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   ( अध्यक्षस्थानी माननीय   उपाध्यक्ष  ) 

   पृ. शी. : सायगाव ( एकबे ) ( ता. कोिेगाव, सि. सातािा) 

         येथील ग्रामसथाांना नवीन शतत उठवनू खातवेािसाांना 

         कब्िेपट्टी दणेे  

   मु. शी. : सायगाव ( एकबे ) ( ता. कोिेगाव, सि. सातािा) 

         येथील ग्रामसथाांना नवीन शतत उठवनू खातवेािसाांना 

         कब्िेपट्टी दणेे या सांबांधी श्री.महशे सशांद,े सव.स.स.

        याांनी सदलेली लक्षवधेी सचूना 

 श्री.  महशे सशांद े   (  कोिेगाव   ) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनमुतीने 

सनयम १०५ अन्वये पढुील तातडीच्या व सावतिसनक महत्त्वाच्या बाबीकडे 

सन्माननीय  मदत व पनुवतसन  मांत्रयाांचे लक्ष वधे ूइसच्ितो आसण त्याबाबत त्याांनी 

सनवेदन किावे, अशी सवनांती कितो.  

"सायगाांव (एकबे) (ता. कोिेगाांव, सि.सातािा) येथील ग्रामसथाांना १९७८ 

पासनू गावठाण कब्िेपट्टी दणे्यात आली नसनू गावठाणाचा सातबािा न होणे, या 

गावठाणातील ग्रामसथाांना नसवन शतत उठवनू सांबांसधत खातेवािसाांना कब्िेपट्टी 

दणे्याबाबत शासनाकडे सवनांती किण्यात येणे, तसेच कब्िेपट्टी दणे्याकिीता शासनाने 

२० टक्के सवलांब शलु्क लावण्यात येणे, सदिील सवलांब शलु्क माफ किण्याबाबत 

शासनाने सनणतय घेण्याची आवश्यकता, या कामास सवलांब लागत असल्याने 

ग्रामसथाांमध्ये सनमातण झालेले असांतोषाचे वाताविण, याकरिता नसवन शतत 

(सातबािाविील) उठवनू गावठाणाचा ससटी सर्व्ह े तातडीने दणे्याची सनताांत गिि, 

याबाबत शासनाने तातडीने किावयाची कायतवाही व उपाययोिना.” 

श्री सविय वडेट्टीवाि ( मदत व पनुवतसन मांत्री) : अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी 

सचूनेसांबांधीच्या सनवेदनाच्या प्रती सन्माननीय सदसयाांना आधीच सवतरित केल्या 

असल्यामळेु मी ते सनवेदन आपल्या अनमुतीने सभागहृाच्या पटलावि ठेवतो.  
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उपाध्यक्ष : सनवेदन सभागहृाच्या पटलावि ठेवण्यात आले आह.े             

                           

( प्रेस : येथे सोबतचे सनवेदन िापावे.) 
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 श्री. महशे सशांद े: अध्यक्ष महोदय, सातािा हा धिणाांचा सिल्हा म्हणनू प्रससध्द 

आह.े आमच्या सिल्यात बिीच धिणे बाांधण्यात आली आहते. येथील धिणग्रसताांनी 

आपल्या िसमनी त्यागाच्या रुपाने  धिणाांकरिता सदल्या. आि या कोयना धिणातनू 

सांपणूत महािाष्ट्राला वीि व पाणी समळाले. ज्या लोकाांनी आपल्या िसमनी सदल्या  

त्याांचे पनुवतसन सन १९७९ साली माझ्या मतदािसांघातील कोिेगाव येथे केले. येथे २२ 

गावे पनुवतससत आहते. या लोकाांनी सवत:च्या बागायती िसमनी  िाज्यातील 

धिणाांकरिता  सदल्या.  मात्र त्याांचे पनुवतसन डोंगिाच्या कडेला माळिानात केले गेले.  

सायगाव येथे सन १९७९  मध्ये त्याांचे पनुवतसन झाले. तेर्व्हा त्याांना दोन प्रकािच्या 

िसमनी  सदल्या गेल्या.  त्याांना घिे बाांधण्यासाठी  प्लॉट दणे्यात आले व शेतिमीन 

दणे्यात आली.  त्याांना शेत िमीन ३ गटाांमध्ये दणे्यात आली. काहींना ३ एकि ति 

काहींना ४ एकि शेत िमीन दणे्यात आली.  िमीन दतेाना शासनाने सवचाि केला 

नाही की, त्याांना ही िमीन कसण्यासाठी, शेतकऱयाांना शेती किण्यासाठी सदली िाणाि 

आह.े  आिही ह ेगट एकसत्रत आहते.  यामळेु िसमनीवि शतत  २, भोगवटा २ ची 

िमीन आहते. नवीन शतीची िमीन असल्याने या शेतकऱयाांना कित समळू शकत 

नाही, ही सत्य परिससथती आह.े सन १९७९ पासनू ५० वषातमध्ये त्याांना शेतीचे कित 

समळू शकले नाही.  यामळेु ते शेती करु शकत नाही.  माझा मांत्री महोदयाांना प्रश्न आह.े  

त्याांची कब्िापट्टी वेगळी किणाि आह ेकाय ?  त्याांना घिासाठी िी िमीन सदलेली 

आह ेती दखेील एकसत्रत आह.े  या करिता एकच ७/12 केला आह.े याचा परिणाम 

असा झाला की, केवळ घिाची िागा त्याांच्या नावावि झाली शेिािच्या दािातील, 

उांबऱयातील िागा त्याांची होऊ शकली नाही अशी सवदािक परिससथती आह.े या 

लोकाांना घिे बाांधायची आह,े मात्र घिाच्या पनुबाांधणीकरिता कित समळू शकत नाही. 

एवढया वाईट अवसथेत आपण त्याांना ठेवले आह.े माझी मांत्री महोदयाांना सवनांती 

आह.े २ वषातपवूी मी आमदाि झालो तेर्व्हा एक बैठक मी घेतली होती. पनुवतसन 

सवभागाच ेसिल्यातील प्रमखु असधकिी, महसलू सवभागाचे  असधकािी हिि होते. या  
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श्री. महशे सशांद े.... 

बैठकीमध्ये सनणतय झाला. कोणत्याही परिससथतीत ३ मसहन्याच्या आत या कब्िेपट्टया 

वेगळया करुन दणे्यात येतील व मोिणीचे लाख- दीड लाख रु. पनुवतसन सवभाग 

भिेल. गेल्या दोन अडीच वषातत आिपयांत त्याांच्याकडे शासनाने पासहले नाही. 

सवधानसभा सदसयाला न सवचािण्याची प्रथा सिल्यातील  पनुवतसन सवभागातील 

असधकाऱयाांची आह.े  

उपाध्यक्ष : थोडक्यात प्रश्न सवचािावा. 

श्री. महशे सशांद े: अध्यक्ष महोदय,  कोयना धिणाच्या  पनुवतसनाच्या  िसमनी 

मुांबईत कशा समळतील  याकडे केवळ लक्ष दणेाऱया असधकाऱयाांचे या सामान्य 

पनुवतससत लोकाांकडे दलुतक्ष झाले आह.े सवधानसभा सदसयाांनी घेतलेल्या 

प्रोटोकॉलच्या बैठकीत सदलेले आश्वासन न पाळण्यावि कािवाई केली िाणाि       

काय ? असे तीन प्रश्न मी सवचाित आह.े 

श्री. सविय वडेट्टीवाि : अध्यक्ष महोदय,  सन्माननीय सदसय श्री. महशे सशांद े

याांनी त्याांच्या पनुवतसनाच्या सांबांधी प्रश्न सवचािला आह.े सायगाव (एकबे )या गावाची 

िमीन धोम प्रकल्पासाठी सांपासदत केली होती नांति कणेि प्रकल्पासाठी त्याचे वाटप 

झालेले आह.े मोिणी किणे व कब्िापट्टी या सांबांधी प्रश्न आह.े गेल्या अनेक 

वषातपासनू हा प्रश्न प्रलांसबत आह.े मी सन्माननीय सदसयाांना साांग ू इसच्ितो की, 

कोणत्याही परिससथतीत मोिणीचे पैसे कालच भिण्यास साांसगतले आह.े त्यानसुाि 

काल पैसे भिले आहते. अनेक वषाांपासनू हा प्रश्न आह.े कोणाच्या िसमनी कोणाच्या 

ताब्यात आह ेह ेतपासावे लागेल. कोणत्याही परिससथतीत पैसे भिण्यास साांसगतले. 

२० टक्के सवलांब शलु्क आकािण्यात आला, या बाबतही प्रश्न आह.े कोणताही 

सवलांब शलु्क आकािण्यात येणाि नाही. पढुील एक मसहन्याच्या आत सवतांत्र ७/१२  
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श्री. सविय वडेट्टीवाि ..... 

आम्ही करुन दऊे. एक मसहन्यानांति ह ेकाम झाले नाही ति सन्माननीय सदसयाांनी 

आमच्याकडे यायचे. त्यासाठी सवशेष बैठक लाव.ू िो असधकािी िबाबदाि असेल... 

एवढया वषाांपासनू शेतकऱयाांना वेठीस धिण्याचे काम झालेले आह.े िसमनी सदल्या 

पण मालकी  नाही, मालकी आह ेपण कब्िा नाही. ह ेयोग्य नाही. आम्ही ह ेगाांभीयातने 

घेतले आह.े मी आपल्या माध्यमातनू सन्माननीय सदसयाांना आश्वसत करु इसच्ितो. 

कोणत्याही परिससथतीत एक मसहन्यात ७/१२ करुन कब्िा दऊे, कब्िापट्टी करुन दऊे. 

न झाल्यास सांबांसधत असधकाऱयाांवि कािवाई करु, असा सवश्वास मी दतेो. 

श्री. महशे सशांद े : अध्यक्ष महोदय,  एक गोष्ट िासहली आह.े ज्यावेळी सन 

१९७९ मध्ये  कब्िा सदला या नांति  सन १९९२ ते १९९५ मध्ये तेथील तलाठ्याने 

िाणीवपवूतक िसमनीवि दवेसथान इनाम वगत २ लावले आह.े ते काढण्यासाठी 

आपल्याला कािवाई किावी लागले. पनुवतसनाकरिता िसमनी सदल्या व दवेसथान वगत 

२ लावले आह.े ही चकुीची गोष्ट आह.े या बाबत आपल्याला माननीय महसलू मांत्री 

याांच्याशी बोलावे लागले असे मला वाटते. 

श्री. सविय वडेट्टीवाि  : अध्यक्ष महोदय,  िि या िसमनी दवेसथानच्या 

असतील व त् याांना मालकी सदलेली असेल ति माननीय महसलू मांत्री याांच्याकडे बैठक 

लाव.ू आपण तसे पत्र द्या. मी १०० टक्के खात्रीने साांगतो की, या मधनू मागत काढण्यात 

येईल.  

     ------ 
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   पृ. शी. : साक्री तालकु्यातील  ( सि. धळेु )  गावाांतील  

        शेतकऱयाांना  सन  २०१८ खिीप हांगामातील  

        दषु्ट्काळी  परिससथतीतील अनदुानाचे वाटप न होणे

         

   मु. शी. : साक्री तालकु्यातील  ( सि. धळेु )  गावाांतील  

        शेतकऱयाांना  सन  २०१८ खिीप हांगामातील  

        दषु्ट्काळी  परिससथतीतील अनदुानाचे वाटप न होणे 

        या सांबांधी श्रीमती मांिळुा गासवत, सव.स.स. याांनी 

                सदलेली लक्षवधेी सचूना 

 श्रीमती मांिळुा गासवत  (  साक्री   ) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनमुतीने 

सनयम १०५ अन्वये पढुील तातडीच्या व सावतिसनक महत्त्वाच्या बाबीकडे 

सन्माननीय मदत व पनुवतसन मांत्रयाांचे लक्ष वधे ू इसच्ितो आसण त्याबाबत त्याांनी 

सनवेदन किावे, अशी सवनांती कितो.  

"साक्री तालकु्यातील (सि.धळेु) म्हसदी, काळगाांव, वसमाि, घमनाि, दातती, 

ककाणी, भडगाव (वा.), शेवाळी (मा) या गावातील शेतकऱ याांना सन २०१८ खिीप 

हांगामातील दषु्ट्काळी परिससथतीतील अनदुान अद्यापही वाटप किण्यात न येणे, 

सदनाांक ३० िलैु, २०१९ व सदनाांक २२ ऑक्टोबि, २०१९ िोिी सहाय्यक सांचालक 

(लेखा), सवभागीय आयकु्त कायातलय, नासशक याांनी शासनाकडे अनदुान मागणी 

प्रसताव सादि केलेला असणे, पिांत ू अद्यापही साक्री तालकु्यातील नकुसानग्रसत 

शेतकऱ याांना सन २०१८ खिीप हांगामातील नकुसानीपोटी अनदुान वाटप 

किण्याकिीता सनधी उपलब्ध नसणे, परिणामी उक्त गावातील शेतकऱ याांनी धिण े

आांदोलन किणे, धिण े आांदोलनाच्या सठकाणी प्रत्यक्ष िाऊन शेतकऱ याांना 

शासनाकडून सनधी प्राप्त होताच अनदुान वाटप किण्यात येईल असे सवभागीय 

आयकु्ताांनी सिल्हासधकािी, धळेु याांना कळसवल्यानांति त्याांनी शेतकऱ याांना अनदुा 
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श्रीमती मांिळुा गासवत  .... 

न वाटपाचे आश्वासन दणेे, पिांत ू शासनाकडून अद्याप अनदुानाची िक्कम 

सिल्हासधकािी, धळेु व तहससलदाि (महसलू), सिल्हासधकािी कायातलय, धळेु 

याांच्याकडे प्राप्त न होणे, परिणामी नकुसानग्रसत शेतकऱ याांमध्ये वाढत असलेली 

असिुसक्षततचेी भावना व त्यामळेु सनमातण झालेला तीव्र असांतोष, शासनाने तातडीने 

खिीप सन २०१८ हांगामात साक्री तालकु्यातील दषु्ट्काळी परिससथतीत बाधीत 

शेतकऱ याांना तात्काळ अनदुान वाटप होण्यासाठी आवश्यक तो सनधी मांििू 

किण्याची आवश्यकता, याबाबत शासनाने तातडीने किावयाची कायतवाही व 

उपाययोिना.’’ 

श्री सविय वडेट्टीवाि ( मदत व पनुवतसन मांत्री) : अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी 

सचूनेसांबांधीच्या सनवेदनाच्या प्रती सन्माननीय सदसयाांना आधीच सवतरित केल्या 

असल्यामळेु मी ते सनवेदन आपल्या अनमुतीने सभागहृाच्या पटलावि ठेवतो. * 

उपाध्यक्ष : सनवेदन सभागहृाच्या पटलावि ठेवण्यात आले आह.े  

              ( प्रेस : येथे सोबतचे सनवेदन िापावे.) 
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 श्रीमती मांिळुा गासवत : अध्यक्ष महोदय,  माझ्या साक्री तालकु्यातील सि. 

धळेु म्हसदी, काळगाांव, वसमाि, घमनाि, दातती, ककाणी, भडगाव (वा.), शेवाळी 

(मा) या गावातील शेतकऱ याांना सन २०१८ खिीप हांगामातील दषु्ट्काळी 

परिससथतीतील अनदुान रु. ९७ कोटी २१ लाख रुपयाांचे अद्यापही वाटप किण्यात  

आलेले नाही. शासनाकडे वािांवाि या सनधी वाटपासाठी मागणी सादि केलेली आह.े 

मात्र अद्यापही यावि आम्हाला उत्ति समळाले नाही. आता मांत्री महोदयाांनी िे लेखी 

उत्ति सदले आह े ते आम्हाला मान्य नाही. माझ्या तालकु्यातील नकुसानग्रसत 

शेतकऱयाांवि फाि मोठा अन्याय झालेला आह.े वािांवाि ह ेसवत शेतकिी आांदोलने 

किीत असतात. शेतकऱयाांमध्ये तीव्र नािािी पसिलेली आह.े माननीय मांत्री याांना 

माझी नम्र सवनांती आह े की, सन २०१८ मधील खिीप हांगामातील दषु्ट्काळी 

परिससथतीमधील ९७ कोटी २१ लाख रुपये अनदुान कधी दणेाि आहात ? 

      यानांति श्रीमती सगिप... 
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 श्री.सविय वडेट्टीवाि : अध्यक्ष महोदय, ही दषु्ट्काळी परिससथती सन २०१८ 

मध्ये सनमातण झाली. त्यावेळेस १५१ तालकेु दषु्ट्काळग्रसत घोसषत किण्यात आले होते. 

त्यानांति त्याांच्यासाठी ८ सवलतीच्या घोषणा दखेील झाल्या. त्या ८ सवलतींबाबत 

मी या लक्षवधेी सचूनेच्या लेखी सनवेदनामध्ये नमदू केले आह.े 

  अध्यक्ष महोदय, ३३ टक्क्याांपेक्षा िासत नकुसान झाल्यास एसडीआिएफच्या 

सनकषानसुाि शासन मदत किीत असते. सन २०१८ मध्ये शेतकऱयाांना िवळपास 

५६८२ कोटी रुपयाांची मदत उपलब्ध झाली व त्याचे वाटप दखेील केले गेले. धळेु 

सिल्यातील दषु्ट्काळग्रसत तालकु्यातील काही गावाांसाठी दखेील २५४ कोटी रुपयाांच े

वाटप झाले. 

  अध्यक्ष महोदय, मग ही गावे का सटुली? तत्कालीन िाज्य सिकािने सन 

२०१८ मध्ये सवतांत्र सनकष लावले होते. ते सनकष असे होते की, सिासिी पाऊस ७५ 

टक्के सकां वा ७५० मी.मी. पेक्षा कमी पाऊस असणे. त्या सनकषात ह े गाव बसत 

नर्व्हती. त्यामळेु त्याांना मदत समळाली नाही. पिांत,ु दषु्ट्काळी गाव, दषु्ट्काळी तालकुा 

म्हणनू घोसषत केल्यामळेु त्या गावाांना िमीन महसलूात सटू दणेे. सिकािी किातचे 

पनुगतठन किणे, शेतीशी सनगसडत किातच्या वसलुीस सथसगती दणेे, कृषी पांपाांच्या चाल ू

वीि सबलामध्ये ३३.५ टक्के सटू दणेे, शालेय/महासवद्यालयीन सवद्यार्थयाांच्या पिीक्षा 

शलु्कात माफी दणेे इत्यादी ८ सवलती दणे्याचे काम झाले होते. 

  अध्यक्ष महोदय, त्यानांति पनु्हा ५० टक्क्याांपेक्षा कमी आणेवािीचा सनकष 

लावला गेला. ५० टक्क्याांपेक्षा कमी पैसेवािी असलेल्या ५४४९ गावाांमध्ये दषु्ट्काळ 

सदृश परिससथती घोसषत केली होती. त्यामध्ये ही गावे येतात. तत्कालीन शासनाने सन 

२०१८ मध्ये तेथे दषु्ट्काळ सदृश परिससथती घोसषत करुन त्या योिना दणे्याच्या घोषणा 

केल्या होत्या.  

  अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसया श्रीमती मांिळुा गासवत याांनी उपससथत 

केलेल्या प्रश्नाांच्या अनषुांगाने मी त्याांना एवढेच साांगतो की, ते गाव दषु्ट्काळी घोसषत  
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श्री.सविय वडेट्टीवाि ... 

केले असले तिी, ३३ टक्क्याांपेक्षा असधकच्या नकुसानीच्या सनकषात मोडत नाही. 

त्यामळेु त्यावेळेस त्या गावाांना मदत केली गेली नाही. मी आपल्याला खात्री दतेो की, 

या सांदभातत मी पनु्हा असधकची मासहती घेतो.   

  अध्यक्ष महोदय, या लक्षवेधी सचूनेचे उत्ति समपतकपणे दणे्यासाठी, मासहती 

गोळा किण्याकरिता िो वेळ लागतो तो वेळ समळाला नाही. असधकाऱयाांनी आता 

मासहती सदली सकां वा आम्ही सिल्हासधकाऱयाांकडून सिसफां ग घेतले. लक्षवधेी सचूना  

िात्री लावली िाते व दसुऱया सदवशी त्यावि चचात होते. त्यामळेु त्या सांबांसधत 

असधकाऱयाांना बोलावनू आम्ही चचात करु शकत नाही. त्याकरिता वेळ समळत नाही. 

आपल्याकडे सन्माननीय सदसयाांचा आग्रह असतो. पिांत,ु वसतसुनष्ठ मासहती उपलब्ध 

करुन घेण्याकरिता दखेील कालावधी लागतो.  

  अध्यक्ष महोदय, काल िात्री ११.०० वािता लक्षवेधी सचूना दशतसवण्यात 

आली व त्यावि आि उत्ति द्यायचे म्हटले ति सन्माननीय सदसयाांच्या प्रश्नाांचे समाधान 

होईल, अशा प्रकािचे उत्ति दणेेही ििा कठीण होते. आमची आपल्याला सवनांती आह े

की, मांत्री महोदयाांना दखेील थोडासा कालावधी सदला पासहिे. सन्माननीय 

सदसयाांच्या प्रश्नाांचे मासहती सदल्यानांति समाधान झाले पासहिे. सन्माननीय सदसयाांनी 

प्रश्न उपससथत केल्यानांति त्यावि समाधानकािक उत्ति नसणे यामळेु त्या प्रश्नाांना, 

सवषयाला न्याय दणे्यामध्ये दखेील मोठी अडचण सनमातण होते. 

  अध्यक्ष महोदय, मी सन्माननीय सदसया श्रीमती मांिळुा गासवत याांना या 

सनसमत्ताने साांगतो की, ही गावे ििी या सनकषात बसत नसली तिी, िे काही सनकष 

आहते ... कािण आम्ही सवत तपासल्यानांति आपण उल्लेसखत केलेली गावे ही कें द्र 

सिकािच्या, एसडीआिएफच्या सनकषात बसत नाहीत. पिांत,ु त्या ८ सवलतींमध्ये िि 

कुठे कमीिासतपणा झाला असेल, ति त्या सवत सवलती लाग ूकिण्यासाठी आम्ही 

पनु्हा सांबांसधत असधकाऱयाांना साांग.ू पिांत,ु सनकषात बसत नसल्यामळेु त्यावेळेस 
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श्री.सविय वडेट्टीवाि ... 

सन २०१८ मध्ये मदत होऊ शकली नाही आसण आता ही मदत समळणे नक्कीच 

अडचणीचे आह,े ह ेदखेील मी आपल्या लक्षात आणनू दऊे इसच्ितो.  

  श्रीमती मांिळुा गासवत : अध्यक्ष महोदय, माझ्या धळेु सिल्यातील सवतच 

तालकु्याांना मदत समळालेली आह.े फक्त एकमेव माझ्या साक्री तालकु्यातील 

कुठल्याही गावाांना मदत समळालेली नाही. त्यामळेु मांत्री महोदयाांना सवनांती आह ेकी, 

आपण पनु्हा तपासणी करुन घ्यावी व माझ्या येथील बासधत शेतकऱयाांना न्याय 

समळवनू द्यावा. धन्यवाद. 

  श्री.सविय वडेट्टीवाि : होय अध्यक्ष महोदय. 

............ 
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पृ. शी. : शासनाच्या महासवतिण कां पनीमध्ये 

कायतित असलेले ससुमत कुमाि, उप 

सांचालक तथा मखु्य तपास 

असधकािी, सिुक्षा व अांमलबिावणी 

याांच्याकडून महासवतिणमधील समटि 

रिडींग एिन्सी तसचे महासवतिणच्या 

असधकाऱ याांकडून बेकायदशेीि 

पैशाची मागणी किीत असण े

मु. शी. : शासनाच्या महासवतिण कां पनीमध्ये 

कायतित असलेले ससुमत कुमाि, उप 

सांचालक तथा मखु्य तपास 

असधकािी, सिुक्षा व अांमलबिावणी 

याांच्याकडून महासवतिणमधील समटि 

रिडींग एिन्सी तसचे महासवतिणच्या 

असधकाऱ याांकडून बेकायदशेीि 

पैशाची मागणी किीत असणेया 

सांबांधी सवतश्री ज्ञानिाि चौगलेु, 

ससुनल प्रभ,ू अब ू आिमी, सभुाष 

धोटे, असमत झनक, बळवांत 

वानखडे, सव.स.स., याांनी सदलेली 

लक्षवेधी सचूना 

 

 श्री.ज्ञानिाि चौगलेु (उमिगा) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनमुतीने 

म.सव.स.सनयम १०५ अन्वये पढुील तातडीच्या व सावतिसनक महत्त्वाच्या बाबीकडे 

सन्माननीय ऊिात मांत्रयाांचे लक्ष वेध ूइसच्ितो आसण त्याबाबत त्याांनी सनवेदन किावे, 

अशी सवनांती कितो.  
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श्री.ज्ञानिाि चौगलेु....  

        "शासनाच्या महासवतिण कां पनीमध्ये कायतित असलेले ससुमत कुमाि, उप 

सांचालक तथा मखु्य तपास असधकािी, सिुक्षा व अांमलबिावणी याांच्याकडून 

महासवतिणमधील समटि रिडींग एिन्सी तसेच महासवतिणच्या असधकाऱ याांकडून 

बेकायदशेीि पैशाची मागणी किीत असणे, सवसवध असधकािी कमतचाऱ याांना 

धमकावणे, याबाबतची िेकॉसडांग सक्लप तत्कालीन र्व्यवसथापकीय सांचालक याांना 

दाखसवल्यानांति त्याची सशक्षा म्हणनू त्याांची केवळ बदली किण्यात येणे, पिांत ुआता 

पित त्याांनी महासवतिणच्या वरिष्ठ असधकाऱयाशी आसथतक सांगनमत करून मखु्य 

तपास असधकािी पद बळकावणे, ससुमत कुमाि याांच्या सविोधात कल्याण 

परिमांडळाअांतगतत नैसतक असधपतनाच्या तक्रािी प्राप्त होणे, यासवत प्रकिणी पािदशतक 

चौकशी होण्यासाठी त्याांना सनलांसबत करून त्याांची भ्रष्टाचाि प्रसतबांधक कायद्यामाफत त 

चौकशी किण्याची आवश्यकता, तसेच यापवूी शासनाकडे सदनाांक ९ नोर्व्हेंबि, 

२०२० िोिी तत्कालीन सांचालक, सदनेशचांद्र साब ुयाांचे बाबत तक्राि प्राप्त झाल्यानांति 

त्याांचीही भ्रष्टाचाि प्रसतबांधक कायद्यामाफत त चौकशी किण्यात न येणे, याप्रकिणी 

वरिष्ठ असधका-याांच े होत असलेले अक्षम्य दलुतक्ष, शासनाने  याप्रकिणी तातडीने 

चौकशी करुन दोषी असलेल्याांवि कठोि कािवाई किण्याची आवश्यकता." 

 डॉ.सनतीन िाऊत (ऊिात मांत्री) : अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी सचूनेसांबांधीच्या 

सनवेदनाच्या प्रती सन्माननीय सदसयाांना आधीच सवतरित केल्या असल्यामळेु मी त े

सनवेदन आपल्या अनमुतीने सभागहृाच्या पटलावि ठेवतो.  

  उपाध्यक्ष : सनवेदन सभागहृाच्या पटलावि ठेवण्यात आले आह.े 

( प्रेस : येथे सोबतचे सनवेदन िापावे.) 

.............. 
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  श्री.ज्ञानिाि चौगलेु : अध्यक्ष महोदय, श्री.ससुमत कुमाि याांच्या सविोधात 

असधकािी, कमतचािी व कां त्राटदािाांना धमकावण्याच्या बाबतीतील तक्रािी प्राप्त आहते 

असे मी या लक्षवेधी सचूनेत नमदू केले होते. या लक्षवेधी सचूनेच्या लेखी सनवेदनात 

मांत्री महोदयाांनी तशा काही तक्रािी प्राप्त झाल्या नाहीत, असे नमदू केले आह.े मला 

यावि उप प्रश्न सवचािावयाचा आह.े मांत्री महोदय आपण आपल्या लेखी सनवेदनातच 

नमदू केले आह ेकी, ''श्री.ससुमत कुमाि सरुुवातीला कोकण परिके्षत्र नांति वासशम मांडळ 

आसण नागपिू परिके्षत्र कायातलयात उप सांचालक, सिुक्षा व अांमलबिावणी या पदावि 

कायतित होते''.... त्याांची वासशम येथे बदली किण्यात आली होती की नाही, कोणत्या 

कािणावरुन त्याांची वासशम येथे बदली किण्यात आली होती? 

  डॉ.सनतीन िाऊत : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसय श्री.ज्ञानिाि चौगलेु 

याांनी या लक्षवेधी सचूनेच्या माध्यमातनू उपससथत केलेल्या प्रश्नाांच्या अनषुांगाने मी 

साांग ूइसच्ितो की, ते सरुुवातीला कें द्र सिकािच्या पोलीस सेवेत होते. तथेनू सिळसेवेने 

ते आमच्या येथे आले. त्यानांति आम्ही त्याांना उप सांचालक, सिुक्षा व अांमलबिावणी 

या पदावि सद. १.१२.२००८ िोिी रुि ूकेलेले होते. 

  अध्यक्ष महोदय, वीि चोिीस आळा घालण्याच्या दृष्टीने कायतप्रणाली सनयांसत्रत 

किणे व इति सांलग्न कामकािाची दखेिेख व सनयांत्रण ठेवणे ही त्याांची प्रामखु्याने 

कामे असायची. सन्माननीय सदसय श्री.ज्ञानिाि चौगलेु याांनी िो प्रश्न उपससथत केला 

आह,े त्यामध्ये तर्थय आह.े या अगोदि ते कल्याण येथे कायतित होते तेर्व्हा 

त्याांच्याबद्दल काही तक्रािी आल्या. त्या तक्रािींच्या अनषुांगाने त्याांची बदली वासशम 

येथे किण्यात आली होती. ती तक्राि अशी होती की, महासवतिणच्या सवसवध 

असधकाऱयाांकडून पैशाची मागणी किणे. त्याची िेकॉसडांग केली गेली होती. त्याची 

सक्लप दखेील तत्कालीन र्व्यवसथापकीय सांचालक व अध्यक्ष याांच्याकडे सोपसवण्यात 

आली होती. पिांत,ु काही कािणासतव त्यावेळेस या प्रकिणाची सािवासािव झाल्याच े

सकृतदशतनी सदसत आह.े पसनशमेंट पोसटींग म्हणनू त्याांची वासशम येथे पोसटींग 

किण्यात आली होती. त्याांच्यावि भ्रष्टाचािाचा आिोप त्यावेळेस लावण्यात आलेला 

होता. 
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  श्री.ज्ञानिाि चौगलेु : अध्यक्ष महोदय, मांत्री महोदय त्याांच्यावि भ्रष्टाचािाचा 

आिोप होता म्हणनू त्याांना वासशमला पोसटींग दणे्यात आली असे साांगत आहते. त े

आता सध्या कोठे कायतित आहते? त्याांचा कािभाि पासहला ति आपल्या नासशक 

सवभागात काम किीत असताना ग्रामीण भागात सन २००९ ते २०१९ या कालावधीत 

फक्त ग्रामीण भागातील ग्राहक ३८६२ असताना त्याांनी ते १८६०८ दाखसवले. याचा 

अथत १४७४६ िासतीचे ग्राहक दाखवनू प्रती ग्राहक २ रुपये याप्रमाणे त्याचा फायदा 

त्याांनी लाटला. ही िक्कम िवळिवळ २५ लक्ष रुपयाांपयांत िाते. अशा गैिकािभाि 

किणाऱया असधकाऱयाला तमु्ही पनु्हा सक्रम पोसटवि दऊेन, पनु्हा चौकशी असधकािी 

म्हणनू नेमनू पनु्हा त्याचा फायदा किण्याचे ठिसवले आह े काय, मांत्री महोदयाांचा 

त्याला सपोटत आह ेका, अशा असधकाऱयाांना तमु्ही सनलांसबत का किीत नाही? 

  अध्यक्ष महोदय, वािांवाि वेगवेगळ्या सवभागात गिैकािभाि किणाऱयाला प्रथम 

सनलांसबत करुन त्याची चौकशी किावी. या लक्षवेधी सचूनेच्या लेखी सनवेदनामध्ये 

असे नमदू केले आह ेकी, आता अहवाल आला आह.े हा अहवाल लक्षवेधी सचूना 

लागल्यानांति प्राप्त झाला की, तमु्ही त्याची चौकशी लावण्यास सरुुवात आता केली, 

तमु्ही त्याच्याबाबत नेमके काय किणाि? 

नांति श्री.सशांद े.. 
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श्री.प्रकाश सवुे : अध्यक्ष महोदय, श्री.ससुमत कुमाि ह ेवािांवाि सवदशे प्रवास 

कितात व त्याकरिता सवभागातील सक्षम असधकाऱयाची पिवानगी घेत नाहीत, ते 

शासनाचे पैसे मनमानीपणे खचत कितात, ही दादासगिी आह.े मांत्री महोदयाांनी त्याांचा 

पासपोटत तपासनू पहावा. त्याांना सनलांसबत करुन त्याांची चौकशी किण्यात यावी व गनु्ह े

दाखल किण्यात यावेत, अशी माझी मागणी आह.े त्याांच्या सशक्षणापेक्षा मोठे पद 

त्याांना दणे्यात आले आह.े ह ेति शाळेतील सशपायाला प्राचायातचे पद दणे्यासािख े

झाले. मांत्री महोदयाांनीही आताच साांसगतले आह ेकी, सदिहू असधकाऱयाच्या सांदभातत 

अनेक तक्रािी प्राप्त झाल्या आहते. हा असधकािी शासनाचा िावई आह े काय, 

त्याचावि कािवाई का किण्यात येत नाही ?  

श्री.असमत झनक : अध्यक्ष महोदय, कें द्र शासनाने वासशम सिल्हा  हा 

आकाांसक्षत सिल्हा घोसषत केला आह.े आमच्या सिल्यामध्ये एवढ्या मोठ्या 

असधकाऱयाची नेमणकू किण्यात आली, ह ेआम्ही आमचे भाग्य समिले पासहिे. 

पिांत ुतसे झाले नाही. वासशम सिल्यात सदिहू असधकाऱयाच्या सतिाचे पद नसतानाही 

त्याांना नेमणकू दणे्यात आली, ह ेखिे आह ेकाय ? त्याांचा उक्त सिल्यास काडीचाही 

फायदा झाला नाही. शासन व मांत्री महोदय शेतकिी व त्याांच्या वीिेच्या प्रश्नाांवि 

उपाययोिनासाठी किण्यासाठी प्रयत्न किीत आहते. त्यासाठी अशा असधकाऱयाांनी 

मदत केली पासहिे. सदिहू असधकािी याांच्यावि कािवाई किण्यात यावी, अशी माझी 

सवनांती आह.े 

प्रा. डॉ.अशोक ऊईके : अध्यक्ष महोदय, श्री.ससुमत कुमाि व श्री.इांदलकि याांना 

तत्काळ सनलांसबत किण्यात यावे व त्याांना पाठीशी घालणािे सांचालक, मानव 

सांसाधन, उप ससचव, मांत्रालय व सीएमडी याांची चौकशी करुन सदिहू प्रकिण 

एसीबीकडे दणे्यात येईल काय ?  

श्री.बळवांत वानखडे : अध्यक्ष महोदय, श्री.ससुमत कुमाि याांच्यावि फाि गांभीि 

आिोप आहते. त्याांच्या सवरुध्दच्या अनैसतक अध:पतनाच्या तोंडी व लेखी तक्रािींवि 

सवशाखा ससमतीच्या माध्यमातनू चौकशी किण्यात आली नाही, ती किण्यात यावी.  
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श्री.बळवांत वानखडे... 

सदिहू ससमती नेमली नसेल ति त्याची कािणे काय आहते, उक्त ससमती नेमनू सतच्या 

माध्यमातनू सदिहू असधकाऱयावि गनु्ह ेदाखल किण्यात येतील काय ?   श्री.ससुमत 

कुमाि याांचे सख्ख ेमेर्व्हणे श्री.िसव प्रकाश याांची डीएसके सलगल ही कां पनी आह.े या 

कां पनीला काम दऊेन कोट्यावधी रुपयाांचा घोटाळा श्री.ससुमत कुमाि याांनी केला 

आह.े त्याांचेसह सदिहू कां पनीचीही चौकशी किण्यात येईल काय ? 

डॉ.सनतीन िाऊत : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसय याांच्या पसहल्या प्रश्नाच े

उत्ति मी दतेो. श्री.ससुमत कुमाि ह ेउप सांचालक, सिुक्षा व अांमलबिावणी, कोकण 

प्रादसेशक कायातलय येथे कायतित आहते. त्याांना मखु्य तपास असधकािी या पदावि 

सनयकु्ती दणे्यात आली आह.े  

अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसय याांनी दसुिा प्रश्न सवचािला त्याचे मी उत्ति 

दतेो. श्री.ससुमत कुमाि याांनी सवदशेामध्ये प्रवास केला असेल ति सदिहू बाब तपासनू 

घेण्यात येईल.  

अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसय याांच्या सतसऱया प्रश्नात माांडलेल्या 

बाबींचा सवचाि किण्यात येईल. 

अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसय याांनी चौथा प्रश्न सवशाखा ससमतीच्या 

सांदभातत उपससथत केला असनू तो ही गांभीि आह.े प्रत्येक कायातलयामध्ये सवशाखा 

ससमती गठीत किण्यात आलेली असते. माननीय उच्चतम न्यायालयाच्या 

सनदशेानसुाि मसहला असधकाऱयाांची ससमती नेमलेली असते. त्यामध्ये नैसतक 

अध:पतन हा महत्त्वाचा सवषय हाताळला िातो. अनेक मसहला कमतचािी याांनी 

श्री.ससुमत कुमाि याांच्या सवरुध्द तक्रािी केल्याचे सकृतदशतन सदसनू येत आह.े यामळेु 

श्री.ससुमत कुमाि याांना तत्काळ सनलांसबत किण्याचे आदशे दणे्यात येत आहते. 

त्याांच्या सवरुध्द उच्चसतिीय कािवाई किण्याबाबत आदशे दणे्यात येतील. 
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डॉ.सनतीन िाऊत... 

अध्यक्ष महोदय, या लक्षवेधी सचूनेमध्ये दसुिा सवषय श्री.सदनेशचांद्र साब,ू  

तत्कालीन सांचालक, महासवतिण याांच्या सांदभाततील आह.े त्याांच्या भ्रष्टाचाि, वीि 

खिेदी घोटाळा, भखूांडात गैिर्व्यवहाि, पावि रेडींग, या प्रकिणाांच्या तक्रािी सांदभातत 

चौकशी किण्याची मागणी किण्यात आली आह.े श्री.सदनेशचांद्र साब ुआता आमच्या 

सवभागाच्या सेवते नाहीत.  त्याांच्या सांदभातत पसहली तक्राि सदनाांक ३ िनू, २०२० 

िोिी, दसुिी तक्राि सदनाांक ९ सप्टेंबि, २०२० िोिी, सतसिी तक्राि सदनाांक १३ सप्टेंबि, 

२०२० िोिी, चौथी तक्राि सदनाांक १६ सप्टेंबि, २०२० िोिी प्राप्त झाल्या आहते. 

यामध्ये वीि खिेदी घोटाळा, शेतकऱयाांच्या वीि दयेकात घोटाळा, टोिांटो पावि 

घोटाळा, अपसांपदा भ्रष्टाचाि व अपहाि इत्यादी बाबत उल्लेख किण्यात आला आह.े 

त्याबाबत लाचलचुपत प्रसतबांधक सवभागामाफत त चौकशी करुन गनु्ह े दाखल 

किण्याची मागणी किण्यात आली आह.े त्याांनी ३,५०० कोटी रुपयाांचा घोटाळा 

केल्याचे सदसते. माझ्याकडे अपि महासांचालक, लाचलचुपत प्रसतबांधक सवभाग, 

महािाष्ट्र िाज्य याांचे पत्र आह.े त्यात नमदू किण्यात आले आह ेकी, सकृतदशतनी या 

तक्रािींमधील आिोपाांमध्ये तर्थय आढळून येत आह.े मी यापवूीच्या एका लक्षवेधी 

सचूनेस उत्ति दतेाना साांसगतले होते की, पावि रेडींगमध्ये मोठा घोटाळा झाला होता 

व सवकासकाला ॲडिसट किण्यात आले होते. ३,५०० कोटी रुपयाांचा अपहाि 

केल्याचे सकृतदशतनी सनदशतनास आले. त्यामळेु मी तत्कालीन सांचालक श्री.सदनेशचांद्र 

साब ुयाांची प्राथसमक चौकशी किण्याचे आदशे दते आह.े ते त्यावेळी महासवतिण 

कायातलयामध्ये कायतित असल्याने त्याांची प्राथसमक चौकशी महावीि सनसमततीच े

अध्यक्ष व र्व्यवसथापकीय सांचालक याांच्या अध्यक्षतेखाली होईल. उक्त चौकशी 

झाल्यानांति  तो अहवाल तत्काळ ईओडब्ल्य ूसकां वा एसीबी याांना सादि करुन पढुील 

कायतवाही किण्यात येईल. 

------------ 
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लक्षवेधी सूचना क्रमाांक ४,५ व ६ पुढे ढकलण्याबाबत 

 उपाध्यक्ष : आिच्या कामकाि पसत्रकेतील अनकु्रमाांक एक वि दशतसवण्यात 

आलेल्या लक्षवेधी सचूना क्रमाांक ४,५ व ६ पढेु ढकलण्यात येत आहते. 

 श्री.प्रकाश सवुे : अध्यक्ष महोदय, लक्षवधेी सचूना क्रमाांक ५ च्या 

सनवेदनामध्ये सभागहृाची सदशाभलू किणािी उत्तिे दणे्यात आली आहते. 

 उपाध्यक्ष : याबाबत मांत्री महोदय आल्यानांति सवचाि किण्यात येईल. 

--------- 
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पृ. शी. : पणुे शहिातील वाहतकू कोंडी सोडसवण्यासाठी 

किावयाच्या उपाययोिना 

मु. शी. : पणुे शहिातील वाहतकू कोंडी सोडसवण्यासाठी 

किावयाच्या उपाययोिना या सांबांधी ॲड. 

िाहूल कुल, सवतश्री. ियकुमाि गोिे, ससध्दाथत 

सशिोळे, सभमिाव तापकीि, श्रीमती माधिुी 

समसाळ, श्री. महशे लाांडगे, सव.स.स.याांनी 

सदलेली लक्षवेधी सचूना 

 

 ॲड.िाहूल कुल (दौंड) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनमुतीने सनयम १०५ 

अन्वये पढुील तातडीच्या व सावतिसनक महत्त्वाच्या बाबीकडे सन्माननीय 

नगिसवकास मांत्रयाांचे लक्ष वेध ूइसच्ितो आसण त्याबाबत त्याांनी सनवेदन किावे, अशी 

सवनांती कितो.  

“पणुे शहि व परिसिातील वाहतकू कोंडीची समसया दिू किण्यासाठी दहा 

सकलोसमटि परिसिात िसत्याांचे सयुोग्य िाळे (िोड नेटवकत  प्लॅन) तयाि किण्याचा 

सनणतय शासनाच्या नगिसवकास सवभागाने सन २०१३ मध्ये मांििू केला असणे, या 

िसत्याांच्या िाळ्यानसुाि या दोन्ही महापासलका हद्दीलगतच्या परिसिात सयुोग्य 

िसत्याांचे िाळे सनमातण करून या महानगिातील वाहतकू सिुळीत होण्यासाठी एक 

चाांगले पाऊल शासनाने उचलले असणे, तसेच प्लॅन नसुाि सकत्येक िसत्याांची काम े

शासनाने अद्याप सरूू केलेली नसणे, सरुु केलेली कामे अपणूत असल्याने मोठ्या 

प्रमाणावि वाहतकू कोंडीची समसया उद्भवत असणे, पणुे शहिात दििोि लाखो वाहने 

प्रवेश कित असल्याने, प्रवेश किण्याच्या सवत सठकाणी वािांवाि वाहतकू कोंडी सनमातण 

होत असणे, तदनांति सन २०१५ मध्ये सथापन झालेल्या पणु ेमहानगि के्षत्र सवकास 

प्रासधकिण तसेच महािाष्ट्र िसते सवकास महामांडळ याांनी पणुे महानगिच्या ५०  
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ॲड.िाहूल कुल... 

सकलोसमटि परिसिात पणुे शहिाच्या वतुतळाकाि दोन वेगवगेळे रिांग िोड प्रसतावीत 

करून अद्यापही या दोन्ही रिांग िोड बाबत वािांवाि फक्त घोषणा झालेल्या असनू 

कोणताही ठोस सनणतय झालेला नसणे, पणुे शहिातील सवािगेट त ेहडपसि, येिवडा त े

उबाळे नगि या मागातवि तयाि किण्यात आलेली बीआिटीची योिना सांपणुतपण े

फसलेली असल्याने या िसत्यावि सातत्याने मोठ्या प्रमाणात वाहतकू कोंडी होत 

असणे, पणु्याच्या खडकवासला येथील वाििे, ससांहगड िोड, भमूकि चौक, नवले पलु 

ते कात्रि या परिसिात ससवतस िसत्यावि नागरिकाांनी केलेल्या असतक्रणामळेु वाहतकू 

कोंडीत भि पडत असणे, चकुीच्या सठकाणी असलेले दभुािक, नागरिकाांनी 

सवतःच्या सवाथातसाठी तयाि केलेले बेकायदशेीि दभुािक यामळेु दखेील सामान्य 

नागरिकाांना मोठा त्रास सहन किावा लागत असण,े पणुे यसुनर्व्हससतटी परिसिातील पलु 

तोडल्याने त्या सठकाणी दखेील वािांवाि वाहतकू कोंडी सनमातण होत असणे, या 

िसत्याचे नर्व्याने सनयोिन किण्याची आवश्यकता असणे, िसत्यासाठी घोसषत केलेल्या 

उड्डाणपलूाच्या कामासाठी अद्याप कोणतीही तितदू झालेली नसणे, पणुे व सपांपिी व 

लगतच्या परिसिात मेरो प्रकल्पाांची कामे सांथ गतीने चाल ूअसनू नर्व्याने माांििी त े

सहांिवडी,  फुिसुांगी - सवािगेट - खडकवासला,  वनाि - िामवाडी - वाघोली - 

िाांिणगाव गणपती, सनगडी - भोसिी – चाकण, हडपसि – लोणीकाळभोि या 

प्रसतासवत मेरो मागाांचे बहृत आिाखडे तयाि करून सदि मेरो मागाांना तातडीने 

मान्यता समळण्याची आवश्यकता, नेहमीच्या होणाऱया वाहतकू कोंडीमळेु 

नागरिकाांच्या मनात मोठ्या प्रमाणात असांतोष सनमातण झालेला असणे, याबाबत 

शासनाने किावयाची कायतवाही व उपाययोिना.”  
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श्री.प्रािक्त तनपिेु (नगिसवकास िाज्यमांत्री) : अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी 

सचूनेसांबांधीच्या सनवेदनाच्या प्रती सन्माननीय सदसयाांना आधीच सवतरित केल्या 

असल्यामळेु मी ते सनवेदन आपल्या अनमुतीने सभागहृाच्या पटलावि ठेवतो.  

उपाध्यक्ष: सनवेदन सभागहृाच्या पटलावि ठेवण्यात आले आह.े 

सनवेदन 

( प्रेस : येथे सोबतचे सनवेदन िापावे.) 
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ॲड.िाहूल कुल : अध्यक्ष महोदय, पणुे शहि ह ेदशेातील एक मोठे शहि असनू  

७ र्व्या क्रमाांकाची वाहतकू कोंडी असलेले शहि म्हणनू दशेात ओळखले िाते. 

माननीय मांत्री महोदयाांनी सनवेदनामध्ये ससवसति उल्लेख केला आह.े महानगिपासलका 

सतिावरुन वाहतकू कोंडी कमी किण्याच्या दृष्टीने फािसे सनयोिन किण्यात आले 

नाही. सन २०१३ मध्ये एक िोड नेटवकत  प्लॅन तयाि किण्यात आला आह.े पिांत ु

त्यादृष्टीकोनातनू पढुील पावले उचलण्यात आली नाहीत. त्यामळेु ही वाहतकू 

कोंडीची समसया सदवसेंसदवस गांभीि होत आह.े यामध्ये हडपसि येथील उड्डाणपलू 

नादरुुसत झाल्याने भि पडली आह.े पणुे सवद्यापीठाचा उड्डाणपलू का पाडला ह े

आम्हाला समिले नाही. प्रशासनाकडून सकािात्मक ऐविी नकािात्मक सनणतय 

घेण्यात येत आहते. यासांदभातत तातडीने शासनाने लक्ष घालण्याची आवश्यकता 

आह.े 

श्री.तेलांग.... 
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ॲड. राहुल कुल........ 

माझे तीन प्रश्न आहते. सन २०१३ मध्ये शासनाने िो िसते आिाखडा तयाि केलेला 

आह,े त्याबाबतची सनसवदा कधीपयांत काढण्यात येणाि आह,े तसेच तो आम्हाला 

प्रत्यक्षात कधी पाहायला समळणाि आह,े हा माझा पसहला प्रश्न आह.े माझा दसुिा प्रश्न 

िाष्ट्रीय महामागातसांदभातत आह.े िे िाष्ट्रीय महामागत शहिाला िोडलेले आहते, त्याांची 

वाहतकू कोंडी कमी किण्यासांदभातत काही गोष्टी किणे आपल्या सवचािाधीन आह े

काय ?  आता सरुू होणािी मेरो PMRDA च्या शेवटच्या टोकापयांत नेण्यासाठी 

काही सनणतय घेण्यात येणाि आह ेकाय ?   

 श्री.प्राजक्त तनपरेु : सन्माननीय सदसयाांनी सवशेष असे तीन प्रश्न सवचािलेले 

आहते. सन २०१३ साली िसते आिाखडा तयाि किण्यात आला होता. त्यानांति सन 

२०१८ साली Comprehensive Mobility Plan (CMP) तयाि किण्यात 

आलेला आह.े PMRDA क्षेत्रातील ि ेकाही अबतन क्षेत्र आह ेत्यासाठी हा CMP 

आिाखडा आह.े त्या अनषुांगानेच भसवष्ट्यातील पादचािी वाहतकुीपासनू ते मेरो, 

बसेस या सगळ्याांचे पणूत सनयोिन सदि CMP मध्ये किण्यात आलेले आह.े सन 

२०१३ च्या आिाखड्यापेक्षा हा आिाखडा िासत comprehensive आह.े 

भसवष्ट्यातील िे काही सनयोिन केली िातील ती या आधािेच केली िाणाि आहते. 

सदि आिाखडा दि पाच वषातला सधुारित केला िाणाि असला तिी पढुील सवत मेरोच े

िाळे, िसते ह ेत्याआधािेच होणाि आहते, याबाबतची मासहती सन्माननीय सदसयाांना 

उपलब्ध करून सदली िाईल.  

 सन्माननीय सदसयाांचा दसुिा प्रश्न अविड वाहतकुीच्या सांदभातत होता. 

शहिाबाहिे िाणािी अविड वाहतकू िसे की अहमदनगिहून मुांबईला िाणािी असेल 

सकां वा अहमदनगिहून सातािा, सोलापिूकडे िाणािी असेल त्यामळेु शहिामध्ये िी 

काही वाहतकुीची कोंडी होते, सदि वाहतकू कोंडी कमी किण्यासाठी दोन रिांगिोड 

प्रसतासवत किण्यात आलेले आहते. त्यामध्ये बाय रिांगिोड आसण आतील रिांगिोडचा 

समावेश आह.े मला या सठकाणी साांगायला आनांद होईल की आदिणीय उप मखु्यमांत्री 

याांच्या इसनसशएसटर्व्हने, त्याांच्या सततच्या पाठपिुार्व्यामळेु सदि प्रकिणी बऱयापैकी 
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श्री.प्राजक्त तनपरेु........ 

 प्रगती झालेली आह.े अथतमांत्री महोदय याांनी या अथतसांकल्पामध्ये बाय वळण 

िसत्याकरिता िवळपास १ हिाि ५०० कोटी रुपयाांची तितदू दखेील केलेली आह.े 

या सांदभाततील पयातविणाच्या बाबतीतील ज्या काही बाबी आहते त्या बऱयापैकी पाि 

पाडण्यात आलेल्या आहते. ज्या कायद्यानसुाि भसूांपादन होणाि आह,े त्याचे बिेचसे 

टप्पे पाि पाडलेले आहते. याबाबतची ससवसति मासहती सनसितपणे आपल्याला नेटवि 

उपलब्ध करून दणे्यात येईल. सदि प्रकल्प कायातसन्वत होण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपणूत 

पावले उचलण्यात आलेली आहते. त्यासाठी सनधीची तितदू केलेली आह.े 

भसूांपादनाची तितदू दखेील झालेली आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, मेरोच्या बाबतीत साांगावयाचे झाले ति सध्या िी महामेरोच े

दोन मागत आसण PMRDA मागील एक मागत प्रसतासवत आहते, त्याचे कामही 

प्रगतीपथावि आह.े उवतरित िे सवसतारित आहते त्याचे DPR तयाि करून काही 

शासनाकडे पाठसवण्यात आलेले आहते. काही कें द्र शासनाकडे पाठसवण्यात आलेले 

आहते. सशल्लक असलेले DPR चे काम दखेील प्रगतीपथावि आह.े  

 श्री.सनुनल न िंगरे : अध्यक्ष महोदय, आिच्या लक्षवेधी सचूनेमध्ये उल्लेख 

केलेला अहमदनगि िोड हा प्रामखु्याने माझ्या मतदािसांघातनू िातो. ज्यावेळेस 

वाहतकू सर्व्ह ेकिण्यात आला होता, त्यावेळेस पणुे शहिातील सवातत िासत वाहतकू 

कोंडीचा िसता म्हणनू अहमदनगि िसता िाहीि किण्यात आला होता. सदि िसत्यावि 

एअिपोटत, मोठमोठे आयटी पाकत  आहते. पांचातािाांसकत हॉटेल्स आहते तसेच 

िाांिणगाव MIDC ला िाणािा िसता दखेील आह.े सदि िसत्यावि खपू मोठ्या 

प्रमाणावि वाहतकू कोंडी होत असल्याकािणाने माननीय उप मखु्यमांत्री याांनाही याचा 

फटका बसलेला आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, माझे सपेसससफक तीन ते चाि प्रश्न आहते. महानगिपासलकेच्या 

हद्दीत असणािा १२ सकलोमीटिचा नगि िोड िाष्ट्रीय महामागत म्हणनू िाहीि किण्यात 

आलेला आह.े पणुे ते सशक्रापिू िाणािा थ्री टायि उड्डाणपलू हा पणु े

महानगिपासलका हद्दीमध्ये किण्यासाठी िाज्य सिकािकडून पाठपिुावा केला िाईल 



24-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) D - 26 

DST/AKN/SST प्रथम श्री.सशांद े 09:30 

 

 

श्री.सनुनल न िंगरे........ 

काय ? नगि िोडवि मोठ्या प्रमाणावि वाहतकू असल्याकािणाने काही वषातपवूी BRT 

बाांधली गेली होती. वाहतकू मोठ्या प्रमाणावि असनू सदु्धा BRT चा मागत मोकळा 

असतो. बािचूा मागातवि मात्र वाहतकुीची कोंडी होत असते. सदि वाहतकू कोंडीमध्ये 

बऱयाच वेळा रुग्णवासहका अडकून काहींना आपले िीव गमवावे लागलेले आहते. 

मलुाांना शाळेत िाण्यासाठी दखेील अडचणी सनमातण होतात. काही िणाांच ेएअिपोटत 

फ्लाईट दखेील समस झालेल्या आहते. अससतत्वात असलेल्या BRT चा उपयोग 

सध्या महानगिपासलकेमध्ये कोणत्याही पद्धतीने केला िात नाही, ती काढली िाईल 

काय ? सतसिी बाब अशी आह ेकी, नगि िोडचा भाि कमी किण्यासाठी त्याला समाांति 

असलेला नदीकाठाविील सशवणे-खिाडी िसत्याचे काम मागील १३ वषातपासनू चाल ू

आह ेपण ते अिनूही पणूत झालेले नाही. काही खािगी लोकाांनी सदि िसता अडवनू 

ठेवला आह.े त्यासाठी िाज्य सिकाि महानगिपासलकेला काही सनदशे दईेल काय ? 

सदि िसते ताब्यात घतेले िातील काय ? सकां वा िसते ताब्यात न सदल्यामळेु 

सवकासकाला खुांट बसते त्यामळेु िसते सांपादन किण्यासाठी सनयमावलीमध्ये काही 

बदल करून बांधनकािक पद्धतीने सांपादन किण्यासाठी काही सनयम किण्यात येतील 

काय ? पणुे – नगि िोडवि असलेली मेरो येिवड्यापासनू कल्याणनगिला वळसवण्यात 

येऊन ती िामवाडीपयांत आह.े सदि मेरो वाघोलीपयांत प्रसतासवत आह.े सदि मेरो 

सशक्रापिू, सशरूिपयांत नेली िाईल काय ? असा माझा प्रश्न आह.े  

 अध्यक्ष महादोय, महानगिपासलकेने अनेकवेळा आपल्या अथतसांकल्पामध्ये 

कुठे उड्डाणपलू ति कुठे अांडि पासेसच्या तितदुी केलेल्या आहते. या केवळ 

सदशाभलू किण्यासाठी आहते की खिोखिच त्याची अांमलबिावणी केली िाणाि 

आह.े याबाबत िाज्य शासन महानगिपासलकेला काही सदशासनदशे दणेाि आह ेआहात  

काय ?  

 श्री.प्राजक्त तनपरेु : सन्माननीय सदसयाांनी सपेसससफक म्हणता म्हणता बिेच प्रश्न 

सवचािलेले आहते. पसहला िो सवषय सशक्रापिूपयांतचा आह ेत्यावि िाज्य सिकाि 
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श्री.प्राजक्त तनपरेु........ 

सकािात्मक सवचाि किीत आह.े दसुिा सवषय BRT मळेु वाहतकू कोंडी िासत 

प्रमाणात वाढलेली आह.े त्याच मागातवि िेर्व्हा मरेो कायातसन्वत होईल, त्यावेळेस सदि 

मागत हा BRT म्हणनू वापिला िाणाि नाही. महानगिपासलकेतील सांपादनाच्या 

बाबतचा आपला िो सवषय आह ेत्याबाबत महानगिपासलकेसोबत आपली बैठक 

आयोसित किण्याचा सवचाि किण्यात येईल. आपण असा मदु्दा माांडला की 

एअिपोटतला िाण्यासाठी अडचणी येतात आसण काही लोकाांच्या फ्लाईट समस 

होतात. आतील रिांगिोडचा एक टप्पा हा प्राथसमकतेने किण्यासाठी त्याबाबतची 

सनसवदा एक मसहन्याभिापयांत प्रससद्ध किण्यात यणेाि आहे. सदि िसता एअिपोटतकडे 

िाण्यासाठीच सोयीचा असणाि आह.े केवळ नगिमधील लोकाांनाच नाही ति मुांबई, 

सहांदवेाडीवरून येणाऱया लोकाांना दखेील या िसत्याची मदत होणाि आह.े यादृष्टीने 

आतील रिांगिोडचा एक टप्पा PPT तत्वावि आधारित एक मसहन्यात त्याची सनसवदा 

काढली िाईल.  

 अध्यक्ष महोदय, आपण अिनूही काही प्रश्न सवचािलेले आहते त्या सांदभातत 

आपल्यासोबत एक बैठक आयोसित किण्यात येईल.  

श्री.राधाकृष्ण निख-ेपा ील : अध्यक्ष महोदय, पणु्यातनू नगिकडे िाण्याच्या 

बाबतीत ज्यावेळी प्रश्न सनमातण होतो, वाढत्या शहिीकिणामळेु, हद्दवाढ झाल्याचा 

परिणाम यामळेु वाहतकुीची कोंडी सदवसेंसदवस वाढत चाललेली आह.े लोकसांख्येची 

घनता सदवसेंसदवस वाढत िाणाि आह.े वाघोलीपासनू िाांिणगाव सकां वा सशक्रापिूपयतत 

फ्लायओर्व्हि किावा असा एक प्रसताव होता. ज्यावेळेस सर्व्हके्षण झाले त्यावेळेस 

वापिात असलेले िसते भसूांपासदत केल्या गलेे. त्यामळेु सदि िसत्याची वाहतकू दखेील 

मखु्य िसत्यावि आलेली आह.े वाहतकू कोंडी कमी किण्यासाठी प्रसतासवत 

फ्लायओर्व्हिचे काम तत्काळ हाती घेण्यात येणाि आह ेकाय ? ज्या वेगाने शहिीकिण 

होत आह े त्यासाठी ससर्व्हतस िोडची आवश्यकता आहे. ससर्व्हतस िोड तयाि 

किण्यासाठी आपण काही सवचाि किणाि आहात काय ?  
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 श्री.प्राजक्त तनपरेु : सन्माननीय सदसयाांनी पणुे शहिापासनू नगिकडे 

िाण्यासाठी खपू मोठ्या प्रमाणावि वाहतकू असल्याचा सवषय घेतलेला आह.े 

र्व्यसक्तगतिीत्या या बाबीचा अनभुव मी अनेकवेळा घेतलेला आह.े फ्लायओर्व्हि 

किण्याचा िो प्रसताव आह ेत्यावि DPR बनसवण्याचे काम चाल ूआह.े सदि काम 

अत्यांत िलद गतीने किण्याच्या सचूना दणे्यात येतील. तसेच ससर्व्हतस िोडचा दखेील 

सकािात्मकपणे सवचाि किण्यात येईल.  

यानांति श्री.कुलकणी........       
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 श्री. निमराि तापकीर : अध्यक्ष महोदय, पणुे शहि आसण उपनगिामध्ये 

वाहतकुीची समसया सदवसेंसदवस वाढत आह.े खिे ति पणुे शहिातनू सवािगटे ते कात्रि 

मेरोच्या प्रसतावाचा आिाखडा तयाि करुन नगि सवकास सवभागाकडे पाठसवण्यात 

आला आह.े सदिहू प्रसतावाला माननीय मांत्री मांििुी दणेाि आहते काय ? पणुे 

शहिातील ससांहगड िोड यासठकाणी िािािाम पलू ते फ्रां टटाईम सथएटि येथे 

उड्डाणपलुाचे काम सरुु आह.े त्याच्या बािलुा पयातयी िसते तयाि किणे असतशय 

महत्त्वाचे आह.े िसे आता साांगण्यात आले आह ेकी, कऱहाडी ते सशवनेिी या िसत्याच े

काम मागील १३ वषातपासनू प्रलांसबत आह.े या कामाला गती दणे्यासाठी प्रयत्न 

किण्यात येणाि आहते काय ? िािािाम पलू ते फ्रां टटाईम सथएटि येथे उड्डाणपलुाच े

काम सरुु आह.े या असधवेशनामध्ये मांत्री महोदयाांनी साांसगतले आह ेकी, सवािगेट त े

खडकवासला हा मेरो प्रकल्प प्रसतासवत किण्यात आला आह.े येथे उड्डाणपलुाच े

काम सरुु आह ेआसण तथेे आता मेरो प्रकल्प प्रसतासवत आह.े महानगिपासलका आसण 

मेरो प्रकल्पाचे असधकािी याांचा या कामामध्ये समन्वय नाही. तेथे आता मेरो 

प्रसतासवत आह.े असे असताना सध्या तेथे उड्डाणपलुाचे काम सरुु आह.े 

उड्डाणपलुाचे काम सरुु असताना मेरोच्या असधकाऱयाांसोबत बैठक घेऊन प्रसतासवत 

असलेले मेरोचे सनयोिन कशा प्रकािे किण् यात येणाि आह,े याची मासहती घ्यावी. 

सतसिे असे की, काही गावे पणुे महानगिपासलकेमध्ये सन १९९७ मध्ये समासवष्ट 

किण्यात आले आहते. या गावाांचा डीपीआि तयाि किण्यात आला आह.े त्या 

सवकास आिाखड्यात दशतसवण्यात आलेले िसते अद्यपापयांत पणूत झालेले नाहीत. ते 

िसते पणूत किण्यासाठी सांबांसधत असधकाऱयाांना आदशे दणे्यात येणाि आहते काय ? 

 श्री. प्रािक्त तनपिेु : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसयाांनी असतशय 

सवसततृपणे तीन प्रश्न उपससथत केले आहते. ससांहगड िोडविील पलुाचे काम सरुु 

आहते. तथेे पयातयी िसते किण्याचे काम प्राधान्याने हाती घेण्यात येईल. तसेच त्याांनी 

साांसगतले की,  सवािगेट ते खडकवासला मेरो प्रकल्प प्रसतासवत किण्यात आला 

आह.े येथे उड्डाणपलुाचे काम सरुु आह ेआसण तेथे आता मेरो प्रकल्प प्रसतासवत 

आह.े मेरोच्या सवसतािीत प्रकल्पाांच्या प्रसतावाांच े डीपीआि तयाि किण्याचे काम सरुु 

आह.े डीपीआि तयाि किीत असताना हा सवषय लक्षात घेतला असणाि आह.े ििी  
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श्री. प्रािक्त तनपिेु ..... 

ही बाब लक्षात घेतली नसेल ति सांबांसधत असधकाऱयाांना याबाबत पनु्हा एकदा सखोल 

सवचािणा केली िाईल. पिांत ुमला खात्री आह ेकी, उड्डाणपलू आसण प्रसतासवत मेरो 

लक्षात घऊेन तो डीपीआि तयाि केला असले. असे झाले नसेल ति आपण 

साांसगतल्याप्रमाणे सांबांसधत असधकाऱयाांसोबत मी बैठक आयोसित कितो.  

 उपाध्यक्ष : लक्षवधेी सचूना क्रमाांक ८, ९,१० या थोड्या वेळाकरिता पढेु 

ढकलण्यात येतील. त्यापवूी लक्षवेधी सचूना क्रमाांक ११ चचलेा घेण्यात येईल.  

------ 
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पृ.शी. : कनातळा नागिी सहकािी बँक पनवले 

(ता.पनवले, सि.िायगड) येथील आसथतक 

असनयसमततसेांबांधी दोषींवि किावयाची 

कािवाई 

मु.शी. : कनातळा नागिी सहकािी बँक (ता.पनवले, 

सि.िायगड) येथील आसथतक 

असनयसमततसेांबांधी दोषींवि किावयाची 

कािवाई या सांबांधी सन्माननीय सदसय 

सवतश्री. प्रशाांत ठाकूि, समीि कुणावाि, 

महशे बालदी, श्रीमती मसनषा चौधिी,   

श्री. असमत साटम, सव.स.स. याांनी 

सदलेली लक्षवेधी सचूना 

 

श्री. प्रशाांत ठाकूि (पनवले)  : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनमुतीने सनयम 

१०५ अन्वये पढुील तातडीच्या व सावतिसनक महत्त्वाच्या बाबीकडे माननीय सहकाि 

मांत्रयाांचे लक्ष वेध ूइसच्ितो आसण त्याबाबत त्याांनी सनवेदन किावे, अशी सवनांती कितो. 

अध्यक्ष महोदय, कनातळा नागिी सहकािी बँक पनवेल (ता.पनवले, 

सि.िायगड) याांच्या सदनाांक ३१ माचत, २०१८ िोिी रिझर्व्हत बँक ऑफ इांसडयाच े

उपमखु्य कायतकािी असधकािी याांनी केलेल्या तपासणीमध्ये बँकेने मांििू केलेल्या कित 

प्रकिणामध्ये गांभीि आके्षप नोंदसवल्याचे सनदशतनास आले असणे, सदनाांक २२ एसप्रल, 

२०१९ िोिी कनातळा बँकेने केलेल्या कित र्व्यवहािाचे सवशेष लेखा परिक्षण 

किण्याबाबत सहकाि आयकु्त व सनबांधक, सहकािी सांसथा याांना रिझर्व्हत बँक ऑफ 

इांसडयाने कळसवले असणे, सहकाि आयकु्त व सनबांधक, सहकािी सांसथा, पणुे याांच्या 

आदशेान्वये सिल्हा सवशेष लेखा परिक्षक याांनी लेखा परिक्षण करुन बँकेचे अध्यक्ष, 

सांचालक व पदासधकािी याांनी सांगनमताने केलेल्या सवनातािणी, गैिसवसनयोग व गैि 

र्व्यवहािामळेु सभासद, बँकेचे ठेवीदाि व खातदेाि याांच्या ठेवी धोक्यात आल्या 

असल्याचे सनदशतनास आले असणे, महािाष्ट्र असधसनयम १९६० तसेच भाितीय दांड  
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श्री. प्रशाांत ठाकूि .... 

सांसहतेनसुाि गनु्हा दाखल किण्याची सिल्हा सवशेष लेखा परिक्षक याांनी सशफािस 

केलेली असणे, उक्त बँकेचे अध्यक्ष व सांचालक याांच्यासविोधात पनवले शहि पोसलस 

ठाणे, ग.ुि.क्र.७८/२०२० भादवी कलम ४०९, ४१७, ४२०, ४६३, ४६५, ४६७, 

४६८, ४७१, १२० (ब), ३४ सह सहकािी सांसथा असधसनयम कलम १४७ सह 

महािाष्ट्र ठेवीदािाांचे सहतसांबांधाचे सांिक्षण असधसनयम कलम ३ प्रमाणे गनु्हा दाखल 

केला असणे, दाखल केलेल्या गनु्यात ६७ बनावट प्रकिणाांची र्व्यािासह िक्कम 

रू.५४३,६१,४९,३७२/- रूपये व नमदु गनु्हयातील ५०,६८९ ठेवीदािाांची 

रू.५२९,७२,४०,८७९.९३ ठेवी असणे, उक्त बँकेचे ठेवीदाि ५०,६८९ असनू त्याांच े

केवायसी कागदपत्र प्राप्त किण्याचे व त्याांची यादी बनसवण्याचे काम सध्या बँक 

र्व्यवसथापनाकडून सरुू असणे, सफयातदीतील ७६ व सनष्ट्पन्न ०९ असे एकूण ८५ 

आिोपींसवरूद्ध पिुावा गोळा किण्याचे काम सरुू असणे, िवळपास ५ ते ६ मसहन्याांचा 

कालावधी होऊनसधु्दा बँकेतील खातेदाि व ठेवीदािाांना बँकेत ठेवलेली िक्कम 

समळाली नसणे, तसचे बँकेतील हिािो रुपयाांच्या घोटाळयात प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष 

सहभागी असलेल्या सांचालक व असधकाऱ याांवि अद्यापपयांत कोणतीच कािवाई 

झाली नसण,े त्यामळेु खातेदाि व ठेवीदािाांमध्ये शासनाच्या सविोधात सनमातण झालेली 

सचड व असांतोषाच्या भावनेबाबत बँकेतील खातेदाि व ठेवीदािाांना त्याांची बँकेत 

ठेवलेली िक्कम तातडीने दणे्याबाबत व सदि गैिर्व्यवहािात प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहभागी 

असणाऱ या सांचालक व असधकाऱ याांवि कठोि कािवाई किावयाची सनताांत गिि 

त्यावि शासनाने त्विीत किावयाची आवश्यक ती कायतवाही व उपाययोिना. 

 श्री. बाळासाहबे पाटील (सहकाि मांत्री) : अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी सचूने 

सांबांधीच्या सनवेदनाच्या प्रती सन्माननीय सदसयाांना आधीच सवतरित केल्या 

असल्यामळेु मी ते सनवेदन आपल्या अनमुतीने सभागहृाच्या पटलावि ठेवतो. 

 उपाध्यक्ष : सनवेदन सभागहृाच्या पटलावि ठेवण्यात आले आह.े  

(पे्रस : येथे सोबतचे सनवेदन िापावे.) 
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 श्री. प्रशाांत ठाकूि : अध्यक्ष महोदय, मी कनातळा नागिी सहकािी बँक, पनवले 

सांदभातत यापवूीही सभागहृात प्रश्न उपससथत केलेला आह.े सदनाांक १७ फेिवुािी, 

२०२० िोिी यासांदभाततील गनु्हा दाखल झाला आह.े िवळपास ५१ हिाि ६२४ 

ठेवीदािाांच्या ५५३.३२ कोटी रुपयाांच्या ठेवी बडुालेल्या आहते. या सवत ठेवीदािाांना 

न्यायाची अपेक्षा आह.े यासांदभातत कें द्र सिकािने ठेवींचा एक लाख रुपयाांचा सवमा 

पाच लाख रुपयाांपयांत केलेला आह.े त्यामळेु डी.आय.सी.िी.सी.कडून ३८६.५१ 

कोटी रुपये समळू शकणाि आहते. पिांत ु याचा अथत िवळपास १७० कोटी रुपय े

त्याांच्याकडून समळणाि नाहीत. मी मांत्री महोदयाांना यासनसमत्ताने दोन प्रश्न सवचारु 

इसच्ितो. डी.आय.सी.िी.सी. कडून १७० कोटी रुपये समळणाि नसतील ति बोगस 

कितदािाांच्या िप्त केलेल्या मालमत्तेच्या वसलुीमधनू ह ेपैसे समळू शकतात. त्यामळेु 

या मालमत्ताांचा सललाव सकती कालावधीत करुन ठेवीदािाांचे ह ेपैसे कधीपयांत पित 

केले िाणाि आहते ? दसुिे असे की, या बँकेत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचाि झाला आह.े 

असे प्रकाि पढुील काळात होऊ नयेत, याकरिता ििब बसण्याची आवश्यकता आह.े 

असे असताना या प्रकिणातील बँकेचे अध्यक्ष, सांचालक सकां वा तथेील सलसपक, 

बोगस कितदाि यापैकी एकाही आिोपीला अटक झालेली नाही. सांबांसधत बँकेच े

अध्यक्ष, सांचालक सकां वा तेथील सलसपक, बोगस कितदाि याांना सकती कालावधीत 

अटक केली िाणाि आह े? तसेच असे गनु्ह ेपढुील काळात घडणाि नाहीत, याची 

शाश्वती िाज्याला दणेाि काय ? 

 श्री. बाळासाहबे पाटील : अध्यक्ष महोदय, रिझर्व्हत बँकेने सवेक्षण केल्या नांति 

या बँकेत असनयसमतता असल्याचे सनदशतनास आले आह.े याची मासहती घेऊन सदि 

बँकेच्या र्व्यवहािावि सनबांध आणले होते. या बँकेत झालेल्या आसथतक असनसयमततेची 

चौकशी किण्यासाठी सहकाि आयकु्ताांनी सदनाांक ०४/०२/२०२० िोिी आदशे 

काढला होता. त्या आदशेानसुाि चौकशी किीत असताना सांबांसधत प्रासधकाऱयाने 

एकूण २० दोषी सवरुद्ध ५२९.३६ कोटी रुपयाांचे दोषािोपपत्र बिासवलेले आह.े 

सांबांसधत श्री. सववेकानांद शांकि पाटील, श्री. असभिीत सववेकानांद पाटील या दोघाांच्या 

मालकीच्या ७० मालमत्ताांवि सनवाडापवूत िप्तीचे आदशे सनगतसमत केले आहते. 

िाज्यात अनेक बँकाांमध्ये अशा गोष्टी घडत असतात. रिझर्व्हत बँक आसण सहकाि  
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श्री. बाळासाहबे पाटील .... 

सवभागाच्या माध्यमातनू त्यावि सनयांत्रण ठेवले िाते. या बँकेबाबत कलम ८८ अन्वये 

चौकशी सरुु आह.े ही चौकशी पणूत झाल्यानांति िी मालमत्ता आह ेसतची सवक्री करुन 

१७० कोटी रुपये सदले िातील.  

 श्री. प्रशाांत ठाकूि : अध्यक्ष महोदय, मांत्री महोदयाांनी साांसगतले की, कलम ८८ 

अन्वये कायतवाही सरुु आह.े या प्रकिणात सद्य:ससथतीत ६३ बोगस कितदाि आहते. 

पिांत ु मी खात्रीपवूतक साांग ू इसच्ितो की, बोगस कितदािाांची सांख्या यापेक्षा असधक 

आह.े पिांत ुसनष्ट्पन्न झालेले सध्या ६३ बोगस कितदाि आहते. त्याांनी सपेशल ऑसडटि 

आसण नांतिच्या तपासात सीआयडीकडे मान्य केले आह ेकी, ह ेबोगस कित आह.े 

त्याांनी ह ेकबलू केले आह.े याचा अथत त्याांनी या किातचा वापि सवत:साठी न किता 

तो इतिाांना किण्याची पिवानगी सदली आह.े त्यामळेु त्याांना ताब्यात घेऊन त्याांच्यावि 

कािवाई किण्याची आवश्यकता आह.े त्या कािवाईतनू हा पैसे कोठे गलेा, ह ेसमि ू

शकेल. पिांत ुया प्रकिणात सीआयडी व सहकाि सवभागाच्या माध्यमातनू कोणतीही 

कािवाई होत नाही. या अनषुांगाने ही कािवाई लवकिात लवकि कशी होईल, यासाठी 

प्रयत्न किण्याची आवश्यकता आह.े तसेच बोगस कितदािाांना अटक केली िाणाि 

आह ेकाय ? 

 श्री. बाळासाहबे पाटील : अध्यक्ष महोदय, मी मघाशी साांसगतले की, कलम 

८८ अन्वये चौकशी सरुु आह.े या चौकशीमध्ये िे सनष्ट्पन्न होईल त्यानसुाि कािवाई 

केली िाईल.  

 

यानांति श्री. चौधिी.... 

  



24-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) F - 35 

DBC/AKN/SST प्रथम श्री.कुलकणी 09:50 

 

 

श्री.बाळासाहबे पा ील..... 

डीआयसीजीसी च्या माध्यमातनू ३९४ कोटी रुपये प्राप्त झाले असनू सदि िकमचे े

ठेवीदािाांना वाटप सरुु आह.े  सदनाांक १४ माचत, २०२२ िोिीपयांत ४ हिाि २०५ 

ठेवीदािाांना ८६ कोटी रुपयाांचे वाटप किण्यात आले असनू उवतरित िकमेच्या वाटपाच े

काम दखेील सरुु आह.े   

 अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसय वािांवाि एक प्रश्न उपससथत किीत आहते 

की, ज्याांनी बोगस किे घेतली आहते त्याांच्यावि काय कािवाई किणाि आहात ?  मी 

पनु्हा साांग ू इसच्ितो की, असधसनयमाच्या कलम ८८ अन्वये सरुु असलेल्या 

चौकशीतनू सवत बाबी समोि येतील.  त्यानांति सांबांसधत सवत दोषींवि कािवाई केली 

िाईल. 

--------- 
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पृ.शी.: यवतमाळ सिल्हा मध्यवती सहकािी बँकेतील बनावट 

मदुत ठेव पावत्याांबाबत. 

मु.शी.: यवतमाळ सिल्हा मध्यवती सहकािी बँकेतील बनावट 

मदुत ठेव पावत्याांबाबत श्री.सांसिविेड्डी बोदकुिवाि, 

सव.स.स. याांनी सदलेली लक्षवेधी सचूना. 

 

 श्री.सांसिविेड्डी बोदकुिवाि (वणी) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनमुतीने 

सनयम १०५ अन्वये पढुील तातडीच्या व सावतिसनक महत्त्वाच्या बाबीकडे 

सन्माननीय सहकाि मांत्रयाांच ेलक्ष वधे ूइसच्ितो आसण त्याबाबत त्याांनी सनवेदन किावे, 

अशी सवनांती कितो. 

"यवतमाळ सिल् हा परिषद, बाांधकाम सवभाग क्र. १ याांची सवसवध 

तालकु् यातील ११० सनसवदा प्रसक्रया सनसित होण,े त् यातील झिी व पाांढिकवडा येथील 

९ कामाांची सनसवदा १५.०१ टक् के न् यनुतम दिाने कां त्राटदाि श्री. िािीव मल् लािेड्डी 

येल् टीवाि याांना समळणे, न् यनुतम दके् काि असणाऱ या सनसवदाकऱ याांनी सनसवदा 

उघडण् याच् या सदनाांकापासनू कामकािाच् या आठ सदवसाच् या आत असतरिक् त सिुक्षा 

िक् कम, बँक गॅिांटी, मदुतठेव पावती (एफडीआि) च् या स वरुपात सांबांसधत सवभागात 

िमा किावी लागणे, त् याकरिता कां त्राटदाि िो स वतः यवतमाळ सिल् हा मध् यवती 

बॅ ांकेचा सांचालक आह ेत् याने बँक र्व् यवस थापकाला हाताशी धरुन सांगनमत करुन श्री. 

यल्टीवाि  याांनी हातानी सलसहलेल् या एकूण १८.१० लाख रुपयाांच्या १६ बनावट मदुत 

ठेव पावत् या यवतमाळ सि.प. बाांधकाम सवभाग क्र. १ याांना असतरिक् त सिुक्षा िक् कम 

म् हणनू ठेवणे, सदनाांक २ माचत, २०२२ िोिी कायतकािी असभयांता श्री. कुटे ह ेपाटण 

शाखते पावत् या पडताळणीसाठी िाणे, बँक र्व् यवस थापकानी कायतकािी असभयांता 

याांना सदि पावत् या आमच् या बँकेच् या नाहीत असे लेखी पत्र दणेे, स थासनक 

लोकप्रसतसनधी याांनी त् याच् या प्रमासणत प्रती मागसवल् यानांति सदि पावत् या बनावट 

असल् याची बाब उघडकीस येणे, सदनाांक १६ फेिवुािी, २०२२ िोिी बँकेत फक् त रुपय े

१०,०००/- सांकल् प सनधी ठेव असताना रुपये १३ लाख १० हिाि सांकल् प ठेवीबाबत 

बँकेच् या र्व् यवस थापकाांनी बनावट अहवाल सदल् याची बाब उघडकीस येणे,  



24-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) F - 37 

DBC/AKN/SST प्रथम श्री.कुलकणी 09:50 

 

 

श्री.सांसिविेड्डी बोदकुिवाि..... 

असे असताना दखेील यवतमाळ सिल् हा मध् यवती सहकािी बँकेचे अन् य सांचालक 

मांडळास काही मासहती नसल्याचे सनदशतनास येणे, यासांदभातत स थासनक 

लोकप्रसतसनधींनी प्रधान ससचव, सहकाि सवभाग याांना सदनाांक ३ माचत, २०२२ िोिी 

तक्राि किणे, बँकेच् या पाटण शाखचेे र्व् यवस थापक व बँकेचे सांचालक श्री. िािीव 

मल् लािेड्डी यल् टीवाि याांनी सांगनमताने आसण बनावट पावत् या सादि करुन शासनाची 

फसवणकू केल् याची बाब उघडकीस येणे, याबाबत शासनाने किावयाची कायतवाही 

व उपाययोिना."  

श्री.बाळासाहबे पाटील (सहकाि मांत्री) : अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी सचूने 

सांबांधीच्या सनवेदनाच्या प्रती सन्माननीय सदसयाांना आधीच सवतरित केल्या 

असल्यामळेु मी त ेसनवेदन आपल्या अनमुतीने सभागहृाच्या पटलावि ठेवतो. 

 उपाध्यक्ष : सनवेदन सभागहृाच्या पटलावि ठेवण्यात आले आह.े  

  

 

(पे्रस : येथे सोबतचे सनवेदन िापावे.) 
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 श्री.सांसिविेड्डी बोदकुिवाि : अध्यक्ष महोदय, सदि लक्षवेधी सचूनेच्या 

माध्यमातनू मी माननीय सहकाि मांत्री आसण या सभागहृाचे असतशय महत्त्वाच्या 

सवषयाकडे लक्ष वधे ूइसच्ित आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, महािाष्ट्र िाज्यातील सहकािी बँकाांमध्ये कशा पध्दतीने 

भ्रष्टाचाि होत आह ेयाचे एक उदाहिण या लक्षवेधी सचूनेच्या माध्यमातनू मी दते 

आह.े  यवतमाळ सिल्हा मध्यवती सहकािी बँक ही शेतकऱयाांची बँक आह.े  कािण 

शेतकऱयाांच्या भागभाांडवलावि ही बँक उभी िासहलेली आह.े  शेतकिी मोठया 

सवश्वासाने या बँकेचे सवश्वसत म्हणनू सांचालकाांची नेमणकू किीत असतात.  पिांत ुिेर्व्हा 

सांचालक सवत:च भ्रष्टाचाि कितात त्यावेळी या शेतकऱयाांनी कोणावि सवश्वास 

ठेवायचा हा प्रश्न आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, यवतमाळ सिल्हा मध्यवती सहकािी बँकेचा सांचालक सवत: 

कां त्राटदाि आह.े  त्याने १८ लाख रुपयाांच्या बनावट मदुत ठेव पावत्या तयाि करुन 

त्या यवतमाळ सिल्हा परिषदचे्या बाांधकाम सवभागास सादि केल्या.  या मदुत ठेव 

पावत्या हसतसलसखत असल्यामळेु शांका आली व नांति बनावट असल्याचे लक्षात 

आले.  त्यानांति मी सवत: याची शहासनशा किण्यासाठी मखु्य कायतकािी असधकािी 

याांना पत्र दऊेन सदि मदुत ठेवींच्या प्रमासणत सत्य प्रती मासगतल्या.  त्यानसुाि त्याांनी 

मला सत्य प्रती सदल्या.  त्यानांति मी बँकेच्या रििनल ऑसफसिला पत्र सदले व सदि 

कां त्राटदाि िो की बँकेचा सांचालक आह ेत् याच्या सकती मदुत ठेवी आहते याबाबत 

सवचािणा केली असता, त्याच्या खात्यामध्ये केवळ १० हिाि रुपये सशल्लक 

असल्याचे सनदशतनास आले.  असे असताना सदि सांचालकाने १८ लाख १९ हिाि 

रुपये सकमतीच्या बनावट १६ मदुत ठेव पावत्या तयाि केल्या होत्या.  या मदुत ठेव 

पावत्याांवि बँकेच्या र्व्यवसथापकाांच्या सवाक्षऱया आहते.  मांत्री महोदयाांनी उत्तिामध्ये 

म्हटले आह े की, सांबांसधत शाखा र्व्यवसथापकाला बँकेने तात्काळ सनलांसबत केले 

आह.े  पिांत ु केवळ शाखा र्व्यवसथापकाला सनलांसबत करुन हा प्रश्न सांपणाि नाही.  

सांचालकाच्या दबावामळेु या बनावट मदुत ठेव पावत्या तयाि किण्यात आलेल्या 

आहते.   
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श्री.सांसिविेड्डी बोदकुिवाि..... 

बनावट मदुत ठेव पावत्या तयाि किणे म्हणिे बनावट नोटा िापण्यासािखाच प्रकाि 

आह.े  एवढा मोठा गनु्हा केल्यानांति केवळ शाखा र्व्यवसथापकाला सनलांसबत करुन 

हा प्रश्न सटुणाि नाही. 

 अध्यक्ष महोदय, सदि लक्षवेधी सचूनेच्या माध्यमातनू माझी मांत्री महोदयाांना 

सवनांती आह ेकी, सदि प्रकिणाची सखोल चौकशी करुन बनावट मदुत ठेवी सादि 

किणाऱया कां त्राटदािासवरुध्द एफ.आय.आि. नोंदवनू त्याला अपात्र केले पासहिे.  मांत्री 

महोदय अशी कािवाई कितील का ?  तसेच केवळ शाखा र्व्यवसथापकाला सनलांसबत 

करुन हा प्रश्न सांपणाि नाही.  त्याची सवभागीय चौकशी करुन, त्याच्यासवरुध्द 

एफ.आय.आि. दाखल करुन त्याला सेवामकु्त किणाि का ?  तसेच यवतमाळ सिल्हा 

मध्यवती सहकािी बँकेतील या भ्रष्टाचािाची सहकाि आयकु्ताांमाफत त चौकशी किणाि 

का ? 

 श्री.बाळासाहबे पाटील : अध्यक्ष महोदय, यवतमाळ सिल्हा परिषदचे्या 

सावतिसनक बाांधकाम सवभागातील टेंडि घेण्यासाठी असतरिक्त सिुक्षा ठेव म्हणनू ज्या 

मदुत ठेव पावत्या दणे्यात आल्या त्या बनावट असल्यासांदभाततील हा प्रश्न आह.े   

 अध्यक्ष महोदय, या प्रकिणी बँकेतील कमतचाऱयाने गैिर्व्यवहाि करुन 

श्री.यल्टीवाि याांच्या मदुत ठेवी असल्याचे दाखसवले.  सदि बँक कमतचाऱयावि 

कािवाई किण्यात आली आह.े  सन्माननीय सदसय या प्रकिणी सातत्याने पाठपिुावा 

किीत आहते.  यामध्ये कोणी काही सपष्ट बोलत नाही पिांत ुसदि कां त्राटदाि हचे बँकेच े

सांचालक आहते.   

अध्यक्ष महोदय, हा गनु्हा गांभीि आह.े  दिम्यानच्या काळात सांबांसधत बँक 

कमतचाऱयास सनलांसबत किण्यात आले आह.े  तसेच सन्माननीय सदसयाांनी मागणी 

केल्यानसुाि या कमतचाऱयाची खातसेनहाय चौकशी दखेील सरुु आह.े  तसेच या 

प्रकिणाची सिल्हा सवशषे लेखापरिक्षक, वगत-१, सहकािी सांसथा, यवतमाळ  
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श्री.बाळासाहबे पाटील..... 

याांचेमाफत त चौकशी सरुु आह.े  या चौकशी अहवालाच्या आधािे पढुील कािवाई 

किण्यात येईल. 

अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसयाांचा दसुिा प्रश्न असा होता की, सदि 

सांचालकाला अपात्र किणाि का ?  त्याबाबत मी साांग ूइसच्ितो की, चौकशीमध्ये 

दोषी आढळल्यास त्याांच्यावि सनसितपणे कािवाई किण्यात येईल.  तसेच या प्रकिणी 

सहकाि आयकु्त याांच्याकडून चौकशी किावी अशी परिससथती नाही.  कािण सिल्हा 

सवशेष लेखापरिक्षक, वगत-१, सहकािी सांसथा, यवतमाळ याांचेमाफत त चौकशी सरुु 

आह.े 

श्री.िाधाकृष्ट्ण सवख-ेपाटील : अध्यक्ष महोदय, ह ेप्रकिण असतशय गांभीि आह.े  

मघाशी कनातळा बँकेच्या सांदभातत मांत्री महोदयाांनी साांसगतले की, असधसनयमाच्या 

कलम ८३, ८८ अन्वये चौकशी सरुु आह.े  पिांत ुया चौकशाांच्या फासतमळेु भ्रष्टाचाि 

किणाऱया लोकाांची भीती सांपलेली आह.े  कािण चौकशाांच्या आडून सकतीही काळ 

ही प्रकिणे पढेु िेटता येतात.   

अध्यक्ष महोदय, यवतमाळ सिल्हा मध्यवती सहकािी बँकेच्या प्रकिणात 

बँकेचे सांचालकच दोषी असल्याचे मांत्री महोदयाांनी म्हटले आह.े  म्हणिे एका 

बािलूा आपण भ्रष्टाचाि झाल्याचे कबलू किता पिांत ुदसुऱया बािलूा केवळ कसनष्ठ 

कमतचाऱयाला सनलांसबत केले िाते.  सन्माननीय सदसय श्री.सांसिविेड्डी बोदकुिवाि 

याांनी मागणी केल्याप्रमाणे सांबांसधत सांचालकासवरुध्द फौिदािी गनु्हा दाखल केला 

पासहिे.  तसचे बँकेच्या वरिष्ठ असधकाऱयाांविही कािवाई किण्याची आवश्यकता 

आह.े  असधसनयमाच्या कलम ७८, ७३ एफएफ, ८३, ८८ यानसुाि कािवाई किणे 

म्हणिे केवळ वेळकाढूपणा आह,े याची आपल्यालाही कल्पना आह.े  तसे न किता 

यामध्ये प्रत्यक्ष कृती किण्याची गिि आह.े  तिी सदि सांचालकाांच्या सवरुध्द तात्काळ 

कािवाई किणाि का, हा माझा प्रश्न आह.े 
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श्री.बाळासाहबे पाटील : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसय श्री.िाधाकृष्ट्ण 

सवख-ेपाटील ह ेअनेक वषाांपासनू सहकाि चळवळीमध्ये कायतित आहते.  त्यामळेु 

त्याांना या र्व्यवसथेची चाांगली मासहती आह.े  तिी दखेील ते वािांवाि ही मागणी किीत 

आहते.  मी मघाशी दखेील साांसगतले आह े की, सदि प्रकिणी सिल्हा सवशेष 

लेखापरिक्षक, वगत-१, सहकािी सांसथा, यवतमाळ याांचेमाफत त चौकशी सरुु आह.े  या 

चौकशीतनू ज्या बाबी पढेु येतील त्यानसुाि कािवाई केली िाईल.  तसेच सन्माननीय 

सदसयाांनी सवचािलेल्या प्रश्नाचा िोख लक्षात घेऊन मी त्याबाबत खलुासा केलेला 

आह.े  कां त्राटदाि हचे बँकेचे सांचालक आहते व त्याबाबत मी खलुासा केला आह.े 

मी पनु्हा साांग ू इसच्ितो की, चौकशीमध्ये िे सनष्ट्पण्ण होईल त्याप्रमाणे कािवाई 

किण्यात येईल. 

--------- 
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पृ.शी.: सांगमनेि तालकु्यात प्रविा नदीपात्रालगत असलेल्या 

गावाांना होत असलेल्या प्रदसूषत पाण्याच्या 

पिुवठयाबाबत. 

मु.शी.: सांगमनेि तालकु्यात प्रविा नदीपात्रालगत असलेल्या 

गावाांना होत असलेल्या प्रदसूषत पाण्याच्या पिुवठयाबाबत 

श्री.िाधाकृष्ट्ण सवख-ेपाटील, सव.स.स. याांनी सदलेली 

लक्षवेधी सचूना. 

 

 श्री.िाधाकृष्ट्ण सवख-ेपाटील (सशडी) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनमुतीने 

सनयम १०५ अन्वये पढुील तातडीच्या व सावतिसनक महत्त्वाच्या बाबीकडे 

सन्माननीय पयातविण व वाताविणीय बदल मांत्रयाांचे लक्ष वेध ू इसच्ितो आसण 

त्याबाबत त्याांनी सनवेदन किावे, अशी सवनांती कितो. 

“सांगमनेि तालकु् यात प्रविा नदीपात्रालगत असलेल् या गावाांना प्रदसूषत 

पाण् याचा पिुवठा होत असणे, मागील काही सदवसाांपासनू या नदीपात्रात सहकाि 

महषी भाऊसाहबे थोिात सहकािी साखि कािखाना, सांगमनेि तालकुा सहकािी दधू 

उत् पादक सांघ, सांगमनेि नगिपरिषद तसेच हॉटेल, हॉससपटल व इति औद्योसगक कां पन् या 

याांचे िसायनयकु् त प्रदसूषत पाणी बेकायदशेीिपणे थेट नदीपात्रात सोडण् यात येत 

असल्याच्या तक्रािी ग्रामस थाांच् या असणे, याबाबत ग्रामस थाांनी वेळोवळेी महािाष्ट् र 

प्रदषूण मांडळ तसेच सिल् हा प्रशासनाला सनवेदन दणेे, नदीपात्रालगत असलेल् या सवतच 

गावाांच् या ग्रामपांचायतीनी या सविोधात ठिाव किणे, सेवाभावी सांघटना सांस थाांनी या 

सविोधात आवाि उठसवणे, या प्रदसूषत पाण् यामळेु ग्रामस थाांसह पशधुन, शेतिसमन 

याांचे आिोग् य धोक् यात येण,े मागणी करुनही एसटीपी प् लॅन् टची उभािणी अनेक वषे न 

किणे या सवत बाबींमळेु गावाांमध् ये सनमातण होत असलेला असांतोष, यावि शासनाने 

तातडीने किावयाची कायतवाही व उपाययोिना.” 
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श्री.सांिय बनसोडे (पयातविण व वाताविणीय बदल िाज्यमांत्री) : अध्यक्ष 

महोदय, लक्षवेधी सचूने सांबांधीच्या सनवेदनाच्या प्रती सन्माननीय सदसयाांना आधीच 

सवतरित केल्या असल्यामळेु मी ते सनवेदन आपल्या अनमुतीने सभागहृाच्या पटलावि 

ठेवतो. 

 उपाध्यक्ष : सनवेदन सभागहृाच्या पटलावि ठेवण्यात आले आह.े  

  

 

(पे्रस : येथे सोबतचे सनवेदन िापावे.) 
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 श्री.िाधाकृष्ट्ण सवख-ेपाटील : अध्यक्ष महोदय, सदि लक्षवेधी सचूनेच्या 

माध्यमातनू असतशय गांभीि सवषयाकडे मी मांत्री महोदयाांचे लक्ष वधे ूइसच्ित आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, प्रदषुण सनयांत्रण मांडळाचे सवत सनयम धाब्यावि बसवनू 

िािकीय दबावाखाली सवत यांत्रणा काम किीत आह.े  प्रदसूषत साांडपाण्यामळेु माझ्या 

मतदािसांघातील समुािे २० ते २२ गावे प्रभासवत झाली आहते.  नगिपासलका 

कोणतीही प्रसक्रया न किता प्रविा नदीपात्रामध्ये साांडपाणी सोडते.  तसेच दधू सांघाकडे 

दखेील ई.टी.पी. प्लाांट नाही.  या सवत गोष्टींचा परिणाम सवतसामान्य माणसाांवि होत 

आह.े  अनेक लोकाांच्या सपण्याच्या पाण्याचे उद्भव नदीकाठी आहते.  प्रविा उिर्व्या 

आसण डार्व्या कालर्व्याांमधनू दखेील प्रदसुषत पाणी येते.   

यानांति श्री.धमुाळे..... 
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श्री. िाधाकृष्ट्ण सवख ेपाटील... 

याबाबत माझे २ सपेसससफक प्रश्न आहते.  या सनसमत्ताने प्रदषुण सनयांत्रण मांडळाचा िो 

अहवाल आला आह ेआसण त्यामध्ये त्याांनी साांसगतले आह ेकी, पाणी योग्य आह ेव 

त्यामळेु शेतीला नकुसान वगैिे काही झालेले नाही.  पण आपल्या लेखी उत्तिामध्ये 

असे म्हटले आह ेकी, सदनाांक ११ माचत २०२२ िोिी आपण नगिपासलकेला नकुसान 

भिपाई म्हणनू ५ कोटी ४० लाख रुपये इतका दांड केल्याचे माझ्या केले आह.े  सदनाांक 

११ माचत िोिी प्रश्नाला उत्ति दतेाना ह ेआपण नमदू केले आह.े  त्यावळेी आपण 

असेही म्हटले आह ेकी, तालकुा दधू सांघाच्या डेअिीमधनू पाांढऱया िांगाच्या पाण्याचा 

सवसगत काही प्रमाणात कािखाना परिसिातनू थेट चेंबिमधनू प्रविा नदीमध्ये येत आह.े  

आपण २.५ लक्ष इतकी बँक हमी िक्कम प्रदषुण सनयांत्रण मांडळाने िप्त केल्याचेही 

आपण म्हटले आह.े  ह े सवतच मान्य केले असल्याने आपण याबाबतीत नेमकी 

कोणती कािवाई किणाि आहात, खिां म्हणिे या दोन्ही सांसथा िबाबदाि आहते.  

त्यामध्ये साखि कािखान्याची मळी सधु्दा थेट िात आह.े   

अध्यक्ष महोदय, १९७४ च्या वॉटि पोल्यशून ॲक्टच्या कलम ३४ अन्वये 

कोणताही उद्योग, उद्योगसमहू सकां वा सांसथा याांनी नैससगतक पाण्याच्या पाण्यामध्ये 

प्रवाहामध्ये सशर्व्हिे, प्रदसुषत पाणी आऊटलेटच्या माध्यमातनू सोडू नये, अशी तितदू 

आह.े  पिांत ुया सनयमाांचे उल्लांघन होत आह.े  म्हणनू कलम २५ नसुाि अशा उद्योगाांवि 

आपण कािवाई किणाि आहात काय, हा पसहला प्रश्न आह.े  अनेक वषातपासनू अशा 

पध्दतीने िे पाणी सोडले िाते व त्याकडे शासनाचे दलुतक्ष होत असल्यामळेु सांबांसधत 

असधकाऱयाांवि आपण कािवाई किणाि आहात काय, त्या सांसथा चालल्या पासहिेत 

ह े खिे आह.े  पिांत ु लोकाांच्या िीवाशी खळेण्याचा हा प्रकाि आह.े  त्यामळेु 

नगिपासलका, सांबांसधत दधू सांघ आसण तो साखि कािखाना याांना प्रदषुण होऊ नये 

म्हणनू आवश्यक त्या उपाययोिना किण्याकरिता त्याांच्याकडून दांडात्मक कािवाई 

किीत असताना त्यासांबांधी यांत्रणा बसवावयाची यांत्रणा कालबध्द कायतक्रम आखनू 

सकती सदवसात बससवणाि आहात, यासांबांधी सनदशे दणेाि आहात काय ? 
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श्री. सांिय बनवोडे (पयातविण िाज्यमांत्री) : अध्यक्ष महोदय, आदिणीय ज्येष्ठ 

नेते श्री. िाधाकृष्ट्ण सवख ेपाटील याांनी प्रविा नदीच्या प्रदषुणासांबांधी लक्षवेधी सचूना 

या सठकाणी उपससथत केली आह.े  मी ससवसति मासहती याबाबत सभागहृासमोि 

ठेवणाि आह.े 

अध्यक्ष महोदय, प्रविा नदीचा उगम सयाद्रीच्या पवतत िाांगाांमधनू होतो.  त्याांनी 

कािखान्यासांदभातत... 

श्री. िाधाकृष्ट्ण सवख े पाटील : अध्यक्ष महोदय, आपण पयातविण मांत्री 

महोदयाांकडे यासांबांधी एखादी बैठक लावावी.  या सवषयाचे गाांभीयत लक्षात घेऊन ती 

बैठक लावावी.  मी आपला सन्मान ठेऊन साांग ूइसच्ितो की, आपण या लक्षवेधी 

सचूनेचे उत्ति दऊे शकणाि नाही. ह ेगांभीि प्रकिण असल्यामळेु सवनाकािण त्याची 

सभागहृात चचात होण्यापेक्षा आपण पयातविण मांत्रयाांकडे बैठक बोलवावी आसण त्या 

सठकाणी ससवसति चचात किावी.  तोपयांत आपल्याला िी कािवाई किायची असले 

ती कािवाई किावी.  कािण त्या भागातील शेतकऱयाांनी एक कृती ससमती सथापन 

केली आह ेआसण तथेील लोकाांच्या भावना तीव्र आहते.  म्हणनू आमची आपल्या 

माध्यमातनू सवनांती आह ेकी, या सवषयासांबांधी तात्काळ पयातविण मांत्रयाांकडे बैठक 

लावावी.  ही बैठक लवकिात लवकि लावली पासहिे, असा आमचा आग्रह आह े

म्हणनू आपण ही बैठक कधीपयांत लावणाि आहात ते साांगावे.  

श्री. सांिय बनसोडे : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसयाांनी साांसगतल्यानसुाि 

आम्ही माननीय पयातविण मांत्री याांच्याकडे लवकिात लवकि बैठक लाव.ू  पिांत ुमी 

मांत्री महोदयाांना साांग ूइसच्ितो की, प्रविा नदीच्या दोन्ही बािनेू असणािे सवत साखि 

कािखाने... 

उपाध्यक्ष : आपले बैठक लावण्याचे ठिले आह.े 

श्री. सांिय बनसोडे : मी माननीय पयातविण मांत्री याांच्याशी चचात कितो आसण 

बैठक लावतो.  तिी दखेील मला सभागहृाला साांगायचे आह ेकी, प्रविा नदीच्या दोन्ही 

बािसू असलेले सवत साखि कािखाने, इति उद्योग, नगिपासलका इत्यासदांमळेु होणाऱया  
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श्री. सांिय बनसोडे... 

प्रविा नदीच्या प्रदषुणाबाबत महािाष्ट्र प्रदषुण सनयांत्रण मांडळामाफत त तपासणी करुन 

िे दोषी आढळणािे सांबांसधत सवत उद्योग असतील सकां वा सथासनक सविाज्य सांसथा 

असेल ति त्याांच्यावि सनयमानसुाि कािवाई किण्यात येईल. 

श्री. िाधाकृष्ट्ण सवख ेपाटील : अध्यक्ष महोदय, आपण कािवाई काय किणाि, 

फक्त आपण पढुील आठवड्यात पयातविण मांत्री महोदयाांची वेळ घ्यावी. 

ॲङ असनल पिब : सन्माननीय ज्येष्ठ सदसय श्री. िाधाकृष्ट्ण सवख ेपाटील याांनी 

सवनांती केल्यानसुाि माननीय पयातविण मांत्री याांच्याशी चचात करुन ताबडतोब बैठक 

लावण्याची र्व्यवसथा करु आसण त्या बैठकीत योग्य ते सनणतय होतील. 
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पृ. शी. :  सथासनक प्रासधकिणे (िािभाषा) सवधेयक 

   L.A. BILL NO. XIII OF 2022. 

(A BILL TO PROVIDE FOR THE USE OF MARATHI 

LANGUAGE FOR THE OFFICIAL PURPOSES OF THE 

LOCAL AUTHORITIES IN THE STATE OF 

MAHARASHTRA) 

ॲङ असनल पिब (सांसदीय कायत मांत्री) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या 

अनमुतीने सन २०२२ चे सवधानसभा सवधेयक क्रमाांक १३, महािाष्ट्र िाज्यातील 

सथासनक प्रासधकिणाांच्या शासकीय प्रयोिनाांसाठी मिाठी भाषचेा वापि किण्याकरिता 

तितदू किण्यासाठी सवधयेक माांडण्यासाठी सभागहृाची अनमुती मागतो. 

प्रश्न मतास टाकून सांमत झाला. 

उपाध्यक्ष : अनमुती दणे्यात आली आह.े 

ॲङ असनल पिब : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनमुतीने सन २०२२ चे 

सवधानसभा सवधेयक क्रमाांक १३ माांडतो. 

उपाध्यक्ष : सवधेयक माांडण्यात आले आह.े 

--------- 
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पृ. शी. :  शैक्षसणक सांसथा (शलु्क सवसनयमन) (सधुािणा) सवधेयक 

  

L.A. BILL NO. XIV OF 2022 

(A BILL FURTHER TO AMEND THE 

MAHARASHTRA EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

(REGULATION OF FEES) ACT, 2011) 

प्रा. वषात गायकवाड (शालेय सशक्षण मांत्री) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या 

अनमुतीने सन २०२२ चे सवधानसभा सवधेयक क्रमाांक १४, शैक्षसणक सांसथा (शलु्क 

सवसनयमन) असधसनयम, २०११ यामध्ये आणखी सधुािणा किण्यासाठी सवधेयक 

माांडण्यासाठी सभागहृाची अनमुती मागते. 

प्रश्न मतास टाकून सांमत झाला. 

उपाध्यक्ष : अनमुती दणे्यात आली आह.े 

ॲङ प्रा. वषात गायकवाड : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनमुतीने सन 

२०२२ चे सवधानसभा सवधेयक क्रमाांक १४ माांडतो. 

उपाध्यक्ष : सवधेयक माांडण्यात आले आह.े 

------------ 
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पृ. शी. :  सीओइपी तांत्रज्ञान सवद्यापीठ सवधेयक 

  

L.A. BILL NO. XV OF 2022 

A BILL TO ESTABLISH AND INCORPORATE THE 

COEP TECHNOLOGICAL UNIVERSITY AS A 

SPECIALISED TECHNOLOGICAL UNITARY PUBLIC 

UNIVERSITY, TO COLLABORATE WITH RESEARCH 

INDUSTRIES AND CORPORATE INDUSTRIAL 

ASSOCIATES, TO PROVIDE VERTICAL MOBILITY TO 

STUDENTS UNDERGOING TECHNICAL EDUCATION 

IN HIGH GROWTH SECTORS AND TO PREPARE 

STUDENTS TOWARDS GAINFUL EMPLOYMENT, TO 

PROVIDE SCIENTIFIC AND TECHNOLOGY 

MANAGEMENT AND DEVELOP ORGANISATION OF 

TEACHING, LEARNING, TRAINING, RESEARCH, 

CONSULTANCY, TESTING AND EXTENSION, TO 

ESTABLISH CENTRE OF EXCELLENCE, RESEARCH 

PARK WITH INDUSTRIES AND TO GIVE EFFECT TO 

THE OBJECT ENVISAGED IN THE NEW EDUCATION 

POLICYAND FOR MATTERS CONNECTED 

THEREWITH OR INCIDENTAL THERETO.) 

 

श्री. प्रािक्त तनपिेु (उच्च व तांत्रसशक्षण िाज्यमांत्री) : अध्यक्ष महोदय, मी 

आपल्या अनमुतीने सन २०२२ चे सवधानसभा सवधेयक क्रमाांक १५, सांशोधन उद्योग 

समहू व सनगम औद्योसगक सांघ याांच्याशी सहयोग किण्याकरिता, उच्च वधृ्दी 

असलेल्या के्षत्राांमध्ये ताांसत्रक सशक्षण घेणाऱया सवद्यार्थयाांकरिता उध्वत गसतशीलतचेी  
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श्री. प्रािक्त तनपिेु... 

तितदू किण्याकरिता आसण लाभदायक िोिगाि समळण्याकरिता सवद्यार्थयाांना तयाि 

किण्यासाठी, अध्यापन, अध्ययन, प्रसशक्षण, सांशोधन, सल्ला, चाचणी व सवसताि 

याांच्या वैज्ञासनक व तांत्रज्ञान र्व्यवसथापन व सवकास सांघटनेची तितदू किण्याकरिता, 

उद्योगाांच्या सहयोगाने उत्कृष्टता कें द्र, सांशोधन पाकत  सथापन किण्यसाठी आसण नवीन 

शैक्षसणक धोिणामध्ये योसिलेली उसद्दष्ट ेअांमलात आणण्यासाठी आसण तत्सांबांसधत 

सकां वा तदानषुांसगक बाबींकरिता एक सवशेषीकृत तांत्रज्ञानात्मक एकात्म सावतिसनक 

सवद्यापीठ म्हणनू सीओइपी तांत्रज्ञान सवद्यापीठ सथापन किण्यासाठी व सवसधसांसथासपत 

किण्यासाठी सवधेयक माांडण्यासाठी सभागहृाची अनमुती मागतो. 

प्रश्न मतास टाकून सांमत झाला. 

उपाध्यक्ष : अनमुती दणे्यात आली आह.े 

श्री. प्रािक्त तनपिेु : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनमुतीने सन २०२२ चे 

सवधानसभा सवधेयक क्रमाांक १५ माांडतो. 

उपाध्यक्ष : सवधेयक माांडण्यात आले आह.े 

--------- 

 

यानांति श्रीमती कोळसगिे.. 
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पृ.शी. : सनयम सथसगत ठेवणे 

मु.शी. : सनयम सथसगत ठेवण्याबाबत माननीय गहृ 

   मांत्रयाांचा प्रसताव 

श्री. सदलीप वळस-ेपाटील : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनमुतीने  

"म.सव.स. सनयम १३० अन्वय ेसन २०२० चे सवधानसभा सवधेयक क्रमाांक 

५२ - महािाष्ट्र अनन्य सवशेष न्यायालये (शक्ती कायद्याखालील मसहलाांच्या व 

बालकाांच्या सवरुद्धच्या सववसक्षत अपिाधाांसाठी) सवधेयक, २०२० सवचािात 

घेण्यापवूी म.सव.स. सनयम ११२ मधील पिांतकुातील तितदु म.सव.स. सनयम ५७ 

अन्वये सथसगत किण्यात यावी," असा प्रसताव माांडतो. 

प्रसताव मतास टाकून सांमत झाला. 

------ 
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पृ.शी. :  अनन्य सवशेष न्यायालये (शक्ती  

    कायद्याखालील मसहलाांच्या व बालकाांच्या  

    सवरुद्धच्या सववसक्षत अपिाधाांसाठी) सवधेयक,२०२० 

L.A. BILL NO. LII OF 2020 

(A BILL TO PROVIDE FOR ESTABLISHMENT OF 

EXCLUSIVE SPECIAL COURTS FOR THE SPEEDY 

TRIAL OF CERTAIN SPECIFIED OFFENCES 

AGAINST WOMEN AND CHILDREN AND 

CONSTITUTION OF IMPLEMENTATION 

MACHINERY FOR SUCH OFFENCES AND FOR 

MATTERS CONNECTED THEREWITH OR 

INCIDENTAL THERETO.) 

श्री. सदलीप वळसे-पाटील (गहृ मांत्री) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या 

अनमुतीने सांयकु्त ससमतीच्या प्रसतवतृ्तानसुाि असलेले सन २०२० चे सव.स.सव.क्रमाांक 

५२ मनहलािंच्या ि बालकािंच्या निरुद्धच्या नििनित निनननदिष्ट अपराधािंची जलदगतीने 

न्यायचौकशी किण्यासठी अन्नय सवशषे न्यायालये सथापन किण्यासाठी आसण अशा 

अपिाांधासाठी अांमलबिावणी यांत्रणा घसटत किण्यासाठी आसण त्याच्याशी सांबांसधत 

सकां वा तदानषुांसगक बाबींसाठी तितदू किण्याकरिता सवधेयक सवचािात घेण्यात यावे, 

असा प्रसताव माांडतो.  

अध्यक्ष महोदय, मसहलाांना सिुसक्षतता दणे्याच्या दृष्टीकोनातनू शक्ती सवधयेक 

क्रमाांक ५१ मांििू केलेले होते. पिांत ुत्या सवधेयकाला आवश्यक असणाऱया बाकीच्या 

ससुवधा दणे्याच्या दृष्टीकोनातनू एक र्व्यवसथा सनमातण किण्यासाठी ह ेसवधेयक आह.े 

सवधेयक क्र. ५१ वि प्रलांसबत असणािे सवधेयक क्र. ५२ आह.े सदिचे सवधेयक सदनाांक 

१४ सडसेंबि, २०२० िोिी माांडण्यात आले. दोन्ही बािचू्या सांयकु्त ससमतीकडे ह े 
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श्री. सदलीप वळस-ेपाटील..... 

सवधेयक चचेसाठी पाठसवण्यात आले. ससमतीने एकमताने तयाि केलेला अहवाल 

सदनाांक २७ सडसेंबि, २०२१ िोिी सांमत किण्यात आला.  

अध्यक्ष महोदय, मसहला व बालकाांच्या सांदभाततील सवसनसदतष्ट गनु्याबाबतचे 

आिोपीविील दोषसससद्ध न्याय चौकशीद्वािे सवनासवलांब किण्यासाठी अनन्य सवशेष 

न्यायालय सथासपत अथवा सवसनसदतष्ट किण्यासाठी प्रसततु सवधेयक आणण्यात आलेले 

आह.े सदि सवधेयकाद्वािे मसहला व बालकाच्या सवसनसदतष्ट गनु्यबाबत आिोपासांदभातत 

अनन्य सवशेष न्यायालय नर्व्याने सथासपत किता येतील सकां वा अससतत्वात असलेल्या 

न्यायालयाांना सवसनसदतष्ट दखेील किता येईल. प्रसततु सवधेयकाद्वािे सवशेष न्यायालय 

सथापन होणाि आहते. तथापी, प्रसांगानसुाि उपलब्ध न्यायालयाांना दखेील हा दिात 

दऊेन त्याांनाही सनदशेीत किणे शक्य असल्याने त्यानसुाि बदल किण्यात यावे, या 

अनषुांगाने बदल किण्यात आलेले आहते.  

अध्यक्ष महोदय, एक सिकािी असभयोक्ता सकां वा असधक सिकािी असभयोक्ता 

किणे असा शब्दप्रयोग किणे असधक योग्य होईल. त्यानसुाि खांड ७ मधील उपखड 

१ मध्ये सधुािणा किण्यात आलेली आह.े मसहला व बालकाांविील अत्याचािाच्या 

सांदभातत गनु्हगेािाांना योग्य सशक्षा किणे अत्यांत आवश्यक असल्याने असासवशेष 

सिकािी असभयोक्ता बदलण्याची व त्याऐविी सवशेष सिकािी असभयोक्ता नेमण्याच्या 

सांदभातत खांड ७ मध्ये तितदू किण्यात आलेली आह.े  

अध्यक्ष महोदय,खांड ८ मध्ये सवसनसदतष्ट अपिाधाांचे अन्वेषण किण्यासाठी िाज्य 

शासनाकडून सवशेष पोलीस पथक गठीत किण्यासाठी तितदू किण्यात आलेली आह.े 

पोलीस असधक्षक, पोलीस असधकािी याांना अपिाधाचेगाांभीयत लक्षात घेऊन सदि 

अपिाधाचे अन्वेषण सवशेष पथकाकडे सोपसवण्याचे असधकाि असतील. साधािणत: 

या तितदुी या सवधेयकातील आहते.आपण िे शक्ती सवधेयक मांििू केले आह े

त्यामध्ये ससससटम असधक सरेंदने किण्याच्या दृष्टीकोनातनू लवकि त्याचा सनणतय 

लागनू शासती झाली पासहिे आसण लवकि सशक्षा झाली पासहिे.  अशा भसूमकेतनू 

सवधेयक क्रमाांक ५२ आणण्यात आले होते. ह ेसवधेयक सांयकु्त ससमतीने एकमताने  
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श्री. सदलीप वळस-ेपाटील.... 

सभागहृाला सादि केलेले आह.े सभागहृाला माझी सवनांती आह े की, आपण या 

सवधेयकाला पासठांबा दऊेन मान्य किावे. 

प्रश्न प्रसततु झाला. 

उपाध्यक्ष : सवधेयक सवचािात घेण्यात आले आह.े आता सवधेयक खांडश: 

सवचािात घेण्यात येईल.  

खांड २ ते १४(दोन्ही ससम्मसलत) सवधेयकाचे भाग झाले.  

खांड १, सांपणूत शीषतक व हतेवूाक्य सवधेयकाचे भाग झाले. 

श्री. सदलीप वळसे-पाटील : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनमुतीने सन 

२०२० चे सव.स.सव. क्रमाांक ५२ सांमत किण्यात यावे, असा प्रसताव माांडतो.  

प्रश्न मतास टाकून सांमत झाला. 

उपाध्यक्ष : सन २०२० चे सव.स.सव.क्रमाांक ५२ एकमताने सांमत झाले आह.े  

------- 
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पृ.शी. : सीओइपी तांत्रज्ञान सवद्यापीठ सवधेयक, २०२० 

L.A. BILL NO. XV OF 2022 

(A BILL TO ESTABLISH AND INCORPORATE 

THE COEP TECHNOLOGICAL UNIVERSITY AS A 

SPECIALISED TECHNOLOGICAL UNITARY 

PUBLIC UNIVERSITY, TO COLLABORATE WITH 

RESEARCH INDUSTRIES AND CORPORATE 

INDUSTRIAL ASSOCIATES, TO PROVIDE 

VERTICAL MOBILITY TO STUDENTS 

UNDERGOING TECHNICAL EDUCATION IN 

HIGH GROWTH SECTORS AND TO PREPARE 

STUDENTS TOWARDS GAINFUL 

EMPLOYMENT, TO PROVIDE SCIENTIFIC AND 

TECHNOLOGY MANAGEMENT AND DEVELOP 

ORGANISATION OF TEACHING, LEARNING, 

TRAINING, RESEARCH, CONSULTANCY, 

TESTING AND EXTENSION, TO ESTABLISH 

CENTRE OF EXCELLENCE, RESEARCH PARK 

WITH INDUSTRIES AND TO GIVE EFFECT TO 

THE OBJECT ENVISAGED IN THE NEW 

EDUCATION POLICYAND FOR MATTERS 

CONNECTED THEREWITH OR INCIDENTAL 

THERETO.) 

श्री. प्रािक्त तनपिेु (उच्च व तांत्र सशक्षण िाज्यमांत्री) : अध्यक्ष महोदय, मी 

आपल्या अनमुतीने सन २०२२ चे सव.स.सव. क्र १५  सांशोधन उद्योग समहु व सनगम 

औद्योसगक सांघ  याांच्याशी सहृयोग किण्याकरिता, उच्च वदृ्घी असलेल्या के्षत्राांमध्ये  
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श्री. प्रािक्त तनपिेु..... 

ताांसत्रक सशक्षण घणेाऱया सवद्यार्थयाांकरिता ऊध्वत गसतशीलतचेी तितदू किण्याकरिता 

आसण लाभदायक िोिगाि समळण्याकरिता सवद्यार्थयाांना तयाि कण्यासाठी, अध्यापन, 

अध्ययन, प्रसशक्षण, सांशोधन, सल्ला,चाचणी व सवसताि याांच्या वजै्ञासनक व तांत्रज्ञान 

र्व्यवसथापन व सवकास सांघटनेची तितदू किण्याकरिता, उद्योगाांच्या सहयोगाने 

उत्कृष्टता कें द्र, सांशोधन पाकत  सथापन किण्यासाठी आसण नवीन शैक्षसणक धोिणामध्ये 

योसिलेली उसद्दष्ट े अांमलात आणण्यासाठी आसण तत्सांबांसधत सकां वा तदानषुांसगक 

बाबींकरिता एक सवशेषीकृत तांत्रज्ञानात्मक एकात्म सावतिसनक सवद्यापीठ म्हणनू 

सीओइपी तांत्रज्ञान सवद्यापीठ सथापन किण्यासाठी व सवसध सांसथासपत किण्यासाठी 

सवधेयक सवचािात घेण्यात यावे असा प्रसताव माांडतो.  

प्रश्न मतास टाकून सांमत झाला. 

उपाध्यक्ष : सवधेयक सवचािात घेण्यात आले आह.े आता सवधेयक खांडश: 

सवचािात घेण्यात येईल.  

खांड २ ते ८८ (दोन्ही ससम्मसलत) सवधेयकाचे भाग झाले.  

खांड १, सांपणूत शीषतक व हतेवुाक्य सवधेयकाचे भाग झाले.  

श्री. प्रािक्त तनपिेु : अध्यक्ष महोदय,  आपल्या अनमुतीने सन २०२२ चे 

सव.स.सव. क्र. १५ सांमत किण्यात यावे, असा प्रसताव माांडतो.  

प्रश्न मतास टाकून सांमत झला.  

उपाध्यक्ष : सन २०२२ चे सव.स.सव. क्रमाांक १५ सांमत झाले आह.े  

------- 

यानांति श्रीमती किांदीकि.... 
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   पृ.शी : सथासनक प्रासधकिणे ( िािभाषा ) सवधयेक  

L.A. BILL NO. XIII OF 2022 

(A BILL TO PROVIDE FOR THE USE OF MARATHI 

LANGUAGE FOR THE OFFICIAL PURPOSES OF THE 

LOCAL AUTHORITIES IN THE STATE OF 

MAHARASHTRA.) 

 श्री. सभुाष दसेाई ( मिाठी भाषा मांत्री ) : अध्यक्ष महोदय,  मी आपल्या 

अनमुतीने  सन २०२२ चे  सव.स.सव.क्र १३- महािाष्ट्र िाज्यातील सथासनक 

प्रासधकिणाांच्या शासकीय प्रयोिनाांसाठी मिाठी भाषचेा वापि किण्याकरिता तितदू 

किण्यासांबांधी सवधेयक   सवचािात घेण्यात यावे,असा प्रसताव माांडतो. 

    प्रश्न प्रसततु झाला. 

 उपाध्यक्ष : आता सवधयेक सवचािात घेण्यासांबांधीच्या प्रश्नावि चचात होईल. 

तद्नांति माननीय मांत्रयाांचे  उत्ति झाल्यानांति  सवधयेक सवचािात  घेण्यासांबांधीचा प्रश्न 

मतास टाकला िाईल.  

 आता सन्माननीय सदसयाांनी सवधेयकाविील भाषणास सरुुवात किावी.     
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 ॲड. आसशष शेलाि ( वाांद्र े– पसिम ) : अध्यक्ष महोदय,  सव.स.सव.क्र १३ 

सांदभातत माझे सवचाि र्व्यक्त किण्याकरिता मी उभा आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, महािाष्ट्र िाज्यातील सथासनक प्रासधकिणात शासकीय 

प्रयोिनासाठी मिाठी भाषेचा वापि किण्याकरिता तितदू किण्यासाठी ह े सवधेयक 

असनू यास आमचे समथतन आह,े या करिता सविोध असण्याचे काही कािण नाही. 

बिेच वषाततील चचात व अनेक वषाांपासनूची आवश्यकता लक्षात घऊेन आपण ती 

टप्प्याटप्प्याने पणूत करित आहोत. उद्दशे व कािणे यामध्ये सपष्ट केले आह.े यामध्ये 

सवधेयकाची ठळक वैसशष्ट ेसदली आहते. या सांबांधी २-४ गोष्टींची सपष्टता आली ति 

चाांगले काम किता येईल, एवढया पिुते माझे सववचेन आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, या सवधेयकाच्या वैसशष्टाांमध्ये असे नमदू केले आह े की, 

महािाष्ट्र िाज्यातील सवत सथासनक प्रासधकिणाांची शासकीय भाषा मिाठी असेल. 

महापासलका, नगिपासलका, सिल्हापरिषदा, ग्रामपांचायती यामध्ये शासकीय भाषा 

मिाठी असेल. सथासनक प्रासधकिणाच्या सवत कायातलयाांमध्ये सवत शासकीय 

प्रयोिनाकरिता तसेच िनसांवाद व िनसहत याांच्याशी सांबांसधत प्रयोिनाकरिता वापि 

किायची भाषा मिाठी असेल अशी तितदू केली आह.े मान्य आह.े आपल्याला असे  

किायलाच पासहिे. सथासनक प्रासधकिणाच्या सवत कायातलयाांमध्ये या असधसनयमात 

सवसनसदतष्ट केलेल्या सववसक्षत शासकीय प्रयोिनाकरिता इांग्रिीचा वापि किता येईल. 

या दोन वाक्याांमध्ये आणखी सपष्टता आली पासहिे. असा गैिसमि होईल की, 

असधकाऱयाांनी इांग्रिी वापिले ति चालेल. मात्र िनसहत व िनसांवादाकरिता मिाठी 

वापिली पासहिे. सथासनक प्रासधकिणाच्या सवत कायातलयाांमध्ये या असधसनयमात 

सवसनसदतष्ट केलेल्या सववसक्षत शासकीय प्रयोिनाकरिता इांग्रिीचा वापि किता येईल. 

म्हणिे असे की,  फाईल इांग्रिीतनू चालेल. िनतेने मात्र मिाठीतनू बोलायेच असा 

माझा गैिसमि होत आह.े तो गैिसमि असेल ति सपष्ट किा. यात चकू असेल ति ती 

सधुािा. मिाठीच्या वापिाचा आग्रह सवाांसाठी केला पासहिे. असधकािी असले, 

शासकीय, सनमशासकीय, ग्रामपांचायत असेल, िनसांवाद असेल.  
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ॲड. आसशष शलेाि..... 

 अध्यक्ष महोदय,  दसुऱया क्रमाांकाच्या वैसशष्टयामध्ये सपष्टता आणण े

आवश्यक आह.े मी आपले लक्ष ५ र्व्या मदु्याकडे वेधतो. या असधसनयमाच्या प्रभावी 

अांमलबिावणीकरिता कायातलय प्रमखु िबाबदाि असेल अशी तितदू किणे. महािाष्ट्र 

िािभाषा १९६४ या अन्वये प्रत्येक सिल्यात सथापन केलेली सिल्हा मिाठी भाषा 

ससमती या असधसनयमाखाली प्राप्त केलेल्या तक्रािींची चौकशी किेल व त् याांचे 

सनवािण किेल, त्याची प्रभावी अांमलबिावणी ससुनसित किेल, अशी तितदू किणे हा 

आपला हते ूआह.े याचा अथत असा होतो की, प्रमखु मिाठी भाषेत र्व्यवहाि झाला 

पासहिे, याची  िबाबदािी  त्या त्या कायातलयाच्या प्रमखुाची आह.े सिल्हा सतिावि 

िी मिाठी भाषा ससमती होईल... माझा समि आह े की, सिल्हा सतिावि म्हणि े

सिकािच्या माध्यमातनू ससमती होईल, त्याकडे तक्रािी िातील. या असधसनयमाच्या 

तितदुीचे प्रभावीपणे अांमलबिावणी किण्यासाठी िाज्य शासन िाज्य मिाठी भाषा 

ससमती, सिल्हा मिाठी भाषा ससमती, सथासनक प्रासधकिणाच्या सवत कायातलयाांना 

आवश्यक असतील असे सनदशे व अनदुशे दऊे शकतील. याचा अथत एका 

महापासलकेमध्ये मिाठी भाषचेे काम होत नाही ति ही िबाबदािी कायातलय प्रमखुाची. 

या बाबत तक्राि सिल्हा मिाठी भाषा ससमतीकडे िाईल.  या सांबांधी सनदशे िाज्य 

मिाठी भाषा ससमती सकां वा सिल्हा मिाठी भाषा ससमती दईेल. याचा अथत 

कायातलयाच्या कोऑडीनेशनमध्ये मिाठी भाषेची र्व्यवसथा  सनमातण किताना 

कायातलयीन अर्व्यवसथा सनमातण केली िाणाि आह ेकाय ? सकां वा सनमातण होईल काय 

याची आपल्याला सचांता किावी लागले. या ससमत्याांना आपण सनदशे व अनदुशे 

दणे्याचे असधकाि सदले आहते. ते कदासचत द्यावे लागतील. पण योग्य तक्राि असले 

ति. आि सिसकट आिटीआय चकुीचा आह ेअसे म्हणता येणाि नाही. दोन्ही बािचू े

सन्माननीय सदसय, माननीय मांत्री याांना माहीत आह.े आिटीआयचा उपयोग व 

दरुुपयोग आपण भोगत आहोत. याचा त्रास िनतेलाही आह.े सिल्हा भाषा मिाठी 

ससमती कोणी सनयकु्त केलेली ससमती असेल. सिल्हा मिाठी भाषा ससमतीला आपण  
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ॲड. आसशष शलेाि .... 

सनदशे दणे्याचे असधकाि सदले आहते. तेथे एखाद े कागदपत्र काढून  लोक तक्राि 

कितील.  कायातलय प्रमखु त्यास िबाबदाि असेल या तक्रािीवि तो आदशे दईेल. या 

बाबत र्व्यवसथा सनमातण होऊ शकते ,काय याचा सवचाि केला पासहिे.  

 अध्यक्ष महोदय,  पिवा  या सठकाणी कलम ३३२ व  कलम ३५३ या सांबांधी 

चचात झाली. तेर्व्हाची मळू नसती काढली ति आपल्याला सदसनू येईल. त्यावेळी येथे 

गहृ मांत्री म्हणनू माननीय  श्री. दवेेंद्र फडणवीस होते. मी रेझिी बेंच बाबत एक तास 

भाषण केले होते.  तेर्व्ही मी हचे म्हटले होते की, आपण िे सनणतय किीत आहोत 

त्याचे दिूगामी परिणाम भयांकि आहते. या सवधयेकाच्या हतेबूाबत आमची शांका 

नाही, आमचे त्यास समथतन आह.े मिाठी भाषेच्या सांबांधी सनदशे दणे्याचे असधकाि 

असतील पण ते कामकािाशी सांबांसधत आहते. असधसनयमाच्या तितदुीचे उल्लांघन 

केल्याबद्दल सथासनक प्रासधकिणाच्या कमतचाऱयाांसवरुध्द सशसतभांग सवषयक कािवाई 

किण्याची तितदू आह.े सनदशे, अनदुशे व सशसतभांग या सतन्ही गोष्टींचे असधकाि 

आपण त्याांना दते आहोत. ते मिाठी भाषेपिुते िासहले ति गोष्ट वेगळी आह.े मात्र मिाठी 

भाषेच्या कामकािासाठी असल्यामळेु एखाद्याची  िेन्यईुन चकू सकां वा काढून 

आणलेली चकू या आधािावि  कायातलयामध्ये नवीन र्व्यवसथा सनमातण होईल. ज्यातनू 

अर्व्यवसथा सनमातण होऊ शकेल. या पेक्षा आपण असे केले पासहिे. माझी एक सचूना 

आह.े मिाठी भाषचेे  कामकाि १०० टक्के झाले पासहिे हा आपला हते ू आह.े 

मसहलाांना कायातलयामध्ये सांिक्षण आह,े या करिता एक कायदा आह.े त्याची एक 

ससमती असते. त्या त्या कायातलयामधील असधकािाांच्या सांिक्षणासाठी 

कायातलयाांतगतत ससमती असते. सिल्हा सकां वा िाज्य मिाठी भाषा ससमतीला असधकाि 

सदले आहते या ऐविी कायातलयाच्या अांतगततच ससमती तयाि किा. त्याांना असधकाि 

द्या. म्हणिे अर्व्यवसथा सनमातण किण्याचे चान्सेस कमी होतील. सथासनक सविाज्य  
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ॲड. आसशष शलेाि ... 

सांसथा महापासलका, नगिपासलका याांच्यामध्ये बाहिेचे शक्तीकें द्र सनमातण होऊन 

त्यातनू िी अर्व्यवसथा सनमातण होईल ती टाळता येईल. या सवषयामध्ये असधकची 

सपष्टता येणे आवश्यक आह.े  

 अध्यक्ष महोदय,  मी पनु्हा साांगतो. उद्दशे व कािणे क्र. २ मध्ये नमदू केले आह े

की,शासकीय प्रयोिनाकरिता इांग्रिीचा वापि. याचा अथत काय आह.े  २) सिल्हा 

भाषा मिाठी ससमतीचे असधकाि ,सनदशे, अनदुशे व  सशसतभांग बाहिेच्या  ससमतीला 

दऊेन कायातलयीन र्व्यवसथा होईल काय ? ३)  अशी र्व्यवसथा टाळायची असेल ति 

मिाठी भाषेतील कामकािाचा आग्रह पणूत किण्यासाठी सथासनक सविाज्य सांसथाांना 

कायातलयाांतगततच असधकाि सदलेले बिे होतील काय या बाबत खलुासा किावा, अशी 

मी सवनांती कितो व माझ ेदोन शब्द पणूत कितो. 

     --------- 

       यानांति श्रीमती सगिप...  
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 श्री.योगेश सागर (चािकोप) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनमुतीने सन 

२०२२ च्या सव.स.सव. क्रमाांक १३ वि बोलण्याकरिता उभा आह.े 

  अध्यक्ष महोदय, महािाष्ट्र िाज्यातील सथासनक प्रासधकिणाांमध्ये शासकीय 

प्रयोिनासाठी मिाठी भाषेचा वापि किण्याकरिता तितदू किण्यासाठी माांडण्यात 

आलेल्या या सवधेयकाचे मी सवागत कितो व या सवधेयकाला पणूतपणे समथतन दतेो. 

पिांत,ु माझ्या मनात असा प्रश्न येतो की, िेर्व्हा िेर्व्हा सथासनक सविाज्य सांसथेच्या 

सनवडणकुा येतात तेर्व्हा तेर्व्हा मिाठी भाषचेा पळुका कसा येतो? 

  अध्यक्ष महोदय, सथासनक सविाज्य सांसथेच्या सनवडणकुी आल्या िे आल्या 

की, मिाठीमध्ये पाटी लावा वगैिे सरुु होते. आपण मिाठीमध्ये पाटी लावण्याबाबतचा 

कायदा कधीच केलेला आह.े आपण त्याबाबत आग्रह दखेील कितो. सन्माननीय 

सदसय श्री.सदवाकि िावते याांनी साांगण्याच्या अगोदिपासनू मी सही दखेील मिाठीतच 

कितो.  

  अध्यक्ष महोदय, मी सवप्न दखेील मिाठीतच पाहतो. त्यामळेु सन्माननीय 

सदसय श्री.प्रकाशिी मिाठी सासहत्य, मिाठी भाव गीते, मिाठी लोक गीते, मिाठी 

सांसगत याबाबत आपण एकदा सभागहृ सांपल्यानांति येथेच िाहीिपणे चचात करु. मग 

आपण मला सवप्ने कोणत्या भाषेत पडतात ते पाहू. 

  अध्यक्ष महोदय, सथासनक सविाज्य सांसथाांच्या सनवडणकुा आल्या की, 

मिाठीचा पळुका येतो, नांति या सवधेयकाचे काय होणाि आह ेह ेमला माहीत नाही. 

माननीय ॲड.असनल पिब आपण ह ेकाम किावे. मी आपल्याला १०० टक्के समथतन 

दते आह.े ज्या सवत नसती आयकु्ताांकडे सही किीता िाणाि आहते, त्यावि ज्या ज्या 

नोंदी िे िे असधकािी किणाि आहते सकां वा आयकु्त त्यावि काही टीप सलसहणाि 

असतील ति ती सधु्दा त्याांनी मिाठीतच सलहावी, अशी आपण यामध्ये तितदू का 

किीत नाही? सवत नसतींबाबत तशी तितदू किावी. 

 

 



24-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) I - 64 

DYK/AKN/MMP प्रथम श्रीमतीकोळसगिे 10:20 

 

 

श्री.योगेश सागर.... 

  अध्यक्ष महोदय, मिाठी भाषेत बोलण्याबाबतचा आग्रह ति केलाच पासहिे. 

कािण तमु्ही िेथे िन्माला आला, िेथे तमुची कमतभमूी आह,े िेथनू तमु्ही तमुचा 

र्व्यवसाय, उद्योग, नोकिी किता त्या िािभाषेला महत्व सदलेच पासहिे. याकरिता 

अध्यक्ष महोदयाांच्या माध्यमातनू मला मांत्री महोदयाांना ह े सवचािावयाच ेआह ेकी, 

आपण यामध्ये तशा सधुािणा किणाि आहात का? 

  अध्यक्ष महोदय, या सवधेयकाच्या उद्दशे व कािणाांच्या सनवेदनात असे नमदू 

केले आह े की, ''सथासनक प्रासधकिणाच्या सवत कायातलयामध्ये या असधसनयमात 

सवसनसदतष्ट केलेल्या सववसक्षत शासकीय प्रयोिनाकरिता इांग्रिीचा वापि किता 

येईल''..... याचे आपण काय सपष्टीकिण सकां वा खलुासा दणेाि की, ह ेसवसनतसदष्ट आह.े 

आपण आि ह े सवधेयकामध्ये नमदू किीत आहात नांति त्याचे सवत सनयम वेगळे 

बनतील, त्याचे वेगळे सक्युतलि सनघतील, वेगळे िी.आि. सनघतील. पिांत,ु आपण 

याचाही खलुासा किण्याची आवश्यकता आह.े अध्यक्ष महोदय, माझी सवनांती आह े

की, सवत नसत्याांवि मिाठीतच सलसहले गेले पासहिे. त्याांना सवत:ला सलसहण्यास िमत 

नसेल ति त्याांनी सडक्टेशन द्यावे. त्याांचे सलहून दणेािे मिाठीत सलसहतील. पिांत,ु ते 

मिाठीमध्ये सलसहले पासहिे, असे साांगण्याची आवश्यकता आह.े 

  अध्यक्ष महोदय, दसुिे असे की, आि मुांबई महानगिपासलकेची परिससथती 

असतशय डेंिि आह.े सवषय याच्याशी सांबांसधत आह ेम्हणनू बोलत आह.े िनसहताच े

व िनसांवादाचे िि काही उल्लांघन झाले ति, त्याबाबतच्या ससमतीचा उल्लेख 

सन्माननीय सदसय ॲड.आसशष शेलाि याांनी केला आह ेकी, िी सिल्हासतरिय मिाठी 

भाषा ससमती असेल, त्या कायातलयचे प्रमखु त्याला िबाबदाि असतील. त्याची काय 

ती पणूत कािणसममाांसा शोधनू त्यावि कािवाई किावयाची आह.े  

  अध्यक्ष महोदय, मुांबई महानगिपासलकेमध्ये एक नवा रेंड सरुु झाला आह.े िे 

िे ठेकेदाि आहते त्याांचे मेहुणे, पतुणे, भाचे, भावोिी ह े मागील १० वषाांपासनू 

नोकिीला लागायला सरुु झाले आह.े ते इांसिसनअि होतात, सडप्लोमा, सडग्री होल्डि  
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श्री.योगेश सागि .... 

होतात. आपल्या महािाष्ट्रात भिपिू सवद्यापीठे, महासवद्यालये सरुु केलेली आहते ह े

चाांगले आह.े त्यातनू ते सडग्री घेतात व महानगिपासलकेमध्ये ते आता कसनष्ठ 

असभयांत्यापासनू नोकिीला लागले आहते. काही काही कायतकािी असभयांत्याांच्या 

पदापयांत आले आहते. ५-१० वषाांनी ते उप मखु्य असभयांता व मखु्य असभयांता 

पदापयांत पोहोचतील व टेंडि दखेील तेच बनवतील. या सवत नसत्या  मिाठीत नसतील 

व त्याविील मत इांग्रिीत असेल ति त्याांना पासहिे ती र्व्यवसथा त्या त्या सठकाणी त े

कितील. 

  अध्यक्ष महोदय, २ डेंिि पॉई ांट्स आहते. भाषेचा डेंिि पॉई ांट आहचे सशवाय 

ठेकेदािाचे नातेवाईक पढुच्या काळात टेंडि दखेील बनवणाि. कािण उप मखु्य 

असभयांता व मखु्य असभयांता तेच असणाि. मी याबाबत १० वषाांपासनू साांगत आह.े 

महानगिपासलकेला मी १० पते्र सलसहली की, कोणत्या ठेकेदािाचे कुठले मेहुणे, पतुणे, 

भाचे, भावोिी ह ेमहानगिपासलकेच्या कोणकोणत्या सवभागात आहते, याची आपण 

चौकशी किावी.  

  अध्यक्ष महोदय, या सांदभातत आपण ज्या ॲक्शन्स सिेसट केल्या आहते, त्या 

ॲक्शन सांदभातत काय काय सनयमावली असेल याची कल्पना दखेील सभागहृाला 

दणे्याची आवश्यकता आह.े माझी आग्रहाची सवनांती आह े की,  आपण 

महानगिपासलकेच्या आयकु्ताांच्या सहीकरिता िाणाऱया सवत नसत्या तसेच, 

महानगिपासलकेतनू िे सनयम व सक्युतलि इश ुहोणाि आहते ते आपण १०० टक्के 

मिाठीमध्ये किणाि आहात काय, या सांदभातत िो असधकाि दणे्यात येणाि आह ेत्याच े

िे पणूत सवविण या सनयमाच्या सकां वा कायद्याच्या माध्यमातनू किणाि, त्याबाबत 

सभागहृाला अवगत किणाि आहात काय? 

……….. 
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  श्री.सभुाष दसेाई : अध्यक्ष महोदय, समाननीय सदसय ॲड.आसशष शेलाि व 

सन्माननीय सदसय श्री.योगेश सागि याांनी या सवधेयकावि आपली मते र्व्यक्त केलेली 

आहते. मी त्याांच्या सचूनाांचे नक्कीच सवागत किेन. पिांत,ु ह ेसवधेयक इतक्या वषाांनांति 

का आणावे लागले याकडे थोडेसे लक्ष वधेले पासहिे. 

  अध्यक्ष महोदय, १९६४ चा मिाठी िािभाषेचा असधसनयम आह े त्यामध्य े

सथासनक प्रासधकिण हा उल्लेख नाही. ती ताांसत्रक चकू आह.े पिांत,ु तेर्व्हा ती िाहून 

गेल्यामळेु ही िी सथासनक प्रासधकिणे म्हणिे महापासलका, नगिपरिषदा, 

सिल्हापरिषद याांच्या बिोबिच शासनाने सथापन केलेली प्रासधकिणे म्हणिे 

एमएमआिडीए सकां वा दसुिी महामांडळे असतील त्याांच्यावि या भाषेच्या 

असनवायततेचा उल्लेख त्यामध्ये नसल्यामळेु  ती असनवायतता त्याांना लाग ूहोत नर्व्हती. 

अशी एक ताांसत्रक गफलत िाहून गेली होती. ती दिू किण्याचा हा आमचा प्रयत्न आह.े 

त्यातनू ती नक्कीच दिू होईलच. 

  अध्यक्ष महोदय, नागरिकाांच्या काही तक्रािी येत होत्या. मिाठी भाषचे्या 

वापिाबाबत खपू बािीक लक्ष असते, अशा नागरिकाांनी मिाठी भाषा सवभागाकडे 

अनेक तक्रािी केल्या. त्याची आपल्याला दखल घ्यावी लागली. अनेकवेळा अस े

सदसते की, महानगिपासलकाांचे आयकु्त सहांदी सकां वा इांग्रिीतनू twit कितात. हल्ली ह े

तांत्रज्ञान आलेले आह.े त्यामळेु त्याचा वापि केला िातो. Twitter सकां वा 

WhatsAap, facebook वरुन काही वेळा िी मासहती सदली िाते, ती सहांदी सकां वा 

इांग्रिीतनू असते असे लक्षात आले.  

  अध्यक्ष महोदय, महानगि प्रदशे पणुे, याांच्या प्रासधकाधीन रिांग िोड प्रकल्पाची 

मासहती सांकेतसथळावि मिाठी भाषते उपलब्ध करुन द्या, अशी मागणी नागरिकाांनी 

केलेली आह.े मुांबई महागिपासलकेच्या facebook पेिवि सहांदी भाषेतील सचत्रसफती 

प्रसारित केल्या, याबद्दल नागरिकाांनी तक्रािी सदलेल्या आहते. पणुे येथील 

शसनवािवाडा येथे पयतटकाांसाठी असलेला फलक केवळ सहांदी व इांग्रिीमध्ये आह.े 

आता मिाठी माणसाांना, महािाष्ट्रातील माणसाांना शसनवािवाड्याची अांततबाय सवत 

मासहती आह.े त्यामळेु त्या दृष्टीने मिाठी भाषेत मासहती सदली नाही तिी चालेल. पिांत,ु  
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श्री.सभुाष दसेाई ... 

इति िाज्याांतनू सकां वा पिदशेातनू िे पयतटक येतात त्याांना मासहती र्व्हावी याकरिता ती 

मासहती सहांदी व इांग्रिीमध्ये नमदू केली, हा त्याांचा हते ूअसला तिी दखेील महािाष्ट्रात 

मिाठी भाषेचा अग्रक्रम व मान िासहलाच पासहिे. त्यामळेु अशा ज्या त्रटुी िाहत होत्या 

त्या दिू किण्याचा आमचा प्रयत्न आह.े 

  अध्यक्ष महोदय, महानगिपासलकाांचे सवत अित ह ेमिाठीतच असले पासहिेत. 

मेरो िेल्वे ह ेनवे पवत आता सरुु झालेले आह.े काही मेरो मागाांची वाहतकू सरुु झाली 

आह,े आणखी बिेच सरुु होणाि आहते. पिांत,ु त्यामध्ये पद भितीसाठी घेण्यात 

येणाऱया पिीक्षा इांग्रिी व सहांदी भाषेतनू घेतल्या गले्या ही गांभीि गोष्ट आमच्या लक्षात 

आली. नवी मुांबई महानगिपासलकेचा मालमत्ता किासांबांधीचा फलक इांग्रिी भाषते 

आह ेअसेही लक्षात आले.  

  अध्यक्ष महोदय, अशा  त्रटुीचा सकां वा मळू १९६४ च्या सवधेयकात िाहून 

गेलेल्या असनवायत किण्याच्या मदु्दयाचा गैिफायदा अनेक सठकाणी प्रासधकिणाांकडून 

घेतला िात होता. ते पणूतपणे बांद किावे व त्याला कुठलाही वाव िाहू नये, याकरिता 

अशाप्रकािचे ह ेसवधेयक आपण तयाि केलेले आह.े त्यामळेु आता सवत पळवाटा बांद 

होतील. कुठलेही प्रासधकिण मग ते िाज्य शासनाने सथापन केलेले असो, कें द्र 

शासनाने सथापन केलेले असो की, महामांडळे असो त्या सवाांनी लोकाांशी सांपकत  

किताना तसेच अांतगतत कामकाि किताना दखेील मिाठीचाच वापि केला पासहिे. ह े

किीत असताना असनवायतता साांभाळत असताना आपल्याला काही वसितत 

प्रयोिनाांचा सवचाि किावा लागतो. 

नांति श्री.सशांद े... 
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श्री.सभुाष दसेाई ... 

सवधेयकास न्यायालामध्ये सदले िाऊ शकते, त्यावेळी माघाि घेण्याची वळे येऊ नये 

यासाठी काही शासकीय प्रयोिनासाठी पिवानगी द्यावी लागेल तवेढीच पिवानगी 

दणे्यात आली आह.े सवधेयकामध्ये ज्या प्रयोिनाांसाठी इांग्रिी भाषेचा वापि किता 

येईल त्याची तपसशलवाि मासहती नमदू किण्यात आली आह.े कािण आपल्यावि 

सांसवधानाच ेबांधन आह.े भाितीय सांसवधानातील अनचु्िेद ३४६ च्या पिांतकुामध्ये 

सनदीष्ट केल्यानसुाि सहांदी सकां वा इांग्रिीचा वापि किण्यास पिवानगी द्यावी लागते. 

महानगिपासलकेला सकां वा प्रासधकिणाला पििाष्ट्रीय िािदतूाांशी पत्रर्व्यवहाि 

किावयाचा असेल ति तो इांग्रिीमध्ये किण्याची मभुा असली पासहिे. महालेखापाल 

याांना लेख े सकां वा पत्रर्व्यवहाि किण्यासाठी सांसवधानातील तितदुीनसुाि भाषेच्या 

वापिाची पिवानगी द्यावी लागते. वैध असभप्रायासांबांधीची सवविणपते्र आसण वधै 

असभप्राय याबाबत कायद्यातील तितदुीमळेु ते इांग्रिीमध्ये सादि किण्याची अनमुती 

द्यावी लागते. एवढीच वसितत प्रयोिने आहते. त् या र्व्यसतरिक्त इांग्रिी सकां वा सहांदीचा 

वापि किण्याचे बांधन नसल्याने त्यासांदभातत मिाठीचा वापि केला पासहिे.  

अध्यक्ष महोदय, सदिहू सवधेयक सवातनमुते मांििू होईल, अशी मला आशा 

आह.े कािण आपल्या सवाांची भावना एकच आह.े तिी दखेील कोणी िािकािण करु 

इसच्ित असेल ति त्याांनी ते करुन नये. सनवडणकुा िवळ आल्यानांति मिाठी भाषचे े

सवधेयक कसे आणण्यात येते, असे प्रश्न आपणास पडतात. मी उलट सवचाितो की, 

सनवडणकुा िवळ आल्या म्हणनू आपण आपली कततर्व्ये पाि पाडावयची नाहीत 

काय, ह ेसवधेयक सनवडणकुा होईपयांत पढेु ढकलले पासहिे का, त्याची आवश्यकता 

काय आह े? ह ेसवधेयक आणण्याचा आपला हक्क आह,े असधकाि आह,े कततर्व्य 

आह.े सनवडणकुा येतील व िातील. पिांत ु मिाठी भाषचेे महत्त्व, मिाठी भाषचेी 

अससमता साांभाळण्याचा हा सवषय आह.े िसे आपणास मिाठीतच सवप्न सचूतात, 

तसा हा सवषय आह.े आपण यामध्ये िािकािण शोधण्याचा प्रयत्न करु नये. 
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श्री.सभुाष दसेाई ... 

अध्यक्ष महोदय, सवधेयकाची अांमलबिावणी किताना सवाांना दक्ष िहाव े

लागेल. मिाठी भाषा सवभागानेही दक्षता पाळण्याचे ठिसवले आह.े या सवधेयकाची 

अांमलबिावणी किताना पळवाटा िाहू नयेत, यावि लक्ष ठेवण्यासाठी ज्या यांत्रणा 

उभ्या किार्व्या लागतील त्या उभािण्यात यतेील. ससमत्या गठीत किण्याची 

आवश्यकता असेल ति त्या गठीत किण्यात येतील. या सवधेयकाची काटेकोि 

अांमलबिावणी होईल, याकरिता दक्षता घेण्यात येईल, असे मी आपणास सपष्ट कितो. 

ह ेसवधेयक आपण सवाांनी एकमताने मांििू किावे, अशी सवनांती कितो. 

ॲड.आसशष शेलाि : अध्यक्ष महोदय, या सवधेयकास आमचा सविोध आह,े 

असे आम्ही म्हटले नाही. या सवधेयकास आमचे समथतन असनू ते एकमताने मांििू 

किण्यात येईल. माझा मदु्दा अनतु्तिीत िासहला आह.े आपण इांग्रिी व सहांदी भाषचेा 

वापि कोणत्या प्रयोिनासाठी किता येईल याबाबतची यादी सपष्ट केली आह.े ह ेबिे 

झाले. 

अध्यक्ष महोदय, या सवधयेकातील ५, ६, ७, व ८ मधील तितदुीनसुाि सिल्हा 

मिाठी ससमत्या गठीत किण्यात येणाि आहते. या असधसनयमाची प्रभावी 

अांमलबिावणी किण्यासाठी कायतलय प्रमखु िबाबदाि असतील, असे 

सवधेयकामध्ये नमदू किण्यात आले आह.े समिा; एमएसआिडीमधील सवत र्व्यवहाि 

मिाठी भाषेमध्ये चालतो ह ेपाहण्याची िबाबदािी कायतलय प्रमखुाची आह.े  

अध्यक्ष महोदय, या सवधेयकामध्ये ७ र्व्या तितदुीमध्ये नमदू किण्यात आले 

आह ेकी, सन १९६४ मधील कायद्यान्वये सिल्यात सथापन केलेली सिल्हा मिाठी 

भाषा ससमती ही तक्रािींची चौकशी किील. समिा; मी एमएसआडीसीमध्ये मिाठी 

भाषेत काम सरुु नाही, अशी तक्राि सिल्हा मिाठी भाषा ससमतीकडे केली ति 

त्याबाबत सिल्हा मिाठी भाषा ससमती सकां वा िाज्य मिाठी भाषा ससमती 

एमएसआिडीसीला सनदशे व अनदुशे दईेल. 
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ॲड.आसशष शलेाि... 

अध्यक्ष महोदय, सवधेयकातील ८ र्व्या क्रमाांकाच्या तितदुीमध्ये नमदू किण्यात 

आले आह े की, अशा प्रासधकिणाच्या कमतचािी याांच्या सविोधात सशसतभांगाची 

कािवाई किण्यात येईल. 

उपाध्यक्ष : सभागहृाच्या कामकािाची वेळ ५ समसनटाांसाठी वाढसवण्यात येत 

आह.े 

ॲड.आसशष शेलाि : अध्यक्ष महोदय, सदिहू ससमती सशसतभांगाची कािवाई 

किणाि आह.े पिांत ुया तितदुींचा काही लोक दरुुपयोग करु शकतील. प्रासधकिणाच्या 

कायातलयात लडुबडू किण्यासाठी दहुतेनेू सवत:चे काम किण्यासाठी सिल्हा मिाठी 

भाषा ससमतीकडे तक्राि करुन सांबांसधत आसथापनेला िळण्यात येणाि नाही, याची 

सचांता किावी लागेल. याबाबत माझी सचूना आह े की, सनदशे व सशसतभांगाच े

असधकाि सिल्हा सकां वा िाज्य भाषा मिाठी ससमतीला दणे्यात आले आहते. त्याऐविी 

ज्याप्रमाणे मसहलाांचे असधकाि सांिसक्षत किण्यासाठी त्या आसथापनेत ससमती गठीत 

किण्यात आलेली असते तशीच ससमती या असधसनयमाची अांमलबिावणी 

किण्यासाठी गठीत किण्यासाठी तितद ूकिण्यात यावी. त्यामळेु त्या आसथापनेच्या 

बाहिे एक शक्ती कें द्र सनमातण होणाि नाही. त्यामळेु भसवष्ट्यात कोणी अडथळा किणाि 

नाही याकरिता उक्त तितदू किण्यात येईल काय ? 

श्री.सभुाष दसेाई : अध्यक्ष महोदय, मिाठी भाषेच्या वापिासांदभातत तक्रािी 

किण्यासाठी नागरिकाांना एक सथान असणे गििेचे आह.े त्याकरिता मिाठी भाषा 

ससमती काम किणाि आह.े पिांत ु सिल्हासधकािी हहेी त्याांच्या पदानसुाि िबाबदािी 

साांभाळतील व त्याांचहेी सनयांत्रण िाहील. तसेच िाज्य शासनाकडे सवोच्च असधकाि 

आहतेच. त्यामळेु सन्माननीय सदसय याांनी साांसगतल्यानसुाि या कायद्याचा कोणाला 

गैिवापि किता येणाि नाही सकां वा यातनू पळवाटा काढण्याची सांधी िाहणाि नाही. 

अशा पद्धतीने या कायद्याची अांमलबिावणी किण्यात येईल, ह ेमी नमदू कितो.   
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ॲड.िाहुल नावेकि : अध्यक्ष महोदय, या सवधेयकामध्ये एक ताांसत्रक अडचण 

आह.े मांत्री महोदयाांनी आताच मासहती सदली आह ेकी, सन १९६४ मधील कायद्यात 

लोकल सेल्फ गर्व्हनतमेंट बॉडीची तितदू नसल्याने ह ेसवधेयक आणण्यात आले आह.े 

िाज्यातील एका कायद्यामध्ये एक तितदू असेल व दसुिा कायदा आणनू दसुिी तितदू 

किण्यात आली ति दोन्ही कायद्याांमध्ये कॉन्फ्लीक्ट होईल. याकरिता सन १९६४ 

मधील कायद्यामध्ये सधुािणा करुन त्यामध्ये उक्त तितदुी केल्या पासहिेत सकां वा या 

कायद्यात ओर्व्हििायडींग इफेक्टची तितदू केली पासहिे. This Act shall have 

overriding effect over the provisions of the Official Languages Act, 

1964. या दोन पयातयाांचा वापि केला नाही ति या कायद्याच्या सांदभातत न्यायालयात 

दावे दाखल होतील त्यावेळी ही अडचण समोि येईल. त्याकरिता उक्त तितदुी 

किण्यात यार्व्यात.  

श्री.सभुाष दसेाई : अध्यक्ष महोदय, या सवधेयकाच्या सांदभातत सन्माननीय 

सदसय याांनी आपले मत माांडले असनू ते सवत: वकील आहते. त्याांच्या सचूनेची मी 

दखल घेऊन साांगतो की, ह े सवधेयक आणण्यासाठी उशीि झाला. कािण आम्ही 

सवसवध पातळ्याांवि याची कायदशेीि बाि ूपनु्हा पनु्हा तपासनू घतेली आह.े अनेक 

तज्ज्ञ व सवसध व न्याय सवभागाकडून असभप्राय घेऊन िाननी करुनच ह े सवधेयक 

सभागहृासमोि आणले आह.े या सवधेयकाची कायदशेीि तयािी किण्यात आली 

आह.े त्यामळेु मला भसवष्ट्यात काही अडचण येईल, असे वाटत नाही. मागील 

कायद्यामध्ये ज्या बाबी िाहून गेल्या होत्या त्या यामध्ये आणनू ह ेसवधेयक सवांकष 

मिाठी भाषा लाग ूकिण्यासाठी आणण्यात आले आह.े सदिहू सवधेयक सभागहृाने 

एकमताने मांििू किावे, अशी माझी सवनांती आह.े 

प्रश्न मतास टाकून एकमताने सांमत झाला. 

यानांति श्री.तेलांग... 
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 उपाध्यक्ष : सवधेयक सवचािात घेण्यात आले आह.े  आता सवधेयक खांडश: 

सवचािात घेण्यात येईल.  

 खांड २ ते १२ (दोन्ही ससम्मसलत) सवधेयकाचे भाग झाले. 

 खांड १, सांपणूत शीषतक व हतेवुाक्य ूसवधेयकाचे भाग झाले. 

 श्री.सभुाष दसेाई : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनमुतीने सन २०२२ चे 

सव.स.सव. क्रमाांक १३ सांमत किण्यात यावे, असा प्रसताव माांडतो. 

प्रश्न मतास टाकून एकमताने सांमत झाला. 

 उपाध्यक्ष : सन २०२२ चे सव.स.सव. क्रमाांक १३ एकमताने सांमत झाले 

आह.े 

--------- 

 उपाध्यक्ष : सभागहृाच्या कामकािाची वळे सकाळी १०.५५ पयांत 

वाढसवण्यात येत आह.े  
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 L.A. BILL NO. XIV OF 2022 

(A BILL FURTHER TO AMEND THE 

MAHARASHTRA EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

(REGULATION OF FEES) ACT, 2011) 

 श्रीमती वषात गायकवाड (शालेय सशक्षण मांत्री) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या 

अनमुतीने सन २०२२ चे सव.स.सव. क्रमाांक १४ महािाष्ट्र शैक्षसणक सांसथा (शलु्क 

सवसनयमन) असधसनयम, २०११ यामध्ये आणखी सधुािणा किण्यासाठी सवधेयक 

सवचािात घेण्यात यावे, असा प्रसताव माांडतो.  

प्रश्न प्रसततु झाला. 

 ॲड.आनशष शेलार (िािंद्र ेपनिम) : अध्यि महोदय, सन २०२२ चे सव.स.सव. 

क्रमाांक १४ वि बोलण्यासाठी मी उभा आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, सिकािच्या हतेलुा आमचे समथतन आह.े सिकािच्या वतीने 

असे नमदू किण्यात आले आह े की, शैक्षसणक सांसथाांकडून भिमसाठ शलु्क 

आकािण्याची प्रथा आह.े ही बाब आपण दखेील मान्य किीत आहात. सशक्षणाच्या 

र्व्यापािीकिणास प्रभाविीपणे आळा घालण्याकरिता....म्हणिे सशक्षणाचे 

र्व्यापािीकिण सरुु आह े यास या सभागहृातील सवत सन्माननीय सदसय सहमत 

असतील. ......आसण सशक्षणाचा दिात उांचावण्याच्या दृष्टीने या तीन बाबींसाठी 

आपण या सवधेयकामध्ये बदल काय प्रसतासवत केलेला आहे? सवभागीय शलु्क 

सनयामक ससमत्या व पनुिीक्षण ससमती याांची अध्यक्ष व सदसय आहते, त्याांच्या 

बैठकाांची सांख्या व उपससथती सवचाित न घेता.... पवूी शासनाकडून त्याांना वेतन सदले 

िात होते. पिांत ुआता आपण त्याांना मानधन दऊेन िाज्य सिकािचा सवत्तीय भाि कमी 

किावा, अशी आपली कल्पना आह.े ह ेसवधेयक माांडण्यामागील हा आपला उद्दशे 

आह ेआसण तो आपण या सवधेयकामध्ये नमदू केलेला आह.े 

पृ.शी. : शैक्षसणक सांसथा (शलु्क सवसनयमन) (सधुािणा) 

सवधेयक 
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ॲड.आनशष शलेार........  

 अध्यक्ष महोदय, यासांदभातत माझे फक्त दोन सपेसससफक प्रश्न आहते. कोिोना 

काळामध्ये सवभागीय शलु्क सनयामक ससमत्या काय कित होत्या? पनुरीिण सनमतीच े

अनततत्त्ि होते की नाही ? िि या दोन्ही ससमती नर्व्हत्या ति िाज्य सिकािने काय 

र्व्यवसथा केली होती? कोिोना काळामध्ये शाळा बांद होत्या. पिांत ु फी मध्ये वाढ 

किण्यात आली होती. सवद्याथी शाळेत िात नर्व्हते. पिांत ु कॅन्टींग, बस, वीि व 

वसतीगहृ या सवाांसाठी फी आकािलेली आह.े त्यामळेु िनआांदोलन झाले होते. 

त्यावेळी मांत्री महोदयाांची दखेील अनेक लोकाांनी भेट घेतली होती. इतकेच नर्व्हतेि 

काही िणाांनी माननीय न्यायालयामध्ये यासचका दाखल केलेली आह.े माझ्यासह 

सन्माननीय सदसय श्री.अतलु भातखळकि याांनी दखेील माननीय न्यायालयामध्ये 

यासचका दाखल केलेली आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, पढुील वषातची फी ठिसवण्यासाठी शाळा सतिावि पालकाांची 

बैठक घेतली िाते. त्या बैठकीमध्ये फी सांदभातत सांसथाचालक प्रसताव माांडतात. उक्त 

प्रसतावावि त्या बैठकीमध्ये चचात होणे अपेसक्षत असते. त्यानांति वाढसवण्याची कािण े

सदली िातात. त्यानांति पालक ससमतीने फी सनसित केल्यानांति त्यावि कोणाची तक्राि 

असेल ति तो सवभागीय शलु्क सनयामक ससमतीकडे अपील कितो.  

 अध्यक्ष महोदय, सन २०२०-२१ मध्ये कोिोनाचे सांकट येईल म्हणनू सन 

२०१९ मध्य ेकोणालाही मासहती नर्व्हते.  

 उपाध्यक्ष : सन्माननीय सदसय ॲड.आसशष शेलाि ह े या सवधेयकावि 

ऑनलेग िाहतील.  

 सभागहृाची सवशेष बैठक आता सथसगत होत आह.े सभागहृाची सनयसमत 

बैठक सकाळी ११.०० वािता पनु्हा सरुु होईल. 

 (सभागहृाची बैठक सकाळी १०.५५ ते ११.०० वािेपयांत सथसगत झाली.) 

---------- 
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(स्थगितीनांतर) 

(अध्यक्षस्थानी माननीय तागलका सभाध्यक्ष श्री. सांजय गशरसाट) 

पृ.शी./मु.शी. : तोंडी उत्तिे 

 तागलका सभाध्यक्ष : आता अल्प सचूना प्रश्न क्र. ४४४७१ चचेला घेण्यात 

येईल.  

अल्प सचूना प्रश्न क्रमाांक ४४४७१ 

(पे्रस : येथे अल्प सचूना प्रश्न क्रमाांक ४४४७१ िापावा.) 

 

 (श्री. शांभिूाि दसेाई, श्री. सदलीपिाव वळसे-पाटील याांच्याकरिता.) 
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अल्प सचून प्रश्न क्रमाांक ४४४७१.... 

ॲड. िाहूल कुल : अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदािसांघातील दौंड तालकु्यातील 

यवत पोलीस सटेशन अांतगतत पाच गावठी सपसतलू, एक रिवोल्वि आसण १९ सिवांत 

काडतसेु असा शस्त्रसाठा सदनाांक ५ माचत, २०२२ िोिी सापडला होता. याबाबत गनु्हा 

दाखल किण्यात आला आह.े पोसलसाांनी सवसहत वेळेत काळिी घेतल्यामळेु पढुील 

प्रसांग टळला आह,े ही बाब खिी आह.े पिांत ुया सनसमत्ताने काही प्रश्न सनमातण होतात. 

या परिसिातील अवधै धांद ेबांद किावेत, अशी मी सातत्याने मागणी किीत असतो. 

त्या भागातील वाळूची गनु्हगेािी आसण त्यातनू सनमातण होणािी सपधात व मटका ह े

गनु्हगेािी सनमातण होण्याचे प्रमखु कािण आह.े ह े र्व्यवसाय बांद किण्याबाबत मी 

सातत्याने आग्रह किीत असतो. मी याबाबत मांत्री महोदयाांना दोन त े तीन प्रश्न 

सवचािणाि आह.े वाळू, मटका याांचे अवैध र्व्यवसाय पणुे सिल्यात सरुु आहते. ह े

र्व्यवसाय बांद किण्याबाबत मांत्री महोदय कोणते सनदशे दणेाि आहते ? दसुिे असे की, 

माझ्या मतदाि सांघातील वाढती गनु्हगेािी लक्षात घेता, मी सातत्याने माननीय 

पालकमांत्री व सिल्हा पोलीस अधीक्षकाांच्या सांपकातत असतो. मी याबाबत यापवूी 

काही सचूना केल्या होत्या. मला वाटणािी सभती खिी ठिली आह.े पििाज्यातील 

लोक र्व्यवसायाच्या सनसमत्ताने तेथे येत असतात. त्याांच्या माध्यमातनू शस्त्राांचा पिुवठा 

होत असतो. ग्रामीण भागातील यवुकाांमध्ये गनु्हगेािीचे आकषतण वाढत आह.े 

याबाबत मांत्री महोदय सवशेष मोसहम िाबसवणाि आहते  काय ? माझ्या मतदािसांघात 

पाटस येथे पोलीस सटेशनची मागणी किण्यात आली आह.े दौंड हा वाढता भाग आह.े 

तेथेही एक पोलीस चौकी र्व्हावी, अशी मागणी किण्यात येत आह.े मागील सहा 

मसहन्यात िाज्यात बिेच सनणतय घेतले आहते. पिांत ुपाटस पोलीस सटेशन आसण दौंड 

पोलीस सटेशनबाबतचा सनणतय प्रलांसबत ठेवण्यात आला आह.े याबाबत शासन 

सकािात्मक सवचाि करुन सनणतय घेणाि आह ेकाय ? 

 श्री. शांभिूाि दसेाई : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसय ॲड. िाहूल कुल 

याांनी गावठी सपसतलु आसण सापडलेला शस्त्रसाठा याबाबत अल्प सचूना प्रश्न 

उपससथत केला आह.े या प्रकिणाबाबत यवत पोलीस सटेशन येथे गनु्हा दाखल  
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अल्प सचून प्रश्न क्रमाांक ४४४७१.... 

श्री. शांभिूाि दसेाई.... 

किण्यात आला आह.े यात एकूण आठ आिोपी सनष्ट्पन्न झाले असनू त्यापैकी ६ 

आिोपींना अटक केली आह.े त्यातील दोन आिोपींचे नाव सनष्ट्पन्न होत असनू त्याांची 

इति मासहती प्राप्त होत नाही. या दोघाांची नावे हनीभाई आसण हपीभाई अशी आहते. 

ह ेदोन् ही आिोपी पििाज्यातील आहते. िाहू, ता. दौंड येथील सहा आिोपींना अटक 

केली आह.े सदनाांक ५ माचत, २०२२ ते सदनाांक १० माचत, २०२२  या कालावधीत ह े

आिोपी पोलीस कसटडीमध्ये होते. त्याांच्यावि गनु्हा दाखल करुन त्याांना न्यायालयीन 

कोठडी समळाली होती. सध्या ते िासमनावि सटुले आहते. पििाज्यातनू अवैध गावठी 

कटे्ट आणण्याचे काम उक्त दोन र्व्यक्तींनी केले आह.े यात अमोल सशवािी नवले 

नावाचा एक आिोपी आह.े त्याांचा कुदळे बांधसुोबत वाद झाला होता. त्याने 

इन्सटाग्राम ॲपवरुन हत्यािे हवी आहते, अशी नोंदणी केली होती व पििाज्यात िाऊन 

हत्यािे आणली आहते, असे प्राथसमक तपासामध्ये सनष्ट्पन्न झाले आह.े दोन फिािी 

आिोपींचा शोध घेण्यासाठी पोसलसाांचे एक पथक पििाज्यात िाऊन आले आह.े पिांत ु

त्याांचा शोध लागलेला नाही. मी आि मासहती घेत असताना असधकाऱयाांना सचूना 

सदल्या आहते की, पनु्हा एकदा शोध मोसहम िाबसवण्यात यावी. ज्याांच्याकडून ह े

हत्यािे घेण्यात आले आहते त्याांना शोधनू त्याांच्याविही कािवाई किण्यात यावी, 

असेही मी साांसगतले आह.े या प्रकिणातील सहा आिोपींना अटक करुन गनु्हा दाखल 

केला असनू ते सध्या िासमनावि मकु्त आहते.  

 अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसयाांनी या अल्प सचूना प्रश्नार्व्यसतरिक्त दोन 

असधकचे प्रश्न उपससथत केले आहते. वाळुमळेु वाद सनमातण होतात, असे त्याांनी 

साांसगतले आह.े सांपणूत िाज्यात नवीन वाळू उपसा धोिण माननीय महसलू मांत्रयाांनी 

आणले आह.े त्याला अनसुरुन चोिटी वाळू िोखण्याकरिता पोसलसाांनी मदत 

किण्याची भसूमका सवीकािली आह.े याबाबतच्या सचूना प्रत्येक सिल्हा पोलीस 

अधीक्षकाांना सदल्या आहते.  
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अल्प सचून प्रश्न क्रमाांक ४४४७१.... 

श्री. शांभिूाि दसेाई.... 

 अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसयाांनी पाटस पोलीस सटेशन सनमातण 

किण्याबाबतचा प्रश्न उपससथत केला आह.े नवीन पोलीस सटेशन सनमातण किताना 

काही सनकष असतात. िेथे नवीन पोलीस सटेशन सनमातण किावयाचे आह,े तेथील 

गावाांची सांख्या, त्या गावापासनू िवळचे पोलीस सटेशन सकती अांतिावि आह ेआसण 

तेथे घडणािे गनु्ह,े असे सनकष आहते. िि तेथे गनु्हगेािीचा दि असधक असेल व 

लोकाांना लाांब अांतिाविील पोलीस सटेशनमध्ये िावे लागत असेल ति तो ही सनकष 

गहृीत धिला िातो. ह ेसनकष तपासनू घेतले िातील. सन्माननीय सदसय ॲड. िाहूल 

कुल याांनी माांडलेल्या या प्रश्नाबाबत सकािात्मक सवचाि केला िाईल. वाढता 

पीएमआिडीएचा भाग आसण तेथे सापडणािे गावठी कटे्ट, वाळुची तसकिी याांना आळा 

घालण्यासाठी िाज्य पोलीस दलाच्या वतीने सनकष ठिसवलेले आहते. ते सनकष 

तपासनू या पोलीस सटेशनबाबत सहानभुसूतपवूतक सवचाि केला िाईल.  

 श्री. योगेश सागि : अध्यक्ष महोदय, या अल्प सचूनेतील गनु्हा असतशय गांभीि 

आह.े सहा गावठी सपसतलू, एक रिवोल्वि आसण १८ सिवांत काडतसेु सापडलेली 

आहते. या प्रश्नाच्या अनषुांगाने मांत्री महोदयाांनी सदलेले उत्ति समाधानकािक आह ेव  

पोलीस सवभागाने केलेली कायतवाही दखेील सदसनू येत आह.े मी यासनसमत्ताने दोन 

सवषय उपससथत किीत आह.े या अल्प सचूना प्रश्नातील अ.क्र. ४ मध्ये 'या प्रकिणाची 

चौकशी केली आह ेकाय, चौकशीअांती काय आढळून आले आह'े,  याची सवचािणा 

केली आह.े  पिांत ुचौकशीअांती काय आढळून आले आह,े याची ससवसति मासहती 

सदलेली नाही. या प्रकिणातील गनु्हा भाितीय हत्याि कायद्यानसुाि नोंदसवला गलेा 

आह,े असे सदसनू येते. या कायद्यानसुाि एक रिवोल्वि पकडली गलेी ति त्या 

आिोपीला लगचे िासमन समळत असतो. हा कायदा कें द्र सिकािचा आह.े अशा 

प्रकािचा शस्त्रसाठा सापडला असेल ति भाितीय हत्याि कायद्याच्या पढेु िाऊन 

सीआिपीसी अांतगतत या कायद्याला सधुािणा सचूसवण्याचे काम िाज्य सिकाि किणाि  
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अल्प सचून प्रश्न क्रमाांक ४४४७१.... 

श्री. योगेश सागि.... 

काय ? हा गनु्हा िासमनपात्र अस ूनये, अशी सशफािस िाज्य सिकाि कें द्र सिकािकडे 

किणाि आह ेकाय ? चौकशीअांती काय आढळून आले आह,े याचा उल्लेख नाही. 

हा मोठा शस्त्रसाठा कशासाठी आणला आह े? एखादा गावठी कट्टा, रिवोल्वि, दोन 

ते तीन काडतसेु पकडले असतील ति आपण समि ू शकतो. यात सहा गावठी 

सपसतलू, एक रिवोल्वि, १८ सिवांत काडतसेु पकडले आहते. यामळेु याचा तपास 

सीआयडीकडे वगत केला िाणाि काय ? 

 श्री. शांभिूाि दसेाई : अध्यक्ष महोदय, मी मघाशी साांसगतले की, यातील 

आिोपी क्र. – ३ अमोल सशवािी नवले याचा गावातील कुदळे बांधसुोबत वाद झाला 

होता. त्याने त्या वादातनू इन्सटाग्रामवि हत्यािाची मागणी केली. ही मासहती 

तपासामधनू समोि आली आह.े ही बाब तक्रािीमध्ये नसनू ती पोलीस तपासामध्ये 

सनष्ट्पन्न झाली आह.े दोन फिाि आिोपींना पििाज्यात शोधण्यासाठी पोसलसाांचे एक 

पथक िाऊन आले आह.े त्याांना ते आिोपी आढळून आले नाहीत. त्या पथकाचा 

सवसताि करुन सकां वा दसुिे पोलीस असधकािी पाठवनू या दोन फिाि आिोपींचा शोध 

घेण्याचे काम केले िाईल. तसेच इन्सटाग्रामवरुन हत्यािाची मागणी नोंदसवणे, िेथे 

पत्ता सदला तेथे िाणे, अशा प्रकािची मासहती तपासामध्ये आली आह.े ह े मी 

सन्माननीय सदसय ॲड. िाहूल कुल याांच्या प्रश्नाला उत्ति दतेाना साांसगतले आह.े या 

प्रकिणाची सखोल चौकशी किण्यात येईल. यात नेमके कोणकोण सामील आहते, 

यात कोणती कॉसन्पिन्सी आह,े ह ेसवत शोधनू काढले िाईल.  

------ 

यानांति श्री. चौधिी... 
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आमिाांव (ता.वाडा, गज.पालघर) येथील जगमनदाराने इनाम म्हणून 

गमळालेली जािा शासनाची पूवव परवानिी न घेता गवकल्याबाबत 

 (१) * ३९३५४  श्री.दौलत दरोडा (शहापूर) : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील 

गोष्टींचा खलुासा कितील काय :- 

 (१) आमगाांव (ता.वाडा, सि.पालघि) येथील एका िसमनदािाने इनामात समळालेली 

िागा शासनाची पवूत पिवानगी न घेता मे. सविाि प्रोफाईल प्रा.सल.  याांना सवकल्याचे 

माह ेिानेवािी, २०२२ मध्ये वा त्यादिम्यान सनदशतनास आले, ह ेखिे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, यासांदभातत शासनाने चौकशी केली काय, चौकशीत काय सनष्ट्पन्न 

झाले व त्यानषुांगाने कोणती कायतवाही केली वा किण्यात येत आह,े 

(३) नसल्यास, सवलांबाची कािणे काय आहते ? 

श्री.बाळासाहेब थोरात : (१) व (२) मौिे आमगाांव, ता.वाडा येथील मे. 

सविाि प्रोफाईल प्रा.सल. कां पनीच्या नावावि असलेले के्षत्र १०५.७७ ह.ेआि िसमनीस 

महािाष्ट्र पिगणा व कुळकणी वतन ॲक्ट, १९५० च्या तितदूी लाग ूअसल्याने प्रसततु 

िसमनीच्या गा. न. नां ७/१२ सदिी इति हक्कात “सदि िसमनीचा उपयोग शेतीकडेच 

किावा. शेती र्व्यसतरिक्त उपयोग केल्यास बािािभावाप्रमाणे ५० टक्के दांड भिावा 

लागेल” अशी नोंद ठेवण्यात आलेली आह.े 

सवषयाांसकत समळकत मे. सविाि प्रोफाईल प्रा. सल. कां पनीने महािाष्ट्र 

कुळवसहवाट व शेतिमीन असधसनयम, १९४८ चे कलम ६३ एक-अ अन्वय े

खऱ याखऱु या औद्योसगक वापिासाठी खिेदी केलेली आह.े सदिचे क्षेत्र तत्कालीन 

तितदुीअन्वये १० हके्टि पेक्षा असधक असल्याने सवकास आयकु्त (उद्योग), महािाष्ट्र 

िाज्य याांच्या सदनाांक १४.०९.२००६ च्या पिवानगीने खिेदी केलेले आह.े 

मौिे आमगाांव, ता.वाडा येथील मे. सविाि प्रोफाईल प्रा. सल. कां पनी व सनिि 

िाि ू कोचि व इति याांचे नावे असलेल्या के्षत्राबाबत सवकास आयकु्त (उद्योग), 

महािाष्ट्र िाज्य याांनी सदनाांक १४.०९.२००६ िोिी सदलेले पिवानगी आदशे ह ेत्याांच्या 

सदनाांक २४.०४.२०१७ च्या आदशेान्वये िद्द किण्यात आल्याचे सदसनू येत आह.े      
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ता.प्र.क्र.३९३५४..... 

श्री.बाळासाहेब थोरात..... 

मे. सविाि प्रोफाईल प्रा. सल. याांनी सदिहू िमीन सबनशेती / बाांधकाम 

पिवानगीसाठी अद्याप पयांत कोणत्याही प्रकािचा अित केलेला आढळून आलेला 

नाही. सबब, महािाष्ट्र कुळवसहवाट व शेतिमीन असधसनयम, १९४८ चे कलम ६३ 

एक-अ चा भांग केल्याप्रकिणी सिल्हासधकािी, पालघि याांचे सतिावि सनुावणी सरुु 

किण्यात आलेली आह.े 

(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 
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ता.प्र.क्र.३९३५४..... 

 श्री.दौलत दिोडा : अध्यक्ष महोदय, मौिे आमगाांव, ता.वाडा येथील १०५.७७ 

ह.ेआर. िखूिंडास महािाष्ट्र पिगणा व कुळकणी वतन ॲक्ट, १९५० च्या तितदूी लाग ू

असताना तो मे.सविाि प्रोफाईल प्रा.सल. कां पनी व सनिि िाि ूकोचि व इति याांना 

किडीमोल िािाने निकण्यात आला.  तयािंना सवकास आयकु्त (उद्योग), महािाष्ट्र 

िाज्य याांनी सदनाांक १४.०९.२००६ िोिी उद्योग परिानगी आदशे नदले.  सदर आदशे 

नदनािंक २४.०४.२०१७ रोजी रद्द का करण्यात आले? 

 मांत्री महोदयाांनी उत्तिामध्ये नमदू केले आह ेकी, " मे.सविाि प्रोफाईल प्रा.सल. 

याांनी सदिहू िमीन सबनशेती / बाांधकाम पिवानगीसाठी अद्याप पयांत कोणत्याही 

प्रकािचा अित केलेला आढळून आलेला नाही."  पिांत ुमी साांग ूइसच्ितो की, सदि 

सठकाणी सपाटीकिणाचे काम सरुु आह.े  एखाद्या शेतकऱयाने टोपलीभि माती काढली 

तिीही त्याला िॉयल्टी आकािली िाते पिांत ुसदि सवकासक ६०० एकिाांमध्ये काम 

किीत आह.े  माझा प्रश्न आह ेकी, सदि सवकासकाला िॉयल्टी आकािली िाईल का?  

तसेच त्याच्यासवरुध्द फौिदािी गनु्हा दाखल किण्यात येईल का ? 

 अध्यक्ष महोदय, या वतनामध्ये गेल्या अनेक वषाांपासनू आसदवासी कुटुांबे 

िाहत आहते.  त्याांना या िसमनीवि कूळ म्हणनू लावण्यात येईल का ? 

 श्री.बाळासाहबे थोिात : अध्यक्ष महोदय, आसदवासी कुटुांबाांना कूळ म्हणनू 

लावायचे सकां वा कसे ह ेतपासनू पाहण्यात येईल.  कािण हा प्रश्न प्रथमच उपससथत 

किण्यात आला आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसयाांच्या दसुऱया क्रमाांकाच्या प्रश्नाबाबत मी 

त्याांना साांग ू इसच्ितो की, ही िमीन पिगणा व कुळकणी वतन सांवगाततील आह.े  

यामध्ये िनु्या शती ांचा उल्लेख असल्यामळेु िसमनीच्या शेती प्रयोिनासाठी 

हसताांतिास पिवानगीची गिि नाही.  तसेच खऱयाखऱुया औद्योसगक 

प्रयोिनासाठीसधु्दा िमीन खिेदी किायची असल्यास पिवानगीची गिि लागत नाही.  

फक्त िमीन खिेदी केल्यानांति ३० सदवसाांच्या आत २ टक्के नििाणा भिावा लागतो.   
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ता.प्र.क्र.३९३५४..... 

श्री.बाळासाहबे थोिात..... 

या प्रकिणी असे सदसत आह े की, मे.सविाि प्रोफाईल प्रा.सल. या कां पनीने कुळ 

कायद्याच्या कलम ६१ (१) अन्वये खिेदी केली आह.े  उद्योिकाला भोगवटा-२ ची 

िमीन खिेदी किावयाची असल्यास त्याने ३० सदवसाांच्या आत २ टक्के नििाणा 

भिणे आवश्यक होते.  पिांत ु मी उत्तिामध्ये नमदू केल्याप्रमाणे प्रसततु प्रकिणी 

सिल्हासधकािी, पालघि याांचेकडे सनुावणी सरुु आह.े  २ टक्के नििाणा िक्कम 

मदुतीत भिलेली नसल्यामळेु आता ७५ टक्के िक्कम भिण्याचे आदशे 

सिल्हासधकाऱयाांनी सदले आहते.  त्यासशवाय िसमनीचा दिात इनाम असल्यामळेु 

भसवष्ट्यकाळात सबन शतेी प्रयोिनासाठी वापि किायचा ठिल्यास पनु्हा ५० टक्के 

नििाणा भिावा लागेल.  सिल्हासधकािी याांनी सदि आदशे पिगणा व कुळकणी वतन 

कायदा आसण कुळवसहवाट व शेतिमीन असधसनयमाच्या कलम ६३ एक-अ अन्वय े

सदले आहते.   

 अध्यक्ष महोदय, सवकास आयकु्त (उद्योग) याांनी सदनाांक १४.०९.२००६ िोिी 

सदलेली पिवानगी सदनाांक २४.०४.२०१७ िोिी िद्द केली.  कािण १० वषाांमध्ये तथेे 

कोणतेही काम झाले नर्व्हते. 

 श्री.प्रकाश आसबटकि : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसय श्री.दौलत दिोडा 

याांच्या प्रश्नास सवभागाने सदलेले उत्ति पाहता असे सदसते की, वेड पाांघरुन पेडगावला 

िाण्याचा हा प्रकाि आह.े  माननीय मांत्री महोदयाांना माझी सवनांती आह ेकी, आपण 

एका वाक्यात साांगावे की, इनाम िमीन असेल ति त्याबाबत काय कायतवाही झाली 

पासहिे ?  ह े सवधीमांडळ आह.े  या सठकाणी एखाद्या प्रश्नाचे उत्ति दतेाना सकमान 

गाांभीयत बाळगले पासहिे कािण सांपणूत िाज्यातील िनतपेयांत त्यातनू सांदशे िात 

असतो.  साधी आसण सिळ गोष्ट आह ेकी, ही इनाम िमीन असले ति खिेदी िद्द झाली 

पासहिे. कािण इनाम िसमनीची खिेदी होत नाही.  त्यामळेु अगोदि ही खिेदी िद्द झाली 

पासहिे.  तसेच ही प्रसक्रया होत असताना ज्याांनी-ज्याांनी डोळेझाक केली त्याांच्यावि 

कािवाई किण्याबाबत मांत्री महोदय आदशे दतेील का ? 
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ता.प्र.क्र.३९३५४..... 

 श्री.बाळासाहबे थोिात : अध्यक्ष महोदय, ह े प्रकिण अनेक वषाांपासनू सरुु 

आह.े  हा सवषय शेवटी सिल्हासधकाऱयाांकडे आल्यानांति त्याांनी सांबांसधत कां पनीला 

७५ टक्के नििाणा भिण्याचे दांडात्मक आदशे सदले आहते.  या कां पनीने मदुतीत २ 

टक्के नििाणा भिला असता ति हा सवषयच पढेु गेला नसता.  पिांत ुकां पनीने वेळेत 

सदि नििाणा न भिल्याने आता ७५ टक्के नििाणा भिावा लागणाि आह.े  तसेच 

पनु्हा सबगि शेती िमीन किायची असेल ति ५० टक्के नििाणा भिावा लागेल.   

 श्री.िसवांद्र वायकि : अध्यक्ष महोदय, िमीनदािाने इनाम म्हणनू समळालेली 

िागा शासनाची पवूत पिवानगी न घेता सवकल्याचे ह े प्रकिण आह.े  सदनाांक 

१४.०६.२००६ िोिी सवकास आयकु्त (उद्योग) याांनी कशाच्या आधािे पिवानगी 

सदली होती ?  कािण इनाम िमीन सब सलि किता येत नाही सकां वा सवक्री किता येत 

नाही.   

 अध्यक्ष महोदय, मे.सविाि प्रोफाईल प्रा.सल. याांनी िमीन खिेदी केल्यापासनू 

सदनाांक २४.०४.२०१७ या कालावधीपयांत ५० टक्के दांड भिणे आवश्यक होते.  

सांबांसधताकडून दांडाची िक्कम वसलू किण्यात आलेली नाही.  तिी सदि दांडाची 

िक्कम सकती कालावधीत वसलू किण्यात येईल ?   

 अध्यक्ष महोदय, महािाष्ट्र कुळवसहवाट व शेतिमीन असधसनयम १९४८ चे 

कलम ६३ एक-अ अन्वये कधी सधुािणा किण्यात आल्या होत्या ?  त्यानांतिच सदि 

िसमनीचा र्व्यवहाि झाला आह े का ?  उक्त िसमनीस औद्योसगक कािणासाठी 

पिवानगी दतेेवेळी सदि कलमामध्ये आवश्यक त्या सधुािणा किण्यात आल्या होत्या 

का, असल्यास सदिहू सधुािणचेा तपसशल काय आह े?  तसेच सदिहू िसमनीच्या 

खिेदीस सन २००६ मध्ये पिवानगी दणेािे सवकास आयकु्त (उद्योग) याांचे नाव काय 

आह ेव सद्यससथतीत ते कुठे कायतित आहते ? 
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ता.प्र.क्र.३९३५४..... 

 श्री.बाळासाहबे थोिात : अध्यक्ष महोदय, सन २००६ मध्ये कायतित असलेल्या 

असधकाऱयाांचे नाव व त्याांची सध्याची पदसथापना याबाबत माझ्याकडे आता मासहती 

नाही.   

 सन्माननीय सदसयाांना मी पनु्हा एकदा साांग ू इसच्ितो की, खऱयाखऱुया 

औद्योसगक प्रयोिनासाठी िमीन खिेदी किावयाची असल्यास पिवानगीची गिि 

लागत नाही.  फक्त त्यासाठी ३० सदवसाांमध्ये २ टक्के नििाणा भिावा लागतो.  ही 

प्रसक्रया असतशय साधी व सोपी आह.े  ही २ टक्के िक्कम भिण्यासाठी दखेील खिेदी 

झाल्यानांति ३० सदवसाांची मदुत दणे्यात आलेली आह.े  औद्योसगकीकिण 

वाढण्याच्या दृष्टीने हा सनणतय घेण्यात आलेला आह.े  तसेच औद्योसगकीकिणासाठी 

आवश्यक पिवानग्या सवकास आयकु्त (उद्योग) याांनी सदल्या आहते.  त्यावेळी त्याांनी 

कोणत्या बाबी तपासनू पासहल्या याची मासहती आता माझ्याकडे नाही पिांत ुसदि 

मासहती पटलावि ठेवण्यात येईल. 

--------- 
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िोळेिाांव (ता.जामोद, गज.जळिाांव) येथे वाळू मागियाांनी एका व्यक्तीस 

गजवे मारण्याचा केलेला प्रयत्न 

 (२) *  ३८५१४   श्री.सुगनल प्रभू (गदांडोशी) :   सन्माननीय िृह मांत्री पढुील 

गोष्टींचा खलुासा कितील काय :- 

 (१) गोळेगाांव (ता.िामोद, सि.िळगाांव) येथे वाळू मासफयाांतफे वाळू वाहतकू 

किण्यास सविोध केल्याने वाळू मासफयाांनी एका र्व्यक्तीस सवष पािनू सिवे मािण्याचा 

प्रयत्न केल्याचे सदनाांक १२ िानेवािी, २०२२ िोिी वा त्यासमुािास सनदशतनास आले, 

ह ेखिे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकिणी शासनाने चौकशी केली आह ेकाय, त्यानसुाि वाळू 

मासफयाांसवरुध्द कोणती कािवाई केली वा किण्यात येत आह,े 

(३) नसल्यास, सवलांबाची कािणे काय आहते ? 

श्री.शांभूराज देसाई, श्री.गदलीप वळसे-पाटील याांच्याकररता : (१) 

अांशत: खिे असनू, आिोपीने त्याच्या दोन साथीदािाांसह गोळेगाव खदुत येथे सफयातदी 

यास, घिासमोरुन िाणाऱया वाहनाांमळेु घिात धळू येत असल्याची तक्राि केल्याने 

सदनाांक ११ िानेवािी २०२२ िोिी िीवे मािण्याच्या उद्दशेाने सवषािी औषध पािनू 

िीवे मािण्याचा प्रयत्न केला आह.े 

(२) सदि प्रकिणी ग.ुि.नां.१९/२०२२, भा.दां.सव. कलम ३०७, ३४ अन्वये गनु्हा 

दाखल किण्यात आला आह.े आिोपींना मा. सत्र न्यायालयाने अटकपवूत अांतरिम 

िामीन सदला असनू तपास सरुु आह.े 

(३) सवलांब झालेला नाही. 
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ता.प्र.क्र.३८५१४..... 

 श्री.ससुनल प्रभ ू: अध्यक्ष महोदय, गोळेगाव, ता.िामोद, सि.िळगाव येथील 

वाळू मासफयाांच्या सांदभातत मी हा प्रश्न सवचािलेला आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, तक्राि किणाऱया र्व्यक्तीला सदनाांक १२ िानेवािी, २०२२ 

िोिी वाळू मासफयाने सवष पािनू मािण्याचा प्रयत्न केला.  माननीय गहृ मांत्रयाांनी 

िापील उत्तिात म्हटले आह े की, "अांशत: खिे असनू, आिोपीने त्याच्या दोन 

साथीदािाांसह गोळेगाव खदुत येथे सफयातदी यास, घिासमोरुन िाणाऱया वाहनाांमळेु घिात 

धळू येत असल्याची तक्राि केल्याने सदनाांक ११ िानेवािी २०२२ िोिी िीव े

मािण्याच्या उद्दशेाने सवषािी औषध पािनू िीव ेमािण्याचा प्रयत्न केला आह.े सदि 

प्रकिणी ग.ुि.नां.१९/२०२२, भा.दां.सव. कलम ३०७, ३४ अन्वये गनु्हा दाखल 

किण्यात आला आह.े आिोपींना मा. सत्र न्यायालयाने अटकपवूत अांतरिम िामीन 

सदला असनू तपास सरुु आह.े" तसेच या कािवाईमध्ये सवलांब झालेला नसल्याचेही 

नमदू केले आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, मागील वेळी या सवषयावि सभागहृामध्ये चचात झाली 

त्यावेळी सवतच पक्षाच्या सन्माननीय सदसयाांनी आपापल्या भागातील वाळू मासफयाांच े

सवतसामान्य नागरिकाांच्या सविोधात सरुु असलेल्या षङयांत्रासवषयी अनेक गोष्टी 

साांसगतल्या. 

यानांति श्री.धमुाळे..... 
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ता.प्र.क्र.३८५१४... 

श्री. सनुील प्रभ.ू.. 

 अध्यक्ष महोदय, सिकाि कोणाचेही असो पण या वाळूमासफयाांचे प्रचांड 

प्रमाणात सथासनक तहससलदाि कायातलयातील लोक, ग्रामसेवक, पोलीस असधकािी 

यािंच्याशी सिंगनमत असनू जण ूकाही ही दोन खाती ह ेिाळूमानियाच चालनितात 

अशा पध्दतीचे वागणे ज्या सठकाणी अशा तसकिी चालतात त्या सठकाणी असते.   

 अध्यक्ष महोदय, सदनाांक १२ िानेवािी २०२२ िोिी गनु्हा झाला. पिांत ुपोलीस 

ठाण्याने याची दखल घतेली नाही.  एबीपी माझा या न्यिू चॅनेलने िेर्व्हा ही सटोिी 

दाखसवली.  त्यानांति या सवषयाची चचात सरुू झाली.  त्यानांति या घटनेचा गनु्हा दाखल 

झाला.  म्हणिे तेथील पोलीस यांत्रणा इतकी हलगिी होती की सवतसामान्य माणसाला 

सिवे मािण्याचा प्रयत्न किण्याचा गनु्हा दाखल करुन दखेील, सातत्त्याने न्याय 

मागण्याचा प्रयत्न किीत असताना त्याला शवेटी एबीपी माझाकडे िावे लागले.  

एबीपी माझाने सटोिी दाखसवली आसण त्यानांति त्या आिोपींवि गनु्हा दाखल झाला. 

म्हणिे लोकशाहीमध्ये सवतसामान्य लोकाांना डॉक्टि बाबासाहबेाांच्या सांसवधानाने 

सदलेला आह ेत्याांच्या बाबतीत अशा पध्दतीने सदिांगाई होत असेल ति या महािाष्ट्रात 

सवतसामान्य माणसाला न्याय हवा आह ेतो समळण्यासाठी आपण वाळूमासफयाांच्या 

बाबतीत नेमके काय किणाि आहात ते समिले पासहिे.  तसेच या प्रकिणातील सत्य 

का आह,े  कदासचत मी अधतसत्य साांसगतले असेल ति आपण ते पणूतसत्य साांगावे, 

अशी माझी मांत्री महोदयाांना सवनांती आह.े  

श्री. शांभिुाि दसेाई (गहृ (ग्रामीण) िाज्यमांत्री) : अध्यक्ष महोदय, उत्तिामधनू ह े

अांशत: खिे आह ेअसे एवढ्यासाठी म्हटले होते की, गोळेगाांव, तालकुा िळगाांव 

िामोद असे सन्माननीय सदसयाांनी प्रश्नामध्ये नमदू केले होते.  त्याऐविी ते बलुढाणा 

सिल्यातील गोळे गाांव आह.े  म्हणनू तसे उत्ति सदले होते.  हा गनु्हा त्याच सदवशी 

दाखल झाला आह.े  सदनाांक ११.१.२०२२ िोिी ग.ुि.नां.१९/२०२२ भाितीय दांड 

सवधान कलम ३०७, ३४ अन्वये दाखल झाला आह.े  या प्रकिणात एकूण ३ आिोपी 

आहते आसण त्या सतन्ही आिोपींना अटक किण्यासाठी आमचे असधकािी त्याांच्या  
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ता.प्र.क्र.३८५१४... 

श्री. शांभिुाि दसेाई... 

घिाची झडती घेण्यासाठी गेले.   ते त्या सठकाणी आढळून आले नाहीत.  त्याांच्या 

िवळच्या नातेवाईकाांकडे तपासणी केली असता ते आढळून आले नाहीत.  

दिम्यानच्या काळात ह ेसतन्ही आिोपी फिाि होते आसण त्याांनी िाऊन अांतरिम िामीन 

घेतला आह.े   

 अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसयाांना नम्रतापवूतक साांगेन की हा अांतरिम 

िामीन िद्द किण्यासाठी पोलीस दलाकडून सवत प्रयत्न केले िातील.  सिकािी 

वसकलाांकडे या सांदभाततील सांपणूत मासहती आसण वसतसुसथती दऊेन कोटातपढेु वेळ 

प्रसांगी ही मासहती मेन्शन किावी लागली तिी तसे मेन्शन करुन हा अटकपवूत िामीन 

िद्द किण्यासाठी िे िे किावे लागले ते आमच्या पोलीस दलाकडून केले िाईल. 

 अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसयाांनी २ सवभागाशी सनगडीत हा प्रश्न 

असल्याचे नमदू केले असले आसण पढेु ते असेही म्हणाले की, वाळूमासफया ह ेदोन 

सवभाग चालसवतात की काय, पण मी साांग ूइसच्ितो की, त्याांच्या बोलण्यात कोणतेही 

तर्थय नाही.   

 अध्यक्ष महोदय, यापवूीच्या अल्पसचूना प्रश्नाला उत्ति दतेाना मी साांसगतले 

होते की, वाळूमासफयाांचा प्रश्न हा महसलू सवभागाशी सांबांसधत आह.े  महसलू 

सवभागाने वाळू उपसण्याबाबत नवीन धोिण सनसित केले आह.े ज्या ज्या सठकाणी 

महसलू सवभागाला पोलीस सवभागाची मदत लागते त्या त्या सठकाणी पोलीस दल 

उपलब्ध करुन सदले िाते.  कोणत्याही प्रकािचा हलगिीपणा केला िात नाही.  

महसलू सवभागाचे तहससलदाि असतील सकां वा प्राांत असधकािी असतील याांची 

मागणी आल्या आल्या सांबांसधत असधकाऱयाांना साांसगतले आह.े  त्यानसुाि पोलीस 

दल उपलब्ध करुन दसले िाते.   

 अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसय श्री. सनुील प्रभ ूम्हणाले की ही वाळूची 

तसकिी िोखण्यासाठी काय किणाि, ति याबाबत महसलू सवभागाची आसण गहृ  
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ता.प्र.क्र.३८५१४... 

श्री. शांभिुाि दसेाई... 

सवभागाची एक सांयकु्त बैठक घेऊन शासनाने या सवषयी िे कडक धोिण केलेले आह े

त्याची सत्वि अांमलबिावणी किण्यासाठी िी पावले उचलावी लागतील ती पावले 

पोलीस दलाकडून उचलली िातील.   

श्री. िाम सातपतुे : अध्यक्ष महोदय, मांत्री महोदयाांनी आता िे उत्ति सदले त्या 

अनषुांगाने मी साांग ू इसच्ितो की, आमच्या सोलापिू सिल्यामध्ये वाळूमासफयाांचा 

मोठ्या प्रमाणात धमुाकूळ सरुू आह.े  आियत म्हणिे काही मसहन्याांपवूी एका पोलीस 

कमतचाऱयाची वाळूमासफयाची हत्त्या केली आह.े  त्यानांति माननीय मांत्रयाांनी येऊन 

सोलापिू सिल्यात बैठक घेतली त्याबद्दल मी त्याांना धन्यवाद दतेो.  पिांत ुमांत्री महोदय 

आल्यानांति आसण त्याांनी सचूना करुनही असधकािी िमुानत नाहीत.  वाळूमासफयाांचा 

मोठ्या प्रमाणात धमुाकूळ सरुू आह.े  ज्या मांगळवेढा तालकु्यात मागे पोलीस 

कमतचाऱयाची हत्त्या झाली त्या सठकाणी ८०-८० हिाि रुपये घेऊन वाळूच्या गाड्या 

सोडण्याचे काम सरुू आह.े  सोलापिू सिल्यामध्ये ह ेसिातस सरुू आह.े  तेथील एका 

पोलीस कमतचाऱयाची हत्त्या झाली आह.े   त्यामळेु मी मांत्री महोदयाांना प्रश्न सवचाितो 

की, सथासनक पोलीस डीवायएसपी आसण पीआय याांच्यावि कोणती कािवाई केली.  

अशा पध्दतीने िि तथेे वाळूमासफयाांचा सळुसळुाट होत असेल ति पोलीस 

कमतचाऱयाांनी तथेे कसे वाविायचे ?  म्हणनू आपण त्या डीवायएसपी आसण पीआय 

याांच्यावि आपण कोणती कािवाई केली आह ेआसण केली नसल्यास ती कािवाई 

किण्यात येईल काय ? 

 श्री. शांभिुाि दसेाई : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसय श्री. िाम सातपतुे 

याांनी िो प्रश्न सवचािला आह ेतो आिच्या प्रश्नाच्या सकोपच्या बाहिेचा आह.े  तिी 

सधु्दा मागे सन्माननीय सदसय श्री. समाधन औताडे याांनी एक लक्षवेधी सचूना 

उपससथत केली होती आसण त्या लक्षवधेी सचूनेला उत्ति दतेाना मी त्या सिल्यात 

येऊन बैठक घेईन, अशा पध्दतीचे मी मान्य केले होते.  त्याप्रमाण े असधवेशन 

सांपल्यानांति मी त्या सिल्यामध्ये गेलो होतो.  आमचे त्या सवभागाचे िेंि आयिी,  
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ता.प्र.क्र.३८५१४... 

श्री. शांभिुाि दसेाई... 

तेथील एसपी, तथेील असतरिक्त एसपी, तथेील एसडीपीओ या सवाांसमवेत एक 

सवसततृ बैठक घतेली आसण त्यानांति या वाळूमासफयाांवि कडक कािवाई किण्याच े

आदशे मी त्या बैठकीत सदले होते.  त्यानसुाि मला पोलीस दलाकडून िो अहवाल 

आला आह ेत्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात कािवाया केलेल्या आहते असे सदसते.  तिी 

सधु्दा सन्माननीय सदसय श्री. िाम सातपतुे म्हणत असतील ति सपेसससफक तक्राि िि 

त्याांना कोणाबद्दल असेल, कुठल्या सठकाणाबद्दल असेल, त्याबाबत त्याांनी 

सपेसससफक तक्राि द्यावे, त्या तक्रािीची चौकशी केली िाईल. 

 श्री. िाधाकृष्ट्ण सवख ेपाटील :  अध्यक्ष महोदय, मांत्री महोदय म्हणतात की, 

सपेसससफक तक्राि द्यावी.  पण येथे पोलीस ठाण्याचा सललावच झालेला आह ेअशी 

परिससथती आह.े  ज्या भागातनू ती वाळू उचलली िाते त्या बाबतीत मी साांग ूइसच्ितो 

की, महसलू खाते आसण पोलीस खाते याांच्या सांगनमताने हा धमुाकूळ सिातसपणे सरुू 

आह.े  उच्िाद माांडलेला आह.े  गावोगावी याांची प्रचांड दहशत आह.े  तक्राि 

किणाऱया माणसावि हल्ले होतात.  त्याांची यांत्रणा इतकी सक्षम आह े की, िेर्व्हा 

कािवाई किण्यासाठी आपले असधकािी िातात ति त्याांना आधीच मासहती समळते.   

 अध्यक्ष महोदय, या सवषयासांबांधी सभागहृात सातत्त्याने चचात होते.  कािण या 

वाळूमासफयाांची पाळेमळेु खालनू विपयांत गेली आहते.  त्यामळेु आपण खाली सचूना 

सदल्या आहते सकां वा इति सठकाणी सचूना सदल्या आहते, असे साांगनू काही होत नाही.  

कािण आता गुांडाांच्या टोळ्या तयाि झाल्या आहते.  िािकािणासाठी अशा प्रकािच्या 

वाळूमासफयाांचा वापि करुन िािकीय दहशत सनमातण किण्याचा प्रयत्न होतो.  अशा 

लोकाांना िािकीय आसशवातद असतात.  हा सवषय तसा या प्रश्नाच्या बाहिेचा ििी 

असला तिी सवचािाथत मी आपल्यासमोि ठेवला आह.े   

 अध्यक्ष महोदय,  आपल्या शेिािच्या िाज्याांमध्ये म्हणिे तेलांगणा, आांध्रप्रदशे 

आसण गिुिात िाज्यामध्ये अशा प्रकािे मासफया िाि चालत नाही.  ह ेफक्त आपल्या  
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ता.प्र.क्र.३८५१४... 

श्री. िाधाकृष्ट्ण सवख ेपाटील... 

िाज्यात सिातसपणे सरुू आह.े  मला वाटते की, आपण केर्व्हा तिी या सवषयावि चचात 

किण्याची आवश्यकता आह.े  पोलीस सवभागाने प्रकिण महसलू सवभागाकडे 

पाठवायचे आसण महसलू सवभागाने पित ते पोलीस सवभागाकडे पाठवायचे, यावरुन 

आपण याविील सनयांत्रणच काढून टाकले असे सदसते.  म्हणनू कायदा व सरु्व्यवसथेच्या 

सनमातण होणाऱया प्रश्नाबद्दल तसेच तरुण सपढीच्या र्व्यसनाधीनतेचा प्रकाि असधक 

प्रमाणात वाढत चालल्याबद्दल, गावपातळीविील गुांडसगिी वाढत चालल्याबद्दल 

आपले समािाप्रती काही तिी दासयत्व आह.े  म्हणनू या बाबतीत काही धोिण 

िाबसवले पासहिे.  नसुत ेवाळूचे धोिण आणले आसण िात्री अशी वाहने वाहण्याची 

पिवानगी सदली सकां वा कडक धोिण घेणाि असे म्हटले आह.े  कडक धोिण म्हणिे 

हपे्त वाढवनू घेणे आह.े  कडक धोिण म्हणिे सवाांना आपापला मसलदा असधकचा 

समळवनू दणेे आह.े  त्यामळेु आता िो धमुाकूळ चाल ूआह ेसकां वा असधकाऱयाांच्या 

बदल्याांमध्ये िे पैसे घेतले िातात, या बदल्याांच्या पोसटींगसाठी वािेमाप पैसे घेतले 

िातात.  मांत्रालयात यासांबांधी िेटकाडत िापले आहते.  मग असधकािी त्याने सदलेले 

पैसे वसलू कसे किणाि, म्हणनू ते या सवत वाळूमासफयाांना हाताशी धरुन त्याांनी हा सवत 

उच्िाद माांडलेला आह.े  आि आपण यावि िे सनयांत्रण आणले आह ेते हटवनू 

लोकाांसाठी वाळू मोकळी करुन द्यावी.  त्यासांबांधी महसलू सवभागाशी समन्वय साधनू 

आपण काही धोिणात्मक सनणतय किणाि आहात काय, हा प्रश्न आह.े 

यानांति श्रीमती कोळसगिे..  
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ता.प्र.क्र. ३८५१४..... 

श्री. शांभिुाि दसेाई : अध्यक्ष महोदय, माननीय मािी सविोधी पक्ष नेतयािंनी जो 

प्रश्न उपनतित  केला आह ेतो आजच्या तकोपच्या बाहरेचा असनू गहृ नििागाशी 

सिंबिंधीत नाही. कािण ननयिंत्रण मकु्त करण्याबाबतचा निषय महसलू नििागाचा आह.े 

त्यामळेु आपल्या भावना मी माननीय महसलू मांत्रयाांना कळवेल. पोलीस 

दलाच्याबाबत आपण िो प्रश्न सवचािला आह ेत्याबाबत मी साांग ूइसच्ितो की, मी 

सभागहृात वािांवाि साांसगतलेले आह ेकी, महसलू यांत्रणेकडून िेर्व्हा िेर्व्हा पोलीस 

बांदोबसत मासगतला िातो सकां वा पोसलसाांची मदत मासगतली िाते तेर्व्हा तेर्व्हा अशा 

वाळूच्या िेड किण्यासाठी, चोिटी वाळू िोखण्याासाठी सकां वा िसत्यावि अवैधरित्या 

वाहतकू किणािी वाहने थाांबसवण्यासाठी तातडीने वेळोवेळी मदत सदली िाते. अशा 

पद्धतीने कुठे मदत होत नसेल ति कोणत्याही सन्माननीय सदसयाांनी मला साांगावे. 

असधवशेन सांपल्यानांति पनु्हा एकदा िाज्यातील सवत पोलीस असधक्षकाांना या 

बाबतीतील कडक सचूना सदल्या िातील.  

श्री. दवेेंद्र फडणवीस  : अध्यक्ष महोदय, हा सवत र्व्यवसाय मळुात पोसलसाांच्या 

प्रोटेक्शन मळेुच सरुु आह.े प्रत्येक सिल्यामध्ये पणूत पोलीस त्यामध्ये समासवष्ट आहते. 

त्यामळेु माननीय मांत्रयाांना याची मासहती पासहिे असेल ति मी पढुच्या असधवशेनात 

यामध्ये पोसलसाांचे आसण महसलू सवभागाचा थेट सहभाग असणाऱया सकमान २० 

सिल्यातील अशा प्रकािचे पिुावे दतेो. त्यामळेु या सांदभातत आपण शेवटी कलेक्टीव 

उत्ति दते आहात ति आपले म्हणणे बिोबि आह.े आि िि महसलुी यांत्रणा आसण 

पोलीस सवभाग एकसत्रत येऊन यावि धोिण ठिसवणाि नसतील ति आि सिल्या 

सिल्यातील सवातत मोठा मासफया हा वाळू मासफया आह.े त्याला पोसलसाांचे थेट 

सांिक्षण आह ेआसण पोलीस साांगतात की, आम्ही यातनू पैसे कमवायचे नाही ति 

कशातनू कमवायचे आहते. ही परिससथती आह.े यामळेु माझी आपल्याला सवनांती 

आह े की, या सांदभातत आपण माननीय मखु्यमांत्री, माननीय महसलू मांत्री आसण 

माननीय गहृ मांत्री याांच्या उपससथतीत एक बैठक घेऊन एक नवीन धोिण ठिवावे. ज्या 

सठकाणी अशा प्रकािचे र्व्यवसाय सापडतील आसण सतथे पोसलसाांचा थेट सहभाग  
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ता.प्र.क्र. ३८५१४..... 

श्री. दवेेंद्र फडणवीस  ... 

असेल त्या पोलीस असधक्षकाांना तात्काळ सनलांसबत किण्याचा सनणतय किावा. असे 

केल्यास ५ सदवसाांत हा सवत सवषय सांपेल. त्यामळेु आपण या सांदभातत गाांभीयातने काही 

पाऊले उचलणाि आहात काय ? 

श्री.शांभिुाि दसेाई : अध्यक्ष महोदय, माननीय सविोधी पक्ष नेतयािंनी ज्या सचूना 

केलेल्या आहते त्याबाबत आम्ही सनसितपणे गाांभीयातने सवचाि करु आसण पोलीस 

सवभागाच्या बाबत मी मघाशीच साांसगतले आह ेकी, तातडीने सवत सिल्हा पोलीस  

असधक्षकाांना सचूना सदल्या िातील की, महसलू सवभागाने वाळू उपसासाठी सकां वा 

वाळू वाहतकुीचे िे नवीन धोिण आणलेले त्याची १०० टक्के अांमलबिाणणी 

किण्यात यावी. 

श्री. बबनिाव लोणीकि : अध्यक्ष महोदय, पांतप्रधान आवास योिना सकां वा 

इांसदिा आवास योिनेच्या माध्यमातनू दणे्यात येणाऱया घिाांसाठी लागणाऱया वाळूचा 

सिल्यामध्ये फक्त एका सठकाणी पॉइांट सदलेला आह.े त्यामळेु गोिगरिब लोकाांना 

घिकुल बाांधण्यासाठी १०० सकमी वरुन २०० सकमी अांतिावि आणावी लागते. वाळू  

काढण्यासाठी न्यायालयाचे काही आदशे आहते. या आदशेाप्रमाणे पोकत लेन मसशनने 

वाळू  काढता येत नाही. तिी दखेील १५-१५ फुट वाळू काढली िात आह.े 

तहससलदािाांच्या अांगावि गाडी घातली तिी दखेील आिोपींना अटक होत नाही.  

अशा प्रकािे वाळू काढणाऱया मासफयाांचा गुांडािाि सरुु आह.े त्यामळेु वाळू 

मासफयावि आपण कठोि कािवाई केली पासहि.े न्यायालयाच्या आदशेाप्रमाणे १ 

मीटिच्या वि वाळू काढता येत नाही. सतथे िोटे िसते असल्यामळेु त्याच्या क्षमतेवि 

१३ टनावेक्षा िासत लोड टाकता येत नाही. त्या िसत्यावि ३० टनाचा लोड 

टाकल्यामळेु सवत िसत उद्धवसत झाले आह.े 

तागलका सभाध्यक्ष (श्री. सांजय गशरसाट) : सन्माननीय सदसय श्री. 

बबनिाव लोणीकि मी आपल्याला साांग ूइसच्ितो की, हा प्रश्न महसलू सवभागाशी  
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ता.प्र.क्र. ३८५१४..... 

तागलका सभाध्यक्ष (श्री. सांजय गशरसाट)..... 

सांबांधीत आह ेआसण माननीय महसलू मांत्री आता सभागहृामध्ये उपससथत नाहीत. 

त्यामळेु हाप्रश्न सकोपच्या बाहिेचा आह.े  

-------- 
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श्री दत्त गवशाल मजूर सहकारी सांस्थेत (ता.आरमोरी, गज.िडगचरोली) 

झालेला अपहार 

 (३) * ४२८२५  डॉ.देवराव होळी (िडगचरोली) : सन्माननीय िृह मांत्री पढुील 

गोष्टींचा खलुासा कितील काय :- 

  

(१) श्री दत्त सवशाल मििू सहकािी सांसथा गणशेपिू (ता.आिमोिी, सि.गडसचिोली) 

येथील अध्यक्ष व इति आठ िणाांसविोधात पोलीस सटेशन येथे नऊ कोटी रुपयाांचा 

अपहाि केल्याप्रकिणी सदनाांक २१ सप्टेंबि, २०२१ िोिी वा त्यासमुािास लेखी तक्राि 

दाखल किण्यात आली, ह ेखिे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सदि तक्रािीनसुाि मििू सहकािी सांसथा २५% कसमशन घेवनू काम 

किीत असनू त्यातनू ९ कोटी रुपयाांचा अपहाि केल्याबाबत तक्राि केली असनूही 

कोणत्याही प्रकािची कािवाई किण्यात आलेली नाही,   ह ेही खिे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, याप्रकिणी चौकशी करुन दोषी र्व्यक्तींसवरुध्द शासनाने कोणती 

कािवाई केली वा किण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, सवलांबाची कािणे काय आहते ? 

 

श्री. शांभुराज देसाई याांच्याकरीता, श्री. गदलीप वळसे-पाटील : (१) होय. 

(२) व (३) सदि तक्राि अितदाि याांनी सिल्हा उपसनबांधक, सहकािी सांसथा गडसचिोली 

या कायातलयात सदली होती. त्यावि सिल्हा उपसनबांधक, सहकािी सांसथा गडसचिोली 

या कायातलयाने सखोल चौकशी केली आह.े त्याबाबतचा चौकशी अहवाल सवत: 

अितदाि याांनी पोलीस सटेशन आिमोिी येथे सदनाांक ०३/०२/२०२२ िोिी दाखल 

केला आह.े सदि चौकशी अहवालात मासगल तीन वषातत सदि सांसथेस ४४०.७५ लक्ष 

रुपयाांची कामे समळाली असल्याने ९ कोटीचा अपहाि होणे शक्य नसल्याचे नमदू 

केले आह.े   

    सदि अिातवि चौकशी चाल ुअसनु पढुील कायतवाही किण्यात येत आह.े 

(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
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ता.प्र.क्र. ४२८२५..... 

डॉ. दवेिाव होळी : अध्यक्ष महोदय, सदिचा प्रश्न हा गहृ सवभाग आसण सहकाि 

सवभागाशी सांबांधीत आह.े आपल्याला सवाांना माहीत आह े की, मििुाांचे उत्पन् न 

वाढसवण्यासाठी प्रत्येक सिल्यामध्ये मििू सहकािी सांसथा सनमातण होतात. पिांत ुयाचा 

उद्दशे १०० टक्के चकुीचा आह.े सदनाांक २१ सप्टेंबि, २०२१ िोिी सांबांधीत 

सांसथेसवषयी तक्राि दाखल केली होती. पिांत ु ही तक्राि दाखल झालेली नाही.  

गडसचिोली सिल्यातील १८ मििू सांसथा बेकायदशेीिपणे २५ टक्के कसमशन घऊेन 

सिल्हा सांघाांनी अपहाि केला आह.े त्यामळेु या १८ ही मििू सहकािी सांसथाांची 

चौकशी होणाि काय आसण त्या माध्यमातनू त्याांच्यावि गनु्ह ेदाखल किण्यात येतील 

काय ? कािण आम्ही गेल्या १ वषातपासनू मििू सहकािी सांसथेसवषयी तक्राि दाखल 

केलेली आह.े पिांत ुतेथील एआि आसण डीडीआि चकुीच्या पद्धतीने अहवाल दतेात 

म्हणनू सवलांब होतो.   

अध्यक्ष महोदय, माझा सपेसससफक प्रश्न आह ेकी, त्यामळेु या १८ ही मििू 

सहकािी सांसथाांची चौकशी होणाि काय आसण सिल्हा सहकािी सांसथाांना आपण 

बिखासत किणाि काय ? तसेच याबाबत माननीय गहृ मांत्री आसण माननीय सहकाि 

मांत्रयाांसोबत बैठक घेण्यात येईल काय ? 

श्री. शांभिुाि दसेाई : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसय डॉ. दवेिाव होळी 

याांनी श्री. दत्त सवशाल मििू सहकािी सांसथा गणशेपिू (ता.आिमोिी, सि.गडसचिोली) 

याांच्या सांदभाततील तक्राि  अितदाि श्री.मकु्र गोसवांदा वाघाडे िा. गणेशपिू सशिशी ता. 

आिमोिी याांनी या सवभागाच्या पोलीस सटेशनला सदली होती. पोसलसाांकडे िशी ही 

तक्राि सदली तसाच या तक्रािीतील सांपणूत सवषय हा सहकाि सवभागाशी सांबांधीत आह.े 

तसाच एक तक्रािी अित त्याांनी सिल्हा उप  सनबांधक सहकािी सांसथा याांच्याकडे सदु्धा 

सदला होता.  आमच्या सवभागाने डीडीआि (सिल्हा उप  सनबांधक सहकािी सांसथा), 

गडसचिोली याांच्याकडून यामध्ये तर्थय असल्यास गनु्हा दाखल किण्याच्या अनषुांगाने 

अहवाल सकां वा असभप्राय द्यावा, असे सहकाि सवभागाला म्हटले होते.  सदनाांक २ 

फेिवुािी, २०२२ िोिीचा सहकाि सवभागाचा चाि पानाांचा अहवाल प्राप्त आह.े 

त्याचा फक्त शेवटचा परिच्िेद मी सभागहृाच्या मासहतीसाठी वाचनू दाखवतो. 

"तक्रािी सांदभाततील सवत मदु्याांना सांघाने नाकािलेले असनू अित सनिांति किण्याची  
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ता.प्र.क्र. ४२८२५..... 

श्री. शांभिुाि दसेाई.... 

सवनांती केली आह.े विीलप्रमाणे माझ्याकडे तक्रािीच्या अनषुांगाने चौकशी किण्यात 

आली असनू तक्रािीमध्ये उपससथत केलेल्या िवळपास सवतच मदु्याांचा पिामशत घेण्यात 

आला आह.े चौकशीमध्ये गांभीिपणे नोंद घेता येईल अशी कोणतीही बाब सनदशतनास 

आली नाही. सकां वा तक्रािदािाने मागणी केल्याप्रमाणे समसपतत सांसथेवि सकां वा सांघावि 

तक्रािीच्या अनषुांगाने कािवाई किण्याची बाब सदसनू आलेली नाही." पोसलसाांकडे 

अशा पद्धतीने सहकािी सांसथाांची तपासणी किण्याची वेगळी यांत्रणा नाही. सहकाि 

सवभाग त्यासाठी सक्षम आह.े सहकाि सवभागाने यामध्ये तर्थय नाही अस े

साांसगतल्यामळेु यामध्ये गनु्हा दाखल किण्यात आलेला नाही.  

श्री. असनल पाटील : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसय डॉ. दवेिाव होळी 

याांनी माांडलेला प्रश्न असतशय योग् य आह.े  या सांदभातत सहकाि सकां वा गहृ सवभागाने 

कािवाई केली पासहिे. ह ेत्यापेक्षा महत्त्वाच ेआह.े मला या बाबीचा आनांद आह ेकी, 

सन्माननीय सदसय डॉ. दवेिाव होळी याांनी मान्य केले की, मििू सांसथेमध्ये बोगस 

कोटयाधीश सभासद असतात. पिवाच माननीय सविोधी पक्ष नेत्याांनी त्यावि िोिदाि 

आक्रमण केले होते. असाच एक गनु्हा सहकाि सकां वा गहृ सवभागाकडून दाखल झाला 

होता. माझी शासनाला तसेच माननीय सहकाि मांत्री व माननीय गहृ मांत्रयाांना सवनांती 

आह ेकी, िाज्यामध्ये अशा प्रकािचे बोगस मििू ज्या ज्या सांसथेमध्ये असतील त्याची 

आपण चौकशी किणाि काय ? 

श्री. शांभिुाि दसेाई : अध्यक्ष महोदय, मििू सहकािी सांसथाांची चौकशी 

किण्याचा असधकाि सहकाि सवभागाला आह.े त्यामळेु हा प्रश्न गहृ सवभागाशी 

सांबांधीत नाही तसेच सकोपच्या बाहिेचा प्रश्न आह.े  

      यानांति श्रीमती किांदीकि.... 
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ता.प्र.क्र.42825.... 

 

 श्री. दवेेंद्र फडणवीस : अध्यक्ष महोदय, पॉई ांट ऑफ प्रोसीिि असा आह ेकी,  

सवधान परिषदचेे माननीय सविोधी पक्ष नेते माननीय श्री. प्रसवण दिेकि  याांच्या सवरुध्द 

बँकेने तक्राि केलेली नाही. सहकाि सवभागाने तक्राि केली नाही. सयमुोटो पोलीस 

सवभागाने एफआयआि  दाखल केला आह.े तो कसा काय केला आह े? आपल्याकडे 

दोन न्याय आहते काय ? सिकाि पक्षाकरिता वगेळा न्याय व सविोधी पक्षाकरिता 

वेगळा न्याय आह ेकाय ? या सठकाणी सन्माननीय सदसयाांनी केलेली मागणी बिोबि 

आह.े या सांबांधी िो न्याय मानीय श्री. प्रसवण दिेकि याांना सदला. त्या प्रमाणे अशा 

सवाांची चौकशी करुन सयमुोटो एफआयआि दाखल किणाि काय ? 

 श्री. शांभिूाि दसेाई : अध्यक्ष महोदय,  तपासनू सनणतय घेतला िाईल. 

    -------- 
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औसा व गनलांिा (गज.लातूर) तालुक्यातील महात्मा िाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण 

रोजिार हमी योजनेंतिवत िळबाि लािवड प्रस्ताव प्रलांगबत असल्याबाबत 

 (४) * ४३१२८ श्री.अगभमन्यु पवार (औसा), श्री.राणाजिजीतगसांह पाटील 

(तुळजापूर) : सन्माननीय रोजिार हमी मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा कितील काय 

:- 

 (१) औसा व सनलांगा (सि.लातिू) तालकु्यातील शेतकऱ याांनी महात्मा गाांधी िाष्ट्रीय 

ग्रामीण िोिगाि हमी योिनेंतगतत बाांधावि सलग पद्धतीने फळबाग लागवडीसाठी सन 

२०२१-२०२२ या कालावधीत प्रसताव सादि केल्याचे अांदािपत्रकास ताांसत्रक 

मान्यता सदलेली असतानाही डाटा एांरी ऑपिेटि याांच्यामाफत त अनेक प्रसताव 

(अांदािपत्रक) ऑनलाईन किण्याचे प्रलांसबत ठेवल्याने अनेक शेतकिी या फळबाग 

लागवड योिना िाबव ूशकल्या नसल्याचे माह ेिानेवािी, २०२२ मध्ये वा त्यादिम्यान 

सनदशतनास आले, ह ेखिे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकिणी शासनाने चौकशी केली आह े काय, त्यानसुाि 

सांबांसधताांवि कािवाई करुन सदि प्रसताव सवसहत कालावधीत ऑनलाईन करुन 

योिनेचा लाभ शेतकऱ याांना दणे्याबाबत शासनाने कोणती कायतवाही केली वा 

किण्यात येत आह,े 

(३) नसल्यास, सवलांबाची कािणे काय आहते ?  

श्री. सांजय बनसोडे, श्री. सांदीपानराव भुमरे याांच्याकररता : (१) ह ेखिे नाही. 

(२) व (३) प्रश्न उद्भवत नाही. 

 श्री. असभमन्य ूपवाि : अध्यक्ष महोदय,  या पसहल्या  उपप्रश्नाला असे उत्ति 

सदले आह ेकी , ह ेखिे नाही. मळुात ह ेउत्तिच खिे नाही. दसुऱया व सतसऱया उपप्रश्नाला 

असे उत्ति सदले आह ेकी प्रश्न उद्भवत नाही. ह ेउत्ति पणूतपणे असत्य आह.े  अशा प्रकािे 

िि चकुीची उत्तिे सदली िाणाि असतील ति  मला नाईलािाने  हक्कभांगाचा प्रसताव 

द्यावा लागेल. मनिेगा मधनू ग्राम समधृ्दी ही सांकल्पना माझ्या मतदािसांघात मी 

माांडली. सधािण १७२ गावे, ताांडा, वाड्या, वसती  येथे िोहयोच्या असधकाऱयाांना 

सोबत घेऊन मी  दौिे केले.  आांबा,ससताफळ, सचांच या फळबाग लागवडीला प्राधान्य 

सदले. शेततळे, नाले, कां पोसट, िेशीम उद्योग इ. करिता सांकल्पना माांडली. 
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ता.प्र.क्र. ४३१२८.... 

तागलका सभाध्यक्ष :  थोडक्यात प्रश्न सवचािावा. 

श्री. असभमन्य ूपवाि : अध्यक्ष महोदय,  सदलेले उत्ति चकुीचे आह,े हाच माझा 

मदु्दा आह.े चकुीच्या उत्तिाबाबत काय कािवाई केली िाणाि आह े? अनेक शेतकिी 

आि दखेील चकिा माित आहते. फळबाग लागवड होत  नाही. सदलेले प्रसताव 

ऑनलाईन केले नाहीत. डेटा ऑपिेटि काम किीत नाहीत. ते शेतकऱयाांकडे पैसे 

मागतात. म्हणनू त्याांचे ऑनलाईन अित होत नाहीत. या भागात ३ हिाि३८ हके्टिवि 

फळबाग लागवड आह.े मात्र यातील केवळ ९०० हके्टिविील लागवडीला मान्यता 

समळाली. या फळबाग लागवडीला कशामळेु मान्यता समळत नाही ? या प्रश्नाला 

सदलेल्या उत्तिावि मी समाधानी नाही. माझे चॅलेंि आह.े  येथे असलेल्या कोणत्याही 

माननीय आमदािाांची ससमती नेमावी. िि ह ेचकुीचे सनघाले ति आयषु्ट्यात मी कधीच 

सवधानसभेत येणाि नाही. येथे चकुीचे उत्ति सदलेले आहते.  

तागलका सभाध्यक्ष :  आपण असे करु नका. आपली सभागहृाला गिि 

आह.े  

श्री. दवेेंद्र फडणवीस : अध्यक्ष महोदय,  सन्माननीय सदसयाांची आम्हाला 

सचांता आह.े त्याांनी या प्रश्नावि आके्षप घेतला आह.े या सदनात एखादा सदसय 

ज्यावेळी सनवेदन कितो तेर्व्हा ते सत्य माननू त्यावि कायतवाही किावी असा या 

सदनाचा सनणतय आह.े सन्माननीय सदसय असतशय सपष्टपणे साांगत आहते की, 

ऑपिेटि नसल्यामळेु, सदिांगाई केल्यामळेु अित ऑनलाईन झाले नाहीत. यामळेु 

शेतकऱयाांचे नकुसान झालेले आह.े प्रश्न उद्भवत नाही असे साांगण्यापेक्षा त्याची 

चौकशी  करुन असे अित िि सवीकृत झाले नसतील ति ते ऑफलाईनने सवीकृत 

किण्यात येतील असे उत्ति शासनाकडून  अपेसक्षत आह.े या सांबांधी शासन चौकशी 

किणाि काय, तसेच कािवाई किणाि काय ? 

श्री. सांिय बनसोडे : अध्यक्ष महोदय, आता या सठकाणी सन्माननीय सदसय 

श्री असभमन्य ूपवाि याांनी प्रश्न उपससथत केले आहते. त्याची वसतसुसथती बिीच मोठी  
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ता.प्र.क्र. ४३१२८.... 

श्री.सांिय बनसोडे.... 

आह,े ते मी येथे साांगणाि नाही. त्याांच्याशी चचात केल्यानांति माननीय िोिगाि हमी 

मांत्री व माननीय कृषी मांत्री याांची तत्काळ बैठक आयोसित केली िाईल. सन्माननीय 

सदसयाांनी उपससथत केलेल्या सवत प्रश्नाांबाबत सनणतय घेण्यात येईल.   

श्री. सांभािी सनलांगेकि –पाटील : अध्यक्ष महोदय, मला मांत्रीमहोदयाांकडून 

सपेसससफक उत्तिाची अपेक्षा आह.े िे प्रसताव दाखल आहते त्याांना येत्या ३१ माचत 

पयांत मांत्री महोदय मांििुी दतेील काय ?  ३१ माचत पवूी लातिू सिल्यातील ऑनलाईन, 

ऑफलाईन िे प्रसताव दाखल आहते, त्या सवत प्रसतावाांना शासन मान्यता दणेाि आह े

काय तसेच िो उशीि झालेला आह ेत्या सांबांधी असधकाऱयाांवि कािवाई केली िाईल 

काय ?  

श्री. सांिय बनसोडे : अध्यक्ष महोदय,तपासनू घतेले िाईल व कािवाई केली 

िाईल. 

तागलका सभाध्यक्ष ( श्री. सांजय गशरसाट ) :  सन्माननीय सदसयाांचा प्रश्न 

अत्यांत महत्त्वाचा आह.े आपण या सांबांधी सहकािी मांत्री महोदयाांशी चचात करुन 

आिच सनवेदन सादि किावे, अशी आपल्याला सवनांती आह.े  

    ----------------- 
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पुणे शहरात िायनान्स कां पन्याांचे वसूलीदार  

नािररकाांना धमकागवत असल्याबाबत 

 (५) *  ३८९७० श्रीमती माधुरी गमसाळ (पववती), श्री.गसध्दाथव गशरोळे 

(गशवाजीनिर), श्री.सगुनल काांबळे (पुणे कॅन्टोन् मेंट), श्री.लक्ष्मण जिताप 

(गचांचवड) :  सन्माननीय िृह मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा कितील काय :- 

 (१) पणुे शहिात फायनान्स कां पन्याांकडून कोिोनाच्या महामािीमळेु तेथील नागरिक 

हपे्त दऊे न शकल्याने त्याांना अवातच्य भाषेत सशवीगाळ व दमदाटी किीत असनू 

वाहनाांची पिसपि सवक्री करुन सिवे मािण्याचा प्रयत्न किणाऱया   वसलूी एिांटाांकडून 

होत असल्याचे सदनाांक १६ िानेवािी, २०२२ िोिी वा त्यासमुािास सनदशतनास आले, 

ह ेखिे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सदि नागरिक पोसलस ठाण्यामध्ये तक्राि किण्याकरिता गेल्यानांति 

त्याांना गनु्हगेािाची वागणकू दणे्यात येत आह,े ह ेही खिे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त प्रकिणी शासनाने चौकशी केली आह ेकाय, त्यानसुाि कोणती 

कायतवाही केली वा किण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, सवलांबाची कािणे काय आहते ? 

 

 श्री. शांभूराज देसाई, श्री. गदलीप वळसे-पाटील याांच्याकररता  : (१) 

होय. 

(२) ह ेखिे नाही. 

(३) याबाबत सायबि पोलीस सटेशन, पणुे येथे ५५८ तक्रािी अित प्राप्त असनु त्यापैकी 

५२ अित सांबसधत पोलीस सटेशनकडे चौकशीकरिता पाठसवले आहते.  तसेच १० 

अित तक्रािदाि याांच्या सहमतीने दप्तिी दाखल किण्यात आले आहते. उवतरित ४९६ 

अिातमध्ये चौकशी चाल ु आह.े तसेच चांदननगि पोलीस सटेशन, पणु े येथे वसलूी 

एांिटकडून मसहलेचा सवनयभांग केल्याबाबत ग.ुि.क्र. ३५/२०२२ भा.दां.सव. ३५४ 

प्रमाणे गनु्हा नोंदसवला आह.े सदि गनु्हयाचा तपास चाल ूआह.े 

    तसेच मुांढवा पोलीस सटेशन येथे याबाबत ग.ुि.क्र.०१/२०२२ भा.दां.सव. कलम 

३५४, ३५४ (अ), ३२३, ५०४, ३४ प्रमाणे गनु्हा दाखल असनू सदि गनु्हयाचा तपास 

चाल ूआह.े 
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 ता.प्र.क्र.३८९७०.... 

 श्री. शांभिूाि दसेाई... 

तसेच असे दोन अन्य प्रकिणी सन २०२२ मध्ये कोिेगाव पाकत  येथे अदखलपात्र गनु्ह े

नोंद आहते. 

   पोलीस असधकािी याांचेकडून फायनान्स कां पन्याांच्या वरिष्ठ असधकाऱयाांबिोबि 

बैठका घेवनू रिकर्व्हिी किताना घ्यावयाची काळिी व सामान्य िनतबेाबत त्याांची 

वागणकू याबाबत मागतदशतन किण्यात येते. 

४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

 श्रीमती माधिुी समसाळ : अध्यक्ष महोदय,  पणु ेशहिात फायनान्स कां पन्या 

एिन्सी नेमतात. त्याांचे एिांट कित वसिुीकरिता असतशय अवातच्य भाषते सशवीगाळ 

व दमदाटी कितात.  उत्तिामध्ये सांसदग्धता आह.े एका सठकाणी त्याांनी कबलू केले 

आह ेकी, ५५८ तक्रािी आल्या असनू ४९६ तक्रािीची चौकशी सरुु आह.े सन २०२२ 

मध्ये िो गनु्हा झालेला आह,े या बाबत साांसगतले आह ेकी, ह ेकाही खिे नाही.  पढेु 

असे नमदू केले आह ेकी, सन २०२२ मध्ये अदखलपात्र गनु्ह ेदाखल आहते. या 

उत्तिात सांसदग्धता आह.े शासन कबलू किीत आह ेकी, अशा प्रकािे तक्रािी आल्या, 

चौकशी सरुु आह.े म्हणिे एिांट दमदाटी कितात, अवातच्य भाषेत सशवीगाळ कितात 

ह ेखिे आह.े माझा सपेसससफक प्रश्न आह.े उत्तिात असे नमदू केले आह ेकी, आमची 

चौकशी सरुु आह.े  यावि काय कािवाई केली िात आह ेअसे सवचािले असता असे 

साांसगतले आह ेकी, फायनान्स कां पनीच्या असधकाऱयाांना बोलावनू, चचात करुन  त्याांना 

समपुदशेन कितो. ही चौकशी कधी पयांत पणूत केली िाणाि आह े? चौकशी पणूत 

केल्यानांति  या लोकाांवि काय कािवाई केली िाणाि आह े? या फायनान्स कां पन्या 

आिबीआय कडून लायसन्स घेतात व आिबीआयचे कोणतहेी नॉम्सत पाळत नाही. 

गेल्या २ वषाांपासनू कामत कसमटीनसुाि सवत कित रिसरक्चि किायचे होते. 

ऑटोमोबाईल, के्रडीट काडत व घिाांचे िे  लहान कित  असेल ते रिसरक्चि करुन, 

सपनल इांटिेसट माफ किण्याचा कें द्र शासनाचे नॉम्सत होते. ते नॉम्सत कोणतीही सवत्तीय 

कां पनी पाळत नाही व दमदाटी कितात. ह ेनॉम्सत पाळण्याकरिता सवत्तीय कां पन्याांना  

असनवायत किणाि काय, नसल्यास त्याांची पिवानगी िद्द किणाि काय ? 
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 ता.प्र.क्र.३८९७०.... 

 श्री. शांभिूाि दसेाई : अध्यक्ष महोदय,  या सठकाणी सन्माननीय सदसया श्रीमती 

माधिुी समसाळ याांनी प्रश्न उपससथत केला आह.े या बाबत चांदननगि पोलीस सटेशन 

येथे  सवत्तीय कां पनीचा वसलुी एिांट सकशोि यल्लपा पवाि हा आिोपी असनू 

त्याच्यावि गनु्हा दाखल केला आह.े उलवे येथे दखेील अशीच एक  तक्राि झाली. 

खािगी सवत्तीय कां पनीने सदलेल्या वाहन किातच्या वसलुीकरिता काही एिांट नेमले. 

ज्याांना कित सदले होते, त्याांच्याशी दमदाटी, दादासगिी सकां वा अवातच्य भाषते वततवणकू 

केली. या सांबांधी गनु्हा दाखल करुन हा तपास वरिष्ठ पोलीस सनिीक्षक याांच्याकडे 

सदला आह.े  

 अध्यक्ष महोदय,  खािगी कां पन्या फायनासन्सांगचे लायसन्स कें द्र शासनाच्या 

आिबीआयकडून घेतात. त्याांच्यावि थेट सनयांत्रण िाज्य शासनाचे नाही. अशा प्रकािे 

तक्रािी प्राप्त झाल्या की, त्याांचे एिांट सकां वा वसलुी किणािे लोक कायदा हातात घेत 

आहते, दमदाटी किीत आहते, मसहलाांना अवातच्य सशवीगाळ किीत आहते ति 

त्याांच्यावि गनु्हा दाखल केलेला आह.े तपास सरुु आह ेही वसतसुसथती आह.े हा तपास 

असधक गतीने किण्याच्या सचूना सांबांसधत सवभागाच्या डीसीपी याांना आिच सदल्या 

िातील. सन्माननीय सदसय श्रीमती माधिुी समसाळ  याांनी साांसगतले आह े की, 

लायसन्स िद्द किावे. ते पोसलसाांच्या हातात नाही. या करिता कें द्र शासनाकडे 

पाठपिुावा किावा लागले.  अशा कां पन्याांची वेळोवेळी पोसलसाांकडे तक्रािी असतील. 

ति पोसलसाांचा वसतसुसथती दशतक अहवाल कें द्र शासनाकडे पाठवला िाईल.  

        यानांति श्रीमती सगिप...  
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ता.प्र.क्र. ३८९७० ... 

  श्री.प्रकाश आसबटकि : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसया श्रीमती माधिुी 

समसाळ याांनी िो मदु्दा उपससथत केला आह े तो खपू महत्वाचा व गांभीि आह.े 

पतसांसथा, बँका याांच्या िसलुीबाबत आपण काही तरी रुल्स, िेग्यलेुशन कितो व 

त्याप्रमाणे िातो. त्याला एक सशसतबध्दता असत.े त्याला कायद्याचा आधाि असतो, 

त्याप्रमाणे वसलुी होत असताना दखेील कुठल्याही कितदािावि चकुीच्या पध्दतीची 

कािवाई होत नाही सकां वा असतिेक होत नाही. 

  अध्यक्ष महोदय, या मायक्रो फायनान्स कां पन्याांच्या माध्यमातनू सावकािाच्या 

पलीकडची सावकािी चाललेली आह.े RBI चे NBFC चे आधाि घ्यायचे, कें द्र 

शासनाची ही सवत योिना आह ेअसे म्हणायच ेव ज्या पध्दतीने वसलुी सरुु आह े

त्याला काहीच रुल्स, िेग्यलेुशन नाहीत. 

  अध्यक्ष महोदय, या प्रश्नाच्या अनषुांगाने मला मांत्री महोदयाांना २ प्रश्न 

सवचािावयाचे आहते. कोल्हापिू शहिामध्ये गेल्या मसहन्याभिामध्ये सवत मसहला या 

असतिेकी सावकािी अशा पध्दतीच्या ज्या मायक्रो फायनान्स कां पन्याचे िे कित आह े

त्याबाबत सावकािी वसलुी किणाऱया लोकाांवि कािवाई किा, या मागणीकरिता 

कलेक्टि ऑसफसच्या दािात आांदोलनास बसलेल्या आहते. मांत्री महोदय आपण 

पणु्यातील लोकाांच्या सांदभातत साांसगतलेले आह.े तशाच पध्दतीने कोल्हापिू येथे ज्या 

मसहला आांदोलनाकरिता बसल्या आहते. त्याांच्या मागणीबाबत चौकशी किण्याचा 

सनणतय आपण द्याल काय? 

   अध्यक्ष महोदय, माझा दसुिा प्रश्न अत्यांत महत्वाचा आह.े अलीकडच्या 

काळात मायक्रो फायनान्सचे पेव प्रचांड वाढले आह.े रुल्स, िेग्यलेुशन्स काहीच 

नाहीत. िाज्य शासनाच े त्यावि िि काही मॉसनटरिांग नसेल ति लोकाांना अक्षिश: 

आपणच आपल्या डोळ्यादखेत लटुत आहोत. यावि काही तिी कायदा, काही तिी 

सनबांध, काही तिी सनयम असले पासहिेत. मघाशी आपण एका प्रश्नाला उत्ति दतेाना 

असे साांसगतले की, महसलू व सांबसधताांनी बसनू एकसत्रत सनणतय केला पासहिे. 

त्याप्रमाणे या िाज्याच्या मखु्यमांत्री महोदय, उप मखु्यमांत्री महोदय तसेच माननीय गहृ  
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ता.प्र.क्र. ३८९७० ... 

श्री.प्रकाश आसबटकि ... 

मांत्री याांच्याकडे बसनू याबाबत िी वसलुी आह ेती कशा पध्दतीने किावी, त्या वसलुी 

असधकाऱयाला काही रुल्स, िेग्यलेुशन्स असावते की नाहीत, याबाबतचा सनयम, 

सनणतय होणे अपेसक्षत आह.े मांत्री महोदय त्याबाबत सकािात्मक सनणतय घतेील काय? 

  श्री.शांभिूाि दसेाई : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसय श्री.प्रकाश आसबटकि 

याांनी या सठकाणी २ प्रश्न उपससथत केले आहते. कोल्हापिूमध्ये काही खािगी कां पन्या 

सकां वा सांसथाांकडून बळिबिीने वसलुी किण्यासांदभातत मसहलाांच्या सरुु असणाऱया 

आांदोलनाबाबतचा सवषय त्याांनी उपससथत केलेला आह.े त्याबाबतची तक्राि िि 

कोल्हापिू, पोलीस अधीक्षकाांकडे सदली असेल ति त्या तक्रािीची चौकशी तत्काळ 

किण्याचे आदशे अधीक्षक, पोलीस असधकािी, कोल्हापिू याांना सदले िातील. त्या 

तक्रािीमध्ये िि तर्थय आढळले, ज्या कोणी वसलुी किणाऱया यांत्रणनेे दादासगिी, 

बळिबिी, बळाचा वापि केल्याचे आढळून आले ति, चौकशी करुन चौकशीत तर्थय 

आढळल्यास त्यावि कािवाई करु. 

  अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसयाांचा दसुिा प्रश्न असा आह े की, अशा 

पध्दतीने बळिबिी वसलुी किण्यासांदभातत गहृ सवभागाचे सवतांत्र धोिण िाज्यासाठी 

आखणाि काय, या सांदभातत मी ह ेसाांग ूइसच्ितो की, suggestion for action. 

  श्री.समीि कुणावाि : अध्यक्ष महोदय, मायक्रो फायनान्सचा सवषय आमच्या 

वधात सिल्यात दखेील आह.े याला कां टाळून आमच्या सिल्यात दोन आत्महत्या 

झालेल्या आहते. या मायक्रो फायनान्सवाल्याांच ेर्व्याि दखेील तपासले पासहिे. त े

चक्रवाढ पध्दतीने िासतीचे र्व्याि आकाितात.किातचे पैसे पणूत भिल्यानांति दखेील 

पित तेवढेच पैसे ते आकाितात त्यामळेु त्याांचे र्व्याि व वसलुीची पध्दत एकदा 

तपासण्याची आवश्यकता आह.े एक परिपत्रक काढून सवत सिल्यामध्ये या सांदभातत 

िि कुठल्याही मसहलाांच्या तक्रािी आल्या कािण िासत करुन ते मसहलाांना टािगेट  
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ता.प्र.क्र. ३८९७० ... 

श्री.समीि कुणावाि ... 

कितात. मसहलाांशी असतशय अवातच्य भाषेत बोलतात. अशा आमच्याकडे अनेक 

तक्रािी आहते. त्यामळेु परिपत्रक काढून महािाष्ट्रातील सवत पोलीस सटेशन्सना आपण 

साांसगतले पासहिे. मायक्रो फायनान्सच्या बाबतीत िि अशी तक्राि किण्यात आली 

ति, आपण ती प्राधान्याने घेणाि काय व तातडीने त्यावि िे काही कलम लागतील त े

लावनू, एफ.आय.आि. करुन त्याची नोंद करुन घेणाि काय? 

  श्री.शांभिूाि दसेाई : अध्यक्ष महोदय, मी मघाशी साांसगतलेले आह ेकी, अशा 

पध्दतीने या मायक्रो फायनान्स कां पन्याांच्या वसलुीमध्ये बळिबिी, दादासगिी, 

मसहलाांच्या सांदभातत गैिवततन या सांदभातत एक चाांगल्या पध्दतीचे डायिेक्शन्स सवत 

िाज्यातील पोलीस यांत्रणेला दणे्यासाठी लवकिच बैठक आयोसित केली िाईल. 

  श्री.प्रकाश सोळांके : अध्यक्ष महोदय, चांदननगि पोलीस सटेशन व मुांढवा 

पोलीस सटेशन या दोन्ही पोलीस सटेशन्समध्ये मसहलाांचा सवनयभांग झाल्याबद्दल गनु्हा 

दाखल केलेला आह.े मला सपेसससफक प्रश्न सवचािावयाचा आह े की, िे आिोपी 

आहते ते या फायनान्स कां पनीचे नोकि आहते काय, िि ते नोकि नसतील ति त्यामध्ये 

असधक गांभीि कलमे घालनू, आपण त्यावि कािवाई किणाि काय? 

  श्री.शांभिूाि दसेाई : अध्यक्ष महोदय, मी मघाशी साांसगतले की, चांदननगि 

मधील आिोपी सकशोि यल्लप्पा पवाि नावाचा आह.े त्याच्यावि गनु्हा दाखल केला. 

तो िासमनावि मकु्त आह.े मुांढवा येथील प्रकिणामध्ये गनु्हा दाखल झालेला आह.े त्या 

सठकाणी आिोपी अद्याप सनष्ट्पन्न झालेले नाहीत. पिांत,ु सससनअि पी.आय. याांना 

तातडीने आिोपींचा शोध घेण्याच्या सचूना सदलेल्या आहते. पोसलसाांकडे िी  नोंद 

आह े त्यानसुाि ह े रिकर्व्हिी एिांट त्या कां पनीने नेमले आहते. तिी दखेील त्याांच े

बॅकग्राऊां ड काय आह,े ते कां पनीचे एम्प्लॉयी आहते काय की, कां पनीने त्याांना फक्त 

वसलुीचे काम सदले आह,े ह ेतपासनू सन्माननीय सदसयाांना सनसितपणाने अवगत केले 

िाईल. 
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ता.प्र.क्र. ३८९७० ... 

  श्री.िािेश पाडवी : अध्यक्ष महोदय, कुठल्याही फायनान्स कां पनीचे फायनान्स 

किताना ॲसग्रमेंट होते. त्या ॲसग्रमेंटमध्ये सक्लअि नमदू आह ेकी, त्याांनी त्याांच्यावि 

न्यायालयीन कािवाई किावी. त्यानांति त्याांनी वसकलामाफत त नोसटस द्यावी व त्यानांति 

न्यायालयात कािवाई किावी, ते घिी िाऊ शकत नाहीत, दमदाटी करु शकत नाहीत. 

याकरिता मांत्री महोदयाांना माझा सपेसससफक प्रश्न आह ेकी, िे लोक, ज्या फायनान्स 

कां पन्या घिी िाऊन दमदाटी किीत असतील, िीवे ठाि मािण्याची धमकी दते 

असतील त्याांच्यावि घिी गेले ति रेसपासचा व दमदाटीचा गनु्हा दाखल किणाि 

काय? 

  श्री.शांभिूाि दसेाई : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसयाांनी ज्या ज्या सचूना 

या प्रायर्व्हटे कां पन्याांच्या वसलुीसांदभातत केलेल्या आहते त्या सवत सचूनाांचा सवचाि 

त्या बैठकीत करु व असतशय चाांगल्या पध्दतीच्या डायिेक्शन्स .... या वसलुी 

एिांट्सचा त्रास मसहलाांना सकां वा कोणालाच होणाि नाही, त्याांनी सनयमाने काम किाव े

अशा पध्दतीच्या डायिेक्शन्स दणे्याबाबत िी बैठक घेणाि आह,े त्या बैठकीमध्ये सवत 

सन्माननीय सदसयाांनी ज्या सचूना केल्या आहते, त्याांचा सवचाि केला िाईल. 

  श्री.सनुील प्रभ ू: अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसया श्रीमती माधिुी समसाळ 

याांच्या या प्रश्नावि प्रायर्व्हटे फायनान्स कां पन्या कशा पध्दतीने त्रास दतेात व 

सावकािापेक्षाही अगदी वाईट पध्दतीने िे कितदाि असतात त्याांना सहांदीमध्ये िे 

बोलतो की, 'डांके की चोट पि' तसे िासत त्रास दऊेन ते वसलुी किण्याचे काम चालते. 

  अध्यक्ष महोदय, आपण सांपणूत सभागहृाचा मडू पासहला ति, दोन्ही बािचू्या 

सन्माननीय सदसयाांनी या प्रायर्व्हटे फायनान्स कां पन्याांबाबत त्याांच्याकडे ज्या ज्या 

तक्रािी आल्या त्याबाबतचा उल्लेख या सभागहृात केला. माननीय गहृ मांत्री उत्ति 

दतेाना असे साांगत आहते की, पोलीस याची नोंद घेत आहते. पोलीस प्रत्येक गोष्टींची 

नोंद घेऊन... या सवत गोष्टी पोसलसाांकडे मासगतल्या ति त्या सवत नोंदी आम्ही दऊे 

असेही साांगत आहते. 
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ता.प्र.क्र. ३८९७० ... 

 श्री.सनुील प्रभ.ू. 

  अध्यक्ष महोदय, कें द्र शासनाचा यावि कां रोल आह.े रिझर्व्हत बँकेने लायसन्स 

सदलेले आह.े पिांत,ु सांपणूत सभागहृाच्या भावना लक्षात घेतल्या ति या महािाष्ट्रामध्ये 

अशा प्रायर्व्हटे फायनान्स कां पन्याांकडून कें द्र शासनाची पिवानगी ििी असली, रिझर्व्हत 

बँकेचे लायसन्स ििी असले तिी, महािाष्ट्रामध्ये ते र्व्यवसाय किीत आहते. त्याांना 

र्व्यवसायाची पिवानगी सदली ... 

  तागलका सभाध्यक्ष (श्री.सांजय गशरसाट) : सन्माननीय सदसय आपण प्रश्न 

सवचािावा प्रश्नोत्तिाचा तास सांपत आलेला आह.े 

  श्री.सनुील प्रभ ू: अध्यक्ष महोदय, प्रश्नोत्तिाचा तास सांपण्याकरिता २ समसनटे 

आहते. 

  तागलका सभाध्यक्ष : सन्माननीय सदसया श्रीमती माधिुी समसाळ याांना 

दखेील बोलायचे आह.े 

  श्री.सनुील प्रभ ू: ठीक आह.े अध्यक्ष महोदय, माझे असे मत आह ेकी, महािाष्ट्र 

शासनाने याच्यावि सनयांत्रण ठेवण्यासाठी एक कायदा केला पासहिे.  या सभागहृात 

अनेक ज्येष्ठ सदसय आहते. या सभागहृाचा मडू पाहून याबाबतचा सनणतय घ्यावा. मांत्री 

महोदय गहृ खात्याशी सांबसधत प्रश्नाांचे उत्ति दते आहते.... याची गिि महािाष्ट्राला 

आह,े असे माझे मत आह.े 

  श्रीमती माधिुी समसाळ : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न असा आह ेकी, या फायनान्स 

कां पन्या िे रिकर्व्हिी एिांट नेमतात ते त्याांना कायदशेीिपणे नेमता येतात काय, या 

एिांटना अशी कािवाई किण्याचा कायदशेीि हक्क आह ेकाय, ह ेिाज्य सिकािकडे 

आह.े याबाबत मांत्री महोदयाांनी साांगावे. 
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ता.प्र.क्र. ३८९७० ... 

  श्री.शांभिूाि दसेाई : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसय श्री.सनुील प्रभ ूव 

सन्माननीय सदसया श्रीमती माधिुी समसाळ याांनी या सठकाणी ज्या दोन सचूना केल्या 

आहते, त्या असतशय िासत आहते. त्या कां पनीचा िि कमतचािी असेल ति, त्याला तो 

असधकाि आह,े पिांत ु कमतचािी नसताना कोणाला तिी साांगायचे, याबाबतीत मी 

मघाशी साांसगतल्याप्रमाणे ज्या डायिेक्शन्स आम्ही गहृ सवभागामाफत त दणेाि आहोत, 

त् यामध्ये त्याचा अांतभातव किण्याचा सवचाि आम्ही त्या बैठकीत करु. सनसितपणाने 

सिकाि याबाबतीत सकािात्मक आह.े िाज्यातील कोणालाही अशा कां पन्याांच्या 

वसलुीचा त्रास होणाि नाही, याकरिता िे किावे लागेल ते त्या सक्युतलिमध्ये आम्ही 

नमदू करु व त्याची कडक अांमलबिावणी किण्याचे आदशे पोलीस दलाला सदले 

िातील.  

  तागलका सभाध्यक्ष : प्रश्नोत्तिाचा तास सांपलेला आह.े 

........ 

   

नांति श्री.सशांद े... 
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पृ. शी. : लेखी उत्तिे  

   मु. शी. : तािाांसकत प्रश्नोत्तिाची यादी सभागहृासमोि ठेवण े

 

 उप सगचव : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनमुतीने गरुुवाि, सदनाांक १७ 

माचत, २०२२ िोिीची तािाांसकत प्रश्नोत्तिाची यादी सभागहृासमोि ठेवीत आह.े 

 तागलका सभाध्यक्ष (श्री.सांजय गशरसाट) :  गरुुवाि, सदनाांक १७ माचत, 

२०२२ िोिीची तािाांसकत प्रश्नोत्तिाची यादी सभागहृासमोि ठेवण्यात आली आह.े 

( प्रेस : येथे सोबत िोडलेली यादी िापावी.) 

------- 
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पृ. शी. : चांद्रपिू येथील यवुतीच्या सांशयीत मतृ्य ूप्रकिणाची  

      चौकशी किणे    

मु. शी. : चांद्रपिू येथील यवुतीच्या सांशयीत मतृ्य ूप्रकिणाची  

    चौकशी किणे या सवषयावि श्री .सधुीि मनुगांटीवाि 

        याांनी सदलेली सथगन प्रसतावाची सचूना 

 

श्री.शांभिूाि दसेाई ( गहृ(ग्रामीण) िाज्यमांत्री) : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय 

सदसय श्री.सधुीि मनुगांटीवाि याांनी "चांद्रपिू येथील यवुतीच्या सांशयीत मतृ्य ूप्रकिणाची 

चौकशी किणे" या सवषयावि  सदनाांक २१ माचत, २०२२ िोिी सथगन प्रसतावाची 

सचूना सदली होती. त्या सचूनेला अनलुक्षनू आपण सनदशे सदल्याप्रमाणे, मला सनवेदन 

किावयाचे आह.े सनवेदनाच्या प्रती सन्माननीय सदसयाांना अगोदिच सवतरित केलेल्या 

आहते. म्हणनू मी ह ेसनवदेन सभागहृाच्या पटलावि ठेवतो. 

 तागलका सभाध्यक्ष : सनवेदन सभागहृाच्या पटलावि ठेवण्यात आले आह.े 

सनवेदन 

( पे्रस : येथे सोबत िोडलेले सनवेदन िापावे.) 

 

----------- 
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पॉई ांट ऑि इन्िॉमेशन 

 डॉ.सांिय कुटे : अध्यक्ष महोदय, माझा पॉई ांट ऑफ इन्फॉमेशन आह.े 

अध्यक्ष महोदय, मागील आठवड्यामध्ये सत्तारुढ पक्षाने म.सव.स.सनयम २९३ 

अन्वये प्रसताव माांडला होता. त्याविील चचेस सन्माननीय सदसय श्री.असनल पाटील 

याांनी सरुुवात केली होती व त्याांच्यानांति मी त्यावि माझी मते माांडली. उक्त प्रसतावावि 

केवळ दोन सन्माननीय सदसय याांनी आपली मते माांडली आहते. सदिहू प्रसताव दोन 

सदवस कामकाि पसत्रकेमध्ये दाखसवण्यात आला. त्यामध्ये ग्रामसवकास सवभागाशी 

सांबांसधत व इति महत्त्वाचे सवषय होते. माननीय प्रधान मांत्री याांच्या र्व्हीिन असलेल्या 

कें द्र शासनाच्या योिनाांचा त्यामध्ये समावेश होता. त्यावि चचात होऊन मांत्री 

महोदयाांचे उत्ति समळण े आवश्यक होते. पिांत ु मागील २-३ सदवसाांपासनू उक्त 

प्रसतावावि चचात घेण्यात येत नाही. या प्रसतावाविील चचचेे उत्ति दणे्यात आले नाही. 

प्रसताव कोठे गेला ? कें द्र शासनाच्या योिनाांचा समावेश असल्याने उक्त 

प्रसतावाविील चचात िाणीवपवूतक थाांबसवण्यात आली व कें द्र शासनाची वाहवाह 

किावी लागले मांत्री महोदयाांनी त्याचे उत्ति ही सदले नाही. सदिहू प्रसताव चचलेा येणाि 

आह ेकाय, त्याचे उत्ति मांत्री महोदय दणेाि आहते काय, याची मासहती सभागहृाला 

दणे्यात यावी.  

तागलका सभाध्यक्ष : तपासनू घेण्यात येईल. 

------------- 
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पृ.शी./ मु.शी.: कािदपते्र सभािृहासमोर ठेवणे. 

 

 ॲड.असनल पिब (सांसदीय कायत मांत्री) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या 

अनमुतीने महािाष्ट्र गहृसनमातण व के्षत्रसवकास प्रासधकिण, मुांबई याांचा सन २०१९-

२०२० या वषातचा वासषतक लेखा आसण सवतांत्र लेखा परिक्षण अहवाल सभागहृासमोि 

ठेवतो. 

तागलका सभाध्यक्ष :  वासषतक लेखा आसण सवतांत्र लेखा परिक्षण अहवाल 

सभागहृासमोि ठेवण्यात आलाा आह.े सदिहू अहवाल सवसधमांडळाच्या 

सांकेतसथळावि उपलब्ध करुन दणे्यात येईल. 

---------- 
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पृ.शी. /मु.शी. : मसहला व बालकाांचे हक्क आसण कल्याण  

     ससमतीचा अहवाल सादि किणे 

 

 श्रीमती सिोि असहिे (ससमती प्रमखु) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या 

अनमुतीने मसहला व बालकाांचे हक्क आसण कल्याण ससमतीचा पसहला अहवाल 

सभागहृाला सादि किते. 

 तागलका सभाध्यक्ष : मसहला व बालकाांचे हक्क आसण कल्याण ससमतीचा 

पसहला अहवाल सभागहृाला सादि झाला आह.े सदिहू अहवाल सवधानमांडळाच्या 

सांकेतसथळावि उपलब्ध करुन दणे्यात येईल. 

--------- 
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पृ.शी./मु.शी. : सथगन प्रसतावाच्या सचूना 

 

 तागलका सभाध्यक्ष : आि गरुुवाि, सदनाांक २४ माचत, २०२२ िोिी प्राप्त 

झालेल्या सवत सथगन प्रसतावाच्या सचूनाांना मी दालनात अनमुती नाकािली आह.े  

------------ 
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मृतदेहाचे पोस्टमाटेम करणे व सांबांगधताां गवरुद्ध 

िुन्हा दाखल करुन घेणे 

श्री.िािेश पवाि : अध्यक्ष महोदय, काल िात्री ११.३० वािता माझ्या 

मतदािसांघातील श्री.माधव पाांचाळ याांची सववाहीत मलुगी श्रीमती रुपाली सहचा 

सांशयासपद मतृ्य ूझाला. ही मासहती सतच्या माहिेीच्या लोकाांना सासिच्या लोकाांनी 

कळसवला नाही, ती त्याांना इति लोकाांकडून समळाली. सतचे माहिेचे लोक सतच्या 

सासिी पहाटे ३.३० वािता पोहोचले त्यावेळी ते सवत: त्याांच्या मलुीचा मतृदहे घेऊन 

दवाखान्यात गेले. कां धाि येथील रुग्णालयाचे असधकािी त्या मतृदहेाचे पोसटमाटेम 

किण्यास टाळाटाळ किीत आहते. याप्रकिणी ते पोलीस सटेशन येथे गेले त्यावेळी 

त्याांची तक्राि घेण्यात आली नाही. त्याांना दमदाटी किण्यात येत आह.े सदिहू 

मतृदहेाचे पोसटमाटेम त्विीत किण्याची सचूना दणे्यात यावी व तक्राि न घेणाऱया 

पोसलसाांवि कािवाई किण्यात यावी, अशी माझी गहृ मांत्री महोदयाांना सवनांती आह.े 

तागलका सभाध्यक्ष : शासनाने दखल घ्यावी. 

------- 
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गपांपरी गचांचवड शहराचा वीज पुरवठा खांगडत झाल्याबाबत 

श्री.महशे लाांडगे : अध्यक्ष महोदय, सपांपिी सचांचवड शहिात बऱयाच 

सदवसाांपासनू वीि खांसडत होण्याची समसया आह.े सदिहू शहि औद्योसगक नगिी 

म्हणनू ओळखले िाते. तेथे काल सदवसभिामध्ये ४,५०० पेक्षा िासत उद्योिक,  

र्व्यावसासयक व ६० हिाि वीि ग्राहक याांचा वीि पिुवठा खांसडत झाला होता. मी 

तेथील लघ ुउद्योिकाांशी चचात केली त्यावेळी त्याांनी साांसगतले की, त्याांचे १०० कोटी 

रुपयाांचे नकुसान झाले आह.े अनेक सदवसाांपासनू वीि खांसडत केली िात आह.े 

अशाच पद्धतीचे वाताविण आमच्या भागातील उद्योिक व ग्राहकाांच्या बाबतीत 

आह.े ऊिात सवभागाची वीि कां पनी अशा पद्धतीने वागणाि असेल ति आमच्या 

भागात फाि मोठे आांदोलन होईल. या गोष्टींकडे लक्ष दणे्यात यावे, अशी माझी 

शासनाला सवनांती आह.े 

 तागलका सभाध्यक्ष : शासनाने नोंद घ्यावी. 

----------- 
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सिाई कामिर याांचा सिाई करताना झालेला मृत्य ू

 श्री.ससुनल काांबळे : अध्यक्ष महोदय, पणुे सिल्यातील लोणी काळभोि या 

सठकाणी मागील आठवड्यामध्ये टँकचे सेफ्टी डोअि साफ किीत असताना ४ 

कमतचािी याांचा टँकमध्ये गदुमरुन मतृ्य ूझाला आह.े त्याबाबत मी सिल्हासधकािी याांची 

भेट घेतली होती. त्याांनी मतृ्य ूझालेल्या सफाई कामगािाांच्या कुटुांसबयाांना आसथतक 

मदत द्यावी, असे मखु्य कायतकािी असधकािी याांना आदशे सदले. त्यानांति मी सिल्हा 

परिषदचे्या मखु्य कायतकािी असधकािी याांची या प्रकिणी भेट घेतली. त्यावेळी त्याांनी 

साांसगतले की, सामासिक न्याय खात्याने त्याांना आसथतक मदत केली पासहिे. त्यानांति 

मी सामासिक न्याय खात्याचे सिल्याचे असधकािी याांची भेट घेतली. त्यानांति मी 

पनु्हा सिल्हासधकािी याांची भेट घेतली. त्यावेळी त्याांनी साांसगतले की, मी आदशे सदला 

आह.े मखु्य कायतकािी असधकािी याांचे म्हणणे आह ेकी, सदिहू सफाईचे काम खािगी 

मालमत्तेवि सरुु होते. सिल्हासधकािी याांनी सदिहू खािगी मालमत्तवेि बोिा चढवनू 

द्यावा. 

 श्री.दवेेंद्र फडणवीस : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसय श्री.ससुनल काांबळे 

याांनी ४ सफाई कामगि याांचा सफाई किताना झालेल्या मतृ्यचूा मदु्दा माांडला आह.े 

शासनास या प्रकिणी सवशेष बाब म्हणनू सनवदेन व कािवाई किण्याच्या सचूना 

द्यार्व्यात, अशी माझी सवनांती आह.े 

 तागलका सभाध्यक्ष : शासनाने दखल घऊेन सनवेदन किावे. 

 

 

 

 

 

 



24-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) S - 121 

GSS/AKN/MMP प्रथम कुमािीसगिप 12:00 

 

 

प्रधान मांत्री गकसान सन्मान योजनेचे अजव स्वीकारण्याबाबत 

 श्री.हिीभाऊ बागडे : अध्यक्ष महोदय,  प्रधान मांत्री सकसान सन्मान योिनेचा 

लाभ दणे्यासाठी नवीन शेतकऱयाांचे अित सवीकािण्यात येत नाहीत, त्याांच ेनाव नोंदवनू 

घेण्यात येत नाहीत. याप्रकिणी कृसष सवभागाचे व महसलू सवभागाचे लोक 

एकमेकाांकडे बोट दाखवनू टाळाटाळ किीत आहते. त्यामळेु गिीब शेतकिी 

योिनेपासनू वांसचत िाहत आह.े शेतकऱयाांना शांका आह ेकी, मांत्रालयातनू कदासचत 

उक्त अित सवीकारु नयेत अशा असलखीत सचूना सदल्या असार्व्यात. या प्रकिणी 

तातडीने महसलू सवभाग सकां वा योिनेशी सांबांसधत सवभागास तातडीने उक्त अित 

सवीकारुन योिनेचा लाभ त्या शेतकऱयाांना समळवनू दणे्याची सचूना किावी, अशी 

माझी सवनांती आह.े 

 श्री.बाळासाहबे थोिात : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय ज्येष्ठ सदसय 

श्री.हिीभाऊ बागडे याांनी प्रश्न उपससथत केला आह.े उक्त योिनेच्या सांदभातत महसलू 

व कृसष सवभाग याांची मताांतिे आहते सकां वा एकमेकाांना सहकायत किण्यात येत नाही, 

अशा काही बातम्या मी पासहल्या आहते. सदिहू प्रकिणी उच्च सतिावि बैठक घेण्यात 

येईल व शेतकिी या योिनेच्या लाभापासनू वांसचत िाहणाि नाही, याची काळिी 

घेण्यात येईल. 
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 श्रीमती मसनषा चौधिी : अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदािसांघाची सीमा व 

मीिािोडच्या सीमेविील दसहसि चेकनाका व एनएल चेकनाका याच्या मागील भागात 

मागील दोन सदवसाांपासनू मॅन्ग्रोर्व्हि ्मध्ये मोठ्या प्रमाणत आग लावण्याची घटना 

घडली आह.े काल िात्री त्यामळेु असग्नशमन सवभागाची गाडी ती आग 

सवझवण्यासाठी आली होती, पोलीसही आले होते. या आगीच्या धिुामळेु त्या 

भागातील नागरिकाांना त्रास होत आह.े मॅन्ग्रोर्व्हि ्मध्ये िोि आग लावण्याच्या घटना 

घडत आहते. मुांबई उप नगिाची हद्द आह ेकी ठाण ेसिल्याची हद्द आह,े ह ेपाहून आग 

लावण्यात येते. यामळेु वदृ्ध लोकाांना श्वास घणे्यास त्रास होत आह.े या घटना 

थाांबसवण्यासाठी उपाययोिना किण्यात यार्व्यात, अशी माझी सवनांती आह.े 

----------- 

यानांति श्री.तेलांग... 
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 श्री.िणधीि साविकि : अध्यक्ष महोदय, पॉई ांट ऑफ इन्फॉमेशनच्या 

माध्यमातनू मदु्दा पढुील माांडू इसच्ितो.  

 अध्यक्ष महोदय, सांपाणूत िाज्यात चन्याची खिेदी सरुू आह.े चन्याचा हमी 

भाव ५ हिाि २६५ रुपये एवढा आह.े बािािात मात्र ४ हिाि ३०० रुपये भाव चाल ू

आह.े असे असताना नाफेडमाफत त शासनाची िी खिेदी आह,े त्याऐविी आमच्या 

अकोला सिल्यात FCI खिेदी किते आह.े सांपणूत सिल्हयामध्ये खिेदी बांद झालेली 

आह.े कािण माथाडी हमाल प्रत्येक पोत्याला सहा रुपये प्रमाणे पैसे मागत आहते 

आसण आपले असधकािी तीन रुपयाांच्या वि पैसे द्यायला तयाि नाहीत. याबाबत 

सिकाि काही सनणतय घेणाि आह े काय ? नाफेड सकां वा FCI च्या सेंटिची सांख्या 

वाढसवण्यात येणाि आह ेकाय ?  

तालिका सभाध्यक्ष  : शासनाने याबाबतची नोंद घ्यावी. 

 

----------- 
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 श्री.कुणाल पाटील : अध्यक्ष महोदय, पॉई ांट ऑफ इन्फॉमेशनच्या माध्यमातनू 

पढुील मदु्दा माांडू इसच्ितो.  

 अध्यक्ष महोदय, मागील काही वषातपवूी िाज्यातील सवद्यार्थयाांना सांगणकाच े

सशक्षण समळावे यासाठी प्रत्येक शाळेमध्ये सांगणक लॅब सरुू केली होती. सदि 

योिनेला कें द्र सिकािने पिुसकृत केले होते. सांगणकाचे सशक्षण दणे्यासाठी िवळपास 

७ हिाि ५०० सशक्षकाांची नेमणकू किण्यात आली होती. आि सदिचे सवत सशक्षक 

बेिोिगाि झालेले आहते. कािण कें द्र सिकािकडून समळणािे अनदुान बांद किण्यात 

आलेले आह.े सदि सशक्षकाांची अशी मागणी आह ेकी, िाज्य सिकािने त्याांना सेवेत 

सामावनू घ्यावे. या सवषयाबाबत शालेय सशक्षण मांत्री महोदयाांच्या दालनात अनेक 

बैठका झालेल्या आहते. पिांत ुत्याबाबत अिनू तिी काही सनणतय झालेला नाही. सदि 

सशक्षकाांची उपासमािी टाळण्याकरिता त्याांना िाज्य सिकािमध्ये सामावनू घेण्यात 

येणाि आह ेकाय ? हा एक महत्त्वाचा प्रश्न आह.े 

 तागलका सभाध्यक्ष : शासनाने याबाबतची नोंद घ्यावी. 

----------- 
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 श्री.सकशोि पाटील : अध्यक्ष महोदय, पॉई ांट ऑफ इन्फॉमेशनच्या माध्यमातनू 

पढुील माांडू इसच्ितो. 

 अध्यक्ष महोदय, मागील आठवड्यामध्ये ऊिात मांत्री महोदयाांनी या 

सभागहृामध्ये घोषणा केली होती की, येणाऱया तीन मसहन्याांपयांत कुठल्याही 

पाणीपिुवठा योिनेची वीि खांसडत केली िाणाि नाही, अशा पद्धतीची ग्वाही या 

सभागहृाला सदली होती. पिांत ुग्रामीण भागातील आिची परिससथती वेगळी आह.े 

अिनूही िाहीि केलेल्या सनणतयाची दखल सांबांसधत असधकाऱयाांनी घेतलेली नाही. 

आिही वीि खांसडत किण्याचे प्रकाि चाल ूआहते.  

 अध्यक्ष महोदय,  १४ र्व्या सवत्त आयोगामध्ये ग्रामपांचायतच्या पाणीपिुवठा 

योिनेचे वीि दयेक भिण्याची तितदू होती. पिांत ु१५ र्व्या सवत्त आयोगामध्ये अशा 

प्रकािची तितदू नाही. त्यामळेु ग्रामपांचायतने पाणीपिुवठा योिनेचे वीि दयेके कसे 

भिावे हा त्याांच्यासमोि प्रश्न आह.े एकीकडे भि उन्हाळ्यात वीि खांडीत केली िात 

आह.े अध्यक्ष महोदय, माझी आपल्याला सवनांती आह ेकी, आपल्या सतिावरून ऊिात 

मांत्री महोदयाांनी सांबांसधत असधकाऱयाांना पनु्हा सचूना किण्याचे सनदशे द्यावेत. 

 तागलका सभाध्यक्ष : शासनाने याबाबतची नोंद घ्यावी. 

------------ 
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 श्री.गणेश नाईक : अध्यक्ष महोदय, पॉई ांट ऑफ इन्फॉमेशनच्या माध्यमातनू 

पढुील मदु्दा माांडू इसच्ितो. 

 अध्यक्ष महोदय, MIDC क्षेत्रामध्ये काही गाव े होती. त्यामध्ये प्रामखु्याने 

दीघागाव होते. गावठाणाचा सवसताि न झाल्याकािणाने लोकाांनी MIDC च्या 

िागेमध्ये घिे बाांधली. काही RTI कायतकत्याांनी सदि घिे तोडण्यात यावीत, अशी 

मागणी केली. माननीय उच्च न्यायालयाच्या आदशेानसुाि तशा प्रकािची कायतवाही 

येत्या चाि-पाच सदवसामध्ये सरुू होणाि आह.े मध्यांतिीच्या काळामध्ये िाज्य 

शासनाने सन २०१५ पयांतची कुठलीही िाहती घिे तोडू नयेत, अशा प्रकािचा सनणतय 

घेतलेला आह.े आपल्यामाफत त माझी शासनाला अशी सवनांती आह ेकी, सन २०१५ 

पयांतची घिे तोडू नयेत हा घेतलेला सनणतय माननीय न्यायालयाला अवगत करून घिे 

तोडण्याचा िो आदशे सनघालेला आह,े तो थाांबसवण्याच्या अनषुांगाने कायतवाही 

किावी, अशी माझी सवनांती आह.े 

 तालिका सभाध्यक्ष : शासनाने याबाबतची नोंद घ्यावी. 

------------ 
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 श्री.रनििंद्र चव्हाण  : अध्यक्ष महोदय, पॉई ांट ऑफ इन्फॉमेशनच्या माध्यमातनू 

पढुील मदु्दा माांडू इसच्ितो. 

 अध्यक्ष महोदय, कल्याण डोंसबवली महानगिपासलकेमध्ये गेली दोन 

वषातपासनू प्रशासक आह.े सदि प्रशासकाने महानगिपासलकेच्या हद्दीत असलेल्या 

२७ गावाांकडे लक्ष दणे ेअपेसक्षत आह.े काल िात्री असा प्रकाि घडला की सदि २७ 

गावाांमधील ग्रामीण भागातील ५४ सठकाणी ससरट लाईटची कनेक्शन बांद किण्यात 

आली होती. प्रशासकाला शासनाने सनदशे सदले पासहिेत की, वीि सबलाचे १ कोटी 

५० लक्ष रुपये MSEB ला भिावेत. अांधािात असणाऱया सवत गावाांना यामळेु न्याय 

समळेल. 

   तालिका सभाध्यक्ष  : शासनाने याबाबतची नोंद घ्यावी. 

---------- 
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 श्री.सनुनल न िंगरे : अध्यक्ष महोदय, पॉई ांट ऑफ इन्फॉमेशनच्या माध्यमातनू 

पढुील मदु्दा माांडू इसच्ितो. 

 अध्यक्ष महोदय, वतृ्तपत्राच्या ऑनलाईन न्यिुमध्ये आताच एक बातमी 

आलेली आह ेकी, पणु्यातील िे.एम. िोडविील शाळेच्या बाथरूममध्ये एका अकिा 

वषातच्या अल्पवयीन मलुीवि अत्याचाि किण्यात आलेला आह.े अशा घटना वािांवाि 

घडत असल्याचे सदसनू येत आह.े मागील आठवड्यामध्ये अशीच एक घटना 

वडगावसशिीमध्ये दखेील घडली होती. गहृमांत्री महोदयाांनी असा एक कायदा किावा 

िेणेकरून शाळेच्या िबाबदाऱया वाढसवल्या िातील. लहान मलुाांवि होणािे 

अत्याचाि थाांबसवण्यासाठी काय उपाययोिना किता येतील यासाठी सनदशे दणे्यात 

यावेत. 

 प्रा.िषाि गायकिाड : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसयाांनी पॉई ांट ऑफ 

इन् फॉमेशनच्या माध्यमातनू असतशय महत्त्वाची व तेवढीच गांभीि घटनेची मासहती 

सदलेली आह.े  काल पणुाे येथे घडलेली घटना खपूच गांभीि सवरुपाची आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, मी सभागहृाला साांग ू इसच्ित े की, या सांदभातत सशक्षण 

सवभागाच्या माध्यमातनू येणाऱया काळामध्ये शाळाांबाबत एक धोिण आणले िाईल. 

शाळेमध्ये मलुींसाठी सिुसक्षत आसण आिोग्यदायक वाताविण िाहील यादृसष्टकोनातनू 

प्रयत्न केला िाईल. 

----------  



24-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) T - 129 

DST/AKN/MMP प्रथम श्री.सशांद े 12:10 

 

 

श्री.सिंजय केळकर : अध्यक्ष महोदय, पॉई ांट ऑफ इन्फॉमेशनच्या माध्यमातनू 

पढुील मदु्दा माांडू इसच्ितो.   

 अध्यक्ष महोदय, सफाई कामगािाांच्या सांदभातमधील हा सवषय आह.े 

कालच ठाणे महानगिपासलकेच्या अांतगतत िे सफाई कामगाि काम कितात त्याांनी 

माननीय पालकमांत्री याांच्या घिी गेले होते. त्यानांति महापासलकेवि गेले होते. त्या 

सठकाणी त्याांनी अधतनग्न आांदोलन केले. महापासलकेने सकां वा कां त्राटदािाने त्याांना 

मागील तीन मसहन्याचा पगाि सदलेला नाही.  

अध्यक्ष महोदय, ठाणे महापासलकेमध्ये वािांवाि सफाई कामगािाांवि अन्याय 

केला िातो आह.े आिही सनिसनिाळ्या खात्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावि अनेक सफाई 

कामगाि आहते, त्याांना त्याांच्या हक्काचे वेतन समळत नाही. कां त्राटदाि मनमानी करून 

बऱयाच वेळा त्याांना कामावरून काढून टाकतात. असधकािी दखेील या बाबीकडे 

दलुतक्ष कितात. आपल्या माध्यमातनू ठाणे महापासलकेला सनदशे दणे्यासाठी 

आपल्याला सवनांती किीत आह.े 

तालिका सभाध्यक्ष  : शासनाने याबाबतची नोंद घ्यावी. 

---------- 
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श्री.निजय दशेमखु : अध्यक्ष महोदय, पॉई ांट ऑफ इन्फॉमेशनच्या माध्यमातनू 

पढुील मदु्दा माांडू इसच्ितो. 

 अध्यक्ष महोदय, गेल्या आठ ते दहा सदवसाांपासनू सोलापिू सिल्हा व 

सोलापिू शहिामध्ये एकही कोिोना पॉसझसटर्व्ह रुग्ण आढळून आलेला नाही आह.े 

त्यामळेु कोिोना वाढू नाही यासाठी शासनाने खबिदािी म्हणनू ज्या काही अटी व 

सनयम घालनू सदले होते त्यामध्ये सशसथलता आणण्याची आवश्यकता आह.े अशी मी 

आपल्यामाफत त शासनाला सवनांती किीत आह.े 

तालिका सभाध्यक्ष  : शासनाने याबाबतची नोंद घ्यावी. 

 

--------------- 

  



24-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) T - 131 

DST/AKN/MMP प्रथम श्री.सशांद े 12:10 

 

 

श्री.सिंिाजी पा ील-ननलिंगेकर : अध्यक्ष महोदय, पॉई ांट ऑफ इन्फॉमेशनच्या 

माध्यमातनू पढुील मदु्दा माांडू इसच्ितो. 

अध्यक्ष महोदय, लातिू सिल्यातील दोन वततमानपत्र त्यामध्ये मिाठवाडा नेता 

आसण बातमी मागची बातमी या दोन्ही वततमानपत्राच्या मालकाांना िीव ेमािण्याची 

धमकी दणे्यात आलेली आह.े सदि दोन्ही वततमानपत्राांच्या कायातलयाला 

महानगिपासलकेच्या वतीन कुलपू लावण्यात आलेले आह.े दोन्ही पत्रकािाांना शासन 

सांिक्षण दणेाि आह ेकाय ? महानगिपासलकेने दोनही वततमानपत्राच्या कायातलयाला 

लावलेले कुलपू काढण्यात येणाि आह ेकाय ? 

तालिका सभाध्यक्ष : शासनाने याबाबतची नोंद घ्यावी. 

----------- 
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श्री.कृष्णा खोपडे : अध्यक्ष महोदय, पॉई ांट ऑफ इन्फॉमेशनच्या माध्यमातनू 

पढुील मदु्दा माांडू इसच्ितो. 

 अध्यक्ष महोदय, नागपिू शहिातील मौिा वाठोडा येथे िसत्याच्या 

कामाांना शासनाने सन २०१९ मध्ये प्रशासकीय मान्यता सदलेली आह.े 

महानगिपासलकेने सदि कामाच्या सनसवदा काढल्या. सहा मसहने काम सरुू न 

झाल्यामळेु नागरिकाांनी सदि प्रकिण माननीय उच्च न्यायालयात नेले. माननीय उच्च 

न्यायालयाने तातडीने काम सरुू किण्याचे सनदशे सदले. आयकु्ताांच्या आदशेाप्रमाण े

कां त्राटिाने िेर्व्हा काम सरुू केले, त्यासाठी पणूत िसते खोदनू ठेवले आहते. शासनाने 

सदि कामासाठी लागणािा सनधी न सदल्यामळेु त्या भागातील नागरिकाांचा िोष 

लोकप्रसतसनधींवि आह.े आपल्या माध्यमातनू नगि सवकास मांत्री महोदयाांना माझी 

सवनांती आह ेकी, सदि कामासाठी ताबडतोब सनधी उपलब्ध करून द्यावा.  

अध्यक्ष महोदय, नागपिूचे सिल्हासधकािी याांनी दसलत योिनेच्या अांतगतत 

सवकास सनधीचे आदशे सदनाांक २२ माचत २०२२ िोिी काढलेले आहते. सदि आदशे 

काढण्यासाठी अनसुसूचत िातीची लोकसांख्येचा आधाि घेतला आह.े सदि 

आदशेामध्ये मोठ्या प्रमाणावि तफावत सदसनू येत आह.े याबाबतची सचूना 

सिल्हासधकािी याांना दणे्यात आली तसेच दोन वळेा पत्र दखेील दणे्यात आलेले आह े

पण त्याांनी कोणत्याही प्रकािची दखल घेतलेली नाही. याबाबत आपण सनदशे द्यावेत, 

अशी सवनांती आह.े 

तालिका सभाध्यक्ष  : शासनाने याबाबतची नोंद घ्यावी. 

---------- 
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 श्री. तानाजी म ुकुळे (सहांगोली) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनमुतीने 

पढुील औसचत्याचा मदु्दा माांडत आह.े  

अध्यक्ष महोदय, सहांगोली शहिात डे्रनेि लाईनच ेमोठ्या प्रमाणात काम सरुु 

आह.े यासाठी तेर्व्हा १०१ कोटी रुपये माननीय श्री. दवेेंद्र फडणवीस मखु्यमांत्री 

असताना मांििू केले होत.े डीपी प्लॅनमध्ये असलेल्या १२ मीटि व १५ मीटि िसत्याांच े

काम आता अांसतम टप्प्यात आह.े पिांत ुतेथील िसत्याांवि मोठ्या प्रमाणात असतक्रमण 

होत आह.े याबाबतच्या सचूना नगि सवकास सवभागाला दणे्यात यार्व्यात, अशी मी 

यामाध्यमातनू सवनांती कितो. 

 तालिका सभाध्यक्ष : शासनाने याबाबत दखल घ्यािी.  

----- 
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 श्री. िसवांद्र वायकि (िोगशे्विी) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनमुतीने पढुील 

औसचत्याचा मदु्दा माांडत आह.े 

अध्यक्ष महोदय, मुांबईतील आिे कॉलनी परिसिात सन १९९५ पासनू अनेक 

सबगि आसदवासी लोक झोपडपट्टीत वासतर्व्य किीत असनू त्याची नोंद आिेच्या 

कायातलयात नसल्याने त्याांना मलुभतू ससुवधपेासनू वांसचत ठेवले िात आह.े एकीकडे 

शासन साांगत आह ेकी, सन २००० पयांत सांिसक्षत केली आहते. या घिाांना सांिक्षण 

सदलेल आह,े असे साांसगतले िाते. पिांत ुआिे कॉलनीतील त्या घिाांना ससुवधा सदल्या 

नाहीत. त्यामळेु तथेील सवद्यार्थयाांना ऑनलाईन सशक्षण समळण्यासाठी वीि उपलब्ध 

नाही. शासनाने झोपडपट्टयाांना सन २००० पयांत सांिक्षण सदले आह.े असे असेल ति 

तेथील घिाांना वीि दणेे आवश्यक आह.े सन २००० पयांतच्या सवत 

झोपडपट्टीधािकाांना सविेचे कनेक्शन दणे्यात यावे व त्याची नोंद आिे प्रशासनाने 

घ्यावी, अशी मी आपल्यामाफत त सवनांती कितो.  

 तालिका सभाध्यक्ष : शासनाने याबाबत दखल घ्यािी.  

----- 
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 श्री. भासकि िाधव (गहुागि ) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनमुतीने पढुील 

औसचत्याचा मदु्दा माांडत आह.े  

अध्यक्ष महोदय, कोकणात आिपीपीएल नावाने िनुा एनिॉन प्रकल्प सरुु 

आह.े हा प्रकल्प १९९० मेगा वॅट पॉवि सनमातण करु शकतो इतकी त्याची क्षमता 

आह.े पिांत ुमागील तीन वषातपासनू तेथे ५०० मेगा वॅट वीि सवकत घेतली िात होती 

व तो प्रकल्प सरुु होता. आता ५०० मेगा वॅट वीि घेण्याचा किाि सदनाांक ३१ माचत, 

२०२२ िोिी सांपणाि आह.े नवीन किाि किण्यासाठी अनेक प्रयत्न करुनही कें द्र 

सिकाि आसण िाज्य सिकािकडून प्रसतसाद समळालेला नाही. सदनाांक ३१ माचत, 

२०२२ िोिीच्या आत हा किाि पनुसितसवत केला नाही ति तेथे काम किणािे ४ हिाि 

६३० लोक िसत्यावि येतील व तो प्रकल्प बांद पडेल. म्हणनू मी सिकािला आपल्या 

माध्यमातनू सवनांती कितो की, याकडे तात्काळ लक्ष दऊेन हा प्रक्ल्प बांद पडणाि नाही 

व ४ हिाि ६३० लोक िसत्यावि येणाि नाहीत, याची काळिी घ्यावी.  

 धन्यवाद ! 

 तालिका सभाध्यक्ष : शासनाने याबाबत दखल घ्यािी.  

------ 
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 श्री िईस शेख (सभवांडी पवूत) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनमुतीने पढुील 

औसचत्याचा मदु्दा माांडत आह.े  

अध्यक्ष महोदय, मौिे सटटवाला, कल्याण में २०० साल पिुानी एक दिगाह ह.ै 

पीि हािी काशी पीि बाबा की दिगाह ह.ै सभी धमों के लोग वहाां पि िाते ह.ै ये सहांद-ू

मसुसलम एकता का प्रतीक ह.ै सद. २३ फिविी, २०२२ को दोपहि १२.०० बिे वहाां 

पि कुि लोग चादि चढाने के सलए गए थे, तो कुि लोगों ने उस दिगाह को नकुसान 

पहुांचाया औि इसकी सशकायत भी ग्रामसथ मांडल, सटटवाला ने की ह.ै वहाां पि सभी 

धमत के लोग िाते ह.ै वहाां पि दिगाह को सिस तिह से डॅमेि सकया गया ह,ै उसके बािे 

में मैं आपके माध्यम से सिकाि को सनवेदन द ेिहा हूां.  इस पि तिुांत काितवाई की िाए, 

तासक वहाां पि िो सद्भावना ह,ै वह बनी िह.े धन्यवाद. 

     ------- 
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 श्री.िािेश पाटील (बोईसि) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनमुतीने पढुील 

औसचत्याचा मदु्दा माांडत आह.े 

अध्यक्ष महोदय, माझ्या बोईसि मतदािसांघातील एमआयडीसी ही आसशया 

खांडातील सवातत मोठी एमआयडीसी आह.े या इांडसरीला िोडणािा मुांबई-

अहमदाबाद हायवे ते बोईसि हा िसता चौपदिीकिणासाठी मागील आठ वषातपासनू 

िखडलेला आह.े त्याचे काम पणूत झालेले नाही. त्यामळेु तेथे मोठ्या प्रमाणात अपघात 

होऊन लोकाांना त्याांचे प्राण गमवावे लागत आहते. या माध्यामातनू मी शासनाला 

सवनांती कितो की, एमआयडीसीच्या असधकाऱयाांना हा िसता तात्काळ पणूत किण्याची 

सचूना किावी. तसेच तथेे मोठ्या  प्रमाणात नागरिकिण होत आह.े असे असताना तथेे 

डम्पींग ग्राऊां डची ससुवधा नाही. एमआयडीसीने यासाठी प्लॉट आिसक्षत केले नाहीत. 

याबाबत आपण सचूना किावी, अशी मी सवनांती कितो. 

 तालिका सभाध्यक्ष : शासनाने याबाबत दखल घ्यािी.  

------ 
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 श्री. प्रशाांत ठाकूि : अध्यक्ष महोदय, पनवेल महानगिपासलकेची सथापना सन 

२०१६ मध्ये झाली आह.े महानगिपासलकेच्या त्यावेळच्या आयकु्ताांनी िीएसटीच े

अनदुान समळण्याकरिता चकुीची कागदपते्र सादि केल्यामळेु िीएसटीचे अनदुान कमी 

समळत आह.े यात आता कपात किण्यात आली आह.े पनवेल महानगिपासलकेचे 

यामळेु मोठ्या प्रमाणात नकुसान होत आह.े महानगिपासलकेला २८.८९ कोटी 

रुपयाांचे िीएसटीचे अनदुान समळावयास हवे होते. नांति ते ७ कोटी रुपये समळत होते. 

आता प्रसतमहा ४ कोटी रुपयाांपयांत अनदुान समळत आह.े त्यामळेु महानगिपासलकेला 

आसथतक सांकटाचा सामना किावा लागत आह.े शासनाने याबाबत तातडीने लक्ष दऊेन 

महानगिपासलकेला सदलासा द्यावा.  

----- 
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 ॲड.आसशष िैसवाल (िामटेक) : अध्यक्ष महोदय, िाज्यात इमाित व 

बाांधकाम मििुाच्या खात्यात १२ हिाि कोटी रुपये आहते. या योिनेतनू पेटी सकां वा 

िेवण वाटप होत आह.े यात प्रचांड प्रमाणात भ्रष्टाचाि होत आह.े या योिनेच्या खऱया 

लाभार्थयातला लाभ समळाला पासहिे. शासनाने याबाबत धोिणात्मक सनणतय घेतला 

पासहिे. िाज्यातील बाांधकाम मििू सकां वा वेगवेगळ्या के्षत्रातील मििुाांना लाभ 

समळाला पासहिे. याकरिता शासनाने मागतदशतक सचूना तयाि किावयास पासहिेत. 

तसेच याकरिता सवत सन्माननीय सदसयाांसोबत बैठक घेण्यात यावी.  

 तालिका सभाध्यक्ष : शासनाने याबाबत दखल घ्यािी.  

---- 
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 प्रा. डॉ. अशोक उइके : अध्यक्ष महोदय, यवतमाळ सिल्यातील िाळेगाव 

मतदािसांघातील बाभळुगाव तालकु्यातील खिडा प्रकल्पाचा प्रसताव प्रशासकीय 

मान्यतेसाठी नासशक येथे पाठसवण्यात आला आह.े तो मांििू किण्याबाबत आपण 

शासनाला सचूना द्यार्व्यात, अशी मी सवनांती कितो. 

 तालिका सभाध्यक्ष : शासनाने याबाबत दखल घ्यािी. आता लक्षवेधी 

सचूना चचलेा घेण्यात येतील.   

----- 
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पृ.शी. : पािनेि तालकु्यातील सबगि आसदवासी 

योिनेंतगतत वनके्षत्रात मदृ व 

िलसांधािणाच्या कामात झालेल्या 

असनयसमततबेाबत 

मु.शी. : पािनेि तालकु्यातील सबगि आसदवासी 

योिनेंतगतत वनके्षत्रात मदृ व 

िलसांधािणाच्या कामात झालेल्या 

असनयसमतता यासांबांधी सन्माननीय 

सदसय श्री. सनलेश लांके,  सव.स.स. याांनी 

सदलेली लक्षवेधी सचूना 

 

श्री. सनलेश लांके (पािनेि)  : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनमुतीने सनयम 

१०५ अन्वये पढुील तातडीच्या व सावतिसनक महत्त्वाच्या बाबीकडे माननीय 

मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष वधे ूइसच्ितो आसण त्याबाबत त्याांनी सनवेदन किावे, अशी सवनांती 

कितो. 

अध्यक्ष महोदय, अहमदनगि सिल्हयातील पािनेि तालकु्यातील सिल्हासतिीय 

सबगि आसदवासी योिनेअांतगतत वन सवभागामाफत त वनके्षत्रात मदृ व िल सांधािणाच्या 

कामातनू गॅसबयन बांधािे व मातीनाल बांधाऱयाांच्या कामासाठी सिल्हासधकािी 

अहमदनगि याांनी १ कोटी २२ लाख ४२ हिाि रुपये सपेु, वाळवणे, रुईित्रपती, पळव े

बदुु्रक या गावाांतील कामासाठी मांििू करुन सिल्हा उपवन सांिक्षक याांचेकडे वगत किणे, 

या कामात मोठया प्रमाणात भ्रष्टाचाि झाला असनू या कामाची चौकशी किण्याची 

मागणी सांबांसधत लोकप्रसतसनधींनी व तेथील नागरिकाांनी नकुतीच केलेली असण,े 

यासवत कामाची चौकशी करुन सांबांसधताांसवरुध्द कािवाई किण्याबाबत शासनाने 

किावयाची कायतवाही व उपाययोिना.” 

 श्री. दत्तात्रय भिणे (मदृ व िलसांधािण िाज्यमांत्री) : अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी 

सचूने सांबांधीच्या सनवेदनाच्या प्रती सन्माननीय सदसयाांना आधीच सवतरित केल्या 

असल्यामळेु मी ते सनवेदन आपल्या अनमुतीने सभागहृाच्या पटलावि ठेवतो. 
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 तागलका सभाध्यक्ष : सनवेदन सभागहृाच्या पटलावि ठेवण्यात आले आह.े  

(पे्रस : येथे सोबतचे सनवेदन िापावे.) 
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श्री. सनलेश लांके : अध्यक्ष महोदय, अहमदनगि सिल्हयातील पािनेि 

तालकु्यातील सिल्हासतिीय सबगि आसदवासी योिनेअांतगतत वन सवभागामाफत त 

वनके्षत्रात मदृ व िल सांधािणाच्या कामातनू गॅसबयन बांधािे व मातीनाल बांधाऱयाांच्या 

कामासाठी सिल्हासधकािी, अहमदनगि याांनी मांििू केलेल्या १ कोटी २२ लाख ४२ 

हिाि ११७ रुपयाांच्या सनधीत मोठ्या प्रमाणात गैिर्व्यवहाि झाल्याची बाब माझ्या 

सनदशतनास आल्यानांति सांबांसधत सहायक वन सांिक्षक श्री. िमेश दवेसखळे व 

वनक्षेत्रपाल श्री. प्रताप िगताप याांच्या सवरुद्ध कािवाई र्व्हावी म्हणनू मी मखु्यमांत्री 

महोदयाांकडे सदनाांक ११ ऑक्टोबि, २०२१ िोिी तक्राि केली आह.े सदनाांक २८ 

सडसेंबि, २०२१ िोिी माननीय िाज्यमांत्री श्री. दत्तात्रय भिणे याांच्याकडे तक्राि केली 

आह.े असे असताना तक्राि करुन ६ मसहन्याांचा कालावधी उलटून गेला असतानाही 

शासनाने भ्रष्ट असधकाऱयाांना पासठशी घातले आह.े शासनाने त्याांच्यावि अिनूही 

कोणतीही कािवाई केली नसल्याची बाब असतशय ददुवैी आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, मी माननीय वन मांत्रयाांकडे मागणी कितो की, पदाचा गैिवापि 

करुन मोठा भ्रष्टाचाि करुन मोकाट असलेले असधकािी श्री. िमेश दवेसखळे व                    

श्री. प्रताप िगताप याांच्यावि तात्काळ सनलांबनाची कािवाई किावी व त्याची वरिष्ठ 

पातळीवि चौकशी किावी. तसेच मागील १६ वषातपासनू अहमदनगि सिल्यात 

कायतित असलेले श्री. दवेसखळे ह े मे मसहन्यामध्ये सनवतृ्त होत असल्याने त्याांच्या 

सनवतृ्तीनांतिचे व आधीच ेसवत मानधन तात्काळ थाांबवावे. तसेच त्याांनी नाको चाचणी 

किावी. सदि प्रकिणाची चौकशी करुन योिनेत भ्रष्टाचाि किणाऱया सवाांची नाव े

समोि आणासवत व दोषींवि कडक कािवाई किावी, ही सवनांती कितो. 

 श्री. दत्तात्रय भिणे : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसयाांनी साांसगतल्याप्रमाण े

लक्षवेधी सचूनेमध्ये नमदू केलेल्या चाि गावाांमध्ये ३७ गॅसबयन बांधािे व मातीनाल 

बांधाऱयाची कामे हाती घेण्यात आली होती. याकरिता डीपीडीसीच्या माध्यमातनू 

सनधी सदला होता. ६७ लाख ६२ हिाि ९०७ रुपयाांची िक्कम तेर्व्हा मांििू केली होती. 

या कामासाठी ६१ लाख २८ हिाि १९३ इतका सनधी सवतरित किण्यात आला होता. 

सन्माननीय सदसयाांनी सदनाांक २८ सडसेंबि, २०२१ िोिी व सदनाांक १३ माचत, २०२२ 
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िोिी माझ्याकडे तक्राि केली होती. पसहली तक्राि सहायक वन सांिक्षक श्री. दवेसखळे 

याांच्याबाबत होती. मी सन्माननीय सदसयाांना साांग ूइसच्ितो की, मखु्य वनसांिक्षक, 

नासशक याांच्या अध्यक्षतखेाली त्याांची चौकशी किण्यात येत आह.े मखु्य वन सांिक्षक 

याांचा चौकशी अहवाल प्राप्त झाल्यानांति प्राप्त अहवालानसुाि दोषींवि कडक कािवाई 

केली िाईल.  

 श्री. सनलेश लांके : अध्यक्ष महोदय, या प्रकिणाची चौकशी सरुु आह,े असे 

मांत्री महोदयाांनी साांसगतले आह.े पिांत ु मी मागणी कितो की, सदि असधकाऱयाांच े

तात्काळ सनलांबन किाव.े  

 श्री. दत्तात्रय भिणे : अध्यक्ष महोदय, त्याांची चौकशी पणूत होईपयांत 

त्याांच्याकडील असलेला चाित काढून घेतला आह.े त्याांची सनष्ट्पक्षपणे चौकशी केली 

िाईल.  

 

यानांति श्री. चौधिी.... 
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 श्री.प्रकाश सोळांके : अध्यक्ष महोदय, सदनाांक २८ सडसेंबि, २०२१ िोिी 

सन्माननीय सदसयाांनी िाज्यमांत्री महोदयाांकडे तक्राि केलेली आह.े  मांत्री महोदय 

उत्तिामध्ये साांगत आहते की, चौकशी झाल्यानांति आम्ही कािवाई करु.  चौकशी 

केली िाईल ह ेठीक आह ेपिांत ुया असधकाऱयाांना सनलांसबत करुन चौकशी किणाि 

का, हा आमचा प्रयत्न आह.े 

 श्री.दत्तात्रय भिणे : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसयाांनी सदनाांक १३ माचत, 

२०२२ िोिी माझ्याकडे तक्राि अित केलेला आह.े  त्याांची पवूीची तक्राि सदनाांक २८ 

सडसेंबि, २०२१ िोिीची होती.  त्यासांदभातत सी.सी.एफ., नासशक याांच्याकडून 

चौकशी केली िात आह.े  मी पनु्हा साांग ूइसच्ितो की, चौकशी अांती या प्रकिणी 

कडक कािवाई केली िाईल. 

 श्री.सनलेश लांके : अध्यक्ष महोदय, सवभागीय चौकशी ति सरुु ठेवावीच पिांत ु

सांबांसधत असधकाऱयास तात्काळ सनलांसबत किावे, अशी आमची मागणी आह.े  कािण 

असधकािी असे मोकाट सोडले ति त्यामळेु भ्रष्टाचािाला खतपाणी समळेल. 

 श्री.दत्तात्रय भिणे : अध्यक्ष महोदय, सदि प्रकिणी ८ सदवसाांत चौकशी करुन 

दोषी आढळल्यास सांबांसधतावि कठोि कािवाई किण्यात येईल. 

--------- 
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पृ.शी.: श्रीिामपिू तालकु्यातील आकािी पसडत िसमनींबाबत. 

मु.शी.: श्रीिामपिू तालकु्यातील आकािी पसडत िसमनींबाबत 

श्री.राधाकृष्ण निख-ेपा ील, नि.स.स. यािंनी नदलेली लििेधी 

सचूना. 

  

श्री.राधाकृष्ट्ण सवख-ेपाटील (सशडी) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनमुतीने 

सनयम १०५ अन्वये पढुील तातडीच्या व सावतिसनक महत्त्वाच्या बाबीकडे 

सन्माननीय महसलू मांत्रयाांचे लक्ष वधे ूइसच्ितो आसण त्याबाबत त्याांनी सनवेदन किावे, 

अशी सवनांती कितो. 

“श्रीिामपिू तालकु्यातील आकािी पसडत िसमन मुांबई सिकाि असधसचुना 

गॅझेट क्रमाांक ७८८४ सदनाांक १ ऑगसट, १९१८ अन्वये िसमनींची सधुािणा किणे, 

लोकाांच्या सावतिसनक सहतासाठी सवकसीत करुन, पनु्हा फेिसवतिण किण्यासाठी  

भसूांपादन असधसनयम १८९४ च्या कलम ६ अन्वये असधससुचत किण्यात येणे, सदनाांक 

२३ िलैु १९२० च्या किािनाम्यानसुाि सदि बेलापिू ससांडीकेट कां पनी सलक्वीडेशन 

मध्ये गेल्यामळेु सदि कां पनीकडील िसमनी या सद.बेलापिू कां पनी हिेगाांव या नवीन 

कां पनीकडे तत्कालीन सिल्हासधकािी अहमदनगि याांच्यामाफत त वगत होणे, सदि 

िसमनींचे असधकाि असभलेख हक्क नोंदणी िसिसरािला मालकाचे नाव कमी होवनू 

सदि िसमनीस आकािी पडीत िसमन म्हणनू नाव दाखल होणे, महािाष्ट्र शेतिसमन 

१९६१ च्या तितदुीनसुाि िाज्यातील ११ खासगी साखि कािखान्याांच्या ताब्यातील 

असतरिक्त घोषीत झालेल्या  िसमनी या दखेील ताब्यात घेण्यात येवनू सिकाि िमा 

किण्यात आल्यापैकी बेलापिू शगुि अलाईड कां पनीकडील असधक िसमन म्हणनू 

सदि िसमनीचा ताबा महािाष्ट्र सिकािने १९६५ साली कां पनीचे नावे कमी करुन, 

सिकाि नाव दाखल करुन, िसमन सिकािने ताब्यात घेणे, सदिच्या िसमनी सदनाांक २ 

ऑगसट, १९६५ िोिी महािाष्ट्र सटेट फामी ांग कॉपोिेशनकडे फक्त उस उत्पादन करुन, 

बेलापिू शगुि इांडसरीला कच्चा माल पिुसवण्यासाठी ३ वषाांसाठी दणेे, ३ वषाांचा 

कालावधी सांपल्यानांति कोणत्याही प्रकािची वाढीव मदुत महामांडळास  
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श्री.राधाकृष्ट्ण सवख-ेपाटील..... 

न दणे्यात येणे, विील िसमनी या महािाष्ट्र सिकािकडून र्व्यवसथापन किण्यासाठी 

सिकािने महािाष्ट्र सटेट फामी ांग या नावाने महामांडळ सदनाांक १३ ऑगसट, १९७० 

िोिी कलम २८-1AA असधकािाचा वापि करुन, िाज्य सिकािने ससलींग आदशे व 

१९७० अन्वये औद्योसगक असथापनाांकडून घतेलेल्या िसमनी महामांडळाकडे सपुदूत 

किताना सनयमावली ठिसवणे, सदि िसमनी कोणत्याही प्रकािे हसताांतिण किण्यास, 

ताब्यात दणे्यास व कोणत्याही त्रयसत इसमास शासनाच्या पिवानगी सशवाय दणे्यास 

मज्िाव किण्यात येण,े सदिच्या िसमनी शेतीमहामांडळाकडे वगत असनू, महािाष्ट्र सटेट 

फामी ांग हिेगाव अशी नोंद कब्िेदाि सदिी असनू, पीकपाहाणी सदिी दखेील 

महामांडळाचे नाव दाखल असणे, महािाष्ट्र शासनाने िसमन धािणा कायद्यामध्य े

दरुुसती करुन शेती महामांडळाकडे असलेल्या िसमनी पित किण्याचा सनणतय पवुी 

घेण्यात येण,े त्या अनषुांगाने श्रीिामपिू तालकु्यातील बऱ याच िसमनी मळु मालकाांना 

पित किण्यात येणे, पिांत ू आकािी पडीत िसमनी ६० ते ७० वषे होवनूही मळु 

मालकाांना पित किण्यात आलेल्या नसणे, त्यामळेु ९ गावातील शेतकिी मळु मालक 

भसूमहीन सकां वा अल्पभधूािक होणे,शेती महामांडळाकडे आकािी पडीत िसमन ७ 

हिाि एकिपेक्षा िासत असनू, पवुी महामांडळाकडे दणे्याचा उद्दशे आता साध्य होत 

नसल्याने िसमनी महामांडळाने ताब्यात ठेवण्याचा आसधकाि गमावला असणे, अस े

असताना अचानकपण े सदिच्या िसमनी टेंडि काढून वाटप किण्याचा घाट 

महामांडळाने चालसवणे, सदि िसमनी या इति र्व्यसक्तां ना, सांसथाांना, कां पन्याांना 

कसण्यासाठी दणे्याच्या उद्दशेाने ही प्रक्रीया चाल ूकिणे, सामदुायीक शेतीच्या गोंडस 

नावाखाली धनदाांडग्या र्व्यसक्तां ना वाटप किण्याची प्रक्रीया सरुु असणे, या सांदभातत 

न्यायालयीन प्रक्रीयाही सरुु असनू, शासनाच्या वतीने सदनाांक १ सडसेंबि, २०२१ िोिी 

शपथपत्र दाखल किण्यात येणे, सदि शपथपत्र ह ेयाच सवषयामध्ये यापवुी दाखल 

झालेल्या यासचका क्र.२९१७/२०१५ मध्ये अप्पि ससचव श्री.प्रकाश बोिवे याांनी 

दाखल केलेल्या शपथपत्राच्या पणुतपणे सविोधात असणे, शासनाची ही भसूमका दटुप्पी 

असनू, शेतकऱ याांना न्यायापासनू वांसचत ठेवणािी असणे, िाज्यात अशा सवरुपात 

शासनाने धािण केलेल्या,  



24-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) V - 148 

DBC/AKN/MMP प्रथम श्री.कुलकणी 12:30 

 

 

श्री.राधाकृष्ट्ण सवख-ेपाटील..... 

िसमनी या शेतकऱ याांना पित दणे्यात आलेल्या असताना श्रीिामपिू तालकु्यातील 

अकािी पडीत िसमनींबाबत शासनाची भसूमका सविोधी असणे, याबाबत शासनाने 

किावयाची कायतवाही व उपाययोिना.”  

श्री.बाळासाहबे थोिात (महसलू मांत्री) : अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी सचूने 

सांबांधीच्या सनवेदनाच्या प्रती सन्माननीय सदसयाांना आधीच सवतरित केल्या 

असल्यामळेु मी त ेसनवेदन आपल्या अनमुतीने सभागहृाच्या पटलावि ठेवतो. 

 तागलका सभाध्यक्ष : सनवेदन सभागहृाच्या पटलावि ठेवण्यात आले आह.े  

  

 

(पे्रस : येथे सोबतचे सनवेदन िापावे.) 
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 श्री.िाधाकृष्ट्ण सवख-ेपाटील : अध्यक्ष महोदय, श्रीिामपिू तालकु्यातील 

आकािी पसडत िसमनींचा हा प्रश्न आह.े  गेल्या अनेक वषाांपासनू यासाठी शेतकऱयाांचा 

सांघषत सरुु आह.े  मळू िमीन मालकाांना िमीनी पित किण्याचा हा प्रश्न आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, खांडकिी शेतकिी चळिळीच्या रुपाने मोठे आिंदोलन 

करण्यात आले.  कै.माधिराि गायकिाड यािंच्यासह अनेक जणािंचा तयामध्ये सहिाग 

होता.  माजी सन्माननीय सदतय श्री.जयिंतराि ससाणे यािंनीही यामध्य ेनिशेष पढुाकार 

घेतला होता.  तसेच माननीय श्री.निजयनसिंह मोनहते पा ील, श्री.हषििधिन पा ील, 

ति.खा.बाळासाहबे निख-ेपा ील आनण मी तित: दखेील यासाठी प्रयतन केले.  

यासाठी आम्ही सिोच्च न्यायालयापयंत लढा नदला.   शेि ी खिंडकऱयािंच्या जनमनी 

नसनलिंग मयािदपेयंत परत करण्याचा ननणिय झाला ि तयाप्रमाणे िा प करण्यात आले.  

आकािी पसडत िसमनींचा दखेील असाच मदु्दा आह.े  त्यावेळच्या खासगी 

कािखान्याांना या िसमनी घेतल्या होत्या.  आता ते कािखाने बांद पडले आहते, काही 

कािखाने सवकले गलेे आहते.  पिांत ुअद्यापही आकािी पसडत िसमनी शेतकऱयाांना 

पित समळत नाहीत.   

 अध्यक्ष महोदय, मांत्री महोदयाांनी सनवेदनात नमदू केले आह ेकी, एखादी िमीन 

भसुांपासदत झाल्यानांति मळू िमीन मालकाांना पित किता येत नाही असे सनदशे 

मा.सवोच्च न्यायालयाने केिळ िाज्य सवरुध्द भासकिन सपल्लई प्रकिणात सदलेले 

आहते.  तसेच सदि िसमनी सांपासदत असल्याने या िमीन मालकाांना पित किता येणाि 

नाहीत, असेही म्हटले आह.े  पिांत ु पन्नास, साठ, सत्ति वषाांपवूी या शेतकऱयाांनी 

िसमनी सदल्या त्यावेळी त्याांना कायद्याचे ज्ञान नर्व्हते.  हा समुािे साडे सात हिाि 

शेतकऱयाांचा प्रश्न आह.े  त्यामळेु आकािी पसडत िसमनी शेतकऱयाांना पित 

किण्यासांदभातत शासन ताबडतोब कािवाई किील का ? 

 अध्यक्ष महोदय, भाडेपट्टयावि िसमनी दणे्याची प्रसक्रया सरुु केली आह.े 

त्यासाठीच्या कािणाांमध्ये सिकाि म्हणते की, महामांडळाला उत्पन्न समळाले पासहिे 

सकां वा इति.   
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श्री.राधाकृष्ट्ण सवख-ेपाटील..... 

माझा प्रश्न आह ेकी, आतापयांत सकती लोकाांना भाडेपट्टयाने िसमनी दणे्यात आल्या 

व त्यासाठीची सनसवदा प्रसक्रया कशी िाबसवली ?  ही मासहती मांत्री महोदयाांकडे आता 

नसल्यास पटलावि ठेवावी, ही सवनांती आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, मला एक सवसांगती मांत्री महोदयाांच्या लक्षात आणनू द्यायची 

आह.े  सन २००१ साली मा.िाििािे सनांबाळकि ससमतीचा अहवाल ससवकािण्यात 

आला.  त्यानांति सन २००५ साली एका उप ससचवाांनी उच्च न्यायालयात सलहून 

सदले की, या िसमनी आम्ही शेतकऱयाांना पित किीत आहोत. पिांत ुनांति पनु्हा दसुिे 

प्रसतज्ञापत्र दणे्यात आले की, या िसमनी पित किता येत नाहीत.  म्हणिे दोन्ही 

प्रसतज्ञापत्राांमध्ये सवसांगती आह.े  मला वाटत े की, याच्या ताांसत्रक कािणाांमध्ये 

िाण्यापेक्षा आकािी पसडत शेतकऱयाांना तात्काळ िसमनी पित किण्याचा सनणतय 

सिकाि घेणाि का ? 

 श्री.बाळासाहबे थोिात : अध्यक्ष महोदय, श्रीिामपिू तालकु्यातील आकािी 

पसडत िमीन मळू शेतकऱयाांना पनु्हा समळाली पासहिे, या मताचा मी दखेील आह.े  

मला सधु्दा वाटते की, त्या शेतकऱयाांवि अन्याय होत आह.े  मा.िामिािे सनांबाळकि 

याांच्या अध्यक्षतेखाली यासांदभातत नेमलेल्या ससमतीमध्ये सन्माननीय सदसय 

श्री.िाधाकृष्ट्ण सवख-ेपाटील ह ेसदसय होते.  त्यावेळी खांडकिी शेतकऱयाांना िसमनी 

पित किण्याचा सनणतय झाला पिांत ुआकािी पसडत िसमनींचा सनणतय िासहला होता.  

भासकिन सपल्लई प्रकिणाच्या सनकालावरुन सन २००४ मध्ये शासन सनणतय 

काढण्यात आला.  िी िमीन सांपासदत केली िाते ती पित किण्यात यामळेु सनबांध 

आले.  त्यापवूी असे किणे शक्य होते.  पिांत ु ददुवैाने काही कोटतबािी होऊन 

न्यायालयाने सनदशे सदले की, याबाबत आठ मसहन्याांमध्ये सनणतय घ्यावा.  त्यानसुाि 

सदनाांक ०३.१२.२०१६ िोिी शासनाने सनणतय घेतला की, "महािाष्ट्र िाज्य शेती 

महामांडळाच्या हिेगाव मळयातील प्रसततु प्रकिणातील िसमनी या आकािी पड नसनू 

त्या सन १९१८ मध्ये तत्कासलन सिसटश शासनाद्वािे भमुी सांपादन असधसनयम, १८९४ 

नसुाि भसुांपासदत किण्यात आल्या असनू त्यानांति सदि िसमनी सद.बेलापिू सल. कां पनी  
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श्री.बाळासाहबे थोिात..... 

याांच्याकडे किािाने दणे्यात आल्या.  महािाष्ट्र शेत िमीन असधसनयम, १९६१ 

अससतत्त्वात आल्यानांति सदि िसमनी बेलापिू कां पनीकडे असतरिक्त ठिल्या असल्याने 

सदि िसमनी कोणत्याही परिससथतीत मळू मालकाांना पित किता येणाि नाहीत.  सदि 

िसमनी सांपासदत असल्यामळेु या िसमनी महािाष्ट्र शेत िमीन असधसनयम, १९६१ 

कलम २८-१ अअ च्या तितदुी लाग ूहोत नसल्यामळेु िसमनी मालकाांना पित किता 

येणाि नाही, असा सनणतय घेतलेला आह.े"   

 अध्यक्ष महोदय, तिीही आम्हाला असे वाटते की, या शेतकऱयाांवि खिोखि 

अन्याय होत आह.े  यातनू मागत कसा काढता येईल याचा आम्ही सवचाि किीत 

आहोत.  या सवत बाबींच्या सांदभातत पनु्हा एकदा िाज्याच्या महासधवक्ता याांचेकडून 

असभप्राय घेऊन मळू शेतकऱयाांना सवषयाांकीत िमीन वाटप किणे कामी मागत 

काढण्यासाठी सनसित सवरुपात प्रयत्न केला िाईल. 

 श्री.िाधाकृष्ट्ण सवख-ेपाटील : अध्यक्ष महोदय, मांत्री महोदयाांनी उत्तिामध्ये 

साांसगतले की, महासधवक्ता याांचेकडून असभप्राय घेऊन मळू शेतकऱयाांना सवषयाांकीत 

िमीन वाटप किणे कामी मागत काढण्यासाठी सनसित सवरुपात प्रयत्न केला िाईल.  

पिांत ुमागत सनघण्याआधीच या िसमनींचे १००-१०० एकिाांचे प्लॉटस ्करुन धनदाांडग्या 

लोकाांना दणे्याचा सनणतय घेतला आह.े  सिकािच्या या सनणतयास माननीय उच्च 

न्यायालयाने सथसगती सदली आह.े  एकदा भसूांपासदत केलेल्या िसमनी पित समळणाि 

नाहीत असे आपण साांगता ति दसुऱया बािलूा त्या िसमनी भाडेतत्त्वावि दणे्याचा 

प्रयत्न सरुु आह.े  सिकािच्या भसूमकेतील ही सवसांगती आह.े  अथातत, न्यायालयाने 

आता याला सथसगती सदलेली आह.े   मांत्री महोदयाांनी साांसगतले की, शेतकऱयाांना 

िसमनी समळार्व्यात ही माझी मनापासनू इच्िा आह.े  माझा प्रश्न आह ेकी, आपण 

याबाबत सकती सदवसाांमध्ये कायतवाही किाल ?  कािण महासधवक्ता याांचे मत घेण्यास 

फाि वेळ लागत नाही.  सकां वा सवोच्च न्यायालयाच्या एखाद्या सससनअि कौसन्सलच े

मत घ्यावे.  आता आकािी पड शेतकऱयाांचा अांत पाहू नका.  याबाबत सकमान एक 

मसहन्यात सनणतय किावा, अशी आमची सवनांती आह.े 
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 श्री.बाळासाहबे थोिात : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसय व मी असा 

आम्हा दोघाांचाही या सवषयाचा अभ्यास आह.े  यामध्ये काय होऊ शकते व काय 

होऊ शकत नाही याबाबत आमचे एकमत आह.े  यामध्ये काय होऊ शकते व काय 

केले पासहिे याचा आम्ही सातत्याने सवचाि कित असतो.  त्यामळेु आम्ही यातनू मागत 

काढण्याचा पिोपिीने प्रयत्न करु. 

(अध्यक्षस्थानी माननीय तागलका सभाध्यक्ष श्री.कुणाल पाटील) 

यानांति श्री.धमुाळे..... 
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श्री. बाळासाहबे थोिात... 

अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसयाांनी आणखी एक प्रश्न सवचािला की, 

आपण पनु्हा त्या िसमनी शेतकऱयाांना भाडेपट््टयाने दते आहात.  शेती महामांडळाच्या 

असलेल्या हिािो एकि िमीन उत्पासदत किणे आसण त्यामधनू उत्पन्न समळसवणे ही 

गिि होती.  त्या दृष्टीने सवचाि केला ति मी सन २०१४ पवूी महसलू मांत्री असताना 

सनणतय घेतले.  शेतकऱयाांना त्या िसमनी कसण्याकरिता भाडेपट््टयाने तात्पिुत्या 

काळासाठी सदल्या.  त्यातनू उत्पन्न आले आसण आता शेती महामांडळाने शासनाचे 

िवळपास सवत कित फेडले आह.े  आता ते महामांडळ नफ्यामध्ये आले आह.े  एवढेच 

नाही ति आम्ही कामगािाांना पढुील वेतन आयोग दणे्यास सरुूवात केली आह.े  शेवटी 

ती िमीन त्याांना तात्पिुत्या सवरुपात दते आहोत.  ती कायम सवरुपी दते नाही.  पिांत ु

ती िमीन उत्पासदत किण्यात आपण यशसवी झालो आहोत.  दसुिे म्हणिे शेती 

महामांडळाची समुािे ९० टक्के इति िमीन आपण शेतकऱयाांना सन २०१२ ते २०१४ 

या कालावधीत वाटप केली आह.े  आकािी पड हा सवषय या िसमनीपिुता सशललक 

िासहलेला आह.े  त्यामळेु याबाबत तातडीने काही तिी र्व्हावे याकरिता प्रयत्न केला 

िाईल. 
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पृ. शी. : शेतकऱयाांच्या सातबािाविील दवेसथान इनाम िसमनीची नोंद 

कमी किणेबाबत 

मु. शी. : शेतकऱयाांच्या सातबािाविील दवेसथान इनाम िसमनीची नोंद 

कमी किणेबाबत या सवषयासांबांधी श्रीमती सिोि आसहिे, 

सव.स.स. याांची लक्षवधेी सचूना 

 

श्रीमती सिोि आसहिे (दवेळाली) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनमुतीने 

महािाष्ट्र सवधानसभा सनयम १०५ अन्वये पढुील तातडीच्या व सावतिसनक महत्वाच्या 

बाबीकडे महसलू मांत्रयाचे लक्ष वधे ूइसच्ित ेआसण त्याबाबत त्याांनी सनवेदन किावे, 

अशी सवनांती किते. 

        "दवेसथान इनाम िसमनीबाबतचा प्रश्न अनेक वषातपासनू प्रलांसबत असनू या 

इनाममध्ये िसमनी िेर्व्हने्यगेु्रट सकां वा गँ्रट ऑफ िेर्व्हने्य ूव सॉईल गँ्रट या दोन प्रकािात 

मोडतात त्यानसुाि ज्या िसमनीचा शेतसािा दवेसथानास पवूातपाि दणेेत येतात, त्यास 

िेर्व्हने्य ुग्रान्ट सकां वा ग्रान्ट ऑफ िेर्व्हने्य ुतसेच ज्या िसमनी दवेसथानास दखेभालीसाठी 

मालकी हक्काने पवुातपाि सदलेली आह ेत्यास सॉईल ग्रान्ट असे सांबोधले िाणे, ज्या 

गावाचा सांपणूत महसलू दवेसथानास दणेते येतो म्हणिे सांपणूत गावाचा महसलू हा 

दवेसथानाचा इनाम म्हणिे िेर्व्हने्य ु ग्रान्ट असेल ति अशा गावास दमुालागाव 

(Alienated Village) म्हणतात आसण अशा दमुाला गावाच्या नोंदी ॲसलनेशन 

िसिसटिमध्ये घेणेत आलेल्या आहते व त्यामध्ये दवेसथानास सकती महसलू दणेेत 

येतो त्याची नोंद दखेील घेणेत आलेली असल्यामळेु या दमुाला गावातील िसमनी 

दवेसथानाच्या मालकीच्या नसनू त्या त्रयसथ र्व्यक्तीच्या / शेतकऱयाांच्या मालकीच्या 

आहते ह े सपष्ट होते, पिांत ु असे असताना सन १९७२ मध्ये महािाष्ट्र शासनाने 

परिपत्रक सनगतसमत करून त्यामध्ये इनामदाि ह े ससुपिीअि होल्डि Superior 

Holder असतील त्याांच्या नोंदी ७/१२ वि कब्िेदाि सदिी िेषेवि घेण्याचे सनदशे 

सदले, पिांत ु दमुाला गावातील िसमनीमध्ये दवेसथानाचा मालकी हक्क नसताना 

दवेसथान दखेील दमुाला गावातील िसमनीचे Superior Holder नसतानाही त्याांना  



24-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) W - 155 

PPD/AKN/MMP प्रथम श्री.चौधिी 12:40 

 

 

Superior Holder समिनू नासशक सिल्हयातील सवसहतगाव, मनोली, 

बेलतगर्व्हाण, सतिडशेत वगैिे हया गावातील िसमनीचे ७/१२ वि कब्िेदाि सदिहू 

िेषेवि घेण्याबाबत श्री. र्व्यांकटेश बालािी दवेसथानचे नाव सवतांत्र फेिफाि घेऊन नमदू  

श्रीमती सिोि असहिे... 

किणेत आले, तथासप सदि फेिफािच्या कोणत्याही नोटीसा िसमनी मालक/शेतकिी 

याांना दणेेत आलेल्या नर्व्हत्या, त्यामळेु त्या िसमन मालकाचे िसमनीचे खिेदी-सवक्री 

हसताांतिण यावि कोणतहेी बांधन नसणे, त्या िसमनीचे मालकाांना बँकेत कित समळत 

असणे, िसमनी सबगिशेती पिवानगी पण दणेेत येत असत. पिांत ुमधले काही काळात 

तात्कासलन मा.सिल्हासधकािी नासशक याांनी सवसहतगाव, मनोली, बेलतगर्व्हाण, 

सतिडशेत गावातील िसमनी दवेसथानच्या सांमतीसशवाय सवकता वा सवकससत किता 

येणाि नाही,अशी चकुीची धािणा केल्यामळेु तेर्व्हापासनू या गावातील िसमनीच े

खिेदी सवक्री र्व्यवहाि किणेस,िसमनीची सबगिशतेी पिवानगी दणेेस दवेसथानाचे ना 

हिकत प्रमाणपत्राची मागणी महसलू सवभागाकडून केली िाऊ लागली व असे ना 

हिकत प्रमाणपत्र दणेेस दवेसथानाकडून त्याबद्दल पावती दतेाना “श्री” चिणी अपतण 

अशी पावती दणेेत येते. १) सवसहतगाव, २) बेलतगर्व्हाण, ३) मनोली, ४) सतिडशेत 

ही गावे दमुाला गावे असताांना व या गावातील िसमनीचा महसलू फक्त दवेसथानास 

समळणेचा हक्क असताना व या गावातील िसमनी त्रयसथ र्व्यक्तींच्या/शेतकऱयाांच्या 

मालकीच्या असताना शासनाने असधकाऱयाांच े चकुीचे या गावातील िसमनीच े

७/१२ वि कब्िेदाि सदिी दवेसथानाचे नाव नमदु किण्यात येणे, शेतकऱयाांची 

अडवणकू करुन िसमनीवि कित काढण्यास, िसमनीचे खिेदी सवक्री र्व्यवहाि 

नाहिकत दाखला दणेेस शेतकऱयाांकडून अनासधकािाने पैसे घेतले िाणे, त्यामधनू 

दवेसथानाने आतापयांत अशा बेकायदशेीिपणे शेतकऱयाांकडून लाखो रुपये घेतले 

िातात त्यामधनू ७/१२ चे सांगणक प्रणालीमध्ये शेतकऱयाबिोबि सह मालक म्हणनू 

दवेसथानचे पण नाव नमदू किण्यात येणे, हा सवत महसलू असभलेखामधील गैिप्रकाि 

हा महसलू असधकाऱयाचे चकुीमळेु झालेला असणे, पिांत ु सदि असभलेखामध्ये 

झालेल्या चकुा दरुुसत करुन दवेसथानचे अनासधकािाने ७/१२ वि लागलेले नाव 
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कमी किणेकामी िसमन मालकाांनी वािांवाि अित सवनवण्या करुनही त्याांचे सवनांतीकडे 

दलुतक्ष केले िाणे, नकुतचे मुांबई उच्च न्यायालयाने िॉबटत डायस सवरुध्द महािाष्ट्र 

सिकाि या रिट सपटीशनमध्ये सनणतय सदलेला असनू त्या सनणतयामध्ये दवेसथानाच े

सॉइल ग्रान्ट व िेर्व्हने्य ुग्रान्ट चा उहापोह किण,े त्यामळेु शासनाने त्विीत दमुाला 

गावातील िसमनीचे ७/१२ विील दवेसथानाचे नाव कमी किणेच्या सचूना दऊेन           

१) सवसहतगाव, २) बेलतगर्व्हाण, ३) मनोली, ४) सतिडशेत या गावातील  

श्रीमती सिोि असहिे... 

शेतकऱयाांना न्याय समळवनू दणेेबाबत शासनाने किावयाची कायतवाही आसण 

शासनाची प्रसतसक्रया." 

 

श्री. बाळासाहबे थोिात (महसलू मांत्री) : अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी 

सचूनेसांबांधीच्या सनवेदनाच्या प्रती सन्माननीय सदसयाांना आधीच सवतरित केल्या 

असल्यामळेु मी ते सनवेदन आपल्या अनमुतीने सभागहृाच्या पटलावि ठेवतो. 

तागलका सभाध्यक्ष (श्री. कुणाल पाटील) : सनवेदन सभागहृाच्या 

पटलावि ठेवण्यात आले आह.े 

 

(पे्रस : येथे सोबतचे सनवेदन िापावे.) 

------------ 
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 श्रीमती सिोि असहिे : अध्यक्ष महोदय, माझ्या दवेळाली मतदाि सांघातील 

सवसहतगाव, बेलतगर्व्हाण, मनोली, सतिडशेत या चािही गावाांच्या ७/१२ उताऱयावि 

िवळपास १९३० ते १९७२ पयांत या कालािधीत कोणतयाही दिेतिानाच्या नािाचा 

उल्लेख नव्हता.  तसेच कुठल्याही जनमनीचा मालकीहक्क, तिानमति दिेतिानकडे 

बहाल केल्याची कुठलीही नोंद नाही.  असे असताना माझ्या मतदार सिंघातील 

सवसहतगाव, बेलतगर्व्हाण, मनोली, सतिडशेत या चािही गावाांतील शेतकऱयािंच्या 

कब्जातील जनमनीच्या ७/१२ सदरी रेघेच्या िर दिेतिानचे नाि असल्याकारणाने ि 

िोगि ादार िगि २ ि इनाम िगि ३ असे शेरे असल्याने शेतकऱयािंना कोणतीही 

राष्रीयीकृत बँक, पतसिंतिा पीक कजि नकिं िा अन्य कोणतेही कजि दते नाही.  तयामळेु 

या िागातील जिळपास १४ ते १५ हजार शेतकऱयािंिर िषािनिूष ेहा अन्याय होत 

आलेला आह.े तयामळेु शेतकऱयािंमध्ये प्रचिंड असिंतोषाची ि नाराजीची िािना 

पसरली आह.े  तिी सदि दवेसथानचे नाव कमी करुन िोगि ादार िगि २ ि इनाम िगि 

३ असे शेरे कमी किण्याबाबत मी वािांवाि मांत्री महोदयाांना भेटून समक्ष सवनांती केली 

आह.े  त्याांनी दखेील वळेोवेळी मला असतशय सकािात्मक प्रसतसाद सदलेला आह.े  

मात्र ते म्हणतात की, याबाबत धोिणात्मक सनणतय घेतला िाईल.  पिांत ुमाझा त्याांना 

सपेसससफक प्रश्न आह ेकी, हा धोिणात्मक सनणतय शासन कधीपयांत घेणाि आह.े  नेमका 

आपण काय सनणतय घेणाि आहात, तसेच माझा दसुिा प्रश्न असा आह ेकी, गेल्या २ 

वषातपासनू मी पाठपिुावा किीत आह.े  त्यामळेु या धोिणात्मक सनणतयास सवलांब होत 

असल्यास या चािही गावाांमधील दवेसथानची नोंद िद्द किण्याकामी आम्ही रिर्व्हीिन 

असपल दाखल केली आह.े  त्यावि सनुावणी होऊन ६ मसहन्याांचा कालावधी गेला 

आह.े  पिांत ुआितागायत ती प्रकिणे सनणतयासाठी बांद किण्यात (क्लोि फॉि ऑडति) 

आलेली नाहीत.  म्हणनू मांत्री महोदयाांनी याचाही खलुासा किावा की या प्रकिणाांचा 

न्याय सनणतय आपण सकती सदवसात दणेाि आहात ?  
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 श्री. बाळासाहबे थोिात : अध्यक्ष महोदय, हा सवषय दखेील वषातनवूषातपासनू 

सरुू आह.े  यामधील काही बािकावे असे आहते की त्याचा सनणतय कसा किावा, हा  

सवचाि त्यात असतो.  सन्माननीय सदसयाांनी ज्या पध्दतीने माांडणी केली आह ेत्यात 

एक गोष्ट खिी आह े की, या सवत िसमनी दवेसथानला सिकािने सकां वा पवूीच्या 

िाज्यकत्याांनी सदलेल्या आहते.  काही िसमनी कायमच्या सदलेल्या आहते ति काही 

िसमनी सािा वसलुीकरिता सदलेल्या आहते.  याबाबतच्या नोंदी सवशेष करुन इांग्रिाांच े

सिकाि आले होते तेर्व्हा िमाबांदी किण्यात येऊन नवीन िसिसरि सनमातण किण्यात 

आले.  िमाबांदी आयकु्ताांनी सन १९३६ मध्ये असा सनणतय सदला होता की दवेसथान 

ईनामाच्या िसमनींबाबत ज्या Alienation Register मध्ये नोंद घेतलेल्या आहते 

त्या नोंदी ७/१२ वि दखेील किण्यात यार्व्यात.  त्यानसुाि दवेसथानचे नाव वि आले 

आसण वसहवाटदाि शेतकऱयाांचे नाव एक िेघ मारुन त्या खाली नोंदसवण्यात आले 

आह.े  सन १९३६ च्या या सनणतयाची अांमलबिावणी ही सन १९७२ मध्ये झाली 

आह.े  त्यामळेु काही प्रश्न सनसितपणे सनमातण झाले आहते.  या सठकाणी सन्माननीय 

सदसया श्रीमती सिोि असहिे याांनी २ प्रश्न सवचािले आहते.  एक म्हणिे धोिणात्मक 

सनणतय काय किणाि आहात, मी त्याांना साांग ूइसच्ितो की, आता आपली असतरिक्त 

मखु्य ससचव याांच्या अध्यक्षतेखाली आपली ससमती गठीत आह.े  त्यामध्ये कायम 

सवरुपी प्रश्न समळण्याच्या दृष्टीने सनणतय किायचा सवचाि सरुु आह.े  म्हणनू ज्या 

पध्दतीने गिुिात िाज्याने दवेसथान ॲबॉल्यशून ॲक्ट केला त्यादृष्टीने आपला 

अभ्यास सरुू आह.े  दसुिे म्हणिे याबाबत काही सनुावण्या घेतल्या आहते.  त्यामधनू 

कसा मागत काढायचा याचा माझा प्रयत्न सरुू आह.े  त्यामळेु मी एक मसहन्यात तो 

दखेील सनणतय दईेल. 

 ॲङ आसशष शेलाि : अध्यक्ष महोदय, मांत्री महोदयाांनी सकािात्मक उत्ति 

सदलेले आह.े  मी चकुत नसेल ति मघाशी सन्माननीय सदसय श्री. प्रकाश आसबटकि 

याांच्या दवेसथान ईनाम िसमनीबाबतच्या प्रश्नासांबांधी या सठकाणी चचात झाली आह.े   
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ॲङ आसशष शलेाि... 

 अध्यक्ष महोदय, माझ्याकडे एक प्रकिण आह ेआसण त्याबाबत मी माननीय 

मांत्री महोदयाांशी सधु्दा चचात केलेली आह.े  महड, ता. खालापिू, सि. िायगड येथे 

महडच्या गणपतीची दवेसथानची िागा आह.े  त्या सातबािावि पिुािी सटळक याांच े

नाव आह.े  त्यानांति ही िमीन सशला ससतािाम दळवी याांनी १९९६ साली खिेदी 

केली.  तहससलदािाने त्याची रितसि नोंदणी केली.  घिपट्टी, पाणीपट्टी ह ेसवत नावावि 

केले.  पण सातबािावि सवकत घेणाऱया सशला ससतािाम दळवी याांचे नाव आले नाही.  

याबाबत आपण या सठकाणी १९३६ पासनू सिटीशाांनी काय केले सकां वा िाज्याांनी काय 

केले ह ेसाांगत १९७२ पयांत आलात.  त्यानांति आपण म्हणालात की, सरुूवातीला 

२००१ मध्ये तत्कालीन िाज्यमांत्री याांच्या अध्यक्षतेखाली ससमती नेमली होती.  आता 

ते कॅसबनेट मांत्री सधु्दा झाले.  पण या सवषयावि सनणतय झाला नाही.  त्यानांति आपण 

सन २०१६ मध्ये अपि मखु्य ससचव याांच्या अध्यक्षतेखाली ससमती गठीत केली.  त्या 

ससमतीचा रिपोटत काय आला ते आम्हाला मासहती नाही.  शेवटी आपण उत्तिातनू 

असे म्हणता की शासन सतिावि ह े सवचािाधीन आह.े  त्यामळेु सवचाि किायची 

आपली भकू केवढी मोठी आह ेसन २००१ मधील िाज्यमांत्री आता कॅसबनेट मांत्री 

झालेत.  तत्कालीन अपि मखु्य ससचव सेवासनवतृ्त झाले.  पण सवचाि किण्याची भकू 

अिनू भागली नाही.  पण आपण एक चाांगले साांसगतले की, गिुिातच्या धतीवि 

आपण दवेसथान ॲबॉल्यशून ॲक्ट आणण्यासाठी मसहन्यात सनणतय किणाि आहात.  

म्हणनू माझी आपल्याला सवनांती िाहील की, आि सदनामध्ये आपण ह ेघोसषत किा 

की १५ सदवसामध्ये अशी ज्याांची ज्याांची िमीन सातबािामध्ये सवकत घेऊन 

दवेसथानचे नाव लागले असेल त्याांच्या बाबतीत सांपणूत िाज्याची मासहती घेतली 

िाईल, ज्यामध्ये सशला ससतािाम दळवीसािखी प्रकिणे असतील... आसण त्यानांति 

उिलेल्या १५ सदवसात आपण सनणतय किाल.  अशा पध्दतीने सांबांसधताने सवकत 

घेतलेली िमीन त्या र्व्यक्तीच्या नावावि किाल.  सन्माननीय सदसया श्रीमती सिोि 

असहिे याांनी साांसगतलेल्या प्रकिणाांमध्ये चकुीच्या दवेसथान ईनामाच्या झालेल्या नोंदी 
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कमी किाल व ह ेसवत काम एक मसहन्यात पणूत करु, असे ठोस आश्वासन आपण द्याव,े 

अशी माझी आपल्याला सवनांती आह.े   

 श्री. बाळासाहबे थोिात : अध्यक्ष महोदय, यामध्ये र्व्यक्तीगत अभ्यास 

किण्याची गिि नाही.  सन्माननीय सदसय ॲङ आसशष शेलाि याांनी सकती िवळच े

आसण पे्रमाचे नाते आह े तसेच घिात त्रास होऊ नये म्हणनू त्या प्रकिणी आम्ही 

सनसितपणे बािकाईने अभ्यास करु.  इति बाबतीत आम्ही धोिणात्मक सनणतय किीत 

आहोत.  याबाबत सन २०१६ मध्ये ससमती गठीत किण्यात आली होती.  पिांत ु

आताच्या असतरिक्त मखु्य ससचवाांसमवते आमची चचात झाली आह ेकी, गिुिातच्या 

धतीवि आपण ॲबॉल्यशून ॲक्ट लाग ूकेला ति त्याचे काय काय परिणाम होतील, 

आसण तसा अभ्यास त्याांनी किावा, अशा सचूना त्याांना सदलेल्या आहते.  त्याबाबत 

त्याांचा अभ्यास सरुू आह.े  त्याबाबत आम्ही या मसहनाभिात त्यासांबांधीचा सनणतय 

घेऊ ह ेमी आपल्याला सपष्टपणे साांगतो. 

यानांति श्रीमती कोळसगिे.. 
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श्री. प्रकाश आनब कर : अध्यि महोदय, सदिच्या लक्षवेधी सचूनेच्या 

माध्यमातनू मी माननीय मांत्रयाांकडून माझ्या दोन प्रश्नाच्या उत्तिाची अपेक्षा कितो. 

पसहला प्रश्न असा आह े की, कोल्हापिू सिल्यामध्ये पसिम महािाष्ट्र दवेसथान 

ससमतीच्या साांगली, कोल्हापिू आसण ससांधदुगूत या तीन सठकाणी ३० हिाि एकिच्या 

िसमनी अनेक वषत म्हणिे चाि त ेपाच सपढयापासनू कसल्या िात आहते. पिवाच्या 

सदवशीपासनू आपण ई-नोंदणी किण्यासाठी सरुु केल्यापासनू ई ७/१२ झाला आह.े  

पीक पाण्याविील त्याांच े नाव कमी झाल्यानांति ती मालकी पसिम महािाष्ट्रातील 

दवेसथान ससमतीची आह,े असे सचत्र तयाि झाले. आपण नवीन किीत आहोत आसण  

कायद्यात त्या लोकाांचे असधकाि सिुसक्षण ठेवण्यात येत आहते, असे मी ऐकले आह.े 

माझी आपल्याला सवनांती आह ेकी, या सांदभातत एक कालबद्ध कायतक्रम करुन या सवत 

शेतकऱयाांना न्याय दणे्याबाबत सिकाि ठोस भसूमका घेईल काय ? 

अध्यक्ष महोदय, आता मी एक दसुिा प्रश्न सवचािणाि आह.े  पिवाच्या सदवशी 

चचेच्या अनषुांगाने मी आपल्याला सवनांती केली होती आसण त्याबाबत आपण उत्ति 

सदले. पिांत ुत्यातील सपष्टता आसण आदशे आपण सदले ति असतशय महत्त्वपणूत काम 

होईल. माझ्या मतदािसांघात शांकिाचायत कोल्हापिू आसण मोहनी महािाि रसट 

पाडगाव याांच्या माध्यमातनू मध्यांतिीच्या काळात सिल्हासधकाऱयाांनी एक आदशे 

काढलाकी, या सवत दवेसथानच्या आहते आसण प्राांताांना साांसगतले की, सन २०१० 

च्या कायद्याप्रमाणे त्यावि दवेसथान असे नोंद किा. प्रत्यक्षात  त्या िसमनी 

दवेसथानच्या नाहीत पांित ुत्याची सत्यता पडताळून सवधी व न्याय सवभागाकडून योग्य 

त्या पद्धतीच्या आदशे आपण किाल काय ? 

श्री. बाळासाहबे थोिात : अध्यक्ष महोदय, हा प्रश्न लक्षवेधी सचूनेपेक्षावगेळा 

असला तिी दखेील आम्ही शेतकऱयाांचे सहत पाहून त्याांच्यावि सवनाकािण अन्याय 

होणाि नाही याची पणूतपणे काळिी घेईल. यासाठी आपण नवीन कायदा आणत 

आहोत. सन्माननीय सदसयाांनी सवचािलेला दसुिा प्रश्न दखेील सकोपच्या बाहिेचा 

आह.े तिी दखेील त्याांचे िे प्रश्न आहते ते शासकीय पातळीवि तपासले िातील.  
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श्री. सहिामण खोसकि : अध्यक्ष महोदय, नासशक तालकु्यातील सन्माननीय 

सदसया श्रीमती सिोि असहिे याांनी िो सवषय माांडला त्याबाबत मी एक प्रश्न सवचािणाि 

आह.े माझ्या मतदािसांघातील त्रयांबकेश्वि तालकु्यातील मलुवड येथे शेतकऱयाांच्या 

३०० एकि आसण खिैापल्ली येथील १०० िागेमध्ये िहासगिी असे नाव लागलेले 

आह.े याबाबतीत माननीय मांत्रयाांनी बैठकीमध्ये सवचाि करुन तेथील शेतकऱयाांना 

न्याय द्यावा अशी माझी सवनांती आह.े  

श्री. बाळासाहबे थोिात : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसयाांकडून एक पत्र 

सकां वा सनवेदन घऊेनत्यावि सनणतय किण्यात येईल.  

श्री. भासकि िाधव : अध्यक्ष महोदय, माननीय मांत्री ह ेफाि अनभुवी आसण 

अनभुव सांपन्न आहते त्यामळेु मी त्याांना लक्षवधेी सचूनेच्या सकोपच्या बाहिेचा एक 

प्रश्न सवचािणाि आह.े आपल्याला माहीत आह ेकी, सवकासाची काम ेकिण्यासाठी 

बऱयाच वेळेला पाण्याची टाकी, समाि मांदीि सकां वा सटोअि टँक बाांधायच ेअसेल ति 

ते गावाच्या पाण्याची र्व्यवसथा किण्यासाठी ते काम मांििू होते. तसेच दवेिाहटी यथेे 

एखादी दवेाची कमान बाांधायची असेल ति सन १९८६ चा फॉिेसट ॲक्ट आडवा 

येऊन सतथे कोणत्याही प्रकािच्या कामाला मांििूी सदली िात नाही. त्यामळेु खािगी 

कामासाठी नाही ति शासकीय  कामासाठी खास बाब म्हणनू सिकािी पैशातनू 

होणाऱया कामाला दवेिाहटीमध्ये  काम किण्यासाठी पिवानगी म्हणनू रिलॅक्सेशन 

दणेाि काय ? 

श्री. बाळासाहबे थोिात : अध्यक्ष महोदय, दवेिाहटी हा कोकणाचा वगेळा 

सवषय आह.े सतथे फॉिेसट ति खपू कठीण आह ेसतथे एक साधा इलेक्रीक पोल सदु्धा 

उभा किता येत नाही. या हा वेगळा असल्यामळेु आम्ही सन्माननीय सदसयाांसोबत 

चचात करुन यातनू मागत काढण्याचा प्रयत्न करु.  

-------- 
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पृ.शी.: दसहवडी (ता.माण) येथे होत असलेली वाळू तसकिी 

मु.शी.: दसहवडी (ता.माण) येथे होत असलेली वाळू तसकिी 

या सांबांधी सवतश्री. ियकुमाि गोिे, असभमन्य ुपवाि, 

ॲङ िाहूल कुल, सव.स.स. याांनी सदलेली लक्षवधेी 

सचूना 

 

श्री.ियकुमाि गोिे (माण) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनमुतीने सनयम 

१०५ अन्वये पढुील तातडीच्या व सावतिसनक महत्त्वाच्या बाबीकडे सन्माननीय 

महसलू मांत्रयाांचे लक्ष वधे ू इसच्ितो आसण त्याबाबत त्याांनी सनवेदन किावे, अशी 

सवनांती कितो. 

"दसहवडी (ता. माण) यथेे उपसवभागीय असधकािी माण-खटाव याांनी अवैध 

गौण खसनि व वाहतकू िोखण्यासाठी तलाठी व मांडल असधकािी याचे गसत 

पथकाांची नेमणकू केली असणे, वाकी (ता. माण) येथे सदनाांक २२ फेिवुािी, २०२२ 

िोिी िात्रीच्या समुािास माणगांगा नदी पात्र येथे १ रॅक्टि वाळू चोिी किताना पकडला 

असनू त्याांना कोणत्याही शासकीय प्रसक्रया न किता सोडण्यात आले असणे, त्याच े

ऑसडओ व सवसडओ समाि माध्यमाांवि प्रसारित झाले असणे, त्यानांति सांबांसधत 

तहसीलदाि याांना सक्तीच्या ििेवि पाठसवण्यात येणे, त्या अगोदि तहसीलदाि 

याांचेवि लाचलचुपत प्रसतबांध खातचेी कायतवाही झाली असणे, शासनाकडून 

तहसीलदाि, मांडल असधकािी व रॅक्टि मालकावि कोणतीही कायतवाही झालेली 

नसणे, यामध्ये फक्त ४ तलाठीचे सनलांबन झाले असणे, तसेच कडेगाव, सि. साांगली 

येथे येिळा नदीतील वाडीयेिाबाग येथे दखेील असा प्रकाि घडल्याचे सनदशतनास 

आले असणे, येथील एका पत्रकािाने वाळू तसकिीची मासहती असधकाऱयाांना सदली 

म्हणनू त्याच्यावि वाळू तसकिाांनी हल्ला केल्याची धक्कादायक बाब सदनाांक २० 

फेिवुािी, २०२२ िोिी घडलेली असणे, सांबांसधत पत्रकािाने तहसीलदाि व 

उपसवभागीय असधकािी याांचेकडे तक्राि किण्याचा प्रयत्न केला असणे, पिांत ु

सांबांसधत असधकाऱयाांकडून त्याांना कोणताही प्रसतसाद समळाला नसणे, यामळेु  
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श्री.ियकुमाि गोिे.... 

सथासनक ग्रामसथाांमध्ये मोठ्या प्रमाणवि भीतीचे वाताविण व नािािीची भावना 

पासिलेली असणे, याबाबत शासनाने किावयाची कायतवाही व उपाययोिना." 

श्री. बाळासाहबे थोिात (महसलू मांत्री) : अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी सचूने 

सांबांधीच्या सनवेदनाच्या प्रती सन्माननीय सदसयाांना आधीच सवतरित केल्या 

असल्यामळेु मी ते सनवेदन सभागहृाच्या पटलावि ठेवतो. 

तागलका सभाध्यक्ष (श्री. कुणाल पाटील) : सनवेदन सभागहृाच्या 

पटलावि ठेवण्यात आले आह.े 

(पे्रस : येथे सोबतचे सनवेदन िापावे.) 
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श्री. ियकुमाि गोिे : अध्यक्ष महोदय, माननीय मांत्रयाांनी लक्षवधेी सचूनेच्या 

लेखी उत्तिामध्ये बऱयाच बाबी मान्य केल्या आहते. वाळू तसकिाांनी खपू उच्िान 

माांडला आह.े माण तालकु्यातील वाकी गावात वाळू चोिीच्या सांदभातत पाच 

तलाठयाांच े पथक नेमले होते. त्या पथकाने एक वाळू रॅक्टि, िेसीबी, पोकत लॅन 

पकडला. यानांति सवत वाळू तसकि समळून सतथे आले आसण तलाठयाांच्या कािवायाांना 

सविोधी केला. तो सविोध किताना त्याांनी साांसगतले की, आम्ही तहससलदािाांना, 

सिल्हासधकाऱयाांना आसण पोसलसाांना दखेील हफ्ता दतेो. अशा प्रकािे हफ्ता घते 

असताना आमच्यावि अशी कािवाई किता यणेाि नाही.  

अध्यक्ष महोदय, माझ्याकडे एक पेनड्राईर्व्ह आह.े त्यामध्ये सतथे झालेल्या 

प्रत्येक चचेचा तपशील आह.े त्याचे सर्व्हसडओ आसण ऑसडओ िेकॉसडांग दखेील 

आह.े वाळू तसकि साांगतात की, आम्ही सिल्हासधकाऱयाांना २० लाख रुपयाांचा हफ्ता 

दतेो. आिपयांत आमची गाडी पकडण्याची सहांमत झाली नाही. तमु्ही आमची गाडी 

पकडायला कसे येता आसण ह े किण्यासाठी तमुची ताकद कशी झाली ? अशा 

पद्धतीने वाळू तसकि तलाठयाांना दम दतेात. नांति तसकिाांनी सतथनू पोकत लॅन, िेसीबी 

वाळू आसण गाडया काढून नेली. त्याांच्यावि कोणतीही कािवाई न किता त्याांनी सवत 

वाहने काढून नेली. त्यानांति या सवत सक्लप सोशल समसडयावि र्व्हायिल झाल्या. मग 

मी सवत: सिल्हासधकािी, प्राांत आसण तहससलदाि याांच्याशी बोललो. पिांत ुया सांदभातत 

कोणतीही कायतवाही होत नर्व्हती. वततमानपत्रामध्ये याच्या मोठमोठया बातम्या िापनू 

आल्या तेर्व्हा तलाठयाांवि कािवाई झाली. तहससलदािाांना हफ्ता दतेो म्हणनू त्याांनी 

सतथनू गाडया काढून नेल्या. तहससलदािाांना फोन लावनू ते म्हणतात की, आम्ही 

सदलेले आमचे हफ्ते पित द्या. तसकऱयाांचे एवढे धाडस कसे काय होते. ह ेफक्त मी 

साांगतो असा मदु्दा नाहीति याच े सवत िेकॉसडांग आह.े ह े िेकॉसडांग मी आपल्याकडे 

पाठवतो.  

अध्यक्ष महोदय, या प्रकिणामध्ये ५ तलाठी सनलांसबत किण्यात आले. वाळू 

पकडण्याच्या ८ सदवसाांपवूी  या तहससलदािावि ॲन्टी किप्शनची कािवाई झाली. 

त्याच्या ड्राइर्व्हिला २५ हिाि रुपयाांची लाच घेताना पकडले. पिांत ुत्या बहद्दिाने ५०  
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श्री. ियकुमाि गोिे... 

लाख रुपये दऊेन ॲन्टी किप्शनचे असधकािी मॅनेि केले. तिी दखेील त्याच्यावि 

कािवाई न होता फक्त कोतवालावि कािवाई झाली. एवढी मोठा कािवाई झाल्यानांति 

सदु्धा हा प्रकाि सरुुच आह.े ४ तलाठी सनलांसबत किण्यात आले पिांत ुतहससलदािवि 

आिपयांत कोणतीही कािवाई किण्यात आलेली नाही. वाळू तसकिीच्या बाबतीत 

लक्षवेधी सचूना लागल्यानांति सदु्धा त्याांच्यावि कािवाई झाली नाही. ते वाळू तसकि 

कोण आहते ज्याांच्यासाठी आपण सवधानसभेमध्ये एवढा वेळ वाया घालवत आहोत. 

आिपयांत अनेक चौकशा झाल्या आहते पिांत ुवाळू तसकिाांवि कािवाई किण्याचे 

कोणाचेही धाडस झाले नाही. असे कोण ते आपले िावई, पाहूणे सकां वा मेहूणे आहते 

काय ? त्याच्यावि कािवाई का केली नाही. माझा प्रश्न असा आह ेकी, सांबांधीत वाळू 

तसकिावि आपण काय कािवाई किणाि आहात, त्याांच्याबाबत तातडीने गनु्ह ेदाखल 

करुन त्याांना मोक्का लावणाि आहात काय ? सांबांधीत तहससलदािावि भ्रष्टाचािाच े

खपू मोठे आिोप आहते. त्याच्यावि ॲन्टी किप्शनची कािवाई झाली. यामध्ये दखेील 

पसहल्याच सदवशी याच्यावि कािवाई किण्याची आवश्यकता असताना दखेील आि 

अखिेपयांत कोणतीही कािवाई केलेली नाही. त्या सदांभातत आपण सांबांधीत 

तहससलदािाांना सनलांसबत केले पासहिे ते आपण किणाि काय ? ह ेप्रकिण एवढया 

पिुतेच मयातदीत नाही ति वाळूचे प्रकिण खपू मोठे आह.े आपण िे तलाठी सनलांसबत 

केले आहते त्याांचा सकती दोष होता याची दखेील चौकशी झाली पासहिे. मळू िे 

हफ्ते घेतात त्याांना सनलांसबत किण्याच्या ऐविी िे कािवाई किण्यासाठी गेले होत े

त्याांच्याविच कािवाई झाली आह.े त्यामळेु याबाबत चौकशी होण्याची आवश्यकता 

आह.े  एसआयटी माफत त आपण याची चौकशी किणाि काय ? माननीय मांत्रयाांनी 

यावि कायतवाही करुन तातडीने अपेसक्षत उत्ति द्यावे.  

श्री. बाळासाहबे थोिात : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसयाांनी त्या 

सठकाणच्या बऱयाच बाबी साांगनू पेनड्राईर्व्ह सदु्धा सदलेला आह.े त्या पेनड्राईर्व्हमध्ये 

तसकि बोलत आह.े त्यावि सवश्वास ठेवनू आपण कािवाई किायची काय,याचा सवचाि 

किावा लागले. पिांत ुत्या पेनड्राईर्व्ह चा आसण त्याांच्या सवत तक्रािींचा िाणीवपवूतक  



24-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) X - 167 

MOK/AKN/MMP प्रथम श्री.धमुाळे 12:50 

 

 

श्री. बाळासाहबे थोिात.... 

अभ्यास केला िाईल. या प्रकणाची पणूत चौकशी किण्यासाठी मी सवभागीय 

आयकु्ताांवि िबाबदािी दतेो. तसकि बोलत आह ेम्हणनू सवतच असधकाऱयाांना दोषी 

समिता येत नाही िो कोणी दोषी असले त्याच्यावि िरुि कािवाई केली िाईल.  

यानांति श्रीमती किांदीकि... 
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श्री. बाळासाहबे थोिात.... 

५ तलाठी सनलांसबत झालेले आहते. तहसीलदाि िासहलेले आहते. त्याांच्या सांबांधी 

काही पिुावे असतील ति त्याांच्यावि दखेील सनसितपणे कािवाई केली िाईल.  

 श्री. ियकुमाि गोिे : अध्यक्ष महोदय, पेनड्राईर्व्ह आपल्याकडे सदला आह.े 

कािवाईसाठी गलेेल्या तलाठ्याांचे त्यामध्ये िेकॉडी ांग आह.े कािवाई किीत असताना 

तो सवत: तहसीलदाि याांना फोन लावत आह.े  तहसीलदाि याांचा फोन लागत नाही 

ह ेदखेील तो साांगत आह.े असे असताना मांत्री महोदय असे साांगतात की, तो दोषी 

असेल ति.. तहसीलदाि याांच्यावि ८ सदवसाांपवूी लाचलचुपत सवभागाची िेड 

पडली.  त्याांच्या गाडीचा चालक २५ हिाि रुपये घेत असताना सापडला. त्याने 

तहसीलदाि करिता पैसे घेतले होते. तेर्व्हा या तहसीलदािावि काही कािवाई झाली 

नाही. त्याचे तातडीने  सनलांबन किणे अपेसक्षत आह.े तसेच सांबांसधत वाळू तसकिावि 

काय कािवाई केली आह े? वाळू तसकिाांना आपण का वाचवत आहात ? सामान्य 

माणसाने िि एखादा रॅक्टि  वाळू घि बाांधण्यासाठी नेली ति त्याांच्यावि कलम ३७० 

अांतगतत गनु्हा दाखल केला िातो.  

तागलका सभाध्यक्ष : थोडक्यात प्रश्न सवचािावा.  

 श्री. ियकुमाि गोिे : अध्यक्ष महोदय, वाळू तसकिाांवि काय कािवाई केलेली 

आह े? 

श्री. बाळासाहबे थोिात  : अध्यक्ष महोदय,  सवभागीय आयकु्त या सवत 

प्रकिणाची चौकशी कितील. सवभागीय आयकु्त ह ेमोठे पद आह.े मोठा असधकािी 

आह.े सिल्हासधकाऱयाांचे आपण  नाव घेतले म्हणनू मी सवभागीय आयकु्त साांगत 

आह.े वाळू उचल किणािे िे असतील त्याांच्यावि दखेील कािवाई होईल. 

ॲड. िाहुल कुल : अध्यक्ष महोदय,  वाळू या सवषयावि आपण वषातनवुषे चचात 

किीत आहोत. मांत्री महोदयाांना प्रश्न आह ेकी, आता पयांत आपण या सांबांधी काय 

सनणतय घेतले आहते ? वाळू तसकिोन साांसगतले  ति त्याच्यावि  सवश्वास कसा ठेवायचा 
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ॲड. िाहुल कुल..... 

 असे मांत्री महोदयाांनी साांसगतले. आम्हालाही साांगा  की, असधकाऱयाां सशवाय वाळू 

तसकि, ह े वाळुची तसकिी किीत आहते, याच्यावि आम्ही तिी कसा सवश्वास    

ठेवायचा ?  वरुन खाल पयांत सवाांशी सांबांध ठेवनू सरुु आह ेह ेप्रथम सदनाने मान्य 

केले पासहिे. महसलू सवभागाला कडक सचूना करुन त्या सठकाणची िबाबदािी 

सनसित किणे आवश्यक आह.े तसेच िेथे आवश्यकता असेल तथेे  पोलीस बांदोबसत 

सदला पासहिे. त्याांच्यावि िोपयांत िबाबदािी सनसित केली िाणाि नाही तोपयांत  

अशा चचात सदनात वषातनवुषे होत िाहतील, आपला वेळ िाईल व काहीही सनष्ट्पन्न 

होणाि नाही. प्रथम तहसीलदाि याांना सनलांसबत किा, घोषणा किा व  धोिण ठिवा.  

तसेच वाळू तसकिाांच्या सवरुध्द कािवाई किा.  

 श्री. बाळासाहबे थोिात  : अध्यक्ष महोदय,  एक गोष्ट सदनााला मासहती आह.े 

वाळू सांदभाततही  सवत सदसयाांना माहीत आह.े या  बाबत कोणाला माहीत नाही असे 

नाही. प्रत्येकाच्या मतदािसांघात वाळुचा वापि केला िात आह.े ह ेवषातनवुषातपासनू 

सरुु आह.े सन २०१५ ते २०१९ या काळात सवत आलबेल हाेते असे नाही. हा सतत 

सरुु असलेला सवषय आह.े यामध्ये आपण कसे सनबांध लावतो, यामळेु अनेक गोष्टी 

होत असतात. नागरिकाांना वाळू सवसत समळावी म्हणनू आपण एक सनणतय घेतला. 

ऑफ सेट प्राईस ६०० रुपयाांवि आणली. ( अडथळा ) सन्माननीय सदसयॲड. कुल 

याांनी असा प्रश्न सवचािला की,शासनाने कोणते सनणतय घेतले म्हणनू मी साांसगतले. असे 

अनेक सनणतय घेतले िात आहते. या सांबांधी कडक कािवाई केली िात आह.े आणखी 

काय कडक कािवाई किावी, असा प्रश्न आह.े बेकायदशेीिपणे वाळूची उचल  होत े

त्या बाबत आम्ही सनणतय घेऊ. तहसीलदािाच्या सांबांधी आपला आके्षप आह.े मी 

साांगतो की, सवभागीय आयकु्त  आहते..... ( अडथळा ) तशी कािवाई झालेली 

असेल, तसा पिुावा सापडल्यास  त्या असधकाऱयाचे  सनलांसबत केले िाईल. 

  ( सविोधी पक्षातील अनेक सन्माननीय सदसय  एकसत्रतपणे बोलण्याचा 

प्रयत्न कितात )   
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 तागलका सभाध्यक्ष  ( श्री. कुणाल पाटील ) :  माननीय मांत्री याांनी 

आयकु्ताांच्या सतिावि पणूतपणे चौकशी करु असे साांसगतले आह.े िि एसीबी याांनी 

काही आिोप ठेवले असतील ति  सांबांसधत असधकाऱयाांचे सनलांबत होते  असे असतशय 

सकािात्मक उत्ति सदलेेले आह.े यामध्ये कोणालाही पाठीशी घातल्याचे सदसत नाही.  

 श्री. योगेश सागि : अध्यक्ष महोदय, माननीय मांत्री याांच्या उत्तिावि माझी 

हिकत आह.े आपण आमचे सांिक्षक आहात. ५ तलाठ्याांना सनलांसबत केले आह.े 

मांडल असधकाऱयाांनी पाठवलेला रिपोटत खोटा आह ेअसे उत्तिात नमदू केले आह.े 

िात्री १ वािनू २० समसनटाला रॅक्टि अांधािाचा  लाभ घेऊन पळून गेला असा रिपोटत 

केला आह ेतो दखेील खोटाआह.े  याचा अथत आपण वॉट्सॲपच्या आधािे कािवाई 

केली आह.े मांडळाचा  रिपोटत खोटा आह ेकािण तो वॉट्सॲपवि र्व्हायिल झाला. या 

सर्व्हडीओमध्य े सदसत आह.े प्रश्नाचे उत्ति सदलेले नाही. तहसीलदािाच्या सविोधात  

लाचलचुपत सवभागाची कािवाई सरुु आह.े यामळेु तो आपोआप सनलांसबत झाला 

पासहिे. ज्या तहसीलदािाच्या सवरुध्द लाचलचुपत सवभागाची कािवाई सरुु आह े

त्याला सनलांसबत किण्याची मागणी केली िात आह,े यामध्ये काय चकुीचे आह े? 

आपण सांिक्षण किावे. या सवोच्च सदनात िि आम्हाला न्याय समळणाि नसेल ति ते 

योग्य नाही. या सठकाणी माननीय मांत्री वेळ मारुन नेण्यासाठी उत्ति दणेाि असतील ति 

ही र्व्यवसथा व  यांत्रणा कशी चालेल ? माझी माननीय मांत्री  याांना सवनांती आह.े या 

तहसीलदािाच्या सविोधात लाचलचुपत सवभागाची कािवाई सरुु आह.े त्याला 

तातडीने सनलांसबत केले िाईल काय ?  

 श्री. बाळासाहबे थोिात  : अध्यक्ष महोदय,   तहसीलदाि याांच्यावि 

लाचलचुपत सवभागाची कािवाई सरुु आह,े याची माझ्याकडे आता मासहती नाही. 

(अडथळा ) उत्ति ऐकून घ्या. मी असे साांसगतले की, अशा प्रकािचे आिोप त्याांच्यावि 

असतील ति त्याांना सनलांसबत करु. कोणालाही पाठीशी घालण्याचे कािण नाही. 

तसकि, तसकि असे म्हणनू कसे चालेल ? िे काही सनष्ट्पन्न होईल, त्याांच्यावि दखेील 

गनु्हा दाखल केला िाईल.  
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 श्री. योगेश सागि : अध्यक्ष महोदय,  त्याांच्यावि लाचलचुपत सवभागाची 

कािवाई सरुु आह.े  असे असताना तो िि पदावि असेल ति त्या  कािवाईला काही 

अथत िाहत नाही. आपली ही र्व्यवसथा व पिांपिा आह े की, ज्या असधकाऱयाच्या 

सवरुध्द, तहसीलदािाच्या सवरुध्द लाचलचुपत सवभागाची कािवाई सरुु असेल ति 

त्याांना पदावि ठेवता येणाि नाही. माझी माननीय मांत्री याांना सवनांती आह.े आपण 

कोणाच्या दबावाखाली काम किीत आहात ? आपण  वरिष्ठ मांत्री आहात. 

शक्तीशाली मांत्री आहात. सनणतय किणािे मांत्री आहात. ज्या असधकाऱयाांच्या  सवरुध्द 

लाचलचुपत सवभागाची  कािवाई सरुु आह ेत्याांना तत्काळ सनलांसबत केले पासहिे. ह े

मांत्री महोदय किणाि काय ? 

 श्री. बाळासाहबे थोिात : अध्यक्ष महोदय, मी सपष्टपणे साांसगतले आह ेकी, िि 

त्याांच्यावि कािवाई सरुु असेल  ति त्याांना सनलांसबत केले िाईल. 

     --------  
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       पृ. शी. :  िोगेश्विी ( पवूत ) सथानकािवळ  असलेल्या  

            महानगिपासलकेच्या नवलकि मांडईचा  

            पनुसवतकास किणे    

    

        मु. शी. :  िोगेश्विी ( पवूत ) सथानकािवळ  असलेल्या 

      महानगिपासलकेच्या नवलकि मांडईचा  

      पनुसवतकास किणे, या सांबांधी श्री. िसवांद्र  

      वायकि, सव.स.स. याांनी सदलेली लक्षवेधी  

               सचूना 

 श्री.  िसवांद्र वायकि     ( िोगेश्विी - पवूत     ) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या 

अनमुतीने सनयम १०५ अन्वये पढुील तातडीच्या व सावतिसनक महत्त्वाच्या बाबीकडे 

सन्माननीय नगि सवकास मांत्रयाांचे लक्ष वेध ूइसच्ितो आसण त्याबाबत त्याांनी सनवेदन 

किावे, अशी सवनांती कितो.  

        "िोगेश्विी (पवूत) िेल्वे सथानकािवळ असलेल्या महानगिपासलकेच्या 

नवलकि मांडईचे सांिचनात्मक सल्लागाि व बहृन्मुांबई महानगिपासलकेचे ताांसत्रक 

सल्लागाि ससमतीने सदलेल्या अहवालानसुाि सदिहू मांडई ही धोकादायक घोसषत 

करून मांडई रिक्त करून तोडण्याचे असभप्राय सदले असल्याची बाब माह ेसडसेंबि, 

२०२० मध्ये वा त्या दिम्यान सनदशतनास येणे, सदिहू मांडईच्या पनुसवतकासाच्या 

दृष्टीकोनातनू सथासनक लोकप्रसतसनधी याांनी आयकु्त, बहृन्मुांबई महानगिपासलका 

याांचेसमवेत घेतलेल्या सांयकु्त बैठकीत सदिहू पनुसवतकासाच्या कामाच्या अनषुांगाने 

सचूना करून सदिहू पनुसवतकासाचे काम तातडीने पणूत किण्याबाबतच्या सचूना 

सदलेल्या असणे, तसेच सदिहू मांडईतील अनजु्ञापनधािकाांना मांडईमध्येच तात्पिुत े

सांक्रमण सशसबि बाांधनु दणे्याच्या अनषुांगाने महापासलका वासतसुवशािद याांच्याकडे 

आिाखडे बनसवण्याचे काम माह ेसडसेंबि, २०२० िोिीपासनू सरुू असनू सदिहू काम 

अद्यापपयांत पणूत झालेले नसणे, परिणामी सदिहू मांडईच्या पनुसवतकासाचे काम नाहक 

प्रलांसबत िासहलेले असल्याची बाब सनदशतनास येणे, अद्याप सदिहू आिाखडे तयाि  
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श्री.  िसवांद्र वायकि     ... 

झालेले नसल्यास या प्रकिणी आिाखडे तयाि किण्यास होत असलेल्या सवलांबाची 

कािणे िाणनू सदिहू सवलांबास िबाबदाि असलेल्याांवि िबाबदािी सनसित करून 

त्याांचेवि कािवाई करून तसेच सदिहू आिाखडे तातडीने तयाि करून मांडईतील 

अनजु्ञापनधािकाांना मांडईमध्येच तात्पिुते सांक्रमण सशसबि बाांधनू दणे्याबाबत अद्याप 

कोणतीच कायतवाही केलेली नसनू या प्रकिणातील दोषी असधकाऱयाांना 

हते:ूपिुससिपणे पासठशी घालण्यात येत असल्याची बाब सनदशतनास येणे, तसेच 

सकिकोळ मांडईकरिता आिसक्षत असलेल्या या सठकाणचे नगि भमूापन क्रमाांक 

२५५, २५६, २५७, २५८ व २५९ पैकी नगि भमूापन क्रमाांक २५६, २५७ व २५८ 

ह े भखूांड बहृन्मुांबई महानगिपासलकेच्या नावावि झाल्यानांति मांडईच्या मखु्य 

इमाितीचे आिाखडे मांििुीकरिता सादि किण्यात येणाि असल्याने सदिहू भखूांड 

बहृन्मुांबई महानगिपासलकेच्या नावावि किण्याबाबतही शासनाकडून कोणतीच 

कायतवाही किण्यात आलेली नसणे, सदिहू मांडईच्या पनुसवतकासाच्या कामास होत 

असलेल्या सवलांबामळेु येथील सथासनक नागरिक व मांडईतील गाळेधािक याांना 

अनेक अडचणींचा सामना किावा लागत असनू त्याांचेमध्ये तीव्र नािािी पसिलेली 

असणे, सदिहू मांडईचा पनुसवतकास तातडीने किण्याबाबत सथासनक नागिीक तसेच 

मांडईतील गाळेधािक याांच्या मागणीच्या अनषुांगाने या प्रकिणी तातडीने कायतवाही 

किण्याबाबत शासनाने या प्रकिणी किावयाची कायतवाही व उपाययोिना." 

श्री. एकनाथ सशांद े ( नगि सवकास मांत्री) : अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी 

सचूनेसांबांधीच्या सनवेदनाच्या प्रती सन्माननीय सदसयाांना आधीच सवतरित केल्या 

असल्यामळेु मी ते सनवेदन आपल्या अनमुतीने सभागहृाच्या पटलावि ठेवतो. * 

तागलका सभाध्यक्ष : सनवेदन सभागहृाच्या पटलावि ठेवण्यात आले आह.े

  

 ( प्रेस : येथे सोबतचे सनवेदन िापावे.) 
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 श्री.िसवांद्र वायकि : अध्यक्ष महोदय, हा सवषय माझ्या िोगेश्विी 

मतदािसांघातील आह.े िोगेश्विी सटेशनला लागनू नवलकि मांडई आह.े िवळिवळ 

५० ते ६० वषाांपवूीची मांडई आह.े ह ेमाकेट मोडकळीस आले आह.े सन २००९ 

पासनू या मांडईचे काम र्व्हावे या करिता मी प्रयत्नशील आह.े येथील काही भाग 

तोडला गेला व त्याची दरुुसती केली गेली. या सांबांधी मी अनेक बैठका घेतल्या. 

तेर्व्हाचे आयकु्त श्री. कुां टे याांच्या सोबत बैठका झाल्या. ही मांडई सटेशनला लागनू 

असल्यामळेु हाँगकाँगच्या धतीवि त्याचा पनुसवतकास किता येईल काय या दृष्टीने 

त्याचे सनयोिन किण्यात आले.  

       यानांति श्रीमती सगिप... 
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श्री.िसवांद्र वायकि ... 

पिांत,ुआनकि टेक्टने ह े प्लॅसनांग बिोबि केले नर्व्हते. त्यामध्ये आणखी सचूना दणे्यात 

आल्या. त्यानांति त्याांनी कािपासकां ग म्हणिे मांडई सटेशनच्या िवळ असल्याने सटेशन 

िवळ कािपासकां ग असणे महत्वाचे होते. याकरिता ३ माळे अांडिग्राऊां ड कािपासकां ग 

किण्यात आले व बाकीचे वि १७ माळे अशा पध्दतीने किण्यात आले. 

  अध्यक्ष महोदय, यामध्ये माझा सपेसससफक प्रश्न आह.े मांडई होणे अत्यांत 

गििेचे आह.े ही मांडई झाली ति, आतमध्ये असलेल्या डी.पी.िोडवि असलेली दकुाने 

दखेील आपल्याला सशफ्ट किता येतील. मुांबई महानगिपासलकेला ४ एफएसआय 

समळेल व ही मांडई र्व्हावी, याकरिता मी ही लक्षवधेी सचूना माांडलेली आह.े 

  अध्यक्ष महोदय, ही मांडई ४ वषाांत पणूत होईल असे साांसगतले गेले. सदिहू 

इमाितीचे आिाखडे बहृन्मुांबई महानगिपासलकेच्या इमाित प्रसताव सवभागाकडे 

अांसतम मांििुीकरिता केर्व्हा पाठसवण्यात आले आहते, सदिहू आिाखड्यास अपेसक्षत 

अांसतम मांििुी सकती कालावधीत समळणाि असनू, प्रत्यक्ष कामाला केर्व्हा सरुुवात 

होणाि आह?े 

  अध्यक्ष महोदय, डी.पी. िोडला लागनू काही दकुाने आहते, त्याच्या मागे ह े

माकेट आह.े त्या डी.पी. िोडला लागनू असलेल्या बासधत होणाऱया दकुानाांना आपण 

त्या मांडईमध्ये िागा दणेाि काय, त्याांना िागा सदली ति डायिेक्ट डी.पी.िोडला लागनू 

ती मांडई उभी िाहील. एखादी िमीन मुांबई महानगिपासलकेच्या सकां वा कोणाच्याही 

ताब्यात आल्यानांति सतचा ७/१२ नावावि होणे गििेच े आह.े ही मांडई िि ६० 

वषाांपवूीची असेल ति अिनूपयांत सतचा ७/१२ मुांबई महानगिपासलकेच्या नावावि 

का झाला नाही? 

  अध्यक्ष महोदय, या लक्षवेधी सचूनेच्या लेखी सनवेदनामध्ये असे नमदू केले 

आह े की, ''सन २०१२ पासनू अधीक्षक, भमूी असभलेख याांच्याशी आवश्यक 

पत्रर्व्यवहाि किण्यात येत आह'े', अशा अनेक िागा मुांबई महानगिपासलकेच्या 

मालकीच्या आहते. पिांत,ु त्या अिनूपयांत ७/१२ ला लागलेल्या नाहीत. अशा िागा 

मुांबई महानगिपासलकेच्या मालकीच्या आहते. पिांत,ु त्या नावावि किण्यात आलेल्या  
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श्री.िसवांद्र वायकि ... 

नाहीत. महसलू मांत्री महोदय, नगिसवकास मांत्री महोदय सभागहृात उपससथत आहते. 

अशा िागा िि मुांबई महानगिपासलकेच्या असतील ति त्या मुांबई महानगिपासलकेच्या 

नावावि येणे गििेचे आह,े ति ही कामे लवकि होतील. 

  श्री.एकनाथ सशांद े : अध्यक्ष महोदय, िोगशे्विी पवूत सटेशन िवळील मुांबई 

महानगिपासलकेच्या मालकीच्या असलेल्या नवलकि मांडईच्या सांदभातत सन्माननीय 

सदसय श्री.िसवांद्र वायकि याांनी लक्षवेधी सचूना माांडलेली आह.े ही मांडई िनुी आह.े 

सन १९६५ मध्ये ही मांडई बाांधलेली आह.े सद्य:ससथतीत त्या मांडईत २३१ गाळेधािक 

आहते.  

  अध्यक्ष महोदय, िे सरुुवातीचे प्रसतासवत नकाशे होते त्यामध्ये तळमिला + 

१८ मिले होते. इमाितीलगत पासकां गसाठी कािसलफ्ट व टॉवि पासकां ग अशा प्रकािचे 

नकाशे बनवले होते. त्यानसुाि तळमिला + १८ मिले, त्यामध्ये पसहला व दसुिा 

मिला पीएपीसाठी होता. सतसिा मिला सर्व्हीसेससाठी आह.े तसेच, त्याांच्या 

आवश्यकतेप्रमाणे याचे नकाशे तयाि केले होते. 

  अध्यक्ष महोदय, त्यानांति त्या सवभागातील माननीय आमदाि श्री.िसवांद्र 

वायकि याांनी असधकाऱयाांसमवेत सद.२४.७.२०२१ िोिी एक बैठक घेतली. त्या 

बैठकीत यामध्ये काही बदल सचुसवले. त्यामध्ये बेसमेंटमध्ये पासकां ग असले पासहिे. 

ह े माकेट अद्ययावत असे झाले पासहिे, अशा काही सचूना केल्या. असतशय 

महत्वाच्या सटेशनिवळ ही मांडई असल्याने इमाित तयाि किताना एक अद्ययावत 

अशी चाांगली इमाित उभी िहावी, अशी त्याांची भसूमका होती. त्यानांति या मांडईचे 

पनु्हा नवीन नकाशे तयाि केले. सद.१५.२.२०२२ िोिी महानगिपासलकेकडे ते सादि 

झालेले आहते. 

  अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री.बाळासाहबे थोिात सभागहृात उपससथत आहते. 

७/१२ च्या सांदभातत मला ह े साांगावयाचे आह े की, सन २०१२ पासनू आमच्या 

महानगिपासलकेचे सांबांसधत असधकािी आपल्याकडे या मांडईचा ७/१२ 

महानगिपासलकेच्या नावावि किण्याकरिता सातत्याने पाठपिुावा किीत आहते.  
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श्री.एकनाथ सशांद े.... 

आि आपण योगायोगाने सभागहृात उपससथत आहात. आपण भमूी असभलेखच े

असधकािी व आपल्या असधकाऱयाांसमवेत तातडीने एक बैठक घेऊन त्याला तत्काळ 

मांििुी द्यावी. ती एक बैठक आपल्या मागतदशतनाखाली घ्यावी. 

  अध्यक्ष महोदय, तेथे काही गाळेधािक आहते. याला उसशि दखेील झाला. ही 

मांडई सन २०१५ मध्ये धोकादायक म्हणनू घोसषत झाली. त्यानांति सतचा धोकादायक 

भाग, शेड काढून टाकली, तात्पिुत्या सवरुपात दरुुसत केली. त्यानांति काही वेळेस त्या 

लोकाांना नोसटसा दखेील सदल्या. पिांत,ु तेर्व्हा त्याांचा सविोध झाला. सद्य:परिससथतीत 

ते िनेु गाळेधािक त्याच सठकाणी आपला र्व्यवसाय किीत आहते. 

  अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसय श्री.िसवांद्र वायकि याांनी मांििुीचे नकाशे 

सद.१५.२.२०२२ िोिी महापासलकेकडे सादि झाले आहते, त्याबाबतचा मदु्दा 

उपससथत केला. त्या अनषुांगाने मी ह े साांग ू इसच्ितो की, एका मसहन्यामध्ये त्या 

नकाशाांना मांििुी सदली िाईल. त्याच बिोबि ह ेनकाशे मांििू झाल्यानांति याचे टेंडि 

काढले िाईल व त्या इमाितीचे नवीन सधुारित नकाशाप्रमाणे बाांधकाम सरुु होईल 

आसण िनु्या मांडईचे काम तत्काळ सरुु होईल. 

  श्री.िसवांद्र वायकि : अध्यक्ष महोदय, डी.पी. िोडला लागनू त्याच्या मागचे 

दकुाने आहते. तो डी.पी. िोड खलुा किावयाचा असेल ति दकुानाांना दखेील त्यामध्ये 

समासवष्ट करुन घेतले ति ती मांडई ओपन होईल, डी.पी. िसता दखेील ओपन होईल, 

खलुा होऊन िाईल. त्या बासधत लोकाांना दखेील त्यामध्ये समासवष्ट करुन घेणाि 

काय? 

  श्री.एकनाथ सशांद े: अध्यक्ष महोदय, त्या डी.पी.िोडविील िे पात्र दकुानदाि 

असतील त्याांना दखेील त्यामध्ये ..... किता येईल. सकोप आह.े दसुऱया मिल्यावि 

त्याांना आपल्याला िागा दतेा येणे शक्य होईल. 

  ॲड.पिाग अळवणी : अध्यक्ष महोदय,  मांत्री महोदयाांनी सकािात्मक उत्ति 

दणे्याचा प्रयत्न केलेला आह.े पिांत,ु याचे केवळ आिाखडे व टेंडि हा सवषय नसनू 

िोपयांत महानगिपासलकेच्या नावावि ही िमीन येणाि नाही, तोपयांत त्याचे टेंडिही  
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ॲड.पिाग अळवणी ... 

काढता येणाि नाही. पढुची कोणतीही कायतवाही किता येणाि नाही. सवषय गांभीि 

आह.े मांत्री महोदयाांनी या नवलकि माकेटच ेिे काही ५-६ भखूांड आहते, त्याबाबतीत 

माननीय महसलू मांत्रयाकडे बैठक लावण्याबाबत आता येथे साांसगतले. पिांत,ु सांपणूत 

महानगिामध्ये महानगिपासलकेच्या मालकीचे भखूांड ज्यावि आिक्षण आहते, ती 

आिक्षणे महानगिपासलकेच्या मालकीचे भखूांड असनू दखेील डेर्व्हलप होत नाहीत. 

याचे प्रमखु कािण ह ेआह ेकी, महानगिपासलकेचे नाव आिही त्या प्रॉपटी काडतवि 

आलेले नसते. िनु्या मालकाचचे नाव असते त्यामळेु असांख्य अनसधकृत 

बाांधकामाांच्या सविोधातील केसेसमध्ये न्यायालयातनू सटे या मदु्दयावि समळतो की, 

महानगिपासलका मालकच नाही, मालक दसुिा कोणी तिी आह.े 

  अध्यक्ष महोदय, हा सवषय केवळ या नवलकि माकेटच्या सवषयाविील 

लक्षवेधी सचूनेच्या सनसमत्ताने सन्माननीय सदसय श्री.िसवांद्र वायकि याांनी उपससथत 

केला आह.े पिांत,ु हा मुांबई शहिासाठी खपू गांभीि मदु्दा आह.े माझा मांत्री महोदयाांना 

सपेसससफक प्रश्न आह ेकी, मुांबई महानगिपासलकेच्या तमाम भखूांडाांच्या ७/१२ वि, 

प्रॉपटी काडतवि महानगिपासलकेचे नाव चढसवण्यासाठी एक सवशेष मोहीम 

िाबसवण्याचे आदशे शासन महानगिपासलकेला दणेाि काय?  

  श्री.एकनाथ सशांद े: अध्यक्ष महोदय, सबलकुल दणेाि. कािण अशा प्रकािचे िे 

काही प्रसताव आहते... गेल्या अनेक वषाांपासनू प्रॉपटी काडतवि महानगिपासलकेच े

नाव नाही. पिांत,ु ती िागा महानगिपासलकेच्या ताब्यात आह,े अशा काही वासत ू

आहते. िे िे असे प्रलांसबत सवषय आहते त्याकरिता महानगिपासलकेने तत्काळ एक 

डेसडकेटेड नोडल ऑसफसि नेमनू त्याांनी िे प्रसताव प्रलांसबत आहते, त्या सवाांवि 

तत्काळ सनणतय घ्यावा. ज्याबाबत काही अडचणी असतील ति त्याबाबत सांबांसधत 

मांत्री महोदयाांसमवेत आपल्याला बोलता येईल. पिांत,ु ह ेकिणे गििेचे आह,े नाही ति 

पनुसवतकासामध्ये अनेक अडचणी येऊ शकतात. त्यामळेु आपण या सठकाणी हा 

सनणतय घेत आहोत की, त्याांनी ह ेप्रलांसबत सवषय तत्काळ मागी लावावेत.  

........... 
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 पृ. शी. : ठाणे सिल्यातील १४ गावे आसण 

परिसि गेल्या अनेक वषातपासनू 

सवकासापासनू वांसचत असणे  

मु. शी. : ठाणे सिल्यातील १४ गावे आसण 

परिसि गेल्या अनेक वषातपासनू 

सवकासापासनू वांसचत असणे या 

सांबांधी श्री. प्रमोद पाटील, 

सव.स.स. याांनी सदलेली लक्षवेधी 

सचूना 

 

 श्री. प्रमोद पाटील (कल्याण ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या 

अनमुतीने म.सव.स. सनयम १०५ अन्वये पढुील तातडीच्या व सावतिसनक महत्त्वाच्या 

बाबीकडे सन्माननीय नगिसवकास मांत्रयाचे लक्ष वेध ूइसच्ितो आसण त्याबाबत त्याांनी 

सनवेदन किावे, अशी सवनांती कितो.  

      “ठाणे सिल्यातील १४ गावे आसण परिसि गेल्या अनेक वषातपासनू 

सवकासापासनू वांसचत असणे, सिल्यामध्ये पाणी, सशक्षण, आिोग्य, रुग्णालय, िसते 

अशा मलूभतू ससुवधाांची ही असलेली वाणवा, भौगोसलक परिससथतीने ही सवत गावे 

नवी मुांबई महानगिपासलकेला िोडलेली असल्यामळेु या गावातील नागरिकाांचा नवी 

मुांबई महानगिपासलकेत समासवष्ट होण्यासाठी असलेला कल, त्यासाठी गेली अनेक 

वषत शासन सतिावि सरुू असलेले प्रयत्न, त्यासाठी वािांवाि ग्रामपांचायत सनवडणकूाांवि 

घातला गेलेला बसहष्ट्काि, सवत ग्रामपांचायतींनी रितसि ठिाव करून शासनाकडे 

पाठसवला असणे, नवी मुांबई मनपा ही याबाबत सकािात्मक असल्याने महासभेत १४ 

गावे समासवष्ट किण्यासाठी केलेला प्रशासकीय ठिाव, सदनाांक २३ िलैु, २०१९ िोिी 

तत्कालीन िाज्यमांत्री (नगि सवकास) याांच्यासमवेत सदनाांक १५ ऑगसट, २०१९ िोिी 

ही सवत गावे नवी मुांबई मनपा मध्ये समासवष्ट केल्याचे घोषणा किण्यात येईल असे 

सदलेले आश्वासन,  भौगोसलक परिससथती, सवत गावाांचे एकमत नवी मुांबई मनपा 

सकािात्मक असताना शासनाकडून सनणतय घेण्यास होत असलेली सदिांगाई व वािांवाि  
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आश्वासन दऊेनही होत असलेली फसवणकू यामळेु ग्रामसथाांचा शासनाविील उडत 

चाललेला सवश् वास व सनमातण झालेली चीड पाहता शासनाने याबाबत तातडीने सनणतय 

घेऊन या गावाांच्या भसवतर्व्यासाठी व सवकासासाठी तातडीने नवी मुांबई 

महानगिपासलकेत समासवष्ट किण्यासाठी घ्यावयाचे सनणतय, याबाबत शासनाने 

तातडीने किावयाची कायतवाही व उपाययोिना.” 

  श्री.एकनाथ सशांद े (नगिसवकास मांत्री) : अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी 

सचूनेसांबांधीच्या सनवेदनाच्या प्रती सन्माननीय सदसयाांना आधीच सवतरित केल्या 

असल्यामळेु मी ते सनवेदन आपल्या अनमुतीने सभागहृाच्या पटलावि ठेवतो.  

   तालिका सभाध्यक्ष (श्री.कुणाल पाटील) : सनवेदन सभागहृाच्या पटलावि 

ठेवण्यात आले आह.े 

( प्रेस : येथे सोबतचे सनवेदन िापावे.) 

.............. 

        यानांति श्री.सशांद े.... 
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 श्री.प्रमोद पाटील : अध्यक्ष महोदय, कल्याण ग्रामीण मतदािसांघातील पवूी 

नवी मुांबई महानगिपासलकेत असलेल्या व आता सिल्हा परिषदमेध्ये असलेल्या १४ 

गावाांचा प्रश्न आह.े तो अनेक वषातपासनू प्रलांसबत आह.े आि या गावातील िसहवासी 

मांत्री महोदयाांच्या उत्तिाची आतिुतेने वाट पाहत आहते.  मागच्याच मसहन्यात माननीय 

मांत्री महोदयाांनी ही १४ गावे नवी मुांबई महानगिपासलकेत घेतली िातील, असे एका 

बैठकीत आश्वासन सदले होते.   

अध्यक्ष महोदय, सदिहू सवत गावे पवूी नवी मुांबई महानगिपासलकेत होती,असे 

उत्तिात नमदू आह.े पिांत ुकाही कािणासतव महापासलकेतनू ही गाव बाहिे काढली 

होती. आता या गावाांची परिससथती अत्यांत सबकट आह.े मांत्री महोदयाांना याची 

कल्पना आह.े लक्षवेधी सचूनेच्या सनवेदनामध्ये या गावाांच्या िोड िसत्याची अडचण 

साांसगतली आह.े ही बाब पवूी महानगिपासलकेत होती त्यावेळची असल्याने ती आता 

गैिलाग ूआह.े आता िसत्याांची अडचण साांगण्यात अथत नाही, असे मला वाटत.े  

अध्यक्ष महोदय, या १४ गावाांचा समावेश करुन घेण्यास नवी मुांबई 

महानगिपासलका, नगिसवकास सवभाग व मांत्री महोदय सकािात्मक आहते.  

अध्यक्ष महोदय, लक्षवधेी सचूनेच्या सनवदनेामध्ये सदिहू गावाांना ससुवधा 

दणे्याकरिता ६,१०० कोटी रुपये खचत येण्याची शक्यता साांसगतलेली आह.े तसचे 

गावठाणातील नागरिकाांना सोयी ससुवधा पिुसवण्यासाठी ५११ कोटी रुपये साधािणत: 

खचत येऊ शकतो, असे नमदू आह.े हा खचत फक्त नवी मुांबई महानगिपासलकेसाख्या 

महानगिपासलकेस पिवडू शकतो व ते भसवष्ट्यात हा खचत करू शकतात.   

अध्यक्ष महोदय, लक्षवधेी सचूनेच्या सनवदनेामध्ये नमदू आह े की, सदिहू 

गावाांच्या िवळ ठाणे सकां वा पनवेल महानगिपासलका आहते. पिांत ु त्याांना हा खचत 

झेपणाि नाही, सिल्हा परिषदलेाही उक्त खचत किणे झेपणाि नाही.  अशी माझी भावना 

आह ेआसण परिससथती आह.े  
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अध्यक्ष महोदय, लक्षवधेी सचूनेच्या सनवदनेामध्ये नमदू आह े की, सदिहू 

गावाांच्या सवेक्षणानांति सनणतय घेऊ. उक्त सवेक्षण किण्यास कोणतीही अडचण येणाि 

नाही ती प्रसक्रया सरुूच िाहील. पिांत ु महानगिपासलका पढेु गलेेली आह,े त्यामळेु 

सनवडणकू आयोगाच्या हद्दवाढ या ताांसत्रक मदु्यावि या गावाांचा प्रश्न अडकू नये. म्हणनू 

प्राधान्याने असधवेशन सांपण्यापवूी उक्त १४ गावे नवी मुांबई महानगिपासलकेत 

समासवष्ट किण्याची असधसचूना काढण्यात येईल काय ?  

श्री.एकनाथ सशांद े : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसय याांनी १४ गावाांच्या 

सांदभातमध्ये लक्षवेधी सचूना माांडली आह.े सदिहू १४ गावे नवी मुांबई महापासलकेमध्ये 

समासवष्ट किण्याची मागणी काही काळापासनू गावकािी, सांघषत ससमती किीत आह.े  

ही वसतसुसथती आह.े 

अध्यक्ष महोदय, पवूी सदिहू गावे नवी मुांबई महानगिपासलकेत होती. त्यावेळी 

उक्त गावे महानगिपासलकेतनू बाहिे काढा, अशी मागणी करुन आांदोलने किण्यात 

आली होती.  त्याांच्या मागणीनसुाि त्याांना नवी मुांबई महानगिपासलकेतनू बाहिे 

काढण्यात आले होते. त्यानांति आता बिाच काळ गेला आसण पनु्हा समावशे 

किण्याची मागणी किण्यात येत आह.े त्यावेळी तत्कालीन नेत्याांनी त्या भागातील 

ग्रामसथाांना व  पढुािी याांना समिावनू साांगावयास पासहिे होते. पिांत ु त्यावेळच्या 

परिससथतीनसुाि उक्त सनणतय घेण्यात आला असेल. आता त्या गावाांना िसते, पाणी, 

सदवाबत्ती या गोष्टी भेडसावत आहते. त्यामळेु सदिहू गावे पनु्हा महापासलकेमध्य े

वळवण्यासांदभातत अनेक बैठका झाल्या, आांदोलने झाली. माझ्या बिोबिही बैठक व 

चचात झाली. या बाबतीत सिकाि सकािात्मक आह.े शेवटी नागरिकाांना सोयी ससुवधा 

दणेे ह ेशासनाचे कततर्व्य आह.े काही चकुा पवूी झाल्या असतील. पिांत ुआपल्याला 

त्या चकुा दरुुसत किता यणेे शक्य असेल ति त्या केल्या पासहिेत. या सवचािाने सिकाि 

सकािात्मक आह.े यासांदभातत सवेक्षण किावे लागेल. आता सनवडणकू िाहीि  
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झाल्याने प्रभाग िचनचेे काम झाले आह.े सेन्सेसचा दखेील एक सनणतय असतो. अशा 

परिससथतीत हद्दवाढ किणे सकां वा कमी किणे, सकां बहुना  एखादा भाग समासवष्ट किण े

सकां वा काढणे, अशा बाबी कायदशेीि व ताांसत्रक असल्याने त् या तपासनू शासन 

सकािात्मक सनणतय घेईल.  

डॉ.बालािी सकणीकि : अध्यक्ष महोदय, सन २०१५ मध्य े

महानगिपासलकेच्या सथायी ससमतीमध्ये  या गावाांच्या सांदभातत ठािाव झाला आह.े 

यासांदभातत शासन सकािात्मक आह े असे उत्ति तत्कालीन मांत्री महोदयाांच्या 

काळातील मागील ५ वषातपासनू ऐकत आहोत. तत्कालीन िाज्यमांत्री याांचेकडेही 

बैठका झाल्या आहते. या १४ गावाांचा मोठा प्रश्न  आह.े या गावाांमध्ये पाणी, िसते, 

गटािी, दवाखाने अशा अनेक समसया आहते. त्यामळेु लोक त्रासलेले आहते. सदिहू 

भागाचे माननीय खासदाि डॉ.श्रीकाांत सशांद ेयाांनी दखेील याप्रकिणी पाठपिुावा केला 

आह.े सदिहू गावाांचा समावेश नवी मुांबई महानगिपासलकेमध्ये किण्यात येत 

असल्याची घोषणा आि सभागहृात किण्यात येईल  काय ?  

श्री.एकनाथ सशांद े : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसय याांच्या भावना मी 

समि ू शकतो. मी दोन वषातपासनू नगिसवकास मांत्री आह.े हा सवभाग त्यापवूी 

माझ्याकडे नर्व्हता. या सवषयाच्या सांदभातत मी सकािात्मक आह.े सदिहू प्रकिणी 

सनणतय घेताना आपण सवत बाबी तपासनू घऊे.  

श्री.गणेश नाईक : अध्यक्ष महोदय, नवी मुांबईचा सांपणूत मतदािसांघ एकेकाळी 

माझा होता. त्यावेळी ठाणे सिल्हा परिषदचेे अध्यक्ष श्री.समठालाल िैन होते. त्याांच े

अध्यक्ष पद िाऊ नये, ठाणे तालकु्याचे पणूत नागिीकिण होऊ नये म्हणनू १४ गाव े

बािलूा ठेवली होती.  त्यावेळी नवी मुांबई शहिाशी कनेसक्टसवटी दोन्ही बािनेू नर्व्हती. 

उत्तिेकडून येताना ठाणे महापासलकेची हद्द क्रॉस करुन व आता पनवेल महापासलकेची 

हद्द क्रॉस करुन नवी मुांबई महानगिपासलकेत याव ेलागते. म्हणनू नवी मुांबई  
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श्री.गणेश नाईक... 

महापासलकेने सदनाांक २० िलैु, २०१५ िोिी ठिाव केला की, उक्त गावाांचा समावशे 

महानगिपासलकेत किण्यात यावा. पिांत ु तो  ठिाव कां सडशनल आह.े अडवली, 

भतुावली येथनू पािशी डोंगिाला बोगदा करून वीस सकलो मीटिच्या १४ गावाांच्या 

हद्दीला कनेसक्टसर्व्हटी तयाि करून द्यावी. त्या भागात मोठ्या प्रमाणामध्ये 

भांगािवाल्याांचे असतक्रमण झाले आह.े त्याांनी सांपणूत शासकीय िागा र्व्यापलेली आह.े 

सकां बहुना केसमकलचे ड्रम िाळले व त्यातील पाणी सीफेि होऊन १४ गावाांच्या 

सवसहिींचे पाणी दसूषत झाले आह.े   

अध्यक्ष महोदय, माननीय मांत्री महोदय याांनी सनवेदनात म्हटले की, या 

परिसिाचे इन्फ्रासरक्चि तयाि किण्यासाठी ६,१०० कोटी रुपये खचत येईल. तो दिवषी 

१ हिाि कोटी रुपये याप्रमाणे ६ टप्पे पाडून दणे्यात यावा. या गावाांच्या ससुवधाांसाठी 

५९१ कोटी रुपये िक्कम सरुुवातीला दणे्यात यावी. अशी माझी मागणी आह.े सदिहू 

गावे नवी मुांबई महापासलकेला िोडण्यासबांधी मांत्री महोदयाांनी आि घोषणा किावी, 

अशी माझी सवनांतीविा सचूना आह.े आपण त्याचा सवीकाि किावा.  

यानांति श्री.तेलांग... 
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 श्री.एकनाथ सशांद े: अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसय श्री.गणेश नाईक याांनी 

या लक्षवेधी सचूनेच्या अनषुांगाने काही मदु्द ेउपससथत केलेले आहते.  

 अध्यक्ष महोदय, नवी मुांबई महानगिपासलका ही इतकी सदवस सन्माननीय 

सदसय श्री.गणेश नाईक याांच्याच ित्रिायेखाली होती आसण ते नवी मुांबई सिल्याच े

पालकमांत्री दखेील होते. ही सवत िततनुतिती आपणा सिांना मानहती आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसयाांनी उपससथत केलेल्या मदु्याांच्या सविोधात 

मी  नाही.  ज्या भागाचा पणूतपणे सवकास किावयाचा असेल, त्या भागामध्ये पायाभतू 

ससुवधा उपलब्ध करुन द्यावयाच्या असतील ति यासाठी लागणाऱया खचातचे सनयोिन 

किणे आवश्यक आह.े   तसेच मघाशी मी साांसगतले की हद्द वाढसवणे सकां वा कमी 

किणे यामध्ये कायदशेीि आसण ताांसत्रक बाबी आहते. आता सनवडणकुीची प्रसक्रया 

सरुु झालेली आह.े या सवत बाबी तपासनू योग्य तो ननणिय घेण्यात येईल. उक्त प्रश्नाच्या 

बाबतीमध्ये शासन सकारातमक आह.े निी मुिंबई महानगरपानलकेमध्ये सदर गािािंचा 

समािेश करण्याबाबत शासनाचा कोणताही आिेप नाही. परिंत ुशासन सवत बाबींचा 

निचार करुन नननितपणे ननणिय घेतला जाईल.  

 श्री.रनििंद्र चव्हाण : अध्यक्ष महोदय, मिंत्री महोदयािंनी नदलेल्या उत्तरातनू सदर 

गािािंचा समािेश महानगरपानलकेमध्ये करणार आहते की नाही, याबाबतची तयािंची 

िनूमका तपष्ट होत नाही. यासिंदिाित पनु्हा एकदा सव्ह ेकरण्यात येईल, अस ेसािंनगतले 

गेले आह.े याबाबत मी सािंग ूइनच्ितो की, कल्याण डोंनबिली महानगरपानलकेमध्य े

असलेल्या २७ गािािंचे ९ आनण १८ असे नििाजन या सरकारने केलेले आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, तेिील िनूमपतु्राचे मत ि महानगरपानलकेचे मत लिात घतेले 

तर तया गािािंचा समािशे निी मुिंबई महानगरपानलकेमध्ये करािा, अस े नदसनू येत 

आह.े दसुरी बाब अशी आह ेकी, आता ननिडणकुीची कोणतीही प्रनक्रया सरुु झालेली 

आह.े यापिूी दखेील असाच प्रकार झाला होता. जेव्हा ननिडणकुीची प्रनक्रया सरुु 

होते. तयािेळी यासिंदिाितील ननणिय घेतला जात नाही. सन २०१५ मध्ये राज्य मिंत्री 

महोदयािंनी ननणिय घतेला होता. परिंत ुही बाब माननीय न्यायालयामध्य ेगेल्यानिंतर 

सरकारने ननिेदन केले होते की, सदर ननिडणकुीची प्रनक्रया सरुु झालेली आह.े 
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श्री.रनििंद्र चव्हाण....... 

आता निी मुिंबईची प्रनक्रया सरुु झालेली नाही आनण कल्याण डोनबिंिली 

महानगरपानलकेच्या ननिडणकुीची दखेील  प्रनक्रया सरुु झालेली नाही. इतकेच नव्ह े

तर एमएमआर ररझनमध्य ेअशा प्रकारची कोणतीही प्रनक्रया सरुु झालेली नाही. सिि 

लोकप्रनतननधींच्या िािना नगर निकास मिंत्री महोदयािंनी लिात घऊेन सदर १४ 

गािािंचा समािेश निी मुिंबई महानगरपानलकेमध्य ेकरािा, अशी मी निनिंती करतो.  

 श्री.एकनाि नशिंद े : अध्यि महोदय, सन २०१५ मध्ये याबाबतचा ठराि 

घेण्यात आला होता. तेव्हा माननीय श्री.योगशे सागर राज्य मिंत्री होते. मागील 

काळामध्येच ही प्रनक्रया पणूि होणे अपेनित होते. परिंत ुती झाली नाही. सन २०१५ ते 

सन २०२२ म्हणज ेमागील सात िषािमध्य ेही प्रनक्रया पणूि होऊ शकती नाही. मी 

कोणाला दोष दते नाही. परिंत ुती ददुिैाने झाली नाही, एिढेच मला म्हणाियाचे आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसयाांनी साांसगतले की, प्रभाग िचनेचे काम सरुु 

झालेले नाही. पिांत ुमी साांग ूइसच्ितो की, महानगिपासलकेतील प्रभाग िचनेचे काम 

सरुु झालेले आह.े ठाणे येथे सांघषत ससमती आली होती. तेर्व्हा दखेील मी साांसगतले 

होते की, आम्ही आपल्या सवकासाच्या सवरुद्ध नाही. मागील काळामध्ये काय झाले, 

यावि मी बोल ूशकतो. पिांत ुमला आता त्या सवषयामध्ये िायायचे नाही. आम्ही 

कोणत्याही सनणतयामध्ये सकािात्मक भसूमका घेतलेली आह.े अशा प्रकािच्या 

सनणतयामध्ये िािकािण आणण्याची आवश्यकता नाही आसण मी कधीही आणलेली 

नाही. शेवटी ते तथेील भसूमपतु्र आहते. त्याांनी सांघषत ससमती सथापन केलेली आह.े या 

ससमतीच्या माध्यमातनू त्याांनी अनेक आांदोलने दखेील केलेली आहते. तसेच त्याांनी 

वेळोवेळी शासनाला सहकायत दखेील केलेले आह.े या सवत बाबींचा सवचाि करुन उक्त 

१४ गावाांमध्ये मलूभतू ससुवधा उपलब्ध करुन दणेे आवश्यकच आह.े या सवत 

बाबींसह सभागहृाच्या भावना लक्षात घेऊन उक्त १४ गावाांचा समावशे नवी मुांबई 

महानगपासलकेमध्ये किण्यात येत आह,े अशी मी  घोषणा कितो. यामधील ताांसत्रक 

व कायदशेीि बाबी तपासनू उक्त प्रकिणी पढुील कायतवाही किावी, अशी मी 

आयकु्ताांना सचूना दतेो.  



24-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) BB - 188 

DST/AKN/SST प्रथम श्री.सशांद े 13:30 

 

 

 डॉ.बालािी सकणीकि : अध्यक्ष महोदय, सदि १४ गावाांच्या व एमएमआि 

रिझनमधील सवत आमदाि महोदयाांच्या वतीने मी मांत्री महोदयाांचे आभाि मानतो. 

आि आपण १४ गावाांना न्याय सदला. त्यामळेु त्या १४ गावाांतील लोकाांचा आपणास 

आशीवातद लागले, असे मी साांग ूइसच्ितो.  

 श्री.गणेश नाईक : अध्यक्ष महोदय, माननीय नगि सवकास मांत्री श्री.एकनाथ 

सशांद ेयाांनी १४ गावाांबाबत िो सकानात्मक सनणतय घेतला आह,े त्याबद्दल मी त्याांच े

आभाि मानतो. त्याांनी त्याांच्या उत्तिामध्ये िे ६ हिाि १०० कोटी रुपये दऊे केलेले 

आहते, ते कोणत्या टप्प्यामध्ये सकती उपलब्ध करुन सदले िाणाि आहते, याची िचना 

किावी व नवीन मुांबई महानिपासलकेच्या सनवडणकुीपवूी याबाबतची घोषणा किावी. 

असे केले ति सभागहृाला दखेील आनांद होईल.  

 श्री.एकनाथ सशांद े : अध्यक्ष महोदय, कोिोनामळेु िाज्याची व नवी मुांबई 

महानगिपासलकेची आसथतक परिससथती कशी आह ेह ेआपणास सवाांना मासहती आह.े 

मी नमदू केलेला सनधी एकाच वेळी लागणाि नाही. सदि गावाांमध्ये टप्प्या-टप्प्याने 

मलूभतू ससुवधा उपलब्ध करुन दणे्यात येणाि आहते. सवत प्रथम त्या गावाांमध्ये पाणी, 

सदवाबत्ती, िसते अशा प्रकािच्या ससुवधा उपलब्ध करुन दणेाि आहोत. मी मघाशी 

साांसगतले आह ेकी, महानगिपासलकेने व नगि सवकास सवभागाने यामधील सवत ताांसत्रक 

व कायदशेीि बाबी तपासनू पढुील कायतवाही सरुु किण्याच्या सचूना सदलेले आहते. 

त्या गावाांना सोयी-ससुवधा दणे्यासाठीच त्या गावाांचा समावेश महानगिपासलकेमध्ये 

केलेला आह.े या सवत बाबींचा सवचाि करुन प्रशासन पढुील कायतवाही सरुु किेल.  

 श्री.सवश्वनाथ भोईि : अध्यक्ष महोदय, गेल्या वषी असतवषृ्टी झाल्यानांति मी 

दसहसि आसण सपांपिीगावामध्ये गलेो होतो. माझ्या मतदािसांघातील आठ-दहा हिाि 

लोक त्या सठकाणी िाहतात. सन्माननीय सदसय श्री.गणेश नाईक याांनी साांसगतलेली 

बाब खिी आह.े त्या सठकाणी असतवषृ्टी व केसमकल सलसचांगमळेु लोकाांच्या घिामध्ये 

पाणी सशिले होते.  त्या पाण्यामळेु तथेील नागरिकाांच्या अांगावि फोड आले होते. ही 

मी माझ्या नििेने पासहलेले आह.े सदि गावाांचा समावेश किण्यात येत असल्याची 

घोषणा केली. पिांत ुफक्त घोषणा करुन काहीच उपयोग होत नाही. ठोस कृती किणे 
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श्री.सवश्वनाथ भोईि........ 

आवश्यक आह.े उक्त प्रकिणी आपण सकती सदवसाांमध्ये असधसचूना सनगतसमत किणाि 

आहात? तेथील खपू गांभीि परिससथती आह.े त्यामळेु याबाबत लवकिात लवकि 

सनणतय घेणे आवश्यक आह.े 

 श्री.एकनाथ सशांद े : सदि १४ गावे महानगिपासलकेमध्ये समासवष्ट करुन 

घेण्याबाबतची आताच घोषणा केलेली आह.े तसेच याबाबतची सवत बाबी तपासनू 

पढुील कायतवाही किण्याबाबतच्या सचूना दखेील सदलेल्या आहते.  

----------- 
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पॉईटं ऑफ इन्फॉरे्मशनबाबत 

 श्री.असभमन्य ूपवाि : अध्यक्ष महोदय, महाराष्रामध्ये महासवतिणचा अनागोंदी 

कािभाि सरुु आह.े मी माझ्या मतदािसांघातील शकडो वीि दयेके सोबत आणलेली 

आहते. तीन एचपीच्या लोकाांना सात एचपीची वीि दयेके दणे्यात आलेली आहते 

आसण सात एचपीच्या लोकाांना तीन एचपीचे वीि दयेके दणे्यात आलेली आहते. 

इतकेच नर्व्हतेि ज्या लोकाांचे १०-१५ वषाांपासनू वीि कनेक्शन बांद आहते, अशा 

लोकाांना दखेील लाखो रुपयाांचे वीि दयेके दणे्यात आलेली आहते.  

 अध्यक्ष महोदय, मी माझ्या मतदािसांघातील काही उदाहिणे दऊे इसच्ितो. 

एका र्व्यक्तीचे मागील १५ वषाांपासनू वीि कनेक्शन नाही. त्याांना सदनाांक ११ 

फेिवुािी, २०२२ िोिी १ लाख ३७ हिाि ५०० रुपयाांचे वीि दयेक दणे्यात आलेले 

आह.े दसुऱया र्व्यक्तीचे १२ वषाांपासनू वीि कनेक्शन बांद आह.े त्याांना दखेील त्याच 

तािखलेा ९७ हिाि २१० रुपयाांचे वीि दयेक दणे्यात आले आह.े महािाष्ट्रमध्ये काय 

सरुु आह?े महासविणचा एवढा अनागोंदी कािभाि अस ूशकतो काय? अशा प्रकािच्या 

कािभािाकडे लक्ष दणे्यास कोणाकडेही वेळ नाही. याबाबत आम्ही वेळोवेळी सी.ई. 

व एस.ई याांना भेटून मासहती सदलेली आह.े तिी दखेील अद्याप कोणतीही कायतवाही 

किण्यात आलेली नाही. याबाबत दोन मसहन्यापवूीच बैठक घेतलेली आह.े याबाबत 

योग्य ती कायतवाही किण्याचे आपण सनदशे दणे्यात यावे, अशी मी सवनांती कितो.  

 तागलका सभाध्यक्ष : उक्त प्रकिणी शासनाने योग्य ती कायतवाही किावी.   

यानांति श्री.कुलकणी......... 
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 तागलका सभाध्यक्ष : आता सनयम २९३ अन्वयेच्या प्रसतावावि चचात सरुु 

किण्यात येत आह.े सन्माननीय सदसय श्री. सदानिंद सरिणकर यािंनी िाषणाला 

सरुुिात करािी. 

प्रा. वषात गायकवाड : अध्यक्ष महोदय, सकाळी मािंडण्यात आलेले निधेयक 

आता घेण्यात येणार आह े नकिं िा नाही, याबाबत मला मानहती द्यािी, अशी मी 

आपणास निनिंती करत.े कािण सकाळी ते सवधेयक घेण्यात आले होते. मला सवधान 

परिषद सभागहृामध्ये ते सवधेयक माांडावयाचे आह.े तेथेही ह े सवधेयक दशतसवण्यात 

आलेले आह.े  

तागलका सभाध्यक्ष : मी आपणास साांग ूइसच्ितो की, सदिहू सवधेयकावि 

बोलण्यासाठी सन्माननीय सदसय ॲड. आसशष शेलाि ह ेऑनलेग आहते.  

ॲड. आसशष शेलाि : अध्यक्ष महोदय, सदिहू सवधेयक िात्री मांििुीला घणे्यात 

यावे. आता म.सव.स. सनयम २९३ अन्वयेच्या प्रसतावावि चचात सरुु किावी. या 

चचेकरिता कमी वेळ सशल्लक आह.े याचे कािण असे की, दपुािी ०३.०० वािता 

त्यावि तीन मांत्री महोदय उत्ति दणेाि आहते. त्यानांति पनु्हा सायांकाळी ४.३० वािता 

सविोधी पक्षाचाही प्रसताव चचलेा घ्यावयाचा आह.े मी माननीय उपाध्यक्षाांसोबत 

चचात केली आह.े सनयम २९३ अन्वयेच्या प्रसतावावि चचात किण्यासाठी एक तासाचा 

वेळ सशल्लक आह.े ती चचात आता पणूत किावी. शालेय सशक्षण मांत्री महोदयाांच्या 

सवधेयकावि बोलण्यासाठी मी ऑनलेग आह.े इति सवधेयके मांििू किण्यात आलेली 

आहते. दोन्ही बािचु्या काही सन्माननीय सदसयाांना सनयम २९३ अन्वयेच्या 

प्रसतावावि बोलावयाचे आह.े काल समोिील बािचुे काही सन्माननीय सदसय नर्व्हते. 

ते बैठकीसाठी गेले होते. त्यामळेु या प्रसतावावि एक तास चचात किण्यात येईल 

त्यानांति एक तास उत्तिाकरिता सदला िावा. त्यानांति पनु्हा सायांकाळी ४.३० वािता 

सविोधी पक्षाचा अांसतम आठवडा प्रसताव चचलेा घ्यावा व िात्री या सवधेयकाला मांििुी 

दणे्यात येईल. 
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श्री. असित पवाि : अध्यक्ष महोदय, ह ेसवधेयक मांििू होण्यासाठी असधक वेळ 

लागणाि नाही. िि सविोधी पक्षाच्या सन्माननीय सदसयाांची सांमती असेल ति ते आता 

मांििू किावे.  

ॲड. आसशष शेलाि : अध्यक्ष महोदय, या सवधेयकावि बोलण्यासाठी मी 

ऑनलेग आह.े म्हणनू मी सवनांती कितो की, आता एक तास सनयम २९३ अन्वयेच्या 

प्रसतावावि चचात किावी. त्यावि असधक सदसय बोलणाि नाहीत.  

तागलका सभाध्यक्ष : आता सनयम २९३ अन्वयेच्या प्रसतावावि चचात 

किण्यात येईल.  

श्री. सांदीप क्षीिसागि : अध्यक्ष महोदय, मी पॉई ांट ऑफ इन् फॉमेशनवि बोलणाि 

आह.े माझ्या मतदािसांघातील अनेक मसहला मला सकाळपासनू दिुध्वनीद्वािे सांपकत  

किीत आहते. माझ्या शहिात सपण्याच्या पाण्याची असतशय सबकट परिससथती सनमातण 

झाली आह.े तथेे मबुलक पाणी उपलब्ध असनूही १५ ते २० सदवसातनू एकदा पाणी 

येत आह.े माझ्या मतदािसांघातील लोकाांनी साांसगतले की, ही अडचण सोडसवली नाही 

ति ते लोक उद्या माझ्या घिावि मोचात काढणाि आहते. मला या माध्यमातनू शासनाच े

लक्ष वेधावयाचे आह.े तेथे ११४ कोटी रुपयाची योिना मांििू झाली आह.े 

एमएआिसीच्या गाईडलाईनप्रमाणे एमएसईबीसीचे सबल न भिल्यामळेु ती योिना सरुु 

होत नाही. ती योिना सरुु किण्यासाठी १२ कोटी रुपये भिावयाचे आहते आसण 

िवळपास १४ कोटी रुपये सबलाचे र्व्याि आह.े मी मननीय उप मखु्यमांत्री श्री. असित 

पवाि  सवनांती कितो की, ह ेर्व्याि माफ करुन  सदले ति ते तेथील प्रशासन १२ कोटी 

रुपये टप्प्याटप्प्याने भिण्यासाठी तयाि आह.े तेथील योिना मांििू आह.े बीड 

शहिातील सपण्याच्या पाण्याचा प्रश्न असतशय सबकट झाला आह.े तो आपण 

सोडवावा, अशी मी माननीय उप मखु्यमांत्री श्री. असित पवाि याांना सवनांती कितो.  

तागलका सभाध्यक्ष : शासनाने नोंद घतेलेली आह.े आता सनयम २९३ 

अन्वयेच्या प्रसतावावि सन्माननीय सदसय श्री. सदानांद सिवणकि याांनी चचेला 

सरुुवात किावी. 
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पृ.शी.: मुांबईसह िाज्यातील इति सठकाणच्या इमाितींचा पनुसवतकास किण.े 

मु.शी.: मुांबईसह िाज्यातील इति सठकाणच्या इमाितींचा पनुसवतकास किण ेया सवषयावि सवतश्री 

ससुनल प्रभ,ू असमन पटेल, असनल पाटील, िसवांद्र वायकि, नाना पटोले, यशवांत मान,े 

अिय चौधिी, परृ्थवीिाि चर्व्हाण, प्रकाश सोळांके, सदा सिवणकि, सिेुश विपडुकि, 

ॲङ अशोक पवाि, सवतश्री मांगेश कुडाळकि, झीशान ससद्दीकी, िोसहत पवाि, सनुील 

िाऊत, सांग्राम थोपटे, दीपक चर्व्हाण, प्रकाश सवेु, कैलास गोिांट् याल, दौलत दिोडा, 

िमेश लटके, असमत झनक, ॲङ मासणकिाव कोकाटे, सवतश्री सांिय पोतनीस, कुणाल 

पाटील, श्रीमती सिोि असहिे, सवतश्री प्रकाश फातपेकि, सशिीष चौधिी, शेखि सनकम, 

प्रताप सिनाईक, श्रीमती सलुभा खोडके, सवतश्री बाबासाहबे पाटील, भासकि िाधव, 

सभुाष धोटे, बाळासाहबे आिबे, िमेश कोिगावकि, माधविाव िवळगाांवकि-पाटील, 

सांग्राम िगताप, िािन साळवी, पी.एन.पाटील (सडोलीकि), सांिय िाठोड, सशिीषकुमाि 

नाईक, डॉ.सकिण लहामटे, डॉ.बालािी सकणीकि, सवतश्री िािेश एकडे, सनलेश लांके, 

ज्ञानिाि चौगलेु, बळवांत वानखडे, सांसदप क्षीिसागि, डॉ. सांिय िायमलुकि, सवतश्री 

सवकास ठाकिे, ससुनल शेळके, असनल बाबि, िणसित काांबळे, सांिय िगताप, भितशेठ 

गोगावले, सनतीन पवाि, धीिि दखेमखु, वैभव नाईक, श्रीमती प्रसतभा धानोिकि, सवतश्री 

ससुनल सटांगिे, सदलीप लाांडे, सवक्रमससांग सावांत, सितेश अांतापिूकि, सदपक केसिकि, 

चेतन तपुे, सांिय सशिसाट, िाि ूपािवे, सहसिाम कोिोटे, सचमणिाव पाटील, मोहनिाव 

हांबडे, लहु कानडे, प्रकाश आसबटकि, ऋतिुाि पाटील, िाि ूआवळे, सकशोि पाटील, 

चांद्रकाांत नवघिे, शाांतािाम मोिे, डॉ.िाहुल पाटील, श्री.श्रीसनवास वनगा, ॲड.शहािी 

पाटील, सवतश्री सांिय गायकवाड, सनतीन दशेमखु, बालािी कल्याणकि, उदयससांग 

िािपतू, िमेश बोिनािे, सहुास काांद,े महेंद्र थोिव,े सवश्वनाथ भोईि, सांतोष बाांगि, योगेश 

कदम, श्रीमती लता सोनवणे, सवतश्री कैलास घाडगे-पाटील, महशे सशांद,े महेंद्र दळवी, 

सव.स.स. याांचा प्रसताव. 
 

( चचात पढेु सरुु..... 

  श्री. सदानांद सिवणकि (मासहम) : अध्यक्ष महोदय, म.सव.स. सनयम २९३ 

अन्वये माांडण्यात आलेल्या प्रसतावावि चचात किण्यासाठी मी उभा आह.े  

अध्यक्ष महोदय, मुांबई शहािातील समसयाांबाबत मुांबईतील सवत सन्माननीय 

सदसय या सभागहृाच्या माध्यमातनू शासनाचे लक्ष वेधावे, यादृष्टीने बोलतोत. मुांबई 

शहिाचे क्षेत्रफळ ७२४ चौिस सक.मी. आह.े मुांबई ह ेशहि सात बेटाांनी तयाि झाले 

आह.े या शहिाची ओळख बहुरुपी आसण औद्योसगक शहि अशी आह.े या शहिात 

सरुुवातीला कोळी समाि आला त्यानांति आगिी समाि येथे सथासयक झाला. कोळी, 

आगिी, माळी या समािाचे मुांबई शहिाच्या सवकासामध्ये मोठे योगदान आह.े या 

लोकाांना िोिगाि सांधी उपलब्ध झाल्या पासहिेत. सवातांत्रयपवूत काळात असलेल्या 

शासनाने अण्ण, वस्त्र, सनवािा या गििा पणूत किण्यासाठी सवसवध योिना तयाि केल्या  
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श्री. सदानांद सिवणकि .... 

होत्या. याचा एक भाग म्हणनू मुांबई शहिातील िसमनीवि सगिणी र्व्यवसाय सवतप्रथम 

सरुु किण्यात आला होता. या र्व्यवसायात लाखो सगिणी कामगािाांना िोिगाि 

समळाला होता. मुांबईतील या िसमनी श्रीमांत माणसाांना मुांबई इम्प्ररु्व्हमेंट रसट या सांसथेने 

सलिवि सदल्या होत्या. तेर्व्हा िोिगािाच्या अनेक सांधी उपलब्ध होत होत्या. त्याच 

वेळेस येथे सनवाऱयाचीही र्व्यवसथा आवश्यक होति. तेर्व्हा काही इमािती उभ्या 

िासहल्या होत्या. तेर्व्हा आताच्या सािख ेकाँक्रीटचे िांगल मुांबईमध्ये नर्व्हते. या इमािती 

उभ्या किण्याच्या कामाकडे र्व्यवसायाच्या दृष्टीने पासहले गेले. तेर्व्हाच्या इमािती माती 

आसण ससमेंट समश्रीत होत्या. आि त्या इमािती धोकादायक ससथतीत आहते. या 

इमाितीमध्ये िाहणािे लोक मुांबई शहिाच्या अवतीभवती असलेल्या वसत्याांमधनू तथेे 

आललेे होते. याांना िाहण्यासाठी बाांधलेल्या इमािती तेर्व्हाच्या लोकाांनी 

र्व्यवसायाच्या दृष्टीकोनातनू बाांधल्या होत्या.  

अध्यक्ष महोदय, या इमािती आि धोकादायक आहते. त्याांना आता उपकि 

प्राप्त इमाितीच्या नावाने ओळखले िाते. मुांबई शहिाच्या समसया मुांबई शहि आसण 

मुांबई उपनगि अशा आहते. सरुुवातीच्या काळात मुांबई शहि सवकससत झाले होते. 

त्यानांति उपनगिात या वसत्या वाढत गेल्या होत्या. सवातांत्रयपवूत काळात इांग्रिाांनी ज्या 

वासत ू उभ्या केल्या आहते त्यामध्ये िेल्वे सटेशन, रुण्गालये, सिकािी कायातलये 

आिही सततक्याच सदमाखाने उभी आहते. तेर्व्हाच्या सिकािी बाांधकामाचा दिात 

असतशय चाांगला होता. आि १५० वषातपवूी बाांधण्यात आलेल्या सिकािी इमािती 

या सदमाखात उभ्या आहते. असे असताना म्हाडा आसण एसआिएने बाांधलेल्या सकां वा 

अन्य यांत्रणेने िसहवाशाांकरिता बाांधलेल्या इमािती या धोकादायक का झाल्या                 

आहते ? याकडे लक्ष वधेण्याची आवश्यकता आह.े मुांबई शहिात मोठ्या प्रमाणात 

उपकि प्राप्त इमािती असनू त्याांची अवसथा असतशय खिाब आह.े या इमािती तेर्व्हा 

एका सवसशष्ट समािाने बाांधल्या होत्या. 

यानांति श्री. चौधिी.. 
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श्री.सदानांद सिवणकि..... 

बोरी समाजाने व्यिसाय म्हणनू या इमारती बािंधल्या होतया.  तया समािाच्या 

मालकीच्या या इमािती आहते.  या इमाितींमध्ये िाहणािे भाडेकरु आितागायत 

गिीबच आहते.  िोटे-िोटे र्व्यवसाय, नोकिी किणािे लोक या इमाितींमध्ये िाहतात 

व ते आि या इमाितींच्या पनुसवतकासाकडे डोळे लावनू बसले आहते.  या इमाितींच े

प्लॉटस ्अगदी िोटे आहते आसण तलुनेत तथेे िाहणाऱया भाडेकरुां ची सांख्या खपू 

िासत आह.े  त्यामळेु या इमाितींचा योग्य रितीने पनुसवतकास किता येत नाही.  

बऱयाचदा या इमािती कोसळून मनषु्ट्यहानी झाल्याचे आपल्याला सदसते.  त्यामळेु या 

इमाितींची पनुबाांधणी किणे अत्यांत आवश्यक आह.े  उपकिप्राप्त इमाितींचा 

पनुसवतकास किण्यासाठी पनुसवतकासाच्या धोिणामध्ये बदल किण्याची आवश्यकता 

आह.े  मी ज्या मतदािसांघाचे प्रसतसनधीत्व कितो तेथे गेल्या १० वषाांपासनू 

पनुसवतकासाचे २७ प्रकल्प पणुतपणे बांद आहते.  ह ेप्रकल्प उपकिप्राप्त इमाितींचे असनू 

त्याांना म्हाडाने ना हिकत प्रमाणपत्र सदलेले आह.े  म्हाडाच्या दखेिेखीखालीच त्या 

इमाितींचा पनुसवतकास सरुु होता.  पिांत ुआि परिससथती अशी आह ेकी, यापैकी बिेच 

सवकासक मतृ झाले आहते ति कोणी तरुुगाांत आहते.  अशा ससथतीत या प्रकल्पाांच े

काम थाांबलेले आह.े  भाडेकरुां ना केवळ पसहली एक-दोन वषे सांक्रमण सशसबिामध्ये 

िाहण्यासाठी पैसे दणे्यात आले.  गले्या दहा-बािा वषाांपासनू त्याांना भाडे समळत नाही, 

ज्या इमाितीमध्ये त्याांना घिे समळणाि आहते त्या इमाितींची कामेही अधतवट आहते.  

िे िसहवाशी सांक्रमण काळात तात्पिुत्या कोणाच्या घिात िाहत असतील ति त्याांनाही 

एवढी वषे झाल्यामळेु त्या घिातनू हकलनू सदले िात आह.े  अशा प्रकािची सवसचत्र 

परिससथती मुांबईच्या मळू नागरिकाांवि ओढवली आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, महािाष्ट्र शासनाने मान्यता सदलेल्या पिांत ु प्रत्यक्षात काम े

अपणूत असलेल्या प्रकल्पाांची कामे पणूत किण्यासाठी गेल्या चाि-पाच वषाांपासनू 

आम्ही सातत्याने प्रयत्न किीत आहोत.  मांत्री महोदयाांकडून आम्हाला उत्ति सदले िात े

की, आपला प्रसताव माननीय िाष्ट्रपतींकडे प्रलांसबत आह.े  पिांत ुमला असे वाटते की, 

ह ेसाांगनू आता चालणाि नाही.  आता आपल्याला नवीन मागत शोधावे लागतील.   
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श्री.सदानांद सिवणकि..... 

ह ेप्रकल्प शासनाला ताब्यात घेऊन पणूतत्वाकडे नेण्याची नैसतक िबाबदािी म्हाडासह 

घ्यावी लागले.   दशेोधडीला लागलेल्या भाडेकरुां ना आि कोणीही मदत किण्यास 

तयाि नाही.  असतवषृ्टी, भकूां प, दषु्ट्काळ अशा नैससगतक आपत्तीवेळी आपत्तीग्रसताांना 

शासनाकडून मदत केली िाते.  मात्र, मुांबई शहिातील अशा हवालसदल व गिीब 

िसहवाशाांना मदत किण्यासाठी कोणीही पढेु येत नाही.  माझ्या मतदािसांघातील ५ ते 

७ हिाि कुटुांबे या सांकटामळेु दशेोधडीला लागलेली आहते.  या बाबीला नैससगतक 

आपत्ती समिनू िसहवाशाांना भाडे दणेे, प्रकल्पाांचे काम पणूत किणे या िबाबदाऱया 

शासन ससवकािेल का हा या सनसमत्ताने माझा प्रश्न आह.े  या सवत बाबींची िबाबदािी 

शासनाने घऊेन कायतवाही किण्याची आवश्यकता आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, मुांबई शहिामध्ये ६० टक्के िनता झोपडपट्टीत व ४० टक्के 

लोक चाळी व इमाितींमध्ये िाहत होते.  माननीय सशवसेनाप्रमखु बाळासाहबे ठाकिे 

याांनी ४० लाख झोपडपट्टीवाससयाांना मोफत घि समळावे या उदात्त हतेनेू एसआिए 

सािखी महत्त्वाकाांक्षी योिना आणली.  माननीय श्री.शिद पवाि याांचे या योिनेला 

आशीवातद समळाले.  पिांत ु आि या योिनेमध्ये नेमके काय चालले आह े यावि 

सांशोधन किण्याची गिि आह.े  मुांबई शहिातील एसआिए योिना असतशय 

सलुभपणे चाल ू शकतात.  पिांत ु उपनगिामध्ये तसे साांगता येणाि नाही.  कािण 

आमच्याकडे एसआिए योिनेतनू सवक्रीसाठी बाांधल्या िाणाऱया १ चौिस फूट 

बाांधकामाची सकां मत १ लाख रुपये एवढी आह.े  त्यामळेु मुांबई शहिातील एसआिए 

ची कोणतीही ससकम अयशसवी होता कामा नये ह ेआपल्याला सहिरित्या साांगता 

येईल.  तिीही आिची परिससथती अशी आह े की, सवकासकाांनी सवक्रीसाठी 

बाांधलेल्या इमािती भर्व्यसदर्व्य, उत्तुांग व मुांबई शहिाच्या सौंदयातमध्ये भि टाकणाऱया 

आहते.  पिांत ुज्या झोपडपट्टीवाससयाांच्या िीवावि हा एफएसआय त्याांना समळाला 

आह े त्या झोपडपट्टीवाससयाांची मात्र घोि चेष्टा सरुु आह.े  झोपडपट्टीवाससयाांसाठी 

बाांधलेल्या घिाांमध्ये गळती सरुु आह.े   
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श्री.सदानांद सिवणकि..... 

अनेक घिाांमध्ये लाईट, पांखा, टी.र्व्ही. लाव ू शकत नाही अशी परिससथती आह.े  

त्यामळेु वैभवशाली व महत्त्वाकाांक्षी अशा योिनेच्या मळुाशी िाऊन सांशोधन 

किण्याची गिि आह.े   

अध्यक्ष महोदय, एसआिए अांतगतत एखादी पनुसवतकास योिना केली िात 

असताना त्याचे नेमके सकती लाभाथी आहते ह े कळण्याची गिि आह.े  या 

योिनेमध्ये खपू काही आह े की ज्यावि बोलले गेले पासहिे.  आम्ही मुांबईतील 

आमदाि आहोत.  आम्ही केवळ उपकिप्राप्त इमािती आसण झोपडपट्टयाांविच बोल ू

शकतो अशी ससथती आह.े  कािण या दोन समसयाच मुांबईच्या दृष्टीने असतशय 

महत्त्वाच्या आहते.  एसआिए योिना, म्हाडा याांच्यामध्ये आि केवळ धांदा सरुु आह.े  

ज्या गोि-गिीब भाडेकरुां नी या मुांबई शहिावि पे्रम केले, या शहिासाठी त्याग केला 

त्याांच्याकडे लक्ष दणे्याची गिि आह,े असे मला वाटते. 

अध्यक्ष महोदय, एसआिए योिनेमध्ये १ हिाि भाडेकरु असतील ति पसहल्या 

वेळी त्यातील ५०० भाडेकरु पात्र केले िातात.  उवतरित अपात्र ५०० भाडेकरुां ना पात्र 

किण्यासाठी चाि-चाि लाख रुपये द्यावे लागतात.  यामध्ये प्रचांड मोठा भ्रष्टाचाि आह.े  

मांत्री महोदयाांकडून आम्हाला खपू मोठया अपेक्षा आहते.  त्याांनी याबाबत योग्य ती 

कायतवाही किावी अशी सवनांती करुन माझे भाषण सांपसवतो.  धन्यवाद. 

--------- 
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 श्री.प्रकाश सवुे (मागाठाणे) : अध्यक्ष महोदय, सनयम २९३ च्या प्रसतावावि 

बोलण्यासाठी मी उभा आह.े   

 अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदािसांघामध्ये महाकाली एसआिए ही ९०० 

टेनेन्टसची ससकम आह.े  या ससकमची १३ (२) ची कायतवाही किण्यात आली आह.े  

येथील लोकाांनी सुांदि घिाांची सवप्ने पासहली होती.  झोपडपट्टीतनू आम्ही ३०० 

सक्वे.फुटाांच्या घिामध्ये िाहायला िाऊ असे त्याांचे सवप्न होते पिांत ु आि अशी 

परिससथती आह े की त्याांना चाि-चाि वषाांपासनू भाडेही समळत नाही आसण घिही 

समळत नाही.  भाडे समळत नाही या कािणाने एक-दोन िणाांनी आत्महत्या दखेील 

केल्या ति काहीिण गावी सनघनू गलेे आहते.   

 अध्यक्ष महोदय, बािलूाच दवेीपाडा एसआिए ही १८०० टेनेन्टसची ससकम 

आह.े  त्याांची दखेील ससथती अशीच आह.े  सवकासकाने सवक्रीचा भाग सवकला व 

पैसे घेऊन मिा किीत आह.े  पिांत ुज्या गिीब िनतेने शौचालय, भिपिू पाणी, बाथरुम 

असणाऱया फ्लॅटमध्ये सखुाने िाहण्याचे सवप्न पासहले होते त्याांचे ते सवप्न मात्र धळुीस 

समळाले आह.े  या सवभागाच्या डॅशींग मांत्री महोदयाांना माझी सवनांती आह े की, 

एसआिए च्या अशा सवकासकाांवि गनु्ह ेदाखल किावेत.  एक-दोन िणाांना तरुुां गात 

टाकावे, त्यासशवाय ते सधुािणाि नाहीत.  आि गिीब िनतेचा कोणीही वाली नाही.  

ह ेलोक आमच्या कायातलयावि मोचात काढतात, आम्हाला सशर्व्या घालतात.  पिांत ु

लोकप्रसतसनधी तिी त्याांना कुठून भाडे दईेल ?  त्यामळेु माझी सवनांती आह े की, 

महाकाली एसआिए, दवेीपाडा एसआिए योिनाांच्या सवकासकाांवि गनु्ह ेदाखल करुन 

त्याांना तरुुां गात डाांबा.  तसे केल्यास ते बिोबि लोकाांना पैसे दतेील.  एका प्रकल्पातील 

पैसे दसुऱया सठकाणी वापरुन ह ेसवकासक पैसे कमसवतात पिांत ुगिीब िनतेला पैसे दते 

नाहीत.  चाि-चाि वषे भाडे न समळाल्यामळेु या लोकाांची परिससथती हलाखीची झाली 

आह.े  ते मलुाांना सशक्षण दऊे शकत नाहीत, वीि सबल दखेील भरु शकत नाहीत.  

एखाद्या सठकाणी भाडयाने िाहायला गेल्यानांति भाडे थकले ति घिमालक घिातनू 

बाहिे काढतो.  दसुऱया सठकाणी भाडयाने घि घ्यायचे म्हटले ति दलाली द्यावी लागते. 

पिांत ुपैसे द्यायचे कुठून हा प्रश्न त्याांच्यासमोि आह.े   
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श्री.प्रकाश सवुे..... 

माझी मांत्री महोदयाांना पनु्हा सवनांती आह ेकी, ज्या सवकासकाांनी भाडेकरुां ना िेिीस 

आणनू आत्महत्येस प्रवतृ्त केले आह ेत्याांच्यावि गनु्ह ेदाखल किावेत व भाडेकरुां ना 

भाडे समळवनू द्यावे.  एवढे बोलनू मी माझे भाषण सांपसवतो.  धन्यवाद. 

--------- 

यानांति श्री.धमुाळे..... 
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 श्री. समहीि कोटेचा (मलुूांड) : अध्यक्ष महोदय, महािाष्ट्र सवधानसभा सनयम 

२९३ अन्वये सत्ताधािी पक्षाने माांडलेल्या प्रसतावावि चचात किण्यासाठी मी या 

सठकाणी उभा आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, मुांबईमध्ये सवतप्रथम सवकास आिाखडा १९६७ ला आला.  

त्यानांति सधुारित सवकास आिाखडा १९९१ मध्ये आला.  आता २०३४ चा सवकास 

आिाखडा मांििू झाला आह.े  सन २०३४ चा डीसीपीआि प्रससध्द झाल्यानांति 

सनवडक श्रीमांत सवकासकाांना आपण कशाप्रकािे सवलती दतेो, याबद्दल काही मदु्द ेमी 

या सठकाणी माांडणाि आह.े   

 अध्यक्ष महोदय, कोसवडच्या काळात िखडलेल्या प्रकल्पाांना गती दणे्यासाठी 

गहृसनमातण सवभाग व नगिसवकास सवभागाने काही चाांगली पावले उचलली आहते.  

पण ह ेफाि मोिके आहते.  यातील पसहलाच मदु्दा पासहला ति मुांबई शहिात ३३(७) 

व ३३(९) अांतगतत आपण ज्या योिना िाबसवतो... पण मुांबई शहिात आपण िेर्व्हा 

घि सवकत घेण्यासाठी िातो तेर्व्हा ते ८० हिािापासनू १ लाखापयांत प्रसत चौिस 

फूटाांचे असते.  म्हणनू मुांबई शहिात या २ योिनाांसाठी हायिाईिच्या इमाितींकरिता 

फायि एनओसीमधनू सवशेष सटू सदली.  म्हणिे ७० समटिच्या वि एक इमाितीमध्य े

२ सिने लागतात. पण त्याला आपण ९० समटिपयांत एकच सिना असला तिी चालेल 

अशी सधुािणा किणािे परिपत्रक काढले.  पण हा सनयम मुांबई उपनगिात लाग ूहोत 

नाही.  म्हणिे अग्नी दवेतेचे सवरुप एखाद्या इमाितीमध्ये आग लागली की धनाढ्य 

मुांबई शहिात त्याचे सनयम वेगळे आसण मुांबई उपनगि सिल्यासाठी वगेळे सनयम.  

त्यानांति मी याबाबत सांशोधन केले.  त्यानांति मला लक्षात आले की मुांबई शहिातील 

मोठ्या सवकासकाांची िी लॉबी आह ेते लोक नक. ी. पोहोचितात.  नक. ी. म्हणिे 

काय ति ८-१० मोठे प्रकल्प याांचे सवकासक समळून ८-८, १०-१० कोटी रुपये िमा 

कितात.  साधािणपणे ८० ते १०० कोटी रुपयाांची एक सक.टी. बनते.  ही सक.टी. 

कन्फमत झाल्यानांति आपल्या सवधान भवनाच्या शेिािील इमाितीमधनू सनदशे 

सनघतात आसण िीआि सनघतो.   
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श्री. समहीि कोटेचा... 

 अध्यक्ष महोदय, हल्ली मुांबईतील वाताविण खपू गिम आह ेआसण सभतीपोटी 

आता ही एवढी मोठमोठी सक.टी. घेतल्यानांति सन्माननीय सविोधी पक्षनेत्याांना कळेल 

आसण पनु्हा एकदा एक बॉम्ब फुटेल म्हणनू आता ह े८०-१०० कोटी रुपयाांची सक.टी. 

सबटक्वॉईनमध्ये घेतात.  सबटक्वॉईनची खाती सवदशेामध्ये असतात.  सबटक्वॉईनची 

सक.टी. कन्फमत झाली की रिलॅक्सेशन येते.  आि एका सबटक्वॉईनची सकां मत ३२ 

लाख ३८ हिाि रुपये आह.े  म्हणनू मला असे वाटते की मुांबई उपनगिामध्ये िाहणाऱया 

मुांबईकिाांना व तेथील सवकासकाांनाही उपनगिामध्ये होणािा दिुाभाव समटवायचा 

असेल ति या सबटक्वॉईनच्या सक.टी.वि सांशोधन किावे लागेल आसण तिच 

उपनगिाचा सवकास होईल.   

 अध्यक्ष महोदय, आपल्याला मुांबईत डीसीपीआि २०३४ वेळेत िाबवायचा 

असेल ति िवळपास १ लाख पीटीसी आपल्याला लागले.  पीटीसी मोठ्या प्रमाणात 

सनमातण किणािी योिना म्हणिे एसआिए अांतगतत ३३ (११) आह.े  यामध्ये सवसांगती 

सकती आह ेते आपण पहावे.  एसआिएमध्ये ३३ (१०) अांतगतत योिना िाबसवताना 

९ समटि रुां दीच्या िोडसाठी ४ एफएसआय सदला िातो.  पण ३३ (११) अांतगतत 

आपल्याला लागणाऱया पीटीसीच्या सनसमततीसाठी आपण तेथे १२ समटि रुां दीच्या 

िोडसाठी ३ एफएसआय आसण १८ समटि रुां दीच्या िोडसाठी ४ एफएसआय दतेो.  

म्हणनू माझा प्रश्न आह े की, आपल्याला मुांबईचा सवकास महत्त्वाचा आह े की,  

सबटक्वॉईनची सक.टी. महत्त्वाची आह.े  त्यामळेु आपण सबटक्वॉईनची सक.टी. 

ठिल्यानांति या भागात सटू दणेाि आहात. म्हणनू मी सनवेदन कितो की, अशी िी  

सवसांगती आहते ती सांपवावी आसण मुांबईचा खिाखिुा सवकास किायचा असेल ति 

३३ (११) मध्ये सधु्दा आपण ३३ (१०) नसुाि १२ समटि रुां दीच्या िसत्यसाठी ४ चा 

एफएसआय द्यावा.  असे िि झाले ति आपल्या मुांबई शहिात १ लाख घिाांची सनसमतती 

होईल आसण तो घिाांचा साठा शासनाकडे येईल.  इतकेच नर्व्ह ेति एसआिएमध्ये 

हिािो कोटी रुपयाांचे उत्पन्न सनमातण होईल. म्हणनू ही "सवन सवन्ड ससच्यएूशन" आह.े   
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श्री. समहीि कोटेचा... 

त्यामळेु आपण सबटक्वॉईन सक.टी.ची वाट न पाहता मुांबईचा सवकास लक्षात घेऊन 

आपण यावि सकािात्मक सवचाि करुन सनणतय घ्यावा.  

 अध्यक्ष महोदय, मुांबई शहिात मकान मालक आसण सबल्डि ह े िनु्या 

इमाितीसांबांधी कट िचतात.  महापासलकेच्या असधकाऱयाांसमवेत साटलोटां करुन एका 

िनु्या इमाितीला सी-१ कॅटॅगिीमध्ये घोसषत करुन घेतात.  मग एकदा का ती इमाित 

सी-१ म्हणिे धोकादायक इमाित घोसषत झाली की साधािणपणे ६ मसहने ते १ वषातत 

महापासलका ती इमाित तेथील भाडेकरुना खाली करुन तोडून टाकतात.  त्यामळेु 

आमचे १८० ते २०० फुटाांच्या घिामध्ये २०-२०, ४०-४० वषातपासनू िाहणािे 

मुांबईकि नागरिक िातोिात िसत्यावि येतात.  त्यानांति ह ेसबल्डि आसण मकाल मालक 

त्याांना "ब्लॅकमले" कितात.  ते म्हणतात की, "आपल्याला िि घि हवे असेल ति 

भाडे समळणाि नाही.  तसेच आपल्याला बाांधकामाची सकां मत ५ हिाि रुपये प्रती 

चौिस फुट याप्रमाणे द्यावी लागेल नाही ति िहा िसत्यवि."  म्हणनू लाचाि व गिीब 

मुांबईकि या अटीला मान्यता दऊेन किाि कितो.  आपण िि अशा पध्दतीने एखाद्या 

इमाितीला धोकादायक असल्याचे प्रमाणपत्र सदले आसण पढेु पनु:ततपासणीमध्ये असे 

लक्षात आले की, त्या इमाितीची दरुुसती होऊ शकते आसण ते काम होऊ शकते, 

तसेच सदिचे प्रमाणपत्र मॅनेि होऊन घेतले असेल ति सांबांसधत सबल्डि, मकान 

मालक, महापासलका असधकािी आसण आिसीसी कन्सल्टांट याांच्यासवरुध्द आयपीसी 

अांतगतत गनु्हा दाखल करुन त्याांच्यावि कािवाई किावी व िेलमध्ये टाकावे.  भाडेकरु 

मुांबईकिाांचे ब्लॅकमेसलांग बांद झाले पासहिे.   

 अध्यक्ष महोदय, मुांबई शहिाला झोपडपट्टी मकु्त किण्यासाठी व मुांबईमध्ये िो 

गिीब माणसू झोपडपट्टीमध्ये िाहतो त्याांना सांिक्षण दणे्यासाठी शासनाने एसआिए 

योिना सरुू केली आह.े  आपला मळू हते ूमुांबईला झोपडपट्टी मकु्त किणे हा असताना 

तो बािलूा िासहला आसण आता आपले लक्ष उत्पन्न कसे वाढवावे याकडे कें सद्रत 

झाले आह.े  सन १९९५ मध्ये िेर्व्हा एसआिए योिना लाग ूझाली त्यावळेी आपण 

४ ते ५ याप्रमाणे सप्रसमयम आकािणी किीत होतो.  आि आपण ५५ पेक्षा िासत  
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श्री. समहीि कोटेचा... 

सप्रसमयम आपण एका एसआिए योिनेमध्ये घेतो.  झोपडपट्टी मकु्त मुांबई ह ेआपले 

उसद्दष्ट आता बािलूा ठेऊन आपले उत्पन्न कसे वाढेल, ह ेउसद्दष्ट ठेवले आह.े   

 अध्यक्ष महोदय, आि मुांबई महापासलकेच्या ७५ हिाि कोटींच्या ठेवी आहते.  

एसआिएच्या ठेवी दखेील ३ हिाि कोटींच्या झाल्या आहते. म्हणनू माझे सनवेदन 

आह ेकी, गेल्या ३-४ वषातत आपण िी नवीन सप्रसमयमची आकािणी केली आह े

त्यामध्ये शासनाने सटू द्यावी.  कािण मुांबईकिाांना त्याांच्या हक्काचे घि समळाले 

पासहिे. 

(अध्यक्षस्थानी माननीय तागलका सभाध्यक्ष श्री. दीपक चव्हाण) 

यानांति श्रीमती कोळसगिे.. 
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श्री. चेतन तपेु (हडपसर) : अध्यि महोदय, सवतसामान्य माणसाांना त्याांच्या 

हक्काचे घि समळावे यासाठी सन १९६० साली म्हाडाचा कायदा अससतत्वात आला. 

१० टक्केपेक्षा िासत नफा न कमसवता सवतसामान्य माणसाांना घि द्यावे अशा प्रकािची 

योिना त्या कायद्यात आणली. म्हाडाच्या घिाांची लॉटिी काढली िात ेह ेआपल्या 

सवाांनाच माहीती आह.े पिांत ु सगिणी कामगािाांच्या घिाबाबत लॉटिी काढण्यासाठी 

उसशि का होतो हा माझा प्रश्न आह.े कािण कोन, पणवेल येथे सडसेंबि, २०१६ मध्ये 

म्हाडाने २४१८ घिाांची सोडत काढली ती सगिणी कामगािाांसाठी होती. िानेवािी, 

२०२० मध्ये पणूत प्रसक्रया करुन ७०० च्या वि घिाांची िक्कम म्हाडाकडे भिण्यात 

आली. मात्र या सगिणी कामगािाांना अद्यापपयांत घिाचा ताबा का समळाला नाही, हा 

माझा प्रश्न आह.े आधी कोिोना रुग्णाांसाठी ही घिे िाखीव ठेवण्यात आली असे 

साांसगतले गेले आसण आता दरुुसतीचे कािण सदले िात आह.े त्यामळेु नक्की काय खिे 

आह ेयाची ही उलगडा झाला पासहिे. म्हाडाची ही घिे सगिणी कामगािाांच्या ताब्यात 

कधी दणे्यात येणाि आहते, ह ेही साांसगतले पासहिे. 

अध्यक्ष महोदय, त्यातीलच एक सवषय आह ेकी, कल्याण-सभवांडी िसत्यावि 

टाटा हाऊससांग कां पनीने आसण सवनय अग्रवाल या सबल्डिने सगिणी कामगािाांसाठी 

बाांधलेली २५०० घिे तयाि आहते. पिांत ुम्हाडा या घिाची लॉटिी का काढत नाही, 

हा दखेील माझा माननीय मांत्रयाांना प्रश्न आह.े म्हाडाच्या  बाबतीत आता २.५ 

एफएसआय सदलेला आह.े ४० ते ५० वषातपवूी  पणुे शहिामध्ये म्हाडाच्या अनेक 

वसाहती बाांधण्यात आल्या त्या चाळविा आहते. त्यामळेु आि त्या िोटया पडत 

आहते.याचा पनुसवतकास झाला पासहिे, अशी तेथील लोकाांची मागणी आह.े हा 

पनुसवतकास होत असताना एक बेडरुम फ्लॅटधािक असेल ति त्याचे म्हणण ेआह ेमला 

दोन बेडरुमचा फ्लॅट समळाला पासहिे.  तसेच सतथे पासकां ग आसण चाांगल्या 

सोयीससुवधा समळाल्या पासहिे. पिांत ुआता आपण एक बाब लक्ष घेतली पासहिे की, 

वाढीव एफएसआय सदला असला तिी एकासत्मक सवकास सनयांत्रण सनयमावलीनसुाि 

आता शहिामध्ये सवतच िागी एफएसआय वाढलेला आह.े पणुे शहिामध्ये मेरो सदु्धा 

आलेली आह ेआसण त्या झोनमध्ये ४ एफएसआय समळतो. त्यामळेु आता या वाढीव 

२.५ एफएसआयची नवलाई सवकासकाांना िासहलेली नाही. एखादा प्लॅट शेिािी  
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श्री. चेतन तपेु.... 

असेल आसण त्यावि मरेो झोनमध्ये ४ एफएसआय समळणाि असेल ति म्हाडाच्या 

२.५ एफएसआयचे काय  नवल आह.े यामळेु या सनयमावलीमध्ये आता सधुािणा 

किण्याची गिि सनमातण झाली आह.े  

अध्यक्ष महोदय, मुांबई शहिाची परिससथती वेगळी आह.े सतथे गाळे म्हाडाच्या 

ताब्यात सदल्या िातात. त्याच्या सकां मती खपू प्रचांड आहते की १० गाळे सवकले तिी 

पणु्याच्या ५० गाळयाच्या बिोबि आहते. त्यामळेु पणुे शहिाचा पनुसवतकास किण्याचा 

सवचाि असेल ति त्याबाबत मी काही बाबी सचुव ू इसच्ितो. यडुीसीआि 

प्रमाणेअसणािा एफएसआय सदला िाईल काय, यावि माननीय मांत्रयाांनी सनवेदन किाव े

अशी मी मागणी किीत आह.े त्याचप्रमाणे गाळे घेण्यापेक्षा सवकासकाला सप्रसमयम 

भरुन पीपी मॉडेलवि म्हाडाचा पनुसवतकास किायचा आह ेति या बाांधलेल्या चाळी  

सवकससत   किता येतील काय ? 

अध्यक्ष महोदय, पणु्यातील पिुग्रसताांचा पनुसवतकास किणे सदु्धा महत्त्वाचे आह.े 

पाणशेतचे धिण फुटल्यानांति पणु्यात पिुग्रसताांना िागा दणे्यात आली. या सवत 

लोकाांना ९९ वषातच्या भाडेकिािाने िागा सदली होती. ती आता त्याांना मालकीची 

करुन दणे्यासाठी मदुतवाढ सदली आह.े सन १९७६ सालच्या िेडीिेकनिवि अल्प 

र्व्याि आकारुनत्या सठकाणच्या नागरिकाांना त्याांच्या भखूांडाची मालकी समळणाि 

आह.े पाणशेत येथील सवत धिणग्रसताांच्या वतीने मी सवतप्रथम महासवकास आघाडी 

सिकािचे असभनांदन कितो व आभाि मानतो.   

अध्यक्ष महोदय, टप्पा क्रमाांक एक, २५०० सक्वेअि फुट, टप्पा क्रमाांक दोन 

२२०० सक्वेअि फुट, टप्पा क्रमाांक चाि २००० सक्वेअि फुट आसण टप्पा क्रमाांक चाि 

१२०० सक्वेअि फुट असे प्लॉटच ेचाि टप्पे केले आहते. याांचा पनुसवतकास किायचा 

असताना त्याांच्या िागेची मालकी झाली तिी खपू िोटे प्लॉट आहते ति याच्या  

बाबतीत आपण क्लसटि डेर्व्हलपमेंटसािखा पयातय या नागरिकाांना दणेाि काय ? 

क्लटि डेर्व्हलमेंट झाली ति िासतीचा एफएसआय वापिता येईल. यामळेु पाणशेत 

धिणग्रसताांना एवढया वषातपासनू िी वाट बघायला लावली ति महासवकास आघाडी  
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श्री. चेतन तपेु.... 

सिकािने त्याांच्या मालकीची िागा करुन सदल्यामळेु त्याांचा नक्की फायदा होईल. 

अवघ्या ७० हिाि ते १.५ लाख रुपयाांमध्ये त्याांना ही मालकी समळणाि आह.े त्यामळेु 

मी शासनाचे पनु्हा एकदा असभनांदन किणाि आह.े  

अध्यक्ष महोदय, शवेटी मी एसआिएच्या सवषयावि बोलणाि आह.े ३०० 

सक्वेअि फुटचे घि एसआिएधािकाांना मांििू केलेले आह े त्याबद्दल सवत 

झोपडपट्टीवाससयाांच्या वतीने शासनाचे िेवढे सवागत केले िाते तेवढे कमीच आह.े 

पणुे शहिामध्ये एसआिएच्या सवषयाबाबत बोलत असताना मी साांग ूइसच्ितो की, 

शहि कोणते आह ेसकां वा तेथील भौगोसलक िागा कोणती आह ेअशा अनेक घटकाांवि 

एसआिएचे यश अवलांबनू असते. दि एक सकलोमीटि िागचेे भाव आसण मलू्य 

बदलत असते. त्यामळेु आि अनेक प्रकल्प िखडलेले आहते. याचे कािण असे आह े

की, सवकासक त्याच्या टीडीआिचा कां पोनांट बघनू त्याप्रमाणे काम कितो.  

अध्यक्ष महोदय, मी पणुे शहिातील काही आकडेवािी साांगणाि आह.े पणु े

शहिात एकूण ४८६ आसण सपांपिी सचांचवडमध्ये ७१ अशी एकूण ५५७ झोपडपट्टयाांची 

सांख्या आह.े १ लाख ६५ हिाि ६११ झोपडयाांची सांख्या आह.े त्यापैकी सपांपिी 

सचांचवडमध्ये ३५ हिाि २६१ असनू एकूण २ लाख ८७२ आह.े पणु्यातील 

झोपडपट्टीमध्ये ८ लाख ७२ हिाि आसण सपांपिी सचांचवडमध्ये २ लाख ५५ हिाि अस े

एकूण ११ लाख ७० हिाि एवढे िसहवाशी िाहतात.  लोकसांख्येशी २८ टक्के प्रमाणात 

पणुे शहिात आसण १५ टक्के सपांपिी सचांचवडमध्ये असे  दोन्ही शहिाचे समळून  २५ 

लोक झोपडपट्टीमध्ये िाहतात. 

अध्यक्ष महोदय, एसआिएचा सवषय खपू महत्त्वाचा आह ेत्यामळेु आपण मला 

दोन समसनटाांचा वेळ द्या. आिपयांत २८५  प्रसताव दाखल झाले. पिांत ुफक्त ६७ प्रसताव 

पणूत झाले आहते त्यातील ५१ ते ५२ पणूत झाले आहते आसण १५ त े१६ प्रसताव 

अांशत: पणूत आहते. ६ हिाि ८२५ घिे पणूत बाांधनू झाली.४ हिाि १६६ घिे अांशत: 

बाांधनू झाली आहते. अशा प्रकािचे काम सरुु आहते. बाांधकाम सरुु असलेल्या 

४४योिना आहते.  या माध्यमातनू १७ हिाि लोकाांना घिे समळणाि आहते. याचा  
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श्री. चेतन तपेु.... 

िि आपण एकसत्रत सवचाि केला ति आपल्याला अशी परिससथती सदसते की, सन 

२००५ पासनू सन २०२२ पयांत १११ प्रकल्प पणूत सकां वा सरुु  अवसथेत आहते आसण 

१० हिाि ९९१ लोकाांना घिे समळाले आसण १७ हिाि ८५१ लोकाांची प्रसतके्षत 

आहते. याचा अथत प्रत्यक्षात २ लाखापेक्षा िासत आहते. याला िि वेग द्यायचा 

असेल ति यामध्ये सधुािण किणे गििचे आह.े तो सवकासक कमी एफएसआय बाांधत 

आहते. एसआिएची योिना किीत असताना झोपडपट्या आहते तेवढीच  टेनामेंट 

बाांधली िाते आसण तो त्याचा टीडीआि घेऊन बाहिे िातो. पिांत ु िागा वाढून 

समळणाि नाहीत कािण  शासनाच्या िागा तवेढयात आहते. त्यामळेु मुांबईच्याधतीवि 

किण्यात यावे.  

अध्यक्ष महोदय. मुांबईमध्ये असा फिक आह ेकी, इथे ५१ टक्के ति पणु्यामध्ये 

७० टक्के लोकाांची सांमती लागते. मुांबईमध्ये उांचीची बांधन नाही पण पणु्यामध्ये ४० 

मीटि उांचीचे बांधन घातले िाते. त्याचप्रमाणे पणु्यामध्ये एफएसआयचे बांधन आह ेति 

मुांबईमध्ये  नाही. त्यामळेु मुांबईमध्ये असणािे चाांगले सनयम पणु्याच्या एसआिएला 

सदु्धा लाग ू केले पासहिे. अध्यक्ष महोदय, मी एक उदाहिण दतेो. पणु्यामध्ये एक 

झोपडपट्टी सवकससत होत आह.े त्या झोपडपट्टीची घनताच कमी आह ेपिांत ुशासकीय 

प्लॉट प्रचांड आहते. त्यामळेु शासनाला २५टक्के भिलेले आहते. सतथे िी+२, िी+३ 

ची इमाित बाांधली िाते पांित ुसतथे िी+२० ची इमाित बाांधली िाऊ शकते. असे िि 

केले िि सांपणूत झोपडपट्टी २५ टक्के िागेमध्ये बसेल आसण उिलले असतरिक्त घिे 

शासनाला समळतील आसण इति प्रकल्पबासधताांना दतेा येतील.  

      यानांति श्रीमती किांदीकि.... 
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श्री. चेतन तपेु ..... 

मला असे वाटते की, यामध्ये लवकिात लवकि सधुािणा किावी. िानेवािी, २०२२ 

मध्ये पणु्याची सनयमावली दाखल झाली असनू ती लवकि मांििू झाली ति पणु्याच्या 

एसआिएला चालना समळेल. येथील  सवकासकाांवि बांधन घातले पासहिे की, त्याांनी 

पणूत एफएसआय वापिला पासहिे. त्याांनी िि पणूत एफएसआय वापिला  व 

एमआयिी, एलआयिी करिता घिे बाांधली ति शहिात असतरिक्त घिे समळू शकतील.  

यामळेु पणु्याच्या सवकासाला चालना समळेल.  

 अध्यक्ष महोदय,  आपण ससटेनेबल गोलचा सवचाि करुन  सिसनर्व्हा किाि 

केलेला आह.े यामध्ये भािताने  सन २०३० पयांत सवत झोपडपट्टीवासीयाांना घिे 

दणे्याचे मान्य केले आह.े पणु्याच्या एसआिएला नवसांिीवनी सदली ति हा सवकास 

किता येईल. माझ्या सचूना ऐकून घेतल्या, त्या बद्दल माननीय मांत्री याांचे आभाि 

मानतो व माझे दोन शब्द पणूत कितो. धन्यवाद  

     -------- 
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 तागलका सभाध्यक्ष :  दपुािी ३.०० वािता माननीय मांत्री याांचे उत्ति आह.े 

यामळेु सन्माननीय सदसयाांनी थोडक्यात मदु्द ेमाांडावेत.  

 श्री. िसवांद्र वायकि ( िोगेश्विी –पवूत ) : अध्यक्ष महोदय,  सनयम २९३ अन्वय े

या सठकाणी मुांबई शहि, मुांबई उपनगि या सांबांधी चचात उपससथत किण्यात आली असनू 

या चचेत भाग घेण्याकरिता मी उभा आह.े 

 अध्यक्ष महोदय,  मुांबई ही मायानगिी आह,े ती कष्टकिी माणसाांची आह.े 

मुांबईला इसतहास आह.े मुांबईतील एसआिए, फनेल, मोडकळीस आलेल्या  

इमाितींचा सवषय आह.े सन १९६० मध्ये मुांबईत औद्योसगक क्राांती झाली. येथे समल्स 

अनेक आल्या. येथे काम किण्यासाठी महािाष्ट्रातनू अनेक लोक उद्योगधांद्यासाठी 

मुांबईत आले. येथे १-२ -३ मिल्याच्या चाळी बाांधल्या गले्या. आि सन २०२२ सरुु 

आह.े मुांबई शहिात पवूी समल कामगाि होते. त्याांच्याकरिता खानावळ पद्धत सरुु 

झाली. एका खोलीत १०-१० लोक िाहायची. ते िसत्यावि झोपायचे. अशा वेळी 

िामन िाघव याांची एन्री झाली. फुटपाथवि, िसत्याांवि झोपणािे िे लोक होते त े 

उपनगिामध्ये घिाांकरिता िाऊ लागले. यामळेु पवूत व पसिम उपनगिात लोकसांख्या 

वाढू लागली. अशा प्रकािे मलुुांड पयांत पवूत उपनगि व वाांद्र े पासनू दसहसि पयांत 

बहृन्मुांबई तयाि झाली.  

 अध्यक्ष महोदय,  मुांबई शहिाचे  अनेक प्रश्न आहते. मोडकळीस आलेल्या 

इमाितींचे प्रश्न सोडवण्याकरिता मागील वेळी ८ आमदािाांची ससमती तयाि केली. 

मालकी हक्क असणाऱया उपकि प्राप्त इमाितींबाबत काय सनणतय घ्यावा या बाबत 

ससमतीने सखोल अभ्यास केला. या ससमतीला दोनदा मदुतवाढ दणे्यात आली. 

मालक असतील ति त्याांनी आपल्या इमाितीचा सवकास केला नाही ति त्याांना ६ 

मसहन्याांचा अवधी द्यावा. या ६ मसहन्याांमध्ये त्याांनी सवकास केला नाही ति तेथील 

गहृसनमातण सांसथेने सवकास किावा. त्याांनी दखेील ६ मसहन्याांत सवकास केला नाही ति 

म्हाडाने सवकास किावा. असा ८ आमदािाांच्या ससमतीने सनणतय केला. पावसाळी 

असधवशेन, २०२० मध्ये सदनाने यास मान्यता सदली. या नांति माननीय िाज्यपाल  
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श्री. िसवांद्र वायकि.... 

याांनी मान्यता सदली. या नांति आताच  असे साांगण्यात आले की, िाष्ट्रपती याांच्याकडे 

ते सवधेयक   गेले असनू त्याांच्याकडून सनणतय होणे गििेचे आह.े आपल्याला अस े

किायचे असेल ति सन्माननीय सदसय ॲड आसशष  शेलाि आपण दखेील प्रयत्नशील 

िाहणे ह ेमुांबईच्या सवकासाच्या दृष्टीने गििेचे आह.े  

 अध्यक्ष महोदय,  मुांबईचा सवकास किताना प्रामखु्याने सांक्रमण सशसबिे बाांधण े

गििेचे आह.े माझ्याकडे आकडेवािी आह.े मुांबई बेटावि अससतत्वात असलेल्या १९ 

हिाि ६४२ इमाितींना उपकि लाग ू केला आह.े असधसनयम १९७६ च्या कलम 

८४(१) अनसुाि त्याचे वगीकिणही केले आह.े यामध्ये अ,ब,क असे केले हाेते. आता 

आपण सिसकट घेतो. ३० वषातपवूीची इमाित असेल ति ती पनुसवतकासाकरिात घऊे 

शकतो. मळू उपकि प्राप्त इमाितींची सांख्या१६ हिाि ५०२ होती. सध्याची सांख्या १२ 

हिाि २५७ आह.े सरुुवातील १९ हिाि ६४२ इमािती उपकिप्राप्त होत्या. या 

आपल्याला सवकससत किायच्या असतील ति  सांक्रमण सशसबि बाांधणे गििेचे आह.े 

मुांबईमध्ये त्यावेळी दखेील सांक्रमण सशसबि बाांधले होते. शहिात तात्पिुत्या सनवासाची 

सोय किण्यासाठी ४० सांक्रमण सशसबिे  बाांधली होती. यामध्ये २२ हिाि ६३४ गाळे 

होते. ८ हिाि ४४८ अनसधकृत घसुखोि गेले होते. या बाबत आपल्याला सनणतय 

घ्यायचा आह.े ८ आमदािाांच् या ससमतीने तेर्व्हा सनणतय घेतला होता की,यासाठी 

कोणती योिना तयाि किावी. िे मळू िसहवासी होते त्याांना रान्सफि केले होते. 

सांक्रमण सशसबि ऐविी मळू इमाित बाांधली असेल ति तेथे त्याांना घि समळणे क्रमप्राप्त 

असते. मात्र काही लोक िि तेथे गेले नसतील व अिनूही सांक्रमण सशसबािमध्ये िाहत 

असतील ति त्याांना घिकुल सदले पासहिे. या सांक्रमण सशसबिाचाही सवकास होण े

गििेचे आह.े या लोकाांना  िाहण्यास घि सदले पासहिे. काही लोकाांनी सांक्रमण 

सशसबिामधील घिे सवकले असतील ति त्याांनाही घि सदले पासहिे. घसुखोिाांकरिता 

एक योिना तयाि केली पासहिे. त्याांना बाांधकामाच्या माध्यमातनू घिकुल दऊे असा 

त्यावेळी सनणतय घेण्यात आला होता.  एवढया मोडकळीस आलेल्या इमाितींचा  
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श्री. िसवांद्र वायकि .... 

सवकास किण्याकरिता बीपीटीच्या १०० एकि  िागा समळाली ति  आपण तथेे 

तात्पिुते सांक्रमण सशसबि बाांध ूशकू. या सांबांधी माननीय कें द्रीय मांत्री श्री. सनतीन गडकिी 

याांना सद. ८.९.२०१७ िोिी मी पत्र सदले व मागणी केली होती. दसक्षण मुांबईत सांक्रमण 

सशसबिाची आवश्यकता आह.े अनेक इमािती धोकादायक झालेल्या आहते. यामळेु 

सांक्रमण सशसबि बाांधणे गििेचे आह.े म्हणनू बीपीटीची १०० एकि िमीन सदली ति 

तेथे सांक्रमण सशसबिे बाांधता येतील. सन्माननीय सदसय ॲड.  आसशष शेलाि आपण 

याचा फॉलो अप घेतला पासहिे, लक्ष घातले पासहिे. माननीय मांत्री ति या करिता 

लक्ष दतेीलच.  

 अध्यक्ष महोदय,  सनयम ३३ (५) अांतगतत म्हाडाच्या िागेवि इमाितीच े

बाांधकाम कितो. सनयम ३३(६) अांतगतत  मोडकळीस आलेल्या व आग लागलेल्या 

इमाितींचे बाांधकाम केले िाते. सनयम ३३ (७) अांतगतत उपकि प्राप्त इमािती व नॉन 

सेस इमाितींचा सवकास केला िातो. सनयम ३३(९) अांतगतत क्लसटि डेर्व्हलपमेंट केले 

िाते. सनयम ३३(६), ३३(७), आसण ३३(९)  या माध्यमातनू म्हाडाच्या इमाितींचा 

सवकास केला िातो.   

 

       यानांति श्रीमती सगिप... 
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श्री.िसवांद्र वायकि ... 

मी मागच्या वेळेस दखेील हा सवषय उपससथत केला होता की, माझ्या येथे पीएमिीपी 

कॉलनी आह.े त्या पीएमिीपी कॉलनीबाबत मांत्री महोदय आपण एक मसहन्यामध्ये 

बैठक लाव ूअसे साांसगतले होते. ती बैठक झाली नाही. पिांत,ु आपण ती लावावी. 

आपण त्यावेळेस असे साांसगतले होते की मे.एलोिा प्रोिेक्ट कन्सल्टांट या कां पनीची 

नेमणकू झालेली आह.े सदि कां पनीचा अहवाल सद.२७.१०.२०२१ िोिी म्हाडाला 

सादि केलेला आह.े  

   अध्यक्ष महोदय, शासनाच्या नगिसवकास सवभागाने सद.२८.२.२०२२ 

िोिीच्या सचूनेद्वािे मुांबई शहिातील ३८८ इमाितींबाबत सनणतय घेतला होता. सवकास 

सनयांत्रण सनयमावलीत सधुािणा किण्याचे प्रसतासवत केले आह.े पिांत,ु प्रसतासवतामध्ये 

त्याांनी िो प्रोत्साहनपि चटई के्षत्र सनदशेाांक सदलेला आह,े तो खािगी सवकासकाांनी 

पनुसवतकास केल्यास... 

( माननीय तासलका सभाध्यक्ष बेल वािवतात ) 

  अध्यक्ष महोदय, हा महत्वाचा सवषय आह.े त्याांना ३०  ते ५० टक्के सनदशेाांक 

दणे्यात येईल, म्हाडाने केल्यास ५० ते ८० टक्के प्रमाणे त्याांना चटईके्षत्र दणे्यात येईल. 

पिांत,ु ६६ इमाितींच्या बाबतीत त्याांनी िो सनणतय केला आह,े त्याच्या अनषुांगाने म्हाडा 

िि ते किणाि असेल ति  ५० ते ८० टक्के अशा पध्दतीने प्रोत्साहनपि चटईक्षेत्र 

समळणाि आह.े प्राईम समसनसटि गँ्रड प्रोिेक्ट अांतगतत माझ्या सवभागातील अांधेिी 

येथील पनुम नगिच्या बाबतीत आपण त्या सनयमाच्या आधािे तो सनणतय घेतला ति 

बिे होईल असे मला वाटते. 

  अध्यक्ष महोदय, मुांबईतील फनेल झोनच्या बाबतीतील अत्यांत महत्वाचा 

सवषय आह.े यामध्ये एअिपोटत ... या फनेल झोनच्या बाबतीत ३ सक.मी.ची िेसडअस 

आह.े या ३ सक.मी.च्या िेसडअसमध्ये हा फनेल झोन म्हणिे बफि झोन सनमातण 

झालेला आह.े हा बफि झोन सनमातण झाल्यामळेु फक्त पाले ईसट-वसेट नाही, साांताकु्रझ 

ईसट-वेसट नाही, कुलातच्या सतकडचा येतो व चेंबिुच्या बािचूा भाग त्यासठकाणी,  
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श्री.िसवांद्र वायकि ... 

कुलात व घाटकोपिच्या येथील भाग येतो. िोगेश्विीचा अधात भाग येत आह.े िोगेश्विी 

मेघवाडी पोलीस सटेशनच्या हद्दीपयांत तो येत आह.े ज्या ज्या वेळेस एसआिएने सनणतय 

सदले, त्या एसआिएच्या सनणतयाच्या बाबतीत त्याांनी इमाित बाांधनू झाली, रिहबॅची 

इमाित बाांधनू झाली. सेलची इमाित बाांधायला गेल्यावि त्याांना असे साांगण्यात आले 

की, तमुचे त्या ३ सक.मी. च्या परिघात येत आह.े तमु्ही रिहबॅच्या इमाितीचा विचा 

एक मिला काढूनच टाका. ... (अडथळा)... ते तमु्ही किायचे आह.े सससर्व्हल 

एसर्व्हएशन हा कें द्राचा सवषय आह.े ... (अडथळा)... महानगिपासलकेपासनूचे सन 

१९९२ पासनू ते माझे सहकािी आहते.  

  अध्यक्ष महोदय, मुांबईतील उपनगिामध्ये इांटिनॅशनल व डोमेससटक सवमानतळ 

आह.े मी आता ३ सक.मी.च्या िेसडअसबाबतचा सवषय साांसगतला. मुांबई शहिातील 

पसहले सवमानतळ सन १९३२ ते सन १९६० पासनू ..... ते नानावटी हॉससपटलच्या 

समोि होते. त्यानांति सन १९४५ मध्ये दसुिे महायधु्द झाले. त्यावेळेस सिसटश शासनाने 

िपानने आपल्यावि हवाई हल्ला करु नये यासाठी एक सवमानतळ केले. त्याचेच नाव 

आपण आता ित्रपती सशवािी महािाि आांतििाष्ट्रीय सवमानतळ असे केले 

आह.े..(अडथळा)... अध्यक्ष महोदय, माझे ९ ते १० सवषय आहते. मला पणूत 

बोलावयाचे आह.े 

  तागलका सभाध्यक्ष (श्री.दीपक चव्हाण) : सन् माननीय सदसय आिच्या 

कामकािपसत्रकेमध्ये दशतसवण्यात आलेल्या अांसतम आठवडा प्रसतावामध्ये दखेील 

मुांबईचा सवषय आह.े त्यावेळेस आपण आपले सवचाि माांडावेत. आता आपल्याला 

मांत्री महोदयाांचे उत्ति ३ वािता घ्यायचे आह.े 

  श्री.िसवांद्र वायकि : अध्यक्ष महोदय, िे लोक त्या फनेल झोनमध्ये, बफि 

झोनमध्ये आलेले आहते, त्याांचे बाांधकाम होत  नाही. त्याांचे बाांधकाम आपल्याला 

किायचे असेल ति, माझी सचूना आह,े िसा इति सठकाणी बाांधकामाला  त्याांना त्या 

पध्दतीचा एफएसआय समळतो तसा याांना सदला िात नाही. याांना त्या पध्दतीचा  
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श्री.िसवांद्र वायकि ... 

एफएसआय द्या. त्या पध्दतीचा एफएसआय त्याांना सदल्यानांति त्याांची आता िेवढी 

हाईट आह,े तवेढे ते बाांध ू शकतील. बाकीचा टीडीआि रुपाने त्याांनी िि बाांधनू 

घेतला... 

  तागलका सभाध्यक्ष : सन्माननीय सदसय ॲड.िाहुल नावेकि आपण 

आपल्या भाषणास सरुुवात किावी. 

  श्री.िसवांद्र वायकि : अध्यक्ष महोदय, ८-९ समसनटाांमध्ये माझे सवत मदु्द ेमाांडून 

होणाि नाहीत. काल आपण प्रत्येक सन्माननीय सदसयाांना बोलण्याकरिता अधात तास 

सदला होता. 

  तागलका सभाध्यक्ष : सन्माननीय सदसय आपण पढुच्या अांसतम आठवडा 

प्रसतावावि बोलताना आपले िासहलेले  सवषय माांडावेत. आता सन्माननीय सदसय 

ॲड.िाहुल नावेकि आपण आपल्या भाषणास सरुुवात किावी. 

...... 
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  ॲड.िाहुल नावेकि (कुलाबा) : अध्यक्ष महोदय, म.सव.स. सनयम २९३ 

अन्वयेच्या चचेमध्ये मी माझे मत माांडण्याकरिता व सहभागी होण्याकरिता उभा आह.े 

  अध्यक्ष महोदय, आपण महािाष्ट्रातील मुांबई, पणुे अशा प्रमखु शहिाांशी 

सनगसडत असणाऱया समसयाांवि आि येथे चचात किणाि आहोत. माझ्या मते त्यातील 

एक सवातत महत्वाची व अत्यांत कठीण समसया म्हणिे मोडकळीस आलेल्या 

इमाितींची समसया आह.े आि मुांबई महानगिपासलकेच्या सडझासटि मॅनेिमेंटच्या 

डेट्यानसुाि सन २०१८ ते सन २०२१ या दिम्यान १८१० इमािती कोसळल्या आहते. 

त्याच प्रमाणे ९९ लोकाांचा यात बळी गेलेला आह ेआसण ३७६ लोक गांभीि िखमी 

झालेले आहते. 

  अध्यक्ष महोदय, आिच्या ससथतीत मुांबईत सकमान ५०० इमािती या अत्यांत 

धोकादायक परिससथतीत आहते. प्रत्येक पावसाळी असधवेशनामध्ये सकमान २ 

इमािती कोसळल्याची मासहती आपण सभागहृात मासहतीच्या मदु्दयाद्वािे माांडतो. या 

कोसळणाऱया इमाितींमध्ये िे लोक मतृ्यमुखुी पडतात त्याच े कािण केवळ  

शासनाकडून आसण आपल्याकडून होणािे दलुतक्ष ह ेअसते. या सांपणूत मतृ्यूांकरिता मला 

असे वाटते की, कल्पेबल होसमसाईड दखेील कमी आह.े या सवत मतृ्यूांकरिता आपण 

सवत िाज्यकते, शासन िबाबदाि आह.े आपण म्हाडामाफत त ३ हिाि प्रती चौ.फुटाांची 

िी मयातदा होती ती वाढवनू ४ हिाि केली आह.े ती कमी आह.े पिांत,ु ही वाढीव 

अमाऊां ट आि इमाित दरुुसतीकरिता उपलब्ध नाही. 

  अध्यक्ष महोदय, आपण पासहले ति सडफेन्स एनओसीचा एक मोठा मदु्दा आह.े 

कुलाब्या सािख्या सठकाणी िेथे नेर्व्ही नगि सािख्या आसथापना िवळ आहते तथेे 

२०० मीटि पयांत आपण कोणतेही बाांधकाम करु शकत नाही. या २०० मीटिमध्ये 

अनेक मोडकळीस आलेल्या इमािती आहते. त्याांची दरुुसती होऊ शकत नाही. कािण 

सडफेन्स एनओसी नाही. 

  अध्यक्ष महोदय, मी िाज्य शासनाकडे, नगिसवकास सवभागाकडे सवनांती कितो 

की, त्याांनी त्वरित कें द्र शासनाशी सांपकत  साधनू या सवषयावि तोडगा काढून ज्या 

मोडकळीस आलेल्या इमािती असतील त्याांच्या दरुुसतीकरिता एक एक्सेप्शन कें द्र  
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ॲड.िाहुल नावेकि .... 

सिकािकडून प्राप्त किावे. आपण पासहले ति म्हाडामध्ये सांक्रमण सशसबिे उपलब्ध 

नसल्याने नोसटस सदल्यानांतिही बिेच भाडेकरु घिे रिकामी किीत नाहीत. कािण आपण 

त्याांना रॅन्झीट अकोमेडेशन दऊे शकत नाही. ह े रॅन्झीट अकोमेडेशन वाढसवण्याची 

अत्यांत गिि आह.े  

  अध्यक्ष महोदय, कुलाबा सांक्रमण सशसबिात गेल्या ७ वषाांपासनू ७ 

मिल्याांच्या ४ इमािती तयाि झाल्या. पिांत,ु त्या इमाितींना ३ मिल्यापासनू ७ 

मिल्यापयांत ओ.सी. नसल्यामळेु त्यामध्ये ऑक्यपेुशन होऊ शकत नाही. आपण त्या 

इमािती रिकाम्या ठेवलेल्या आहते. एका बािलूा अपघात होत आहते. इमािती 

कोसळत आहते. लोकाांचे िीव िात आहते. दसुऱया बािलूा आपण या रॅन्झीट 

ॲकोमेडेशन मध्ये तयाि झालेल्या इमािती रिकाम्या ठेवत आहोत. आपण त्या 

लोकाांना दऊे शकत नाही. 

  अध्यक्ष महोदय, कुलाब्यातील समुािे २१० इमािती मोडकळीस आलेल्या 

असल्यामळेु ४० वषाांपवूी सनष्ट्काससत केल्या गले्या होत्या. ४० वषाांपासनू म्हणिे 

१९८० पासनू सांक्रमण सशसबिात ते लोक िाहत आहते. त्याांच्यासाठी या ७ मिली 

इमािती तयाि झाल्या आहते. पिांत,ु आपण त्या वापरु शकत नाही. ऑक्यपेुशन दऊे 

शकत नाही. कािण म्हाडाने अिनू त्याची ओ.सी. प्राप्त केलेली नाही, ओ.सी. सदलेली 

नाही.  

  अध्यक्ष महोदय, यापवूी या एरियाची प्लॅसनांग ऑथॉरिटी एमएमआिडीए 

असताना म्हाडाने हीच सवनांती केली होती  की, या  इमािती बाांधताना सीसी  म्हणिे 

कमेन्समेंट ससटतसफकेट सन २००८ च्या आधी सदले होते. त्यामळेु ओ.सी. दणे्यास 

कोणतीही अडचण नाही. 

नांति श्री.सशांद े... 
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आता म् हाडा प्लासनांग अथॉरिटी झाल्यानांति त्याांनी त्याांचे मत बदलले आह.े त्यामळेु 

आता ओसी न सदल्यामळेु या सगळ्या दसनका रिकाम्या िासहल्या आहते. शासनाने 

या प्रकिणी त्विीत लक्ष घालनू कुलाबा सांक्रमण सशसबिातील इमाितींना ताबडतोब 

ओसी द्यावी. आपण त्या भागातील लोकाांना ४० वषातपासनू मालकी हक्काच्या 

घिापासनू वांसचत ठेवले आह,े त्याांना त्विीत त् याांची घिे समळवनू द्यावेत.  

 अध्यक्ष महोदय, मुांबई उपनगिाांमध्ये एनए टॅक्स हा सलु्तानी टॅक्स लावण्यात 

आला होता. त्याच पद्धतीने मुांबई शहिामध्ये कलेक्टि टॅक्स वसलू किण्यात येतो. 

नरिमन पॉई ांट, कफ पिेड, मिीन ड्राईर्व्ह येथील सांपणूत िमीन कलेक्टि लॅण्ड असनू ती 

Occupants याांना लीिवि दते असताना बािाि भावानसुाि सवत Lease Premium 

collect किण्यात आला होता. सदिहू भागामध्ये भिाव टाकण्यापवूी समदु्र होता. तथेे 

डी-माकेशन करुन प्लॉट सवकासीत किण्यासाठी सदले होते. सवधान भवन, ओबेिॉय 

हॉटेल, बख्तावि इमाित, समत्तल कोटत, समत्तल टावि, या भागात िेक्लमेशन करुन सवत 

इमािती सवकासकाने सवत: बाांधल्या आहते. तिीही आि या भागातील सदसनका 

हसताांतरित किण्यात येतात त्यावेळी सिल्हासधकािी त्याांचेकडून खिेदी 

सकां मतीच्या/बािाि भावाच्या २ टक्के  Premium recover कितात. शासनाने वन 

टाईम पेमेंटची पॉसलसी मध्यांतिी आणली होती, conversion from tenure 2 to 

tenure 1. त्याकरिता वसलू किण्यात आलेली Premium ची िक्कम खपू असधक 

होती. एवढी िक्कम दणेे या भागातील सामान्य र्व्यक्तींना शक्य नर्व्हते. 

 अध्यक्ष महोदय, कुलाबा सवधानसभेच्या ए वॉडतमध्ये सनवासी लोकसांख्या १३ 

लाख इतकी आह,े पिांत ुया भागामध्ये िोि ४८ लाख लोक येतात. या भागामध्य े

सवधान भवन, मांत्रालय, पोलीस मखु्यालय, मुांबई उच्च न्यायालय, सटॉक एक्सचेंि 

इत्यादी कायातलये आहते. भाितातील काही उद्योगाांचे प्रमखु कें द्र या सवधानसभा 

मतदािसांघात आहते. त्यामळेु या मतदािसांघावि खपू ताण येतो. त्यामळेु कें द्रामध्ये 

ज्याप्रमाणे National Capital Region तयाि किण्यात आला आह ेत्या धतीवि 

कुलाबा  सवधानसभेला State Capital Region िाहीि करुन सनयोिनासाठी 

असधक सनधीची तितदू किावी, अशी माझी शासनाला सवनांती आह.े 
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अध्यक्ष महोदय, नरिमन पॉई ांट ते वडाळापयांत बीपीटी लॅण्डचा खपू इश्य ूआह.े 

या िागेवि मोठ्या सांख्येने मोडकळीस आलेल्या इमािती आहते. बीपीटीकडून ना-

हिकत समळत नसल्याने त्याांचा पनुसवतकास किणे शक्य होत नाही. बीपीटीची लॅण्ड 

पॉसलसी तयाि आह.े िाज्य शासनाने या प्रकिणी हसतक्षपे करुन लॅण्ड पॉसलसी तयाि 

किण्यासाठी योग्य ते सहकायत केले पासहिे, त्यासाठी बीपीटीकडे मागणी केली 

पासहिे.  

 अध्यक्ष महोदय, एसआिए हा सनफ्टी सकां वा बॉम्बे सटॉक एक्सचेंि सािखा 

रेडींग प्लॅटफॉमत झाला आह.े माझ्या मतदािसांघामध्ये सकमान १६ झोपडपट््टया आहते. 

त्यामध्ये एलओआय ५ ते १५ वषातपवूी सदला आह.े... (अडथळा)... दोन िद्द किण्यात 

आले आहते. डीफेन्सची ना-हिकत नसल्याने आांबेडकि नगि येथील िद्द किण्यात 

आला आह.े तो त्याांना द्यावयास नको होता. सदिहू १६ झोपडपट््टयाांपैकी एकाही 

झोपडपट्टीच्या पनुसवतकासाचे काम मागील १५ वषातपासनू झाले नाही. प्रत्येक 

झोपडपट्टीच ेसकमान दोन सवकासक बदलले गलेे आहते. first come first basis 

असल्याने दसुऱयाला दतेा येत नाही. सवकासक लॉग-ईन करुन आिक्षण करुन 

ठेवतात. लॉगीन झाल्यानांति एलओआय दणे्यात येतो त्यानांति तो सवकासक दसुऱया 

सवकासकाला ती िागा सवक्री कितो.  

 ॲड.असनल पिब : अध्यक्ष महोदय, हा प्रसताव चचलेा आला त्यावेळी यावि 

भाितीय िनता पक्षाच ेसन्माननीय सदसय काल त्याांची मते माांडणाि होते. त्याांचे  काल 

सांख्याकाळी २-३ सन्माननीय सदसय सभागहृात होते. सशवसेना पक्षाचे सन्माननीय 

सदसय श्री.िसवांद्र वायकि व श्री.मांगशे कुडाळकि ह ेदोघचे बोलणाि होते. हा प्रसताव 

मुांबईचा असल्याने या भागातील सन्माननीय सदसयाांना यावि बोलण्यासाठी सांधी 

दणे्यात यावी. या प्रसतावाचे उत्ति दणे्यास दपुािी तीन सकां वा सर्व्वा तीन वािता सरुुवात 

किण्यात येणाि आह.े सन्माननीय सदसय श्री.िसवांद्र वायकि याांचे २-४ मदु्द ेमाांडावयाच े

िासहले आहते. त्यासाठी त्याांना पनु्हा सांधी दणे्यात यावी. कािण सत्ताधािी पक्षाच े

सन्माननीय सदसय बोलण्याचे िासहलेले नाहीत.   

ॲड.िाहुल नावेकि : अध्यक्ष महोदय, माननीय सांसदीय कायत मांत्री याांनी 

साांसगतले की, प्रत्येकाला आपली महत्त्वाची भसूमका माांडावयाची आह,े ती त्याांना 

माांडू द्यावी. त्यापवूी माझे भाषण पणूत होऊ द्याव.े  
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ॲड.िाहुल नावेकि... 

अध्यक्ष महोदय, या िाज्यासाठी सन २०१२ मध्ये मॅन्ग्रोर्व्हि ् सेल सनमातण 

किण्यात आला. माननीय सवोच्च न्यायालयाच्या सन २००५ मधील सनणतयानसुाि 

िेवढे मॅन्ग्रोर्व्हि ्आहते त्याांना रिज्यरु्व्हीनेट किण्याची िबाबदािी शासनाला सदली 

होती. मॅन्ग्रोर्व्हि ् वि मागील २० वषातपासनू झोपडपट््टया आहते. शासनाने 

झोपडपट््टयाांना सन २००० पयांत व त्यानांति सन २०११ पयांत सांिक्षण सदले आह.े या 

मॅन्ग्रोर्व्हि ् वि रिज्यरु्व्हीनेशन किणाि असाल  ति त्या भागामध्य े िाहणाऱया 

झोपडपट्टीधािकाांची सोय केल्यासशवाय मॅन्ग्रोर्व्हि ्मधील त्याांच्या झोपड्या हटसवण े

ह ेनैससगतक न्यायाच्या तत्वाच्या सवरुध्द असेल. मॅन्ग्रोर्व्हि ्विील झोपड्याांची पयातयी 

र्व्यवसथा केल्यासशवाय त्या हटव ूनयेत, अशी माझी सवनांती आह.े 

अध्यक्ष महोदय, आपण मला बोलण्याची सांधी सदली त्याबद्दल आभािी आह.े 

धन्यवाद ! 

------------ 
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श्री.ससुनल भसुािा (सवक्रमगड) : अध्यक्ष महोदय, सत्ताधिी पक्षाने 

म.सव.स.सनयम २९३ अन्वये माांडलेल्या प्रसतावावि बोलण्यासाठी मी उभा आह.े 

अध्यक्ष महोदय, म्हाडाचा सवसताि तालकुासनहाय किण्यात यावा, अशी माझी 

मागणी आह.े ग्रामीण भागामध्ये घिकुल, सदसनका याांची खिेदी केल्यास प्रधान मांत्री 

आवास योिनेंतगतत २.५ लाख रुपये दणे्यात येतात. आसदवासी सवकास सवभागाच्या 

माध्यमातनू १.५ लाख रुपये दणे्यात येतात. आसदवासी सवकास योिनेतील शबिी 

घिकुल योिनेचे १.५ लाख रुपये, प्रधान मांत्री आवास योिनेचे २.५ लाख रुपय े

समळून ४ लाख रुपये होतात व सवभागाच्या माध्यमातनू आणखी १ लाख रुपये सदले 

ति ५-६ रुपये िकमचेे चाांगले घिकुल समळेल. िर्व्हाि, मोखाडा, सवक्रमगड, पालघि, 

तलासिी याांचेसह पणु े व मुांबईतही आसदवासी समािाचे लोक वाईट परिससथतीत 

िाहतात. उक्त योिनेतनू सिल्हासतिावि िाहणािे आसदवासी, नव बौद्ध, मागासवगीय 

समािातील या दबुतल घटकाांतील लोकाांना म्हाडाच्या माध्यमातनू घिे बाांधनू सदली 

पासहिेत. त्यासाठी एक चाांगली योिना तयाि किता येईल. सदिहू घिाांच ेबाांधकाम 

म्हाडाच्या माध्यमातनूच किण्यात आले पासहिे. कािण आपण लाभाथीच्या 

खात्यावि पैसे दतेो, त ेलोक कुठे तिी मििुीच्या कामाला िात असतात. त्यामळेु उक्त 

घिे टाईप प्लॅन करुन योिनेच्या माध्यमातनू बाांधनू दणे्यत यावीत, अशी माझी आग्रही 

मागणी आह.े 

अध्यक्ष महोदय, आपण मला बोलण्याची सांधी सदली त्याबद्दल आभािी आह.े 

धन्यवाद ! 

---------- 

 

 

 

 



24-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) II - 221 

GSS/AKN/MMP प्रथम कुमािीसगिप 14:40 

 

 

श्री.िसवांद्र वायकि : अध्यक्ष महोदय, सत्ताधिी पक्षाने म.सव.स.सनयम २९३ 

अन्वये माांडलेल्या प्रसतावावि मी यापवूी मदु्द े माांडले आहते. माझ े काही मदु्द े

माांडावयाचे िासहले होत.े त्यासाठी आपण पिवानगी सदली त्याबद्दल मी आपला 

आभािी आह.े 

अध्यक्ष महोदय, फनेल झोनसाठी इतिाांप्रमाणे एफएसआय दणे्यात येत नाही. 

फनेल झोनमधील इमाितींच्या पनुसवतकासाचा खचत भरुन सनघण्यासाठी आिच्या 

असधकृत सबल्डअपच्या आधािे टीडीआि दणे्यात यावा. िेणेकरुन आि त्या भागात 

िाहत असतील तेवढेच नागिीक नवीन इमाितींमध्ये िाहू शकतील आसण सवकासक 

टीडीआिच्या माध्यमातनू इति भाग सवकसीत किेल.  

अध्यक्ष महोदय, भोगवटा प्रमाणपत्र नसलेल्या व वषातनवुषे प्रसतके्षत 

असलेल्या इमाितींचा भोगवटा प्रमाणपत्रााांबाबत क्षमासपत किण्यासाठी सनणतय घेणे, 

हा एक मदु्दा आह.े मुांबई शहि व मुांबई उपनगिाांतील अनेक इमाितींमध्ये एफएसआय,  

सरक्चिल, शलु्क न भिणे, असग्नशमन सवभागाची एनओसी नसल्यामळेु र्व्हायलेशन 

होते.  

यानांति श्री.तेलांग.... 
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श्री.िसवांद्र वायकि........  

अशा अनेक कािणाने इमाितींना ओ.सी. समळत नाही. सवकासक बाांधकाम कितो, 

सवकासकाकडे ओ.सी. नसताना दखेील सांबांसधत लोकाांना इमाितीमध्य े िाहण्यास 

सवकासक पिवानगी दतेो. पनु्हा घि समळणाि नाही या भीतीपोटी लोक त्या 

इमाितीमध्ये िाहायला िातात. ओ.सी. असल्यासशवाय कोणत्याही इमाितीाांना 

सकां मत येत नाही. अशा प्रकािच्या अनेक समसयाांचा सवचाि करुन िाज्य शासनाने 

सदनाांक १ मे २०१७ पासनू महािेिा कायदा लाग ूकिण्यात आलेला आह.े महािेिा 

कायदा अससतत्त्वात येण्यापवूी मोफा, त्यानांति एओए, त्यानांति एमएचए कायदा लाग ू

होता.  महािेिाच्या अगोदि िेवढ्या इमािती असतील त्या सवत इमाितींसाठी क्षमासपत 

धोिण आणणे अत्यांत आवश्यक आह.े त्या प्रकािे तसे धोिण आणावे िेणेकरून सदि 

इमाितींचा पनुसवतकास किताना अडचणी येणाि नाहीत. आता सडम कन्र्व्हने्स दखेील 

झालेले आह.े यामध्ये प्रामखु्याने सांबांसधताांकडे पेपसत मागण्याची गिि नाही. २५-२५ 

वषातपासनू सदि इमािती आहते. सांबांसधत लोक तेथे िाहत आहते. त्याांच्याकडे िेशन 

काड्तस आहते. सडम कन्र्व्हने्सचे धोिण आणले होते, त्या पद्धतीने सडम कन्र्व्हने्स 

किण्यात यावा, अशी मी सवनांती कितो.  

 अध्यक्ष महोदय, एकदा बाांधकाम झाल्याांनति तमु्ही पनु्हा पनु्हा अकृसषक कि 

कसा लाव ूशकता. त्यामळेु तो कि िद्द किण्यात यावा, अशी माझी सवनांती आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, पाच मखु्यमांत्री होऊन गेले तिी दखेील धािावी पनुसवतकास 

झालाच नाही. धािावी हा २३९ हके्टिचा परिसि आह.े या भागात १० लाख लोक 

िाहतात. या भागामध्य े२० हिाि लघउुद्योग आहते. वषातकाठी या सठकाणी १ अब्ि 

डॉलिची उलाढाल होत असते. यासांदभातत मखु्यमांत्री महोदयाांकडून खपू अपेक्षा 

आहते. धािावीच्या सवकासाबाबत प्रामखु्याने सनणतय घेणे महत्त्वाचे आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, म्हाडाचे थसकत शलु्कासाठी अभय योिना आणणे अत्यांत 

गििेचे आह.े सन्माननीय सदसय श्री.मांगेश कुडाळकि याांनी त्याबाबीसाठी उपोषण 

दखेील केलेले आह.े म्हाडासाठी अभय योिना आणावी, अशी माझी सवनांती आह.े 
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श्री.िसवांद्र वायकि........   

 अध्यक्ष महोदय, वाांद्र ेयेथील शासकीय वसाहतीचा पनुसवतकास किावा, अशी 

त्या सठकाणी िाहणाऱया लोकाांची मागणी आह.े २० ते २५ वषातपासनू शासकीय 

वसाहतीमध्ये सांबांसधत लोक िाहत आहते. वसाहतीचा पनुसवतकास र्व्हावा यासाठी 

तेथील िसहवाशाांनी मखु्यमांत्री महोदयाांना पत्रर्व्यवहाि केलेला आह,े तसेच त्याांची भेट 

दखेील घेतलेली आह.े याबाबतीत सनणतय होणे अत्यांत गििेचे आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, िखडलेल्या SRA च्या बाबतीत अनेक कािणे आहते. 

यामध्य ेAnnexure 1, Annexure 2 व Annexure 3 होते. त्यातील Annexure 

2 पात्रता ससद्ध किण्यासाठी असते. पात्रता ससद्ध केल्यानांति काही लोक तशीच अपात्र 

िाहतात. त्याांनी तीन मसहन्यााांच्या कालावधीत आपली पात्रता ससद्ध किणे अत्यांत 

गििेचे असते. ते आपण कित नाहीत. Annexure 3 च्या बाबतीमध्ये साांगायच े

म्हणिे ज्यावेळेला एखादा सवकासक सबसमशन कितो त्यावेळेला त्याची आसथतक 

ससथती बिोबि नसले आसण तो सबसमशन किणाि असले, गावोगाव भटकून SRA 

योिना सवकायला काढणाि असेल ति यावि बांधन येणे गििेचे आह.े Annexure 1 

आसण Annexure 3 ह ेएकत्र असणे प्रामखु्याने महत्त्वाचे आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, सन १९९५ मध्ये SRA योिनेला मान्यता सदलेली आह.े 

त्यावेळी सन १९९५ पयांतच्या झोपडपट्टया पात्र किण्यात सनणतय घेण्यात आला. 

त्यानांति त्यामध्ये वाढ करुन सन २००० पयांतच्या झोपपट्टया पात्र किण्यात सनणतय 

घेण्यात आला होता. त्या सनणतयामध्ये पनु्हा सधुािण करुन सन २०२१ पयांतच्या 

झोपडपट्टया पात्र किण्याचा सनणतय घेण्यात आला आह.े पिांत ु या झोपडपट्टयाांना  

सशलु्क भिण्याबाबत अट घातलेली आह.े आता सशलु्क कोणी भिावे, हा प्रश्न 

सनमातण झाला आह.े काल सन्माननीय सदसय श्री.योगेश सागि याांनी साांसगतले की, 

सदि सशलु्काची िक्कम सांबांसधत सवकासकानी भिावी. पिांत ुमाझे असे म्हणणे आह े

की, कायद्याने सन १९९५ चे सन २००० केले नांति सन २०११ पयांत म्हणिे सेन्सस 

च्या वषातपयांत आपण आलो आह.े त्याांचे कडुन कन्सरक्शन प्राईस घऊेन केले ति त े

तयाि होतील.  त्यामळेु एसआिए योिना एक्सपीडाईट किता येतील. 
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श्री.िसवांद्र वायकि........  

 अध्यक्ष महोदय, म्हाडाच्या लेआऊटमधील आिक्षण मुांबई 

महानगिपासलकेला तत्काळ हसताांतरित किण्यात यावेत. त्यामध्ये PG असतील, RG 

असतील हॉससपटल असतील अनेक वषातपासनू प्लॉट असतात. सदि प्लॉटवि 

अनसधकृत बाांधकाम होतात. म्हणनू ते तत्काळ हसताांतरित किण्यात यावेत, अशी मी 

सवनांती कितो आसण मी माझे सांपसवतो. धन्यवाद. 

----------- 
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 ॲड.आनशष शेलार (वाांद्र-ेपसिम) : अध्यक्ष महोदय, आमच्या 

मतदािसांघातील महत्त्वाचे सवषय असल्यामळेु आम्ही ते माांडणाि आहोत. पिांत ुत े

ऐकण्यासाठी माननीय गहृसनमातण मांत्री उपससथत नाहीत व नगि सवकास मांत्री दखेील 

उपससथत नाहीत. या दोन्ही सवभागावि सवशेष चचात सरुु आह.े तिी दखेील दोन्ही 

सवभागाचे मांत्री महोदय उपससथत नाहीत.  

अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदािसांघातील दोन-तीन प्रश्न माांडून दोन-तीन 

प्रकिणाांबाबत मासहती दणेाि आह.े माझ्या मतदािसांघामध्ये नगि भ ूक्रमाांक १०७, 

१२४, १२५ बाांद्रा A या भखूांडावि प्लासनांग अथॉरिटी MMRDA कडून सदि 

भखूांडावि सपुि सपेशासलटी कॅन्सि हॉससपटलच्या आिक्षणाचा प्रसताव BMC कडे 

सादि केलेला आह.े पिांत ुBMC कडून अद्याप उत्ति आलेले नाही. माननीय मांत्री 

महोदयाांनी त्याबाबत उत्ति सदले ति योग्य होईल. 

 अध्यक्ष महोदय, SRA च्या योिनाांबाबत या सदनातील दोन्ही बािचूे सदसय 

बोलले. या योिनेतील Annexure 3 चा मदु्दा आताच सन्माननीय सदसय श्री.िसवांद 

वायकि याांनी माांडला आह.े आपल्याला Annexure 3 म्हणिे आसथतक ससथती 

याकडे यासाठी ल्रक्ष द्यावे लागेल की, आता हळूहळू अांडिवल्डतचा पैसा SRA च्या 

डेर्व्हलपमेंटमध्ये यायला लागलेला आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, मुांबई शहिामधील SRA मध्य ेससमला हाऊस आह.े मकेुश 

तलिेिा, त्याांचे बांध ूगलु तलिेिा, या गलु तलिेिा याची मलुगी रिाांकू दशेपाांडे याांना 

हवाला केसमध्ये इकबाल समची बिोबि रिकू दशेपाांडेला पकडण्यात आले. मकेुश 

तलिेिा याने रिांकू दशेपाांडेच्या इनर्व्हसेटमेंटची SRA सकीम ज्याला ईडीने समन्स केले 

आह.े ससमला हाऊसची SRA सकीम २ हिाि कोटी रुपयाांची आह.े त्यामध्ये 

अांडिवल्डतचा पैसा वापिला िातो आह.े याबाबतचे सवत पेपसत मी आपल्याला दतेो. 

या सवषयाची आपण चौकशी किावी, अशी अपेक्षा आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, ईडीचे नाव घेतल्यावि खपू चचात होते. या सवषयावि मांत्री 

महोदय, ईडीवि मोचात काढावा. आम्ही तमुच्याबिोबि येऊ. मुांबई शहिातील ज्या 

योिनेमध्ये सवकासक िेलमध्ये गेले आहते, ईडीने, ससबीआयने उचलले आहते, त्या 
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सठकाणच्या रिहबॅच्या लोकाांना घिे समळाली नाहीत. ते रासन्झट कॅम्पमध्ये आहते. 

यामध्ये नसलेले काही लोक भाड्यावि आहते. सवकासकाने भाडे दणेे बांद केलेले 

आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, माझ्या हातामध्ये सदनाांक १५ िानेवािी २०२१ चे SRA चे 

पत्र आह.े ते ईडीच्या सहाय्यक सांचालकाला पत्र सलहून िेिाची इमाित बाांधण्यासाठी 

पिवानगी मागत आहते.  

 अध्यक्ष महोदय, ईडीचा मदु्दा बिोबि आह.े चौकशी किण्यासाठी चाि गोष्टी 

लागणाि आहते. पिांत ु रिहबॅ भाग पणुत किायला सिकािने काहीतिी योिना केली 

पासहिे. सकमान त्याांचे भाडे सदले पासहिे.  

 अध्यक्ष महोदय, माझ्याकडे दसुिे पत्र यश बँकेचे आह.े बाांद्रा िेक्लेमेशनच्या 

सनत्यानगि योिनेमध्ये सवकासकाने यश बँकेकडून ७५० कोटी रुपये नेले, आता ईडी 

त्याची चौकशी किीत आह.े सवकासक िेलमध्ये आह.े यश बँक म्हणते आमचा 

असधकाि आह.े लोकाांना, गरिबाांना भाडेही समळत नाही.  

 अध्यक्ष महोदय, या सवषयावि ईडीकडे चला, तमुची साथ द्यायला आम्ही 

तयाि आहोत. इति सवषय तमु्ही तमुचे सनपटून घ्या.  

 अध्यक्ष महोदय, या प्रकिणामध्ये सदु्धा सन्माननीय मांत्री महोदयाांनी उत्ति सदले 

पासहिे, अशी माझी अपेक्षा आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय मािी मखु्यमांत्री श्री.दवेेंद्र फडणवीस काळामध्ये 

फनेल झोन या सवषयाला गती समळाली. िे फनेल झोनमध्ये िाहत आहते, त्याांचा 

पनुसवतकास होऊ शकत नाही. एका सनसित मयातदचे्या उांचीच्यावि ते िाऊ शकत 

नाहीत म्हणनू त्याांचा पनुसवतकास अडकला आह.े ते िि फनेलच्या झोनमध्ये नसते ति 

त्याांना िो FSI समळाला असता तेवढयाचा TDR त्याांना दणे्यात यावा, असा आम्ही 

प्रसताव सदलेला आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, सिकाि बदलले की िनसहताची भसूमका कशी बदलत ेयाच े

ह ेउदाहिण आह.े त्या काळात वेगळा DCR बनवायला सरुूवात झाली, ३३(७) CA 
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ॲड.आनशष शलेार........ 

आसण मुांबई एअिपोटत पसब्लक इन्फ्रासरक्चि अफेक्टेड झोन, सदि झोनमध्य े

पनुसवतकासाला लागणािा सनधी, एवढेच नर्व्ह ेति पयातयी घिे िी भाड्यावि िाहायला 

लागतील त्याची सकां मत पकडून तितदू किण्यात येत होती. पण आता फनेल झोनचा 

फालदुा झोन करून टाकला गेलेला आह.े या सिकािचा िो प्रसताव आह,े केवळ िो 

३५ टक्के फां िीबल आम्हाला समळणािच होता,   

यानांति श्री.कुलकणी........ 
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ॲड. आसशष शलेाि.. 

सिंपणूि इमारत पनुनििकनसत होण्यासाठी माननीय श्री. दवेेंद्र फडणवीस याांनी त्याांच्या 

कायतकाळात िी भसूमका घेतली होती त्याप्रकािे तेवढा टीडीआि समळण्याची भसूमका 

घेतली पासहिे, असे माझे म्हणणे आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदािसांघात एचआयिी फेि – ३ च्या सात इमािती 

आहते. यनेुसको वाांद्र ेिेक्लेमेशन एचआयिी फेि १ व फेि ३ च्या २३ इमािती आहते. 

तसेच म्हाडाच्या फेि १, फेि २ आसण फेि ३ अशा सवत इमाितींच्या कन्र्व्हअेन्सचा 

प्रश्न प्रलांसबत आह.े मी याबबत वािांवाि बैठक घेत आह.े तो प्रसताव अांसतम टप्प्यामध्ये 

आह.े मांत्री महोदयाांनी यबाबत बैठक घऊेन कन्र्व्हअेन्सचा सवषय मागी लावावा. वाांद्र े

रासन्झट कॅम्पच्या सवकासाबाबत माननीय श्री. दवेेंद्र फडणवीस याांनी धोिण तयाि केले 

होते. याद्वािे सवाांना घिे समळणाि होते. पिांत ु याबाबतची नसती मागील अडीच 

वषातपासनू प्रलांसबत आह.े यात कोण सवकासक आह,े काम किणािे कोण आहते, ही 

नसती पढेु का िात नाही, याबाबत मांत्री महोदयाांनी उत्ति सदले पासहिे.  

 अध्यक्ष महोदय, िामकृष्ट्ण नगि, खाि येथील ले-आऊट म्हाडाचा आह.े 

याबाबत एमआयिी ते एलआयिी असे रुपाांति किण्याबाबतची नसतीही प्रलांसबत 

आह.े म्हणनू िामकृष्ट्ण नगि येथील सवकासही थाांबलेला आह.े याबाबत मांत्री 

महोदयायांनी उत्ति सदले आह.े मोतीलाल नगि, गोिेगाव येथे सीडीए केले आह.े ही 

बाब असतशय चाांगली आह.े वाांद्र े िेक्लेमशनचा माझ्या मतदािसांघातील सवत भाग 

म्हाडाचा आह.े तेथे अशाच प्रकािे सीडीए किण्यात येणाि आह े काय ? तेथील 

सनवासी गाळाधािकाांना दपु्पट सकां वा सतप्पट िागा सदली िाणाि आह ेकाय ? तेथे 

१०० फुटाच्या घिामध्ये िाहणाऱयास ३०० फुटाचे घि सकां वा िागा समळत असेल ति 

त्यासाठी आमचा होकाि आह.े याबाबतच्या प्रसतावाची मासहती मांत्री महोदयाांनी 

त्याांच्या उत्तिामध्ये द्यावी. 

 अध्यक्ष महोदय, वाांद्र ेरासन्झट कॅम्पच्या नागरिकाांना सेवा शलु्काची नोटीस 

दणे्यात आली आह.े मांत्री महोदयाांनी तेर्व्हा याबाबत बैठक घेतली होती. सेवा 

शलु्काच ेर्व्याि त्याांनी माफ केले होते व सेवा शलु्क भिण्यासाठी सवलत सदली होती.  



24-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) KK - 229 

MJK/AKN/SST प्रथम श्री.तेलांग 15:00 

 

 

ॲड. आसशष शलेाि.. 

असे असतानाही तथेील लोकाांना नोटीस सदल्या िात आहते. याबाबत मांत्री 

महोदयाांनी खलुासा किावा, अशी मी सवनांती कितो.  

 अध्यक्ष महोदय, आपण मला बोलण्याची सांधी सदल्याबद्दल मी आपले 

आभाि मानतो.  

 धन्यवाद ! 

------- 
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 तागलका सभाध्यक्ष : मी सन्माननीय सदसय श्री. िईस शेख याांना सवनांती 

कितो की, त्याांनी अांसतम आठवडा प्रसतावावि आपले मत माांडावे. त्या प्रसतावावि 

बोलण्यासाठी सन्माननीय सविोधी पक्षनेते याांचे भाषण झाल्यानांति प्राधान्याने 

आपणास  बोलण्यासाठी सांधी सदली िाईल. आता माननीय मांत्री डॉ. सितेंद्र आर्व्हाड 

याांनी उत्तिास सरुुवात किावी.  
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 डॉ. सितेंद्र आर्व्हाड (गहृसनमातण मांत्री) : अध्यक्ष महोदय, म.सव.स. सनयम २९३ 

अन्वये माांडण्यात आलेल्या प्रसतावावि सन्माननीय सदसय सवतश्री ससुनल प्रभ,ू योगेश 

सागि, असमन पटेल, सझशान ससद्धीकी, ॲड. पिाग आळवणी, श्री मांगलप्रभात लोढा, 

श्रीमती मसनषा चौधिी, डॉ. भािती लर्व्हकेि, सवतश्री. सदानांद सिवणकि, प्रकाश सवुे, 

समसहि कोटेचा, चेतन तपेु, िसवांद्र वायकि, असमत साटम, ससुनल भसुािा आसण ॲड. 

आसशष शेलाि या सवाांनी आपापले बहुमलू्य मत माांडले आहते.  

 अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसय श्री. ससुनल प्रभ ूयाांनी त्याांच्या भाषणात 

मुांबई शहिाची महती आसण मुांबई शहिाचे सनमातण याबाबत मासहती सदली होती. यात 

कष्टकऱयाांचे योगदान त्याांनी अधोिेसखत केले आह.े मी लोकशाहीि आण्णाभाऊ साठे 

याांच्या शब्दात एवढेच साांग ूइसच्ितो की, ''परृ्थवी म्हणिेच मुांबई, ही शेष नागाच्या 

मसतकावि तिली नसनू ती कष्टकऱयाांच्या व श्रसमकाांच्या तळहातावि तिली आह.े '' 

 अध्यक्ष महोदय, मी या चचेच्या माध्यमातनू एक घोषणा किणाि आह.े माझ्या 

मासहती प्रमाणे िागसतक दिातवि मुांबईतले कोणते सठकाण असेल ति ते कामाठीपिुा 

ह ेआह.े येथे िवळपास २०० ते ३०० वषातपवूीचे घिे, चाळी आहते. येथे असतशय 

िोट्या िागेमध्ये, घिाांमध्ये लोक आिही िाहत आहते. ते कशा प्रकािे िाहत आहते, 

ते दवेालाच मासहती. कामाठीपऱुयाचा इसतहास िगासमोि काय आह,े ह ेमला मासहत 

नाही. पिांत ुया कामाठीपऱुयास सवातत आधी लाल बािाि म्हणनू ओळखले िात असे. 

कामाठीपिुा नाव म्हटले की लोक शांकेने पाहत असतात. याची कािण ेवेगवेगळी 

आहते. या इसतहासाचा कोणीतिी अभ्यास केला पासहिे. मुांबईतील सपला हाऊसच े

नाव प्ले हाऊस आह.े पिांत ुअपभृांशाने सकां वा मुांबईच्या भाषेत त्याला सपला हाऊस 

म्हटले िाऊ लागले. आता त ेयाच नावाने ओळखले िाते. कामाठीपिुा सरुुवातीला 

दलदलीचा भाग होता. मुांबईच्या िेक्लेमेशनवि तेर्व्हा िोि द्यावयाचा होता. मुांबईच ेिे 

मालक होते त्याांना मुांबईचे सात बेटां हुांड्यामध्ये समळाले होते. त्या बेटाांची िोडणी 

किावयाची होती. तेर्व्हाच्या काळात मुांबईमध्ये कष्टकिणािे असधक लोक नर्व्हते. तेर्व्हा 

मुांबईची लोकसांख्या कमी होती. तेर्व्हाच्या काळात ९ ते १० लोक अससतत्वात होते. 

तेर्व्हा सिटीशाांनी शोध घऊेन तेलांगाणातनू कामाठी लोक येथे आणले व येथील  
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भागामध्ये त्याांना िागा सदली व त्याांनी तेथे घिे बाांधली. तेर्व्हापासनू या भागाला 

कामाठीपिुा या नावाने ओळखले िाते. या कामाठी लोकाांच े मुांबईतील 

बाांधकामामध्ये अनन्यसाधािण महत्त्व आह.े िेल्वे सटेशन, मुांबई महानगिपासलका व 

परिसिातील सवत इमािती गॉसथक सरक्चिने बाांधल्या आहते. या इमािती बाांधण्यामाग े

त्या कामाठ्याांचे हात होते. आि कामाठीपिुा येथे १ ते १५ गल्ली, ९४३ उपकि प्राप्त 

इमािती, पनुितसचत इमािती ११, एकूण भाडेकरु ८ हिाि ३४४ आहते. प्रसतासवत 

क्षेत्रफळ २७.९१ एकि आह.े या सवाांचा कलम ३३(९) अांतगतत सवकास किण्यात येत 

आह.े याकरिता म्हाडा नोडल एिन्सी आह.े याकरिता सपेशल प्लॅसनांग ॲथोरिटी 

म्हणनू घोसषत केले िाणाि आह.े कामाठीपिुा प्रमाणचे मुांबई उपनगिातील 

दाटीवाटीच्या के्षत्रातील समन्नत नगि व उमिखाडी या प्रकल्पाांचाही सवकास केला 

िाणाि आह.े माझ्याकडे कामाठीपिुा येथील सवकास आिाखडा आह.े तो तयाि 

आह.ेपढुील तीन मसहन्यामध्ये येथील कामाला सरुुवात किण्यात येणाि आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, मी गहृसनमातण मांत्री झाल्यापासनू कोकण मांडळामध्ये ८ हिाि 

९८४ सदसनकाांची लॉटिी काढण्यात आली होती. त्यामध्ये १:२७ असे प्रमाण होते. 

पणुे मांडळामध्ये  ९ हिाि ८२२ सदसनकाांची लॉटिी काढण्यात आली होती. त्यामध्ये 

१:२० प्रमाण होते. औिांगाबाद शहिात ८६४ सदसनकाांची लॉटिी काढण्यात आली 

होती. त्यामध्ये १:१० असे प्रमाण होते. समल वकत सत येथे १ हिाि ४०४ घिाांची लॉटिी 

काढण्यात आली असनू त्यास १:४ असे प्रमाण होते. 

 अध्यक्ष महोदय, म्हाडा सप्रसमयमबाबत मी बोलणाि आह.े सन २०११ ते सन 

२०२१ पयांत १,९०२ कोटी रुपये सप्रसमयमच ेिमा झाले होते. सन २०२१ ते सन 

२०२२ पयांत सवभागाने १,८७३ कोटी रुपयाांचे सप्रसमयम िमा केले आह.े मला 

साांगण्यास आांनद वाटतो की, दहा वषातत िेवढा सप्रसमयम िमा झाला तवेढा सप्रसमयम 

माझ्या सवभागाने एका वषातत िमा केला आह.े याबाबत मी माझ्या सवभागाच्या 

असधकाऱयाांचे आसण कमतचाऱयाांचे मनापासनू असभनांदन कितो. त्याांच्यामळेु 

गहृसनमातण सवभाग वेगाने पढेु िात आह.े  
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 अध्यक्ष महोदय, मागील दहा वषातत ५९८ ऑफि लेटि सदली आहते. सन 

२०२१-२२ मध्ये ४१८ ऑफि लेटि सदले गेले. ह ेसवत असभनांदनीय आह.े गहृसनमातण 

सवभागाने ज्या योिना तयाि केल्या आहते, त्यामध्ये सवभागाचे ससचव, अध्यक्ष, मुांबई 

मांडळाचे अध्यक्ष, आि.आि. बोडातचे अध्यक्ष या सवाांचे यात योगदान आह.े  

 

यानांति श्री. चौधिी ... 
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 अध्यि महोदय, मुांबईच्या या प्रसतावावि िेवढे सन्माननीय सदसय बोलले त्या 

सवाांनीच एसआिए चा उल्लेख केला.  मागील पाच वषाांमध्ये एसआिए ने १५१ 

एलओ िािी केले होते ति मागील वीस मसहन्याांमध्ये ९१ एलओ िािी केले आहते.  

तसेच मागील पाच वषाांमध्ये ४१२ रिर्व्हाइज्ड् एलओआय व मागील वीस 

मसहन्याांमध्ये ४९१ िािी किण्यात आले.  मागील पाच वषाांमध्ये एकूण ५६३ ति 

मागील वीस मसहन्याांमध्ये ४८२ िािी किण्यात आले. 

 अध्यक्ष महोदय, मागील पाच वषाांमध्ये ७२ हिाि ६७५ झोपडया मांििू 

किण्यात आल्या ति मागील वीस मसहन्याांमध्ये १ लाख ५९ हिाि ४३९ झोपडया 

मांििू किण्यात आल्या.  गहृसनमातण सवभागाच्या असधकािी / कमतचाऱयाांनी खिोखिच 

असतशय कौतकुासपद काम केले आह,े ह ेमी या सनसमत्ताने साांग ूइसच्ितो. 

 अध्यक्ष महोदय, कामाठीपिुा नांति सवातत महत्त्वाचा सवषय बीडीडी चाळीचा 

आह.े  अनेक वषे बांद असलेल्या बीडीडी चाळीच्या कामाला सरुुवात होईल की नाही 

असे वाटत होते.  अशा वेळी माननीय मांत्री श्री.आसदत्य ठाकिे आसण मी तेथील 

चाळकऱयाांशी अनेक वळेा सांवाद साधला.  आता तथेील सवकास योिना पणूतपण े

कायातसन्वत झाली असनू काम सरुु झाले आह.े  तेथे सकती गाळे आहते सकां वा इति 

ससवसति मासहती मी आता दणेाि नाही.  पिांत ुसवातत कौतकुासपद बाब म्हणिे २५ 

वषाांपवूी सरुु झालेल्या योिनेच्या कामास आि प्रत्यक्ष सरुुवात झाली आह.े पढुील 

सहा-सात वषाांमध्ये ह े पनुसवतकासाचे काम पणूत होईल व मुांबईची पणूत सकायलाईन 

बदलेल याचा मला सनसितपणे आनांद आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, मी आि या सठकाणी एक महत्त्वाची घोषणा किीत आह.े  या 

चाळींना लोक १०० वषाांपासनू बीडीडी चाळी म्हणनू ओळखत होते.   आता तथेे 

नर्व्याने नगि सनमातण केले िात असल्यामळेु त्याचे नामकिण केले पासहिे.  १८०, 

१२० सक्वे. फुटाांच्या घिात िाहणाऱया तेथील लोकाांना आता ५०० सक्वेअि फुटाांच े

घि सदले िाणाि आह.े  त्याची सकां मत सकती आह ेह ेमला या सठकाणी साांगायचे नाही.  

पिांत ुिे लोक शांभि-शांभि वषे तेथे िासहले, ज्याांचा घाम तथेे गळाला,  
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िेथे अनेक चळवळी झाल्या, अनेक सांघषत झाले ही दखेील बीडीडी चाळींची एक 

वेगळी ओळख आह.े  या बीडीडी चाळींचे नामकिण आपण कित आहोत.  बीडीडी 

विळी चाळींचे बाळासाहबे ठाकिे नगि,  बीडीडी नायगाव चाळींचे शिद पवाि नगि 

आसण ना.म.िोशी बीडीडी चाळींचे िािीव गाांधी नगि असे नामकिण किण्यात येत 

आह.े   

 अध्यक्ष महोदय, ससध्दाथत नगि, गोिेगाव, पत्रा चाळ पनुसवतकासाच्या मदु्दयावि 

मी बोलत आह.े  मी गहृसनमातण खात्याचा ताबा घेतल्यानांति िॉनी िोसेफ ससमतीची 

सनयकु्ती किण्यात आली.  त्याांच्यासोबत आम्ही अनेक बैठका घेतल्या व ६७२ 

पनुवतसन सदसनकाांची वकत ऑडति िेसलकॉन नावाच्या कां पनीला सदली.  येत्या समुािे २ 

वषाांमध्ये ह े६७२ सदसनकाधािक तेथे िाहण्यास िाऊ शकतील.  एचडीआयएल ने 

वाटलेले सवत प्लॉटस ्ताब्यात घेण्याच्या तयािीत म्हाडा असनू त्यासाठीची कायदशेीि 

लढाई आम्ही लढत आहोत.  लॉटिीद्वािे काढलेली ३०६ घिे दखेील बाांधनू दणे्याच्या 

तयािीत म्हाडा आह ेव ती सदली पासहिेत अशी आमची भसूमका आह.े  हा प्रकल्प 

दखेील गेल्या दहा-पांधिा वषाांपासनू बांद होता.  आता याचे काम सरुु झाले असनू 

म्हाडा या पत्रा चाळीला अत्यांत वेगाने न्याय दते आह.े  माननीय उप मखु्यमांत्री 

श्री.असित पवाि ह ेतेथील एका भाषणावेळी या चाळीच्या नावावरुन म्हणाले होत े

की, "पत्रा चाळ पत्रा चाळ काय लावले आह.े.."  पिांत ुयापढेु पत्रा चाळीला ससध्दाथत 

नगि म्हणनू ओळखले िाईल, अशी मी घोषणा कितो. 

 अध्यक्ष महोदय, थकल्या-भागल्या गरिबाांना सनवािा दणेे ह े म्हाडाचे काम 

आह.े  यातनूच सामासिक िासणव िागी होते.  लहानपणापासनूच पिळला िाताना 

टाटा कॅन्सि हॉससपटलपासनू िाण्याचा योग यायचा.  टाटा कॅन्सि हॉससपटल ह े

कॅन्सिविील भाितातील सवातत उच्च दिातचे रुग्णालय आह.े  सबहाि असो सकां वा 

केिळमधील र्व्यक्ती असो त्याच्या कॅन्सिचा आिाि सवोच्च टप्प्यावि गेल्यानांति 

एकच आशचेा सकिण असतो आसण तो म्हणिे टाटा कॅन्सि हॉससपटल.  अशा 

रुग्णाांसाठी आपण काही करु शकतो का यावि मी खपू सवचाि केला.  
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शेवटी सनणतय घेतला की, दसुिे काही किता आले नाही तिी हिकत नाही सकमान 

आपण त्याांच्यासाठी १०० खोल्या तिी दऊे.  बॉम्बे डाई ांग परिसिातील एका 

इमाितीमध्ये आम्ही १०० खोल्या कॅन्सि हॉससपटलमध्ये ॲडसमट असलेल्या 

रुग्णाांच्या नातेवाईकाांसाठी ठेवलेल्या आहते.  या खोल्याांच्या चार्व्या त्याांना सपुतूत 

केल्या असनू लोक तेथे िाहण्यासाठी येत आहते.   

 अध्यक्ष महोदय, तसळये, िायगड येथे सदनाांक २२ व २३ िलैु िोिी असतवषृ्टी 

होऊन दघुतटना घडली.  मी त्याच्या दसुऱया सदवशीच घोषणा केली की, तसळये 

गावाची पनुबाांधणी म्हाडाकडून किण्यात येईल.  आि िोिी यासांदभाततील सवत 

औपचारिकता पणूत झाल्या आहते.  आम्ही तथेील प्रत्येक कुटुांबाला ६०० सक्वे. 

फुटाांचे घि दणेाि आहोत.  त्यामध्ये सोलाि पॅनेल, पाण्याची टाकी, सेसप्टक टँक, िेन 

वॉटि हावेससटांग, पाणी पिुवठा पाईपलाईन अशा सवत बाबींचा समावेश असनू 

त्यासाठी म्हाडाने सध्या ५२ कोटी रुपये तितदू केलेली आह.े  या कामाची वकत  ऑडति 

दखेील दणे्यात आली आह.े  या घिाांचे सांकल्पसचत्र मी सभागहृाला दाखव ूइसच्ितो.  

(मांत्री महोदय घिाांचे सांकल्पसचत्र दाखसवतात.)  आम्ही गावकऱयाांना केवळ सवटा व 

पत्रयाांची खिाब होणािी घिे दणेाि नसनू असतशय चाांगल्या दिातची ही घिे असतील.  

सामासिक िाणीव म्हणनू महासवकास आघाडी सिकाितफे ही घिे बाांधनू सदली 

िाणाि आहते.  येत्या िनू मसहन्यापयांत ही घिे ताब्यात दणे्याचा माझा प्रयत्न आह.े  

आता ही घिे तयाि आहते.  आता केवळ त्या गावामध्ये इन्फ्रासरक्चि उभे किायचे 

आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, मुांबईमध्ये गेल्या पन्नास-साठ वषाांपासनू शासनातफे व 

खासगीरित्या दखेील होसटेलची सनसमतती झालेली नाही.  पिांत ु िाज्यभिातनू आसण 

दशेातनू मुांबईमध्ये येणाऱया सवद्यार्थयाांची सांख्या मात्र सदवसेंसदवस वाढत आह.े  त्याांना 

िाहण्यासाठी िागा समळत नाही.  आम्ही याचा सवचाि करुन सामासिक िासणवेतनू 

होसटेलची सनसमतती किण्याचा सनणतय घेतला.  त्यासाठी आम्हाला काळा चौकी, पिेल, 

सशवडी येथे चाांगला भखूांड समळाला.   
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गिीब, मिाठी सवद्यार्थयाांना िाहण्याची चाांगली सोय र्व्हावी यासाठी आम्ही तेथे १९ 

मिल्याांची इमाित बाांधत आहोत.  सवद्यार्थयाांसाठी आवश्यक सवत ससुवधा या 

इमाितीमध्ये असतील.  २४ मसहन्याांच्या कालावधीत या इमाितीच े काम पणूत 

किण्यात येईल.  बाांधकामासाठी १९ कोटी रुपये खचत अपेसक्षत आह.े  या इमाितीचे 

सांकल्पसचत्र मी सभागहृाला दाखव ूइसच्ितो.  (मांत्री महोदय इमाितीचे सांकल्पसचत्र 

दाखसवतात.)  केवळ खोटी आश्वासने न दतेा सवत प्रसक्रया पणूत करुन आम्ही ह ेकाम 

सरुु केलेले आह.े  गहृसनमातण सवभाग सदि काम लवकिात लवकि पणूत करुन 

सवद्यार्थयाांच्या ताब्यात दईेल अशी मी या सठकाणी ग्वाही दतेो. 

 अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसया डॉ.भािती लर्व्हकेि आसण श्रीमती मसनषा 

चौधिी याांनी वसकां ग वमुने्स होसटेलची मागणी केली होती.  आपण येथनू चौपाटीवि 

िाऊन विच्या बािलूा पासहले ति ट्सवन टॉवि सदसतात.  ते नेमके मलबाि सहलमध्ये 

आहते की कुठे आहते ह ेकळत नाही.  पिांत ुमी साांग ूइसच्ितो की, ते ताडदवे यथेे 

आहते.  या टॉविच्या बािलूा एक रासन्झट कॅम्प होता.  तेथे ३२ कोटी रुपये खचत 

करुन ९२८ मसहला िाहू शकतील असा प्रकल्प आपण किीत आहोत.  त्याचा प्लॅन 

आम्ही तयाि करुन तो पास दखेील झाला आह.े  सदि सठकाणी वैद्यकीय ससुवधेसह 

सवत बाबी उपलब्ध असतील.  सदि होसटेलचे सांकल्पसचत्र मी आपणास दाखव ू

इसच्ितो. (मांत्री महोदय होसटेलचे सांकल्पसचत्र दाखसवतात.) 

यानांति श्री.धमुाळे..... 
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 अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसय श्री. असमन पटेल याांनी खपू चाांगले मदु्द े

माांडले आहते.  त्याांचा याबाबत अभ्यासही चाांगला आह.े  आपण आिकाल बघतो 

की ज्याांची मलेु अमेरिकेत आहते.  खासकरुन आपण कोसवडच्या सांकटात ह े

अनभुवले आह.े  ज्याांची मलेु अमेरिकेमध्ये होती आसण ज्याांचे आईवसडल येथे काही 

झाले ति कोणी मदत किायला िात नर्व्हते.  प्रेत उचलायलाही कोणी िात नर्व्हते.  

म्हणिे माणसुकी नावाची चीि लोक सवसिली होती, असे मी सपष्टपणे म्हणतो.  

त्यावेळी कोण मदतीला आले आसण काय झाले, त्यावि मी काही बोलत नाही.  पण 

तेर्व्हापासनू एक मागणी येत आह ेकी, म्हाडाने कुठे तिी सनसगतिम्य अशा सठकाणी 

"ओल्ड एि होम" बाांधावे आसण तेथे म्हाडाने पणूतपणे हॉससपटॅलीटी सवीकािावी.  ती 

खािगी कां पनीला चालवायला द्यावी आसण तेथे आिी आिोबाांना चाांगले िाहण्याच े

सठकाण सनमातण किावे.  मी पालघि येथील िागा बसघतली आह.े  तेथील 

सिल्हासधकािी याांच्याशी मी बोललो.  तेथे िाऊन आलो आह.े  तेथे िि आपल्याला 

२० एकि चाांगली िागा समळाली ति शासन एक चाांगले "ओल्ड एि होम" सामासिक 

िासणवेतनू बाांधले िाईल.  म्हणिे ते सवकले िाईल.  पण महािाष्ट्रात पसहल्याांदा एक 

"ओल्ड एि होम" शासनातफे बाांध.ू   

 अध्यक्ष महोदय, सललावती हॉससपटलच्या बािलूा एक ११२५ चौिस समटिचा 

भखूांड आह.े   त्यावि पशवुैद्यकीय रुग्णालयाचे डीपी आिक्षण आह.े  डीसीपीआि 

३३ (२) नसुाि तेथे ५ चा एफएसआय लाग ूआह.े  त्या भखूांडाचे ५६२५ चौिस समटि 

इतके क्षेत्रफळ होते.  त्यासांबांधी सवािसय असणाऱयाांकडून आवेदने मागसवण्यात 

आली आहते.  तेथे िागसतक दिातचे पशवुैद्यकीय रुग्णालय सललावती रुग्णालयाच्या 

बािलूा मध्य वसतीमध्ये  उभािले िाईल.  िोगेश्विी येथे एका रुग्णालयाचा भखूांड 

आह.े  तो भखूांड ८८५९ चौिस समटि इतक्या क्षेत्रफळाचा आह.े  पसिम उपनगिामध्ये 

वैद्यकीय ससुवधा दणे्यासाठी रुग्णालये कमी पडतात आसण पसिम उपनगिामध्ये 

लोकसांख्या दखेील वाढत िाणाि आह.े  सध्या हा भखूांड म्हाडाच्या ताब्यात आह.े  

त्यासांबांधी आम्ही सवािसय असणाऱयाांकडून आवदेने मागसवली आहते.  िागसतक  
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दिातचे रुग्णालय तेथे सनमातण होईल आसण मुांबईकिाांची सेवा आमच्या महासवकास 

आघाडी सिकािच्या हातनू होईल, असे मी िाहीि कितो.   

 अध्यक्ष महोदय, म्हाडाची इमाित सन १९६९ मध्ये उभािली गलेी होती.  

आि त्या इमाितीचे वय ५२ वषे झाली आह.े  त्या इमाितीची िागा पासहली ति ती 

अत्यांत प्रॉसमनन्ट िागा आह.े  िवळपास १० लाख चौिस फूटाचे बाांधकाम होईल 

इतके के्षत्रफळ तेथे उपलब्ध होणाि आह.े  त्यामळेु या म्हाडा इमाितीचा पनुसवतकास 

केला िाईल आसण एक आयकॉसनक इमाित मुांबईच्या ओसपांगला म्हणिे िेर्व्हा पसिम 

उपनगिातनू मुांबईकडे िातो तेथे अत्यांत मोक्याच्या िागेवि ही इमाित आह.े  त्या 

इमाितीचे अत्याधसुनक बाांधकाम आपण लवकिात लवकि उभे करु.  सन्माननीय 

सदसय श्री. असमत साटम आसण इतिाांनी मुांबईतील म्हाडाच्या िसमनी अनेकाांकडून 

ताब्यात घतेल्या िात असल्याचे नमदू केले.  मुांबईतील म्हाडाच्या िसमनींवि मोठ्या 

प्रमाणात असतक्रमणे होत आहते.  तसेच काही िसमनी शेिािील सवकासकाांकडून 

हडप केल्या िात आहते.  त्यावि उपाय म्हणनू यापढेु त्याांचे सांिक्षण किण्यासाठी 

खािगी सिुक्षा कां पनीला असधकाि सदले िातील आसण मुांबईतील सवत म्हाडा प्लॉटला 

कुां पण घालनू त्या िसमनींचा बचाव केला िाईल.  या अनषुांगाने मी िॉनी िोसेफ 

याांच्या अध्यक्षतेखाली एक ससमती सथापन केली आह ेती खासकरुन िोमले नावाच्या 

एका सवकासकाकडून आपल्या िागा वाचसवण्यासाठी केली.  कािण या िोमेल 

नावाच्या सवकासकाने म्हाडाचा अडीच ते तीन एकिचा भखूांड सगळला असा माझा 

अांदाि आह.े  त्याने कोणी काही काम सदले असले तिी आमचा सनिय पक्का आह े

की, त्याने घशात घातलेली प्रत्येक िमीन त्याच्या घशातनू काढून घेऊ आसण त्यामळेु 

िॉनी िोसेफ याांची ससमती नेमली आह.े ते आम्हाला त्यावि कािवाई किण्यासाठी 

अहवाल दतेील. 

 अध्यक्ष महोदय, मुांबईमध्ये पीएमिेपीच्या ६६ वसाहती आहते.  पण त्या ज्या 

डेन्सीटीमध्ये आहते त्या डेन्सीटीचा सवचाि केला ति त्या भागाचा कोणी पनुसवतकास 

किेल, असे मला वाटत नाही.  या मुांबईतील उमिखाडीमध्ये ९, ईिाणी चाळ, लोअि  
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पिेलमध्ये काही आहते, सपांपळेश्वि, किीिोडमध्ये ५, प्रभाकि नगि, माझगावमध्ये ५, 

बकिीअड्डा येथे ४, मिीन लाईन्स येथे ३ इमािती आहते.  त्याांच्या मागण्या पासहल्या 

ति मला त्याांचा पनुसवतकास होणे अशक्य वाटते.  कािण त्याांच्या बाबतीत सनणतय 

घेऊन पीएमिेपीला सकती द्यायचे ह ेठिवावे लागेल.  कािण त्याांची घिे अत्यांत िोटी 

म्हणिे १८० सकां वा १२० चौिस फुटाांची आह.े  त्याांना सकती िागा द्यायची ह ेसनसित 

करुन पीएमिेपीचा सवकास केला पासहिे.  पण काही सठकाणी काही सवकासकाांनी या 

पीएमिेपीच्या इमािती आपल्या ताब्यात घेऊन ठेवल्या आहते.  िसे मलुूांडमध्ये टाटा 

आसण रुचा डेर्व्हलपि नावाचे एक प्रकिण आह.े  तसेच साांताकु्रझ याांच्या मतदाि 

सांघात चतवुेदी नावाच्या र्व्यक्तीने एक इमाित घेऊन ठेवली आह.े  पण यामध्ये सवातत 

िासत कौतकु किायचे असेल ति ते सन्माननीय सदसय श्री. असमन पटेल याांचे  किाव े

लागेल.  कािण त्याांनी नसुती लक्षवधेी माांडून सकां वा तक्राि करुन त्याांची भसूमका न 

माांडता मला डेर्व्हलपमेंटचा प्लॅन सबसमट केला आह.े  शासन त्याांच्या डेर्व्हलपमेंट 

प्लॅनला मान्यता दऊेन उमदखाडीचा सवकास सरुू करु.   

 अध्यक्ष महोदय, डीसीपीआिमध्येही काही सधुािणा किणे गििेचे आह.े  

त्यामधील  ३३ (५), ३३(७), ३३(९) मध्ये सधुािणा करुन पनुसवतकास प्रसक्रया सलुभ 

किण्यात आली आह.े  म्हाडा वसाहतींमधील अांतगतत पनुसवतकासाचे बाांधकाम सरुू 

किताना पवूी टेनन्ट आसण सवकासकाचा किािनामा होत होता.  आता तसे होणाि 

नाही.  आता म्हाडा, टेनन्ट आसण सवकासक याांचे सांयकु्त ॲग्रीमेंट होईल.  त्यामळेु 

सवकासकाला कोणालाही फाससवता येणाि नाही.  म्हाडा वसाहतीच्या पनुसवतकास 

प्रकल्पाांना चालना दणे्याकरिता असधमलु्यात सदनाांक १३.१२.२०२१ पयांत ५० टक्के 

सटू प्रदान किण्यात आली होती. या शासन सवलतीत ४१८ पनुसवतकासाच्या सहकािी 

सांसथाांनी लाभ घेतला आसण म्हाडाला त्यातनू िवळपास १९०० कोटी रुपये समळाले.   

 अध्यक्ष महोदय,  डीसीपीआि ३३ (९) मध्ये क्लसबांगला मान्यता दऊेन 

कामाठीपिुासािख े क्लसटि डेर्व्हलपमेंट किता येईल.  या माध्यमातनू माझी सवत 

मुांबईकि सन्माननीय सदसयाांना सवनांती आह ेकी, मुांबई िि आपल्याला सवकससत 
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श्री. सितेंद्र आर्व्हाङ.. 

किायची असेल ति क्लसटिसशवाय पयातय नाही.  त्यामळेु आपण सवाांनीच हा 

क्लसटिचा मागत सवीकारुन आपापल्या भागामध्ये एकमत केले ति म्हाडा आपल्याला 

नक्की सहकायत किेल आसण त्या सहकायाततनू आपल्याला एक नवीन मुांबई उभािता 

येईल.  िशी आम्ही कामाठीपिुामध्ये किण्याचा प्रयत्न किीत आहोत.  तसाच प्रयत्न 

समल्लतनगिमध्येही सिकाि किीत आह.े तसे आपल्याही नििेला काही अस ू

शकतील.  सन्माननीय सदसया डॉ. भािती लर्व्हकेि याांच्या मतदाि सांघामध्ये तसे ले-

आऊट खपू आहते.  आपण त्यामध्ये लक्ष घातले ति त्याांनाही फायदा होईल आसण 

म्हाडालाही फायदा होईल. 

 अध्यक्ष महोदय, पणुे येथील िनु्या व िीणत झालेल्या म्हाडा इमाितींच्या 

पनुसवतकासाबद्दल कोणीही सवचाि केला नर्व्हता.  तेथे २६ ले-आऊट आहते.  १३२ 

हके्टि िसमनी आपल्या ताब्यात आहते.  प्राप्त प्रसताव ४ असनू त्यापैकी मांििू प्रसताव 

२ आहते.  पण येणाऱया काळात मुांबई मांडळाच्या धतीवि पणुे मांडळास प्लॅसनांग 

ॲथॉरिटी म्हणनू घोसषत किण्यासाठी माचत २०२१ मध्ये नगिसवकास सवभागाकडे 

प्रसताव सदला आह.े  नगिसवकास सवभागाकडून ती पिवानगी समळणे अपेसक्षत आह.े  

म्हाडामधनू प्रसताव फाि गतीने िातात आसण त्यातनू सबल्डिला रिलीफ समळतो.  पैसे 

अडकत नाहीत.  कािण िमीन आसण पैशाचे र्व्यवहाि त्यामध्ये गुांतलेले असतात.  

म्हणनू आपण म्हाडाला प्लॅसनांग ॲथॉरिटी म्हणनू घोसषत केले ति िसा मुांबईचा 

म्हाडामाफत त वगेाने सवकास झाला तसा पणु्यामध्येही सवकास किता येईल.  कािण 

पणु्यातील म्हाडाचे मोठमोठे ले-आऊट आह.े  येिवडाच्या बािलूा िो मोठा ले-

आऊट आह.े  त्यावि सुांदि काही तिी उभािता येईल, अशी माझी इच्िा आह.े काल 

मी माननीय उपमखु्यमांत्री याांच्यासमवेत बोलत असताना २ वषातपवूी "तालकुा तथेे 

म्हाडा" अशी मी घोषणा केली होती. म्हाडामध्ये महािाष्ट्राच्या नावाने सरुूवात आह.े  

पण महािाष्ट्रात आपण म्हाडाचा पासहिे तसा सवसताि करु शकलो नाही.  माग े

तालकुा तेथे गहृसांकूल योिना असा प्रसताव सादि केला होता.   

यानांति श्रीमती कोळसगिे..  
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डॉ. नजतेंद्र आव्हाड.... 

तयािेळेस माननीय नित्त मिंत्री श्री. अनजत पिार यािंनी आमच्या नििागासाठी १०० 

को ी रुपये जाहीर केले होते. यासाठी मी तयािंना काल निनिंती केली तर ते मला म्हणाले 

की, त ूिाहीि कि की, अथतसांकल्पामध्ये कोणतीही तितदू करुन गाव सतथे म्हाडा 

यासाठी सवत्त सवभागाकडून १०० कोटी रुपये समळतील. मग आम्ही हा प्रसताव पढेु 

घेऊन िाऊ. माननीय मांत्री श्री. शांकिािाव गडाख आता सभागमृध्ये उपससथत नाहीत. 

मी त्या सदवशी घोषणा केली त्याच सदवशी त्याांनी मला साांसगतले होते की, "पसहला 

प्रसताव माझ्याकडे द ेआसण मी तलुा िागा दतेो. त्याप्रमाणे आपण पसहला प्रकल्प 

माझ्या भागात करुया." त्यामळेु याचा पसहला पायलेट प्रकल्प सतथे किण्यात येईल. 

त्याांनी मला ह ेदोन वषातपवूी साांसगतले होते आि मी त्याांना सदलेला शब्द पणूत कितो. 

ह ेपसहले सांकूल आम्ही माननीय मांत्री श्री. शांकििाव गडाख याांच्या मतदािसांघात सरुु 

करु. ह ेमी थोडे अवघड बोलत आह.े पिांत ुही माननीय मखु्यमांत्रयाांची दखेील इच्िा 

होती.  

अध्यक्ष महोदय, बहृन्मुांबई महानगिपासलका िेर्व्हा आपल्याले आऊटशी 

पनुबाांधणी सकां वा पनुसवतकास किते तेर्व्हा १००० रुपये सटॅम्प फी घेते. आपले ५६ ले 

आऊट आहते आसण ते पणूत मध्यमवगीय आसण मिाठी माणसाांचे आहते. या ले 

आऊटसाठी दखेील १००० रुपयेच सटॅम्प फी किावी अशी मागणी मी गहृ  सनमातण 

मांत्री या नात्याने माननीय सवत्त मांत्रयाांना आसण माननीय मखु्यमांत्रयाांनाही किीत आह.े 

अभ्यदुय नगि येथील सटॅम्प डयटुीच आता १५६ कोटी रुपये झाली आह.े पसहल्याच 

सदवशी सवकास सरुु किण्यापवूीच १५६ कोटी रुपये भिायचे ह ेआिच्या बािािात 

कोणाला िमेल असे मला वाटत नाही. त्यामळेु काहीतिी सवलत दऊेन शेवटी 

सवकास महत्त्वाचा आह.े सवकास झाल्यानांति १५६ कोटी रुपये नाहीति १५०० कोटी 

रुपये शासनाला समळतील. त्यामळेु याबाबत शासनाने आसण खास करुन सवत्त 

सवभागाने काहीतिी सवचाि किावा, अशी िाहीि मागणी मी कितो.  

अध् यक्ष महोदय, मुांबईतील हाऊससांग सटॉक आता हळूहळू कमी होत िाईल. 

कािण इथे िसमनी उिलेल्या नाहीत. त्यामळेु एमएमआि रििनकडे लक्ष द्यावे लागेल.  
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डॉ. नजतेंद्र आव्हाड.... 

एमएमआि रििनमध्ये अनेक मोठया सवकासकाांनी १००, २०० सकां वा ३०० एकि 

असे अनेक मोठे पॉकेट घेऊन ठेवलेले आहते.त्याांच्याशी म्हाडाचे िॉइांट र्व्हेंचि करुन  

त्याांना काही फायदा दऊेन गिीब माणसाांसाठी, मुांबईकिाांसाठी मुांबइच्या िवळच पित 

गहृसनमातण किता येईल काय, यासाठी प्रयत्न सरुु केला आह.े हाऊससांग पॉसलसीचा 

हा भाग आह.े येत्या तीन मसहन्यात आम्हाला यामध्ये यश येईल. आमच्याकडे चाि 

ते पाच ऑफि लेटसत दखेील आलेले आहते. त्यावि आम्ही काम किीत आहोत त े

िि पणूत झाले ति एक िॉइांट र्व्हेंचि पॉसलसी आपल्याला दतेा येईल.  

अध्यक्ष महोदय, गणपत पाटील नगिच्या सर्व्हबेाबत मी साांग ूइसच्ितो की, तो 

लवकिच  सरुु केला िाईल. माझ्या अांदािाने एसआिएमाफत त तो सरुु दखेील केलेला 

असेल. नसेल केला ति तो पणूत केला िाईल याचे मी आपल्याला आश्वासन दतेो.  

अध्यक्ष महोदय, मुांबई उपनगिमध्ये िाहणािे िे लोक आहते त्या सवाांसाठी मी 

एक घोषणा किीत आहकेी, सद्य:ससथतीतील आिआि बोडत ह ेमुांबई शहिातील सेस 

इमाितींची दखेभाल, दरुुसती व पनुसवतकासासाठी आह.े मुांबई उपनगिमध्ये बऱयाच 

इमािती मोडकळीस आलेल्या असनू पनुसवतकास व दरुुसती किणे आवश्यक 

असल्याने आिआि बोडातची के्षत्र मयातदा ही मुांबई उपनगिापयांत वाढवनू दसहसि आसण 

मलुुांडपयांत नेत आहोत. सन्माननीय सदसय श्री. योगेश सागि याांनी रिपेअि बोडातबाबत 

तक्राि केली होती त्याबाबत मी साांग ूइसच्ितो की, रिपेअि बोडातमाफत त येणािे शलु्क 

सांक्रमण सशसबिाचे भाडे या पढेु मॅन्यअुली घेतले िाणाि नाही. यापढेु सवत पेमेंट ह ेनेट 

बँसकां ग तफे सकां वा गगुल पे तफे किावे असे आदशे दणे्यात आले आहते आसण त्याच े

इसम्पमेंटेशन एका मसहन्यात किण्यात येईल. 

अध्यक्ष महोदय, म्हाडाच्या ५६ वसहतीतील सांसथाांना  थसकत 

सेवाशलु्कासाठी अभय योिना लाग ू किण्यात आलेली आह.े त्यामळेु या 

योिनेविील पेनल्टी आसण र्व्याि माफ किण्यात आलेले आह.ेिी ओरििनल िक्कम 

भिायची आह ेत्याला सदु्धा आम्ही चाि हफ्ते सदले आहते. आता थसकत िक्कम ३९५ 

कोटी रुपये असनू र्व्याि ७१ कोटी रुपये आह.े ह े७१ कोटी रुपये िद्द किण्यात येतात.  
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डॉ. नजतेंद्र आव्हाड.... 

आतापयांत आम्ही ३१.६५ कोटी रुपये िमा केले आहते याचा अथत लोकाांचा चाांगला 

प्रसतसाद समळत आह.े त्यामळेु लोक  सेवाशलु्क भिण्यासाठी तयाि आहते म्हणनू 

आम्ही ते माफ किीत आहोत.  

अध्यक्ष महोदय, एन.ए. किाची आकािणी ही महसलू सवभागाकडून होत 

असल्याने तो कि िद्द किायचा असेल ति महसलू सवभागामाफत त कायतवाही होण े

अपेसक्षत आह.े पण आम्ही सदनाांक २२ माचत, २०२२ िोिी महसलू सवभागाने सदलेल्या 

आदशेानसुाि एन कि वसलुीला िोख लावला होता त्याला सथसगती सदलेली आह.े 

सवद्यमान म्हाडा कायद्यात िखडलेले प्रकल्प ताब्यात घेण्याची तितदू नाही. ह ेप्रकल्प 

ताब्यात घेण्यासाठी म्हाडा असधसनयम कलम ७७, ७९ व ९१ मध्ये सधुािणा 

प्रसतासवत आह.े शासनाची मान्यता सन २०२० च्या पावसाळी असधवेशनामध्ये 

समळालेली आह.े त्यानांति िाष्ट्रपतींकडे कायदा किण्यासाठी पाठवले आह.े हा 

कायदा काही सत्ताधािी सकां वा सविोधक याांचा नसनू यासाठी ८ सदसयाांची ससमती 

होती. माझ्या मासहतीप्रमाणे यामध्ये सन्माननीय सदसय श्री. मांगलप्रभात लोढा आसण 

सन्माननीय सदसय श्री. असमन पटेल सदु्धा सदसय होते. हा कायदा पणूत झाला ति 

आपण मुांबईकिाांना मोठा न्याय दऊे शकू. म्हणिे भसूांपादनासाठी पिवानगी समळेल 

आसण पनुसवतकास िोिात सरुु होईल. यामध्ये वसेटेड इांटिेसट असलेला माणसू आह े

ज्याला आपण सवतच उच्च न्यायालय तसचे सवोच्च न्यायालय अशा सवतच िागी 

हिवलेले आह.े त्याचे नाव आह ेश्री. भट्टड.  आपको मालमू होगा.  वह सब खले 

खले िहा ह.ै वह कैसा किता ह,ै क्या किता ह,ै खदुा िाने.  लेसकन आप लोगों की 

अब इतनी पहचान ह,ै हम लोग तो मुांबई के बाहि भी नहीं िाते ह.ै  माननीय सविोधी 

पक्ष नेते याांना मी आि प्रामासणकपणे सवनांती किीत आह ेकी आपण  यामध्ये लक्ष 

घालनू ह े सवधेयक माननीय िाष्ट्रपतींनी पास करुन द्यावे. सावतभौम सभागहृाने  

एकमताने हा कायदा पािीत केलेला आह.े त्या कायद्यावि सशक्कामोततब करुन 

मुांबईकिाांना त्याचा लाभ दतेा यावे यासाठी आपण प्रयत्न किावा.  
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डॉ. नजतेंद्र आव्हाड.... 

अध्यक्ष महोदय, माननीय महसलू मांत्री सभागहृामध्ये उपससथत आहते. महसलू 

सवभागाने सन १९६० साला नांति अनेक शासकीय िसमनी गहृसनमातण सांकुलाला 

सदलेल्या आहते. म्हाडाने आता सपष्ट पयातय सदलेला आह े की, ज्या शासकीय 

िसमनींवि गहृसनमातण सांकुल आहते त्या गहृसनमातण सांकुलाला म्हाडाला घेऊन 

पनुसवतकास किायचा असल्यास म्हाडाच्या पणूत सवलती गहृ सांकुलास दऊेन म्हाडा 

त्याच्या पनुसवतकास किेल. या घोषणा पणूत एमएमआि रििनला लाग ूहोतील. त्यामळेु 

सिकािचा आसण तेथील िसहवाश्याांचा दखेील फायदा होईल.  

अध्यक्ष महोदय, सचिाग नगिचे सडझाईन पणूत केलेले आह.े येथे सासहत्यित्न 

लोकशासहि अण्णाभाऊ साठे समािक एसआिएतफे केले िाईल ह ेमी िाहीि कितो. 

म्हाडा वसाहतीतील िसहवाश्याांना प्रशासकीय सधुािणा याबाबत मी साांग ूइसच्ितो की, 

येथील िसहवाश्याांना सेवा  इति शलु्क भिण्यासाठी ई-सबलींग प्रणाली सरुु केलेली 

आह.े म्हाडा वसाहतीतील बाांधकामाांना सवसवध पिवानग्या आता ऑनलाईन पद्धतीने 

दणे्यात येतात. मुांबई प्रदशेात सेसला सरक्चिल दरुुसतीसाठी ३ हिाि रुपय ेदणे्यात येत 

होते. ते आता ४ हिाि रुपये किण्यात आले आहते. कलम ३३(७) अांतगतत 

सवकासकाची आसथतक व ताांसत्रक क्षमता तपासनूच यापढेु एनओसी सदली िाईल 

तसेच भाडेकरु आसण िसहवाशी याांच्या भाडयापोटीची िक्कम आगाऊ सवरुपात घेऊन 

एसक्रो अकाऊां टमध्ये िमा करुन िसहवाश्याांना वळेेत दणे्यात येईल.  

अध्यक्ष महोदय, मुांबईमध्ये बऱयाच िखडलेल्या योिना आहते असा सवषय 

सवतच सन्माननीय सदसयाांनी माांडला आह.े त्यासाठी एक सवशेष ॲमनेसटी सकीम 

आि आम्ही िाहीि किीत आहोत.   

      यानांति श्रीमती किांदीकि.... 
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श्री. सितेंद्र आर्व्हाड.... 

िेर्व्हा पासनू एसआिए सथापन झाले व िेर्व्हापासनू रिॲसलटी माकेट फॉमतमध्ये आले 

तेर्व्हापासनू रिॲसलटी  माकेटमध्ये गुांतवणकूदाि येऊ लागले. त्याांनी माकेटमध्ये बिाच 

पैसा लावला. यापैकी काहींनी पैसे घेऊन पलायन केले. यामध्ये आपल्या गरिबाांच े

नकुसान झाले. एक अभय योिना अशी आणली िात आह ेकी, िो लपलेला चेहिा 

आह ेत्याला पढेु आणायचे. त्याच्याशी चचात करुन त्याांना हवा तो सवकासक द्यायचा 

व त्याांच्याकडून पसहले किाि करुन पणूत रिहबॅ बाांधनू घ्यायचे. अशा प्रकािे रिहबॅ बाांधनू 

गिीब माणसाला सवलत  सदली िाणाि आह.े या नांति त्याचा प्रोिेक्ट केला ति हिकत 

नाही. मुांबईच्या एसआिएमध्ये िवळिवळ ३० हिाि कोटी रुपये अडकले आहते. ते 

पनु्हा माकेटमध्ये आले ति पनु्हा हा र्व्यवसाय तिेीत येईल. बाांधकाम र्व्यवसायामध्ये 

सवातत िासत िोिगाि सदला िातो. या र्व्यवसायाला आपण िि वाव सदला, सांधी सदली 

ति आपला फायदा होईल. आम्ही ३-४ उपाययोिना केल्या आहते. त्याचा अांमल 

करुन ॲमसनसटी सकीम पढेु नेली िाईल. 

 अध्यक्ष महोदय,  धािावीचा पनुसवतकास हा महत्त्वाचा मदु्दा आह.े आम्हाला 

धािावीचा सवकास किायचा आह,े टेंडि तयाि आह.े िेर्व्हा तमु्ही पनुसवतकास किणाि 

होता तेर्व्हा काही एकि िसमनीकरिता कें द्र शासनाला तत्कालीन सिकािने ८०० कोटी 

रु. सदले होते. सिकाि बदलत असते. सिकाि ही कां टीन्यअुस प्रोसेस असते. आता हा 

सवकास आम्हाला किायचा आह.े ही िमीन िोपयांत ताब्यात येत नाही तोपयांत 

पनुसवतकास होऊ शकत नाही.  माननीय सविोधी पक्ष नेते श्री. दवेेंद्र फडणवीस, आपण 

िि िेल्व ेमांत्रालयाची  वळे घेतली, आपण दोघ ेसकां वा मांसत्रमांडळातील सहकािी घेऊन 

गेलो.. कोसर्व्हडच्या काळात सवातत िासत मतृ्य ू धािावीत झाले. येथे प्रचांड वेगाने 

कोिोना पसिला. धािावी एक वेगळीच वसती आह.े िगातील नावािलेल्या िडँ 

म्हणिे गचुी, आसददास इ. िँडची फसटत कॉपी तथेे तयाि होते. आपल्याला 

ओळखताही येणाि नाही एवढी कािासगिी आपल्याकडे धािावीमध्ये  उपलब्ध आह.े  

येथे कमसशतयल सेंटि कम िेससडेसन्शयल किता येईल. धािावी बीकेसीला लागनू आह.े 

एक  िीि तयाि केला ति आपण बीकेसीमध्ये िातो. यामळेु सेकां ड बीकेसी म्हणनू  
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श्री. सितेंद्र आर्व्हाड.... 

धािावीचा सवकास किता येईल.  अथतकािणाच्या दृष्टीने मुांबईला पनु्हा महत्व प्राप्त 

होईल या करिता आम्हाला मदत किावी, अशी मी सवनांती कितो. 

 अध्यक्ष महोदय,  कें द्र शासनाच्या िसमनीवि अनेक झोपडपट्टया अडकल्या 

आहते. आपण सवाांनीच याकडे लक्ष सदले पासहिे. िेल्वे, एअिपोटत ॲथॉरिटी, 

सडफेन्स, बीपीटी याांच्या िागेवि अनेक झोपडपट्टया आहते.  िेल्वेच्या असधकाऱयाांनी 

िेल्वेच्या बािलुा असलेल्या झोपडपट्टयाांना नोटीसेस दणे्यास सरुुवात केली आह.े  

अनेक हके्टि िागेवि झोपड्या आहते. मात्र त्याच्या दहा पट मोकळी िागा िेल्वेकडे 

आह.े मी िेल्वे मांत्री महोदयाांशी बोललो, त्याांना पयातय सदला व साांसगतले की, असे 

करु नका. एकही झोपडी खाली होणाि नाही.  मी गहृसनमातण मांत्री म्हणनू साांगतो की, 

कायदा अमलात  आह े त्याचा वापि किा. सवोच्च न्यायालयाच्या सनणतयात 

सलसहलेले आह.े िि महािाष्ट्रात सकां वा कोणत्याही िाज्यात पनुसवतकासाचे धोिण 

िाबवायचे असेल ति तथेील झोपडपट्टीवासीयाांनाही ते धोिण लाग ूकिा. िि िेल्व े

आडमठेुपणाने वागणाि असेल ति आपल् याला सवचाि किावा लागले. मी सवत:  

िेल्वेच्या सवत असधकाऱयाांना घेऊन बसलो होतो. त्याांना ह े समिनू साांसगतले.  त े

म्हणाले की, आमचे वरिष्ठ ऐकत नाहीत. मी त्याांना साांसगतले की, आपल्या वरिष्ठाांना 

साांगा की, खालचे ऐकत नाहीत. शासन म्हणनू मी साांगतो की, एकाही गरिबाची 

झोपडी शासन म्हणनू आम्ही तोडू दणेाि नाही.  एसआिएकडे िखडलेल्या 

िवळिवळ ६०० योिना आहते.  या िखडलेल्या योिनाांनाच अभय योिना लावली 

िाणाि आह.े  अभय योिना िि यशसवी झाली ति मुांबईतील अनेक गरिबाांना घिे 

समळतील.  

 अध्यक्ष महोदय,  सन्माननीय सदसय श्री. प्रकाश सवुे याांनी प्रश्न माांडला की, 

सवकासकाने सेल इमाित बाांधली व रिहबॅ अधतवट सोडून पळून गेले. यावि कठोि 

कािवाई किावी लागले. िे सवकासक सेल इमाित बाांधनू रिहबॅ तसेच सोडून सनघनू 

गेले असतील त्याांना कायद्यानसुाि कलम ४२० लावता येईल काय याचा सवचाि करु.  
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श्री. सितेंद्र आर्व्हाड.... 

ज्या सवकासकाांनी गरिबाांना फसवले आह.े सेल इमाित बाांधनू माल सखशात घातला  

असेल ति त्याांचा माल काढून गरिबाांना द्यावा लागले. या करिता कोणतेही 

कठीणातील कठीण लावनू त्याांना आतमध्ये घालावे लागेल. 

 अध्यक्ष महोदय, ॲनेक्ििला उशीि होतो, यामध्ये भ्रष्टाचाि होतो, या करिता 

२ ते ४ लाख रु. घेतात असे अनेकदा साांसगतले िाते. यापढेु एसआिएमध्ये ऑटो 

डीसीआि असले व ऑटो अनॅक्िि असेल. मुांबईचे पणूत मॅसपांग एसआिए किीत आह.े 

पणूत ड्रोन झोपडपट्टीवि सफिवले िात आहते. गगुलवरुन इमेिेस काढल्या आहते. या 

माध्यमातनू प्रत्येक घिातील र्व्यक्ती कोण आह ेयाची ओळख ऑटो मध्ये असेल. 

मॅन्यअुल काम  होते तेर्व्हा २ लाख रुपये द,े तलुा पात्र कितो, असे होते. मात्र तस े

आता होणाि नाही. र्व्यक्तीचे नाव टाकले की, त्याची झोपडी कोठे होती, कधी आली 

त्याची ओळख काय ह ेत्यामध्ये असेल. यामळेु पात्रतेकरिता र्व्यक्तीशी येणािा सांबांध 

आता एसआिएने काढून टाकलेला आह.े  एक मसहन्यात  याचा रिझल्ट येईल.ये थील 

भ्रष्टाचािाला मातीत घाल,ू हा शब्द मी आपल्याला दतेो. 

 अध्यक्ष महोदय, येथे महत्त्वाचा प्रश्न कायम चचलेा येत होता. एसआिए 

मधील झोपडी सवक्रीची तितदू १०  वषातची होती. माननीय मांत्री सवतश्री आसदत्य 

ठाकिे, असलम शेख, मी व  माननीय मांत्री श्रीमती वषात गायकवाड,  याांची एक कसमटी 

होती. यामध्ये आम्ही  सनणतय घेतला आह.े १२ ते १५ लाख रु गरिबाांकडून घिाांसाठी 

पवूी घेतले िात होते. आता त्याांना केवळ अडीच लाख रुपयाांमध्ये घि दणे्यात येईल. 

त्याांना त्याांची झोपडी पाडल्यानांति ३ वषातत सवकता येईल. यामळेु झोपडीधािकाांचा 

फायदा झाला. सन २०१० ते सन २०११ मध्ये घिे दणेाि असे िाहीि केले होते. त्याची 

सकां मत अवाढर्व्य होती. १२ ते १५ लाख रु. सकां मत होती. ती कमी करुन अडीच लाख 

रु. मध्ये घि दणे्यात येईल. ज्यामळेु एसआिएला उशीि होतो ते सवत इि ऑफ डुई ांग 

सबझनेसमध्ये काढून टाकले आह.े धासमतक सथळ हा वादाचा सवषय असतो. त्याला 

या पढेु  पोलीस पिवानगीची आवश्यकता िाहणाि नाही. त्याकरिता ६ मसहने िातात.  
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श्री. सितेंद्र आर्व्हाड.... 

िो लेआऊट मांििू होतो, त्या नसुाि  सहकाऱयाांचे, सवकासकाांचे, सीईओ एसआिए 

याांचे िे फायनल होईल या नांति त्यास मान्यता सदली िाईल. या करिता पेपि येथे द्या, 

तेथे द्या, असे होणाि नाही. ह े लवकिात लवकि सांपवले िाईल. हा सवातत मोठा 

वादाचा सवषय असतो. एसआिएची योिना पणूत िाज्यात लाग ूकेलेली आह.े मी पनु्हा 

एकदा िाहीि कितो की, मुांबईतील कोळीवाड्याांचे सीमाांकन करुन त्याांना 

झोपडपट्टीचा कायदा लावला िाणाि नाही. माननीय मखु्यमांत्री, माननीय नगि सवकास 

मांत्री याांना सवश्वासात घेऊन डीसीपीआिमध्ये बदल करुन कोळीवाड्याला नवीन 

डीसीपीआि, नवीन एफएसआय लागनू सवकास केला िाईल. कोळीवाड्यातील 

िसहवासी ह ेयेथील आद्य िसहवासी आह.े  

       यानांति श्रीमती सगिप... 
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डॉ.सितेंद्र आर्व्हाड... 

समदु्रकाठावि वसलेले िे मुांबईचे आद्य िसहवासी आहते त्याांना न्याय दणे्यासाठी 

म्हणनू नवीन डीसीपीआि केला िाईल व त्याांचा पनुसवतकास ... (अडथळा)... तो 

केलेला आह.े पिांत,ु त्याला मान्यता दते नाही. ते  सीमािंकन करुन घेऊन तयािंना दणे्यात 

येईल. 

    अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसय श्री.समसहि कोटेचा याांनी काही मदु्द ेमाांडले. 

सध्या कलम ३३ (१०) अांतगतत ९ मीटि िसत्याांच्या रुां दीला मान्यता सदली िाते. त्याच 

धतीवि ३३ (११) अांतगततच्या योिनेसाठी ९ मीटि िसत्याचीच पिवानगी सदल्यास 

मोठ्या प्रमाणात पीटीसी उपलब्ध होईल. मला ह ेसमित  नाही की,  तमु्ही ३३ (१०) 

ला ९ मीटि िसत्याची पिवानगी दतेा मग ३३ (११) ला दणे्यास काय हिकत आह?े 

तापाविचे एकच इांिेक्शन आह ेपिांत,ु एकाला एक द्यायचे व दसुऱयाला द्यायचे नाही, 

ह ेचकुीचे आह.े सांसवधानानसुाि सगळयाांना समान न्याय असला पासहिे. त्यामळेु ३३ 

(१०) व ३३ (११) या दोघाांना समान न्याय लावला पासहिे. तसा प्रसताव आम्ही 

नगिसवकास सवभागाकडे पाठसवला आह.े नगिसवकास सवभाग लवकिात लवकि 

त्याला मान्यता दईेल असे मला वाटते. 

  अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसय श्री.चेतन तपेु याांनी काही सवषय साांसगतले. 

मी आताच माननीय श्री.असित पवाि याांच्यासमवेत बोललो. मुांबईचे िे एसआिएच े

फायदशेीि रुल्स आहते ते सवत रुल्स पणु्याला लाग ूहोतील खास करुन क्लसबांगचा 

रुल. क्लसबांगचा रुल िि आपण  पणु्याला लाग ूकेला ति पणु्याचा पनुसवतकास गतीने 

होईल. आपण त्यावि बैठक घेऊ. 

  अध्यक्ष महोदय, सगिणी कामगािाांची सोडत होतच असते. माननीय श्री.असित 

पवाि याांनी मला पिवानगी सदली आह.े पणु्याच्या एसआिएमध्ये मुांबईचा िो कायदा 

आह ेतोच कायदा लाग ूकरुन पणुेकिाांना व सपांपिी सचांचवडला कसा फायदा करुन दतेा 

येईल त्याकरिता प्रयत्न केले िातील. मुांबई व पणु्याचा एसआिए ह ेसमान पातळीवि 

आणले िाईल. तशी आपली इच्िा होती.  
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डॉ.सितेंद्र आर्व्हाड.. 

  अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण सशरुिला आम्ही ऑलिेडी िाहीि केलेले आह.े 

महािाष्ट्राला िाहीि केलेले आह.े त्यामळेु िे पवूीपासनू साांगत होता की, माझ्या 

हायवेला झोपडपट्टी आह.े त्याला प्रचांड कमसशतअल सकां मत येईल आपण तपासनू 

पहा, एखादा सबल्डि घऊेन िा पिवडत असेल ति त्या योिनेला दोन मसहन्याांत 

मान्यता दतेो. 

  अध्यक्ष महोदय, मी आता शेवटच्या पानाकडे वळत आह.े ह ेमला माहीत 

नाही पिांत,ु महािाष्ट्रातील ग्रामीण भागातनू अनेक आमदाि मुांबईमध्ये येतात. 

...(अडथळा).. तलिेिाचा िो प्रकल्प आपण म्हणालात त्याला त्वरित सटॉप नोसटस 

सदली िाईल. िोपयांत त्याचा सक्लअिन्स येत नाही. िोपयांत तो आम्हाला सक्लअि 

करुन दते नाही. तोपयांत आम्ही त्याला मान्यता दणेाि नाही, हा मी शब्द दते आह.े 

तसेच सन्माननीय सदसय श्री.असमन पटेल याांच ेमन शाांत र्व्हावे याकरिता आि मी 

येथे साांगत आह ेकी, यापढेु एकाही ससांगल इमाितीला कामाठीपिुामध्ये डेर्व्हलपमेंट 

म्हणिे एनओसी सदली िाणाि नाही. नसिकच्या काळात सदलेल्या ज्या एनओसी 

असतील त्या िद्द केल्या िातील. आता मला असे वाटते की, सवाांचे प्रश्न झाले 

असतील. 

  अध्यक्ष महोदय, महािाष्ट्रातील ग्रामीण सवभागातनू खपू आमदाि मुांबईमध्ये 

येतात. आमदाि ह ेआमदाि असतात. ते कुठल्या पक्षाचे आहते ह ेमहत्वाचे नाही. 

पिांत,ु आपले उत्तिदासयत्व ह े त्या सवाांसाठी असते, आपण सवाांसाठी िबाबदाि 

असतो. त्यामळेु गोिेगाव येथे एका भखूांडावि ३०० एलआयिी ... एचआयिी 

हाऊसेस सनमातण करुन ती आमदािाांना दणे्याचा सवचाि म्हाडाने केलेला आह.े 

  अध्यक्ष महोदय, सवाांना घिे दणेाि पिांत,ु सन्माननीय सदस य ॲड.आसशष 

शेलाि आपल्याला दणेाि नाही. कािण आपले मुांबईमध्ये घि आह.े ज्याांना मुांबईमध्ये 

घि नाही, ज्याचे मुांबईमध्ये वासतर्व्य नाही, िो मुांबईचा आमदाि नाही, कदासचत मी 

एमएमआिला दखेील लाग ूकिेन की, िो एमएमआिच्या भागातील आमदाि नाही,  



24-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) PP - 252 

SSG/AKN/SST प्रथम श्रीमतीकिांदीकि 15:50 

 

 

डॉ.सितेंद्र आर्व्हाड... 

त्याच्या बाहिे िाहणाऱया सवत आमदािाांना घिे समळावीत, ही माझी मनापासनूची इच्िा 

आह.े महासवकास आघाडी सिकािचा हा महत्वपणूत सनणतय आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, एक नवीन घोषणा ... घोषणा नाही, हा सनणतय आह.े मी 

कुठलीही इच्िा साांगत नाही. मी सनणतय िाहीि किीत आह.े मी प्लॉट तयाि केलेला 

आह,े प्लॉट घेतलेला आह,े ताब्यात आह,े िमीन म्हाडाच्या ताब्यात आह.े त्यामळेु 

३०० आमदािाांना घिे दणे्याची योिना आम्ही सनसितपणे आखत आहोत. ती 

कायातसन्वत किण्यात येईल. मला असे वाटते की, मी सवाांच्या प्रश्नाांची उत्तिे सदलेली 

आहते. एवढेच बोलतो व येथेच थाांबतो. िय सहांद. िय महािाष्ट्र. िय भीम. 

....... 
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  श्री.बाळासाहबे थोिात (महसलू मांत्री) : अध्यक्ष महोदय, म.सव.स. सनयम २९३ 

अन्वयेच्या प्रसतावाविील चचात येथे झाली. .. (अडथळा).. तमु्ही सह कुटुांब, सह 

परिवाि िाहू शकाल. मी काल साांसगतले की, िागा दाखवा, िागचेी िबाबदािी... 

आसण ती बाांधकामाची िबाबदािी... 

  अध्यक्ष महोदय, सबगिशेतीच्या सांदभाततील चचचेा काही भाग या 

प्रसतावामध्ये होता. सबगिशेतसाऱयाच्या बाबतीत िी लक्षवेधी सचूना झाली त्यामध्ये 

त्याला तात्पिुती सथसगती दणे्यात आलेली आह.े सन्माननीय सदसयाांनी त्यामध्ये 

अनेक सवषय नर्व्याने उपससथत केल्याचे सदसत आह.े वाढीव दिाने आकािणी केलेली 

सबनशेती किाची, अकृसषक किाची थकबाकी, चाल ू िक्कम िादा असल्याने 

सन्माननीय सदसयाांच्या भावना सवचािात घेऊन शासनाने तात्पिुती सथसगती सदलेली 

आह.े 

  अध्यक्ष महोदय, या चचेमध्ये २-३ मदु्द ेसवत सन्माननीय सदसयाांनी प्रकषातने 

माांडले. या चचेमध्ये सन्माननीय सदसय सवतश्री सनुील प्रभ,ू योगेश सागि, ॲड. पिाग 

अळवणी, श्री.झीशान सससद्दकी, श्रीमती मसनषा चौधिी, डॉ.भािती लर्व्हकेि, सवतश्री 

सदा सिवणकि, समसहि मोटेचा, चेतन तपेु, िसवांद्र वायकि, ॲड.िाहुल नावेकि, सनुील 

भसुािा, ॲड.आसशष शेलाि या सन्माननीय सदसयाांनी सहभाग घेतला. 

  अध्यक्ष महोदय, त्या सदवशी लक्षवधेी सचूनेविील चचेच्या वेळेस मी तात्पिुती 

सथसगती सदलेली आह.े साधािणत:  या अकृसषक किाची िी आकािणी आह,े सतचा 

हमी कालावधी काय आह,े कोणत्या सधुारित पध्दतीने ती किायची, यात िि काही 

बदल किायचा ठिला ति कायद्यात व सनयमात दखेील आपल्याला पनु्हा एकदा 

दरुुसती किावी लागणाि आह,े ही वसतसुसथती यामध्ये आह.े याचा परिणाम िाज्याच्या 

महसलुी उत्पन्नावि दखेील होणाि आह.े त्यामळेु सबगि शेती किाच्या बाबतीत 

एकिक्कमी आकािणी किता येईल सकां वा कसे, नगिपासलका, महानगिपासलका के्षत्रात 

किाची वसलुी मालमत्ता किासोबत कशी सनगसडत किता येईल, सदि िक्कम माफ 

करुन व अन्य स्त्रोतातनू उत्पन्नाची तटू भरुन काढता येईल का, अशा अनेक सवषयाांवि 

सवचाि मांथन किणे अत्यांत आवश्यक आह.े 
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श्री.बाळासाहबे थोिात ... 

  अध्यक्ष महोदय, एक गोष्ट सवाांनी सातत्याने साांसगतली की, काही सठकाणी 

वसलुीची सक्ती किीत असताना बँक  खाती सील केलेली आहते. ती तातडीने खलुी 

करुन दणे्याच्या सांदभातत दखेील आि आपण येथे सनणतय दते आहोत. त्यामध्ये दोन 

पध्दतीने िावे लागणाि आह ेकाही शॉटत टमत म्हणिे काही सनणतय आम्हाला तातडीने  

द्यावे लागतील आसण लाँग टमत अशा प्रकािचे सनणतय आम्हाला द्यावे लागतील. 

  अध्यक्ष महोदय, मी या सनसमत्ताने साांगतो की, महसलू सवभागाचे असतरिक्त 

मखु्य ससचव  याांच्या अध्यक्षतेखाली आम्ही ही ससमती गसठत करु. त्यामध्ये कोण 

सदसय असावेत याबाबतीत माननीय मखु्यमांत्री, माननीय उप मखु्यमांत्री याांच्यासमवते 

चचात करुन, त्याबाबतचा सनणतय घेण्यात येईल. काही सनणतय तातडीने घ्यावयाचे 

असतील ति ते सनणतय तातडीनेच घेतले िावेत. लाँग टमत सनणतय ह े३ मसहन्याांमध्ये 

त्याांनी द्यावेत, अशा प्रकािची अपेक्षा मी या सनसमत्ताने ठेवली आह.े 

नांति श्री.सशांद े... 
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श्री.बाळासाहबे थोिात... 

सन्माननीय सदसय श्री.योगेश सागि याांनी भोगवटदाि वगत २ चे वगत १ मध्ये रुपाांति 

किण्याचा मदु्दा माांडला आह.े हा सनणतय घेऊन ३ वषत झाले, त्यानांति आपण थाांबलो 

असलो तिी त्याचा फायदा कोणाला झाला, कसा झाला, सवशेषत: सकती हाऊससांग 

सोसायटींनी सहभाग घतेला, नसेल ति का घतेला नाही, त्याांना आणखी काही 

मदतीची आवश्यकता आह ेकाय, यासाठी पनुपतरिक्षण होणे गििेचे आह,े असे मला 

वाटते. सामान्य नागरिकाांना मदत र्व्हावी या दृष्टीकोनातनू अभ्यास किण्यात येत आह.े 

त्यानांति यासांदभातत योग्य सनणतय घेण्यात येईल. 

 अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसय श्री.सझशान ससद्दीकी याांनी एनए टॅक्सच्या 

बाबतीत त्याांचे सवचाि माांडले आहते. बहीिाम नगिची ३३ एकि िागा िेल्वेला दणे्यात 

आली आह,े त्यामळेु एसआिए योिना लागे किणे शक्य होत नाही. या कािणासतव 

उक्त िागा िाज्य सिकािने पित घ्यावी, असा मदु्दा माांडलेला आह.े या सवत बाबी 

तपासनू घेण्यात येतील व त्यानांति त्याबाबत सनणतय घेण्यात येईल. 

 श्री.एकनाथ सशांद े: अध्यक्ष महोदय, महािाष्ट्र सवधानसभा सनयम २९३ अन्वये 

उपससथत केलेल्या चचमेध्ये सन्माननीय सदसय श्री.ससुनल प्रभ,ू  ॲड.आसशष शेलाि, 

सवतश्री.योगेश सागि, सदा सिवणकि, अमीन पटेल, िसवांद्र वायकि, पिाग अळवणी, 

सझशान ससद्दीकी, मांगलप्रभात लोढा, समसहि कोटेचा,ॲड. िाहलु नावेकि, चेतन तपेु 

याांचेसह अनेक सन्माननीय सदसय याांनी सहभाग घेतला व अनेक मदु्द ेउपससथत केले 

आहते.  

 अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसय श्री.अमीन पटेल याांनी हकँॉक पलुाचा मदु्दा 

उपससथत केला आह.े उक्त पलुाच्या पनुबाांधणीचे काम महानगिपासलकेच्या 

माध्यमातनू सरुु आह.े िेल्वे मागातविील तळेु या सलॅबचे काम पणूत झाले आह.े साडे 

सात मीटि रुां दीच्या पोहोच काम माह ेमे अखिेीस पणूत होऊन दोन्ही मासगतका खलु्या 

होतील. 
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श्री.एकनाथ सशांद.े.. 

 अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसय श्री.सझशान ससद्दीकी याांनी प्रमखु वैद्यकीय 

अधीक्षक, वाांद्र े पवूत परिसिातील नागरिकाांसाठी २ सक.मी. अांतिाविील साांताकु्रझ 

येथील महानगिपासलकेच्या रुग्णालयाच्या सांदभातत मदु्दा माांडला आह.े या रुग्णालयात 

न्यिुो सितिी, हृदय िोग सवभाग याांचा अांतभातव किण्याची मागणी केली आह.े 

यासांदभातत सपुि सपेशासलटी हॉससपटलचा प्रसताव आल्यास त्यानसुाि पढुील 

कायतवाही किण्यात येईल. 

 अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसय डॉ.भािती लर्व्हकेि याांनी म्हाडा 

वसाहतीमधील पाण्याची लाईन दरुुसत किणे, म्हाडाचे महानगिपासलकेच्या िागेवि 

रुग्णालयाचे आिक्षण आह े तेथे असधकासधक आिोग्य ससुवधा दणे्यात यार्व्यात, 

असग्नशमन कें द्र बाांधण्यात यावे, गाडतनमध्ये सपण्याच्या पाण्याची व शौचालयाची 

ससुवधा उपलब्ध करुन द्यावी, असे अनेक मदु्द े माांडले आहते. यासांदभातत 

महानगिपासलकेच्या माध्यमातनू कायतवाही सरुु असनू या अडचणी लवकिात लवकि 

सोडसवण्यात येतील. 

 अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसय श्री.ससुनल प्रभ,ू ॲड.आसशष शेलाि, 

श्री.ससुनल प्रमखु याांनी सवकासक अनेक इमािती बाांधनू गेला व त्याांना ओसी 

नसल्याबाबत साांसगतले आह.े त्यामधील िसहवाशाांना वॉटि, ससर्व्हिेि चािेस दपु्पट 

भिावे लागतात. बँक लोन, खिेदी-सवक्री र्व्यवहाि यासवत बाबतीत त्या िसहवशाांना 

भदुांड सहन किावा लागत आह.े याकरिता एक धोिणात्मक सनणतय घ्यावा लागेल. हा 

मदु्दा सन्माननीय सदसय ॲड.आसशष शेलाि याांनी अगोदि माांडला आह.े या भागामध्ये 

िे िसहवासी िाहतात त्याांच्या सोसायट्या सनमातण झाल्या आहते. या प्रकिणी एक 

ससमती गठीत किण्याची सचूना किण्यात आली आह.े ती एक मसहन्याच्या आत 

गठीत किण्याचे ठिले आह.े या ससमतीमध्ये सांबांसधत असधकािी, त्या भागातील 

सवतपसक्षय आमदाि याांचा समावेश किण्यात येईल. हिािो इमािती सवना ओसीच्या 

आहते. त्यामळेु त्याांना भदुांड सहन किावा लागत असनू त्याांच्यावि कायमसवरुपी  
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श्री.एकनाथ सशांद.े.. 

टाांगती तलवाि आह.े ती दिू किण्यासाठी िाचक अटी सशथील किार्व्या लागणाि 

आहते. त्याांच्यासाठी अभय योिना िाहीि किावी लागले. सप्रसमअमची िक्कम कमी 

किावी लागले. िेणेकरुन उक्त िक्कम भिणे सोसायटीला शक्य होईल. सदिहू ससमती 

सनणतय घेईल त्यानसुाि सवकासकाला एक नोटीस दऊेन एक ठिासवक कालावधी 

दणे्यात येईल. त्यानांतिही तो आला नाही ति सोसायटीने पढुाकाि घतेल्यानांति व 

सप्रसमअमची िक्कम भिल्यानांति अभय योिनेच्या माध्यमातनू सदलासा दतेा येईल. 

यामळेु सवना ओसीच्या हिािो इमाितींच्या पनुसवतकासाचा मागत मोकळा होईल व 

हिािो लोकाांना सदलासा समळेल.  

 अध्यक्ष महोदय, अनेक सन्माननीय सदसयाांनी फनेल झोनचा सवषय माांडला 

आह.े सवमानतळ फनेल झोन असलेल्या साांताकु्रझ, पाले, कुलात या भागात मोठ्या 

प्रमााणत इमािती आहते. त्याांच्या उांचीवि मयातदा असल्याने त्याांचा पनुसवतकास होऊ 

शकत नाही. त्याांना अनजेु्ञय असलेल्या उांचीपयांतच बाांधकाम किता येते. इति काही 

इमािती धोकादायक झाल्या आहते, त्याांचा पनुसवतकास किणे शक्य झाले नाही. या 

पनुसवतकास योिनेला चालना दणे्याकरिता काही इन्सेन्टीर्व्ह द्यावे लागणाि आहते. 

३३/७, सहकािी इमाितींसाठी ३३/७ बी, क्लसटि डेर्व्हलपमेंटसाठी ३३/९, बीडीडी 

चाळीच्या सवकासासाठी ३३/९, म्हाडाच्या सवत:च्या इमाितींच्या सवकासासाठी 

३३/५, झोपडपट्टी पनुसवतकासासाठी ३३/१० या तितदुी उपलब्ध आहते. पिांत ुउक्त 

इमाितींच्या उांचीवि मयातदा आल्यामळेु त्याांच्या पनुसवतकासासाठी एक वगेळा सनणतय 

घ्यावा लागेल. याबाबत सांबांसधत आमदाि महोदयाांच्या समवेत अनेक बैठका घेण्यात 

आल्या आहते. मुांबई सवकास सनयांत्रण व प्रोत्साहन सनयमावली, २०१४ चे सवसनयमन 

३३ मध्ये तितदू अांतभुतत किण्यासाठी खांड २५ चा समावशे किण्यासाठी नगिसवकास 

सवभागाने प्रारुप आिाखडा प्रसताव तयाि केला आह.े सदिहू इमाितींची उांची वाढसवता 

येणाि नाही. काही लोकाांनी त्याांच्या सांदभातत टीडीआिची मागणी केली होती. तो 

फनेल झोनसाठी दये केला ति सीआिझेड मधील इमािती, सडफेन्सच्या इमाित  

 



24-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) QQ - 258 

GSS/AKN/MMP प्रथम कुमािीसगिप 16:00 

 

 

श्री.एकनाथ सशांद.े.. 

याांचेसांबांधीची मागणी होऊ शकते. त्यामळेु फनेल झोनच्या सांदभाततील सनणतय 

मयातसदत ठेवावा लागेल. आपण उभा सवकास करु शकत नाही त्यामळेु आडवा सपेस 

कमी किता येईल. ३३/७ च्या धतीवि सवलती दतेा येतील. सन २०१३ मध्ये 

फां िीबल एफएसआय दये झाला. तो सप्रसमयममध्ये रुपाांतिीत किता आला ति 

सप्रसमअम एफएसआय तयाि होईल. त्यामधील सकोप असेल तेवढा त्या भागात 

वापिता येईल. उवतरित एफएसआयची बािािात सवक्री किता येईल काय, याबाबत 

सवचाि करुन सनणतय घ्यावा लागले. आपण सनणतय घेऊन तो कागदावि िासहला ति 

त्याचा फायदा होणाि नाही. या सवषयाच्या सांदभातत नगिसवकास सवभाग सकािात्मक 

आह.े पनुसवतकास किणाऱया सवकासकाची बाांधकामाची िक्कम ििी सनघाली तिी 

सठक आह.े या माध्यमातनू आपण त्या भागातील नागरिकाांना न्याय दऊे शकू, त्याांचा 

पनुसवतकास करु शकू. यासवत बाबी नगिसवकास सवभागाकडून तपासण्यात येत आहते. 

याप्रकिणी महािाष्ट्र प्रादसेशक नगि िचना असधसनयम, १९६६ मधील कलम ३७ (१) 

(क)(क) अांतगतत सचूना व हिकती मागावता येतील. ससमतीमध्ये आणखी काही 

सचूना असतील ति त्या घेता येतील. फनेल झोनमध्ये उांची वाढसवता येत नाही, 

तेथील इमाितींच्या पनुसवतकासाची मागणी अनेक वषातपासनूची आह.े हा मदु्दा 

आपल्या सवाांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असनू यासांदभातत आपल्याला सनणतय घ्यावा 

लागेल. 

यानांति श्री.तेलांग...  
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श्री.एकनाथ सशांद.े....... 

 नफ्याचा सवषय सोडा, पनुसवतकासासाठी िी कॉसट ऑफ कन्सरक्शन आह ेती ििी 

त्यामधनू सनघाली ति माझ्या मासहतीप्रमाणे त्या भागातील लोकाांना आपण न्याय दऊे 

शकतो, त्याांचा पनुसवतकास होऊ शकतो. सदि सवत बाबी नगि सवकास सवभाग तपासनू 

पाहत आह.े महािाष्ट्र प्रादसेशक नगि िचना असधसनयम १९६६ च्या कलम ३७/१ क 

क अांतगतत सचूना, हिकती प्रससद्ध केल्यानांति, कसमटीमध्ये आणखी काही सचूना 

असतील ति त्यामध्ये घेता येऊ शकतील. फनेल झोनमध्ये आपल्याला उांची 

वाढसवता येत नाही. पनुसवतकास केला िाऊ शकत नाही. लोकाांची मागणी गेल्या 

अनेक वषातपासनूची आह.े हा मदु्दा आपल्या सवाांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आह ेम्हणनू 

यावि आपल्याला सनणतय घ्यावा लागले.  

 अध्यक्ष महोदय, मुांबईमध्ये पवूी म्हाडाने PMGP योिनेअांतगतत पनुसवतकास 

केलेला आह.े तीस वषातमध्ये एकदा फायदा सदल्यानांति पनु्हा तीस वषातनांति 

आपल्याला पनुसवतकास किता येत नर्व्हता. पिांत ु त्यामध्ये असधसनयम १९६६ च्या 

कलम ३३/७ अन्वये पनुसवतकास किण्याची पिवानगी अनजेु्ञय केलेली आह.े उपकि 

प्राप्त इमाितींचे पनुसवतकासास प्राधान्य दणे्यासाठी इन्सेसटर्व्ह क्षेत्रामध्ये वाढ किण्यात 

आलेली आह.े पवूीच े५० टक्के िसमनीचा दि आसण बाांधकामाचा खचत सवचािात 

घेऊन त्यामध्ये ७५ टक्के ते १०० टक्के इन्सेसटर्व्ह FSI वाढसवलेला आह.े 

पनुसवतकासाचे िे प्रकल्प आहते, ते FSI मळेु थाांब ूनयेत, त्याांना गती समळाली पासहिे 

हाच उद्दशे समोि ठेवण्यात आलेला आहे. उपकि प्राप्त समळकतीमध्य ेअसधसनयम 

१९६६ च्या कलम ३३/७ अन्वये पनुसवतकासामध्ये सबगि उपकि इमाितीचे क्षेत्र 

दखेील २५ टक्केच्या ऐविी ४५ टक्के चटई सनदशेाांकाचे फायद ेलाग ूकेलेले आहते.  

 अध्यक्ष महोदय, त्याच बिोबि असधसनयम १९६६ च्या कलम ३३/७ अन्वये 

वेगवेगळ्या क्लसबांग सकीममध्ये दखेील सवलत दणे्यात आलेली आह.े पवूी असा 

सनणतय झालेला नर्व्हता. पिांत ुशासनाने सािासाि सवचाि करुन अशा प्रकािचा सनणतय 

घेतलेला आह.े 
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असधसनयम १९६६ च्या कलम ३३/७ अाांतगतत क्लसटि डेर्व्हलपमेंटला चालना 

दणे्यासाठी भाडेकरू, िसहवासी याांना पनुवतसन सदसनकाांचे के्षत्र पवूी २७.८८ चौ.मीटि 

होते त े३०० चौ.फुटाऐविी ३७६ चौ.फाूट एवढे किण्यात आलेले आह.े क्लसटिचे 

के्षत्र िेवढे मोठे तेवढा ससुनयोसित सवकास किता येतो, याकरिता मोठ्या क्लसटिला 

चालना दणे्यासाठी या के्षत्रामध्ये दखेील वाढीनसुाि Incentive FSI सदला आह.े ४ 

हिाि चौ.मीटिपयांत क्लसटि डेर्व्हलपमेंट किण्याची मभुा आह.े ४ हिाि चौ.मीटिपेक्षा 

मोठ्या भभूागावि, १० हके्टिपेक्षा मोठ्या के्षत्रावि असधसनयम १९६६ च्या कलम 

३३/९ अन्वये Incentive के्षत्र ३५ टक्के किण्यात आलेले आह.े एकां दरित 

असधसनयम १९६६ च्या कलम ३३/९ योिनेमध्य ेIncentive एरियामध्ये वाढ केली 

आह.े पवूीच ेके्षत्र ५५ टक्के ते १०० टक्के ऐविी िसमनीचा दि तसेच बाांधकामाचा 

खचत सवचािात घेता ८५ टक्के ते ११३ टक्के पयांत Incentive केलेला आह.े या 

Incentive क्षेत्राच्या ३० टक्के वासणज्य वापिात वाढ करून ५० टक्केपयांत वासणज्य 

वापिास पिवानगी दणे्याचे असधकाि दखेील महापासलका आयकु्ताांना दणे्यात आलेले 

आहते. याबाबत अनेक सनणतय घेण्यात आलेले आहते.  

सन्माननीय सदसय श्री.अिय चौधिी, श्री.ससुनल प्रभ ूयाांची मागणी होती की, 

म्हाडाने पनुबाांधणी केलेल्या ३८८ इमािती आहते. या इमाितींचा पनुसवतकास 

किण्याबाबत तितदू किण्याची त्याांनी सवनांती केली होती. त्या अनषुांगाने सदि 

इमाितींचा पनुसवतकास किण्यासांदभातत असधसनयम १९६६ च्या कलम ३३/२४ मध्ये 

सवतांत्र तितदू किण्यात आलेली आह.े सवकास सनयांत्रण व प्रोत्साहन सनयमावलीमध्ये 

नवीन तितदू किण्याची मागणी मान्य किण्याचा सनणतय सदनाांक २८.०२.२०२२ िोिी 

घेण्यात आलेला आह.े मुांबई शहिात म्हाडाने बाांधलेल्या ३८८ इमािती भाडेपट्टयाने 

सदलेल्या आहते. या इमािती ३० वषे िनु्या आहते. त्यामळेु या इमाितींचे दखेील 

महापासलकेच्या इमाितींचे पनुसवतकास या तितदुीच्या अांतगतत पनुसवतकास किणे शक्य 

होणाि आह.े सदि िसहवाशाांचे पनुवतसन मालकी हक्कावि ३०० चौ.फाूट कापेट 

क्षेत्राच्या िसहवासी सदसनकेत किण्यात येईल. त्या र्व्यसतरिक्त ३५ टक्के फां सिबल 
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 क्षेत्राचा दखेील यामध्ये वापि किता येईल. असे अनेक सनणतय नगि सवकास सवभागाने 

घेतलेले आहते. त्यामळेु पनुसवतकासाला कोठेही बाधा येणाि नाही.  

अध्यक्ष महोदय, कोळीवाड्याच्या सांदभातत आपण सनणतय घेत आहोत. 

त्यासाठी एक धोिण ठिवावे लागणाि आह.े काही लोकाांची क्लसटि डेर्व्हलपमेंट 

किण्याची मागणी आह.े काही लोकाांचे म्हणणे आह ेकी, आह ेतसचे सनयसमत किा. 

नवी मुांबईतील गावठाणमध्ये गििेपोटी िी बाांधकामे केलेली आहते, ती बाांधकाम े

सनयसमत किण्यात आलेली आहते. कोळीवाड्याच्या के्षत्रामध्ये िाहणािे िे भमूीपाुत्र 

आहते, त्याांना दखेील न्याय दणे्याची आवश्यकता आह.े सगळ्या बाबींचा सवचाि 

करून कोळीवाड्याबाबत सनणतय घेतला िाणाि आह.े ५०० चौ.फुटापयांतचा 

मालमत्ता कि शासनाने माफ केलेला आह.े त्यावि दखेील काही सन्माननीय सदसयाांनी 

भाष्ट्य केलेले आह.े माननीय सविोधी पक्ष नेताा याांना मासहती आह ेकी, सन २०१९ 

मध्ये ५०० चौ.फुटापयांत सामान्य कि माफ किण्याचा सनणतय घतेला होता. आता िो 

सनणतय घेतला आह ेत्यामध्ये ५०० चौ.फुटापयांतचा पणूत मालमत्ता कि माफ केलेला 

आह.े कोळीवाड्यातील िी ५०० चौ.फुटाची िी घिे आहते त्याांनाही याचा फायदा 

होणाि आह.े यामध्य े३५ लाख घिाांपैकी १६ लाख घिाांना या सनणतयाचा फायदा होणाि 

आह.े  

अध्यक्ष महोदय, सफाई कामगािाांसाठी महापासलकेच्या माध्यमातनू १२ हिाि 

घिे बाांधण्याचा सनणतय घतेलेला आह.े याबाबतच ेकामही सरुू झालेले आह.े पिांत ु२९ 

हिाि सफाई कामगाि आहते. त्याांना एकाच वेळी मालकी हक्काची घिे दतेा येणाि 

नाहीत. त्यामळेु ससर्व्हतस क्वाटति म्हणिे िो मुांबई महापासलकेमध्ये कामाला लागला 

त्याच्या वािसाला पढुील नोकिी समळत असते. त्याची पत्नी, मलुगा, भाऊ, भावाचा 

मलुगा, नातवेाईक सकां वा यापैकी कोणीही नसेल ति सांबांसधताने एखाद्या सवषयी माझा 

साांभाळ किणािा आह े असे शपथपत्र सदल्यास त्या र्व्यसक्तला दखेील नोकिी 

लावण्याची त्यामध्ये तितदू आह.े त्यामळेु ससर्व्हतस क्वाटति एकदा समळाला ति तो 

काही वाऱयावि िाणाि नाही. ससर्व्हतस क्वाटतिमध्ये त्याचे नातेवाईक िाहतील. 
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 ससर्व्हतस क्वाटतिचे टागेट पणूत झाल्यानांति मालकी हक्काची घिे त्याांना दतेा येतील. 

यासाठी आश्रय योिना, डॉ.बाबासाहबे आांबेडकि श्रमसाफल्य योिना अशा योिना 

आहते. या योिनाांच्या माध्यमातनू त्याांना न्याय दतेा येऊ शकेल. सफाई कमतचािी ह े

आपल्या आिोग्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा घटक आह.े त्यासाठी आपण सनणतय घेतो 

आहोत.  

अध्यक्ष महोदय, काही सन्माननीय सदसयाांनी मरेोच्या सांदभातत दखेील प्रश्न 

उपससथत केले होते. मरेोमध्ये सध्या मागत १ वसोवा-अांधेिी–घाटकोपि हा ८ िनू 

२०१४ पासनू कायतित आह.े मागत २ अ दसहसि -डीएन नगि हा अांसतम टप्प्यात आह.े 

९९.२ टक्के सथापत्य कामे पणूत झालेली आहते. डीएन नगि- मनाळे १६.१ टक्के 

सथापत्य कामे पणूत झालेली आहते. मागत ३ कुलाबा – वाांद्र ेया मागातचे ७२ टक्के काम 

पणूत झालेले आह.े वडाळा- कासिवडोली ३५ टक्के सथापत्य कामे पणूत झालेली 

आहते. कासिवडोली-गायमखु २६.१४ टक्के सथापत्य कामे पणूत आहते.  

अध्यक्ष महोदय, ठाणे – सभवांडी – कल्याण ५१ टक्के काम पणूत झालेले आह.े 

सवक्रोळी – सवामी समथत नगि ४८ टक्के सथापत्य कामे पणूत झालेले आह.े अांधेिी पवूत- 

दसहसि पवूत यामधील काम अांसतम टप्प्यात असनू ९९ टक्के काम पणूत झालेले आह.े 

दसहसि – समिा भाई ांदि – अांधेिी २३.९ टक्के सथापत्य काम पणूत झालेले आह.े 

सवमानतळ DMRC कडून DPR प्राप्त झालेला आह.े गायमखु िोड यामध्ये 

सल्लागािची सनयकु्ती किण्याचे काम प्रगतीपथावि आह.े िवळपास ३३७ 

सकलोमीटिचा मेरोचा प्रकल्प आह.े सदि प्रकल्पाचे काम पणूत झाल्यानांति या मुांबई 

शहिातील वाहतकू कोंडी दिू होईल. त्यामध्ये लोकाांना मेरोतनू प्रवास किता येऊ 

शकेल आसण मोठ्या प्रमाणावि िेल्ववेि असलेला ताण कमी होईल. 

यानांति श्री.कुलकणी........ 
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मुिंबई शहराची लाईिलाईन म्हणनू लोकल आसण िेल्वेकडे पासहले िाते. तसेच 

मेरोदखेील लोकाांच्या उपयोगासाठी येईल. ही सवत कामे प्रगतीपथावि आहते. मी 

साांग ूइसच्ितो की, आि नवी मुांबईमध्ये १४ गावाांचा समावेश केला आह.े याबाबत 

सन्माननीय सदसय श्री. िसवांद्र चर्व्हाण याांची आग्रही मागणी होती. मी माननीय 

मखु्यमांत्री महोदयाांना साांग ूइसच्ितो की, १४ गावाांबाबतचा असतशय महत्त्वाचा सनणतय 

शासनाने घेतला आह.े या गावाांना मलुभतू ससुवधा नर्व्हत्या. आता त्या दणे्यात येणाि 

आहते. ग्रामीण भागातील िनतेला मलुभतू ससुवधा सदल्या िाणाि आहते. मी 

कोळीवाड्याचाही उल्लेख केला आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, नगि सवकास सवभागाने यसुनफाईड डीसीपीआि प्रससद्ध केला 

आह.े िाज्यातील सवसवध शहिाांमध्ये सवसवध सनयम आसण तितदुी होत्या. या तितदुींच े

वेगवेगळे अथत (इांटपसप्रटेशन) काढले िात असे. यात लोकाांना अडचणींचा सामना 

किावा लागत असे. यामळेु नगि सवकास सवभागाने यसुनफाईड डीसीपीआि लाग ू

केल्यानांति सांपणूत िाज्यात समान सनयांत्रण सनयमावली किण्यात आली आह.े 

डेर्व्हलपमेंट कां रोल रुल (डीसीआि) न किता प्रोत्साहन सदले आह.े (..अडथळा...)  

मी साांग ूइसच्ितो की, आमदाि सनवासाचा एफएसआय वाढसवण्यात आला आह.े 

मनोिा आमदाि सनवासाचे काम प्रगतीपथावि आह.े त्यावि आपण सवतांत्रपणे चचात 

करु. ह ेकाम यदु्धपातळीवि झाले पासहिे. 

 अध्यक्ष महोदय, यसुनफाईड डीसीपीआिच्या माध्यमातनू चाांगले सनणतय घतेले 

आहते. ह े किीत असताना या सनयमाांचा सवाांना फायदा झाला पासहिे. शेत 

िसमनीसाठीही सरुुवातीला ०.२० इतका एफएसआय होता. तो आता १ इतका केला 

आह.े त्या िसमनीवि र्व्यवसाय किता येईल, िोिगाि उपलब्ध किता येईल. 

शेतकऱयाांनाही याचा फायदा होणाि आह.े अशा प्रकािचे सनणतय घेतले आहते. 

एफएसआय वाढसवल्यामळेु पिवडणाऱया घिाांची मागणी आसण पिुवठा वाढल्यामळेु 

लोकाांना घिे समळत आहते. तसेच शासनाने ५० टक्के सप्रसमयअमचाही सनणतय घेतला 

आह.े कोिोना सांकट असतानाही मागील दहा वषातत िेवढे खिेदी, सवक्रीचे र्व्यवहाि  
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श्री. एकनाथ सशांद.े... 

झाले नाहीत, तेवढे या काळात झालेले आहते. यह बाबत सम्माननीय सदसय श्री. 

मांगलप्रभात िी को अच्िी तिह से पता ह.ै उनके पास सहसाब-सकताब िहता ह.ै 

सप्रसमयम का फायदा हुआ या नहीं ?  क्या सटॅम्प ड्यटुी, सप्रसमयम का फायदा हआु 

ना?  अन्य िाज्यों ने भी पिूा ह ै सक ये कैसे हआु ह?ै कोसवड के समय में अपनी 

इकॉनॉमी पिूी खत्म हो चकुी थी. यासवाांना चालना सदली आह.े कृसष सवभागानांति 

सवातसधक िोिगाि रिअल इसटेट के्षत्रामध्ये आह.े या के्षत्रावि अवलांबनू िवळपास 

२०० ते २५० िोटे-मोठे उद्योग आहते. इसमें बिुा मानने की क्या िरुित ह?ै  आप 

लोग तो िोिगाि भी दतेे ह.ै याला शासनाने चालना सदलेली आह.े ह े सवत किीत 

असताना कोणतीही अडचण िाहू नये, यासाठी प्रयत्न किण्यात आले आह.े मला 

अनेक लोकाांनी साांसगतले की, सवकासकाला सपोटत किीत आहते. पिांत ुमी साांसगतले 

की,  डेर्व्हलपि सिांदा िहगेा तो लाखों लोगों को िोिगाि समलेगा. लोगों को िोिगाि 

समलेगा.  यसुनफाईड डीसीआि तयाि किीत असताना सवाांच्या सचूना घेतल्या आहते. 

यात के्रडाई, एमसीए, निेडको याांच्याही सचूना घेतल्या आहते. या सचूना केवळ 

कागदावि िाहू नयेत, म्हणनू हा सनणतय शासनाने घेतला आह.े  याचा फायदा झालेला 

आह.े आपला हते ू शदु्ध असला ति आपणास घाबिण्याचे कािण नसते. यात 

असलेल्या काही अडचणीही दिू केल्या आहते. िसे की, रिमोल ऑफ सडसफकल्टीि 

(आि.ओ.डी.) केले आह.े 'सफ्रक्वेंटली आसक क्विन' ह ेपसूतक तयाि केले आह.े 

आसकत टेक्ट नहीं िहगेा तो भी लोगों को मालमू पडेगा. आपको भी मालमू पडेगा सक 

इसमें अपने को क्या किना ह.ै आपका वह भी खचात बचत सकया ह.ै कोिोना काळात 

या क्षेत्राला आपणास मदत किावयाची होती. काही अडचण आली ति सवभागाने 

तयाि केलेल्या पसुतकाचे मागतदशतन घ्यावे. यात सवत गोष्टींचे सपष्टीकिण सदले आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, अशा प्रकािे नगि सवकास सवभागाने सनणतय घऊेन 

एफएसआय वाढसवला आह.े एकेका गहृसांकुलामध्ये एकेक मिला एफएसआय फ्री 

केला आह.े तेथे त्या गहृसनमातण सांकुलाकडून सवसवध कायतक्रम तेथे घेता येतील. मी 

साांग ूइसच्ितो की, नगि सवकास सवभागाच्या माध्यमातनू अनेक प्रयत्न केले आहते.  
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श्री. एकनाथ सशांद.े... 

माननीय मांत्री डॉ. सितेंद्र आर्व्हाड याांना त्याांच्या सवभागाच ेसकां वा म्हाडाचे काही सनयम 

बदलावयाचे असतील ति ते माझ्याकडे थेट फाईल घेऊन येत असतात. मी त्यावि 

लगेच सही दते असतो. म्हाडाच्य पनुसवतकासाकरिता ज्या ज्या अडचणी होत्या त्या 

नगि  सवकास सवभागाच्या माध्यमातनू दिू केल्या आहते. मी कोणाविही टीका किणाि 

नाही. नगि सवकास सवभगाने अनेक सनणतय केले आहते. सवकासक, शेतकिी, सवत 

सामान्य माणसाांना सदलासा सदला आह.े सवतसामान्य माणसाांना दीड हिाि फुटाच ेघि 

बाांधावयाचे असेल ति कोणतीही पिवानगी लागणाि नाही. यात केवळ त्याांना त्या 

घिाचा प्लॅन सबसमट किावा लागले. ३ हिाि फुटाचे घि बाांधावयाचे असेल ति दहा 

सदवसाांमध्ये डीम्ड सॅक्शन सदले िाणाि आह.े यामळेु त्याांचा त्रास कमी होणाि आह.े 

अशा प्रकािे मोठ्या प्रमाणात कोिोना काळातही आसथतक परिससथतीचा ताळमेळ 

बसला पासहिे, याचा सवचाि करुन ह े सनणतय घतेले आहते. दशेात आसण िाज्यात 

कोिोना सांकट, सनसगत चक्रीवादळ, तौके्त चक्री वादळ आले होते. या सवाततही िाज्य 

सिकािने सवकास कामाांना कात्री लावलेली नाही. आिही सवकासाची कामे वेगाने 

सरुु आहते. सन्माननीय सविोधी पक्षनेते सभागहृात उपससथत आहते. त्याांच्या 

कायतकाळात सव. बाळासाहबे ठाकिे समदृ्धी महामागातचे काम सरुु झाले होते. त्या 

प्रकल्पात आता वाढ करुन तो गडसचिोली, भांडािा, गोंसदया, िालना, नाांदडेपयांत 

किण्यात येत आह.े समदृ्धी महामागत िाज्याच्या सवकासाकरिता असतशय महत्त्वाचा 

आह.े हा िाज्यातील गेम चेंिि प्रोिेक्ट आह.े माननीय मखु्यमांत्री आसण इतिही सवाांनी 

एकत्र येऊन सहकायत भावनेतनू काम केले आह.े म्हणनू कोिोना सांकटातही 

सवकासाला कात्री लावली नाही, ह े मी यासनसमत्ताने साांगतो. ज्या सन्माननीय 

सदसयाांच्या भाषणाांचा मी येथे ऊहापोह केला नसला तिीही त्याांची नोंद घेतलेली 

आह.े त्याबाबत नगि  सवकास सवभागाकडून सकािात्मक सनणतय घेतला िाईल. 
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 श्री. उद्धव बाळासाहबे ठाकिे (मखु्यमांत्री) : अध्यक्ष महोदय, सध्या 

अथतसांकल्पीय असधवेशन सरुु आह.े िाज्याच्या सवकासाला गती दणेािा अथतसांकल्प 

माननीय उप मखु्यमांत्री तथा सवत्त मांत्री याांनी काही सदवसाांपवूी सादि केला आह.े हा 

अथतसांकल्प केवळ महािाष्ट्राचाच नर्व्हते ति दशेाचा आसथतक भाि सोसणाऱया मुांबईची 

पढुील रुपिेषा कशी असणाि आह,े ह ेठिसवण्याच्या दृष्टीने तो सादि केला आह.े मुांबईत 

िाहणािे कष्टकिी लोक दसुऱयाची घिे बाांधतात. पिांत ुत्याांना िहाण्यासाठी सवत:चे घि 

नसते. अन्न वस्त्र आसण सनवािा या माणसाांच्या मलुभतू गििा आहते. आि लोकाांना 

अन्न आसण वस्त्र समळते. पिांत ुसदवसभि काम केल्यानांति सवसावा घेण्यासाठी सवत:च े

घि नसते.  

 

यानांति श्री. चौधिी... 
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श्री.उद्धव बाळासाहबे ठाकिे..... 

सन १९९५ साली यतुीचे सिकाि आले तेर्व्हा आदिणीय नहिंदहुृदयसम्राट 

सशवसेनाप्रमखुाांनी झोपडपट्टीवाससयाांना त्याांच्या हक्काची मोफत घिे समळाली 

पासहिेत हा सवचाि माांडून त्या सदशेने पावले टाकण्यात सरुुवात केली.  त्याला सकती 

वषे उलटून गेली आहते याची आपणा सवाांना कल्पना आह.े  झोपडपट्टी 

पनुसवतकासाचे अनेक प्रकल्प सरुु झाले पिांत ुत्याची गती कासवाच्या गतीपेक्षाही मांद 

िासहली.  आपण असे मानतो की, आिोबाांनी लावलेल्या नािळाचे फळ त्याांच्या 

नातवाला समळत असते.  पिांत ुयादृष्टीने झोपडपट्टीवाससयाांचा सवचाि केला ति त्याांच्या 

नातवांडाांच्याही पढुची सपढी येत आह.े  अथातत, या योिनेला दखेील फळे लागत 

आहते पिांत ुमलई कोण खात आह ेहा सांशोधनाचा सवषय आह.े  अनेक वषे ह ेलोक 

सवत:च्या हक्काांची घिे सवसरुन सांक्रमण सशसबिाांमध्ये िाहत आहते, काबाडकष्ट किीत 

आहते.  अशा लोकाांना घिे समळवनू दणे्यासाठी ज्या योिना आणल्या आहते 

त्याबद्दल मी सतन्ही सहकािी मांत्री महोदयाांचे असभनांदन कितो आसण त्याांचे आभाि 

दखेील मानतो.   

 अध्यक्ष महोदय, मुांबईचा एवढा गाांसभयातने सवचाि... यामध्ये गाांसभयातने हा शब्द 

असतशय महत्त्वाचा आह.े  कािण आतापयांत सवचाि किण्यात आला पिांत ुबऱयाचदा 

मुांबई ही सोन्याचे अांडे दणेािी कोंबडी आह ेया दृष्टीकोनातनू सतच्याकडे पासहले गेले.  

ही कोंबडी सोन्याचे अांडे दते आह ेव लोक ते घऊेन िात आहते पिांत ुया कोंबडीची 

सनगा कोण िाखणाि हा मदु्दा होता.  सांयकु्त महािाष्ट्राच्या चळवळीपासनू मुांबईसाठी 

सांघषत किणाऱयाांपासनू ते सगिणी कामगाि, इति काबाडकष्ट किणािे लोक, ज् याांनी या 

सठकाणी घाम गाळला, िक्त साांडले त्याांचा कोणीही सवचाि केला नर्व्हता.  त्याांचा 

सवचाि करुन केवळ कागदावि न ठेवता प्रत्यक्षात आणणाऱया या सिकािकडून सवसवध 

योिना आखनू त्याांच्या कामाांना गती सदली िात आह े त्याबद्दल मला 

सशवसेनाप्रमखुाांचा पतु्र म्हणनू असभमान वाटतो. 

 अध्यक्ष महोदय, ह े िाहीि केलेल्या योिनाांबद्दल झाले.  काही योिना 

किायच्या मनात आहते पिांत ुत्या केवळ आपल्या हातात नाहीत.   
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श्री.उद्धव बाळासाहबे ठाकिे..... 

उदाहिणाथत, धािावीचा पनुसवतकास.  मला आठवते आसण मी अनेकदा साांसगतले 

असेल की, ज्यावेळी आम्ही कलानगिमध्ये िाहायला आलो त्यावेळी तेथे चौफेि 

खाडी पसिलेली होती.  पढेु तेथे सवकास झाला.  मोठमोठी ऑसफसेस झाली.  आि 

तेथे बाांद्रा-कुलात कॉम्प्लेक्स आह.े  असे म्हणतात की, िगातील सवातत महागडया 

िागाांपैकी ती एक िागा आह.े  त्याच्या बािलूाच धािावी आह.े  धािावीचा दखेील 

सवकास झाला पासहिे.  पिांत ुधािावीचा अिनूही सवकास होऊ शकत नाही.  याबाबत 

आपली कें द्रासोबत बोलणी सरुु आह.े  िेल्वेच्या िसमनीचे समुािे ८०० कोटी रुपय े

आपण त्याांना सदलेले आहते.  मी सवत: माननीय िेल्वे मांत्रयाांशी यासांदभातत बोललो 

आह ेपिांत ुअद्यापही सदि िमीन आपल्याकडे हसताांतरित होत नाही.  अशा काही 

अडचणीच्या गोष्टी आहते.  कें द्र सिकािच्या मुांबईतील िागाांचे काय केले पासहिे, 

त्याांचा कसा सवसनयोग केला पासहिे याचा केवळ सवचाि करुन चालणाि नाही ति कें द्र 

सिकािकडे पाठपिुावा करुन त्याचा सनकाल लावला पासहिे.   

 अध्यक्ष महोदय, आपण मुांबईतील लोकाांसाठी या योिना िाहीि केल्या.  पिांत ु

लोकप्रसतसनधींचे काय ?   मला ह े साांगायला आनांद वाटतो आह े की, आपण 

िवळपास ३०० आमदािाांसाठी घिे बाांधणाि आहोत. सवतपक्षीय लोकप्रसतसनधींशी 

चाांगले सांबांध असले पासहिेत. िाज्याच्या सहताचे सवषय माांडणाऱया लोकप्रसतसनधीला 

दखेील चाांगले घि असावे ही भसूमका यामागे आह.े  आमदाि असेपयांत... 

(अडथळा...) आमदाि असेपयांत असे बोलनू मी सभागहृाची प्रसतसक्रया पाहत होतो.  

आपण आमदािाांना कायमसवरुपी घिे दते आहोत याचा मला आनांद वाटतो आह.े   

 अध्यक्ष महोदय, झोपडपट्टी पनुवतसनाच्या िखडलेल्या योिनाांना कशी गती 

द्यायची याबाबत आम्ही अनेकदा सवचाि केला.  काही सवकासकाांनी अशा 

योिनाांमध्ये लटुमाि केली, लबुडणकू केली, ह े सवकासक कोण आहते याचीही 

चौकशी केली िाईल.  पिांत ुज्याांची घिे अडली आहते त्याांचा यामध्ये काहीही दोष 

नाही.  त्यामळेु त्याांच्यासाठी आपण ॲमनेसटी ससकम आणत आहोत.  ही 

योिनादखेील अशा िसहवाशाांना घि दणेाऱया योिनाांना चालना दणेािी असेल.   
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श्री.उद्धव बाळासाहबे ठाकिे..... 

 अध्यक्ष महोदय, म्हाडाच्या माध्यमातनू सवतसामान्याांच्या घिाांसाठी येणाऱया 

अडचणी दिू करुन दशेात सवातत उत्तम उदाहिण उभे किण्याचा आमचा केवळ सवचाि 

नाही ति प्रयत्न करुन आम्ही ते करुन दाखसवणाि आहोत.  कािण आम्ही घोषणा 

किण्यापवूी सवचाि कितो आसण घोषणा केल्यानांति काम कितो.  त्यामळेु घोषणा 

झालेली आह ेव आता काम किणाि आहोत... (अडथळा...)   

 अध्यक्ष महोदय, माननीय गहृसनमातण मांत्रयाांनी या सठकाणी गोिेगाव येथील पत्रा 

चाळ-ससध्दाथत नगिचा उल्लेख केला.  त्याबाबतचा बखडेा दखेील आपण सोडवला 

आह.े  सकत्येक वषे बीडीडी चाळींचा पनुसवतकास करु.. करु.. ह ेसरुु होते.  त्याचा 

सझम्मा.. फुगडी.. सरुु होती.  पिांत ुआता या कामाला दखेील प्रत्यक्ष सरुुवात झालेली 

आह.े   

 अध्यक्ष महोदय, नोकिदाि आसण सशक्षणासाठी आलेल्या सवद्यासथतनींनी 

िाहायचे कुठे हा प्रश्न होता.  त्याांच्यासाठी दखेील आपण वसतीगहृ ेबाांधत आहोत.  

तसेच म्हाडाचे सेवा शलु्क सकां वा अकृसषक कि यामळेु अडकलेल्या िसहवाशाांनाही 

आपण सदलासा दते आहोत.   

 अध्यक्ष महोदय, मुांबई शहि सवच्ि ठेवणाऱया सफाई कामगािाांचे आयषु्ट्य खपू 

वाईट असते.  ते िे काम कितात त्यामळेु आपण सखुाने िाहू शकतो.  असे 

असतानाही आपण त्याांना सवत:चे घि दऊे शकत नस ूति आपल्याला लाि वाटली 

पासहिे.  त्यामळेु त्याांचा दखेील या धोिणामध्ये आपण सवचाि केला आह.े   

 अध्यक्ष महोदय, मुांबई आसण महािाष्ट्रातील िनतेला मी साांग ूइसच्ितो की, 

ज्याप्रमाणे आपण ग्रामीण भागातील िनतेला घिे दते आहोत त्याप्रमाणे शहिात 

िाहणाऱया आसण कष्ट किणाऱया लोकाांना दखेील घिे दते आहोत.  अनेकदा असे होत े

की, सनवडणकुीच्या वेळी आपण घोषणा कितो, सनवडून येतो आसण नांति सवसरुन 

िातो.  नांति आपण साांगतो की, "असे बोलावचे लागते.  अशा अनेक गोष्टी 

असतात."   
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श्री.उद्धव बाळासाहबे ठाकिे..... 

पिांत ुमहासवकास आघाडी सिकाि ह ेकेवळ बोलणािे नाही ति िे बोलतो ते करुन 

दाखसवणािे सिकाि आह.े  आि या सठकाणी मुांबईकिाांच्या सहताच्या बोललेल्या गोष्टी 

दखेील आम्ही करुन दाखसवल्यासशवाय िाहणाि नाही, ह ेवचन पनु्हा एकदा माझ्या 

मांत्री मांडळाच्या आसण सिकािच्या वतीने मी दतेो.  धन्यवाद.  िय सहांद.  िय महािाष्ट्र. 

--------- 
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 श्री.दवेेंद्र फडणवीस : अध्यक्ष महोदय, मला एक बाब मांत्री महोदयाांच्या 

लक्षात आणनू द्यायची आह.े  आपण रिडेर्व्हलपमेंटच्या सांदभातत या सठकाणी चचात 

केली.  रिडेर्व्हलपमेंटमध्ये नॉन-कन्सेसटांग मेंबिच्या सांदभातत आपण मागील 

सिकािच्या काळात बदल करुन ५१ टक्के लोकाांची मान्यता असेल ति आपण मांििू 

कितो.  मुांबईमध्ये सहकािी सांसथा िासत आहते.  पिांत ुइतित्र ज्या फ्लॅट ससकम्स सकां वा 

िसहवाशी सांकुले आहते ते अपाटतमेंट ओनिसशप ॲक्टच्या अांतगतत येतात.  ते सहकाि 

कायद्याांतगतत येत नाहीत.  त्यामळेु िोपयांत आपण अपाटतमेंट ओनिसशप ॲक्टमध्ये 

दखेील अशा प्रकािे सधुािणा किीत नाहीत तोपयांत पणुे, नागपिू, इत्यादी सठकाणी 

पनुसवतकास होऊ शकणाि नाही.  खपू पवूी म्हणिे दहा-बािा वषाांपवूी यासांदभातत एक 

अध्यादशे काढण्यात आला होता पिांत ुनांति तो लॅप्स झाला.  त्यामळेु माझी सवनांती 

आह ेकी, आपण यासांदभातत एक अध्यादशे काढावा सकां वा पढुील असधवेशनामध्ये 

याबाबतचे सवधेयक आणावे.  अथातत, अध्यादशे काढला ति ते असधक चाांगले 

होईल.  आम्ही त्याला मान्यता दऊे.  ज्या तितदुी सहकाि कायद्यामध्ये केल्या आहते 

त्याच तितदुी अपाटतमेंट ओनिसशप ॲक्टमध्ये दखेील किार्व्यात, ही माझी सवनांती 

आह.े 

 डॉ.सितेंद्र आर्व्हाड : अध्यक्ष महोदय, माननीय सविोधी पक्षनेत्याांनी माांडलेला 

मदु्दा बिोबि आह.े  पणु्यामध्ये या बाबीमळेु अडचणी येत आहते.  त्यामळेु अपाटतमेंट 

ओनिसशप ॲक्ट व सहकाि कायद्यातील तितदुी सािख्या केल्या िातील. 

 श्री.असभमन्य ू पवाि : अध्यक्ष महोदय, माननीय मांत्री श्री.एकनाथ सशांद े ह े

मघाशी बोलताना म्हणाले की, "माननीय श्री.दवेेंद्र फडणवीस याांना कदासचत वाटत 

नर्व्हते की समधृ्दी महामागत होईल."  पिांत ुचकुीचे िेकॉडतवि येऊ नये म्हणनू मी ह े

बोलत आह.े  मळुात समधृ्दी महामागातची सांकल्पनाच तत्कालीन मखु्यमांत्री माननीय 

श्री.दवेेंद्र फडणवीस याांनी माांडलेली आह.े  त्यावेळी दखेील माननीय श्री.एकनाथ सशांद े

ह ेमांत्री होते.  त्यामळेु ज्याांची सांकल्पना आह ेत्याांनाच हा प्रकल्प होईल की नाही 

याबाबत कशी शांका असेल ?  माझी सवनांती आह ेकी, चकुीची गोष्ट िेकॉडतवि येऊ 

नये म्हणनू ती िेकॉडतवरुन काढून टाकण्यात यावी. 
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 श्री.ससुनल प्रभ ू: अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसय श्री.असभमन्य ूपवाि याांनी 

साांसगतले की, समधृ्दी महामागातची सांकल्पना तत्कालीन मखु्यमांत्री श्री.दवेेंद्र 

फडणवीस याांची होती.  माननीय मांत्री श्री.एकनाथ सशांद ेह ेबोलताना असे म्हणाले 

होते की, "समधृ्दी महामागातला पढेु गडसचिोलीपयांत नेण्याचे काम मी केले.  माननीय 

श्री.दवेेंद्र फडणवीस याांनी सदलेल्या मागातवरुन चालण्याचा प्रयत्न आम्ही किीत 

आहोत व तो पढेु घेऊन चाललो आहोत."  त्यामळेु सन्माननीय सदसयाांनी वाईट वाटून 

घेण्याचे काहीही कािण नाही.  तसचे ही बाब िेकॉडतवरुन दखेील काढून टाकण्याची 

गिि नाही.   

 यानांति श्री.धमुाळे..... 
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 ॲङ आसशष शलेाि : अध्यक्ष महोदय, सभागहृाची पिवानगी असेल ति.. 

 तागलका सभाध्यक्ष (श्री. भास्कर जाधव) : सभागहृाची पिवानगी असेल 

ति कोणता शब्द िेकॉडतवरुन काढायचा आनण कोणता काढायचा नाही, हा  निषय 

िार गिंिीर असतो.  सरािस ह ेरेकॉडििरुन काढा नकिं िा त ेरेकॉडििरुन काढा इतका हा 

मामलुी निषय नसतो. पण सध्या आपण कोणताही शब्द काढा असे म्हणतो.  त्यावि 

कधी तिी बोल.ू  

ॲङ आसशष शेलाि : अध्यक्ष महोदय, एका गांभीि सवषयाकडे मी सभागहृाच े

लक्ष वेध ूइसच्ितो.  या सठकाणी गहृमांत्री सधु्दा उपससथत आहते.  येत्या १० एसप्रलला 

िामनवमी आह ेआसण मयातदा परुुषोत्तम िाम याांचे सोहळे सांपणूत महािाष्ट्रात होतात.  

समिवणकुा सधु्दा सनघतात.  त्यामळेु श्रीिामाच्या समिवणकुाांवि कुठे तिी मयातदा 

घालण्याचे काम प्रशासनाकडून होते की काय... 

तागलका सभाध्यक्ष : मी सन्माननीय सदसयाांना साांग ूइसच्ितो की, आधी 

आपण सभागहृासमोि प्रसतावाचा असलेला सवषय आधी सांपव.ू  

ॲङ आसशष शेलाि : अध्यक्ष महोदय,  मला वाटले की, आपण आता पढेु 

गेला आहात म्हणनू मी बोलण्याचा प्रयत्न केला. 

तागलका सभाध्यक्ष : नाही.  मला वाटले की, आपण प्रसतावावि काही प्रश्न 

सवचािता म्हणनू मी आपल्याला बोलण्याची सांधी सदली.  ठीक आह.े  आपण नांति 

सवचािा.  पिांत ुआता आपण हा प्रसताव पणूत करु. 

सभागहृाने या सवषयावि सवचाि केला आह.े  आता प्रसताव सांपला आह.े 

आता सन्माननीय सदसय ॲङ आसशष शेलाि प्रश्न सवचारु शकतात. 

ॲङ आसशष शेलाि : अध्यक्ष महोदय, मी सवषय माांडला आह ेकी,  येत्या 

१० एसप्रलला िामनवमी सण आह.े  आपल्या िाज्यात आसण दशेात िामनवमीचे मोठे 

कायतक्रम होतात.  मयातदा परुुषोत्तम श्री िामाच्या समिवणकुीत आपण मयातदा घाल ूनये, 

िशी आपण सशवियांतीची पिवानगी सदली तशा िामनवमीच्या बाबतीत सधु्दा 

सिकािने पिवानग्या सदल्या पासहिेत.  यामधनू आपल्या सवाांना पढेु एकसत्रत िायच े
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आह.े  गढुीपाडर्व्याला सधु्दा समिवणकूा असतात आसण िामनवमीला सधु्दा असतात.  

त्यामळेु याबाबत सिकािने आपली भसूमका सपष्ट केले ति वाताविण चाांगले होईल 

आसण चाांगल्या वाताविणात आपण ह ेसण साििे करु.  

श्री. सदलीप वळसे पाटील : अध्यक्ष महोदय, या सांदभातत मी उद्या सटेटमेंट 

किीन. 

 श्री. योगेश सागि : अध्यक्ष महोदय, कायदा व सरु्व्यवसथेच्या परिससथतीला 

आपल्याला सामोिे िायचे नाही, अशी आपल्या सवाांची इच्िा आह.े  पण "काश्मीि 

फाईल" या ससनेमाच्या बाबतीत सोशल समसडयामध्ये एक र्व्हीडीओ मोठ्या प्रमाणात 

र्व्हायिल होत आह.े  या बाबतीत काही सथएटि मालकाांना अशा धमक्या सदल्या िात 

आहते की, िेथे िेथे हा सचत्रपट सरुू असेल तेथे पढुील सचत्रपट आपल्याला 

र्व्हॉलीवडूकडून सदल्या िाणाि नाहीत.  दसुिे म्हणिे सथएटिमध्ये सवत िागा रिक्त 

असताना बाहिे "हाऊसफूल"चा बोडत लावनू लोकाांना िाऊ सदले िात नाही, अशा 

प्रकािचे र्व्हीडीओ र्व्हायिल झाले आहते.  म्हणनू गहृमांत्रयाांनी या र्व्हीडीओ सांदभाततील 

सत्यता पडताळणी किावी.  िि अशी परिससथती मुांबई, पणुे सकां वा इति कुठे असेल 

ति त्याबाबत मासहती घऊेन सभागहृाला अवगत किावे, अशी आपल्याला सवनांती 

आह.े 

श्री. सदलीप वळसे पाटील : अध्यक्ष महोदय, सत्यता पडताळून पाहण्यात 

येईल. 
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पृ. शी. :  मुांबईच्या समसया, मुांबई महापासलकेतील भ्रष्टाचाि, मुांबईतील 

पयातविणाची ससथती, कायदा व सरु्व्यवसथेचा प्रश्न आसण अनशेुष 

दिू किण्यासाठी वैधासनक सवकास मांडळाांना मदुतवाढ दणे े

मु. शी. : मुांबईच्या समसया, मुांबई महापासलकेतील भ्रष्टाचाि, मुांबईतील 

पयातविणाची ससथती, कायदा व सरु्व्यवसथेचा प्रश्न आसण अनशेुष 

दिू किण्यासाठी वैधासनक सवकास मांडळाांना मदुतवाढ दणेे या 

सवषयासांबांधी सवतश्री दवेेंद्र फडणवीस, चांद्रकाांत (दादा) पाटील, 

सधुीि मनुगांटीवाि, ॲङ आसशष शेलाि, सवतश्री िाधाकृष्ट्ण सवख-े

पाटील, सगिीष महािन, सनतेश िाणे, श्रीमती माधिुी समसाळ, 

सवतश्री गणेश नाईक, मांगलप्रभात लोढा, अतलु भातखळकि, 

असमत साटम, योगेश सागि, िणधीि साविकि, प्रशाांत ठाकूि, 

ॲङ पिाग अळवणी, ॲङ िाहूल नावेकि, श्रीमती मसनषा चौधिी, 

सवतश्री सनुील िाणे, सांिय केळकि, िसवांद्र चर्व्हाण, समसहि 

कोटेचा, कॅ. आि. तसमल सेल्वन, सवतश्री पिाग शहा, िाम कदम, 

डॉ. भािती लर्व्हकेि, श्रीमती मांदा म्हाते्र, सवतश्री महशे बालदी, 

सभुाष दशेमखु, हरिभाऊ बागडे, श्रीमती सवद्या ठाकूि, सवतश्री 

कासलदास कोळांबकि, सविय दशेमखु, ससध्दाथत सशिोळे, 

सभमिाव तापकीि, ससुनल काांबळे, लक्ष्मण िगताप, महशे 

लाांडगे, सांभािी पाटील-सनलांगेकि, असभमन्य ु पवाि, 

िाणािगसितससांह पाटील, ससचन कल्याणशेट्टी, िाम सातपतुे, 

डॉ.सिेुश खाडे, श्री मोहन मते, सवतश्रीमती सीमा सहिे, नसमता 

मुांदडा, श्वेता महाले, ॲङ िाहूल कुल, श्री दादािाव केचे, श्रीमती 

मोसनका िािळे, सवतश्री.सशवेंद्रिािे भोसले, ियकुमाि िावल, 

ियकुमाि गोिे, डॉ.सवियकुमाि गासवत, डॉ.सांिय कुटे, सवतश्री 

िािेंद्र पाटणी, समीि कुणावाि, डॉ.दवेिाव होळी, श्री. 

सांिीविेड्डी बोदकुिवाि, प्रा.डॉ.अशोक उईके, सवतश्री मदन 

येिावाि, िािेश पवाि, सांतोष दानवे, बबनिाव लोणीकि, 

डॉ.तषुाि िाठोड, डॉ. सांदीप धवुे, सवतश्री. अतलु सावे, प्रशाांत बांब, 

सकसन कथोिे, श्रीमती दवेयानी फिाांद,े सवतश्री. गणपत 



24-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) UU - 276 

PPD/AKN/MMP प्रथम श्री.चौधिी 16:40 

 

 

गायकवाड, कुमाि आयलानी, प्रकाश आवाडे, समाधान 

आवताडे, धनांिय गाडगीळ, प्रताप अडसड, ससमि मेघे, हरिष 

सपांपळे, नामदवे ससाने, अॅड. आकाश फुां डकि, सवतश्री. िािेश 

पाडवी, कीतीकुमाि भाांगसडया, सभमिाव केिाम, गोवधतन शमात, 

प्रकाश भािसाकळे, लखन मसलक, डॉ. पांकि भोयि, सवतश्री. 

टेकचांद साविकि, सविय िहाांगडाले, कृष्ट्णा गिबे, सवकास 

कुां भािे, कृष्ट्णा खोपडे, श्रीमती मेघना साकोिे बोडीकि, डॉ. िाहूल 

आहिे, श्री. सदलीप बोिस,े अॅड. िाहलु सढकले, सवतश्री. मांगशे 

चर्व्हाण, नािायण कुचे, तान्हािी मटुकुळे, महशे चौघलेु, िसवशेठ 

पाटील, लक्ष्मण पवाि, कासशिाम पाविा, सांिय सावकािे, सिेुश 

भोळे, सव.स.स. याांचा प्रसताव 

 

 श्री. दवेेंद्र फडणवीस (सविोधी पक्ष नेता) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या 

अनमुतीने म.सव.स. सनयम २९२ अन्वय ेपढुील प्रसताव माांडतो. 

     "मुांबई ह े आांतििाष्ट्रीय दिातचे शहि असनूही मलूभतू पायाभतू ससुवधा या 

आांतििाष्ट्रीय दिातच्या नसणे, गेल्या पांचवीस वषातत मुांबई महानगिपासलकेच्या सथायी 

ससमतीमाफत त सकमान अडीच लाख कोटींपेक्षा िासत कामाांच्या सनसवदा मांििू होऊन 

मोठ्या प्रमाणावि भ्रष्टाचाि होणे, कोर्व्हीडच्या काळामध्ये मुांबई महानगिपासलकेमध्ये 

हिािो कोटींचा भ्रष्टाचाि झालेला सनदशतनास येण,े मुांबई महानगिपासलकेतील इमाित 

प्रसताव व बाांधकाम सवभागामाफत त ५० हिाि कोटींपेक्षा िासत िकमचेा भ्रष्टाचाि 

होणे, मुांबई महानगिपासलकेच्या सथायी ससमती अध्यक्षाांच्या सवसवध मालमत्ताांवि 

आयकि सवभागाच्या धाडी पडल्यावि त्याांच्या ३८ बेनामी मालमत्ता िप्त केल्या 

असल्याचे उघडकीस येणे, िािकीय आश्रयासशवाय ह ेसवत शक्य नसणे, टॅब खिेदी, 

सफाई कामगाि वसाहत पनुसवतकासाच्या आश्रय योिनेमध्ये १८०० कोटींचा 

भ्रष्टाचाि, सििामाता उद्यान व प्राणीसांग्रहालयाच्या आधसुनकीकिणाचा प्रकल्प, 

९०० इलेसक्रक बसेसचे कां त्राट यासािख्या प्रसक्रयाांमध्ये घोटाळा झाला असणे, 

मुांबईच्या कोळीवाडा व गावठाणाकरिता वेगळा डीसीआि तयाि किण्याची प्रसक्रया 

प्रलांसबत िासहल्यामळेु मुांबईचे कोळीवाडे व गावठाणाांची झालेली दिुावसथा,  
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श्री. दवेेंद्र फडणवीस... 

तत्कालीन सिकािच्या कालावधीमध्ये मुांबई मेरोपॉसलटन रििनमध्ये २५६ 

सकलोमीटिच्या मेरोच्या िाळ्याचे काम सरुू होण,े मात्र या सिकािच्या कायतकाळात 

मेरोच्या कामाचा झालेला खोळांबा व मेरोच्या कामाांच्या  सकां मतीमध्ये १० हिाि 

कोटींपेक्षा िासत वाढ झालेली असणे, मुांबई महानगिपासलकेच्या वकृ्ष प्रासधकिणाने 

गेल्या १० वषाांमध्ये ३८,८९९ झाडे तोडण्याची पिवानगी सदलेली असतानाही फक्त 

२७०० झाडाांसाठी व अहांकािापोटी आिेची कािशेड िोखली असल्यामळेु मेरोचा 

खोळांबा होऊन हा प्रकल्प दीघत काळाकरिता प्रलांसबत िाहणाि असणे, १५ लाख 

घिाांची आवश्यकता असताना झोपडपट्टी पनुवतसन प्रासधकिणामाफत त फक्त समुािे २ 

लाख घिे तयाि झालेली असणे, मोठ्या प्रमाणावि झोपडपट्टी पनुवतसन 

प्रासधकिणाच्या कायातलयाांमध्ये व खात्यामध्ये होणािा भ्रष्टाचाि, सन २०११ 

पयांतच्या सवत झोपडपट््टयाांमधील घिाांना प्रधानमांत्री आवास योिनेच्याअांतगतत घिे 

दणे्याचा कायदा सन २०१८ मध्ये पारित होऊनही सदि कायद्याची अांमलबिावणी 

न होणे, पत्राचाळ पनुसवतकास प्रकल्पातील भाडेकरुां ना बेघि करुन त्याांना भाडेही न 

समळण,े म्हाडामध्येही मोठ्या प्रमाणावि होत असलेला भ्रष्टाचाि, मुांबईचे डबेवाला 

भवन व मिाठी भाषा भवन अद्याप दृसष्टपथातही नसणे, मुांबई महानगिपासलकेच्या 

मिाठी शाळाांची पटसांख्या िोडावनू ७० टक्क्याांपेक्षा खाली गेलेली असणे, 

मुांबईकिाांच्या सोयीससुवधाांकडे दलुतक्ष कित असताना मुांबई क्लायमेट ॲक्शन 

प्लॅनच्यामाफत त पयातविण सवभागाचे दटुप्पी धोिण ह े मुांबईकिाांच्या समोि आलेले 

असणे, पवई तलावामध्ये भिाव टाकून पयातविणाचे नकुसान करुन हट्टापायी पवई 

सायकल रॅकचा प्रसताव आणणे, सदि सायकल रॅकला मुांबई हायकोटातकडून चपिाक 

समळण,े मुांबई शहिातील कचऱयाची वैज्ञासनक पद्धतीने सवल्हवेाट होत नसल्यामळेु 

मुांबईचे वाताविण व हवामान दसूषत झालेले असणे, मुांबई शहिातील ग्रीन सबसल्डांग् िना 

मालमत्ता किातनू सटू दणे्याचा प्रसताव प्रलांसबत असणे, ठाणे शहिातील समाटत ससटी 

व अन्य प्रकल्पाांतगतत झालेल्या असनयसमततेची  चौकशी  किण्याची होत असलेली  

मागणी,  मुांबई  महानगि प्रदशे सवकास प्रासधकिण के्षत्रातील अनेक मोठ्या व 

िनोपयोगी प्रकल्पाांमध्ये होत असलेला भ्रष्टाचाि व असनयसमतता, नवी मुांबई 

आांतििाष्ट्रीय सवमानतळाला ज्येष्ठ नेते सदवांगत श्री.सद.बा.पाटील याांचे नाव 

दणे्याबाबत सथासनक िनता व भसूमपतु्राांकडून सातत्याने होत असलेली मागणी, या  
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श्री. दवेेंद्र फडणवीस... 

 

मागणीबाबत तातडीने सनणतय होण्याची आवश्यकता, िाज्यातील कायदा व 

सरु्व्यवसथेची ससथती ही कधी नर्व्ह ेएवढी खालच्या सतिाला गेलेली असणे, मुांबईमध्ये 

झालेल्या बॉम्बसफोटामधील आिोपींशी या सिकािमधील मांत्रयाांनी केलेल्या आसथतक 

र्व्यवहािाच्या सांदभातमध्ये सदि मांत्रयाना अटक होऊनही त्याांचा िािीनामा न घेऊन 

सिकाि त्याांना पाठीशी घालत असणे, ससचन वाझ ेव ॲन्टीसलया प्रकिणाांमध्ये मोठ्या 

प्रमाणावि पोसलसाांच्या प्रसतमेला तडा गेलेला असणे, असलकडेच मुांबईतील एक 

पोलीस उपायकु्त एका वसलुी प्रकिणामध्ये फिाि असणे, नकुतेच सोलापिू येथे 

पोलीस उप सनिीक्षकच वरिष्ठाांतफे वसलुी कित असल्याचे मासहती असधकाि 

कायतकत्याांने केलेल्या ससटांग ऑपिेशनमध्ये उघड होणे, सवदभत, मिाठवाडा या मागास 

भागाचा अनशेुष दिू किण्यास वैधासनक सवकास मांडळाचा मोठा वाटा असताना 

सदनाांक ३० एसप्रल, २०२० िोिी मदुत सांपल्यानांति सिकािने वैधासनक सवकास 

मांडळाांना मदुतवाढ सदलेली नसणे, परिणामी या भागाांचा खुांटलेला सवकास व 

सशल्लक अनशेुषात झालेली वाढ, सिकािने तातडीने वैधासनक सवकास मांडळाांना 

मदुतवाढ दणे्याची आवश्यकता, याबाबत शासनाने किावयाची उपाययोिना 

सवचािात घेण्यात यावी." 

अध्यक्ष महोदय, मी हा सांपणूत प्रसताव वाचण्यापेक्षा फक्त कामकािाचा भाग 

झाला असे म्हणतो. 

तागलका सभाध्यक्ष (श्री.भास्कर जाधव) : ठीक आह.े 

श्री. दवेेंद्र फडणवीस : अध्यक्ष महोदय, आि आनांदाची गोष्ट आह.े  कािण 

िोटे का होईना, पण माननीय मखु्यमांत्रयाांचे भाषण आम्हाला या सभागहृात ऐकायला 

समळाले.   

अध्यक्ष महोदय, एकूणच महासवकास आघाडी सिकािच्या सांदभातत त्याांनी मदु्द े

माांडताना आम्ही चाांगले काम किीत आहोत,  आम्ही असे म्हणण्यापैकी नाहीत की 

आम्ही सनवडणकुीपिुते असे म्हटले, पण आता ह ेकिणाि नाही.  ठीक आह.े  कदासचत 

ते सवसिले असतील की, ५० हिाि रुपये हके्टिी शेतकऱयाांना बाांधावि िाऊन दणेाि  
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श्री. दवेेंद्र फडणवीस... 

वगैिे.  आता तो सवषय आपण काढू नये.  मात्र मला आनांद आह ेकी, आि या 

सठकाणी माननीय मखु्यमांत्रयाांचे भाषण ऐकायला समळाले.   

अध्यक्ष महोदय, माननीय सवां.दा. किांदीकि याांची आत्ताच्या सिकािच्या एकूण 

परिससथतीवि कसवता आपल्याला ऐकवावी, असे मला वाटते.  सिकाि नावाची यांत्रणा 

सकती उदास झाली आह ेआसण कशा प्रकािे लोकाांच्या सांदभातत या सिकािला काही 

घेणांदणेांच नाही. नवीन प्रकल्प नाहीत. नवीन योिना नाहीत. योिनाांची 

अांमलबिावणी नाही.  सरुू असलेले प्रकल्प बांद पडले आहते.  केवळ टीका, आिोप, 

टोमणे या पसलकडे या सिकािच्या माध्यमातनू काहीच होताना सदसत नाही.  म्हणनू 

कसववयत सवां.दा. किांदीकि असे म्हणतात की,  

"सकाळपासनू िात्रीपयांत तेच ते !! तेच ते !! 

माकडिाप दांतमांिन,  

तोच चहा, तेच िांिन, 

तीच गाणी, तचे तिाणे, 

तेच मखूत, तेच शहाणे, 

सकाळपासनू िात्रीपयांत,  

तेच ते, तेच ते. 

खानावळीही बदलनू पासहल्या 

कािण िीभ बदलणां शक्य नर्व्हतां. 

काकूपासनू तािमहाल,  

सकळीकडे सािखचे हाल, 

निम मसाला, गिम मसाला, 

तोच तो भािीपाला 

तीच ती खवट चटणी, 

तेच ते आांबट साि 

सखु थोडे, द:ुख फाि" 

अशा प्रकािची अवसथा या सिकािची आपल्याला पहायला समळते.   
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श्री. दवेेंद्र फडणवीस... 

एक सहांदीचे दखेील कसव आहते.  त्याांच े नाव पी. एल. बामसनया आह.े  

त्याांच्या कसवतेत सध्याच्या सिकािचे काम कसे चालले आह े त्याची िाणीव 

आपल्याला होते.  आम्ही िे म्हण ूतेच खिे आह े सकां वा आमचा कािभाि उत्तमच 

चालला आह,े अशी िी भावना या सिकािची झालेली आह.े  त्याबाबत ते असे 

म्हणतात की,  

"तमु चाहों तबेलों को बािाि कह दो | 

तमु चाहों पतझडों को बहाि कह दो || 

तमु्हािा ही िाि ह ैअभी यहाँ पि | 

तमु चाहों तो सकूटि को काि कह दो || 

िुट्टी का सदन सबतने लगा यहीं पि | 

अपने दफ्ति को तमु घि बाि कह दो || 

इसी पि समलने लगी अब हि खबि | 

अपने मोबाइल को अखबाि कह दो || 

तमु्हािी इस सहुसलयत भिी सिांदगी मे | 

मसुीबत खडी किें उसे सिकाि कह दो ||  

फिी सडसग्रयाां खबु ले ली अब लोगों ने, 

तमु चाहों तो पढे-सलख ेको गवाि कह दो |" 

अध्यक्ष महोदय, आमचे मखु्यमांत्री असे म्हणतात की, प्रश्न सवचािायला 

अक्कल थोडी लागते.  आम्हाला ह ेमासहतीच नर्व्हते.  आम्ही उगीच या सभागहृामध्ये 

तािाांसकत प्रश्न, अतािाांसकत प्रश्न आसण इति काय काय प्रश्न सवचाित बसलो.  आधीच  
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श्री. दवेेंद्र फडणवीस... 

ह े समिले असते ति नसते सवचािले.  पण काही लोकाांना असधक प्रश्न 

सवचािल्याबद्दल सांसदमेध्ये सांसदित्न पिुसकाि समळतो.  काही लोकाांना असधक प्रश्न 

सवचािल्याबद्दल इथेही पिुसकाि समळतो.  पण आि आम्हाला समिलां की प्रश्न 

सवचािायला काही अक्कल लागत नाही.  आमची चकू झाली. 

अध्यक्ष महोदय, आम्ही आधी म.सव.आ.चा अथत महासवकास आघाडी 

समिलो.  नांति लक्षात आले की ह े महासवकास आघाडी नाही ति महासवनाश 

आघाडी आह.े त्यानांति लक्षात आले की, महावसलुी आघाडी.  पण असलकडच्या 

काळामध्ये ति ही मद्य सवक्री आघाडी झाली आह.े  म्हणिे सकती दिूचा सवचाि करुन 

आपण ह ेनाव ठेवले, त ेआि लक्षात आले.   आपण पेरोल आसण सडझेलचा कि 

कमी केला नाही.  पण दारुवि ५० टक्के केला.  बाि लायसन्सच्या नतूनीकिणावि 

५० टक्के सटू सदली.  नर्व्याने दारु सवक्रीचा पिवाना सदला.  चांद्रपिूची दारुबांदी माग े

घेतली.  म्हणिे कोिोनाच्या काळात मांसदिे बांद, मसदिालये सरुू होती. क्लास बांद होत े

आसण ग्लास सरुू होते.  या महािाष्ट्राचे 'मद्यिाष्ट्र' किण्याचे काम सरुू आह.े  या 

सांदभाततील अनेक सवषय माझ्याकडे आहते.  पण एकच मदु्दा मला सवशेषत्वाने 

माांडावासा वाटतो की, ज्याांनी र्व्यसनमकु्तीसाठी सांपणूत आयषु्ट्य समसपतत केले त्या कै. 

असनल अवचट याांना सकाळी श्रध्दाांिली सदली आसण दपुािी मांसत्रमांडळ बैठकीत 

आपण वाईन सवक्रीचा सनणतय घेतला की आता आपण दकुानातही वाईन सवकू शकू.  

आता आमच्यासमोि प्रश्न एवढाच आह ेकी... ििी प्रश्न सवचािायला अक्कल लागत 

नाही तिी काही प्रश्न आमच्या डोक्यात येतात. 

यानांति श्रीमती कोळसगिे.. 
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श्री. दवेेंद्र फडणवीस.... 

कािण सतथे वाईन सवकली िाणाि आह.े आमचे एक प्रिके्त म्हणतात की, वाईन ही 

दारु नाही ति मग Drund and Drive मधनू वाईन वगळली िाणाि आह ेकाय ? ह े

माननीय गहृ मांत्रयाांनी साांसगतले पासहिे. कािण वाईन ही दारु नाही. त्यामळेु वाईन 

सपऊन ड्राईसर्व्हांग केले ति, No fine, if you have wine. ती दारु नसल्यामळेु आता 

वेगवेगळ्या बैठकाांमध्ये आपण वाईन सर्व्हत किणाि काय असा प्रश्न उपससथत झाला. 

त्यामळेु मला एका र्व्यक्तीने खपू िान लाईन बनवनू पाठवल्या. तो म्हणाला की, 

"सकिाणाच्या यादीत आता वाढणाि एक लाईन, 

बाकीच्या सामानासोबत एक बाटली वाईन, 

सझांगत सझांगत येतील मांत्री सवागत होईल फाईन, 

यालाच म्हणतात सवकासाचे चालते बोलते साईन, 

हळुहळु सवकतीलही बहतुेक उघड िम आसण सर्व्हसकी, 

िाज्य कािभाि किणे आता होणािा रिसकी." 

अध्यक्ष महोदय, शेतकऱयाांना मदत किण्यासाठी वाईनचा सनणतय 

घेतला, असे साांगण्यात आले. पिांत ुिि शेतकऱयाांना मदत किायची 

होती ति ५० हिाि रुपये आपण घोसषत केले होते ते द्यायला पासहि े

होते सकां वा टोमॅटो केच अप, मोिावळा, िेली, िॅम,ज्यसु, गे्रप्स, सब 

सीड ऑईल, द्राक्ष मनकुा, फळाांचे पल्क अशा सवत बाबी सोडून आपण 

वाईनच्याच मागे का लागलो आह ेह ेमला कळत नाही. तिी मी या 

बाबत असधक काही बोलणाि नाही. आि अनेक सवषय चचेसाठी 

आहते. त्यातील काही सवषय माझे सहकािी माांडणाि आहते. 

सन्माननीय सदसय श्री. सधुीि मनुगांटीवाि या सवषयावि बोलताना 

सवशेषत: अनशेुषाचा आसण सवदभातचा सवषय माांडणाि आहते. त्यामळेु 

मी मुांबई महानगिपासलकेच्या सांदभातत बोलणाि आह.े  
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अध्यक्ष महोदय, दशेातील सवाांत श्रीमांत महानगिपासलका असे मुांबई 

महानगिपासलकेचे वणतन केले िाते. यासाठी बिेच रिसोसेस आह ेत्यामळेु याचा  

श्री. दवेेंद्र फडणवीस.... 

सवकास झाला पासहिे, महानगिपासलका पढेु गेली पासहिे. पण अशी परिससथती सदसत 

नाही. आताच कें द्र शासनाने एक इांडेक्स घोसषत केला "Million Plus 

Municipality and Municipal Performance Index" असे त्याचे नाव आह.े 

सन २०१७ साली हा इांडेक्स आल्यानांति आताचे माननीय मखु्यमांत्री आसण तेर्व्हाच े

माननीय पक्षप्रमखु याचाच हवाला दते होते की, बघा, आम्ही या इांडेक्समध्ये सकती 

चाांगले काम केलेले आह.े त्यामळेु आपण या इांडेक्सवि सवश्वास आहचे. यातील 

अवसथा अशी आह ेकी, चौर्थया क्रमाांकावि सपांपिी सचांचवड, पाचर्व्या क्रमाांकावि पणु े

आसण मुांबई आठर्व्या क्रमाांकावि गेली आह.े तेर्व्हा आपण पसहला क्रमाांक म्हणत होत े

पण ते ठीक आह.े यामध्ये महत्त्वाचे ह ेआह ेकी, आम्ही सातत्याने म्हणतो मुांबईमध्ये 

प्रचांड भ्रष्टाचाि आह.े मघाशी माननीय मखु्यमांत्री म्हणाले की, काही िण मुांबईला 

सोन्याचे अांडे दणेािी कोंबडी समितात. पिांत ुमाझे मत आह ेकी, महानगिपासलकेत 

िे सत्ता चालवत आहते ते महानगिपासलकेला सोन्याचे अांडे दणेािी कोंबडी 

समितात. अशी महानगिपासलकेची परिससथती आह.े आपल् याला आियत वाटेल की, 

दशेातील सवाांत श्रीमांत महानगिपासलकेचे आसण ज्याांचा क्रमाांक दशेात आठवा आह े

त्याचे "Rank in Financial Management" मध्ये दशेात ४५ वा क्रमाांक आह.े 

यामध्ये आठ क्रमाांकावि नवी मुांबई, चौदार्व्या क्रमाांकावि पणुे आसण सतिार्व्या 

क्रमाांकावि सपांपिी सचांचवड आह.े नागपिू महानगिपासलका सदु्धा आपल्यापेक्षा विच्या 

क्रमाांकावि गेली आह.े ही महानगिपासलका कोणत्याही महानगिपासलकेच्या तलुनेत 

गिीब महानगिपासलका आह े आसण रिसोसेस कमी आहते त्याचा ही क्रमाांक 

आपल्यापेक्षा वि आह.े "Financial  Resourse Management" मध्य ेमुांबई ४५ 

क्रमाांकावि आह.े याचा गॅ्रन्यअुल डाटा आपण बसघतला ति आपल्या लक्षात येते की, 

सकती प्रकािचे समस मॅनेिमेंट आपण मुांबईमध्ये किीत आहोत. तसेच मुांबई 

महानगिपासलकेच्या बिेटला लटूुन नेण्याचे काम कशाप्रकािे मुांबई शहिामध्ये होत 



24-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) VV - 284 

MOK/AKN/MMP प्रथम श्री.धमुाळे 16:50 

 

 

आह.े माननीय मखु्यमांत्रयाांचे भाषण िोटे होते पण चाांगले होते. भावना सकतीही 

चाांगली होती की, मुांबईकिाांना, गरिबाांना, श्रसमकाांना आपल्याला काहीतिी द्यायच े

आह.े पिांत ुह ेदणे्याच्या नावाखाली आपण घेत आहोत.  

श्री. दवेेंद्र फडणवीस.... 

अध्यक्ष महोदय, सफाई कामगािाांना घिे दणे्याच्या सांदभाततील भ्रष्टाचाि आमच े

सहकािी माांडणाि आहते. "सफाई कामगािाांना घि" असा चाांगला चहेिा आपण 

त्याला सदला आह.े  पण प्रत्यक्षात सफाई कामगािाांच्या नावावि आपल्या सवत:च्या 

सतिोऱया कशा भिल्या आहते याबाबत सन्माननीय सदसय श्री. असमत साटम योग्य 

प्रकािे मासहती दतेील. या योिनेमध्ये आपण केवढा मोठा भ्रष्टाचाि केला म्हणि े

सफाई कामगािाला दखेील आपण सोडायला तयाि नाही अशी परिससथती सदसनू येते.  

अध्यक्ष महोदय, िम्बो कोसवड सेंटि, बीकेसी, मलुुांड, दसहसि, विळी, नेसको, 

भायखळा, एकही सेंटि भ्रष्टाचािातनू सटुलेले नाही. आमचे यएुनने आसण न्यायालयाने 

तारिफ केली असे साांसगतले िाते. पिांत ुह ेसवत घोटाळे कधीतिी न्यायालयासमोि गलेे 

पासहिे. कािण न्यायालय एखाद्या मदु्यावि बोलल्यानांति आपण आपली पाठ 

थोपटवनू घेतो. त्याचवळेी कोसवड सेंटि उभािणी तसेच त्यातील सासहत्य खिेदी, 

उपकिण खिेदी, सांचालन कां त्राट,  मनषु्ट्यबळ पुिवठा, डेडबॉडी कर्व्हि खिेदी, फेस 

मासक-सॅसनटायझि-फेससशल्ड खिेदी, पदासधकाऱयाांच्या कां पन्याांनाच कशी काम े

सदली, िेमसडसससर्व्हि खिेदी, भांगाि, िसते चिभिणी, आश्रय योिना, पेंसग्वन दखेभाल, 

ई-टेंडि, नालेसफाई, उद्यान सवकास, पसम्पांग सटेशन, मालमत्ता कि वसलुी, के.ई.एम 

रुग्णालयात, बेसटच्या सडसिटल सतसकट सनवेदते, सवद्यार्थयातच्या टॅब खिेदीत आसण 

बदल्या या सवत प्रकिणात घोटाळे झालेले आहते. याचा अथत मुांबई मलेी तिी चालेल 

पण आपले घि भिणे मात्र िोिात सरुु आह.े या सवषयावि आम्ही बोललो ति आम्ही 

महािाष्ट्राचे, मुांबईचे आसण मिाठी माणसाचे शत्र ूआहोत. मिाठी माणसाच्या मुांबईला 

लटुुन खाणािे मिाठी माणसाचे दवैत, मिाठी माणसाचे सहतसचांतक आसण िे 

भ्रष्टाचािाचा आवाि उठसवतात त्याांचा आवाि दाबण्यासाठी आम्ही शत्र.ू पण 

काळिी करु नका मुांबईतील मिाठी माणसू असो सकां वा अमिाठी माणसू असो या 
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कोसवडच्या काळात प्रत्येकाच्या  लक्षात आले आह ेकी, पे्रताच्या टाळुविील लोणी 

कोणी खाल्ले आह,े आपला शत्र ूकोण आह े?  

 

श्री. दवेेंद्र फडणवीस.... 

अध्यक्ष महोदय, कोसवडच्या काळात मेसडकल इमितन्सीच्या नावाखाली 

कोसवड सेंटि सरुु किण्यात आले.  ते आवश्यक होते. There was an emergency. 

पण मुांबईमध्ये अनेक नामाांसकत आसण िेप्यटेुड सांसथा होत्या की ज्याांना ह ेकाम दणे्यात 

येऊ शकले असते. पण आपल्या पदासधकाऱयाांच्या नातेवाईकाांना ह ेकाम दणे्याचा 

िो घाट घालण्यात आला. त्याचा काय परिणाम झाला ति पाच कोसवड सेंटिचा १०० 

कोटी रुपयाांचे कां त्राट  पदासधकाऱयाांच्या नातेवाईकाांना दणे्यात आला. कोणतेही टेंडि 

काढले नाही सकां वा अित घेतले नाही. त्या सठकाणी िी कागदपते्र सदली ती कां पनी चाि 

सदवसाांपवूी तयाि किण्यात आली. िेप्यटेुड कां पनीचे आसण या कां पनीचे नाव सािख े

आह.े त्याांच्याच नावाने ही कां पनी आसण त्याांनाच ह ेकां त्राट सदले असे लोकाांना वाटावे. 

पिांत ुती कां पनी नाही. पाटतनिसशप झालेली आह.े ते कितानाही ह ेलोक इतक्या घाईत 

होते की, सटॅम्प पेपि िनेु आहते, काही सठकाणी तािखा चकुलेल्या आहते. काही 

सठकाणी कट-पेसट केलेले आह.े याचा अथत दसुऱयाचा अनभुव घेण्यासाठी झेिॉक्स, 

फोटोकॉपी काढूनच सतथे लावलेली आह.े अशा प्रकािे केवळ ह े कां त्राट दऊेनच 

थाांबले नाही ति यामध्ये ३८ कोटी रुपयाांच ेअसधकचे पेमेंट सदु्धा केलेले आह.े फाि 

चाांगल्या प्रकािे ह ेसवत केलेले आह.े अनभुवाने अशा लोकाांना काम द्यायचे आसण 

सतथे पेशांट येवो सकां वा न येवो त्याांना ५० टक्के पेमेंट समळेलच.  

      यानांति श्रीमती किांदीकि.... 
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श्री. दवेेंद्र फडणवीस.... 

अनेक सेंटि असे आहते की, िे पणूत रिकामे होते  मात्र  आपण त्याांना पेमेंट केले आह.े 

याचे कािण कोणाचे, कोणी तिी िवळचे लोक ह ेसेंटि चालवत होते. लाईफलाईन 

हॉससपटल मॅनेिमेंट ससर्व्हतसेस कां पनीला पणुे  महानगि प्रदशे सवकास प्रासधकिणाने 

सशवािी नगिचे िम्बो  कोसर्व्हड सेंटिचे काम सदले. मात्र त्याांना १५ सदवसाांत तेथनू 

हाकलले. तथेे एका  पत्रकािाचा मतृ्य ू झाला. मग लक्षात आले की, त्याांच्याकडे 

काहीच र्व्यवसथा नाही. मग या कां पनीला  हाकलले व त्याांना  काळ्या यादीत टाकले.  

मात्र नांति पनु्हा त्याांनाच मुांबईमध्ये ५ कोसर्व्हड सेंटिचे काम सदले. या घोटाळयाांच्या  

अनेक तक्रािी केल्या गले्या आहते मात्र त्यावि कोणतीही कािवाई होत असल्याचे 

सदसत नाही.  

अध्यक्ष महोदय,  मलुुांड कोसर्व्हड सेंटि येथे तडकाफडकी काम सदले. सत्तारुढ 

पक्षाचे एक नेते आहते, त्याांची ही एक रसट आह.े आशा कॅन्सि रसट अँड रिसचत सेंटि 

याांना कोसर्व्हड सेंटिचे काम सदले. आम्हाला वाटले की, काही तिी चाांगली सांसथा 

असेल.  मात्र त् याची मासहती घेतल्या नांति  असे लक्षात आले की, अशी कोणतीही 

सांसथा कोठेच िसिसटडत नाही. त्याांनी केवळ नाव तयाि केले, सुांदि लेटि पॅड तयाि 

केले. मसहन्याभिात मलुुांड कोसर्व्हड सेंटिचे असधष्ठाते याांनी तक्राि केली की, या 

कां पनीची लायकी नाही, क्षमता नाही. डॉक्टि, नसत पिुवले िात नाहीत. ४ मसहन्यानांति 

त्याांचा किाि िद्द किण्यात आला.   

अध्यक्ष महोदय,  कोसर्व्हडच्या काळात ऑसक्सिनच्या सांबांधी आपण सनणतय केला. 

१० रुग्णालयामध्ये ऑसक्सिन िनिेशन प्लाांट लावायचा होता. प्लाांट उभािण्याच े

काम ३ सनसवदाकाि, पिुवठादाि याांना दणे्याची फाईल तयाि झाली. मग ऑसक्सिन 

िनिेशन प्लाांट तयाि किण्याकरिता ८४ कोटी रुपयाांचे कां त्राट सदले. आता या सतन्ही 

कां पन्या ज्या आहते त्या काळ्या यादीत होत्या. मला ति आियत वाटत ेकी, एका 

सदवसात या कां पनीने िाऊन सिल्हा कोटाततनू त्याच्या सवरुध्द ऑडति आणल्या. खिे 

म्हणिे अशा प्रकािच्या काळ्या यादीच्या सांबांधी सिल्हा कोटातचे ज्यरुिसडीक्शन  
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श्री. दवेेंद्र फडणवीस.... 

कोठे आह ेह ेमला समित नाही.  खिे ति ते नाही ,त्याची  एक प्रोसेस आह.े पण 

कां टेसट केले नाही. हायवे नावाची एक कां पनी आह.े ह ेएकच उिलेले आह ेअसे साांगनू 

त्याांना काम दऊेन टाकले. ते प्लाांट शेवटपयांत लागले नाहीच. हायवे काय आह ेमला 

माहीत नाही. पण ह ेहायवे कधीच बाांधत नाहीत. ते पेंसग्वन आणतात, सपांििे बाांधतात. 

िेर्व्हा आम्ही  या सवषयाच्या खोलात गेलो तेर्व्हा असे सदसनू आले की, त्याांच्याकडे 

साधा िीएसटी  नांबि  नाही. ह ेएका सडपाटतमेंटल सटोअिचा िीएसटी नांबि वापित 

आहते. आता सडपाटतमेंटल सटोअि ऑसकसिन पिुवठा किणाि आह.े खपू मोठया 

घोषणा झाल्या मात्र काहीच झाले नाही. ही फाईल माझ्याकडे आहचे. ती वाचली ति 

आपल्या लक्षात येईल की, सकती सिुस व चमत्कारिक आह.े ही िोलि कोसटि फाईल 

आह.े ती कशी बदलत गलेी आह,े ह ेआपल्या लक्षात येईल. या कोसर्व्हडच्या काळात 

िे घोटाळे झाले ते आमचे सहकािी माांडतील. मी सवत माांडणाि नाही. मी कमी वेळात 

भाषण सांपवणाि असनू अनेकाांना बोलायच े आह.े मला आियत वाटते की, 

कोसर्व्हडच्या काळात एवढे भयानक घोटाळे होत असतील.  

अध्यक्ष महोदय, सप्टेंबि २०२० मध्ये काय होते ते मी साांगतो. विन पडल्यासशवाय 

फाईलच हलत नाहीत. मुांबई महापासलकेच्या वतीने गरिबाांकरिता  ७३ औषध े

खिेदीची फाईल महापौिाांकडे मान्यतेला गलेी. हा कोिोनाचा काळ होता. मे,२०२१ 

पयांत १८ समिणपते्र गेली. या नांति मग त्याांच्या कायातलयाने साांसगतले की, फाईल 

गहाळ झाली. कोसर्व्हडने लोक मित आहते. औषध खिेदी किण्याऐविी एकमेकाांना 

पत्र पाठवले िात आह.े मग नवीन फाईल नोर्व्हेंबि, २०२१ मध्ये म्हणिे एक वषत दोन 

मसहन्याांनी तयाि झाली. १५ मसहने १८ समिणपते्र. गरिबाांकरिता काय औषध खिेदी 

होणाि आह े? कोठेही औषध नर्व्हते, खिेदी होत नर्व्हती. मग आपापसात भाांडण 

झाले. सथायी ससमतीच्या बैठकीत पोलीस  चौकशीची मागणी किण्यात आली. 

आयकु्ताांनी सवशेष उपायकु्त, आिोग्य उपायकु्त याांची दोन सदसयीय  
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श्री. दवेेंद्र फडणवीस.... 

ससमती गठीत किण्याची मागणी मान्य केली. १४ सदवसात अहवाल येणाि होता. 

अिनूही तो अहवाल आला नाही. तो येऊ शकत नाही. फाईल गहाळ झाल्याची 

तक्रािही नाही. ही फाईल कोणाची वाट पहात होती, ह ेसाांगण्याची आवश्यकता आह े

असे मला वाटत  नाही. 

 अध्यक्ष महोदय,  मुांबई महापासलका ही सवातत श्रीमांत महापासलका आह.े 

schedule १ इांिेक्शन व सवतसाधािण लसी, िलैु, २०२१ मध्ये किाि सांपला.  नवीन 

सनसवदा अद्यापही काढण्यात आली नाही. यामळेु रुग्णाांना खािगीतनू औषध खिेदी 

किावी लागतात  schedule  २ ची औषधे िनुा किाि िानेवािी २०२२ मध्ये सांपला. 

नवीन खिेदी नाही. यामळेु टॅबलेट व कॅप्सलू रुग्णालयात उपलब्ध  नाही. schedule 

३ ची औषध ेसीिप व ऑई ांटमेंट- फेिवुािी २०२२ मध्ये सनसवदा सांपषु्टात आली. नवीन 

सनसवदा नाही. एक्सिे सफल्मचे २५० सासहत्य, िनू २०२१ मध्ये १०० प्रकािच्या 

सासहत्याांची सनसवदा अिनूही प्रलांसबत आह.े ती  १० मसहने प्रलांसबत आह.े schedule 

५ – सडसइन्फेक्टांट आसण अन्य. या काळात ज्याांची सवातत िासत आवश्यकता होती 

त्या करिता ५०टक्क्याांची सनसवदा झाली उवतरित सनसवदा अद्यापही प्रलांसबत आह.े  

schedule ६ सांबांधी मघाशी मी साांसगतले की, त्याची सनसवदा  कशा प्रकािे थाांबवली. 

schedule ७ कॉटन बँडेि. ही सकती बेससक गोष्ट आह.े सडसेंबि २०१९ मध्य ेसनसवदा 

िािी केली. अद्यापही ती अांसतम झालेली नाही. schedule ८ सनडल व ससिींि ५० 

टक्के यावि खिेदी नाही. schedule ९ ससितकल उपकिणे. केवळ ५० टक्के अांसतम. 

schedule १० लॅब उपकिणे, ब्लड कलेक्शन सनडल िानेवािी २०२१ पासनू 

सनसवदाच सनघालेल्या नाहीत. ही  आपल्याकडे परिससथती आह.े 

 अध्यक्ष महोदय,  महापासलकेला कशात िस आह.े पेसग्वांनमध्ये,  प्राणी 

सांग्रहालयामध्ये, इमाितींमध्ये, चौकाांच्या सिावटीमध्ये. ते केले पासहिे. नाही असे 

नाही. मात्र त्यामध्ये असधक िस आह.े मलबाि सहलकडे िाताना दि वेळेस कोठे नवीन  
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श्री. दवेेंद्र फडणवीस.... 

िेसलांग सदसते,नवीन काचा लावलेल्या सदसतात. ह ेचाांगले सदसते.  मुांबई सुांदि सदसली 

पासहिे. दि ३ मसहन्याांनी  काही तिी नवीन सदसते. चाांगले आह.े  नवीन बस सटॉप , 

नवीन सरीट फसनतचि सदसते. आता मुांबई िांगवली िात आह.े चाांगले आह.े मात्र त्याच 

वेळी महापासलकेच्या रुग्णालयात येणाऱया गिीब माणसाला कोिोनाच्या काळात 

अशा प्रकािे िि काहीही उपलब्ध करुन सदले िाणाि  नसेल ति त्याांची काय ससथती 

होईल ? अध्यक्ष महोदय,  आांधळे दळते व कुते्र पीठ खाते अशी आपल्याकडे  म्हण 

आह.े ती परिससथती या सठकाणी सदसनू येत आह.े  

       यानांति श्रीमती सगिप...  
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श्री.दवेेंद्र फडणवीस ... 

अिमेिा सबल्डि याांनी सन २०१० मध्ये  मसकेऱहान्स परिवािाकडून २.५५ कोटीमध्ये 

दसहसि येथील सांपणूत १०० टक्के असतक्रमण असलेली िमीन सवकत घेतली. त्यानांति 

ती ॲक्वायि किा, असा तगादा त्याांनी लावला. सातत्याने तो तगादा सरुु होता. प्रथम 

श्री.सीताराम कुिं  े ह ेआयकु्त होते, मग श्री.अिॉय मेहता ह ेआयकु्त होते, त्यानांति 

श्री.प्रवीण पिदशेी ह ेआयकु्त होते. या तीनही महापासलका आयकु्ताांनी ही िमीन 

ॲक्वायि करु नये, अशा प्रकािचा आदशे सदला. 

  अध्यक्ष महोदय, नवीन सिकाि आल्याबिोबि िी िमीन २ कोटी ५५ लाख 

रुपयाांना घेतली होती, िी पणूत असतक्रसमत िमीन होती, त्या िसमनीचे ३४९ कोटी 

रुपयाांच े पेमेंट आपण केले. त्यावि तो सबल्डि समाधानी नाही. तो कोटातमध्ये गेला 

आह.े तो म्हणत आह े की, मला ९०० कोटी रुपये पासहिे. कदासचत कोटातमध्य े

सांगनमत किण्याचा प्रयत्न झाला, कोटातच्या लक्षात येईल पिांत,ु नाही आले आसण 

सांगनमत झाले ति, ९०० कोटी रुपये दखेील त्याला समळतील. 

  अध्यक्ष महोदय, काय सुांदि सांकल्पना असते. माहुल पांसपांग सटेशनच्या 

उभािणीसाठी पनु्हा अिमेिा सबल्डि. भखूांडाची अदलाबदली. आता माहुल पांसपांग 

सटेशन बाांधण्याकरिता अिमेिाचाच भखूांड योग्य आह,े अशा प्रकािचा सनवातळा 

महानगिपासलकेच्या असधकाऱयाांनी सदला. हा भखूांड सीआिझडेने बासधत होता. 

त्यावि कुठलेही बाांधकाम अिमेिा करु शकत नर्व्हते. िवळ पासलकेची िागा होती. 

त्यावि उद्यान व बसगच्याचे आिक्षण होते. मग भखूांडाांची अदलाबदल केली.  

  अध्यक्ष महोदय, भखूांडाची अदलाबदल किताना ही अनसबल्डेबल िागा 

आम्हाला पांसपांग सटेशन बाांधायचे आह ेम्हणनू महानगिपासलकेने घेतली. पासलकेच्या 

िागेवि िे उद्यान व बसगच्याचे आिक्षण होते ते काढून त्याला सनवासी प्रकल्पाच े

आिक्षण करुन सदले. याचा अथत भखूांडाची अदलाबदलही नॉन सबल्डेबल ... तेथे खिे 

ति उद्यान व बसगच्याचे आिक्षण होते तिी त्याला डीसीआिप्रमाणे खपू पैसे समळाले 

असते पिांत,ु  "अल्लाह मेहिबान तो गधा पहलवान" त्यामळेु अशी परिससथती या  
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श्री.दवेेंद्र फडणवीस ... 

सठकाणी आली की तेही आिक्षण बदलवनू त्याला अशा प्रकािचा लाभ दणे्यात 

आला. महानगिपासलकेतील सवत सविोधी पक्षाांनी म्हणिे तमुच्या सोबतच्या काँगे्रसने 

आमच्या भािपाने सवाांनी याचा सविोध केला. सन्माननीय सदसय श्री.िईस शेख भाई,  

सही बात ह?ै  आप को पता ह.ै सवाांनी सविोध केला  

  अध्यक्ष महोदय, कोिोनाच्या काळात बैठका झाल्या. सवधानसभचेे असधवशेन 

झाले पिांत,ु महानगिपासलकेची बैठक ऑनलाईन होती आसण सविोधी पक्ष बोलायला 

गेला की, त्याचा माईक म्यटु होत असे. चचात होत नर्व्हती.  "हम किे सो कायदा." 

हिािो कोटी रुपयाांचे काय टेंडि सनघाले आहते, आियत आह.े 

  अध्यक्ष महोदय, खिे ति आता या कोिोनाच्या लॉकडाऊनमळेु सवत र्व्यवहाि 

बांद होते. मांत्री महोदयाांनी मघाशी सबल्डिाांना सटू कशी सदली वगैिे साांसगतले. चाांगले  

केले. ठीक आह.े चला मान्य करु. तमु्ही असतशय चाांगले, सुांदि काम केले. 

त्याचवेळेस सामान्य माणसाने एक रुपया थकवला ति तमु्ही त्याच ेसविेचे कनेक्शन 

कापता, तमु्ही त्याच्यावि कािवाई किता. मात्र सामान्य माणसावि कािवाई किणािी 

मुांबई महानगिपासलका सबल्डिाांकडे २३०० कोटी रुपयाांचा मालमत्ता कि थकलेला 

आह.े मोठमोठे लोक आहते. यातील एक पैसा वसलू किीत नाही. हा वेगळा न्याय 

त्याांच्याकरिता का आह,े ह ेया सठकाणी माझ्या लक्षात येत नाही. 

  अध्यक्ष महोदय, मुांबईच्या एसटीपीच्या सांदभातत पहा. मुांबईमध्ये एवढी 

महत्वाची ही महानगिपासलका आह.े या महानगिपासलकेचे प्रसक्रया न केलेले सवत 

पाणी आपण इतकी वषे झाली समदु्रात सोडतो. मी ज्यावेळेस मखु्यमांत्री झालो, 

त्यावेळेस मी याचा पाठपिुावा केला. या दशेातील सवातत मोठा प्रश्न असा होता की, 

सडसचाित सटँडड्तस तयाि झाले नर्व्हते. त्यामळेु तेर्व्हाचे गोर्व्याचे मखु्यमांत्री श्री.मनोहि 

परितकि व मी आम्ही दोघे कें द्र सिकािकडे गेलो आसण पणूत दशेाकरिता सडसचाित 

सटँडड्तस तयाि झाले पासहिेत व एसटीपी कम्पलसिी झाला पासहिे, याबाबत आम्ही 

मागणी केली.  
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श्री.दवेेंद्र फडणवीस ...   

  अध्यक्ष महोदय, त्यानांति सातत्याने मुांबई महानगिपासलकेच्या असधकाऱयाांना 

सदल्लीला बोलावनू मी ६ बैठका घेतल्या. त्या बैठकाांमध्ये सडसचाित सटँडड्तस फायनल 

किायला लावले. त्यानांति हरित लिादाचा एक कायतक्रम पणुे येथे झाला. त्यामध्ये 

माननीय सवोच्च न्यायालयाचे व हरित लवादाचे सवत न्यायाधीश होते. मी त्या 

सठकाणी खांत र्व्यक्त केली की, आम्ही इतका प्रयत्न करुन सडसचाित सटँडड्तस तयाि 

किीत आहोत, मात्र कोणीतिी लिादामध्ये िात ेव त्यावि सथसगती आणते. त्यामळेु 

काही लोकाांना ह ेहोऊच द्यायचे नाही. तेथे दखेील माननीय सवोच्च न्यायालयाच्या 

व हरित लवादाच्या न्यायाधीशाांनी सकािात्मकता दाखसवली व ह े सवत सडसचाित 

सटँडड्तस आपण तयाि केले. 

  अध्यक्ष महोदय, त्यानांति मुांबई महानगिपासलकेने याच्या सनसवदा काढल्या. 

पिांत,ु याच्या सनसवदाांमधील घोळ खपू आह.े मी येथील सनसवदा पासहल्या. 

महानगिपासलकेला प्राप्त सनसवदचेी सकां मत ७.४७ कोटी पि एमएलडी होती. मी बँगलोि 

वगैिे िेथे िोट्यातील िोटा असेल, मोठ्यातील मोठा असेल, िेवढे एसटीपी 

िेकॉडतवि आहते, त्या दशेभिातील एकूण एक १०० टक्के एसटीपीची सकां मत आणली. 

मुांबई महानगिपासलकेला मी एक पत्र सदले. आपल्याला आियत वाटेल की, साधािण 

भाितातील सिासिी सकां मत १.७० कोटी पि एमएलडी इतकी आह.े एका एमएलडीला 

१ कोटी ७० लाख व मुांबई महानगिपासलकेचे टेंडि आले ७.४७ कोटी म्हणिे ७ पटीने 

िासत आह.े  

  अध्यक्ष महोदय, त्यावळेेस मी यावि ऑब्िेक्शन घेतले. मी असे म्हटले की, 

ही लटू आह.े आिही खिे म्हणिे हा सवत सवषय माननीय सवोच्च न्यायालयात गलेा. 

सवोच्च न्यायालयाने चपिाक सदली, ते िद्द किायला लावले. आता माननीय सवोच्च 

न्यायालयाच्या दखेिेखीखाली ही सनसवदा होत आह.े पिांत,ु माझ्या समोिचा प्रश्न 

एवढाच आह ेकी, माननीय सवोच्च न्यायालय ह ेकाही याच्या सटँडड्तसमध्ये िाणाि 

नाही. त ेप्रसक्रयेवि िाणाि आह.े  
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श्री.दवेेंद्र फडणवीस ... 

  अध्यक्ष महोदय, मी आिही दार्व्याने साांगतो की, या सठकाणी िे एसटीमटे 

तयाि केले आह,े ते इनफ्लेटेड एसटीमेट्स आहते. ते एसटीमेट कसे केले ति, माझ्याकडे 

एखाद ेइक्वीपमेंट आह,े एखादी टेक्नॉलॉिी आह ेति मी गेलो आसण मी साांसगतले 

की, ही दखेील ॲड किा. समिा माननीय श्री.सदलीप वळसे-पाटील याांच्याकडे 

एखादी टेक्नॉलॉिी आह ेत्याांनी साांसगतले ति ती दखेील ॲड किा. असे इतके ॲड 

ऑन यामध्ये केले आहते. ज्या गोष्टींची आि आवश्यकता दखेील नाही. ते असे 

साांगतील की, ह े ॲडर्व्हान्स आह,े ते ॲडर्व्हान्स आह.े मात्र ज्याची आि 

आवश्यकताच नाही अशाही गोष्टी त्यामध्ये ॲड करुन इतके भयानक इनफ्लेटेड 

अशा प्रकािचे टेंडि तयाि किण्यात आले आह.े  

अध्यक्ष महोदय, ह े ति ठीक आह े की, आता ते माननीय सवोच्च 

न्यायालयाच्या दखेिेखीखाली आह.े पिांत,ु आम्ही दखेील निि ठेवनू आहोत. ज्या 

क्षणी मुांबईची लटू किण्याचा प्रयत्न होईल, त्यावळेेस आम्ही आवश्यकता पडली ति 

माननीय सवोच्च न्यायालयाच्या दखेील सनदशतनास आणनू दऊे. िी गोष्ट दीड 

कोटीमध्ये पि एमएलडी होते आसण आपण सकती एमएलडी किणाि, २००० 

एमएलडी? २५ हिाि कोटी रुपयाांचे टेंडि? त्यामळेु ही िी काही लटू आह,े ती कुठे 

तिी थाांबली पासहिे.  

  अध्यक्ष महोदय, आि तमु्ही साांगा. आपण पयातविणाच्या सांदभातत या सठकाणी 

एवढे बोलतो. पिांत,ु अवसथा काय आह,े एकीकडे आपण पयातविणाचा एवढा उदोउदो 

कितो. सदनाांक २२ िानेवािी िोिी पयातविण कायतकते श्री.अभय आझाद या 

नागरिकाला अटक झाली. सवलेपाले या भागातील एक १०० वषे िनेु झाड कापण्यात 

येत होते. श्री.अभय आझाद तेथे गेले त्याांनी सवचािले की, झाड कापण्याची पिवानगी 

आह ेका, ति सिाईत गनु्हगेािासािख ेत्याला मारुन अक्षिश:गाडीत कोंबले व त्याला 

िेलमध्ये टाकले. आपण हरेिटेिच्या एवढ्या गोष्टी कितो. पिांत,ु एखाद्याने प्रश्न 

सवचािला ति त्यावि आपले ऑब्िेक्शन आह.े  
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श्री.दवेेंद्र फडणवीस ... 

  अध्यक्ष महोदय, आपण साांसगतले की, सॉल्ट पॅन िागेवि कोणतेही बाांधकाम 

करु दणेाि नाही. चाांगली गोष्ट आह.े बाांधकाम करु दणेाि नाही, असतक्रमण झाली तिी 

आम्हाला चालतील. पिांत,ु या इको सेसन्ससटर्व्ह झोनमध्ये आम्ही सत्तारुढ पक्षाच्या 

एका सन्माननीय आमदािाांचे फलक पासहले. 

नांति श्री.सशांद े... 

   



24-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) YY - 295 

GSS/AKN/SST प्रथम कुमािीसगिप 17:20 

 

 

श्री.दवेेंद्र फडणवीस... 

त्या फलकावि सलसहले होते की, "समठागािाच्या िसमनीवि मुांबईतील पसहला 

अम्यिुमेंट पाकत  व थीम पाकत  उभािणाि". ह ेफलक आम्ही पासहले आहते. ह ेप्रकिण 

माननीय उच्च न्यायालयामध्ये गेले असनू समठागाि सवभागाने अवमान यासचका 

दाखल केली आह.े सन २०१४ पवूी असाच प्रयत्न किण्यात आला होता. त्यावेळी 

तो अयशसवी झाला व सन २०१८ मध्ये माननीय उच्च न्यायालयाने "िैसे थे" आदशे 

सदले होते. आमच्या बोलण्यात व कृतीमध्ये काय फिक आह,े ह ेयातनू लक्षात येते. 

 अध्यक्ष महोदय, भायखळा प्राणी सांग्रहालयाची सनसवदा काढण्यात आली 

होती. त्यामध्ये १०६ कोटी रुपये वाढ होती. एक सनसवदा ९४ कोटी रुपयाांची होती व 

दसुिी ९१ कोटी रुपयाांची होती. कां पन्याांनी १४५ व १४६ कोटी रुपयाांची सनसवदा सादि 

केली होती. श्री.सवनोद समश्रा याांनी या प्रकिणी आसथतक गनु्ह ेशाखकेडे तक्राि दाखल 

केली आह.े सीर्व्हीसीने साांसगतले आह ेकी, अांदासित िकमेच्या िासतीत िासत १५ 

टक्के असधक िकमेने सनसवदा दऊे शकतो. हा बेंच माकत  नाही. पिांत ुही लटू अांदासित 

५० टक्क्याांपेक्षा असधक सरुु आह.े 

अध्यक्ष महोदय, हाय-वे कां पनी शाळाांमध्ये िलशदु्धीकिण यांत्राचा पिुवठा 

किते. सपांििा तयाि किणािे आता िलशदु्धीकिण यांत्रही तयाि कितात. िलशदु्धीकिण 

यांत्र पिुवठा किणाऱया ॲक्वा कुल सािख्या नामाांसकत कां पन्याांना अपात्र किण्यात 

आले. केवळ हाय-वे कां पनी पात्र झाली व त्याांना ३२६ शाळाांमध्ये िलशदु्धीकिण 

यांत्राच्या सांदभाततील काम दणे्यात आले. त्याांनी सरुुवातीला १७ टक्के कमी दिाने 

सनसवदा भिली व त्यानांति २ वषाांचे मेंटनन्स कां त्राट घेऊन ते पैसे पित घेतले आहते.  

अध्यक्ष महोदय, माननीय मांत्री श्री.असलम शेख याांनी िाणीच्या बागचे्या 

सांदभातत हिकत घेतली आह.े त्यामळेु याबाबत मी असधक साांग ूइसच्ित नाही. या 

सांदभाततही हाय-वे कां पनीचा सांबांध आह.े 
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श्री.दवेेंद्र फडणवीस... 

अध्यक्ष महोदय, १० वीचे वषत सांपत आले असताना ३९ कोटी रुपये िकमेच्या 

टॅबची खिेदी किण्यात येत आह.े एक टॅब २०,५३२ रुपयाांचा आह.े शैक्षसणक वषत 

सांपत आले असताना ही खिेदी किण्यात येत आह ेव सांबांधीत कां पनी २ मसहन्याांनी 

पिुवठा किणाि तोपयांत ते सवद्याथी १० वीच्या वगाततनू सनघनू िातील. "टेंडि पे टेंडि 

आसण नो सिेंडि", अशी अवसथा पाहण्यास समळत आह.े  

अध्यक्ष महोदय, सथायी ससमतीच्या अध्यक्षाांकडे धाड पडली त्यावेळी 

सरुुवातीला १३० कोटी रुपयाांवरुन वाढत वाढत ३०० कोटी रुपयाांची बेसहशेबी सांपत्ती 

सापडली आह.े त्याांच्या २ वषाांतील ३८ सांपत्तींचे िेकॉडत समळून आले 

आह.े..(अडथळे)... असे प्रसशक्षण घेऊ नका. ते घेतल्यानांति ऑथति िोड िेलमध्ये 

िावे लागते. त्यामळेु चाांगले प्रसशक्षण घ्या. 

अध्यक्ष महोदय, एका बािलूा लोकाांचा कोिोनामळेु मतृ्य ूहोत होता व दसुऱया 

बािलूा मालमत्ताांची खिेदी सरुु होती. २४ मसहन्याांमध्ये ३८ मालमत्ता खिेदी किण्यात 

आल्या आहते. मुांबई महानगिपासलकेच्या शेवटच्या सथायी ससमतीच्या बैठकीत 

६००० कोटी रुपयाांचे ३७० प्रसताव ३० समसनटाांत मांििू किण्यात आले आहते. 

त्यामध्ये सनम्नसति िलाशय भसूमगत िल बोगदा, आि दसक्षण महापासलका रुग्णालय 

इमाित बाांधकाम, वैसशष््टयपणूत रुग्णालयाचे बाांधकाम, रुग्णालयातील सवसवध कामे, 

असग्नशमन वाहन खिेदी, मलसन:सािण सवभागासाठी शीघ्र वाहन खिेदी, िलाशयाची 

पनुबाांधणी, या प्रसतावाांना मांििूी सदली. पिांत ुयामध्ये नाले सफाईचा सवषय घेण्यात 

आला नाही. सथायी ससमतीच्या शेवटच्या सभते आता पावसाळा येणाि आह ेतिी 

नालेसफाईचा कोणताही सवषय घेण्यात आला नाही. उन्हाळ्यानांति मुांबईची काय 

परिससथती होते, आपण सवाांनी पासहले आह.े पिांत ु बाांधकामाच े सवषय मोठ्या 

प्रमाणात घेऊन त्याांना मांििुी सदली आह.े आपण तेथील सदनाांक ७ माचत, २०२२ 

िोिीचे सीसीटीर्व्ही फुटेि पहावे. त्या सठकाणी खपू मोठी िाांग लागली होती. त्यामध्ये 

कोणकोण होते ह ेपहावयाचे असले ति मी पेन ड्राईर्व्ह दणे्यास तयाि आह.े आिकाल 

मी पेन ड्राईर्व्ह सदल्यानांति लोकाांना िाग येतो.  
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श्री.दवेेंद्र फडणवीस... 

अध्यक्ष महोदय, खांदकाांसाठी ५५९ कोटी रुपयाांचे कां त्राट दणे्यात येत होते. 

यामध्ये घोटाळा असल्याचा मदु्दा आमच्या सदसयाांनी लावनू धिला त्यामळेु 

महानगिपासलकेचे १३६ कोटी रुपये वाचले, ते कोणाच्या सखशात िाणाि होते, ह े

लक्षात येत नाही. यासांदभातत आमच्या लोकाांनी सांघषत केला त्यामळेु ते कां त्राट ४३६ 

कोटी रुपयाांवि आले.  

अध्यक्ष महोदय, िाज्यात भ्रष्टाचाि बोकाळला आह.े धळेु येथील उप सनबांधक 

श्री.असभसित दशेपाांडे याांना त्याांच्या वरिष्ठ सलपीकाने लाच मासगतली आह.े हा प्रकाि 

सदनाांक २४ ते २७ सडसेंबि या कालावधीतील आह.े श्री.आनांद सशांद,े वरिष्ठ सलपीक 

हा श्री.असभसित दशेपाांडे याांना म्हणाला की, आपण एका सहकािी बँकेच्या 

सनवडणकुीचा एक अित बाद किण्यासाठी १५ लाख रुपये घेतले आहते, त्यातील दोन 

लाख रुपये मला द्या. ते सदले नाही ति त्यापेक्षा िासत पैसे दऊेन तमुची बदली किेन 

सकां वा पत्नी आसण मलुीला बोलवनू सवनयभांगाची तक्राि किीन. अशा धमक्या त्याने 

सदल्या. शेवटी त्याांच्यामध्ये चचात होऊन १.४० लाख रुपयाांमध्ये समझोता झाला. 

यासांदभातत कोणी तिी तक्राि केली व ३० हिाि रुपये दते असताना त्याला िांगेहात 

पकडण्यात आले. 

अध्यक्ष महोदय,ॲड.आसशष शेलाि याांनी अांगसडयाांकडून कशी वसलुी सरुु 

आह,े ह ेकाल साांसगतले आह.े त्यावि मी बोलनू वेळ घेणाि नाही. 

अध्यक्ष महोदय, सोलापिू येथेही एक ससचन वाझे आह.े तो क्राईम िाांचसाठी 

दिमहा ६० लाख रुपये हप्ता िमा कितो. त्याचे सटींग ऑपिेशन किण्यात आले आह.े 

तो पेन ड्राईर्व्ह माझा नसनू तेथील एका पत्रकािाने सिकािकडे सदला आह.े श्री.योगेश 

पवाि, मासहती असधकाि कायतकतात याांनी सदिहू क्लीप मखु्यमांत्री महोदय व गहृ मांत्री 

महोदयाांना पाठसवली आह.े त्यामध्ये पोलीस कमतचािी व अवैध धांदवेाला र्व्यक्ती याांचा 

सांवाद आह.े तो म्हणतो की, उपि तक दनेा पडता ह.ै त्याने सकतीही वि म्हटले तिी हा 

सवषय मांत्री महोदयाांपयांतचा नाही. मी माननीय गहृ मांत्री श्री.सदलीप वळसे-पाटील  
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श्री.दवेेंद्र फडणवीस... 

याांना मागील २५ वषाांपासनू ओळखतो, त्यामळेु मी खात्रीपवूतक साांग ूशकतो. पोलीस 

आयकु्तालयाकडून सरुु असलेल्य वसलुीची तक्राि एसीबीकडे किण्यात आली आह.े 

ती प्रलांसबत आह.े त्या सांदभातत पोलीस आयकु्ताांनी ससमती नेमण्याची घोषणा केली 

होती पिांत ुपढेु काही झाले नाही. 

यानांति श्री.तेलांग... 
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 अध्यक्ष महोदय, या सभागहृामध्ये सन्माननीय सदसयाांनी प्रश्न उपससथत 

केल्यानांति त्याांच्यावि प्रशासन डूग धिणाि असेल ति सन्माननीय सदसयाांनी प्रश्न 

उपससथत किावेत की नाही, असा प्रश्न सनमातण होतो. 

 अध्यक्ष महोदय, बाशीचे आमदाि श्री.िािेंद्र िाऊत याांनी तेथील अवैध 

र्व्यवसायाच्या सांदभातत  सभागहृामध्ये सवषय माांडला. त्यानांति िाज्यमांत्री महोदयाांनी 

बैठक घेण्यात येईल अस ेआश्वासन सदले. त्यानसुाि िाज्यमांत्री महोदयाांनी तेथे िाऊन 

बैठक घेतली. त्यावेळी लोकप्रसतसनधी दखेील सदि बैठकीस उपससथत होते. त्यावेळी 

तेथे कसे अवैध धांद ेसरुु आहते, याबाबत तथेील लोकप्रसतसनधींनी पिुार्व्यासह काही 

तक्रािी केल्या होत्या. तरे्व्हापासनू लोकप्रसतसनधींना टागेट किण्याचे काम सरुु आह.े 

माननीय श्री.िािेंद्र िाऊत याांना ति उघडपणे साांसगतले आह े की, कोणत्याही 

परिससथतीमध्ये कोणत्यातिी गनु्यामध्ये अडकवणाि. तसेच त्याांच्या मलुाला दखेील 

फसवणाि असल्याचे उघडपणे साांसगतले िात आह.े तेथील पोलीस सनिीक्षक याांच े

िेकॉडत काय आह,े ह े मी आपणास साांगतो. ते सकती वेळा व कोणत्या कािणाांनी 

सनलांसबत झाले होते, याची सवत मासहती माझ्याकडे आह.े त्या सठकाणी अशा 

प्रकािच्या असधकाऱयाांची सनयकु्ती किीत असाल ति आसण त्या आशीवातदाने अवैध 

धांद े चाल ू असतील ति तेथील लोकप्रसतसनधींनी गप्प बसावे काय? मी सवत: 

तत्कालीन व सवद्यामान पोलीस महासांचालक याांच्याकडे त्या असधकाऱयाची तक्राि 

केलेली आह.े याबाबतचे सवत पिुावे दखेील सदलेले आहते. तिी दखेील कोणत्याही 

प्रकािची कािवाई केली िात नाही. त्याांच्यावि कािवाई न किण्याचे कािण काय 

आह?े कािण एवढेच आह ेकी, सन्माननीय श्री.िािेंद्र िाऊत अपक्ष म्हणनू सनवडून 

आले आसण त्याांनी भाितीय िनता पाटीला पासठांबा सदला, म्हणनू तया अनधकाऱयािर 

कोणत्याही प्रकािची कािवाई केली िात नाही. काही लोकाांना ति असे वाटत आह े

की, माननीय श्री.िािेंद्र िाऊत याांना त्रास सदला ति चाांगलेच आह.े पिांत ुअशा प्रकािचा 

दृसष्टकोन बिोबि नाही.  
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 अध्यक्ष महोदय, गहृ िाज्यमांत्री महोदयाांनी िातीवि हात ठेवनू साांगावे सकां वा 

त्याांना एकाांतात सवचािावे की, उक्त बैठकीवेळी त्याांच्याकडे काय-काय तक्रािी प्राप्त 

झालेल्या आहते. या सभागहृामध्ये अवैध धांद्यासवरुद्ध आवाि उठसवला म्हणनू सकां वा 

बैठकीमधील एखादा सांदभत सदला म्हणनू  पोलीस असधकािी अशा प्रकािचा 

दांडूकेशाही किीत असतील ति ही गांभीि बाब आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, मी सभागहृाला साांग ू इसच्ितो की, सन्माननीय सदसय 

श्री.िािेंद्र िाऊत याांच्या मलुाचा िीव धोक्यात आह.े तसे पत्र दखेील सदलेले आह.े 

त्या पत्रावि कोणतीही कायतवाही होणाि नाही, ह ेआम्हाला मासहती आह.े त्या पत्रावि 

कोणतीही कायतवाही केली नाही ति आमची काही हिकत नाही. मी सनणतय घेतला 

आह ेकी, िि अशा प्रकािची वागणकू समळणाि असेल ति मी सवत: हिािो माणसाांचा 

मोचात घेऊन पोलीस सटेशनला घेिाव घालणार आह.े आम्हाला सांिक्षण आह,े असे 

काही पोलीस असधकाऱयाांना वाटत असेल. पिांत ुअशा प्रकािचे वागणे योग्य नाही.  

 अध्यक्ष महोदय, नासशकमध्ये गांगापिू िोडविील दादोिी कोंडदवे नगिच्या 

बागेमध्ये अश्लील चाळे सरुु असल्याची तक्राि घेऊन काही नागरिक पोलीस 

चौकीमध्य गेले होते. त्या पोलीस चौकीतील परिससथती ति फािच गांभीि होती. त्या 

चौकीतील पाच-सहा पोलीस दिवािा बिंदकरुन दारुची पाटी किीत होते. लोकाांनी बांद 

दािावि आवाि का सदला, म्हणनू मद्यधुांद पोसलसाांनी तक्राि दणे्यासाठी आलेल्या 

नागरिकाांना बदडून काढले. शेवटी त्या नागरिकाांनी आरडा-ओिड केली. त्यानांति त्या 

सठकाणी िमाव िमला. तेव्हा दारु पाटी किणािे पोलीस फिाि झाले. या घ नेची 

तक्राि नासशकच ेपोलीस आयकु्त याांच्याकडे अनेक वेळा सदलेली आह.े ते कायद्याच े

असतशय तज्ज्ञ आहते. त्यामळेु ते त्या पोलीस असधकाऱयाांवि नेमके केर्व्हा कािवाई 

किणाि आहते, हा अत्यांत महत्त्वाचा सवषय आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, बीडमध्ये बाांधकाम सवभागात कां त्राटदाि धमक्या दतेात. 

कट्याि दाखनितात. असधकाऱयाांकडून कागदावि सया करुन घतेात, म्हणनू 
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आम्हाला सपसतलु बाळगण्याची पिवानगी द्यावी, अशी मागणी सावतिसनक बाांधकाम 

सवभागाच्या कायतकािी असभयांता श्री. सांिय कुमाि कोकडे याांनी सिल्हासधकािी याांना 

केली आह.े आम्हाला िि सपसतलु बाळगण्याची पिवागनी सदली नाही ति आम्ही 

सिवांत िाहू शकणाि नाही, असे त्याांनी पत्रात नमदू केले आह.े अशी अवसथा 

महािाष्ट्रामध्ये पाहायला समळत आह.े  

 अध्यक्ष महोदय,  सपेशल-२६ हा ससनेमा सनघाला होता. त्यामध्ये बनावट 

असधकािी होते. त्या ससनेमाप्रमाणे आयपीएस असधकाऱयाांच्या बदल्याांचे बनावट 

आदशे काढण्यात आले आहते. पाच आयपीएस असधकाऱयाांना समायोसित करुन 

पदोन्नती कोट्याच्या रिक्त पदाांवि पदोन्नती व पदसथापना सदल्याचा बनावट आदशे 

काढण्यात आलेला आह.े या आदशेामध्ये दोन ससचवाांची नावे होती. सह ससचव 

श्री.माधव वीि याांच्या नावाने हा बनावट आदशे काढण्यात आलेला आह.े शेवटी 

उक्त प्रकिणी मिीन ड्राईर्व्ह पोलीस सटेशनमध्ये सिकािला तक्राि किावी लागली. सदि 

बनावट आदशे काढल्यानांति सांबांसधत असधकाऱयाांना र्व्हटॅसॲपवि असभनांदनाच े

सांदशे प्राप्त झाले आसण त्याांनी असभनांदन दखेील सवीकािले. 

अध्यक्ष महोदय,  गनु्हगेािाांची मिल कोठपयांत गेली तयाचा आपण सवचाि 

दखेील करु शकत नाही. पणुे येथे माननीय श्री.असित पवाि याांचा नांबि फोित करुन 

खांडणी वसलू केली. आिकाल कोणाचाही नांबि फोित किता येतो. किायचा होता 

ति दसुिे कोणाचा तिी किायचा होता. त्याांनी चक्क माननीय श्री.असित पवाि याांचाच 

नांबि फोित केला. गनु्हगेािाांच्या सहांमतीला दाद सदली पासहिे. नांबि फोित करुन २० 

लाख रुपयाांची खांडणी मासगतली होती. त्यापैकी २ लाख रुपये सवीकािले दखेील 

होते. सांबांसधत र्व्यक्तीला पोसलसाांनी अटक केली आह.े पिांत ुअशा प्रकािची प्रकिण े

वाढत आहते. ही असतशय गांभीि बाब आह.े  

अध्यक्ष महोदय, पणुे येथे लॅन्ड गॅ्रसबांग आसण फेक माथाडींची वसलुी सरुु आह.े 

माथाडी कायद्याला आमचे केर्व्हाही समथतनच आह.े फेक माथाडी वसलुीमळेु पणु े
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येथील उद्योिक प्रचांड धासतावलेले आहते. या फेक माथाडींना काम न किण्याचे पैसे 

सदले िात आहते. आम्हाला अमकू इतके पैसे द्या, आम्ही आपणास येऊन त्रास दणेाि 

नाही, अशी मागणी केली जात आह.े त्यामळेु त्याांना काम करु नका पण पैसा घ्या, 

अशी परिससथती सनमातण झाली आह.े  

अध्यक्ष महोदय, या सभागहृाने शक्ती सवधेयक मांििू केले. ही असतशय चाांगली 

बाब आह.े पिांत ु िाज्याची आता काय अवसथा आह े ते मी सािंग ू इनच्ितो. 

बलात्कािाचा आिोप होऊन दखेील पणु्याचे सशवसेना उप नेते श्री.िघनुाथ कुसचक 

याांना अटक किण्यात आली नाही. या प्रकिणातील सवत मासहती गहृ मांत्री महोदयाांकडे 

सादि करणार आह.े त्याांचे  र्व्हटॅसॲपचे चटॅ दखेील सादि केले जातील. या 

सांदभाततील सवत मासहती माझ्याकडे आह.े २४ वषीय मसहलेला लग्नाचे असमष 

दाखवनू सन २०२० व २०२१ मध्ये सवसवध सठकाणी नेऊन मसहलेचे शोषण केले. 

त्यासांदभातत भाितीय दांड सांसहतेच्या कलम ३७६, ३१३ व ५०६ अन्वये एफआयआि 

दाखल किण्यात आला. पनु्हा गोवा येथे नेऊन त्या मसहलेचे शोषण केले. गोर्व्यातील 

ही परिससथती लक्षात अल्यानांति मी सवत: गोर्व्यातील पोलीस सटेशनला फोन करुन 

तया पीनडत मनहलेल्या रुग्णालयात दाखल किण्याची सवनांती केली. त्यानांति त्या 

मनहलेला रुग्ण्यालयात दाखल केले. ती मसहला दोन सदवस रुग्णालयामध्य े दाखल 

होती. एवढे होऊन दखेील श्री.िघनुाथ कुसचक याांच्यावि कोणतीही कािवाई किण्यात 

आलेली नाही.  

 अध्यक्ष महोदय, पीसडत मसहलेच्या कु ुिंबातील सदतयािंिर दबाव आणनू 

त्याांच्याकडून िबाब तयाि करुन घेतलेला आह.े पोसलसाांनी सकतीही िबाब तयाि 

केला तिी र्व्हटॅसॲपचे चॅट असतशय बोलके आहते. त्यात ॲडसमशन्स आहते. त्या 

मसहलेवि सकती वेळा अत्याचाि झाला आह,े ह ेदखेील त्यामध्ये आह.े सत्तापक्षातील 

र्व्यक्तींनी कोणताही गनु्हा केला तिी चालेल, असा सनयम आह ेकाय? भाितीय दांड 

सांसहतेच्या कलम ३७६ अन्वये गनु्हा दाखल केल्यानांति दखेील अटक न किणे हा 
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 कोणता सनयम आह?े कलम ३७६ अन्वये गनु्हा दाखल झाल्यानांति अटक किावीच 

लागते. असा सनयम आह.े ज्याांनी अटक केली नाही, त्याांच्यावि कािवाई किण्याची 

तितदू दखेील आह.े तिी दखेील उक्त प्रकिणी कोणतीही कािवाई केली िात नाही.  

 अध्यक्ष महोदय, सविाि येथील सित ू खाडे नावाचा एक र्व्यक्ती आह.े तो 

मसहलाांना फोन करुन अश्लील मागणी कितो. सविाि येथील मसहलेने त्याला ऑटोमध्ये 

झोडपनू काढले होते. तिी दखेील त्याच्यावि कािवाई केली िात नाही.  

 अध्यक्ष महोदय, मागील काळामध्ये अमिावती येथे ज्या प्रकािची घटना 

घडली होती, तशीच घटना साक्रीमध्ये दखेील पाहण्यात समळालेली आह.े धसुलवांदन 

साििे किताना काही नागरिक डी.िे. लाऊन आनांद साििा किीत होते. अिानची 

वेळ झाली तेर्व्हा डी.िे बांद किण्यास साांसगतले. त्यानांति त्याांनी डी.िे.बांद कितो असे 

साांसगतले. तेर्व्हा प्रभ ूश्रीिामाचे गीत सरुु होते आसण अचानक दगडफेक सरुु झाली. 

काही लोक मध्यसथी किण्याचा प्रयत्न किीत होते. तेिढ्यात थेट तलवािीने हल्ला 

किण्यात आला. सदि हल्ल्यातील सवत फोटो मी गहृ मांत्री महोदयाांकडे पाठसवणाि 

आह.े तलवािी, कोयते, गपु्ती, लोखांडी िॉड अशा शस्त्राांनी त्या सठकाणी हल्ले केलेले 

आहते.  

 यानांति श्री.कुलकणी....... 
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ज्याांच्यावि हल्ला झाला आसण ज्याांनी हल्ला केला आह,े अशा दोघाांच्याही तक्रािी 

पोसलसाांनी घेतल्या आहते. दोघाांविही गनु्ह ेदाखल केले आह.े पिांत ुज्याांनी हल्ले केले 

त्याांना तात्काळ सोडले आसण ज्याांच्यावि हल्ला झाला त्याांना िात्रभि पोलीस 

सटेशनमध्ये बसवनू ठेवले होते. त्याांना अटक करुन दसुऱया सदवशी चाि वािता 

िासमनावि सोडले. ते आिोपी आता फिाि आहते. ज्याांच्यावि हल्ला झाला ते 

िासमनावि बाहिे आले आहते. तसेच ज्याांनी हल्ला केला त ेसापडत नाहीत. कािण 

त्याांना त्याक्षणीच सोडून सदले गलेे. आपण प्रत्येक धमातचा आदि केला पासहिे. 

अिान सरुु होतेवेळेस त्याांनी सवनांती केली ति डीिे बांद किणे योग्य आह.े यात काही 

अडचण नाही. पिांत ुत्यानांति प्रभ ूश्रीिामाचे गीत ऐकने हा िि अपिाध होत असेल ति 

ते वाईट आह.े त्यामळेु याबाबत कडक कािवाई किण्याची आश्यकता आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, मी मध्यांतिी ॲड. प्रसवण चर्व्हाण याांचा सवषय माांडला होता. 

मी त्यासदवशीच साांसगतले की, माननीय गहृ मांत्री ह े हुशाि आहते. त्याांनी यातनू 

असतशय चाांगला मागत काढला आह.े आम्हाला वाटले की, अशा प्रकािे षडयांत्र 

किणािे, त्यात सामील असलेले ॲड. प्रसवण चर्व्हाण याांचा मांत्री महोदयाांनी िािीनामा 

घेतला आह.े ते आता सिकािचे सवशेष वकील नाहीत, असे नाही. त्याांचा केवळ 

एकाच प्रकिणात िािीनामा घेतला आह.े इति सवत केसेस त्याांच्याकडेच आहते. त े

सवत प्रकिणात वकील आहते. तसेच गहृ मांत्री महोदयाांनी साांसगतले की, त् याांची 

सीआयडी चौकशी केली िाईल. पिांत ुसीआयडीच्या अनेक प्रकिणात तेच वकील 

म्हणनू सनयकु्त आहते. असे असेल ति कशा प्रकािे न्याय समळेल ? ॲड. प्रसवण 

चर्व्हाण याांचे प्रकिण सरुु असताना आणखी एक प्रकिण माझ्या लक्षात आले आह.े 

ह ेप्रकिण अत्यांत गांभीि आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, पणु्यातील कोथरुड पोलीस सटेशनमध्ये सदनाांक ५ सप्टेंबि, 

२०२० िोिी एक गनु्हा उघड झाला होता. त्यावेळेस कोणीतिी लोकाांकडून पैसे घेऊन 

ससमबॉयसीस कॉलेिचे फोित ॲडसमशन लेटि सदले होते. ते लेटि ससमबॉयससस 

कॉलेिचे नर्व्हते. याबाबत गनु्हा दाखल झाला होता. हा गनु्याचा तपास पोलीस किीत  
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होते. त्यासाठी काही तज्ज्ञाांची मदत घेण्यात आली होती. यातनू अनेक गांभीि बाबी 

समोि आल्या होत्या. या प्रकिणात अांबि नावाचा गनु्हगेाि होता. तो मळू पणु्यातील 

असनू सध्या तो समिा-भाई ांदि येथे िाहतो. त्याने अनेकाांची फसवणकू केली आह.े एका 

िेस कािची बनावट कागदपत्रे तयाि करुन ती सवकण्याच्या आिोपात सध्या तो ठाण े

येथील कें द्रीय कािागहृात आह.े त्याचा शसफक अन्सािी नावाचा एक सहकािी आह.े 

हा दखेील ठाणे येथील कािागहृात सशक्षा भोगत आह.े अांबि हा हवाला एिांट आह.े 

दाऊद इिासहमसाठी िो मनी लाँडिींग किणाऱया हसन अली बाब याांच्याशी त्याांच े

िवळचे सांबांध आहते. यात अिनू एक पात्र सनदशतनास आले आह.े अांबि नावाच्या 

र्व्यक्तीची सटया सनुाि ही गलतफ्रें ड आह.े ती िम्म ूयेथील आह.े भाितात िाहण्यासाठी 

सतच्याकडे वैध कागदपत्रे नाहीत. सन १९९० पासनू ती बनावट कागदपत्राद्वािे 

भाितात िाहत आह.े सरुुवातीला ती बाि डान्सि म्हणनू काम किीत होती. आांध्र प्रदशे 

आसण पसिम बांगाल िाज्यात एिांट सनयकु्त किण्याचे काम ती किीत असते. सतच्या 

आसण इति अनेक सहकाऱयाांच्या बँक खात्यातनू पैसे रान्सफि झाल्याची कबलुी सतने 

सदली आह.े तसेच श्री. सनलेश शेट्टी नावाचा एक बाि मालक आह.े याांचे सटया 

सनुािसोबत निीकचे सांबांध आहते. सवक्रम मलकानी, डॉन सिगेन्झा व इतिाांच्या 

माध्यमातनू िसशयन आसण यकेु्रसनयन टोळ्याांशी याांचा सांबांध आह.े यात अिनू एक 

पात्र आह.े असपतत चतवुेदी हा अांबिचा कौटुांसबक िवळचा समत्र आह.े पणु्यातील 

त्याचे बसतान हलसवल्यानांति तो आता नोएडा येथनू ऑपिेट किीत आह.े दबुईला तो 

सनत्य प्रवास किीत असतो. ह ेसवत तपासामध्ये समोि आले आह.े त्याच्या एटीएम 

लोकेशनवरुन तो वेगवगेळ्या सठकाणी िेथे मोठ्या प्रमाणात अल्पसांख्याक समाि 

आह ेअशा भागातनू कॅश सडपॉसझट कितो. त्याचे सीडीआि तपासल्यानांति बहुतेक 

कॉल्स घाना, बेसल्िअम येथनू झालेले आहते. त्याचे बँक अकाऊां ट आसण 

केवायसीचे कागदपते्रही इतिाांच्या नावे आहते. यात सबहाि येथील प्रत्यशु ससांग नावाच े

आणखी एक पात्र आह.े त्याचे नेपाळ, सपपिीया, बांगाल सीमा येथे सलांक्स आहते. तो 

नेपाळला सनत्यनेमाने प्रवास किीत असतो. ही सवत प्रकिणे दाबण्यासाठी त्याने भिपिू 

पैसे खचत केले आहते. हा र्व्यक्ती सनशा ससांग आसण फिाि काझी याांच्या सांपकातत आह.े  
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िम्म-ूकसश्मिमध्ये ऑपिेट किणाऱया अशा ३५ लोकाांची सलांक आह.े तसेच यात 

सनसखल कािबे नावाचा एक र्व्यक्ती आह.े तो प्रोफेशनल हकॅि आह.े बँकेत केवायसी, 

इलेक्रॉसनक पिुावे नष्ट किणे, डाकत  नेटचा वापि किणे अशी कामे तो किीत असतो. 

याांची सलांक सलीम मचांटपयतत िात आह.े सलीम मचांट हा दाऊदसाठी काम किीत 

असतो. ह ेसवत साांगण्याचे कािण असे की, ही प्रोफेश्नल गँग आह.े यात ३०० हून 

असधक सदसय असनू ते आठ िाज्यात काम किीत असतात. त्याांची कामे नाकोसटक्स, 

सेक्स रॅसफसकां ग, टेिि फां डींगची आहते. ह ेलोक सवसवध बँकेमध्ये डॉिमन्ट अकाऊां ट, 

मतृ र्व्यक्तींची खाते शोधनू काढतात. त्याांचे खोटे आयडी तयाि करुन त्याांच्या खात्यात 

पैसे िमा कितात. त्याच सदवशी िम्म-ूकसश्मि, पसिम बांगाल येथनू दसुऱया खात्यातनू 

पैसे सवड्रॉ होतात. याांनी अशा प्रकािे मोडस ऑपिेंडी तयाि केली आह.े बँसकां ग 

सॉफ्टवेअि कसे काम किते, याची त्याांना सांपणूत मासहती आह.े त्यामळेु सांध्याकाळ 

होण्यापवूी हा सवत पैसे रान्सफि झालेला असतो. माझ्याकडे याचा एक रिपोटत आह.े 

तो कदासचत मांत्री महोदयाांकडेही असेल. तो पासहला ति असे लक्षात येईल की, अनेक 

गांभीि गोष्टी सरुु आहते. हा सवत पैसा, ह ेप्रकाि आपल्या लक्षात आले आह.े मध्यांतिी 

पणुे पोलीस या प्रकिणात वेगाने काम किीत होते. यात १०० लोकाांना अटक 

किण्याचेही ठिले होते. पिांत ुनांति कोणाचा दबाव आला, ह ेमला मासहत नाही. सध्या 

या प्रकिणाचे काम थाांबले आह.े या प्रकिणाचा आता क्लोिि रिपोटत तयाि होत आह.े 

हा सवत रिपोटत पोसलसाांकडे उपलब्ध आह.े तो पोसलसाांनीच तयाि केला आह.े त्यामध्ये 

सवत गोष्टी एसटॅब्लीश झाल्या आहते. असे असताना पोसलसाांनी या प्रकिणाचा 

क्लोिि रिपोटत तयाि किण्याऐविी ह ेप्रकिण एनआयए सकां वा सीबीआयकडे सदले 

पासहिे. याचे कािण अस ेकी, ह ेप्रकिण केवळ महािाष्ट्रात होत नाही. दशेातील आठ 

िाज्यात ह ेहोत आह.े सवातत महत्त्वाचे असे की, पैसे आपल्या िाज्यातनू भिले िात 

असनू िम्म-ूकसश्मिमध्य ेह ेपैसे काढले िात आहते. ही असतशय गांभीि बाब आह.े 

माननीय गहृ मांत्रयाांनी सवत: याची मासहती घेतली पासहिे. माझ्याकडे या प्रकिणाच े

कोणी-कोणी सिसफां ग घतेले आह,े याची मासहती आह.े  तसेच माचत, २०२२ पयांतची 

टाईमलाईन आह.े पिांत ुमी त्याबाबत येथे मासहती दणेाि नाही. याची सवतांत्र  
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मासहती मी मांत्री महोदयाांना प्रत्यक्षात दईेल. पिांत ुमला एक गोष्ट लक्षात येत नाही, ह े

प्रकिण कोणाच्या दबावामळेु बांद केले िात आह?े पणुे पोलीस या प्रकिणात चाांगले 

काम किीत होते. पिांत ुआता अचानाक ह ेकाम बांद किण्यात येत आह.े याबाबत 

माननीय गहृमांत्रयाांनी लक्ष सदले पासहिे. (...अडथळा....) सगळ्याच गोष्टी सभागहृात 

साांगावयाच्या नसतात. याची मासहती आपल्याकडे असते. या प्रकिणातील गनु्हा सन 

२०२० मध्ये दाखल किण्यात आला आह.े ििी समिा हा गनु्हा मी मखु्यमांत्री 

असल्यापासनू सरुु झाला असेल ति तो आपण सोडून दणेाि आहोत काय? िि गनु्हा 

उघडकीस आला नाही ति ठीक आह.े पिांत ुगनु्हा उघडकीस येऊनही आिोपींना सोडून 

सदले ति आपण दोषी ठरू. मला वाटते की, िाष्ट्रीय सहताच्या बाबीमध्ये आपण गौण 

असनू यात दशेाचे सहत महत्त्वाचे असते.  

 अध्यक्ष महोदय, माझ्याकडे एक तक्राि प्राप्त झाली होती. त्या तक्रािीचा एक 

पेनड्राईर्व्ह माझ्याकडे आह.े तो मी केवळ माननीय गहृ मांत्रयाांना दणेाि आह.े  

 

यानांति श्री. चौधिी........ 
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श्री.दवेेंद्र फडणवीस..... 

माननीय अध्यक्षाांनी त्या सदवशी आके्षप घेतल्यामळेु मी असे करीत आह,े असे नाही.  

अध्यक्ष महोदय म्हणाले होते की, "तमु्ही आम्हाला पेन ड्राईर्व्ह सदल्यानांति लगेच 

बाहिे समसडयाला दखेील दतेा."  पिांत ुमी साांग ूइसच्ितो की, तो आमचा असधकािच 

आह.े  एवढेच नर्व्ह ेति बोलण्याच्या आधी दखेील दणे्याचा असधकाि आह.े  पिांत ु

आि हा पेन ड्राईर्व्ह मी माननीय गहृ मांत्रयाांना यासाठी अगोदि दणेाि आह ेकी, मी 

अद्याप याचे फॉिेसन्सक ऑसडट केलेले नाही.  प्रत्येक गोष्टीचे िोपयांत र्व्हरेिसफकेशन 

होत नाही तोपयांत मी कोणाविही आिोप लावत नाही.   

 अध्यक्ष महोदय, श्री.इसाक बागवान नावाचे मुांबई पोलीस दलातील एक 

सेवासनवतृ्त ए.सी.पी. आहते, ह े आपल्याला मासहती आह.े  ते सेसलिेटेड आहते.  

कािण ते एन्काउांटि सपेशासलसट होते व त्याांना काही पिुसकािही समळालेले आहते.  

पिांत ुआता त्याांच्या बांधुांनी त्याांची एक तक्राि केली आह.े.. (अडथळा...) होय, त्याांनी 

पसुतक दखेील सलसहले आह.े  माननीय उप मखु्यमांत्री श्री.असित पवाि याांना मी साांग ू

इसच्ितो की, त्याांचे बािामती कनेक्शन आह.े   अथातत, आपल्याशी ह ेकनेक्शन नाही.  

पिांत ुते बािामतीचे आहते.  

 अध्यक्ष महोदय, ते सेवेत असताना त्याांनी मोठया प्रमाणात सांपत्ती िमा केली 

आह.े  एकटया बािामतीमधील गट क्रमाांक ६९ मधील १६ हके्टि ४८ आि म्हणि े

४२ एकि एन.ए. िमीन आह.े  बािामतीमधील िसमनीचे दि सकती आहते ह ेमाननीय 

उप मखु्यमांत्री श्री.असित पवाि याांना मासहती आह.े  कदासचत माननीय उप 

मखु्यमांत्रयाांची दखेील एवढी सबगि शेती िमीन तेथे नसेल.  असली तिी शेतिमीन 

असेल कािण ते शेतकिी आहते.  बािामतीमधील गट क्रमाांक ६९, अशोक नगि अशा 

वेगवेगळया सठकाणी श्री.बागवान याांच्या िसमनी आहते.  बािामतीपासनू 

मुांबईपयांतच्या त्याांच्या सांपत्तीची पणूत मासहती मी आपणास दतेो.   

 अध्यक्ष महोदय, श्री.इसाक बागवान याांचे सख्ख ेभाऊ श्री.नसीि बागवान, 

वडील श्री.इिासहम मासणक बागवान आसण चलुत भाविय श्रीमती सबल्कीस गलुाब 

हुसेन बागवान याांच्या नावावि नोकिीत असताना  
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श्री.दवेेंद्र फडणवीस..... 

या िसमनीच्या खिेद्या किण्यात आल्या.  पढेु सेवासनवतृ्त झाल्यानांति एक साधा अित 

दऊेन त्याआधािे या मालमत्ता आपल्या सवत:च्या नावावि करुन घतेल्या.  श्रीमती 

सबल्कीस बागवान, श्री.सोहले बागवान याांनी दखेील साधे अित दऊेन त्या मालमत्ता 

सदल्या.  एवढेच नर्व्ह ेति श्री.इसाक बागवान याांनी श्री.कपिू नावाच्या र्व्यक्तीला ही 

िमीन सवकली आसण दोन मसहन्याांनी सतच िमीन पनु्हा पित घेतली.  यातील काही 

िसमनी फिीद मोहम्मद अली वले्डि याच्या नावाने घेतल्या होत्या.  हा फिीद मोहम्मद 

अली वेल्डि कोण आह ेति ज्यावेळी सन २०१७ मध्ये दाऊद इिासहम याचा भाऊ 

इक्बाल कासकि याला ठाणे क्राईम िँचने अटक केली होती त्यावेळी त्याने साांसगतले 

होते की, "फिीद मोहम्मद अली वेल्डिला मी पैसे सदले आहते.  मी त्याला १० लाख 

रुपये सदले आहते."  त्याचा accomplice म्हणनू फिीद मोहम्मद अली वले्डिचे नाव 

आलेले आह.े  फिीद मोहम्मद अली वेल्डि याची चौकशी झाल्यानांति सात सदवसाांनी 

तो मतृ्यमुखुी पडला.  महत्त्वाची गोष्ट अशी की, फिीद मोहम्मद अली वेल्डि हा श्रीमांत 

माणसू नर्व्हता.  हा त्याच्यासोबत काम किणािा र्व्यक्ती होता पिांत ुयानेच ४१ लाख 

रुपयाांना सदि प्रॉपटी सवकत घेतली.  मिेची गोष्ट अशी की, ही सवकत घेतलेली सांपत्ती 

१० वषे नावावि ठेऊन सदनाांक ३०.१२.२०२० िोिी फिीद मोहम्मद अली वेल्डिच्या 

मलुाने ही सवत सांपत्ती श्री.इसाक बागवान याांना बसक्षसपत्र करुन सदली.   

 अध्यक्ष महोदय, हा पेन ड्राईर्व्ह दणे्याचे कािण असे की या सवत प्रकिणात एका 

िािकीय नेत्याने मध्यसथी केली आह.े  श्री.नसीि बागवान याांच्या भावाचे ह ेससटांग 

ऑपिेशन आह.े  यामध्ये सदि िािकीय नेता बािामतीला कसा गेला... अथातत, 

बािामतीचा नेता नाही...  उगीच सांशय तयाि किायचा नाही... मुांबईचा एक मोठा नेता 

कसा बािामतीला गेला आसण कशा प्रकािे मध्यसथी केली आह े त्यामध्ये त्याांनी 

साांसगतले आह.े  त्यामध्ये ह ेदखेील साांसगतले आह ेकी, "मुांबईतील कुख्यात डॉन 

हािी मसतान याने मुांबईतील एक नामाांसकत बाांधकाम र्व्यावसासयक श्री.आि.के.शाह 

याांचे अपहिण केले होते.   
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श्री.दवेेंद्र फडणवीस..... 

त्यावेळी इसाकने हािी मसतानसोबत मध्यसती करुन त्या बाांधकाम र्व्यावसासयकाला 

सोडले होते.  त्याच्या बदल्यात त्याला भावाच्या नावाने मुांबई सेंरलला एक फ्लॅट 

समळाला." 

 अध्यक्ष महोदय, ह ेसाांगण्याचे कािण म्हणिे आम्ही या सभागहृात सातत्याने 

माननीय मांत्री श्री.नवाब मसलक याांच्या सांदभाततील मदु्दा माांडत आहोत.  मागील वेळी 

ह ेप्रकिण उच्च न्यायालयात होते.  उच्च न्यायालयाने यामध्ये असतशय प्रायमा फेसी 

सनणतय सदला आह.े  मांत्री महोदयाांनी या सभागहृामध्ये िे आग्युतमेंटस ्केले होते ते उच्च 

न्यायालयाने दसुऱया सदवशी सवत फेटाळले.  असे असतानाही एवढी सिद्द का, हा खिा 

प्रश्न आह.े  एखाद ेदसुिे प्रश्न असते ति कदासचत आम्ही त्याचा पाठपिुावा कमी केला 

असता. पिांत ुदशेाच्या सिुके्षशी सांबांसधत आसण मुांबई बॉम्बसफोटातील आिोपीकडून 

मनी लाँडरिांग करुन िसमनी घेतल्यानांति, ईडी ने अटक केल्यानांति, रायल कोटातने 

कसटडी सदल्यानांति, उच्च न्यायालयाने दखेील ती कायम केल्यानांति हा अट्टाहास का 

आह े की, आम्ही त्याांचा िािीनामा घेणाि नाहीत?  सिकािच्या प्रसतमेवि याचा 

परिणाम होत आह.े  कदासचत तमु्हाला असे वाटत असेल की हा कें द्र सिकाि सवरुध्द 

िाज्य सिकाि असा सांघषत आह.े  पिांत ुतसे काही नाही.  हा सामान्य माणसाचा प्रश्न 

आह.े  सामान्य माणसाचा प्रश्न आह ेकी, एक मांत्री तरुुां गात असताना त्याचा िािीनामा 

का घेतला िात नाही ?  खिे ति, मी आता माझे भाषण सांपसवणाि आह.े  पिांत ुमाझी 

एक अपेक्षा आह.े  महािाष्ट्राने एक पिांपिा पाळलेली आह.े  तमु्ही आमच्यावि आिोप 

लावत आहात आसण आम्ही तमुच्यावि आिोप लावत आहात.  तमु्ही साांसगतले की, 

ह े सवत कें द्रीय एिन्सी किीत आहते.  माननीय सविोधी पक्षनेते श्री.प्रसवण दिेकि 

याांच्याबाबतीत सहकाि सवभागाची काहीही तक्राि नाही, बँकेची काहीही तक्राि 

नसताना पोसलसाांनी समुोटो तक्राि दाखल करुन घेतली, त्याबाबत मी सकाळीच 

बोललो आह.े  अथातत, त्यासवरुध्द आम्ही न्यायालयात िाऊ व न्यायालय िो सनणतय 

दईेल तो मान्य करु.  आम्ही त्याबाबत काहीही म्हणणाि नाहीत. पिांत ुआि सवोच्च 

न्यायालयाच्या न्यायासधशाांनी सटप्पणी केली आह ेकी,  



24-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) BBB - 311 

DBC/AKN/SST प्रथम श्री.कुलकणी 17:50 

 

 

श्री.दवेेंद्र फडणवीस..... 

"कालच महािाष्ट्राच्या सिकािमधील काही लोक अस े बोलले की, न्यायालय 

एकतफी सनणतय दतेे.  असा आिोप झाला ति आम्ही त्याला कचऱयाची पेटी दाखवतो.  

पिांत ुआम्ही त्याची नोंद घेतली आह.े"   

 अध्यक्ष महोदय, मुांबई महानगिपासलकेचा भ्रष्टाचाि असो सकां वा ही सवत प्रकिणे 

असोत यासांदभातत कािवाई झाली पासहिे.  ती झाली नाही ति ह े सिकाि नेमके 

कोणासोबत उभे आह े ह े आम्हाला साांगण्याची आवश्यकता पडणाि नाही.  त े

िनतेला सनसित समिेल.  िय सहांद.  िय महािाष्ट्र. 

प्रसताव प्रसततु झाला. 

 (अध्यक्षस्थानी माननीय तागलका सभाध्यक्ष श्री.कुणाल पाटील) 

 तागलका सभाध्यक्ष : सभागहृाची वेळ कामकाि सांपेपयांत वाढसवण्यात येत 

आह.े 

यानांति श्री.धमुाळे..... 
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पृ.शी./मु.शी.  ता.प्र.क्र.४३१२८ च्या उत्तिाबाबत माननीय अध्यक्षाांनी 

सदलेल्या सनदशेास अनलुक्षनू मा.मांत्री (िोहयो) याांचे सनवेदन 

 

 श्री. सांिय बनसोडे (िोिगाि हमी योिना िाज्यमांत्री) : अध्यक्ष महोदय, मी 

आपल्या अनमुतीने सवधानसभा ता.प्र.क्र.४३१२८ च्या उत्तिाबाबत माननीय 

अध्यक्षाांनी सदलेल्या सनदशेास अनलुक्षनू पढुील सनवेदन कितो. 

( पे्रस : येथे सोबत िोडलेले सनवेदन िापावे. ) 

------- 
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पृ. शी. : शैक्षसणक सांसथा (शलु्क सवसनयमन) (सधुािणा) सवधेयक 

L.A. BILL NO. XIV OF 2022 

(A BILL FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA 

EDUCATIONAL INSTITUTIONS (REGULATION OF FEES) 

ACT, 2011)                 

सवचाि, खांडश: सवचाि, (पढेु सरुू.. 

 

 ॲङ आसशष शेलाि (वाांद्र ेपसिम) : अध्यक्ष महोदय, मांत्री महोदय आपल्याला 

ह ेसवधेयक मांििू किायचेच आह.े  त्याला आमचा सविोध नाही.  कािण ह ेिाज्याच्या 

सहताचे आह.े  पण आमचे दोनच प्रश्न आहते.  पसहली गोष्ट म्हणिे सवभागीय शलु्क 

सनयमन ससमती आसण पनुरिक्षण ससमती या दोन सनमतयािंना आपण आता िेतनाऐिजी 

मानधन दणेार आहात आनण तयातनू राज्याचा नित्तीय िार कमी होईल. आमची 

त्याला हिकत नाही. ही चािंगली गोष्ट आह.े  पण आमचा सवाल आह ेकी, कोिोनाच्या 

काळात या २ ससमत्या कुठे गेल्या होत्या.  कािण या सभागहृाचे सन्माननीय सदसय 

श्री. अतलु भातखळकि कोटातमध्ये गेले आहते.  ते कोटातत का गेले ह ेदखेील आपण 

सवचािात घेतले पासहिे. 

 अध्यक्ष महोदय, शालेय सशक्षण सवभागाच्या या सवधेयकामागील ३ प्रकािची 

उद्दशे व कािणे आपण सपष्ट केली आहते.  पसहला मदु्दा म्हणिे या िाज्यात भिमसाठ 

आकािण्यात येत असलेल्या शलु्काला आळा दणेे आह.े  दसुिे कािण म्हणिे 

सशक्षणाच्या र्व्यापािीकिणास प्रभावीपणे आळा घालण्याची गिि आह.े  सतसिे कािण 

म्हणिे सशक्षणाचा दिात उांचासवण्याच्या दृष्टीने ह े सवधेयक महत्त्वाचे आह.े  

आपल्याला या सतन्ही गोष्टी सफल किायच्या असतील ति यातील सवभागीय शलु्क 

सनयामक ससमती आसण पनुरितक्षण ससमती या दोन ससमत्याांच्या बैठकाांची सांख्या, 

त्यासाठी त्याांची असलेली उपससथती पवूी सवचािात न घेता आपण त्याांना वेतन दते  
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ॲङ आसशष शलेाि.. 

होतो.  त्याऐविी आता आपण त्याांना मानधन दणेाि आहोत.  ह ेकिण्याचे कािण 

म्हणिे आपल्यावि िो सवत्तीय भाि पडतो तो कमी किायचा आह ेआसण त्यासाठी ह े

सवधेयक आणले आह.े  आमचे त्याला समथतन आह.े  पण आमचे काही प्रश्न आहते.  

कािण हा सवषय िाज्यातील सामान्य पालकाांचा आह.े  िाज्यातील सवत सवद्यार्थयाांच्या 

शैक्षसणक वषातशी, आयषु्ट्याशी सांबांसधत असा सवषय आह.े  या २ ससमत्याांचे मानधन 

सधु्दा का सदले िाते, हा प्रश्न आमच्यासमोि आह.े  कािण सवभागीय शलु्क सनयमन 

ससमती आसण पनुरितक्षण ससमती या दोन्ही ससमत्या कधी काम कितात, ति ज्यावेळी 

शाळा सतिावि शाळेची फी ठिसवण्यासाठी पालकाांची एक ससमती असते त्या 

पालकाांच्या ससमतीसमोि शाळेचे सांसथाचालक पढुील वषी फी काय असली पासहिे 

याचा प्रसताव दतेात.  बिेचदा शाळेबिोबि कोणी झांझट किायला िात नाही आसण 

पालक ति सबलकूलच िात नाहीत.  पण त्यासांबांधी िी पालकाांची ससमती असत े

त्याांनी सांसथा चालकाांना िसटीफाय किावे लागते की, आम्ही ही वाढ का कितो ति 

आमचे अमकु ह ेखचत वाढले आहते आसण म्हणनू आम्ही ही वाढ कितो.  त्याउपि 

ज्या पालकाांना असे वाटते की, पालकाांच्या तत्कालीन ससमतीने योग्य सनणतय केला 

नाही, तो सवद्याथी सहताचा नाही, पालकाांच्या सहताचा नाही, तो सांसथा चालकाांच्या 

सहताचा आह.े  त्यावेळी पालकाांना ज्या ससमतीसमोि िायचे असते,  सवद्यार्थयाांना ज्या 

ससमतीसमोि िायचे असते ती ससमती म्हणिे सवभागीय शलु्क सनयमन ससमती आह.े  

त्या ससमतीसमोि सांसथा चालकाांना सधु्दा िावे लागते.  पण आमचा सवाल आह ेकी, 

कोिोनाच्या काळात या २ ससमत्या कुठे गेल्या होत्या ? कोिोनाच्या काळात शाळा 

बांद, पण शाळेच्या फी वाढलेल्या होत्या. कोिोनाच्या काळात कॅन्टीन बांद, पण 

कॅन्टीनचे पैसे सांसथाचालक घेत होते.  कोिोनाच्या काळात शाळेत िाण्याचा सवषयच 

नर्व्हता.  त्यामळेु बस वापिाचा प्रश्न आला नाही.  तिी दखेील बसचे चाित घेत होते.  

या वाढीव फीबद्दल घिातले सशक्षण आसण वाढीव फी, त्यात कोिोनामध्ये पालकाांची 

अवसथा अशी होती की िोिगाि सटकेल की नाही मासहती नाही.  धांद ेकिणािाांच्या 

धांद्याांवि परिणाम आसण मग या वाढीव फीच्या सविोधात आम्ही कोिोनाच्या काळात  
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ॲङ आसशष शलेाि.. 

सधु्दा आांदोलन केले.  सन्माननीय सदसय श्री. अतलु भातखळकि ह ेकोटातत गेले.  

कोटातत काय झाले त्याबद्दल ते सवत: साांगतील.   

 अध्यक्ष महोदय, या ससमत्याांच्या बैठका कधी होतात, त्याांची सांख्या सकती, 

त्याांची उपससथती सकती आह,े त्याांचे इसतवतृ्त कोणाकडे िाते, ते इसतवतृ्त सिकािकडे 

येत असेल ति त्याची िाननी केली िाते काय, याांना मानधन दणे्याची गिि काय, 

वेतन ति दिूच िासहले.  म्हणनू कोिोनाच्या काळात या सडफां ग होत्या काय, ॲक्टीर्व्ह 

असतील ति त्याांनी कोणते काम केले, याचे उत्ति आम्हाला हवे आह.े   

        यानांति श्रीमती कोळसगिे..  
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ॲड. आसशष शलेाि.... 

दसुिे असे की, कें द्र शासनाने िाष्ट्रीय शैक्षसणक धोिण आणले. ह ेधोिण २० वषातनांति 

पनु्हा एकदा या दशेातील पढुच्या २० ते २५ वषातच्या सकां वा त्यापेक्षा काळाची 

आवश्यकता, िगाची रिक्वायिमेंट या आधािावि आणले आह.े ते शैक्षसणक धोिण 

सांसदमेध्ये माांडून आसण मांििू करुन १.५ ते २ वषत सकां वा त्यापेक्षा िासत काळ झाला 

असेल. आपल्या िाज्यामध्ये नवीन शैक्षसणक धोिणाच्या इसम्प्लमेंटेशनच्या 

बाबतीतील तयािी काय झाली ? त्याबाबत िाज्य शासनाने नेमके काय केले आह,े 

यातनू आपल्याला काही साध्य किायचे आह ेका केवळ शैक्षसणक धोिण बािलूा 

आसण आपली पद्धत आपल्या सठकाणी असे किायचे आह े? आपण त्या सदवशी 

म्हणाले की, पसहली आसण दसुिीचा अभ्यासक्रम बदलणाि आहात. यासाठी काही 

हिकत नाही, िो येईल तो आपण बघ.ू पण या मग शैक्षसणक धोिणाचे काय झाले 

आह े? या धोिणाचे इसम्प्लमेंटेशन किताना ह ेदशेातील अन्य िाज्याांबिोबि आपण 

समान पद्धतीने पढेु िात आहोत. िगातील उद्याच्या आवश्यकताांना पणूत किण्यासाठी 

अन्य िाज्यतील मलेु महािाष्ट्राच्या पढेु िाऊ नयेत असा प्रयत्न आपल्याला किावा 

लागणाि आह.े त्यामळेु अन्य िाज्य िाष्ट्रीय शैक्षसणक धोिणात पढेु गेली आहते ति 

त्याच्या तलुनेत आपण कुठे मागे पडलो आहोत काय ? त्यामळेु िाष्ट्रीय शैक्षसणक 

धोिणबद्दल िाज्याची प्रसतपतुी काय आह े? आतापयांत केलेली तयािी काय आह े? 

कोिोनाच्या काळात सवभागीय शलु्क ससमती आसण पनुिीक्षण ससमती या दोन 

ससमत्याांनी काय केले आह े? या दोन बाबींची आपण आम्हाला मासहती द्यावी. 

-------- 
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श्री. अतलु भातखळकि (काांसदवली)) : अध्यक्ष महोदय, महािाष्ट्र शैक्षसणक 

सांसथा शलु्क सवसनयमन, २०१८ मध्ये सधुािणा किण्यासाठी ह ेसदिचे सवधयेक आह.े 

सन्माननीय सदसय ॲड. आसशष शेलाि याांनी ज्या बाबींचा उल्लेख केला त्या अत्यांत 

महत्त्वपणूत आहते. सिकािने ह ेसवधेयक कशासाठी आणले आह ेति सवभागीय शलु्क 

ससमती आसण िाज्य सतिाविील पनुिीक्षण ससमती याांना मानधन दणेे बांधनकािक आह.े 

Irrespective of their meetings. यामळेु सिकािविील सवत्तीय भाि कमी र्व्हावा 

म्हणनू बैठका झाल्या तिच त्याचे भत्ते आसण मानधन या लोकाांना समळावे ही या 

सवधेयका मागची आसण िे साांसगतले गेले आह ेत्या मागची कल्पना सदसत आह.े  

अध्यक्ष महोदय, मी सवत: उच्च न्यायालयामध्य ेयासचका दाखल केली होती. 

फी वाढ कमी किावी, सवलत दणे्यात यावी अशी त्याची कािणे होतीच. पिांत ुफी 

सनयांत्रण कायद्याप्रमाणे ज्या सवभागीय ससमती गठीत किणे आसण िाज्य सतिाविील 

पनुिीक्षण ससमती गठीत किणे शासनाला बांधनकािक आह.े त्या ससमत्या सदु्धा या 

सिकािने कोिोनाच्या काळात गठीत केल्या नाहीत. मग सिकािचा या प्रश्नाकडे 

बघण्याचा दृष्टीकोन काय आह े ? या सवषयी माझ्या मनामध्ये शांका सनमातण होत 

आहते. या सवधेयकामध्ये ही तितदू केल्यामळेु िाज्य शासनाचा असा सकती मोठा 

सवत्तीय भाि कमी होणाि आह,े याचा माननीय मांत्रयाांनी खलुासा केला पासहिे. ज्या  

ससमत्या दोन वषत अससतत्वातच नर्व्हत्या त्याांना कोणते मानधन, वतेन सकां वा भत्त े 

आपण सदले आहते ? त्यामळेु कोिोनाच्या काळात उच्च न्यायालयात गेल्यावि त्याांना 

फटकािल्यानांति कायद्याची तितदू पणूत किण्याची सिकािवि पाळी आली आह ेआसण 

आता बैठका घेतल्या तिच मानधन समळणाि असा ति शासनाचा डाव नाही ना ? 

त्यामळेु आता बैठकाच घेऊ नका असे म्हणण्यासाठी वाव आह.े कािण सिकािची 

या सवषयामध्ये चाांगली सनयत नाही.  पालकाांनी सठकसठकाणी आांदोलने केली, फीच्या 

बाबतीत खािगी शाळा चालकाांनी सकती मनमानी केली ह ेआपल्याला माहीत आह.े 

मी पसहल्या सदवसापासनू मागणी किीत होतो की, फी सनयांत्रण ससमतीचा कायदा आह े

त्यामळेु वटहुकूम काढून त्यामध्ये १५टक्के, १० टक्के सकां वा ३० टक्के फी कमी केली 

पासहिे. अशा प्रकािे कायद्यात बदल केला पासहिे. पण ह ेसिकाि खपू हुशाि आह.े 

याांनी कायद्यातील बदल हा शासन सनणतयाने केला. पिांत ुअसे होऊच शकत नाही ही  
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श्री. अतलु भातखळकि... 

बाब शाळकिी मलुाला समिेल एवढी साधी होती. आि शासन सनणतय काढला 

आसण नांति दोन सदवसाने लोक उच्च न्यायालयामध्ये गेले. एका माननीय मांत्रयाांशी 

सांबांधीत असेलेली शैक्षसणक सांसथा उच्च न्यायालयामध्ये गेली. अध्यात तासात उच्च 

न्यायालयाने सथसगती सदली. कािण ह ेसाधे लॉसिक होते. कािण कायद्यातील बदल 

शासन सनणतयाने होऊ शकत नाही. आता माझ्याकडे ती मासहती उपलब्ध नाही.  

अध्यक्ष महोदय, खािगी सशक्षण सांसथा चालकाांची एक  आसखल भाितीय 

सांघटना आह.े त्याांनी आपल्या अहवालामध्ये सिकािला प्रशसतीपत्र सदलेले आह.े त े

प्रशसतीपत्र असे आह ेकी, दशेातील ३० िाज्याांमध्ये एकमेव िाज्य महािाष्ट्र आह ेकी 

ज्याांनी कोिोनाच्या काळात फी कमी केली नाही. मग उच्च न्यायालयाकडून चपिाक 

बसली. िािसथानच्या सांदभाततील सवोच्च न्यायालयाचा सनणतय आला की, 

कोिोनाच्या काळात तमु्ही शाळेच्या फीमध्ये कमी किण्याची आवश्यकता आह.े मग 

याांना िाग आली आसण पित एक सनणतय घेतला. त्या सनणतयाच्या अांमलबिामध्ये 

िाज्यात पणूत बोंब होती. पणु्यातील घटना आह ेकी, शाळेने बाऊन्सि आणले आसण 

पालकाांना मािहाण केली. सवत पालक सांघटनाांच ेफी सनयांत्रण कायद्याच्या बाबतीत 

अनेक आक्षेप होते.  

अध्यक्ष महोदय, मी मघाशी म्हटले की, या सवषयात सिकािची सनयत साफ 

नाही. तयाचे मी एकच उदाहिण साांगतो की, सिकािने काही मसहन्यापवूी या कायद्यात 

बदल किण्याची आवश्यकता आह ेअसा पालकाांचा वाढता दबाव लक्षात घेऊन एक 

ससमती नेमली. त्या ससमतीसमोि पालक सांघटना आल्या आसण मी सवत: आमदाि 

या नात्याने ससमतीला पत्र सदले की, मला या ससमतीसमोि माझे म्हणणे माांडायचे आह.े 

पिांत ुया ससमतीने आमदािाांना सदु्धाआपले म्हणणे माांडण्यासाठी अलाऊ केले नाही. 

पालक सांघटनाांनी या सांदभातत त्याांच्याकडे मागणी केली की आम्ही िे सनवेदन सदले 

त्या सांदभातत कायद्यातील सधुािणाांसाठी आपल्या ज्या बैठका झाल्या त्याचे समसनटस 

आम्हाला द्या. पिांत ुते समसनटस ्सदु्धा पालक सांघटनाांना सदले नाहीत. अद्यापपयांत या 

ससमतीचा अहवाल मसहने उलटल्यानांति सभागहृासमोि माांडला नाही सकां वा  
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श्री. अतलु भातखळकि.... 

लोकाांसमोि िाहीि केला नाही. त्यामळेु सिकािची या सवषयातील सनयत साफ, सवच्ि 

आह ेअसे मला वाटत नाही. सशक्षण सम्राटाांचे भले किणािे, त्याांची बाि ूघेणािे ह े

सिकाि आह.े सवतसामान्य सवद्यार्थयाांची सकां वा सवतसामान्य लोकाांची बाि ूघेणािे ह े

सिकाि आह ेअसे मला वाटत नाही. त्यामळेु ह ेसपष्ट झाले पासहिे की, या तितदुींमळेु 

असा सकती मोठा सवत्तीय भाि कमी होणाि आह.े  

     यानांति श्रीमती किांदीकि.... 
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श्री. अतलु भातखळकि .... 

ह े बदल केल्यानांति शलु्क सनयांत्रण ससमतीच्या बैठका  सकमान ३ वेळा, ४ वेळा 

झाल्या पासहिेत असे बांधन आपण आणणाि आहोत काय,   हा माझा दसुिा प्रश्न 

आह.े या ससमतीचा रिपोटत आला पासहिे. या सांबांधी पालक सांघटनाांनी साांसगतलेले 

बदलही झाले पासहिेत.  

 अध्यक्ष महोदय,  या सवधेयकाच्या सनसमत्ताने मी आणखी एका गोष्टीकडे 

माननीय मांत्री याांचे लक्ष वेध ूइसच्ितो. कोिोनाच ेसांकट माचत, २०२० मध्ये या दशेावि 

आले. एका मसहन्याच्या आत कें द्र शासनाने २० लाख कोटी रु.पॅकेि िाहीि केले. 

या सिकािला माननीय पांतप्रधान श्री. निेंद्र मोदीिींच्या सवषयी मनात अढी आह.े कें द्र 

शासनाचे कौतकु केले पासहिे. एका मसहन्यात २० लाख कोटी रु. पॅकेि िाहीि केले. 

त्यातील एक तितदू ही होती. कें द्र शासनाच्या लक्षात आले हाेते की, याचा सवातत 

मोठा फटका सशक्षण के्षत्राला, सवद्यार्थयाांच्या सशक्षणाला होणाि आह.े कोिोनामळेु 

शाळा भिवणे अशक्य होणाि आह.े पांतप्रधान ई -सवद्या योिनेकरिता  कें द्र शासनाने 

२ सॅटेलाईट िाखीव ठेवले. मी या सठकाणी महत्त्वाच्या प्रश्नावि बोलत असताना 

सशक्षण मांत्री अन्य कोणाशी चचात किीत आहते. मी महत्त्वाचे मदु्द ेमाांडत आह.े याचा 

अथत आपल्याला या मदु्याांबाबत आसथा नाही. ह ेआपल्या र्व्यवहािातनू ससध्द किीत 

आह े की, काय अशी शांका येऊ शकते. २० लाख कोटी रु. पॅकेि सदले. तसचे 

सॅटेलाईट बेस सशक्षणाकरिता कें द्र शासनाने त्याच वषी एसप्रल – मे मध्ये २ सॅटेलाईट 

डेडीकेट केले. दशेातील सवत िाज्य शासनाला साांसगतले की, आपापल्या भाषतेील 

अभ्यासक्रम पाठवा, तयाि किा. सॅटेलाईटच्या माध्यमातनू तमु्ही ते प्रके्षसपत करु 

शकाल. ज्याांच्याकडे नेट नसेल अशा सवद्यार्थयाांना याचा फायदा होणाि होता. िसे 

सयाद्री वासहनी आपल्याकडे सदसते तशा प्रकािे मलुाांना सशक्षण घेता येईल. माझ्या 

मासहतीनसुाि दशेातील २-३ िाज्याांनी या योिनेचा लाभ घेऊन ते काम केले. 

आपल्याला ऐकायला थोडे वाईट वाटेल. गिुिात िाज्याने यात आघाडी घेतली. 

त्याांनी सॅटेलाईट बेस एज्यकेुशन दणे्यास सरुुवात केली. माझी सवनांती आह.े या  
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श्री. अतलु भातखळकि .... 

सवधेयकावि बोलत असताना िाज्य शासनाने कें द्र शासनाकडे सकमान अित तिी केली 

आह ेकाय याची मासहती द्यावी. ही महत्त्वाची गोष्ट आह.े िाज्य शासनाचा सशक्षण 

सवभाग व यनुीसेफ याांनी दोन वषातच्या कालखांडात सशक्षणावि काय परिणाम झाला 

याचा एक अभ्यास केला. यामध्ये असे सदसनू आले की, १/३ मलुाांना त्याांच्याकडे 

मोबाईल, नेट नसल्यामळेु सशक्षणाचा फायदा समळू शकला नाही.  काही सवद्याथी 

नेटवकत  समळवण्याकरिता झाडावि चढले. पांतप्रधान ई-सवद्या योिनेच्या सांबांधी िाज्य 

शासनाने  काय सवचाि केला आह,े याची मासहती द्यावी. सवत्तीय भाि सकती कमी 

होणाि आह,े ह ेया सठकाणी साांगावे अशी मी सवनांती कितो व माझे दोन शब्द पणूत 

कितो. 

     ---------  
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 श्री. योगेश सागि (  चािकोप  ) : अध्यक्ष महोदय,  सव.स.सव.क्र १४ – महािाष्ट्र 

शैक्षसणक सांसथा (शलु्क सवसनयमन ) ) सधुािणा सवधेयका सांबांधी माझे सवचाि र्व्यक्त 

किण्याकरिता मी उभा आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, या सांबांधी माननीय मांत्री याांनी खलुासा किण्याची 

आवश्यकता आह.े सवभागीय शलु्क सनयामक ससमती व पनुसनतिीक्षण ससमती गठीत 

केली आह.े त्याच्या सनयांत्रणात एसएससी बोडत आह.े आयसीएसई, सीबीएसई, 

आयबी ह ेबोडत याच्या सनयांत्रणात येणाि नाही. मांत्री महोदयाांनी साांगावे की, िाज्याच े

एसएससी बोडत लाग ूआह.े या बोडतच्या तक्रािी ऐकण्याकरिता ही ससमती आह.े ज्या  

बाहिेचे आयसीएसई, सीबीएसई, आयबी असतील त्याांच् यावि िाज्य शासनाचे 

सनयांत्रण नाही. फी ची तक्राि आह.े या सतन्ही बोडातच्या शाळाांमधनू भिमसाठ फी 

आकािली िाते, अशा तक्रािी या ससमतीपयांत  िात आहते.   या सांबांधी ससमती 

गठीत करुन कायद्याच्या असधसनयमात समावेश केला आह.े आयसीएसई, 

सीबीएसइ, आयबी बोडत आपल्या सनयांत्रणात काम किीत नसतील व त्याांच्या फीच्या 

सांबांधी अडचणी व तक्रािी असतील ति या बाबत िाज्य शासनाकडे काय मागत       

आह े? कें द्र शासनाशी सकां वा इति िाज्यामध्ये या बाबत काय र्व्यवसथा आह ेयाचा 

सवचाि केला िाणाि आह ेकाय ?   

अध्यक्ष महोदय,  माननीय सशक्षण मांत्री  येथे आहते. ज्या सठकाणी एसएससी 

बोडत आहते तेथे या ससमतीच्या माफत त... िसे आपण Telecommunication 

Regulatory Authority (TRAI) केली आह े त्याप्रमाणे सशक्षण सनयांत्रण 

किण्याची ससमती िाज्य शासना पिुती तयाि केली. मी आपल्याला मासहती दतेो की, 

मुांबई शहिात एसएससी बोडतच्या अांतगतत प्रवेश घेणाऱया सवद्यार्थयाांना पसहली ते दहावी 

पयांत कमीत कमी ४० ते ५०हिाि रु प्रसत वषातची फी द्यावी लागते. असधकासधक ८५ 

हिाि रु. पयांत  फी आह.े इति ॲक्टीसर्व्हटी, बस सेवा,  यसुनफॉमत चािेस, पसुतके,  

प्रयोगशाळा, लायििी, सांगणक क्लासेस या करिता ५० ते ८५ हिाि रुपये पयांत 

िाज्यात एसएससी बोडातच्या शाळाांकडून  फी घतेली िात आह.े सिल्हा परिषदचे्या  
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श्री. योगेश सागि ..... 

शाळा,  रसटच्या माध्यमातनू चालणाऱया शैक्षसणक सांसथाांच्या शाळा सोडून सदल्या 

ति  अनदुासनत खािगी शाळाांना आपण पिवानगी दते होतो त्याांनी इांग्रिी 

माध्यामाच्या शाळा सरुु केल्या आहते. ते आपल्याकडून गँ्रड घेत नाहीत त्याांची फी 

५० ते ८५ हिाि रु प्रसत वषत एवढी वसलू केली िाते. माननीय मांत्री याांनी या सांबांधी 

खलुासा किावा. शासनाने  ज् या ससमत्या सथापन केल्या िाणाि आह,े त्याांचे मानधन 

व भत्ते सनसित केले आहते या ससमतीला कोणते सनदशे शासन दणेाि आह े ? 

सन्माननीय सदसय ॲड आसशष शेलाि याांनी साांसगतले की, पीटीए ( Parent 

Teacher Association ) ह ेकधीच त् या ससमतीपयांत पोहच ूशकणाि नाहीत. त्याची 

मयातदा शाळेच्या  सांचालकाांपयतत आह.े त्याांची सनुावणी होते तेर्व्हा त्याांचे सवद्याथी 

त्या शाळेत सशकत आहते म्हणनू पीटीए शाळेच्या सविोधात िाऊ शकत नाहीत.  

यामळेु या सांबांधी एक सलॅब िाज्य शासनाने ठिवनू सदला पासहिे तसेच  शासनाने 

हसतक्षपे केला पासहिे.  

अध्यक्ष महोदय,  आयसीएसई, सीबीएसइ, आयबी बोडतच्या शाळाांना फी 

सनयांत्रणा सांबांधी ऑथॉरिटी आहते.  या सशक्षण सांसथाांना आपण िेथे प्लॉट सदले 

आहते उदा. मुांबई शहिाचा मी उल्लेख कितो. सशक्षणासाठी िाखीव प्लॉट आपण 

सदले आहते. त्या प्लॉटवि शाळा उभािण्यात आल्या आहते. त्याांना अट घातली होती 

की, एसएससी बोडत र्व्यसतरिक्त  त्याांना सांलग्न किता येणाि नाही. मात्र आता मुांबई 

महापासलका सवत बोडतच्या शाळाांना  सांलग्न करुन घेत आह.े महापासलकेचे बांधन 

िासहले नाही व िाज्य शासनाचेही बांधन िासहले नाही. यामळेु त्याांच्यावि सनयांत्रण कशा 

प्रकािे केले िाणाि आह ेयाचा उल्लेख किावा अशी सवनांती मी कितो व माझे दोन 

शब्द पणूत कितो. 

     ---------- 
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 प्रा. वषात गायकवाड ( शालेय सशक्षण मांत्री ) :  अध्यक्ष महोदय,  सव.स.सव.क्र 

१४ – महािाष्ट्र शैक्षसणक सांसथा (शलु्क सवसनयमन ) ) सधुािणा सवधेयका सांबांधी माझ े

सवचाि र्व्यक्त किण्याकरिता मी उभी आह.े या सठकाणी सन्माननीय सदसय सवतश्री 

योगेश सागि, अतलु भातखळकि, सन्माननीय सदसय ॲड . आसशष शेलाि याांनी येथे 

मते र्व्यक्त केली. या सवषयासांबांधी सवाांची तळमळ सदसनू आली. शलु्काच्या सांबांधी 

काही पालकाांची तक्राि असेल ति त्या सांबांधी काही र्व्यवसथा असली पासहिे. या 

करिता कायद्याांतगतत र्व्यवसथा तयाि किण्यात आली आह,े ज्याचा उल्लेख 

सन्माननीय सदसय ॲड आसशष  शेलाि याांनी केला.   

       यानांति श्रीमती सगिप... 
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समिा भिमसाठ फी असेल सकां वा एखाद्या सवद्यार्थयाांच्या बाबतीत काही चकुीचा 

र्व्यवहाि असेल ति अशा सठकाणी एक ससमती र्व्हावी. या कायद्याच्या माध्यमातनू 

असे होते की, त्याांना वेतन व भत्ते द्यावते. त्यामध्ये बदल किण्याकरिता आि ह ेदसुिे 

सवधेयक बदल करुन आणलेले आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, वेतन व भत्ते असे नमदू न किता मानधन व भत्ते किणे, एवढ्या 

मयातसदत सवरुपात ह ेसवधेयक आह.े आपण ह ेका केले, हा सनणतय का घेतला असा 

प्रश्न मला सवाांनी सवचािला. मला ह ेसाांगावयाचे आह ेकी, आपल्याकडे महािाष्ट्र 

शैक्षसणक सांसथा (शलु्क सवसनयमन), असधसनयम २०११  सद.१ सडसेंबि, २०१४ िोिी 

लाग ूझाला. त्यानांति आपली पनुिीक्षण ससमती गसठत झाली.   

 अध्यक्ष महोदय, आपल्याला दखेील माहीत आह े की, कायद्याांतगतत 

आपल्याला प्रथम पनुिीक्षण ससमती सथापन किावी लागते. त्यानांति ती ससमती 

सवभागीय सतिाविील शलु्क सनयांत्रण ससमतीची सनवड किण्याचे काम किते. सद.१९ 

ऑगसट, २०१५ िोिी िाज्याची पनुिीक्षण ससमती गसठत झाली. माननीय उच्च 

न्यायालयाचे तत्कालीन मािी न्यायमतूी डॉ.एस. िाधाकृष्ट्णन याांच्या अध्यक्षतेखाली 

ही पनुिीक्षण ससमती सनमातण केली गेली. मग त्या सठकाणी सवभागीय ससमत्या झाल्या. 

त्यामध्ये सद.१ एसप्रल, २०१६ अन्वये मुांबई, पणुे आसण नासशक या ३ सवभागात 

त्यावेळेस सवभागीय सनयांत्रण शलु्क ससमतीची सथापना किण्यात आली.   

  अध्यक्ष महोदय, नांतिच्या काळात सातत्याने सवचािले गेले की, कोिोनाच्या 

परिससथतीमध्ये काय होते? ज्यावेळेस सिकाि आले त्यावेळेस आम्ही पनुिीक्षण 

ससमतीच्या सांदभातत मािी सेवासनवतृ्त न्यायाधीशाांची मागणी केली. सवधी  व न्याय 

सवभागाच्या माध्यमातनू उच्च न्यायालयाचे सेवासनवतृ्त न्यायाधीश श्री.ए.एन. ढवळे 

याांची आम्हाला सद. २० फेिवुािी, २०२० िोिी मान्यता समळाली.  

 अध्यक्ष महोदय, मग आम्ही असा सवचाि केला की, पनुिीक्षण ससमती आपली 

गसठत झालेली आह.े आता आपण सवभागीय सतिाविील शलु्क सनयांत्रण ससमत्या 

सथापन केल्या पासहिेत. ज्यावेळेस आम्ही अशासकीय सदसयाांसाठी िासहिाती   
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सदल्या. एकदा िासहिात सदली, कोणी मांडळी आली नाहीत. दसुऱया वेळेस िासहिात 

सदली, कोणी मांडळी आली नाहीत, सतसऱया वेळेस िासहिात सदली कोणी मांडळी 

आली नाहीत.  

  अध्यक्ष महोदय, मग आम्ही याची मासहती घेण्यास सरुुवात केली की, 

अशासकीय सदसय व बाकीची मांडळी यामध्ये का येत नाहीत. तमु्ही िो सातत्याने 

प्रश्न सवचािता की, मागील काळात या लोकाांना कुठल्याही तऱहचेे वेतन सकां वा 

कुठलेही भत्ते सदले गेले नर्व्हते. त्यासाठी कुठलीही आसथतक तितदू नर्व्हती, त्याचा 

कुठला िी.आि. सनघाला नाही. त्यामध्ये कुठल्याही पैशाांची र्व्यवसथा केली गेली 

नाही.  

  अध्यक्ष महोदय, अशासकीय सदसय आम्हाला समळत नर्व्हते.  अशावेळेस 

आम्ही सवत्त सवभागामध्ये िाऊन त्यासाठीचे लेखाशीषत सनमातण केले. त्याकरिता 

पिुवणी मागणी मागण्याचे काम केले. चचात किीत असताना आम्हाला असे आढळले 

की, सद्य:ससथतीत सवभागीय सतिाविील तक्रािी पासहल्या ति मुांबईमध्ये २३ तक्रािी 

आहते. पणु्यामध्ये २२ तक्रािी आहते. औिांगाबादमध्ये मागील काळापासनू सकती 

तक्रािी आहते असे आपण सवचािले आह,े तेथे ४ तक्रािी आहते. उवतरित नासशक, 

कोल्हापिू, लातिू, अमिावती या सवभागसतिावि शनू्य तक्रािी आम्हाला समळाल्या.

 अध्यक्ष महोदय, सवतसाधािणपणे या तक्रािी कोठून येत आहते ति 

आयसीएसई, सीबीएसई अशा मोठ्या शहिातील ज्या मोठ्या शाळा आहते त्या 

माध्यमातनू िी भिमसाठ लादली िाते त्यामळेु या ३ सवभागीय सतिाांवि फक्त तक्रािी 

आहते. बाकीच्या सतिावि शनू्य तक्रािी आहते. तक्रािीच्या बाबतीत आपण पासहले 

ति िनू ते नोर्व्हेंबिपासनू वषतभिात या इतक्याच तक्रािी आम्हाला प्राप्त झालेल्या 

आहते. 

   अध्यक्ष महोदय, मग यावि लागणािा खचत सकती आह,े या सांदभातत आम्ही 

सवचाि केला. िेर्व्हा आम्ही खचातच्या सांदभातत अभ्यास केला त्यावेळेस आम्हाला 

असे सदसले की, सेवासनवतृ्त सशक्षण सांचालकाांना िि अशासकीय सदसय म्हणनू  
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घ्यायचे असेल ति त्याांना वेतन व भत्ते द्यायचे झाल्यास ते िवळपास ६० हिाि रुपय े

होतात. वषातला त्याचा खचत ७ लक्ष २० हिाि रुपये आह.े त्या ऐविी समिा आम्ही 

ह ेिे मानधन व भत्त्याांचे बोलत आहोत. त्यामध्य ेआम्ही मानधन ३० हिािाांचे म्हणत 

आहोत. त्या र्व्यसतरिक्त भत्ते १५ हिािाांचे म्हणत आहोत. त्याचा वासषतक खचत 

िवळपास ५ लाख ४० हिाि इतका येत आह.े  

  अध्यक्ष महोदय, याचा अथत आपण पासहले ति एका सदसयाच्या मागे १ लाख 

८० हिाि रुपये बचत होत आह.े हा सवचाि केल्यानांति असे समिले की, ज्या 

सठकाणी मोठ्या प्रमाणावि िि कोणाची तक्राि असेल कािण आपल्याला दखेील 

मासहती आह ेकी, तक्राि किायची म्हटली ति २५ टक्के पालक एकत्र आले पासहिेत. 

२५ टक्के पालकाांनी तक्राि केली पासहिे.  

  अध्यक्ष महोदय, तक्रािींचा आम्ही िेर्व्हा अभ्यास केला  तेर्व्हा आम्हाला असे 

िाणवले की, काही सठकाणी तक्रािी होतात. त्या सठकाणी या बैठका झाल्या पासहिेत. 

बैठका झाल्यानांति त्याांना मानधन सदले गलेे पासहिे. त्याांना लागणािे भत्ते सदले गलेे 

पासहिेत म्हणनू या सठकाणी ह ेसवधेयक आणण्याचे आम्ही ठिवले व त्याप्रमाणे आि 

ह ेसवधेयक आपल्या सवाांसमोि आणण्याचा प्रयत्न आम्ही केलेला आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसय श्री.अतलु भातखळकि याांनी ह े तिी 

सवीकािले की, आम्ही त्या काळात सवसवध मागत अवलांसबले. त्या काळात मला असे 

वाटते की, सशक्षण दणेे सकां वा िीवन िगणे या दोन्ही गोष्टीमध्ये खपू मोठ्या 

प्रमाणामध्ये सांघषातचे वाताविण होते. खपू मोठ्या प्रमाणावि आर्व्हाने होती. तिी त्या 

कोिोनाच्या काळात आम्ही सवसवध माध्यमे वापिली. ज्याचा आपण उल्लेख केला. 

सॅटेलाईटचा उल्लेख आपण केला. पिांत,ु आपण ह ेबोलला नाहीत की, भाितामध्य े

गगुल बिोबि टायअप किणािे आपले िाज्य होते.  

  अध्यक्ष महोदय, आम्ही दिूदशतनच्या माध्यमातनू सयाद्री चॅनेलवरुन 

सगळीकडे गेलो. आपण वॉटसॲप वापिले, आपण यटुयबूमध्ये कां टेंट केले. आपण 

मोठ्या प्रमाणात ऑफलाईन, ऑनलाईनच्या माध्यमातनू सशक्षण दणे्याचा प्रयत्न  
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केला. मी तमु्हाला साांगते की, मी चॅनेल समळावे याकरिता दखेील माननीय कें द्रीय 

मांत्री श्री.प्रकाश िावडेकि याांच्या समवेत बोलण्याचा प्रयत्न केला.  

  अध्यक्ष महोदय, मांत्री महोदयाांसमवेत बोलल्यानांति दखेील मी सातत्याने 

बैठका घेतल्या. कें द्रीय दिूसांचािाचे काम पाहणाऱया असधकाऱयाांसमवेत चचात केली 

की, आम्हाला ह ेचॅनेल समळाले पासहिेत. ते चॅनेल िि आम्हाला फ्री समळाले कािण 

आम्हाला प्रायर्व्हटे सिओ म्हणत होते की, आम्ही तमु्हाला चॅनेल दतेो. बाकीचे लोक 

म्हणत होती की, आम्ही तमु्हाला चॅनेल दतेो. पिांत,ु आमचा हा प्रयत्न होता की, 

गावखड्ेयामध्ये िाहणाऱया सवद्यार्थयाांपयांत पोहोचले पासहिे.  

  अध्यक्ष महोदय, यावषी त्याांनी आम्हाला साांसगतले आह ेकी, आम्ही तमु्हाला 

यावषी १२ चॅनेल दणे्यास तयाि आहोत. पढुच्या वषातपासनू आपण १२ चॅनेलच्या 

सांदभातमध्ये सनणतय घेत आहोत. मला त्याांनी साांसगतले, एक उल्लेख केला की, 

पणु्यामध्ये ज्या तऱहचे्या गोष्टी झाल्या... सन्माननीय सदसय श्री.अतलु भातखळकि 

याांनी बाऊां सिचा उल्लेख केला. ते चकुीचे आह.े ज्या शाळा अशा चकुीच्या गोष्टी 

कितात ... अध्यक्ष महोदय मला या सठकाणी आपल्या माध्यमातनू काही गोष्टी 

सनदशतनास आणावयाच्या आहते.   

  अध्यक्ष महोदय, ज्यावळेेस कोिोनाचे सांकट आले तेर्व्हा आम्ही पसहला 

िी.आि. सद. ३० माचत, २०२० िोिी काढला. त्यातील काही गोष्टींचा उल्लेख  

आपण केला की, या काळात फी िमा करु नये. कोणतीही सक्ती करु नये अशा तऱहचेे 

आम्ही साांसगतले. आपल्याला माहीत आह े की, आम्ही िो सदनाांक ८ मे िोिी 

िी.आि. काढला त्यात आम्ही असे साांसगतले की, फी ३ टप्प्याांमध्ये घ्यावी. यावषी 

फीची कुठलीही वाढ करु नये. ज्या गोष्टीचा वापि केला िात नाही, त्या गोष्टीच्या 

बद्दल चाित करु नये असा दखेील िी.आि. आम्ही काढला. एवढेच नाही ति 

त्याबाबत माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सवोच्च न्यायालयापयांत आम्ही गेलो.  

  अध्यक्ष महोदय, त्या सठकाणी सद. २६ िनू, २०२० ते सद. १ माचत, २०२१ 

पयांत त्या िी.आि.वि लढण्याचे काम आम्ही केले. आम्ही पसहल्याांदाच त्यासाठी  
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सपेशल वकील नेमले व प्रयत्न केला. मी आपल्या सभागहृाच्या सनदशतनास एक गोष्ट 

आण ूइसच्िते. २५ टक्के पालकाांनाच फक्त िाण्याचा असधकाि आह.े त्यामळेु िि ४-

५ पालकाांना तक्रािी किायच्या असतील ति त्याांनी कोणाशी सांपकत  साधावा, कािण 

२५ टक्के पालक एकत्र येणे तसे फाि कठीण होते. त्यामळेु प्रत्येक पालकाची तक्राि 

लक्षात घ्यावी याकरिता आम्ही तक्राि सनवािण ससमत्या सनमातण केल्या. कोणत्या 

असधकाऱयापयांत आपण पोहाचले पासहिे, तक्राि असेल ति कोणत्या असधकाऱयाला 

आपण भेटलो पासहिे याकरिता आम्ही अशा सवत असधकाऱयाांचे नांबि सदले की, 

ज्याांच्याकडे तमु्ही पोहोच ू शकता. तमुची कुठली तक्राि असेल ति ज्या 

असधकाऱयाांपयांत तमु्ही िाऊ शकता ते नांबि आम्ही त्या सठकाणी पासऑन किण्याचे 

काम केले.  

  अध्यक्ष महोदय, साांगण्याचे तात्पयत हचे आह ेकी, आम्ही त्या काळात खपू 

सनणतय घेतले. आपण ज्या कसमटीचा उल्लेख केला... खिे ति येणाऱया असधवशेनात 

आमचा प्रयत्न िाहील. या सवधेयकामध्ये खपू बदल किण्याची आवश्यकता आह.े 

कािण ह े सवधेयक आपल्या सवाांना माहीत आह े की, घिाघिामध्ये सवाांच्या 

सिर्व्हाळ्याचे आह.े प्रत्येक घिामध्ये एक मलू असते. त्यामळेु प्रत्येक घिाशी सांबांसधत 

असणािे ह ेसवधेयक आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, आपण साांसगतले त्याप्रमाणे आम्ही आमच्या सह ससचव 

याांच्या अध्यक्षतेखाली एक कसमटी केली. त्यामध्ये खपू पालक सांघटनाांसमवेत बैठक 

झाली. मोठमोठे असधकािी तसेच बाकीच्या लोकाांसमवेत चचात केली. मला आठवत े

आह ेकी, मागच्यावेळेस सवधानसभेमध्येच या प्रश्नावि आपण बोललो होतो. त्यानांति 

मी पनु्हा  सह ससचवाांना म्हटले की, आपल्याला कायद्यामध्ये िे बदल किायचे आहते 

ते काम कोठपयांत पोहोचले आह,े आपला अहवाल कशातऱहनेे झालेला आह?े तेर्व्हा 

त्याांनी मला असे साांसगतले की, आपण एकदा सवधी व न्याय सवभागाच्या ससचवाांशी 

बोलावे कािण कायदशेीि किीत असताना त्या ससमतीवि ते दखेील सदसय आहते. 

त्यामळेु त्याांचे दखेील मत घेतले गेले पासहिे. 
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  अध्यक्ष महोदय, ती नसती आता सवधी व न्याय सवभागाच्या ससचवाांकडे 

गेलेली आह.े मी त्याांच्या समवेत दखेील ३ सदवसाांपवूी बोलले. त्याांनी साांसगतले की, 

मी सध्या १-२ सवधेयकाच्या कामात आह.े असधवेशनानांति २-३ सदवसानांति मी या 

सवधेयकावि अभ्यास कितो आसण िे नवीन सवधेयक आपल्याला किावयाचे आह े

सकां वा या सवधेयकामध्ये िे बदलाव आपल्याला किावयाचे आहते, त्याबाबत माझ े

र्व्य ू दतेो. ते येणाऱया भसवष्ट्यकाळात येईल. पिांत,ु आिच्या या सवधेयकाच्या 

माध्यमातनू मी सभागहृाला सवनांती करु इसच्िते की, ह े सवाांच्या दृसष्टकोनातनू 

महत्वाचे असे सवधेयक आह.े िसे मी साांसगतले की, ... 

यानांति श्री.सशांद े... 
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या सवधेयकामध्ये थोडासा बदल किण्यात आला आह.े वेतन व भत्ते न ठेवता मानधन 

व भत्ते ठेवण्यात आले आहते. ज्या ज्यावेळी ते बैठकीस हिि िाहतील त्याच वेळी 

त्याांना त्याांचे मानधन व भत्ते दणे्यात येतील. 

अध्यक्ष महोदय, आयसीएससी, सीबीएससी आसण इति शाळाांच्या सांदभातत 

या ससमतीकडे दाद मागता येईल. या ससमतीच ेअध्यक्ष माननीय उच्च न्यायालयाचे 

मािी न्यायाधीश िाहतील, ही सवातत महत्त्वाची बाब आह.े त्यामळेु या ससमतीच े

म्हणणे न्यायालयासमोिही टीकू शकणाि आह.े या ससमतीच्या बैठकीच्या माध्यमातनू 

मलुाांना व पालकाांना न्याय समळणे अपेसक्षत आह.े यादृष्टीकोनातनू ह ेसवधेयक खपू 

महत्त्वाचे आह.े 

श्री.योगेश सागि : अध्यक्ष महोदय, एसएससी बोडातच्या शाळा िाज्य 

शासनाच्या सनयांत्रणाखाली असतात. त्या शाळाांमधील  ५वी ते १० वी या वगाांतील 

सवद्यार्थयाांची फीस ५० हिाि रुपये ते ८५ हिाि रुपये आह.े यासांदभातत सिकािने धोिण 

िाहीि केले पासहिे. एका वषातला ८५ हिाि रुपये फी म्हणिे दिमहा ७ हिाि रुपय े

फीस ऑदि ॲक्टीर्व्हीटीच्या नावाखाली एसएससी बोडातच्या शाळाांकडून घेण्यात येत 

असनू ती सामान्य माणसाला पिवडणािी नाही. याची दखल घेऊन यासांदभातत एक 

बैठक घेऊन चचात केली पासहिे व उक्त ससमतीकडे सिकािने गेले पासहिे. 

प्रा.वषात गायकवाड : अध्यक्ष महोदय, या सांदभातत बैठक घेण्यात येईल. पिांत ु

सवाांना कायदा मासहती आह.े फी िेग्यलेुटिी ॲक्ट अांतगतत ईपीटीआयमध्ये फी सनसित 

किण्यात येते. ईपीटीआयच्या सांदभातत कोणाची तक्राि असेल ति सदिहू ससमतीकडे 

दाद मागता येते. त्यामध्ये सिकाि थेट हसतक्षेप करु शकत नाही. वैयसक्तक तक्राि 

असेल ति तक्राि ससमतीला साांगता येऊ शकते. २५ टक्के पालकाांची सांयसुक्तक तक्राि  
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आली ति ससमतीकडे दाद मागता येऊ शकते. या र्व्यसतरिक्त आपले काही म्हणणे 

असेल ति येणाऱया कायद्यात सधुािणा किावयाची असेल ति न्याय दणे्याकरिता 

त्यासाठी प्रयत्न किण्यात येईल. 

प्रश्न मतास टाकून सांमत झाला. 

 तागलका सभाध्यक्ष (दीपक चव्हण) : सवधयेक सवचािात घेण्यात आले 

आह.े आता सवधेयक खांडश: सवचािात घेण्यात येईल. 

  खांड २  सवधेयकाचे भाग झाले. 

  खांड १, सांपणूत शीषतक व हतेवुाक्य सवधेयकाचे भाग झाले. 

 प्रा.वषात गायकवाड : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनमुतीने सन २०२२ चे 

सव.स.सव. क्रमाांक १४ सांमत किण्यात यावे, असा प्रसताव माांडताे. 

प्रश्न मतास टाकून सांमत झाला. 

 तागलका सभाध्यक्ष  : सन २०२२ चे सव.स.सव. क्रमाांक १४ सांमत झाले 

आह.े 

---------- 
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पृ. शी. : डॉ.पी.ए.इनामदाि सवद्यापीठ, पणुे सवधयेक 

L.A. BILL NO. III OF 2022 

(A BILL TO PROVIDE FOR ESTABLISHMENT, 

INCORPORATION AND REGULATION OF DR. P.A. 

INAMDAR UNIVERSITY, PUNE FOR THE 

DEVELOPMENT AND ADVANCEMENT OF HIGHER 

EDUCATION IN THE STATE OF MAHARASHTRA AND 

FOR MATTERS CONNECTED THEREWITH OR 

INCIDENTAL THERETO.) 

       

श्री.प्रािक्त तनपिेु (उच्च व तांत्र सशक्षण िाज्यमांत्राी) : अध्यक्ष महोदय, मी 

आपल्या अनमुतीने सवधानपरिषदनेे सांमत केल्याप्रमाणे सन २०२२ चे सव.प.सव. 

क्रमाांक ३ - महािाष्ट्र िाज्यात उच्च सशक्षणाचा सवकास व असभवदृ्धी किण्याकरिता, 

डॉ.पी.ए.इनामदाि सवद्यापीठ, पणुे याची सथापना किणे, त्याचे सवसधसांसथापन किणे व 

सवसनयमन किणे आसण त्याच्याशी सांबांसधत सकां वा तदानषुांसगक बाबींसाठी तितदू 

किण्याकरिता सवधेयक माांडतो. 

तागलका सभाध्यक्ष  :  सवधेयक माांडण्यात आले आह.े 

श्री.प्रािक्त तनपिेु : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनमुतीने सन २०२२ चे 

सव.प.सव. क्रमाांक ३ - महािाष्ट्र िाज्यात उच्च सशक्षणाचा सवकास व असभवदृ्धी 

किण्याकरिता, डॉ.पी.ए.इनामदाि सवद्यापीठ, पणुे याची सथापना किणे, त्याच े

सवसधसांसथापन किणे व सवसनयमन किणे आसण त्याच्याशी सांबांसधत सकां वा तदानषुांसगक 

बाबींसाठी तितदू किण्याकरिता सवधेयक सवचािात घेण्यात यावे, असा प्रसताव 

माांडतो. 
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श्री.दवेेंद्र फडणवीस (सविोधी पक्ष नेता) : अध्यक्ष महोदय, सवयां अथतसहाय्यीत 

सवद्यापीठाच्या सांदभातत सभागहृामध्ये अनेक कायद े तयाि केले आहते. आता 

डॉ.पी.ए. इनामदाि सवद्यापीठाचा कायदा तयाि किण्यात येत आह.े 

अध्यक्ष महोदय, ह ेसवधयेक मी वाचले आह.े यामध्ये मला एक अडचण सदसत 

आह.े आपण सवयां अथतसहाय्यीत सवद्यापीठाचा अम्िेला कायदा तयाि केला, त्यानांति 

वेगवेगळे कायद ेतयाि केले आहते. त्यावेळी सातत्याने एक सांकल्पना माांडलेली आह े

की, पािांपारिक शासकीय सवद्यापीठाांच्या सपेसमध्ये सवयां अथतसहाय्यीत सवद्यापीठ 

येणाि नाही. सवयां अथतसहाय्यीत सवद्यापीठ ह े कोणत्या तिी सपेशलाईझ कोसतशी 

सांबांसधत असली पासहिेत. मग ती मेसडकल, सपेस टेक्नॉलॉिी, सायन्स सांदभाततील 

इनोर्व्हशेनची अस ूशकतात. हा मदु्दा सभागहृाने सातत्याने सवीकािला आह.े कािण 

आपले पािांपािीक सवद्यापीठे गिीबाांना सेवा दतेात. आपल्याला त्याच्या सांदभातत 

सनणतय घेण्यासाठी वेळ लागतो. भिती प्रसक्रया किण्यासाठी वेळ लागतो. आपली 

सवद्यापीठे गिीब व सामान्य माणसाांसाठी आहते. ती अडचणीत येऊ नये या 

कािणासतव आपण पािांपारिक सवद्यापीठाांच्या सपेसमध्ये ही सवद्यापीठे येऊ नयेत हा 

सवचाि माांडला आह.े या सिकािच्या काळात मागील वेळी सवद्यापीठाांच्या सांदभातत 

चचात झाली त्यावेळीही हचे ठिसवण्यात आले.  

अध्यक्ष महोदय, या सवधेयकाच्या उद्दीष्टामध्ये सवतच बाबींचा समावेश 

किण्यात आला आह.े त्यामधे नमदू किण्यात आले आह े की, या सवद्यापीठाची 

उद्दीष््टये पढुील प्रमाणे असतील, "बाांधकाम, सथावि, सांपदा, पायाभतू प्रकल्प 

याांच्यावि भि दणे्यासह असभयाांसत्रकी, तांत्रज्ञान, र्व्यवसथापन, र्व्यवसाय आसण 

वासणज्य, उपयोसित व सिृनात्मक कला, र्व्यवसासयक सशक्षण, प्रसाि माध्यम, 

मासहती व दळणवळण तांत्रज्ञान, मलुभतू सशक्षण व त्याांचा आांति सवद्याशाखीय 

अभ्यासक्रम व सवकास याांसािख्या मकु्त कला, मानर्व्य सवद्या, सामासिक शास्त्रे, िीवन 

शासे्त्र आसण िैव तांत्रज्ञाने,  लघतु्तम शासे्त्र व तांत्रज्ञाने, र्व्यवसासयक सवद्याशाखा याांचा 

अांतभातव असलेली उच्च व तांत्रसशक्षणामधील अध्ययन, अध्यापन, क्षमता, कतृतत्व व 
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श्री.दवेेंद्र फडणवीस... 

कौशल्य सवकास आसण सांशोधन व सवकास याकरिता तितदू किणे, उच्च व 

तांत्रसशक्षण, कला, क्रीडा, सांसकृती, सचत्रपट, अवकाश तांत्रज्ञान, सागिी सांशोधन, या 

सवषयाांमधील सशक्षण, अध्यापन व प्रसशक्षण दणेे आसण सांशोधनासाठी तितदू किणे, 

उच्चसतिीय अशी बोधात्मक, भावात्मक आसण मनोकािक क्षमता सनमातण किणे, 

उच्च प्रतीची बौसद्धक क्षमता सनमातण किणे, सवकास व सामासिक पनुितचना आसण 

परिवततन याांकरिता नवीन मागत शोधनू त्याद्वािे सितनशीलता, असभनव उपक्रम, 

उद्यमशीलता याांना चालना दणे्यासाठी नवनवीन शैक्षसणक कायतक्रम सनमातण किणे, 

त्याांचा िासतीत िासत वापि किणे, सशक्षण व सवकास याांसाठी आधसुनक सवकास 

किणे " या र्व्यसतरिक्त अनेक बाबी आहते. समुािे २५ बाबींसाठी अनमुती दणे्यात येत 

आह.े यामध्ये एक ही बाब सटुली नाही. 

अध्यक्ष महोदय, सदिहू सवद्यापीठ पणुे सवद्यापीठाच्या कायतके्षत्रामध्ये येईल. 

पािांपारिक सवद्यापीठाांचे सवत कोसत सरुु किण्यास आपण या सवद्यापीठास अनमुती दऊे 

लागलो आहोत. आपली सांकल्पना होती की, ज्या के्षत्रात सिकाि गुांतवणकू किीत 

नाही, ज्या के्षत्रामध्ये असधक गुांतवणकुीची आवश्यकता आह,े िेथे हाय टेक्नॉलॉिी 

आह,े िेथे अत्यासधक मनषु्ट्यबळ तयाि किावयाचे आह,े अशी सवद्यापीठे यावीत 

यासाठी अम्िलेा ॲक्ट तयाि किण्यात आला आह.े त्याचे उल्लांघन होत आह.े पणु े

सवद्यापीठाशी समकक्ष डॉ.पी.ए.इनामदाि सवद्यापीठास मांििुी दणे्यासाठी कायतवाही 

किण्यात येत आह.े त्याअांतगतत पािांपारिक सवद्यापीठातील सवत कोसेस सरुु किण्याची 

पिवानगी दणे्यात येत आह.े याचा परिणाम पणुे सवद्यापीठावि होईल, सामान्य 

माणसाांच्या सवद्यापीठावि होईल. आपली मळू सांकल्पना होती की, ज्या के्षत्रात 

सिकाि गुांतवणकू किीत नाही त्याके्षत्रात खािगी गुांतवणकू आली पासहिे व ती उच्च 

तांत्रज्ञानामध्ये आली पासहिे, हा उद्दशे पणूत होत नाही. या सवद्यापीठामध्ये कला, 

वासणज्य, सवज्ञान या शाखतेील सवत कोसेस सरुु किण्यात येत आहते.  

यानांति श्री.तेलांग.... 
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श्री.दवेेंद्र फडणवीस...... 

िरुि ह ेसवद्यापीठ किावे. पिांत ुआपण याबाबतचा पनुसवतचाि किावा, असे मला वाटत.े 

त्याांना सपेसससफक के्षत्राांची सनवड किण्याची सचूना द्यावी. त्याच के्षत्रापिुते सवद्यापीठ 

मांििू किावे. ही के्षत्र पािांपरिक सवद्यापीठापेक्षा विची असावीत. त्यामळेु आपण या 

सवद्यापीठाचा पनुसवतचाि किावा, अशी मी पनुि एकदा सवनांती कितो.  

 श्री.प्रािक्त तनपिेु : अध्यक्ष महोदय, उच्च सशक्षणामध्ये खािगी के्षत्राांचा 

अांतभातव करुन चाांगल्या दिातचे सवद्यापीठे सथापन र्व्हावीत. तसेच खािगी के्षत्राला 

दखेील प्रोत्साहन समळावे व आणखी सशक्षणाच्या ससुवधा या िाज्यातील सवद्यार्थयाांना 

उपलब्ध र्व्हार्व्यात, या उद्दशेाने ह ेसवधेयक माांडण्यात आले आह.े यामध्ये शासनाला 

कोणाही सवत्तीय भाि पडू नये, याची दखेील शासनाने काळिी घेतली आह.े बहुताांश 

धोिणे याच्याशी ससुांगत आहते. त्यामळेु माझी अशी सवनांती आह ेकी, सभागहृाने या 

सवधेयकाला मान्यता द्यावी.  

 श्री.दवेेंद्र फडणवीस : अध्यक्ष महोदय, खािगी सवद्यापीठासांदभातत या 

सभागहृाने एक धोिण मांििू केलेले आह.े तसेच एक अँिेला ॲक्ट दखेील मांििूी 

केलेला आह.े यासांदभातत वािांवाि त्या धोिणाचा पनुरुच्चाि आपण केलेला आह.े 

त्यामध्ये खािगी गुांतवणकू ही सपेससफाईड क्षते्रात येईल, असा उल्लेख किण्यात 

आलेला आह.े मला अिनू ही आठवते की, माननीय श्री.सदलीपिाव वळसे-पाटील 

उच्च व तांत्र सशक्षण मांत्री होते, तेर्व्हा यासांदभाततील धोिण सनसित किण्यात आलेले 

आह.े यासांदभातत आपले असे धोिण आह ेकी, सवीसपांग सवद्यापीठास शासन मान्यता 

दणेाि नाही. ह ेसवधेयक सवीसपांग आह.े म्हणिे पणुे सवद्यापीठाच्या के्षत्रामध्ये ह ेशासन 

अिनू एक सवद्यापीठ सनमातण किीत आह.े या सवद्यापीठामध्ये कोणताही कोसत सरुु 

किता येतो. खािगी सवद्यापीठामध्ये, खािगी गुांतवणकुीमध्ये, सवांय 

अथतसहासय्यतामध्ये शासनाची अपेक्षा सपेससफाईड सेक्टिची आह.े सपेशलाईि 

सेक्टिची आह.े यामध्य े सपेशलाईि सेक्टिचा उल्लेख कमी आह.े सवतसाधािण 

उल्लेख असधक आह.े या सांदभाततील असधक मासहती आपणा घ्यावयाची असेल ति 

आपण घऊे शकता. ह ेसवधेयक मांििू किण्यास आम्ही मदत करु. 
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श्री.दवेेंद्र फडणवीस........ 

त्याबद्दल आपण काळिी करु नका. सवधेयके अडवनू ठेवण्यासाठी आम्ही यथेे 

बसलेले नाहीत, ही बाब आपण लक्षात घ्यावी.  आपण पनु्हा एकदा यासांदभाततील 

ससवसति मासहती घ्यावी, असे मला वाटते. अँिेला सवद्यापीठाचा कायदा काय केला 

आह,े याबाबतचे धोिण काय केले आह ेया सवत बाबींचा सवचाि किावा. ह ेसवधेयक 

मांििू किण्यास आम्ही  उद्या  सनसित मदत करु. मी उपससथत केलेले मदु्द ेडावलनू 

अशा प्रकािचे सवद्यापीठ सथापन केले ति पािांपरिक सवद्यापीठे िाहणाि नाहीत. कािण 

खािगी सवद्यापीठाांकडे पैसा आह.े त्याांच्याकडे सडससिन मेसकां गची पॉवि आह.े या 

खािगी सांसथा आहते. पणुे सवद्यापीठामध्ये प्राध्यापकाचे एक पद भिावयाचे असेल 

ति ५-५ वषे िातात. म्हणनू कला वासणज्य अशा िेग्यलूि सेक्टिमध्ये खािगी 

सवद्यापीठाांना प्रवेश दणेे भसवष्ट्यामध्ये अडचणी ठिणाि आह.े त्यामळेु मी आपणास 

सवनांती कितो की, ह े सवधेयक ऑनलेग ठेवण्यात यावे. आि सकां वा उद्या माननीय 

मखु्यमांत्री व माननीय उप मखु्यमांत्री याांच्याशी चचात करुन उद्या ह ेसवधेयक चचेला 

घ्यावे. या सवधेयकावि आम्ही मतदानाची मागणी किणाि नाही सकां वा अडवणकू 

दखेील किणाि नाही. शासन धोिणाच्या सवरुद्ध ह ेसवद्यापीठ सथापन होत आह ेम्हणनू 

मी काही मदु्द ेउपससथत केलेले आहते. त्यामळेु याबाबत वरिष्ठ मांत्री महोदयाांशी चचात 

करुन ह ेसवधेयक उद्या माांडावे, अशी मी सवनांती कितो.  

 श्री.प्रािक्त तनपिेु : अध्यक्ष महोदय, आतापयांत िाज्य शासनाने अनेक 

सवद्यापीठाांना मान्यता सदलेली आह.े या सवषयाच्या खोलात आता मला िायायचे 

नाही. ह ेसवधेयक आि ऑनलेग ठेवनू उद्या माांडण्यास काहीही हिकत नाही.  

 तागलका सभाध्यक्ष : सन २०२२ चे सव.स.सव.क्रमाांक-३ आता ऑनलेग 

ठेवण्यात येत आह.े  

--------- 
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पॉई ांट ऑि इन्िॉमेशनबाबत 

 श्री.आशतुोष काळे : अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदािसांघातील कोपिगाव 

नगिपरिषदमेध्ये असतक्रम काढण्याची मोसहम सरुु केलेली आह.े तो प्रशासनाचा 

सवषय आह,े त्यामळेु याबाबत माझे काहीही म्हणणे नाही. सदि असतक्रमण 

काढल्यानांति त्या सठकाणी पनु्हा असतक्रमण होऊ नये, म्हणनू शासनाने गाळे सकां वा 

र्व्यापािी सांकुल अशा प्रकािची पयातयी र्व्यवसथा उपलब्ध करुन दणेे आवश्यक आह.े  

िे सनयसमत र्व्यापािी आहते, त्याांचे असतक्रण काढू नये. पिांत ुिे असनयसमत र्व्यापािी 

आहते, त्याांचे असतक्रमण काढण्यास काहीही हिकत नाही, अशी माझी सवनांती आह.े  

 तागलका सभाध्यक्ष : उक्त प्रकिणाची शासनाने नोंद घ्यावी. 

------- 
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पृ. शी. : मुांबईच्या समसया, मुांबई महापासलकेतील भ्रष्टाचाि, 

मुांबईतील पयातविणाची ससथती, कायदा व सरु्व्यवसथेचा 

प्रश्न आसण अनशेुष दिू किण्यासाठी वैधासनक सवकास 

मांडळाांना मदुतवाढ दणे े

मु. शी. : मुांबईच्या समसया, मुांबई महापासलकेतील भ्रष्टाचाि, 

मुांबईतील पयातविणाची ससथती, कायदा व सरु्व्यवसथेचा 

प्रश्न आसण अनशेुष दिू किण्यासाठी वैधासनक सवकास 

मांडळाांना मदुतवाढ दणेे या सवषयासांबांधी सवतश्री दवेेंद्र 

फडणवीस, चांद्रकाांत (दादा) पाटील, सधुीि 

मनुगांटीवाि, ॲङ आसशष शेलाि, सवतश्री िाधाकृष्ट्ण 

सवख-ेपाटील, सगिीष महािन, सनतेश िाणे, श्रीमती 

माधिुी समसाळ, सवतश्री गणेश नाईक, मांगलप्रभात 

लोढा, अतलु भातखळकि, असमत साटम, योगेश 

सागि, िणधीि साविकि, प्रशाांत ठाकूि, ॲङ पिाग 

अळवणी, ॲङ िाहूल नावेकि, श्रीमती मसनषा चौधिी, 

सवतश्री सनुील िाणे, सांिय केळकि, िसवांद्र चर्व्हाण, 

समसहि कोटेचा, कॅ. आि. तसमल सेल्वन, सवतश्री पिाग 

शहा, िाम कदम, डॉ. भािती लर्व्हकेि, श्रीमती मांदा 

म्हात्र,े सवतश्री महशे बालदी, सभुाष दशेमखु, हरिभाऊ 

बागडे, श्रीमती सवद्या ठाकूि, सवतश्री कासलदास 

कोळांबकि, सविय दशेमखु, ससध्दाथत सशिोळे, सभमिाव 

तापकीि, ससुनल काांबळे, लक्ष्मण िगताप, महशे 

लाांडगे, सांभािी पाटील-सनलांगेकि, असभमन्य ु पवाि, 

िाणािगसितससांह पाटील, ससचन कल्याणशेट्टी, िाम 

सातपतुे, डॉ.सिेुश खाडे, श्री मोहन मते, सवतश्रीमती 

सीमा सहिे, नसमता मुांदडा, श्वेता महाले, ॲङ िाहूल 

कुल, श्री दादािाव केचे, श्रीमती मोसनका िािळे, 

सवतश्री.सशवेंद्रिािे भोसले, ियकुमाि िावल, ियकुमाि 

गोिे, डॉ.सवियकुमाि गासवत, डॉ.सांिय कुटे, सवतश्री 
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िािेंद्र पाटणी, समीि कुणावाि, डॉ.दवेिाव होळी, श्री. 

सांिीविेड्डी बोदकुिवाि, प्रा.डॉ.अशोक उईके, सवतश्री 

मदन येिावाि, िािेश पवाि, सांतोष दानवे, बबनिाव 

लोणीकि, डॉ.तषुाि िाठोड, डॉ. सांदीप धवु,े सवतश्री. 

अतलु सावे, प्रशाांत बांब, सकसन कथोिे, श्रीमती 

दवेयानी फिाांद,े सवतश्री. गणपत गायकवाड, कुमाि 

आयलानी, प्रकाश आवाडे, समाधान आवताडे, 

धनांिय गाडगीळ, प्रताप अडसड, ससमि मघेे, हरिष 

सपांपळे, नामदवे ससाने, अॅड. आकाश फुां डकि, सवतश्री. 

िािेश पाडवी, कीतीकुमाि भाांगसडया, सभमिाव केिाम, 

गोवधतन शमात, प्रकाश भािसाकळे, लखन मसलक, डॉ. 

पांकि भोयि, सवतश्री. टेकचांद साविकि, सविय 

िहाांगडाले, कृष्ट्णा गिबे, सवकास कुां भािे, कृष्ट्णा 

खोपडे, श्रीमती मघेना साकोिे बोडीकि, डॉ. िाहूल 

आहिे, श्री. सदलीप बोिस,े अॅड. िाहलु सढकले, सवतश्री. 

मांगेश चर्व्हाण, नािायण कुचे, तान्हािी मटुकुळे, महशे 

चौघलेु, िसवशठे पाटील, लक्ष्मण पवाि, कासशिाम 

पाविा, सांिय सावकािे, सिेुश भोळे, सव.स.स. याांचा 

प्रसताव 

(चचाि पढेु सरुु........ 

 

 श्री िईस शेख (सभवांडी पवूत) : अध्यक्ष महोदय, म.सव.स. सनयम २९२ के 

अांतगतत पेश सकए गए प्रसताव पि बोलने के सलए मैं खडा हूां. आपने मझुे बोलने के 

सलए अवसि प्रदान सकया, उसके सलए मैं आपको धन्यवाद दतेा हूां. 

 अध्यक्ष महोदय,  सम्माननीय गहृसनमातण मांत्री ने यहाँ पि सवसताि से सनवेदन 

सकया ह ैसक मुांबई में सकस तिह से ििति इमाितों का पनुसवतकास हो िहा ह.ै मुांबई में 

िब पनुसवतकास का काम शरुु हआु, तो तब १९ हिाि सेस औि ििति इमाितें थी. २१ 

सालों में ३ हिाि इमाितों का पनुसवतकास हआु ह.ै १६ हिाि इमाितों का पनुसवतकास 
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होना बाकी ह.ै सिस गसत से पनुसवतकास का काम हो िहा ह,ै उसको ध्यान में िखते हुए 

इन इमाितों का पनुसवतकास होने में १०० साल स ेज्यादा समय लगेगा. सबसे ज्यादा 

"ए,बी,सी, औि ई" वॉडत में सेस इमािते ह.ै मैं पहले महानगिपासलका में नगिसेवक भी 

था. मदनपिुा, नागपाडा, भायखला औि मुांबादवेी में सबसे ज्यादा सेस इमािते ह.ै इन 

१६ हिाि इमाितों का पनुसवतकास किने के सलए आि से २१ साल पहले सनयम 

३३(७) की सोच लायी गई थी. मझुे लगता ह ैसक अब एक एक्सपटत कसमटी सबठाना 

चासहए सिससे पनुसवतकास को कैसे एक्ससपडाईट सकया िाए, उसका सनणतय हो सके. 

१०-१५ साल से ऐसी कई इमािते ह ैसिनकी आईओडी आए, उन इमाितों को तोड 

सदया गया, बाद में ६ मीटि का नॉम्सत आया. ये इमािते आि भी सगिी हुई ह.ै वहाां पि 

कोई कन्सरक्शन नहीं हो िहा ह ैऔि कम से कम ३ हिाि टेनेन्ट्स रान्झीट कॅम्प में िह 

िह ेह.ै  मैं "ई" वॉडत की बात कि िहा हूां. इस बािे में कोई भी पॉसलसी सडसीिन नहीं 

हुआ ह.ै हम क्लेम तो बहुत कुि कि िह ेह ैसक गहृसनमातण सवभाग बहुत काम कि िहा 

ह,ै लेसकन इन सवषयों की ओि ध्यान सदया िाना चासहए.  

 अध्यक्ष महोदय, िो िोटी इमािते ह,ै उसका पनुसवतकास अब हो नहीं सकता. 

क्योंसक वे बडे क्लसटि में नहीं आते. एमबीआिआि भी पिूी तिह से फेल हो गई ह.ै 

सबसल्डांग इतनी तेिी से C-1 हो िही ह ैसक "ई" वॉडत में हि हफ्ते हमें पसुलस पिसमशन 

माांगनी पडती ह.ै कहना पडता ह ैसक अब ये C-1 हो गई, इस इमाित को खाली किाना 

ह.ै िोटी इमाितों का रिपेअि होना िरुिी ह.ै रिपेअि के बािे में म्हाडा की, 

एमबीआिआिबी की हालत ऐसी ह ैसक उनके पास पैसे नहीं होते ह.ै  सवधायक ३ 

लाख रुपये दतेा ह.ै यहाँ सम्माननीय मांत्री श्री आसदत्य ठाकिे िी उपससथत ह.ै मैं बताना 

चाहता हूां सक हमने मुांबई महानगिपासलका को इन इमाितों का मायनि रिपेअि किना 

अलाव ूसकया ह.ै मतलब हम शौचालय रिपेअि कि पाते ह,ै टाईल्स बदल पाते ह.ै 

हमने पिेू मुांबई में कॉमन शौचालय के सलए पैसा सदया ह.ै  शौचालय के पोशतन का 

सरक्चि रिपेअि किने द.े मुांबई महानगिपासलका इसके सलए हि साल ५०० किोड रुपय े
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ॲलोकेट किे. मुांबई महानगिपासलका के पास पैसा ह.ै ये भी टैक्स पेअसत ह.ै ये प्रॉपटी 

टैक्स, वॉटि टैक्स, सेस पे कि िह ेह.ै इससलए यह एक अच्िा सनणतय हो सकता ह.ै  

 अध्यक्ष महोदय, खिुबानो नामक एक इमाित ह.ै ये बािा इमाम िोड पि ह.ै  सन 

१९७९ में इसको वॅकेट सकया गया ह.ै ये आि तक खाली ह.ै आि इसका पनुसवतकास  

इससलए नहीं हो पा िहा ह ैक्योंसक सफसिसब्लटी नहीं ह.ै एक बेससक पनुसवतकास की 

कॉसट दखेेंगे तो ३३ प्रसतशत लँड कॉसट होती ह.ै ३३ प्रसतशत सप्रसमयम ह.ै ३३ प्रसतशत 

सप्रसमयम का मतलब ह ैसक हि प्रोिेक्ट में ३३ प्रसतशत सिकाि का सहससा ह.ै यसद इस 

सप्रसमयम को आप कां रोल नहीं किेंगे,तो हमािा िो एरिया ह,ै मदनपिुा या  नागपाडा 

हो, िहाां पि रिअल इसटेट का िेट कम ह,ै इनका पनुसवतकास नहीं हो िहा ह.ै सबसे 

ज्यादा C-1 कॅटेगिी की इमािते यहाँ पि हो िही ह.ै सिकाि ने कोसवड के समय में ५० 

प्रसतशत कन्सेशन सप्रसमयम में सदया ह.ै इस साल मुांबई महानगिपासलका को १६ हिाि 

किोड रुपये सप्रसमयम से आया, िब सक सालाना २ से ३ हिाि किोड रुपये आता था. 

सिकाि यसद सप्रसमयम कम किती ह ैतो पनुसवतकास तेिी से होता ह.ै मेिा सनवेदन ह ैसक 

इस तिह से सप्रसमयम कम सकया िाना चासहए.  

 अध्यक्ष महोदय, यहाँ पि म्हाडा के बािे में बात की गई. मैंने पाांच सालों में दखे 

सलया ह ैसक इमाितों का खसता हाल सकस तिह से हो िहा ह ैऔि वह कैसी ििति होती 

ह.ै यसद आप मदनपिुा की बात किेंगे, तो हमािे यहाँ सन १९६९ के बाद म्हाडा ने िो 

इमािते बनायी ह,ै चाह ेवह अक्सा, अशिफी, इसलासमया, निूबाि इमाित हो, ऐसी कई 

इमािते ह,ै इनका पनुसवतकास नहीं हो िहा ह.ै इस ओि ध्यान सदया िाना चासहए. अब 

३३(२४) एक नया िेग्यलेुशन म्हाडा ला िही ह.ै इसमें सकतने सडफेक्ट्स ह ैवह मैं बता 

सकता हूां. मेिा कहना ह ैसक सनयम ३३(७) में ही मायनि चेंिेस किके उसके तहत ही 

पनुसवतकास होना चासहए. सिकाि की पॉसलसीि की विह से मुांबई में हिािों इमाित े

C-1 हो िही ह.ै  एमबीआिआिबी के पास पैसा नहीं ह.ै  

 अध्यक्ष महोदय, सविोधी पक्ष के नेता सम्माननीय श्री दवेेंद्र फडणवीस िी ने 

तो ऐसा फ्लैशबॅक सकया सक हमािी पाांच साल की सथायी ससमसत याद सदला दी.  
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उन्होंने एक के बाद दसूिा मदु्दा यहाँ पि पेश सकया ह.ै मेिा कहना ह ैसक सदनाांक ७ माचत 

को कौंससल नहीं ह.ै नगिसेवक नहीं ह.ै सदनाांक ७ माचत से लेकि तो आि तक प्रशासक 

ने ना ही सनयम बनाए औि ना ही सकसी प्रसताव को पारित सकया. सविोधी पक्ष के नेता 

िी ने कहा ह ैसक आखिी सथायी ससमसत ने सडसससल्टांग औि रेंच के प्रसताव पारित 

नहीं सकए. सम्माननीय सदसय श्री िसवांद्र वायकि िी, आप भी इस बािे में बोसलए. यसद 

सदनाांक ०१ अपै्रल से सडसससल्डांग किनी ह,ै मुांबई को साफ किना ह,ै तो उसका वकत  

ऑडति कब इश्य ूहोता ह ै? आप सथायी ससमसत के अध्यक्ष िह चकेु ह.ै आपने मुांबई 

चलायी ह.ै इस सदन में सम्माननीय सदसय श्री ससुनल प्रभ ूिी ह,ै सम्माननीय सदसय 

ॲङ आसशष शेलाि िी ह.ै आप बताईए सक सद. ०१ अप्रैल से काम कैसे होगा ? मैं 

तो शहि में हूां. मशीनिी से सफाई कि लेंगे. आप पसिम उपनगि में ह.ै रेंच, िासतों के  

चीि कैसे भिे िाएांगे ? यसद प्रशासक सनणतय नहीं ले िह ेह,ै तो इसमें मुांबई का नकुसान 

हो िहा ह.ै मैं चाहता हूां सक आप वरिष्ठ ह,ै सिकाि से कसहए सक एक सप्ताह में सािे 

सनणतय होने चासहए. दवाओ ां के बािे में कहा गया. एक साल से दवाओ ां के शेड्यलु में 

पिचेस नहीं ह.ै आप िसैे लोग सदन में ह.ै हम भाितीय िनता पाटी को िवाब कैसे 

दें? आप बताईए. यसद आि मझुे काऊां टि किना ह,ै तो मैं क्या बोल पाऊां गा? एक 

साल से हमने दवाई नहीं खिीदी. .... (र्व्यवधान)... आपका समथतन तो कभी नहीं 

किेंगे. लेसकन िो गलत बात ह ैवह मैं बता िहा हूां. मझुे पिूी उम्मीद ह ैसक आि सदन 

में बोलने के बाद सम्माननीय सदसय श्री िसवांद्र वायकि, सम्माननीय सदसय श्री ससुनल 

प्रभ ूिी सम्माननीय मांत्री श्री आसदत्य ठाकिे िी को समझायेंगे सक यह सनणतय लेना 

सकतना िरुिी ह.ै  इतना कह कि मैं अपना भाषण पिूा किता हूां. 

--------- 

       यानांति श्री कुलकणी..... 
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 श्री. िसवांद्र वायकि (िोगशे्विी) : अध्यक्ष महोदय, म.नि.स. ननयम २९२ अन्वय े

सविोधी पिाकडून मािंडण्यात आलेल्या प्रसतावावि माझ ेमत माांडण्यासाठी मी उभा 

आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, काल म.सव.स. सनयम २९३ अन्वये सत्तारूढ पक्षाने प्रसताव 

माांडला होता. त्यावि आिपयांत चचात झाली आह.े तसेच आि सविोधी पक्षाच्या 

अांसतम आठवडा प्रसतावावि चचात सरुु आह.े तो सन्माननीय सविोधी पक्षनेते श्री. दवेेंद्र 

फडणवीस याांनी माांडला आह.े हा प्रसताव माांडत असताना ते नेहमी ज्या पद्धतीने 

सभागहृाला सांबोसधत कितात, मागतदशतन कितात त्याप्रकािे आि त्याांचा िोश 

आम्हाला पहावयास समळाला नाही. त्याांनी हा प्रसताव माांडत असताना केवळ 

आिोपाांची एक िांत्रीच तयाि केली होती. काल सत्तारुढ पक्षामाफत त म.सव.स. सनयम 

२९३ अन्वयेचा प्रसताव माांडलेला आह.े त्यावि दोन्ही बािचु्या सन्माननीय सदसयाांनी 

मुांबई शहिासांदभातत मते माांडली आहते. मुांबई शहिात गहृसनमातण सांसथाांसाठी सवसवध 

कायद ेआहते. मुांबई शहिात मोडकळीस आलेल्या इमािती आहते. मुांबई शहिातील 

कायद,े सनयम ह े मुांबई उपनगिाकरिता का नाहीत ? या कायद्याच्या माध्यमातनू 

मुांबईतील १९ हिाि इमाितींबाबतही साांगण्यात आले. सेस आसण नॉन सेस 

इमाितीबाबत साांगण्यात आले आह.े याबाबत घेण्यात येणाऱया सकािात्मक 

सनणतयाची मासहती आि सभागहृामध्ये मांत्री महोदयाांनी साांसगतली आह.े दोन्ही 

बािचु्या सन्माननीय सदसयाांनी त्या सनणतयाांचे सवागत केले आह.े मांत्री महोदयाांनी 

सवाांच्या प्रश्नाला सकािात्मक उत्तिे सदली आहते. या सभागहृातील िे सन्माननीय 

सदसय मुांबई शहिाबाहिेील आहते, िाज्यातील इति भागातनू येतात त्याांच्या 

िाहण्याचा प्रश्न होता. याकरिता ३०० घिाांचा सनणतय घेतला आह.े नगि सवकास मांत्री 

महोदयाांनी आसण महसलू मांत्री महोदयाांनी त्याांचे सवचाि माांडले आहते. ह े सवत 

झाल्यानांति माननीय मखु्यमांत्री श्री. उद्धव बाळासाहबे ठाकिे सभागहृात उपससथत 

होते. माननीय मांत्री महोदयाांनी िे िे सनणतय घेतले आहते, त्याांच्या सनणतयाची 

अांमलबिावणी ह ेसिकाि सनसितपणे किणाि, असे त्याांनी ठामपणे साांसगतले आह.े  
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श्री. िसवांद्र वायकि.... 

 अध्यक्ष महोदय, सनयम २९२ अन्वये माांडण्यात आलेल्या अांसतम आठवडा 

प्रसतावावि चचात किीत असताना त्यात पसहले वाक्य असे आह ेकी, ''मुांबई ह ेशहि 

आांतििाष्ट्रीय दिातचे असनू..... मी साांग ूइसच्ितो की, मुांबई ह ेआांतििाष्ट्रीय दिातच े

शहि आहचे. िी गोष्ट िगामध्ये समळते ती या मुांबई शहिात समळत असते. िागतील 

सवत गोष्टी या मुांबई शहिात आहते. असे असताना या आांतििाष्ट्रीय दिातचे ह ेशहि 

कशा प्रकािे कमकूवत होईल, या शहिातील चाांगल्या योिना, प्रकल्प मुांबई बाहिे 

कसे नेले िातील, ते गिुिात िाज्यात कसे नेता येतील, ते सदल्ली येथे कशा प्रकािे 

हलसवता येतील यासाठी सविोधी पक्षाकडून प्रयत्न केले िात आहते. ह ेअसतशय 

द:ुखद आह.े मुांबई शहि आपल्या सवाांचे आह.े ते आपले दवैत आह.े मुांबई शहिातील 

मुांबा दवेी ह ेआपले दवैत आह.े असे असताना या दवैताची काळिी घतेली पासहिे. 

सन्माननीय सविोधी पक्ष नेत्याांनी आसण काही सन्माननीय सदसयाांनी रेंचेसबाबत 

साांसगतले आह.े ते योग्य आह.े माचत आसण एसप्रल मसहन्यामध्ये सडससल्टींग होण े

आवश्यक आह.े आता मुांबई महानगिपासलकेवि प्रशासकाची सनयकु्ती केली आह.े 

त्याांनी तात्काळ सनणतय घणेे ह ेपावसाळ्याच्या दृष्टीकोनातनू असतशय महत्त्वाच ेआह.े 

ह े काम पावसाळा सरुु होण्यापवूी चाल ू झाले पासहिे. ह े सविोधी पक्षाच्या काही 

सन्माननीय सदसयाांनी साांसगतले आह.े ते योग्य आह.े याबबात दमूत नाही. मुांबई 

महानगिपासलकेच्या माध्यमातनू पायाभतू ससुवधा..... 

 ॲड. आसशष शलेाि : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसय श्री. असमत साटम 

याांनी सभागहृात माननीय मांत्री महोदय उपससथत नसल्याची बाब मघाशी माझ्या 

सनदशतनास आणनू सदली होती. त्यावेळेस मी त्यावि हिकत घेतली नाही. पिांत ुआता 

माननीय नगि सवकास मांत्री, माननीय गहृ मांत्री, माननीय गहृसनमातण मांत्री उपससथत 

नाहीत. या प्रसतावामध्ये मुांबई शहिाचा सवषय आह.े   

 श्री. ससुनल प्रभ ू: अध्यक्ष महोदय, सवधान परिषद सभागहृामध्ये माननीय नगि 

सवकास मांत्रयाांचा महत्त्वाचा सवषय सरुु आह.े तिीही मी याबाबत त्याांना सनिोप सदला 

आह.े ते थोड्याच वेळात सभागहृात येतील. आता म.सव.स. सनयम २९२ अन्वयेच्या  
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श्री. ससुनल प्रभ ू... 

प्रसतावावि चचात सरुु आह.े सन्माननीय सदसय श्री. िसवांद्र वायकि ह ेनगि सवकास 

सवभागाबाबत बोलत आहते. माननीय नगि सवकास मांत्री सभागहृात उपससथत 

पासहिेत, या मताशी आम्ही सहमत आहोत. मी सवत: त्याांना याबाबत सनिोप सदला 

आह.े  

 तागलका सभाध्यक्ष : मांत्री महोदयाांना लवकि बोलासवण्यात यावे. 

 ॲड. आसशष शेलाि : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसय श्री. िसवांद्र वायकि 

ह ेअसतशय महत्त्वाचे सवषय माांडत आहते. त्याांच्याशी आम्ही सहमत आहोत सकां वा 

नाही, हा सवषय वेगळा आह.े मघाशी माननीय नगि सवकास मांत्री सभागहृात उपससथत 

होते. आता केवळ सहकाि मांत्री महोदय उपससथत आहते. पिांत ुआमच ेम्हणणे असे 

आह ेकी, या सतन सवभागाांपैकी एक तिी मांत्री महोदय सभागहृात उपससथत असले 

पासहिेत.  

 तागलका सभाध्यक्ष : मी सचूना कितो की, पाच समसनटाांमध्ये मांत्री महोदयाांना 

बोलसवण्यात यावे. ते िि उपससथत झाले नाही, ति सभागहृाची बैठक पाच 

समसनटाांसाठी तहकूब किता येईल. 

 ॲड. आसशष शेलाि : अध्यक्ष महोदय, अशा प्रकािे कामकाि िेटून नेणे योग्य 

नाही. मी सवनांती कितो की, असे किणे योग्य नाही.  

 तागलका सभाध्यक्ष : मी साांग ूइसच्ितो की, पाच समसनटाांमध्ये मांत्री महोदय 

उपससथत झाले नाही ति सभागहृाची बैठक तहकूब करु. पिांत ुतोपयांत सन्माननीय 

सदसय श्री. िसवांद्र वायकि याांनी भाषणास सरुुवात किावी.  

यानांति श्री. चौधिी.... 
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 श्री.िसवांद्र वायकि : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसय ॲड.आसशष शलेाि 

याांनी उपससथत केलेला मदु्दा बिोबि आह ेकी, सभागहृामध्ये मांत्री महोदय उपससथत 

असणे आवश्यक आह.े  अथातत, आपण त्याांना ५ समसनटाांमध्ये बोलावणाि असल्याच े

साांसगतले असल्यामळेु आपण चचलेा सरुुवात करु. 

 अध्यक्ष महोदय, या सभागहृातील अनेक सन्माननीय सदसय पवूी मुांबई 

महानगिपासलकेमध्ये नगिसेवक म्हणनू कायतित होते.  त्यामध्ये सन्माननीय सदसय 

ॲड.आसशष शेलाि, श्री.योगेश सागि, ॲड.पिाग अळवणी, श्री.ससुनल प्रभ,ू मी सवत: 

व इतिाांचाही समावेश आह.े  आपल्याला मासहती आह ेकी, महानगिपासलकेच्या 

सथायी ससमतीमध्ये सवतपक्षीय सदसय असतात.  असे असतानाही या अांसतम आठवडा 

प्रसतावावि बोलताना ज्या प्रकािे आिोप केले त ेऐकून असा प्रश्न पडतो की, सथायी 

ससमतीमधील इति सन्माननीय सदसय काय कितात ?  कािण महापासलकेतील 

सांख्याबळानसुाि प्रत्येक पक्षाचे सदसय सथायी ससमतीमध्ये असतात.  कोणताही 

प्रसताव आल्यानांति त्यावि सवचािसवसनमय करुनच तो मांििू केला िातो व नांति तो 

सभागहृामध्ये िात असतो.   

 अध्यक्ष महोदय, दसुिा मदु्दा कोसवडच्या सांदभाततील माांडण्यात आला.  

आपल्याला मासहती आह ेकी, कोसवडची साथ ही एकटया मुांबईमध्ये नर्व्ह ेति दशेभि 

आसण िगभि आली होती.  त्यावेळी या आिािाबाबत आपण पणूतपणे अनसभज्ञ 

होतो.  सिवाणपुासनू नर्व्ह ेति सवषाणपुासनू प्रसारित होणािा हा आिाि होता.  त्यामळेु 

सांपणूत िगभि त्याचा सांसगत पसिला.  या आिािावि कोणती औषधे द्यायची, ती कशी 

द्यायची याबाबत कोणालाही मासहती नर्व्हती.  हा आिाि आपल्या िाज्यामध्ये आला 

त्यावेळी आपल्या सभागहृाचे असधवेशन सरुु होते.  पिांत ुआिािाचे गाांभीयत लक्षात 

घेता माननीय पांतप्रधान आसण माननीय मखु्यमांत्रयाांच्या आवाहनावरुन आपण 

सनयोसित वेळेपवूीच असधवेशन सांपसवले होते.  त्यानांति माननीय पांतप्रधान, माननीय 

मखु्यमांत्री आसण कोिोना सांदभातत सथापन किण्यात आलेल्या टासक फोसतने सदलेल्या 

सचूनाांचे आपण पालन किीत होतो.  त्यावेळी आपण कसे िाहावे याबाबत दखेील 

सनयम ठिवनू दणे्यात आले होते.   
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श्री.िसवांद्र वायकि..... 

आपण लोकप्रसतसनधी असल्याने कोसवडग्रसत अनेक लोक रुग्णालयामध्ये िागा 

समळत नसल्याने आपल्याला फोन करुन सवनांती किीत होते की, आम्हाला 

उपचािाांसाठी कुठे तिी दाखल किा.  खासगी रुग्णालयाांमध्ये मोठया प्रमाणात सबले 

आकािली िात असल्यामळेु नगिपासलका, महानगिपासलका, िाज्य शासन याांना 

िाणवले की आपण मोठमोठे कोसवड सेंटसत तात्काळ उभािले पासहिते.  त्यावेळी 

कायातलये बांद होती, बैठका होत नर्व्हत्या.  सवत कामकाि घरुनच सरुु होते.  अशा 

परिससथतीत दणे्यात आलेल्या कोसवड सेंटिच्या मान्यतेमध्ये नक्कीच पािदशतकता 

असेल.  अथातत, िेर्व्हा चौकशी होईल तेर्व्हा "दधू का दधू औि पानी का पानी" होईल.  

पिांत ु गोसवड सेंटसतची त्यावेळी सनताांत गिि असल्यामळेु तात्काळ सनणतय घ्याव े

लागले.  या माध्यमातनू िाज्याला सदशा दणे्याच ेकाम माननीय मखु्यमांत्रयाांनी केले.  

त्याबद्दल मी माननीय मखु्यमांत्रयाांचे मनापासनू आभाि मानतो. 

 अध्यक्ष महोदय, मुांबई महानगिपासलकेचे महापौि, आयकु्त, असधकािी, 

डॉक्टसत याांनी कोसवड काळात असतशय वाखाणण्यािोगे काम केले. तो काळ असा 

होता की कोणी कोणाला सशवत नर्व्हते, एखादा खोकला तिीही दसुऱयाच्या मनात 

धसस होत होते.  आपला शेिािी खोकत आह ेव त्यामळेु आपल्याला दखेील सांक्रमण 

होते की काय असे मनात येत होते.  कोिोना सांक्रमणानांति आपण िे असधवशेन घेतले 

त्यावेळी असधवेशनाच्या पवूी सवाांना कोसवड चाचणी बांधनकािक किण्यात आली 

होती.  दसुऱया आठवडयात दखेील पनु्हा चाचणी किण्यास साांगण्यात आले.  एकूणच 

काय ति समािामध्ये एवढी भीती पसिलेली असताना मुांबई महानगिपासलकेने 

असतशय सक्षमपणे काम केले.   

 अध्यक्ष महोदय, कचिा उचलणे, गटाि साफ किणे, इत्यादी कामाांसाठी मुांबई 

महानगिपासलकेचे कामगाि अशा परिससथतीत दखेील िाबत होते.  ते िाबल्यामळेु 

महापासलका हद्दीमध्ये सवच्िता सटकून िासहली.  ही सवत कामे महापासलका असधकािी 

/ कमतचाऱयाांनी केली नाहीत का ?   
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श्री.िसवांद्र वायकि..... 

 अध्यक्ष महोदय, कोिोना रुग्णाांवि उपचाि किण्यासाठी डॉक्टसतची कमतिता 

भासल्यामळेु असतरिक्त डॉक्टसत, कमतचािी घ्याव ेलागले.  या असतरिक्त कमतचाऱयाांनी 

मुांबई महापासलकेच्या माध्यमातनू केलेली सेवा दखेील वाखाणण्यासािखी आह.े   

 अध्यक्ष महोदय, माझ्या सवभागातील सेवानील हॉससपटल, रॉमा केअि सेंटि, 

नायि हॉससपटल, के.ई.एम. हॉससपटल याांनी कोिोना काळात आपल्याला वाचवले 

आह.े  ज्याांनी आपल्याला वाचवले, ज्याांनी आपली सेवा करुन िीवांत ठेवले त्याच 

डॉक्टिाांवि आसण मुांबई महानगिपासलकेवि िि आपण आिोप किीत अस ूति ते योग्य 

नाही, असे मला वाटते.  सांपणूत यांत्रणाच खिाब आह ेह ेबोलणे चकुीच ेआह.े  या 

यांत्रणेतील एखाद्याने काही चकुीचे काम केले असेल व त्याला दोष सदला ति समि ू

शकतो. पिांत ुज्याांनी चाांगले काम केले आह ेत्याांच्या कामाचे कौतकु किणे दखेील 

तेवढेच महत्त्वाचे आह.े  केवळ सातत्याने मुांबई महानगिपासलका भ्रष्टाचािी आह ेअसे 

बोलणे योग्य नाही.  मी पनु्हा साांग ू इसच्ितो की, कोिोना काळात मुांबई 

महानगिपासलकेच्या वतीने दणे्यात आलेल्या सोयी-ससुवधा वाखाणण्यासािख्या 

आहते व त्याांचे मी समथतन कितो. 

 अध्यक्ष महोदय, बहृन्मुांबई महानगिपासलकेच्या मिाठी शाळाांमधील 

पटसांख्येच्या बाबतीतील सवषय माांडण्यात आला.  मुांबई महानगिपासलकेने 

सी.बी.एस.ई. बोडातच्या ११ शाळा सरुु केल्या आहते.  या शाळा अत्यांत उत्तम 

दिातच्या व ससुज्ि आहते.  माझ्याकडे त्याांची िायासचते्र दखेील आहते.  पवूी मुांबई 

महापासलकेच्या शाळाांचा सनकाल खपू कमी लागायचा.  आम्ही महापासलकेमध्ये 

कायतित होतो त्यावेळी तेथे पाच-साडे पाच लाख सवद्याथी सशकत असायचे.  पढेु 

इांग्रिी सशक्षणाची मागणी व आकषतण सनमातण झाल्यामळेु महापासलकेच्या शाळाांचा 

दिात वाढसवणे आवश्यक होते.  त्यातनूच माननीय मांत्री तथा मुांबईच े पालकमांत्री 

श्री.आसदत्य ठाकिे याांच्या पढुाकािातनू मुांबई महापासलकेच्या शाळाांचे होणािे 

सक्षमीकिण वाखाणण्यासािख ेआह.े  यातनू मुांबईतील मिाठी शाळाांची पटसांख्या 

नक्कीच वाढेल.   
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श्री.िसवांद्र वायकि..... 

महापासलकेच्या सी.बी.एस.ई. शाळाांमध्ये प्रवेश समळवनू दणे्यासाठी लोक आम्हाला 

फोन कितात.  पिांत ुप्रवशे प्रसक्रया दखेील ऑनलाईन किण्यात आलेली आह ेव चाि 

सवद्यार्थयाांना प्रवेश दणे्याचा असधकाि महापौिाांना दणे्यात आला आह.े  एकूणच काय 

ति मुांबई महापासलकेच्या शाळाांचा दिात वाढला असल्यामळेु त्यातील पटसांख्या 

दखेील वाढत िाणाि आह.े   

 अध्यक्ष महोदय, आम्ही मुांबई महापासलकेमध्ये कायतित असताना गिीब 

मलुाांना आवश्यक त्या २७ वसत ूसदल्या होत्या.  खासगी शाळेत िाणाऱया मलुाांच्या 

आई-वडीलाांची आसथतक परिससथती चाांगली असल्यामळेु ते मलुाांना ज्या वसत ूदतेात 

त्याच वसत ूमुांबई महापासलकेच्या शाळाांमध्ये सशकणाऱया मलुाांना समळार्व्यात यासाठी 

आपणच सथायी ससमतीमध्ये ठिाव करुन शाळाांना सनधी उपलब्ध करुन सदला होता.  

त्यावेळी आपण मलुाांना गणवेश, बटू, सॉक्स, इत्यादी २७ वसतुांचे वाटप केले होते.   

यानांति श्री.धमुाळे..... 
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श्री. िसवांद्र वायकि... 

त्याच पध्दतीने मुांबई महापासलकेच्या सवद्यार्थयाांना बळकट किण्यासाठी आसण त्याांची 

भकू क्षमसवण्यासाठी टेरापॅक दधुाची दखेील मागणी पणूत केली होती.  म्हणनू ५.५० 

लाख सवद्यार्थयाांना टेरापॅकच्या सगुांधी दधुाची दखेील आपण त्यावेळी र्व्यवसथा केली 

होती, ह ेदखेील आपण आठवले पासहिे. 

 अध्यक्ष महोदय, या सठकाणी मुांबईचे कोळीवाडे, गावठाणे याबाबत डीसीआि 

किण्याची प्रसक्रया प्रलांसबत िासहली, ही खिी गोष्ट आह.े   आपला आधीचा डीपी 

१९९१ साली किण्यात आला आह ेत्यानांति २० वषाांनी तो र्व्हायला पासहिे होता.  

पण तो किेपयांत आपल्याला वेळ झाला.  पण आता आपण २०३४ चा डीपी तयाि 

केला.  मात्र या डीपीमध्ये कोळीवाडे आसण गावठाणाांचा समावेश िासहला आह.े  या 

कोळीवाड्यातील िसहवाशी आमच्या मुांबईचे आद्य नागरिक आहते.  समदु्रालगत 

त्याांची िी घिकुले असतात ती १, २ आसण ३ माळ्यापयांत असतात.  आपण त्याांना 

सांिसक्षत किणे गििेचे आह.े  गावठाणाांमध्ये िे लोक िाहतात त्याांना दखेील सांिसक्षत 

किणे गििेचे आह.े  त्यामळेु याचा डीसीआि लवकिात लवकि झाला पासहिे, अशी 

मला आपल्या माध्यमातनू मांत्री महोदयाांना सवनांती किायची आह.े 

 अध्यक्ष महोदय,  या प्रसतावामध्ये मुांबईचे डबेवाला भवन आनण मिाठी भाषा 

भवन याचा दखेील उल्लेख आह.े  डबेवाला भवन प्रशासनाने साांसगतल्याप्रमाण े

होणाि आह.े  मिाठी भाषा भवनची सरुूवात सधु्दा लवकिात लवकि होईल.  पिांत ु

मी दसुिे साांग ूइसच्ितो की, मिाठी भाषलेा असभिात दिात समळावा म्हणनू मागच्या 

वेळी या सभागहृात ठिाव झाला होता.  आपण तो ठिाव कें द्र शासनाला सदलेला 

आह.े  या ठिावाच्या माध्यमातनू मी माननीय पांतप्रधानाांना त्यावेळी एक पत्र सलसहले 

होते.  मिाठी भाषलेा असभिात दिात द्यावा म्हणनू सन २०१९ मध्ये ह ेपत्र सलसहले 

होते.   ती दखेील आपल्या माध्यमातनू मी आठवण करुन दऊे इसच्ितो.  मिाठी भाषा 

भवन ति होईलच.  मुांबईच्या डबेवाल्याांचे भवन ति होणािच.  पिांत ुमिाठी भाषेला 

असभिात भाषचेा दिात समळण्यासाठी आपण या सभागहृाच्या माध्यमातनू प्रयत्न 

किीत आहोत.  हा सविोधी पक्षाचा ठिाव असला तिी या माध्यमातनू मी मिाठी  
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श्री. िसवांद्र वायकि... 

भाषलेा असभिात भाषचेा दिात समळण्यासाठी माननीय पांतप्रधानाांची भेट घेऊन त्याांना 

साांगता आले की, इति ५ भाषाांना असा दिात समळाला आह.े  त्यामळेु आमच्या 

महािाष्ट्रातील मिाठी भाषेला असभिात भाषचेा दिात का समळत नाही, याचा दखेील 

सवचाि किणे अत्यांत गििेचे आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, या प्रसतावाच्या माध्यमातनू मरेोच्या कामाच्या सकां मतीत 

वाढ होत असल्याचे साांसगतले गेले आह.े  ही खिी गोष्ट आह.े कािण िगामध्ये सध्या 

िे वाताविण चालले आह,े त्याचा परिणाम प्रत्येक दशेावि होत आह.े  यकेु्रन आसण 

िसशयामध्ये सरुु झालेल्या यधु्दामळेु इांधनाचे दि असतशय कडाडलेले आहते.  सटीलच े

भाव दखेील कडाडलेले आहते आसण या परिससथतीत िे काम केले िाते ते किताना 

आपल्या सवाांना मासहती आह े की, त्यामध्ये र्व्हरेिएशन होत असते.  र्व्हरेिएशन 

झाल्यानांति आपल्याला पनु्हा त्याला मान्यता घ्यावी लागते.  पिांत ुमेरोचे ह ेप्रकल्प 

पणूत झाले पासहिेत.  कािण मुांबईला मेरोची गिि आह.े  मेरोच्या कामाच्या 

माध्यमातनू आपण अांतगतत कनेक्टीर्व्हीटी किीत आहोत आसण ते किीत असताना 

आपण कोसटल महामागातचेही काम किीत आहोत.  या कामामध्ये मुांबईचे पालकमांत्री 

याांनी लक्ष घातले आह.े  ९.९८ सक.मी.च्या या कोसटि महामागातचे काम प्रगतीपथावि 

आह.े  यामळेु समुािे ७० टक्के इांधनाची बचत होणाि आह.े  त्यामळेु तो महामागत 

लवकिात लवकि पणूत होईल.  यासाठी सनधीची उपलब्धता मुांबई महानगिपासलकेच्या 

फां सिबल एफएसआयच्या माध्यमातनू झाली आह.े ज्यावेळी आपण मुांबई 

महानगिपासलकेमध्ये होतात त्यावेळी कोसटल िोड मुांबई शहिातनू मुांबइच्या 

उपनगिापयांत गेला पासहिे आसण त्यावेळी फां सिबल एफएसआयची कल्पना पढेु 

आली.  त्या फां सिबल एफएसआयचा पैसा आपण सिुसक्षत केला आसण िाखनू ठेवला 

आसण आता त्या सनधीमधनू आपण या कोसटल िोडचे काम किीत आहोत.  मी या 

िोडची लाांबी रुां दी आसण असधकची मासहती साांगण्याच्या खोलात िात नाही.  पण तो 

कोसटल िोड आपल्यासाठी अत्यांत महत्त्वाचा आह.े 
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श्री. िसवांद्र वायकि... 

 अध्यक्ष महोदय, मेरो कािशेडच्या बाबतीत िो उल्लेख केला आह.े  मुांबई 

महानगिपासलकेच्या वकृ्ष प्रासधकिणाने गेल्या १० वषाांमध्ये ३८,८९९ झाडे 

तोडण्याची पिवानगी सदल्याचा दाखला दऊेन आिेतील २७०० झाडाे तोडण्यास 

सविोध करुन करुन मेरोची कािशेड िोखण्यात आली असा प्रसतावामध्ये उल्लेख 

आह.े  आिे कॉलनीचा परिसि माझ्या मतदाि सांघात येतो.  िोगेश्विी सवक्रोळी 

सलांकिोडला लागनू सािीपतूनगि नावाचा सवभाग आह े आसण त्या सवभागामध्ये त े

र्व्हावे अशी माझी मागणी होती.  तत्कालीन मखु्यमांत्री याांच्यासमवेत मी या सवषयाची 

चचात केली आसण त्याांना साांसगतले की, सािीपतूनगिमध्ये पिेुशी िागा आह.े  

वेिार्व्हीला लागनू हा भाग येतो आसण त्या सठकाणी मेरोचे कािशेड होऊ शकत.े   

त्यामळेु आपल्याला आतमधील झाडे तोडण्याची गिि नाही ह े माझे म्हणण े

त्याांच्यासमोि माांडले होते.  पिांत ुते न ऐकता ती िागा आतमध्ये सनसित केली.  खिां 

म्हणिे यासाठी पयातय सदलेला असताना त्याचा सवचाि न किणे योग्य नर्व्हते.  शेवटी 

आतमध्ये कािशेड किण्याचा सनणतय करुन मोठमोठी वकृ्ष तोडली गेली.  त्यामळेु तेथे 

वकृ्षपे्रमी आले व त्याांनी सनदशतने केली आसण मखु्यमांत्रयाांनी त्यानांति हा डेपो दसुिीकडे 

किण्याचा सवचाि केला.  इति मेरो म्हणिे मेरो क्र.६, ७ याांचे काम प्रगतीपथावि 

आह.े  लवकिच मेरो क्रमाांक ७ ही अांधेिीपासनू बोिीवलीपयांत धावले.  त्यामळेु मुांबई 

महानगिपासलका आसण मेरोच्या बाबतीत िे आिोप केले आहते ते अद्याप ससध्द 

र्व्हायचे आहते.  आिोप कोणालाही किता येतात.  पण ते ससध्द होणे महत्त्वाचे असते.  

आपण मला बोलण्याची सांधी सदली त्याबद्दल मी आपला आभािी आह.े  धन्यवाद.  

ियसहांद, िय महािाष्ट्र ! 

---------- 
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 ॲङ आसशष शेलाि : अध्यक्ष महोदय, महािाष्ट्र सवधानसभा सनयम २९२ 

अन्वये अांसतम आठवडा प्रसतावावि माननीय सविोधी पक्षनेते श्री. दवेेंद्र फडणवीस 

याांनी त्याांचे सवसततृ मत माांडले आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसय श्री. िसवांद्र वायकि बोलत असताना 

म्हणाले होते की, तमुचा २९२ आसण आमचा २९३ चा प्रसताव आह.े  पण खऱया 

अथातने मी साांग ूइसच्ितो की, हा सवषय तमुचा आसण आमचा असा नाही.  मघाशी 

त्याांचा असलेला प्रसताव असो की आताचा आमचा अांसतम आठवडा प्रसताव असो.  

माझ्या दृष्टीने कोणाचा २९२ आसण कोणाचा २९३ असा सवषय महत्त्वाचा नाही. 

माझ्या दृष्टीने तमु्ही कोणाचे समथतन किाल, मी कोणाचा सविोध किील, सकां वा मी 

कोणाचे समथतन किील सकां वा तमु्ही कोणाचा सविोध किाल ह ेदखेील महत्त्वाचे नाही.  

हा प्रसताव म्हणिे या मुांबईकिाांची र्व्यथा आसण त्याांची कथा आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, १ कोटी ४० लाख िेकॉडतवि असलेल्या मुांबईकिाांची 

िवळिवळ ४६,५०० हिाि कोटी बिेट असलेल्या महानगिपासलकेच्या सेवा 

ससुवधाांची काय ससथती, त्याची ही कहाणी आह.े  म्हणनू मी या प्रसतावामध्ये सवत 

सवषय बोलणाि नाही.  गावठाण, कोळीवाडे, एसआिए, सशक्षण, मेरो, िसते, खड्डे, 

नालेसफाई, कायदा व सरु्व्यवसथेची ससथती आह.े  आपण नेहमी मुांबई ससपिीटवि 

चालली आह ेअसे नेहमी म्हणतो.  पण १८८८ चा कायदा असलेली िी इमाित आह े

त्या इमाितीसमोि िि कुठला मुांबईकि उभा िाहत असेल ति त्याचे पोट, त्याची गिि 

आसण त्याची असलेली अडचण ह ेबघनू तो िो िोि धावतो त्या ससपिीटने धावणाऱया 

मुांबईकिाला एक समसनट त्या मुांबई महापासलकेच्या इमाितीसमोि उभे िासहल्यावि हचे 

वाटत असले िे एका कसवने त्याच्या मनातील शब्दातनू सलसहले आह.े   

यानांति श्रीमती कोळसगिे.. 
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या कनिने म्ह ल्याप्रमाणे तो मुांबईकि बहृन्मुांबई महानगिपासलकेच्या इमाितीसमोि 

उभे िाहून म्हणत असेल की,  

"मैंने हि गम खशुी में डाला ह,ै 

मेिा हि एक चलन सनिाला ह,ै 

लोग सिस हादसों से मिते ह,ै 

मझुको इन हादसों ने पाला ह.ै "  

 अध्यक्ष महोदय, या कसवतेप्रमाणे मुांबईकिाांची ससथती आह.े सन्माननीय सदसय 

श्री. ससुनल प्रभ ूमी आपल्याला साांग ूइसच्ितो की, मी केवळ टीका किण्यासाठी मी 

बोलत नाही. सनवडणकुाांमध्ये आम्ही आसण तमु्ही पण टीका किणाि आहोत. काही 

बाबी तमु्ही मान्य किाल सकां वा अमान्य किाल आसण काही बाबी आम्हीही अमान्य 

करु. पिांत ुआपल्याला ह ेमान्य किावे लागले की, १ कोटी ४० लाख लोकसांख्येच्या 

शहिामध्ये सिासिी एका वषातचे ४० हिाि कोटी रुपये असे एकूण पाच वषाांचे २ लाख 

कोटी रुपये खचत केले आहते. एवढा सनधी खचत करुन आपण १ कोटी ४० लाख 

लोकसांख्येला काय सदले? ५० टक्के म्हणिे १ लाख कोटी रुपये प्रशासकीय खचत 

आपण सोडून दऊे. अध्यक्ष महोदय, आपण सदु्धा एका मतदािसांघातनू सनवडून या 

सठकाणी इथे येतात. ति कल्पना किा की, एका शहिात १ लाख कोटी रुपये खचत होत 

असतील ति ते शहि कसे असले पासहिे? 

अध्यक्ष महोदय, या सवत शहिाची र्व्यथा माांडताना कोिोनाच्या काळात 

डॉक्टसत, नसेस, असधकािी तसेच आपल्या आसण आमच्या ही काही लोकाांनी सेवा 

केली आह.े यामध्ये काही दमुत नाही. मग १ लाख कोटी रुपयाांच्या सहशोबात त्याांच्या 

पदिात काय समळाले आह.े हा प्रश्न या प्रसतावामध्ये येतो. मुांबई ह ेशहि आांतििाष्ट्रीय 

दिातचे आह.े मग या सठकाणी ससुवधा वाढायला पासहिे की कमी र्व्हायला पासहिे?  

माझ्या मतदारसिंघात का िर रोडला लागनू समदु्र नकनाऱयाजिळ पेन   शाळा आह.े 

नगर निकास नििागाने ६ मनहन्याांपिूी या शहराचे सशुोिीकरण करण्यासाठी तया  
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शाळेच्या बािलूा १ हिाि कोटी रुपयाांची सकां मत असणाऱया मोकळया ५० हिाि 

सक्वेअि फुट भखूांडाविील "Municipal Market, Old Age Home, Student 

Hostel" ह ेआिक्षण काढून तेथे "Residential" आिक्षण दाखसवले.  केवळ एवढेच 

नाही ति त्यापढेु ९.१५ मीटिचा डीपी िोड होता त्याचेही आिक्षण काढून टाकण्यात 

आले. CTS No. 1604, 1593 इत्यादीचे आिक्षण ह ेप्राथसमक आसण माध्यसमक 

शाळेसाठी होते. याचेही एका सठकाणचे आिक्षण काढून अडचणीच्या सठकाणी 

टाकले आसण सतथे "Open Space Residential" असे आिक्षण  केले.  

अध्यक्ष महोदय,  CTS No.1592 खळेासाठी आिसक्षत असलेले  २१९५ 

सक्वेअि मीटिचे मोकळे मैदान कशासाठी पासहिे सतथे डॉक्टसत, नसेस काम किीत  

आहते आसण त्याच्या मागे आम्हाला लपायच ेआह.े त्यामळेु तथेे मैदानाचे आिक्षण 

काढून टाकण्यात आले. एवढी आिक्षणे काढून केवळ एका सवकासकाचा प्रकल्प 

काटति िोडच् या समदु्र सकनाऱयावि करुन त्याला गािेगाि हवा समळावी म्हणनू २ हिाि 

कोटी रुपयाांचा र्व्यवहाि आसण गडबड किण्यात आली. त्यामळेु आमचे म्हणणे आह े

की, हा प्रसताव मुांबईकिाांची र्व्यथा र्व्यक्त किणािा आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, माननीय सविोधी पक्ष नेत्याांनी आपले म्हणणे माांडले आह.े 

त्याबाबत आता काय काय कहाण्या साांगार्व्यात? कािण त्या कहाण्याांना अांतच नाही. 

आमचे बिेच सहकािी या सवषयावि बोलणाि आहते.  

अध्यक्ष महोदय, पी.पी.ई सकटस समळत नर्व्हत्या. त्यामळेु आपण आसण आम्ही 

दखेील या वसत ुडोनेशनवि आणनू लोकाांना दते होतो.  महानगिपासलकेकडून अशी 

अपेक्षा होती की, आपण पी.पी.ई. सकट पिवडणाऱया दिामध्ये घ्यार्व्यात. िे डॉक्टि 

आमची सेवा किणाि आहते त्याांना या सकट दणे्यात यार्व्यात. महापासलका मध्यवती 

सवभागातफे पी.पी.ई. सकट आसण एन-९५ मासकचे टेंडि काढले. एल १ म्हणनू एकात 

ससम्फनी मल्टी रेड आसण दसुऱयामध्ये ॲटलास मल्टी रेड या कां पन्या 
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आल्यात.  सतसऱयात टोयो फॅशन सलसमटेडच े टेंडि सदनाांक १९ म े नांति सनघाले. 

त्यामध्ये पित ५ लाख पी.पी.ई सकट्स घेण्यात आल्या. डॉक्टिाांची आवश्यकता, 

पेशांटना गिि  असणाऱया पी.पी.ई. सकट्स चढत्या दिाने घेण्यात आल्या. याची 

मासहती घतेली ति या सतन्ही कां पन्याांचे िसिसरेशन एकाच घिात आह.े  तो यवुा सेनेचा 

कायतकतात आह.े सन्माननीय सदसय श्री. ससुनल प्रभ ूमी आपल्याला साांग ूइसच्ितो की, 

हीच आमची सचांता आह.े केवळ आिोपासाठी आिोप किण्याचा मदु्दा नाही. "मतृ्यचु्या 

आसण मेलेल्या माणसाच्या टाळूविील लोणी खाण्याची वतृ्ती" या म्हणीप्रमाणे ही 

वतृ्ती त्यावेळेला समिते. 

अध्यक्ष महोदय, केवळ त्या माणसाला ह े टेंडि समळाले पासहिे यासाठी 

अटीमध्ये असा बदल केला की, "आम्हाला बँकेची ईएमडी, बँक गॅिांटी सकां वा इति 

काही कागदपते्र नको." अशा प्रकािचे पी.पी.ई. सकट्स आसण एन-९५ मासक घालनू 

डॉक्टसत आसण नसेस सवत:च्या िीवावि उदाि होऊन कामे केली आसण मुांबईकिाांची 

सेवा केली.  त्याच्या आड आपण लप ूनका. हा भ्रष्टाचाि त्याांच्या आड लपसवण्याच े

कािण नाही.  

अध्यक्ष महोदय, मी "फ्रॉड" हा शब्द वापित आह.े िोि नवीन फ्रॉड होतो. 

यामध्ये मी एकच बाब माांडतो. श्री. अांकुश कुिाडे नावाचे र्व्यक्ती ह ेअसखल भाितीय 

मासहती असधकाि कायतकत्यातच्या महासांघाचे िाष्ट्रीय अध्यक्ष आहते. याांनी केवळ 

एकच काम केले आह ेकी, इमाित बाांधकाम सवभागाचे सनघणािे टेंडि आसण त्यामध्ये 

सचुसवण्यात आलेले काम आसण त्याची सकां मत बघनू त्या सकां मतीला ते काम झाले 

आह ेसकां वा नाही ह ेतपासनू बघण्याचे ठिवले. या एका मुांबईकिाने एका सवभागातील 

केवळ १५ कामे बसघतली. तेर्व्हा मुांबई महानगिपासलकेला कां त्राटदािाला दणका द्यावा 

लागला कािण त्याांनी बसघतलेल्या १२ कामाांमध्ये ५० लाख रुपय ेअसधक १७ लाख 

८४ हिाि रुपयाांचे काम केलेच नसताना दयेके अदा केली होती. श्री. अांकुश कुिाडे 

नावाच्या र्व्यक्तीमळेु महानगिपासलकेला एवढे पैसे द्यावे लागले. अशा सकती 
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सवभागामध्ये काय काय लपनू ठेवले असेल याची कल्पना किवत नाही.  सन्माननीय 

सदसय श्री. ससुनल प्रभ ूमी आपल्याला साांग ू इसच्ितो की, अशा पापाांना पाांघरुण 

घालण्यात येऊ नये. मला माहीत आह ेकी, ह ेआपल्याही मनात नाही. यामळेु अशा 

वैभवशाली महानिपासलकेबद्दल लोकाांच्या मनात शांका सनमातण होते.  

अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसय श्री. योगेश सागि आसण सन्माननीय 

सदसय श्री. पिाग अळवणी त्यावेळी सथायी ससमतीमध्ये होते.  त्यावेळी मुांबई 

शहिातील मालमत्ता किाचे इर्व्हलॅ्यएुशन.... आताची कि प्रणाली  ही कॅसपटल बेसवि 

आह.े कािण शहिात आसण उपनगिात वेगवगेळे टॅक्सेशन होते ह ेतमु्हालाही माहीत 

आह.े पिांत ु आता िेटेबल र्व्हलॅ्यवुि कि किण्याचे ठिवले. एका माणसाने 

आिटीआयमध्ये मासहती मासगतली की, त्याच्या कुल्याततील प्रॉपटीला  ७ वषाांपासनू 

प्रॉपटी टॅक्सच येत नाही. त्यामळेु मी ती कहानी साांसगतली की, "हमें तो हादसों ने 

सांभाला ह.ै" त्यामळेु याची चौकशी केल्यानांति लक्षाात आले की, सन २००९-१० 

पासनू आपण िेटेबल र्व्हलॅ्य ुकि प्रणाली सवीकिली असताांना दखेील सन २०२२ 

पयांत कुल्याततील िवळपास ३,५५४ इमाितींची मालमत्ता कि आकािणी िेटेबल 

र्व्हलॅ्य ुकि प्रणाली नसुाि किण्याचे िाहून गेले. अशा कुल्याततील ३,५५४ इमािती 

आहते ति मुांबई शहिातील अशा सकती प्रॉपटी तमुच्या लेखीच नाही? पिांत ुतेथील 

मुांबईकि मात्र ही प्रॉपटी आह,े असे समिनू िगत आहते.    

                                                        यानांति श्रीमती किांदीकि.... 
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ॲड. आसशष शलेाि... 

िाज्य शासन, सवकासक, सनमशासकीय सांसथा या सवाांकडून मुांबई महापासलकेची 

रिकर्व्हिीची थकबाकी आता पयतत  समुािे २१ हिाि ९०५ कोटी रु. आह.े एका वषातचे 

िवळिवळ ६० टक्के बिेट एवढी ही रिकर्व्हिी सशल्ल्क आह.े काही केसेस 

असतील, काही सलटीगशेन असतील. मात्र आपली कायतक्षमता या मधनू सदसनू येत 

नाही. माननीय सविोधी पक्षनेते याांनी सथायी ससमतीच्या अध्यक्षाांबाबत उल्लेख केला. 

मी या बाबत बोलणाि नाही. मुांबई महापासलकेत ह ेकधीच  झाले नर्व्हते. सन्माननीय 

सदसय श्री. सनुील प्रभ ू सथायी ससमती अध्यक्ष होते. मी दखेील होतो.  मी अन्य 

कोणत्या महापासलकेच े नाव घेत नाही. कािण त्याांचा अपमान हाईल. मुांबई 

महापासलकेत सथायी ससमती अध्यक्ष गुांडागदी, दादासगिी कितो ह ेपसहल्याांदा झाले 

आह.े सथायी ससमतीचे अध्यक्ष व मे. यश कॉपोिेशनचे िमेश सोळांकी याांची एक 

ऑसडओ सक्लप प्रससध्द झाली. त्याांनाही सदली. ऑसडओ सक्लपमध्ये सांभाषण आह.े  

सथायी ससमती अध्यक्षाांच्या ई वॉडातमध्ये  civic repair ची कामे एका कां त्राटदािाला 

समळाली.  सथायी ससमती अध्यक्षाांच्या मनात आले की,  माझ्या सवभागात त ूकसा. 

मेिे इलाके में त ु क्या कि िहा ह ै?  सथायी ससमती अध्यक्षाांनी त्याला फोन करुन 

साांसगतले की, काम मागे घे अन्यथा त्याचे परिणाम वाईट होतील. तलुा कळत  नसेल 

ति तझु्या घिी येऊन माझी भाषा साांगेन. ही कोणती भाषा आह.े सथायी ससमती 

अध्यक्ष, एका माणसाला दम दतेो की, तझु्या घिी येऊन माझी भाषा साांगेन. ' इन 

हादसों ने हमें सांभाला ह.ै ' या ३०० कोटी रु. च्या मालमत्तेबाबत मी काही बोलत 

नाही. माणसाला भकू –भकू सकती असली पासहिे. माझ्या सवभागातील एका  

कां त्राटदािाला काम समळाले व मला ते काम त्याला द्यायचे नसेल ति  मी त्याला फोन 

करुन दम दतेो. माझी भाषा काय ती तलुा साांगेन. मुांबईकिाांची भाषा समिण्यासाठी 

आता तमु्ही तयाि र्व्हा. मुांबईकिाांना ही भाषा पसांत नाही. 

 अध्यक्ष महोदय,  मघाशी माननीय सविोधी पक्ष नेत ेयाांनी साांसगतले की, मद्यावि 

व इति अनेक बाबींवि सटू सदली. ही यादी फाि मोठी आह.े केवळ मद्यावि सटू सदली 
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ॲड. आसशष शलेाि... 

 नाही. कोसर्व्हडच्या काळात होडी ांगच्या  मालकाांनी पत्र सदले. या नांति मांत्रालयात 

बैठक झाली. त्याांची लायसन्स फी, िासहिात फी, डीले चािेस माफ किण्यात आले.  

ताि हॉटेल च्या समोि िोड व फुटपाथ बांद केला िातो. या करिता ताि हॉटेलला 

साडे ८ कोटी रु. लावले िातात. महापासलकेतील  सत्ताधाऱयाांना ताि हॉटेलकडून 

पैसे घेणे मान्य नाही.  कालच्या वततमानपत्रात बातमी आह.े िशी सत्ता बदलली, तसा  

प्रशासक आला. आधी ठिवलेला सनणतय बाहिे आला. आता  मालमत्ता किात १४ 

टक्के वाढ प्रपोज्ड केली आह.े सनवडणकू पढेु िात असल्याचे सदसनू आल्यानांति 

लगेच भाववाढ केली. सामान्य नागरिकाांच्या सखशातनू १४ टक्के पैसे घेणाि मात्र 

ताि हॉटेलकडून साडे ८ कोटी घेणाि नाहीत. होडीग मालकाांकडून घणेाि नाहीत. 

सवकासकाांचे ति मी काही साांगणािच नाही.  साडे १६ हिाि कोटी रु. माफ केलेले 

आहते. या पद्धतीचा कािभाि आह.े केवळ फ्रॉड नाही ति त्यापढेु बोगसपणा आह.े      

 अध्यक्ष महोदय,  मुांबई  शहिात ५०० सक.मी.च्या ससवि लाईन्स आहते.  

मलवासहन्याांचे िाळे तुांबते. ते तुांबू नये या करिता साफ किावे लागते. मल वासहन्याांच े

िाळे साफ केल्यावि िो गाळ सनघतो त्याच्यावि प्रसक्रया किणे आवश्यक आह.े 

साांडपाण्याच्या, मलसनससािण वासहनीतनू सनघणािा िो मल असतो, त्यावि प्रसक्रया 

किण्याकरिता Mahabal Enviro Engineers Pvt.Ltd  या  कां पनीला काम सदले.  

त्याांनी काम घेतले त्याांच्या  सपधतक कां पनीने महापासलकेत तक्राि केली.  महापासलका 

िागतृ झाली व त्याांनी या कां पनीचे अनभुव प्रमाणपत्र पासहले. त्याांचे अनभुव 

प्रमाणपत्रच बोगस होते. म्हणिे कां त्राटदाि पैसे खातील ठीक. पण बोगस 

कां त्राटदािाला समथतन किण्यासाठी असा कािभाि केला िात असल्याचे महापासलकेत 

सदसनू येत  आह.े ह ेमुांबईकिाांचे द:ुख आह.े 

अध्यक्ष महोदय,  अनेकदा पयातविणावि चचात केली िाते. माननीय पयातविण मांत्री 

काही गोष्टी चाांगल्या किीत आहते, त्याला आमचे समथतन आह.े पयातविण या  
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ॲड. आसशष शलेाि... 

गोंडस नावाखाली घोटाळयाचे िािकािण सरुु आह.े या बाबत माननीय 

सविोधी पक्ष नेते याांनी उल्लेख केला. यामळेु मी पनु्हा उल्लेख किणाि नाही. २५ हिाि 

कोटी रुपयाांची वसेट वॉटि रीटमेंट  फॅसससलटी धािावी, विळी, वाांद्र,े वसोवा,  मालाड, 

भाांडूप, घाटकोपि या ७ सठकाणी किण्यात आली. त्यापैकी धािावी, घाटकोपि व 

वसोवा येथे कां त्राटदािाने  ३० ते ६० टक्के िासत दिाने बीड केले.  भाांडूप, विळी, 

वाांद्र ेयेथील कां त्रिाटदािाने २७ ते ३४ टक्के असधक दिाने  कां त्राट भिले.  मग वाटाघाटी 

सरुु झाल्या. नांति ह ेसवोच्च न्यायालयापयांत गलेे. सवाांनी समळून ठिवले की, १५ ते 

१६ टक्के असधक दिाने घेऊ व १५ ते १६ टक्के वाटू. २५ हिाि कोटी रुपयाांचे १५ 

टक्के सकती, वाटपात प्रत्येकाला सकती समळणाि. शहिात काही लोक असे असतात 

की, ज्याांना असे वाटते की, ह ेशहि योग्य प्रकािे चालले पासहिे. ते कोटातपयांत गेले. 

सवाांवि पाणी सफिले. हा सहशोब मलसनससािण वासहनीत गेला. यामळेु आता सवोच्च 

न्यायालयाच्या अांतगतत पयातविणाचे असे घोटाळे समोि येत आहते. 

अध्यक्ष महोदय, पयातविणाच्या गोंडस नावाखाली भ्रष्टाचाि होत आह.े मुांबई 

महापासलकेच्या अांतगतत येणाया बीइएसटीने पयातविण पिूक किण्याचे ठिवले. ह े

सनणतय काही शास्त्रीय नाही. नेंत्याच्या मनात आले की, फौिला कामाला लावले 

िाते. काय योग्य, काय अयोग्य काही नाही. याांनी असे ठिवले की, आम्हाला 

बीईएसटीला बायोमास ऊिात खिेदी किायची आह.े ती पयातविण पिूक आह.े सन 

२००८-०९ मध्ये ठिवले, तेर्व्हा किाि केला. सन २०१० मध्ये वीि समळण्याकरिता 

प्रसक्रया प्लाांट अहमदनगि व सातािा येथे दाखवले. २५ मे.वॅ वीि समळणाि होती. 

सध्या बीइएसटीची िाहीिात येते 'पढेु चला'. पढेु चला म्हणिे मागचे सवसिा. सन 

२००९-१० मध्ये कां त्राट केले त्या कां पनीला ८० कोटी रु. सदले. सन २०१० पासनू 

आता २०२२ आले. २५ मे.वॅ सोडा एक यसुनट मे.वॅ दखेील वीि समळालेली नाही. 

बीइएसटीचे ८० कोटी रु आता १०२ कोटी रु. झाले असा त्याांनी सवत:च प्रसताव  

आणला. ह े १०२ कोटी रुपये कोणाचे आहते  ? अशा प्रकािे पयातविणाच्या 

नावाखाली िोि घोळ व घोटाळा.  
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ॲड. आसशष शलेाि... 

अध्यक्ष महोदय,  ईलेक्रीक  काि  चाांगल्या आहते, पयातविण  पिूक आहते 

माननीय कें द्रीय मांत्री श्री.गडकिी साहबे या करिता पाठपिुावा किीत आहते. 

महापासलकेने असे ठिवले की, आम्ही८ वषातकरिता  ५ ई – काि घेऊ. या करिता दि 

मसहना २७ ते ३७ हिाि रु. भाडे दऊे. टाटाची नेक्सॉन ही ई-काि असनू त्याची सकां मत 

१४ लाख रु. आह.े नवीन काि घेतली ति १४ लाख रुपये लागतील. महापासलकेने 

ठिवले की, भाड्यावि आम्ही ३२ लाख रुपये खचत करु. १४ लाख रुपयात नवीन 

गाडी घेणाि नाही कािण त्यामध्ये दखेील कट, कसमशन खाऊ. अशा प्रकािे 

पयातविणाचे िोि नवीन घोटाळे आहते.  

      यानांति श्रीमती सगिप...   
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ॲड.आसशष शलेाि ... 

 अध्यक्ष महोदय, काय काय गोष्टी कितात ह े पासहले ति सफाईत घोटाळा 

झाला. लॉकडाऊनच्या काळात आवश्यक असलेल्या काही शाळा ज्या आपण कें द्र 

म्हणनू सदल्या असतील ति त्या सोडून ९८ टक्के शाळा बांद होत्या. लॉकडाऊनच्या 

काळात मुांबईतील बांद शाळेतील त्या खोल्याांच्या साफसफाईचा खचत सकती आह ेत े

आपल्याला मासहती आह ेका, तो ३६८ कोटी रुपये आह.े ३६८ कोटी रुपये २ वषाांत 

बांद शाळाांच्या साफसफाईचा खचत आह.े सन्माननीय सदसय श्री.सनुील प्रभ ूसाहबे,  

"हमें तो हादसों ने सांभाला ह.ै" ह ेमुांबईकिाांचे िे िडणे आह ेते त्यासाठी आह.े  

  अध्यक्ष महोदय, नालेसफाईबाबत काय बोलणाि, गेल्या वषी नालेसफाईमध्ये 

याांनी सवक्रमी दावा केला की, आम्ही नाले ११४ प्रसतशत साफ केले. अध्यक्ष महोदय 

तमु्ही दखेील चक्रावनू िाल की, १०० टक्क्याांमध्ये ११४ टक्के साफ कसे होतील. 

आता सकॅम तेथनूच सरुु आह.े एक नाला त्या नाल्यामध्ये १० मेसरक टन कचिा 

असेल ह ेपसहले सप्रझम्पशन, हा पसहला घोटाळा. मग दसुिा घोटाळा काय ति, या वषी 

आम्ही असे ठिवले आह ेकी, या १० मेसरक टन मधला ७ मेसरक टन कचिा साफ 

किणाि. ७ मेसरक टन का ठिवला, ३ मेसरक टन का ठेवला ति, नाही आम्ही ठिवले. 

मग हा ७ मेसरक टन म्हणिे १०० टक्के. पिांत ुसाफ किताना आम्ही ७ मेसरक टनच्या 

ऐविी ८ मेसरक टन साफ केला म्हणनू ११४ टक्के साफ केला. दोन मसेरक टनचा 

सहशोब सवचारु नका.  

  अध्यक्ष महोदय, बीएमसीने ठिवले होते की, ३.११ लाख टन कचिा 

काढायचा. काढला ३.२४ लाख टन म्हणिे ११४ टक्के नालेसफाई केली. १०७ 

कोटी रुपये काँरॅक्टिला सदले. पिांत,ु गेल्या पावसात काही सवभागात पावसाचे पाणी 

१५ तास उतिले नाही. या पध्दतीच्या नालेसफाईमध्येसधु्दा आपल्याला काही समळत 

आह ेका ते पाहणे, कट कसमशन किणे यामध्ये मुांबईकिाांचा ददत आह.े   

 अध्यक्ष महोदय, चाांगले काम केले ति आम्ही त्याला चाांगले म्हणचू. 

बीएमसीची हॉससपटल्स या काळामध्ये... आमच्या सेर्व्हन सहल्स हॉससपटलने चाांगले 

काम केले, तेथील डॉक्टिाांनी चाांगले काम केले. हॉससपटल मेिि ऑफेन्समध्य े 
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सक्रसमनल असलेल्या लोकाांना ऑसफस म्हणनू हॉससपटलमध्ये िागा वापिण्यास दते 

असेल ति प्रश्न सनमातण होतो. महािाष्ट्र व पांिाब नॅशनल बँकेतील आिोपी िाकेशकुमाि 

वाधवान, धीििकुमाि वाधवान ह े केईएमच्या ११ र्व्या मिल्यावि एसप्रलपासनू 

िनूपयांत अडीच मसहने ॲडसमट होते. त्या सठकाणी ॲड.इशा इिाि सय्यद याांनी 

त्याांचा र्व्हीडीओ काढला व कोटातमध्ये मखु्य न्यायमतूी ां समोि सपसटशन दाखल केली. 

र्व्हीडीओमध्ये असे सदसत आह ेकी, ह ेमहाशय अडीच मसहने केईएमच्या ११ र्व्या 

मिल्यावि सवत:चे कायातलय थाटून बसले आहते. फोन किीत आहते. पेपि साईन 

किीत आहते. मुांबई महानगिपासलकेची हॉससपटल्स कोिोनाच्या काळात आिोपींना 

कायातलय म्हणनू वापिायला सदली गेली होती? मुांबईकिाांच्या वेदना याबाबतच्या 

आहते. 

 अध्यक्ष महोदय, मुांबईकिाांची हालत, या िाज्यातील लोकाांची हालत पासहली 

ति, खिे ति हा प्रश्न उभा िाहत आह ेकी, ह ेसिकाि माननीय श्री.उद्धविींच्या नेततृ्वात 

चालले आह.े ह ेसिकाि सहांदहूृदयसम्राट बाळासाहबे ठाकिे याांच्या सपुतू्राच्या नेततृ्वात 

चालले आह.े गेल्या काही सदवसाांतील, गेल्या वषतभिातील कहाणी काय आह ेति, 

मुांबईमध्ये गणेशोत्सव २ वषे होऊ शकला नाही. मुांबईमध्ये ११ हिाि गणेशोत्सव 

मांडळे आहते. गेल्या वषी या ११ हिाि गणेशोत्सव मांडळाांपैकी केवळ ९५० मांडळाांना 

पिवानगी समळाली. सहांदचूे सण मुांबईत साििे किायचे की नाहीत, असा प्रश्न सनमातण 

होतो.  

  अध्यक्ष महोदय, केवळ एवढेच नाही. सन्माननीय सविोधी पक्ष नेते सभागहृात 

उपससथत आहते. एक यक्षप्रश्न उभा िासहला होता. मी त्या न्यायाधीशाांच ेनाव घेत 

नाही. त्यावेळेस मुांबई व िाज्यात सावतिसनक गणेशोत्सव होतील की नाही, त े

सावतिसनक गणेशोत्सव होऊ नयेत अशा पध्दतीचा आदशे, साऊां डला पिवानगी नका 

दऊे, मांडपाला नका दऊे, िसत्यावि दऊे नका, पोसलसाांकडून ॲफेडेसर्व्हट घेतले होते.  
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  अध्यक्ष महोदय, सहांदूांचा िक्षक नेता असला की, कसे काम कितो, ह ेमाननीय 

श्री.दवेेंद्र फडणवीस याांच्या रुपाने तेर्व्हा मी पासहले आह,े अख्ख्या महािाष्ट्राने पासहले 

आह.े काय केले माहीत आह,े खिे ति प्रायर्व्हटे पाटी अित कितात. पिांत ुयेथे सवत: 

मखु्यमांत्रयाांनी बैठक घेतली व पसहल्याांदा असे झाले की, मुांबई उच्च न्यायालयाच्या 

त्या न्यायाधीशाांसमोि सिकािने अित दाखल केला की, तमु्ही बायस आहात. तमु्ही 

एका सवसशष्ट धमातच्या सवरुध्द, सहांदूांच्या सवरुध्द बायस आहात आसण तमुच्या समोि 

न्याय समळेल असे आम्हाला वाटत नाही.  

  अध्यक्ष महोदय, आम्हाला वाटले की, िे नॉमतली होते की, सन्माननीय 

न्यायाधीश सवत:वि आिोप केल्यावि ती सपसटशन दसुिीकडे पाठवतील. पिांत,ु तसे 

झाले नाही. ते न्यायाधीश म्हणाले की, तमु्ही काहीही म्हटले तिी मीच ऐकेन व मीच 

सनणतय दईेन. आम्ही हवालसदल झालो. मी सवत: त्यावेळेस होतो. तत्कालीन 

मखु्यमांत्री महोदयाांकडे आम्ही पित गलेो. आम्हाला वाटले की, या वषी गणेशोत्सव 

होणाि नाही. कोणाला पिवानगी दतेा येणाि नाही.  

  अध्यक्ष महोदय, पिांत,ु मी पनु्हा एकदा माननीय श्री.दवेेंद्र फडणवीस याांना 

धन्यवाद दईेन. ते म्हणाले येथे थाांबायचे नाही. तत्कालीन मसहला सचफ िसटीस 

चेल्लिू याांच्या समोि आम्ही गेलो. आम्ही पनु्हा एकदा अित केला की, अशा बायस 

पध्दतीने सरुु आह.े साांगावेसे वाटते की, पणूत मुांबई उच्च न्यायालयाने पसहल्याांदा 

आमच्या सविोधात एक रिझोल्यशून सवत वसकलाांनी पास केले. आमच्या सवरुध्द ठिाव 

केला पिांत,ु आम्ही मुांबईतील व िाज्यातील गणशेोत्सव बांद पडू सदला नाही. दसुऱया 

बेंच समोि ती केस घतेली आम्ही ऑडति समळवली व गणेशोत्सव केला. सहांद ू

िक्षणासाठी काम किणािा र्व्यक्ती कोण असतो ह ेमाननीय श्री.दवेेंद्र फडणवीस याांच्या 

रुपाने त्यावेळेस अख्ख्या महािाष्ट्राने पासहले.  

  अध्यक्ष महोदय, यावेळेस माननीय मखु्यमांत्री याांनी साांसगतले की, लालबागचा 

िािा नको. त्याला १०० वषाांची पिांपिा आह.े लालबागचा िािा ह ेएक वषत बसला 

नाही. मुांबईकिाांची खांत फक्त तेवढीच नाही. दसहहांडी नाही, गोसवांदा नाही, कृष्ट्ण िन्म 
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मांसदिासमोि नाही. केवळ तेवढेच नाही नविात्र नाही, गिबा दाांसडयाला पिवानगी नाही. 

होय कोिोनाचे सनयम होते. पिांत,ु साांसकृसतक कायतक्रमाला पिवानगी द्यायला काय 

झाले होते. ४ फुटाांची मतूी असेल ति कोिोना फैलावत नाही. ती साडेचाि फुटाांची 

झाली ति फैलावतो, ह ेतकत  सदले?  

   अध्यक्ष महोदय, तेवढेच नाही ति मला द:ुखाने साांगावेसे वाटते की, आमच्या 

दानवीि भागोिी सकि याांनी १९३३ साली िे मांसदि बाांधले होते ते मासहम मधील 

हरेिटेि मांसदि दखेील तोडायला महानगिपासलकेने नोसटस सदली. दत्तमांसदि तोडायला 

नोसटस सदली. प्रभादवेीच्या मांसदिासमोि आमचे  हरेिटेि आह.े मासहमला दसुिीकडे 

कुठे तिी एका सवसशष्ट सििन धमीयाांचा एक दगड समळाला. महानगिपासलकेने तो 

क्रॉसचा दगड प्रभादवेी मांसदिाच्या दिवािात आणनू लावला. या पध्दतीने या मुांबई व 

िाज्यातील सहांद ूसणाांचीसधु्दा ससथती या काळात झाली.  

  अध्यक्ष महोदय, त्यामळेु असे म्हणावेसे वाटते की, मुांबईकिाांची र्व्यथा व कथा 

हा प्रसताव आह.े सन्माननीय सदसय श्री.सनुील प्रभ ूिि तमु्ही खलु्या सदलाने या सवत 

सवषयाकडे पहाल ति तमुचे दखेील मतपरिवततन झाल्यासशवाय िाहणाि नाही. अशा 

पध्दतीच्या द:ुखात हा मुांबईकि नागरिक िाहत आह,े एवढेच साांगतो व थाांबतो. 

धन्यवाद. 

....... 
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  श्री.सनुील प्रभ ू(सदांडोशी) : अध्यक्ष महोदय, सविोधी पक्षाच्या म.सव.स. सनयम 

२९२ च्या प्रसतावावि मी माझे मत र्व्यक्त किण्यासाठी उभा आह.े 

  अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसय ॲड.आसशष शेलाि याांनी िेथे आपले 

भाषण सांपवले व  त्याांचे भाषण ऐकताना िेथे माझे मतपरिवततन झाले, तथेनू मी माझ्या 

भाषणाला सरुुवात कितो. माननीय सविोधी पक्ष नेत्याांनी अनेक आिोप केले. माननीय 

सविोधी पक्ष नेते महािाष्ट्राचे मखु्यमांत्री होते. ते नागपिू शहिाचे महापौि होते. 

प्रशासकीय कामकािामध्ये त्याांना उत्तम अनभुव आह.े त्यामळेु त्याांना प्रशासनातील 

बािीकसािीक गोष्टी मासहती आहते. त्याांनी ज्या १, २, ३ गोष्टींचा उल्लेख केला 

त्याबाबत मी सवत:ला िे समिनू घेतले व िे मला पटले व सन्माननीय सदसय 

ॲड.आसशष शेलाि याांच्या भाषेत माझे िे परिवततन झाले ते माझे मत मी त्यावेळेस 

र्व्यक्त किेन. 

  अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसय ॲड.आसशष शेलाि बोलले की, मुांबई 

शहिात मागील २ वषे गणेशोत्सव झाले नाहीत. गणेशोत्सवाला पिवानगी समळाली 

नाही. दसहहांडी उत्सव झाले नाहीत. गणपती उत्सव, दसहहांडी उत्सव ही महािाष्ट्राची 

सांसकृती आह.े 

नांति श्री.सशांद े.... 
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श्री.ससुनल प्रभ.ू.. 

सिकाि कोणाचेही अस ूद्या, ही सांसकृती सातत्याने व गणु्यागोसवांद्याने साििी र्व्हावी, 

असे प्रत्येक सिकािला वाटते. मागील दोन वषाततील परिससथती आपण मान्य किाल. 

िागसतक आिोग्य सांघटनेने सनबांध घातले होते व त्याप्रमाण ेकें द्र शासनाने मागतशतक 

सचूना सदल्या होत्या. त्यानसुाि गदी किणे कोसवडसाठी योग्य नर्व्हते. त्यावेळी कोसवड 

कमी िासत प्रमाणात वाढत असल्याने गदी टाळणे हा एकमेव पयातय होता. गणेशमतुी 

४ फूट ठेवण्या मागील कािण असे होते की, सतचे सवसितन घिािवळील तलावात 

किता येईल. त्यामळेु गदीपासनू व समिवणकुाांपासनू लोक थोडे असलप्त िाहतील. 

याकरिता हा सनणतय कें द्र सिकािच्या मागतदशतक सचूनाांप्रमाणे घेतला होता. कोसवडमळेु 

हा सनणतय घ्यावा लागला होता. यासाठी महानगिपासलका सकां वा िाज्य सिकाि 

िबाबदाि नर्व्हते. आपल्या सवाांचे आिोग्य चाांगले िहावे या काळिीपोटी उक्त सनणतय 

घेण्यात आला होता. त्याबाबतीत अशा पद्धतीने दोषािोप किणे मला योग्य वाटत 

नाही. 

 अध्यक्ष महोदय, माननीय सविोधी पक्ष नेता याांनी अनेक गोष्टींचा उल्लेख केला 

आह.े त्याांनी त्याांच्या भाषणामध्ये भ्रष्टाचाि कसा झाला याची १०-१५ उदाहिण े

वाचनू दाखसवली. ते शेवटी म्हणाले की, [ **** ] ...(अडथळा)... मी माझे शब्द 

मागे घेतो, कदासचत मी ऐकले नसेल. "पे्रताच्या टाळूविील लोणी खाणािी ?" असे 

म्हणाले. माननीय सविोधी पक्ष नेता याांना सभागहृाच्या माध्यमातनू वधैासनक असधकाि 

समळाले आहते. त्याांना सिकािवि, सथासनक सविाज्य सांसथेने केलेल्या कामावि सटका 

किण्याचा असधकाि आह.े त्यामध्ये झालेली एखादी बाब सभागहृासमोि आणण्याचा 

त्याांना असधकाि आह.े  

अध्यक्ष महोदय, या कोसवडच्या काळात मुांबई शहिामध्ये मी लोकप्रसतसनधी 

म्हणनू वावित होतो. िािकीय पक्षाचा कायतकतात या नात्याने लोकाांशी सांपकत  साधत 

होतो. कोसवडचे प्रमाण ज्यावेळी वाढले होते, कोसवड या सांसगत िोगाने मतृाांचे खच 

पडले त्यावेळी त्याांचे नातेवाईक घिी िात होते. त्यावेळी त्याांचा अांत्यसवधी किणािे  

**** सवलोसपत मिकूि (शब्द मागे घेण्यात आले.) 
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महानगिपासलकेचे कमतचािी व सशवसनेेसािख्या िािकीय पक्षाचे कायतकते होते. ह े

मुांबईकि कधी सवसिले नाहीत. आपण होता मी नर्व्हतो, असे मी म्हणालो नाही. मी 

आिोप प्रत्यािोप किीत नाही. केवळ आठवण करुन दते आह.े माननीय सविोधी पक्ष 

नेते बोलले म्हणनू मला याची आठवण झाली....(अडथळा)... मी त्याांच्यावि आिोप 

किीत नाही, मला िे समिले ते साांगण्याचा प्रयत्न किीत आह.े त्याांच्या प्रश्नाांची उत्तिे 

नगिसवकास मांत्री महोदय दतेील. मी सांसदीय भाषेत मत माांडण्याचा प्रयत्न किीत 

आह.े 

अध्यक्ष महोदय, माननीय सविोधी पक्ष नेते याांनी आिोग्य सवभागातील औषधे, 

बँण्डेि, इांिेक्शनच्या सयुा यासांबांसधचे शेड्यलू १ ते ७... असतील. त्यामध्ये ५० 

टक्के, २० टक्के खिेदी किण्यात आली, असे साांसगतले. या शेड्यलूनसुाि ज्यावेळी 

औषधाांची आवश्यकता असते त्यावेळी ती मागसवण्याचा असधकाि असतो. त्यानसुाि 

औषधे मागसवण्यात आली होती. मुांबई महापासलका के्षत्रातील रुग्णालयात 

औषधासवना दगावल्याचे एक तिी उदाहिण सविोधी पक्षाने साांगावे. माननीय सविोधी 

पक्ष नेते याांनी आिोप केले असले तिी रुग्णालयात असणािे डीन सकां वा मखु्य वैद्यकीय 

असधकािी याांना रुग्णाांसाठी औषधाांची आवश्यकता असेल तेर्व्हा २० लाख 

रुपयाांपयांतची औषधे खिेदी करुन ती रुग्णाांना दऊे शकतात. पिांत ुशेड्यलूचे उदाहिण 

दऊेन ५० टक्के, २० टक्के औषधाांची खिेदी किण्यात आल्याचा आिोप किण्यात 

आला आह.े आिोग्याच्या सवषयावि मुांबई महानगिपासलकेला याबाबी खिेदी 

किण्यासाठी वेळ नाही. पिांत ुशहिातील चौक व सिावट किण्यासाठी वेळ आह,े 

असे साांगण्यात आले आह.े याबाबत साांग ू इसच्ितो की, महानगिपासलका 

आिोग्यासाठीही काळिी घेते. महानगिपासलकेच्या शेड्यलूनसुाि सनसवदा प्रसक्रया 

िाबवनू सकां वा वैद्यकीय असधकािी याांच्या असधकािात इांिेक्शन, औषधे, गोळ्या 

खिेदीचा असधकाि मुांबई महानगिपासलकेच्या सन १८८८ च्या कायद्याांतगतत आह.े 
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अध्यक्ष महोदय, सभागहृामध्ये मोठ्या प्रमाणात आिोप किण्यात आले 

आहते. मुांबई महानगिपासलकेने ऑक्सीिन प्लँटमध्ये भ्रष्टाचाि केला, ॲण्टीबॉडीि 

खिेदीमध्ये भ्रष्टाचाि केला, कें द्र सिकािने सदलेल्या औषधाांमध्ये भ्रष्टाचाि केला. हाय-

वे कां पनीचा उल्लेख केला. त्यासांदभातत ज्या बाबीं साांसगतल्या त्याचे उत्ति माननीय 

नगिसवकास मांत्री असधकािवाणीने साांगतील.  

अध्यक्ष महोदय, महानगिपासलकेकडून कोसवड काळात खिेदी किण्यात 

आलेल्या ॲण्टीबॉडीि व कोसवडसाठी आवश्यक औषध व साधनसामगु्री यामध्ये 

भ्रष्टाचाि झाल्याबद्दल िाज्यपाल महोदयाांकडे तक्राि केली आह.े लोकशाहीमध्ये 

त्याांच्याकडे तक्राि दणे्याचा असधकाि आह.े िाज्यपाल महोदय याांनी त्यासवत तक्रािी 

लोक आयकु्त याांचेकडे पाठसवल्या आहते. सविोधी पक्षाचा लोक आयकु्ताांवि सवश्वास 

आह ेकाय ? लोक आयकु्त याांनी सदिहू तक्रािींची चौकशी सरुु केली आह ेव अनेक 

तक्रािींच्या सांदभातत क्लीन चीट सदलेली आह,े ह ेमी सभागहृाला साांग ूइसच्ित आह.े 

अध्यक्ष महोदय, सविोधी पक्षाच्या प्रसतावावि बोलत असताना मुांबई 

महानगिपासलकेत सशवसेना पक्षाची सत्ता असल्यामळेु मी त्याांची बाि ूमाांडत आह,े 

अशी बाब नाही. मी आणखी एका गोष्टीचा उल्लेख किणाि आह.े  

अध्यक्ष महोदय, माननीय सविोधी पक्ष नेते शेड्यलूप्रमाणे खिेदी केलेल्या 

औषधाांच्या सांदभातत आिोप केला आह.े या सांदभाततील मासहती माननीय सवधानसभा 

अध्यक्ष मागवनू घऊे शकतात. त्याांना हा असधकाि आह.े कें द्र सिकािने कोसवड 

काळात औषधे खिेदी किण्यासाठी दि ठिवनू सदले होते. त्यापेक्षा कमी दिाने मुांबई 

महानगिपासलकेने त्यावळेी औषध खिेदी केली आह.े मी खोटे बोलत असेल ति सत्य 

िाणनू घेण्यासाठी कागदपते्र मागवनू घ्यावीत. त्यानांति मुांबई महानगिपासलकेने 

खिोखि भ्रष्टाचाि केला का, ह ेआपल्याला समि ूशकेल. 
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अध्यक्ष महोदय, ॲण्टीबॉडीि दणे्याचे ठिले होते त्यावेळी सनसवदा काढण्यात 

आली नर्व्हती. केवळ कोणी तिी िाहीि केले होते. सनसवदचेा कच्चा ड्राफ्ट तयाि 

किण्यात आला होता. या सभागहृातील एका सन्माननीय सदसयाने िाज्यपाल 

महोदयाांकडे तक्राि केली की, या प्रकिणी ६० कोटी रुपयाांचा भ्रष्टाचाि झाला. ही बाब 

ते दाखव ूशकले नाहीत, यामध्ये तर्थय नर्व्हते. िाज्यपाल महोदयाांनी ती तक्राि लोक 

आयकु्त याांचेकडे पाठसवली आह.े ते त्याची चौकशी करुन त्याांचा सनणतय दतेील. 

अध्यक्ष महोदय, मी आणखी एका गोष्टीचा उल्लेख किणाि आह.े माननीय 

सविोधी पक्ष नेते याांनी हाय-वे कां पनीच्या सांदभातत सभागहृाला मासहती सदली. कोसवड 

काळात ऑक्सीिनचा तटुवडा होता त्यावेळी िेल्वेच्या माध्यमातनू ऑक्सीिन 

मागसवण्यात आला होता. यासाठी कें द्र शासनाने मदत केली होती. त्यावळेी प्रत्येक 

सथासनक सविाज्य सांसथाांनी ऑक्सीिनची सनसमतती किावी, यासाठी कें द्र शासनाच्या 

मागतदशतक सचूनाांप्रमाणे िाज्य सिकािने प्रयत्न केला व सनसवदा काढली होती. हाय-व े

नावाची कां पनी कोणाची आह,े त्याांना कां त्राट समळाले सकां वा नाही समळाले, ते कां त्राट 

ज्याांना समळाले ते सनसवदा प्रसक्रयेच्या सनयमानसुाि समळाले आह.े 

यानांति श्री.तेलांग.... 
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  अध्यक्ष महोदय, या दशेामध्ये ऑसक्सिनच्या सनसमततीसाठी ज्या कां पन्या काम 

किीत आहते, त्या मुांबई शहिामध्ये प्लान्ट उभािणीसाठी भाग घेतील की नाही अशी 

शांका मुांबई महानगिपासलका प्रशासनाला होती. म्हणनू िे असधकृत पिुवठादाि आह े

त्याांनाही या प्रसक्रयेमध्ये सहभागी होता यावे यासाठी काही अटी सदि टेंडिमध्ये 

समासवष्ट किण्यात आल्या होत्या. कां पन्या थेट सहभागी होणाि नसतील ति यामध्ये 

सांयकु्तिीत्या कोणीही सहभागी होऊ शकतो, अशी अट असल्यामळेु माझ्या मासहती 

प्रमाणे नोयडा कां पनीबिोबि हायवेने सांयकु्तिीत्या यामध्ये भाग घेतला आसण पाि्णवाय ू

पिुवठ्याच ेकाम समळसवले. मला िी काही मासहती समळाली आह ेती अशी की, 

हायवाा कां पनीने मुांबई महानगिपासलकेच्या सात प्लान्टमध्ये प्राणवाय ू  सनसमततीच े

काम केले, त्याबाबत कोणतीही तक्राि नाही. माननीय सविोधी पक्ष नेत्याांनी 

ऑसक्सिनच्या टेंडिबद्दल िाे काही आिोप केले, त्याबद्दल सनसित मासहती घऊेन 

सभागहृाला अवगत किण्याचा प्रयत्न केलेला आह.े तिी दखेील याबाबत माननीय 

नगि सवकास मांत्री याबाबत ससवसति उत्ति दतेील. 

 अध्यक्ष महोदय, कोसवडच्या काळामध्ये मुांबई महानगिपासलकेने िे काम केले 

त्याबाबत कमतचािी, डॉक्टि आसण नसेसचे याांचे सवत थिातनू कौतकु केले िात आह.े 

पिांत ुआि या सदनामध्ये ज्या पद्धतीने मुांबई महानगिपासलकेच्या भ्रष्ट्राचािाबाबत 

बोलले िात आह,े त्यामळेु आपण महानगिपासलकेती असभयांते, डॉक्टि, कमतचािी 

याांचे खच्चीकिण किीत आहोत, असे मला वाटते.  

 अध्यक्ष महोदय, मुांबई शहिामध्ये कोसवड असतशय वेगाने पसित होता, 

त्यावेळी खऱया अथातने पोलीस कमतचािी, आिोग्य कमतचािी, आिोग्य सेसवका ह ेफाि 

मोठ्या प्रमाणामध्ये हॉससपटलमध्ये आसण मुांबई महानगिपासलकेच्या आिोग्य 

कें द्राांमध्ये काम किीत होते. त्यामळेु आपण त्याांचे कौतकु केले पासहिे, असे मला 

वाटते.  

 अध्यक्ष महोदय, लाईफ लाईन कां पनीला पणु्यामध्ये ब्लॅकसलसट केले आसण 

मुांबईमध्ये मात्र सतला काम सदले गेले, अशा प्रकािचे काही आिोप किण्यात आले 
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 आहते. मी याबाबत मासहती घेतली असता मला अशी मासहती समळाली की, सदि 

कां पनीला मुांबईमध्ये अगोदि काम समळाले आसण नांति सतला पणु्यामध्ये ब्लॅकसलसट 

केले गेले. मुांबईमध्ये ज्या सेंटिसाठी सदि कां पनीला काम सदले गेले होते त्या सठकाणी 

कोणत्याही प्रकािची तक्राि नाही. त्या सठकाणचा ऑसडट रिपोटत दखेील असतशय 

योग्य आह.े यानांति सदि कां पनी पणु्यामध्ये गेली आसण नांति सतला ब्लॅकसलसट 

किण्यात आलेले आह.े या सठकाणी उल्लेख असा झाला की, पणु्यामध्ये 

ब्लॅकसलसटेड झालेल्या कां पनीला मुांबई महानगिपासलकेने काम सदले. त्यामळेु 

ब्लॅकसलसटेड कां पनीला मुांबई महानगिपासलकेने काम सदले ह ेम्हणणे योग्य नाही. 

 अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसय ॲड.आसशष शेलाि व मी १५ वष े

महानगिपासलकेमध्ये एकत्र काम केले आह.े  यतुीमध्ये २० वषे भाितीय िनता पक्ष 

आसण सशवसेना काम किीत होते. मुांबईकिाांचे असेसमेंट टॅक्स वाढणाि असे सविोधी 

पक्षाकडून वािांवाि साांसगतले िात आह.े िाेटेबल र्व्हलॅ्यचुी कि प्रणाली नाकारुन 

मुांबई शहिासाठी योग्य असणािी भाांडवली मलू्याची कि प्रणाली सवीकािली. ही कि 

प्रणाली अससतत्त्वात आणत असताना यातील त्रटुींवि एकमताने चचात केली, त्यावि 

सवत सदसयाांची मते घतेली, मुांबई शहिातील िाणकािाांची मते, तज्ज्ञाांची मते अशा 

सवाांची मते घेतली व िाज्य सिकािच्या पिवानगीने सदि प्रणाली मुांबई शहिासाठी 

लाग ूकिण्यात आली होती. त्यावेळी आपण सधुाि ससमतीचे सदसय होतो व सथायी 

ससमतीचे दखेील सदसय म्हणनू एकत्र काम केलेले आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, िाेटेबल र्व्हलॅ्यमुळेु दि एक वषातने असेसमेंट र्व्हलॅ्य ु

वाढसवली िात होताे. असे न किता भाांडवली मलू्यावि आधारित िी कि प्रणाली 

आपण सवीकािली. या कि प्रणालीमध्ये दि पाच वषाांनी असेसमेंट टॅक्समध्ये वाढ 

किण्यात येईल, असे सनसित किण्यात आले होते. सदि सनयमानसुाि कि प्रणालीवि 

आधारित किाची सरुूवात सन २०२० मध्ये किणे आवश्यक होते. पिांत ुसन २०२० 

मध्ये कोसवडची मोठ्या प्रमाणावि साथ आली होती. अशा वेळेला किवाढ किण े
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योग्य नर्व्हती म्हणनू सन २०२० मध्ये किण्यात येणािी कि वाढ नवीन आसथतक 

वषातपासनू 

श्री.ससुनल प्रभ.ू....... 

 म्हणिे माह े एसप्रलपासनू असेसमेंट टॅक्सच्या रूपाने पढेु आलेली आह.े  हा 

कोणत्याही प्रकािचा नवीन कि नाही. आपण यतुीमध्ये सवीकािलेल्या कि प्रणालीचा 

वापि करून …… 

श्री.योगेश सागर : अध्यक्ष महोदय, मी महानगिपासलकेच्या सथायी ससमतीचा 

सदसय होतो. महापासलकेचे तत्कालीन असतरिक्त आयकु्त श्री. मनकुुमाि श्रीवासतव हा 

प्रसताव माांडला होता. तेर्व्हा त्या प्रसतावावि मी माझे मत माांडले होते. भाांडवली 

मलू्यावि आधारित कि प्रणाली सवीकाित आहात, तेर्व्हा िागेची ज्यावेळेला िी 

सकां मत असेल ती पाच वषाांनी लाग ूहोईल. मी िि १० लाख रुपयाांमध्ये घि घेतले 

आसण असेसमेंट किताना त्याचे मलू्य १६ लाख रुपये होते ति त े१६ लाख रुपय े

प्रमाणे कि सरुू किा. मी घि सवकले आसण िि त्याचे मलू्य ३० लाख रूपये असेल 

ति कि हा ३० लाख रुपयाांवि कि लावावा. पण मी त्याच घिात िाहतो ति किामध्य े

का वाढ किीत आहात.  केवळ माझ्या घिाची सकां मत वाढली. पिांत ुमाझी क्षमता 

वाढत नाही.  म्हणनू पद्धतीने कि न लावता आपण ज्यावषी भाांडवली मलू्य लावतो 

आहोत त्या वषातपासनू पढेु त्याच पद्धतीने कि आकािण्यात यावा. घिाची खिेदी-

सवक्री झाली नवीन सकां मत ठिसवली गलेी ति त्यावि आधारित कि लावला िावा, 

असे माझे मत होते. यासाठी सवाांची सहमती होती असे नर्व्हते.     

श्री.सनुनल प्रभ ू: अध्यक्ष महोदय , आपले मत आपण त्यावेळी माांडले होते, 

मलाही माझे मत माांडण्याचा असधकाि होता. पण शेवटी सवाांनी सदि प्रसताव मान्य 

केला होता. ह ेति आपण मान्य करू शकतो. त्यामळेु आपण िो प्रसताव मान्य केलेला 

आह ेआसण त्याचा परिणाम पाच वषातने होणाि आहे. सन २०२० मध्ये कोसवडमळेु 

सदि कि प्रणाली लावण्यात आली नाही. ती एसप्रलमध्ये लावली िाणाि आह.े 

कोणतातिी नवीन कि मुांबई महानगिपासलकेत लावला िातो आह,े अससेमेंट टॅक्स 
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वाढते आह े असा त्याचा अथत होत नाही. एवढेच मला सभागहृाच्या समोि 

आणावयाचे होते. 

 

श्री.ससुनल प्रभ.ू....... 

अध्यक्ष महोदय, गहृसनमातण मांत्री महोदयाांनी आि उप नगिासाठी बोडत सनमातण 

केला िाणाि असल्याची घोषणा केलेली आहे. 1 + 1 म्हणिे उप नगिामध्ये काही 

अशा चाळी आहते की, चाळ मालकाने खालच ेघि आसण त्यावि घि बाांधनू ज्याांना 

घिाची आवश्यकता होती त्याांनी ते खिेदी केले. त्या घिाचे वीि सबल सवतांत्र आह.े 

मतदाि यादीमध्ये सांबांसधताांची नावे आहते. अससेमेंट टॅक्स भितो, भाडे पावती भितो. 

केवळ तो पसहल्या माळ्यावि िाहतो म्हणनू त्याला SRA योिनेचा लाभ सदला िात 

नाही.   

अध्यक्ष महोदय, मी या सदनामध्ये एक अशासकीय सवधेयक माांडले होते.  

आपण अनेकवेळा चचात दखेील केलेली आह.े तत्कालीन गहृसनमातण मांत्री श्री. प्रकाश 

मेहता याांनी यासांदभातत शासकीय सवधेयक माांडून या प्रकिणाला न्याय दऊे, अस े

आश्वासन सदले होते. म्हणनू मी अशासकीय सवधेयक मागे घेतले होते. तत्कालीन 

माननीय मखु्यमांत्री श्री.दवेेंद्रिी फडणवीस याांनी सदि सवधेयकाबाबत सकािात्मकता 

दाखसवली होती.  

अध्यक्ष महोदय, आि गहृसनमातण मांत्री महोदयाांनी SRA बाबत आसण मुांबई 

गहृसनमातणबाबत अनेक घोषणा केल्या आहते. त्यावेळेला 1+1 मध्ये िे लोक िाहत 

आहते ते असेसमेंट कि भिीत आहते, त्याांचे मतदाि यादीमध्ये त्याांचे नाव आह,े वीि 

सबल आह ेआसण सेन्ससमधील नांबि दखेील आह.े अशा लोकाांच्या बाबतीत एक 

वेगळा आसण धोिणात्मक सनणतय घेणे गििेचे आह.े त्यादृष्टीने सदि सनणतय गहृसनमातण 

सवभागाने घ्यावा, अशी माझी सवनांती आह.े  

अध्यक्ष महोदय, माननीय सविोधी पक्ष नेताा याांनी महानगिपासलकेमध्य े

भ्रष्ट्राचाि झाल्याचे अनेक आिोप केलेले आहते. कोसवडच्या काळामध्य े
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महापासलकेमध्ये िासतीत िासत सांसगत झाला. खपू मोठ्या प्रमाणावि लोक मािले 

गेले. कोसवडच्या काळामध्ये औषधे खिेदी केली गेली, त्यामध्ये भ्रष्ट्राचाि झालेला 

आह.े महानगिपासलकेकडून सदलेल्या टेंडिमध्ये दखेील भ्रष्ट्राचाि झालेला आह.े 

मागील पाच वषातमध्ये ज्या प्रकािे टेंडि सदले गेले त्याबाबतही त्याांनी अनेक गोष्टी 

श्री.ससुनल प्रभ.ू....... 

 साांसगतलेल्या आहते. पिांत ुअध्यक्ष महोदय, आपल्याकडे कें द्र सिकािने एक टीम 

पाठसवली आह.े िि मुांबई महानगिपासलकेमध्ये आपण म्हणता त्या पद्धतीने चकुीची 

कामे होत असतील ति मुांबई मॉडेलची मासहती घेण्यासाठी कें द्र सिकािने अशा 

प्रकािची टीम पाठसवली असती काय?  

यानिंतर श्री.कुलकणी........ 
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श्री. ससुनल प्रभ.ू.. 

कें द्र सिकािने मुांबई शहिात एक टीम पाठसवलेली आह.े या टीममध्ये सवशेषत: टाटा 

इसन्सटट्यटु ऑफ सोशल ससर्व्हतस ग्रपुच्या वतीने मुांबई मॉडेल या सवषयावि सवशेष 

रिसचत किण्यासाठी पांिाब, हरियाणा, कनातटक, िम्म ूआसण कसश्मि, सदल्ली, नीती 

आयोग येथनू काही असधकािी आलेले आहते. या गटामध्ये आयएएस असधकािी 

आसण वगत – १ चे वरिष्ठ असधकािी आहते. मुांबई शहिात चकुीचे काम मुांबई 

महानगिपासलकेने केले असेल ति कें द्र सिकािने टाटा इसन्सटट्यटु ऑफ सोशल 

ससर्व्हतस, मुांबई येथे पांिाब, हरियाणा, कनातटक, िम्म ूआसण कसश्मि, सदल्ली, सनयोिन 

आयोग येथे काम किणाऱया असधकाऱयाांना मुांबई मॉडेल काय आह,े ह े समिनू 

घेण्यासाठी पाठसवले असते काय ? सविोधी पक्षाने अनेक आिोप केले असले तिी 

सत्य काय आह,े ह ेआपणास मासहत आह.े कोसवड काळात मुांबई महानगिपासलका 

प्रशासन, िाज्याचे माननीय मखु्यमांत्री, महानगिपासलकेतील लोकप्रसतसनधी िनतेच्या 

सांपकातत होते. मखु्यमांत्री महोदय ह ेकोसवड – १९ काळात िनतेच्या पासठशी धैयातने 

उभे होते. त्याांची लोकसप्रयता आह.े मुांबई शहिाने कोसवड – १९ काळात िे काम केले 

त्याचे कौतकू वल्डत हले्थ ऑगतनायझेशन, माननीय न्यायालयाने केलेले आह.े 

िगाच्या पासठविही अनेक वतृ्तपत्रामध्ये या शहिाचे कौतकू झाले आह.े म्हणनू मुांबई 

महानगिपासलकेमध्ये काम किणाऱया यांत्रणेने चाांगले काम केले आह.े सत्तमेध्ये केवळ 

सशवसेना पक्ष समोि आह,े म्हणनू अशा प्रकािचे आिोप किणे चकुीचे आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, सविोधी पक्षाने माांडलेल्या अांसतम आठवडा प्रसतावाच्या 

सनसमत्ताने मुांबई शहिाबाबत िे आिोप केले आहते ते अत्यांत चकुीचे आहते. त्यामळेु 

मी याचा निरोध करतो. हा निरोध करण्याचे कारण एकच आह.े आम्ही अनेक वष े

सत्तेत होतो. यतुीमध्ये आम्ही एकत्र काम केले आह.े मागील काही काळात आपली 

यतुी तटुली आह.े या सवाांवरुन मला एका गाण्याची ओळ येथे साांगावी वाटते.  

''भातकुलीच्या खळेा मधील िािा आसणक िाणी 

अध्यातविती डाव मोडला, अधिुी हीच कहाणी'' 
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श्री. ससुनल प्रभ.ू.. 

 अध्यक्ष महोदय, अशा प्रकािे आिोप होत आहते. असे माझे सपष्ट मत आह.े 

आपण मला बोलण्याची सांधी सदल्याबद्दल मी आपले आभाि मानतो.  

 धन्यवाद !  

----- 
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 श्री. असमत साटम (अांधेिी पसिम) : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सविोधी 

पक्षाने म.सव.स. सनयम २९२ अन्वये माांडलेल्या प्रसतावावि बोलण्यासाठी मी उभा 

आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, या प्रसतावात पसहलेच वाक्य असे आह ेकी, मागील २५ 

वषातमध्ये अडीच लाख कोटी रुपयाांचे प्रसताव मुांबई महानगिपासलकेच्या सथायी 

ससमतीमध्ये सांमत किण्यात आले आहते. यावरुन मला महािाष्ट्राचे मािी मखु्यमांत्री 

सव.सवलासिाव दशेमखु याांनी केलेले एक वक्तर्व्य आठवते. ते असे म्हणाले होते की, 

मुांबई महानगिपासलकेची सटँडींग कसमटी ही अांडिसटँडींग कसमटी आह.े िेर्व्हा आपण 

गगुलवि indias bigest scam सचत कितो तेर्व्हा कोल सकॅम, टुिी सकॅम, थ्रीिी 

सकॅम, कॉमनवले्थ सकॅम अशा प्रकािचे वेगवगेळे सकॅम आढळून येतात. सवातत मोठा 

घोटाळा १ लाख ७६ हिाि कोटी रुपयाांचा आह.े हा घोटाळा िसिसटि झालेला आह.े 

पिांत ु मागील २५ वषातमध्ये अडीच लाख कोटी रुपयाांचे प्रसताव मुांबई 

महानगिपासलकेच्या सथायी ससमतीमध्ये पारित झाले आहते. त्या प्रसतावाांमध्ये 

भ्रष्टाचाि झाला आह.े सबल्डींग प्रपोिलच्या प्रसतावामध्ये ५० हिाि कोटी रुपयाांपेक्षा 

असधक िकमेचा भ्रष्टाचाि झाला आह.े बदल्या, सनयकु्त्या यातील भ्रष्टाचाि ति अिनू 

वेगळा आह.े मागील २५ वषातमध्ये सकमान ३ लाख कोटी रुपयाांचा घोटाळा मुांबई 

महानगिपासलकेमध्ये झाला आह.े कदासचत िेर्व्हा दोन वषातनांति आपण गगुलवि 

indias bigest scam सचत करु तेर्व्हा त्यावि ३ लाख कोटी रुपयाांचा बीएमसी सकॅम 

असे सदसेल.  

 अध्यक्ष महोदय, मागील चाि वषातमध्ये मुांबई महानगिपासलकेच्या सथायी 

ससमतीमध्ये िवळपास ५० हिाि कोटी रुपयाांचे प्रसताव पारित झालेले आह.े आता 

सथायी ससमतीचे िे अध्यक्ष होते, त्याांच्या काळात ५० हिाि कोटी रुपयाांचे प्रसताव 

पारित झाले आहते. या पारित झालेल्या प्रसतावाांमधील मुांबईकिाांचा पैसे कोठे गेला 

आह े ? कोसवड काळात ३८ मालमत्ता कशा झाल्या आह े? कोसवड – १९ मध्ये ३ 

हिाि कोटी रुपयाांचा भ्रष्टाचाि किण्यात आला आह.े सन्माननीय सविोधी पक्षनेत े

आसण सन्माननीय सदसय ॲड. आसशष शेलाि याांनी िे साांसगतले आह ेत्याचा मी  
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श्री. असमत साटम .... 

पनु्हा उल्लेख किणाि नाही. ऑसक्समीटि, थमातमीटि, पीपीई सकट, बॉडी बॅग्स 

यासवाांमध्ये भ्रष्टाचाि किण्यात आला आह.े तसेच कोसवड – १९ केअि सेंटिची 

कहानी काही वेगळीच आह.े सबल्डिकडून कोसवड केअि सेंटिचे बाांधकाम केले िात 

होते. तसेच पेंग्वीनचे एनक्लोिि बाांधणाऱयास ऑसक्सिन प्लँट तयाि किण्याचे टेंडि 

सदले िाते. यामळेु ८० टक्के र्व्यवसासयकिण आसण २० टक्के िािकािण असे आह.े 

अशा प्रकािे मुांबई महानगिपासलकेमध्ये काम किण्यात येत आह.े या बाबी पिुार्व्यासह 

मुांबईतील िनतेच्या समोि आल्या आहते. कोसवड – १९ चे ३ हिाि कोटी रुपये कोठे 

गेले आहते ? हा पैसा त्या ३८ मालमत्ताांमध्ये गेला आह.े मागील २५ वषातमध्य े

मुांबईकिाांचे ३ लाख कोटी रुपये कोठे गेले आहते ? असा प्रश्न मुांबईकि आि सवचाित 

आहते. याचे उत्ति कोण दणेाि आह े? यासाठी कोणाचा आश्रय समळत आह,े यासाठी 

कोण मदत किीत आह े ? कदासचत श्री. नांदसकशोि चतवुेदी हचे याचे उत्ति दऊे 

शकतील, असे मला वाटते. ''मुांबई के लटू की कहानी, सनुो नांदसकशोि की िबुानी''  

असे भसवष्ट्यात होऊ शकते.  

 अध्यक्ष महोदय, ह ेसवत केल्यानांति सथायी ससमतीची शेवटची सांधी होती. ७० 

समसनटाांमध्ये साडे सहा हिाि कोटी रुपयाांचे प्रसताव पारित किण्यात आलेले आह.े 

याचा अथत एका समसनटाला ८५ कोटी रुपयाचे प्रसताव पारित झालेले आहते. सथायी 

ससमतीची बैठक सांपल्यानांतिही िात्रीही असे प्रसताव पारित केले िात होते, अशी 

माझी मासहती आह.े आता मुांबई महानगिपासलकेत प्रशासकाची सनयकु्ती किण्यात 

आली आह.े मागील ३ वषातत मुांबई महानगिपासलकेमध्ये िे वाझेसगिी किीत आहते, 

असे मुांबई महानगिपासलकेचे आयकु्त याांना सवातसधकाि दणे्यात आले आहते. आता 

मुांबई महानगिपासलकेमध्ये नवीन ससचन वाझे त्याांनी नेमले आहते. ह ेनवीन ससचन 

वाझे म्हणिेच मखु्य असभयांता श्री. सवनोद सचठोिे ह ेहोत. आता िोिचे कलेक्शन त े

किीत आहते. ज्याांच्यावि एसीबीचे गनु्ह े दाखल आहते त्याांना सचफ इांसिसनअि 

(सर्व्हसिलन्स) या पदावि सनयकु्ती सदली आह.े याचा अथत चोिाला पोलीस बनसवण्याच े

काम किण्यात आले आह.े मुांबई महानगिपासलकेचे आयकु्त श्री. चहल आसण श्री.  
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श्री. असमत साटम .... 

वेलािस ू ह े दोन असधकािी तेथे सविप्पन गँग चालसवत आहते. ते वाझसेगिी किीत 

आहते. आता सथायी ससमतीचा सवषय सांपल्यानांति नवीन प्रशासनाची नवीन कहानी 

श्री. सवनोद सचठोिे याांच्या रुपामध्ये वाझेसगिी मुांबई महानगिपासलकेत सरुु झाली आह.े 

त्यामळेु ही चचात होत आह.े मुांबई महानगिपासलकेत तीन लाख कोटी रुपयाांचा  

भ्रष्टाचाि, साडेसहा हिाि कोटी रुपयाांचे प्रसताव ७० समसनटाांमध्ये पारित केले आहते, 

अशी चचात होत आह.े  या सवाांवरुन मुांबईतील िनतेचे लक्ष सवचसलत किण्यासाठी 

एक नवीन कन्सेप्ट उदयास आली आह.े मुांबई क्लायमेट ॲक्शन प्लॅन ही नवीन 

कन्सेप्ट आह.े  

 

यानांति श्री. चौधिी.... 
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श्री.असमत साटम..... 

ह ेपाचही पॅिासमटसत कस ेबोगस आहते ि मुिंबईकरािंची कशी धळूिेक करीत आहते, 

त ेमी सािंगतो. 

 अध्यि महोदय, पसहला पॅिासमटि वसेट मॅनेिमेंट हा आह.े  मुांबई शहि पवूी 

१० हिाि मेसरक टन कचिा प्रोडयसु किीत होते.  आता समुािे ६ ते ७ हिाि मेसरक 

टन कचिा मुांबई शहि प्रोडयसु किते.  त्या कचऱयाचे किायचे काय, असा प्रश्न मुांबई 

महानगिपासलकेला पडतो.  यिुोपमध्ये अशी काही शहिे आहते की, िे कचिा इम्पोटत 

कितात कािण त्याांची लोकसांख्या िासत नाही.  या इम्पोटत केलेल्या कचऱयापासनू त े

वीि तयाि कितात.  पिांत ुसदवसाला ६ हिाि टन कचिा प्रोडयसु करुन दखेील मुांबई 

महानगिपासलकेला प्रश्न पडतो की, या कचऱयाचे किायचे का ?  म्हणिे मुांबई 

महानगिपासलका कचऱयाची सवल्हवेाट लाव ू शकली नाही पिांत ु "Mumbai 

Climate Action Plan" च्या गप्पा कितात. 

 अध्यक्ष महोदय, यातील दसुिा मदु्दा "Urban greening" हा आह.े  मी मुांबई 

महापासलकेकडे मासहती असधकाि कायद्याांतगतत एक अित केला होता.  त्याला 

महापासलकेने उत्ति सदले की, "गेल्या १० वषाांमध्ये ३८ हिाि ८९९ झाडे तोडण्याची 

पिवानगी मुांबई महानगिपासलकेच्या वकृ्ष प्रासधकिणाने सदली."  या ३८ हिाि ८९९ 

पैकी २१ हिाि झाडे तोडण्याची पिवानगी खासगी प्रकल्पाांकरिता म्हणिे 

सबल्डिाांच्या प्रकल्पाांसाठी दणे्यात आली.  माझ्या मुांबई महानगिपासलकेतील वकृ्ष 

प्रासधकिण ३८ हिाि ८९९ झाडे तोडण्याची पिवानगी दणेाि पिांत ु मी मात्र 

"Mumbai Climate Action Plan" च्या गप्पा किणाि. 

 अध्यक्ष महोदय, "Water Resource Management" हा यातील सतसिा 

मदु्दा आह.े  सन २०२० साली एका सदवशी इतका पाऊस पडला व मुांबई 

महानगिपासलकेने एवढया पाण्याचा ऊपसा करुन ते समदु्रामध्ये सोडले की त्या 

पाण्याने दोन वेळा तलुसी तलाव भिला असता.  ह ेपाणी ऊपसा करुन समदु्रामध्ये 

फेकण्यात आले.  आता गािगाई-सपांिाळ प्रकल्प दखेील िद्द किण्यात आला आह.े  

पिांत ुआम्ही मात्र "Mumbai Climate Action Plan" च्या गप्पा किणाि. 
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श्री.असमत साटम..... 

 अध्यक्ष महोदय, पढुचा मदु्दा "Energy Management and Air Quality" 

चा आह.े  सन्माननीय सदसय श्री.अब ुआिमी याांना मी सवचारु इसच्ितो की, आपके 

यहाँ डम्पींग ग्राऊां ड पि एअि क्वॉसलटी कैसी ह?ै  मुांबई महानगिपासलकेवि २५ वष े

िाज्य किणाऱयाांना डसम्पांग ग्राउांडच्या आिबुािचू्या परिसिातील air quality index 

सधुािता आला नाही.  पिांत ु Energy management च्या गप्पा मािल्या िात 

आहते.  माननीय श्री.दवेेंद्र फडणवीस ह ेमखु्यमांत्री असताना सन २०१८ मध्ये हरित 

इमाितींना मालमत्ता किामध्ये १५ टक्के सवलत दणे्याचा शासन सनणतय सनगतसमत 

किण्यात आला होता.  याांनी त्याची दखेील अद्यापपयांत अांमलबिावणी केली नाही 

मात्र "Mumbai Climate Action Plan" च्या गप्पा किणाि. 

 अध्यक्ष महोदय, पाचवा मदु्दा "Mobility" चा आह.े  हा मदु्दा ति सवातत 

हासयसपद आह.े  Because, Mumbai is city where distance is measured 

in time and not in kilometeres.  अमेरिकेत एका सठकाणाहून दसुऱया सठकाणी 

िायचे असेल व एखाद्याला सवचािले ति समोिचा माणसू साांगतो की, ४ माईल्स, ५ 

माईल्स, ६ माईल्स, ८ माईल्स... पिांत ु मुांबईमध्ये आपण एखाद्या र्व्यक्तीला िि 

सवचािले की मला गोिेगावला िायचे आह ेति समोिचा र्व्यक्ती साांगतो की, अधात तास 

लागेल, पाऊण तास लागेल, एक तास लागेल, दीड तास लागेल... मोसबसलटी हा 

मुांबई शहिाचा सवातत सक्रसटकल मदु्दा आह.े  या मदु्दयाचे सोल्यशुन म्हणनू माननीय 

श्री.दवेेंद्र फडणवीस मखु्यमांत्री असताना २५६ सकलोमीटि अांतिाच्या मेरो िेल्वचे े

काम फक्त पाच वषाांमध्ये सरुु झाले.  पिांत ुएका कािशेडसाठी तमु्ही ही मेरो िेल्व े

थाांबसवली.  १० हिाि कोटी रुपयाांपेक्षा िासत सकमतीचा प्रकल्प थाांबसवण्यास कोण 

िबाबदाि आह,े हा या सनसमत्ताने माझा प्रश्न आह.े  मुांबई महानगिपासलकेचे वकृ्ष 

प्रासधकिण ३८ हिाि ८९९ झाडे तोडण्याची पिवानगी दऊे शकते पिांत ुदीड कोटी 

मुांबईकिाांचा प्रवास सकुि होण्यासाठी व मेरो िेल्वे होण्यासाठी मात्र २ हिाि ७०० 

झाडाांचा बाऊ केला िातो आसण गप्पा मात्र "Mumbai Climate Action Plan" 

च्या गप्पा कितात. 
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श्री.असमत साटम..... 

 अध्यक्ष महोदय, याांना न्यायालय दििोि कशा झापडा मािते याचे मी एक 

उदाहिण दतेो.  पवई येथे सायकल रॅक केला िाणाि आह.े  या कामाला उच्च 

न्यायालयाने सटे सदला.  सटे दतेाना माननीय उच्च न्यायालयाने असे म्हटले की, It is 

in violations of wet land rules, destryoing the flora and fauna of the 

vicinity and also affecting the Indian Marsh Crocodile." दोन 

पयातविणवादी या प्रकल्पासविोधात उच्च न्यायालयात गेले होते.  त्यावरुन उच्च 

न्यायालयाने सदलेला सटे अद्याप कायम आह.े  तेथे तमु्हाला पयातविण आठवत नाही 

का ?  पवई येथील पयातविणाचा ऱहास करुन सायकल रॅक तयाि किायचा मात्र 

Mumbai Climate Action Plan च्या गप्पा मािायच्या.   

 अध्यक्ष महोदय, वाांद्र ेत ेविळी हा ३.७ सकलोमीटि लाांबीचा सायकल रॅक 

िगातील सवातसधक कॉसटली सायकल रॅक असेल.  यासाठी १६८ कोटी रुपये खचत 

येणाि आह.े  समदु्रामध्ये भिाव टाकून, सपलि उभे करुन हा १६८ कोटी रुपयाांचा 

सायकल रॅक आम्ही बनवणाि आहोत.  प्रसत सकलोमीटि िाष्ट्रीय महामागत 

बनसवण्यास िेवढे पैस े लागतात त्याच्या ५०० पट पैसे हा सायकल रॅक 

बनसवण्यासाठी खचत केले िाणाि आहते आसण आम्ही मात्र "Mumbai Climate 

Action Plan" च्या गप्पा किणाि. 

 अध्यक्ष महोदय, एस.टी.पी. बाबत माननीय न्यायालयाने साांसगतले आह ेकी, 

"We will monitor the tendering process." कल्पना किा की, मुांबई ह े

आांतििाष्ट्रीय दिातचे शहि असताना, मुांबईतनू अनेक नदी-नाले वाहत असताना, त्या 

नदी-नाल्यातील सवत कचिा व गाळ समदु्रामध्ये सवना प्रसक्रया िातो व अिनूपयांत 

आपण मुांबई शहिामध्ये एस.टी.पी. करु शकलो नाहीत.  आम्ही २५ वषे मुांबई 

महानगिपासलकेवि िाज्य किीत आहोत.  यादिम्यान आम्ही एस.टी.पी. करु शकलो 

नाहीत पिांत ुआम्ही मात्र "Mumbai Climate Action Plan" च्या गप्पा मािणाि.  

 अध्यक्ष महोदय, "Mumbai Climate Action Plan" ची बोगससगिी ही 

मुांबई महानगिपासलकेच्या भ्रष्टाचािापासनू मुांबईकिाांचे लक्ष सवचसलत किण्यासाठी  
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श्री.असमत साटम..... 

व मुांबईकिाांच्या डोळयात धळूफेक किण्यासाठी केलेली एक चाल आह.े  मुांबईचे 

महापासलका आयकु्त ति एवढे महान आहते की त्याांनी असे सवधान केले की, "सन 

२०५० पयांत ७० टक्के दसक्षण मुांबई पाण्याखाली असेल."  दसक्षण मुांबई पाण्यात 

िाईल सकां वा कसे ह ेमला मासहती नाही पिांत ुयाांचा कािभाि असाच सरुु िासहला ति 

ह ेसनसितपणे पढुील एक-दोन मसहन्याांमध्ये पाण्यात िातील.   

 अध्यक्ष महोदय, आयपीएल च्या सांदभातत काहीतिी थ्रेट आह.े  असतिेक्याांनी 

त्याची िेकी केल्याची बातमी आि वाचनात आली.  त्यामळेु मुांबई शहिामध्ये भीतीच े

वाताविण आह.े 

 श्री.सदलीपिाव वळसे-पाटील : अध्यक्ष महोदय, काही माध्यमाांमध्ये मुांबई 

आयपीएल ला धोका आह ेसकां वा कोणी िेकी केली असल्याच्या बातम्या सरुु आहते.  

पिांत ुअशी काहीही परिससथती नाही.  मुांबईच्या आयपीएल ला काहीही धोका नाही.  

कोणीही िेकी केलेली नाही सकां वा कोणाचीही काही धमकी आलेली नाही.  पोलीस 

सवभागाने दखेील ह ेसपष्ट केले आह.े 

 श्री.असमत साटम : अध्यक्ष महोदय, मुांबईच्या िनतेच्या मनातील मुांबई 

पोसलसाांच्या बद्दलची भावना आसण गेल्या दोन वषाांमध्ये मुांबई पोसलसाांची मलीन 

झालेली प्रसतमा हा माझा मदु्दा आह.े   

 अध्यक्ष महोदय, आम्हाला मुांबई पोसलसाांचा असभमान आह.े  आम्हाला 

असभमान आह ेशहीद अशोक कामटे याांचा, आम्हाला असभमान आह ेशहीद हमेांत 

किकिे याांचा, आम्हाला असभमान आह ेशहीद सविय साळसकिाांचा.  पिांत ुआम्हाला 

खदेसधु्दा आह े की, शहीि अशोक कामटे, शहीद हमेांत किकिे, शहीद सविय 

साळसकिाांची मुांबई पोलीस आता ससचन वाझचेी मुांबई पोलीस झाली आह.े   

यानांति श्री.धमुाळे..... 
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श्री. असमत साटम... 

१९६० मध्ये या महािाष्ट्राची सथापना झाल्यानांति आम्ही असे कधीच पासहले नर्व्हत े

की पोलीसच बॉम्ब ठेवतात.  पोलीसच मडति कितात.  पोलीस १००-१०० कोटी 

रुपयाांची वसलुी कितात.  असे आम्ही यापवूी कधीच पासहले नर्व्हते.  त्यामळेु अशा 

प्रकािे पोसलसाांच्या प्रसतमेला िो तडा गेला आह,े ही मुांबईकिाांची खिी खांत आह.े   

 अध्यक्ष महोदय, मी मागच्या असधवेशनात माननीय गहृमांत्री याांना २ क्रमाांक 

सदले होत ेआसण असे साांसगतले होते की,  या क्रमाांकावरुन मुांबईतील टॉप आयपीएस 

असधकाऱयाांना फोन केले िातात, त्याांना इन्सरक्शन सदल्या िातात.  आपल्या अपिोक्ष 

ते केले िाते आसण ते नांबि मी िेकॉडतवि सदले होते.  आपण ते सटपणूही घेतले होत.े  

मी आपल्या साांग ूइसच्ितो की, आता ते दोन्ही नांबि मी साांसगतल्यानांति बांद झाले 

आहते.  पण ते नांबि कोणाचे आहते ति ते परृ्थवी चर्व्हाण नावाच्या एका र्व्यक्तीच े

आहते.  तो लायझसनांग कितो आसण या शासनातील कुठल्या मांत्रयाचा तो फ्रां टएांडि 

आह े आसण कुठल्या मांत्रयाच्या वतीने तो र्व्यक्ती मुांबई पोसलसाांमधील आयपीएस 

असधकाऱयाांना वेगवेगळ्या प्रकािचे इन्सरक्शन दतेो, याची आपण मासहती घेतली 

पासहिे, अशी माझी आपल्याला सवनांती आह.े 

 अध्यक्ष महोदय,  दसुिा एक सवषय म्हणिे आपण पासहले की, सदशा सासलयन 

सहचा सांशयासपद मतृ्य ू झाला आह.े  आपण पासहले की, पिूा चर्व्हाण नावाच्या 

आपल्या एका भसगनीने आत्महत्त्या केली.  आपण पासहले की, करुणा शमातबिोबि 

काय होत आह.े  म्हणनू माझी अशी सभती आह ेकी, पनु्हा एकदा सदशा सासलयन, 

पिूा चर्व्हाण सकां वा करुणा शमातसािख ेप्रकिण या महािाष्ट्रात घडता कामा नये.  कािण 

एका मसहलेला इतके पिेशान केले िाते, त्या मसहलेला इतके हौंड केले िाते, त्या 

मसहलेवि इतकी पाळत ठेवली िाते, त्या मसहलेचे फोन टॅप केले िातात, त्या मसहलेच े

लोकेशन मॅसपांग केले िाते, आतापयांत त्या मसहलेला मािण्याचा प्रयत्न झाला आह,े 

त्या मसहलेवि खोटी केस करुन ५२ सदवस सतला िेलमध्ये टाकले आह.े ती मसहला 

ज्या सठकाणी िाहते त्या परिसिातील आिबुािचू्या मांसदिाच्या सभांतीवि त्या मसहलेचा 

फोन नांबि पेंट केला िातो.  तो नांबि बघनू सतला वेगवेगळ्या प्रकािचे फोन केले  
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श्री. असमत साटम... 

िातात, त्या फोनवरुन अश्लील गोष्टी बोलल्या िातात, िसत्यावि चालत असताना 

िोट्या िोट्या मलुाांच्या हातामध्ये सचठ््ठया दऊेन सतला धमक्या सदल्या िातात आसण 

त्या सवत सचठ््ठया आसण सवत धमक्याांमध्ये एकच म्हटलेले असते की, "आवाि बांद 

कि".  त्यामळेु आमचा हा सवाल आह ेकी, आवाि कुणाचा ?  या मसहलेचे नाव 

सवप्ना पाटकि आह.े  त्या सवप्ना पाटकि याांचा िीव धोक्यात आह.े  त्याांच्या 

कुटुांसबयाांचा िीव धोक्यात आह.े  त्याांना िोि हौंड केले िात आह.े िोि त्याांच्यावि 

पाळत ठेवली िाते.  िोि त्याांना धमक्या सदल्या िात आहते.  िोि त्याांना फोन करुन 

अश्लील गोष्टी बोलल्या िात आहते आसण त्यामळेु पनु्हा एकदा या महािाष्ट्रामध्ये 

एखादी सदशा सासलयन झाली नाही पासहिे.  पिूा चर्व्हाणसािख ेप्रकिण झाले नाही 

पासहिे, सकां वा करुणा शमातसािख्या कुठल्या तिी आपल्या भसगनीने माझ्यावि 

अत्याचाि होतोय अशा प्रकािची वाच्यता केली नाही पासहिे आसण म्हणनू मी 

आपल्यामाफत त गहृमांत्री महोदयाांचे लक्ष वेधतो की, या सांपणूत प्रकिणाची आपण 

चौकशी किा.  गिि भासल्यास आपण सवप्ना पाटकिला सांिक्षण द्या आसण पनु्हा 

एकदा या सििाऊां च्या महािाष्ट्रामध्ये अशा प्रकािची घटना घडणाि नाही, याची 

काळिी घ्या, अशी सवनांती कितो आसण  येथेच थाांबतो.  ियसहांद, िय महािाष्ट्र ! 

----------- 

 

 

यानांति श्री. सनतनविे.. 
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 श्री अब ूआिमी (मानखदुत-सशवािीनगि) : अध्यक्ष महोदय, म.सव.स. सनयम 

२९२ के अांतगतत िो अांसतम आठवडा का प्रसताव सवपक्ष की ओि से सदन में पेश 

सकया गया ह,ै उस प्रसताव पि बोलने के सलए मैं खडा हुआ हूां. 

 अध्यक्ष महोदय, मुांबई एक इांटिनेशनल ससटी ह.ै यहाँ पि िोिी िोटी समलती ह ै

इससलए लोगों को यहाां पि आना पडता ह.ै इस दशे में में गाांव का सवकास नहीं हुआ. 

गाांव में बेचािा सकसान खतेी किके अपना पेट नहीं भि सकता. इससलए िहाां पि िोिी 

िोटी समलती ह ैवहाां पि िाता ह.ै फुटपाथ पि िोिी िोटी कमाता ह.ै मैं दखेता हूां सक 

एक तिफ हांसता औि सखलसखलाता हुआ मुांबई ह,ै तो दसूिी तिफ उदास औि आसँ ू

बहाता हआु मुांबई ह.ै कहा िाता ह ैसक  

"एक तन पि सोने का ताि खींचे 

औि एक तन पि तो सतू का भी ताि नहीं, 

इसीसलए बगावत किता हूां, 

ये अन्याय मझुे सवीकाि नहीं. 

एक तिफ दो एकड में बनी हवेली, 

िहने वाले ससफत  दो प्राणी, 

औि एक तिफ दस फूट का घि ह,ै 

िहने वाले दस सो सकते ह,ै 

पि पैि पसाि नहीं, 

इससलए बगावत किता हूां, 

ये अन्याय मझुे सवीकाि नहीं." 

अध्यक्ष महोदय, सन १९९५ में िब आदिणीय श्री मनोहि िोशी िी मखु्यमांत्री 

थे, तो उन्होंने कहा था सक सदनाांक ०१ िनविी तक सितने झोपडे बने ह,ै वह सब 

सलगलाईज्ङ उसके बाद यसद कोई नये झोपडे बने, तो वहाां का वॉडत ऑसफसि, पसुलस  
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श्री अब ूआिमी... 

ऑसफसि, वहाां के सिम्मदेाि असधकारियों पि काितवाई होगी. इससे ऐसा लगा था सक 

अब कोई नये झोपडे नहीं बनेंगे. उसके बाद सन २००० तक के झोपडे िेग्यिुिाईि 

सकए गए.  अब सन २०११ तक की बात की िा िही ह.ै पसुलस औि वॉडत ऑसफसि 

की लापिवाही के कािण ये झोपडे बनते ह.ै  उन झोपडों को कहीं न कहीं सांिक्षण 

समलता ह.ै भमूासफया इसका गलत इसतेमाल किके नये झोपडे बनाते िा िह ेह.ै उसके 

बाद वहाां पि शौचालय, पानी, िासता, गटि, सबिली आसद ससुवधाएां चासहए. मिेे 

मानखदुत-सशवािीनगि इलाके में ऐसी ससथसत ह ैसक मुांबई की सडकों से सितने लोग 

उठाये िाते ह,ै ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहीं पि लाकि सबठाया िाता ह.ै वहाां पि 

पानी की बांदोबसत नहीं ह.ै वहाां शौचालय नहीं ह.ै सलम मासफया का िबिदसत नेटवकत  

ह,ै यह नेटवकत  खत्म होना चासहए. एकसाथ ५० झोपडे बनाए िाते ह.ै असधकािी औि 

पसुलस से समलकि, पैसे दकेि, असधकािी को पटाकि कोटत से सटे भी ले लेते ह.ै एक 

बाि सटे हो गया तो सफि उस पि कुि नहीं होता ह.ै इससलए असधकारियों औि पसुलस 

पि गैिकाननूी काम औि इसको हसथयाने के बािे में एफआईआि होना बहतु िरुिी ह.ै 

उसके बाद पसब्लक के पैसे से बाि बाि उसको सडमॉसलश सकया िाता ह.ै सफि उसको 

बनाया िाता ह ैतो उसके बाद सफि झोपडे बनाए िाते ह.ै इसके सलए मासफया लोगों 

से एक रुपया भी वसलूा नहीं िाता ह.ै पसब्लक का पैसा बेमतलब खचत सकया िाता 

ह.ै  मेिा कहना यह ह ैसक अब यसद कोई झोपडा बनाता ह ैतो झोपडा बनाने वाले पि 

पांचनामा किके एफआईआि दित होना चासहए औि उसका पिूा खचात बनाने वाले से 

वसलू सकया िाना चासहए. २५ साल पहले ४० लाख झोपडपट्टीवाससयों को घि दनेे 

की बात की गई थी. केवल दो लाख लोगों को घि समला ह.ै ३० सालों में झोपडों की 

तादाद लगाताि बढते िा िही ह.ै इस योिना में सलम सोसायटी के लोगों के साथ 

सबल्डि का िो एग्रीमेंट होता ह,ै सलम वालों के साथ सबल्डि अपनी बात कायम नहीं 

िखते ह,ै उनको सकिाया नहीं दतेे ह.ै सोसायटी वाले भी बाि बाि नई सडमाांड किते ह.ै 

इससलए इस बािे में ऐसा कोई काननू बनाया िाए सक िो बात तय होती ह ैऔि उससे 

यसद वे मकुि िाते ह,ै भाडा नहीं दतेे ह,ै तो ऐसे लोगों के सखलाफ सक्रसमनल केस 

दासखल सकया िाना चासहए, तासक सलम का सवकास िल्द से िल्द हो सके.  
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अध्यक्ष महोदय, एमएसडीपी के साथ ससविेि का सरटमेंट प्लाांट मुांबई शहि में 

बनने वाला था. १० साल से केवल टेंडि बन िहा ह.ै सपु्रीम कोटत ने वॉसनांग दनेे के बाद 

भी ये सरटमेंट प्लाांट शरुु नहीं हुआ ह.ै इसको िल्द से िल्द बनाना चासहए. सपु्रीम 

कोटत ने यहाां तक कहा ह ैसक यसद ये काम नहीं हुआ तो महानगिपासलका पि काितवाई 

होगी. २५ हिाि किोड रुपये का मामला ह.ै  कसमशन के चक्कि में सब काम रुक 

िाते ह.ै कहाां से सकतना कसमशन समलेगा, यह दखेा िाता ह.ै हम दसूिे मलु्कों में समुांदि 

के सकनािे िाते ह ैतो वहाां पि एकदम साफ औि हिा पानी, नीला पानी सदखायी दतेा 

ह.ै  यहाँ पि इतनी गांदगी ह ैसक यहाँ बहुत ज्यादा सबमारियाां फैलती ह.ै इस बािे में ध्यान 

सदया िाना चासहए. 

अध्यक्ष महोदय, ससविेि प्लाांट हो या कोई भी प्रोिेक्ट हो, वह पाांच साल में 

पिूा नहीं होता ह.ै  हमािे एरिया में एक िमाने से काम हो िहा ह.ै िोड का सवकास नहीं 

हो िहा ह.ै इस पि बांधन लगाए िाने चासहए. ससविेि सवभाग ने िल्द से िल्द काम 

किना चासहए. िोड सवभाग की ओि से िो भी सीसी िोड बनते ह,ै उसके साईि का 

डे्रनेि नया नहीं बनाते ह,ै केवल रिपेअि किते ह ैसिससे लोकल फ्लडींग होती ह.ै इस 

बािे में ध्यान सदया िाना चासहए. सडक पि िो टाईल्स लगी हुई ह,ै वह टाईल्स सहलती 

ह.ै दो सदन पहले मैं कुलाबा पसुलस सटेशन गया. पिेू कम्पाऊां ड में एक भी टाईल्स ऐसी 

नहीं ह ैिो सहल नहीं िही हो, सभी टाईल्स सहल िही ह.ै भ्रष्टाचाि औि बेईमानी पि 

सिकाि ने ध्यान दनेा चासहए.  

अध्यक्ष महोदय, ४० से ५० इांसिसनअसत सवसिलेंस के ह.ै ये क्या किते ह,ै इनका 

क्या काम ह ै? िो सवसिलेंस के असधकािी ह,ै वह अपनी ड्यटुी सही तिह से नहीं कि 

िह ेह.ै नाला वायडसनांग का काम ह.ै ये काम सिमसटोवॅड के अांतगतत हो िहा था. ये 

काम बहुत सलो हो िहा ह.ै पैसा इधि-उधि खचत सकया िाता ह.ै िोटे नाले बना सदए 

िाते ह,ै बडे नालों का काम नहीं हो िहा ह.ै इस ओि ध्यान सदया िाना चासहए.  

अध्यक्ष महोदय, िो सवसडओकॉन असतथी औि एस.िी.केसमकल्स ह,ै उसमें 

४० इमािते, उन सभी को समलाकि केवल "एम" ईसट वॉडत में तकिीबन ७ से ८ हिाि  
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घि १०-१५ सालों से खाली पडे ह.ै एक इमाित में ११२ फ्लैट्स ह,ै सब खाली पडे 

ह.ै सिनके पास घि नहीं ह,ै सिनको कहीं से उिाडा िा िहा ह,ै िो बाहि से आना 

चाहते ह,ै उनसे भाडा लेकि लोगों को घि दनेा चासहए. १५ सालों से लोग घिों पि 

कब्िा कि के बैठे ह.ै  

अध्यक्ष महोदय, कुि समय से महािाष्ट्र शासन की िगह पि आबाद सलम 

बससतयों की झोपडपरट्टयों को फोटोपास दनेा बांद कि सदया गया ह.ै रान्सफि की 

प्रसक्रया भी बांद कि दी गई ह.ै शासन को प्राप्त होने वाले िेवेन्य ूका लॉस हो िहा ह.ै 

िनता के समाधान के सलए, सिकािी िेवेन्य ूबढाने के सलए यह िरुिी ह ैसक मुांबई मनपा 

द्वािा िो प्रसक्रया की िा िही ह,ै कलेक्टि सवभाग भी उसी तिह से काम शरुु किे. मुांबई 

मनपा की िगह पि आबाद सलम बससतयों का फोटोपास औि रान्सफि का काम हो 

िहा ह,ै लेसकन कलेक्टि की िगह पि नहीं हो िहा ह.ै  

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रदषूण के बािे में कहना चाहता हूां. मेिे एरिया में डम्पींग ह.ै 

वहाां पि हिािों रक िोि आते ह.ै एसएमएस कां पनी पि अब तक कोई िोक नहीं लग 

िही ह.ै हाई कोटत का ऑडति होने के बाद भी हि साल एक्सटेंशन हो िाता ह.ै वहाां के 

लोगों की सिांदगी दधुति हो गई ह.ै टाटा ने रिसचत किके बताया ह.ै मैंने सदन में कई बाि 

बताया ह ैसक मुांबई में लोगों के िीने का आविेि ६५ साल ह,ै तो उसके सहसाब स े

उस एरिया में लोगों के िीने का आविेि ३९ साल ह.ै इस बािे में िरुि कुि न कुि 

सकया िाना चासहए.  

अध्यक्ष महोदय, इस प्रसताव में श्री ससचन वाझ ेऔि श्री पिमवीि ससांग के बािे 

में गहिी सासिश की बात हुई. श्री मकेुश अांबानी के घि के बाहि सिनेटीन से भिी गाडी 

समली. िनता यह िानना चाहती ह ैसक वह कहाां थी,  कहाां से आयी, सकसने िखा? 

इसमें कुि भी सपष्ट नहीं हो िहा ह.ै पता नहीं उसको क्यों िुपाया िा िहा ह.ै उसमें एक 

मसुसलम तांिीम का नाम लाकि िख सदया. यह अच्िा हुआ सक बात खलु गई, विना 

कुि औि मसुसलम लडके, सिस तिह से १५ सालों से कुि मसुसलम लडके बेकसिू 

िेलों में पडे ह,ै कुि औि पडे िहते. उसको पिूने वाला कोई नहीं होता ह.ै  
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अध्यक्ष महोदय, ख्वािा यनुसु के केस में सन २००२ में कोटत में केस चल िहा 

था. मझुे अफसोस के साथ कहना पडता ह ैसक यहाां पि इांसाफ नहीं ह,ै चाह ेकोई भी 

सिकाि हो. ख्वािा यनुसु के मडति के केस में सन २००२ में सीआईडी ने १४ लोगों 

पि केस चलाने के सलए कहा था. सिकाि ने केस नहीं चलाने सदया. पता नहीं सक क्या 

हुआ था, क्या रिश्तेदािी थी. केवल चाि लोगों पि केस चल िहा था. मैंने बहुत कोसशश 

की सक ख्वािा यनुसु को मािने वाले में इन लोगों का नाम ह,ै इनको रिइनसटेट नहीं 

सकया िाए, लेसकन उसको रिइनसटेट सकया गया. कई पसुलस मासफया यहाां पडे हुए ह,ै 

िो बडे बडे गुांडे औि डॉन ह,ै उनसे भी ज्यादा बदमाश ये लोग ह.ै इस ओि ध्यान सदया 

िाना चासहए. 

अध्यक्ष महोदय, मालेगाव के ब्लासट केस में एनआईए औि एटीएस, इन दोनों 

ने इन्वेससटगेशन सकया. एनआईए की प्रॉससक्यटुि श्रीमती िोसहणी सासलयान का बयान 

आप सभी ने पढा होगा. उन्होंने कहा सक मझुे ऊपि से दबाव ह.ै मालेगाव के केस में 

श्रीमती प्रज्ञा ससांग ठाकूि, श्री पिुोसहत, ये लोग पकडे गए ह.ै इनमें इनके साथ निमी 

बितो. ये सिकािी वकील कह िह ेह ैिो सक ििों के सामने केस लेकि िाते ह.ै व े

अपना केस सही तिीके से पेश नहीं किेंगे तो सिा कहाां से होगी ? यही हो िहा ह.ै 

एनआईए में िो लोग पकडे गए ह,ै इन लोगों की सब गवाही टूट िही ह,ै कोई गवाही 

सही नहीं आ िही ह.ै मेिा सनवेदन ह ैसक िो एटीएस महािाष्ट्र सिकाि में ह,ै आप उनके 

गवाहों को भेसिए, तासक इसमें दधू का दधू औि पानी का पानी हो िाए. विना 

अफसोस होगा.  

अध्यक्ष महोदय, आपने तो बहुत कह सदया. मांसदि, गणपसत... नहीं हुआ. हम 

भी तो यहाँ िहते ह.ै हमािा भी नाम एक बाि लेते सक कम से कम बािा िबिुला का 

िलुसु नहीं सनकला, नमाि नहीं हो िही थी, आशिुा का िलुसु नहीं सनकला. लेसकन 

मैं सम्माननीय मखु्यमांत्री िी को मबुािक बात दनेा चाहूांगा. शबेबािात के सदन कोई 

बाहि नहीं सनकला. मैं बधाई दुांगा. िब कोटत ने कह सदया, बडी बडी ऑगतनाईिेशन ने  
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कह सदया सक माननीय मखु्यमांत्री िी ने सिस तिह से कोसवड को कां रोल सकया, उसके 

सलए मैं उनको बधाई दनेा चाहता हूां. उन्होंने अच्िा काम सकया था.  

अध्यक्ष महोदय, मेरो, २५६ सकलोमीटि की कोसटल िोड, सी-सलांक औि िो 

फ्री वे बना ह,ै ये मुांबई के सलए बहुत अच्िी चीि समली ह.ै फ्री वे के बािे में कहना 

चाहूांगा सक कुलाबा से हमािे यहाँ िाने के सलए एक घांटे का समय लग िाता ह.ै 

कुलाबा से वहाां तक डेर्व्हलपमेंट हो िाता, तो हम लोगों के सलए फ्री वे का एक अच्िा 

साधन हो िाता. आने िाने में अच्िा होता. हमािे यहाँ रासफक की हालत बहुत खिाब 

ह.ै  

अध्यक्ष महोदय, मुांबई महानगिपासलका में िो सहुसलयते गिीब लोगों को नहीं 

समल िही ह,ै पिेशासनयाां ह,ै पानी, सडकों, शौचालयों की समसयाएां ह,ै इस पि ध्यान 

सदया िाना चासहए. इतना कह कि मैं अपना भाषण पिूा किता हूां, धन्यवाद. 

    ----------- 
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श्री. ननतेश राणे (कणकवली) :अध्यि महोदय, अांसतम आठवडा प्रसतावावि 

माझे सवचाि माांडण्यासाठी मी उभा आह.े हा प्रसताव पणूत वाचल्यानांति सवश्वासच बसत 

नाही की, हा आपल्या िाज्याबद्दल आह.े कािण या प्रसतावाच्या सनसमत्ताने ज्या ज्या 

बाबी साांसगतलेल्या आहते ते खिेच िाज्यामध्ये सरुु आह ेकाय, खिेच एवढी सांकटे 

आहते काय, खिेच एवढे कायदा आसण सरु्व्यवसथेचे प्रश्न सनमातण झाले आहते काय 

? ह ेमाझ्या सामोिच ेप्रश्न आहते. कािण एवढी वाईट परिससथती आमच्या िाज्यामध्य े

नाही. कािण पोलीस आसण प्रशासन ज्या पद्धतीने वागते ह े बसघतल्यानांति या 

िाज्याची एवढी वाईट परिससथती आह ेह ेऐकल्यानांति मला सवश्वास बसत नाही. दीड 

मसहना ह ेिाज्य सकती चाांगले चालते, प्रशासन सकती चाांगले चालते, पोलीस सकती 

चाांगले काम कितात ह ेफाि िवळून अनभुल्यापैकी मी एक आह.े  

अध्यक्ष महोदय, काही खोटी आकडेवािी मी आपल्यासमोि माांडणाि आह.े 

मुांबई कसमशनि श्री. हमेांत नगिाळे असताना ॲन्यएुल क्राईम कॉन्फिन्स झाली. त्या 

माध्यमातनू काही खोटे आकडे आपल्या समोि माांडले आहते.  त्याांनी असे साांसगतले 

की, सन २०२१ मध्ये ८४ हिाि ६५६ गनु्ह ेघडलेले आहते. सन २०२० मध्ये ५१ 

हिाि ६८ गनु्ह ेघडलेले आहते. याचा अथत एक वषातत िवळपास २६ टक्के गनु्याांची 

वाढ झाली आह,े अशी खोटी मासहती या कॉन्फिन्सच्या सनसमत्ताने बाहिे आलेली 

आह.े यामध्ये काय, काय सलसहले आह ेति खनुाचे गनु्ह े१४८ वरुन, १९२ वि आले 

आहते.  

     यानांति श्रीमती किांदीकि.... 
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श्री. सनतेश िाणे.... 

सवनयभांगाच्या गनु्हाांमध्ये ४९ टक्के वाढ झाली  आह.े  दिोडे ६१४  पासनू ७४९ पयांत 

वाढले आहते. खांडणीचे प्रकाि २०४ वरुन २८० वि गेले आहते. अशी खोटी मासहती 

िाज्यासमोि का द्यायची ? मुांबईत, िाज्यात ह े प्रकाि चालले आहते काय ? 

पोसलसाांसमोि ह ेसवत सवषय  नाहीत. िाज्या समोि, प्रशासना समोि ह ेसवषय नाहीत. 

त्याांच्या समोि अिनू मोठे प्रश्न आहते. मोठमोठया गोष्टींमध्ये त्याांना लक्ष द्यायच े

असते. मसहलाांच्या सवरुध्द झालेल्या अत्याचािाबाबत ते कशाला लक्ष घालतील ? 

याची गिि नाही. त्याांना मोठमोठी कामे किाची आहते. सविोधी पक्षाच्या लोकाांना   

कोणत्या ना कोणत्या प्रकिणात गुांतवायचे. सविोधी पक्षातील लोकाांवि गनु्ह े 

नोंदवायचे, चकुीच्या केसेस लावायच्या. मुांबई महापासलकेला ति काहीच काम 

िासहलेले नाही. मुांबई एवढी सवच्ि आह.े येथील गटािे एवढी सवच्ि आहते. मुांबईच्या 

िसत्यावि खड्डेच पडलेले नाहीत. वाहतकू असतशय सधुािलेली आह.े बीएमसी 

आयकु्त याांच्याकडे कोणतेच काम सशल्लक िासहलेले नाही. सवसशष्ट लोकाांच्या घिात 

सकती असधकचे बाांधकाम आह े एवढेच काम त्याांच्याकडे सशल्लक िासहले आह.े 

बाकी काहीच काम पोसलसाांकडे, िाज्य शासनाकडे, मुांबई महापासलकेकडे नाही. 

याांच्या कोणाकडे सवचािले ति एकच वाक्य येते,वरुन आदशे आलेले आहते. वरुन 

आदशे कोणाकडे येतात, वरुन नेमके कोण आदशे दतेे याचे सांशोधन या सनसमत्ताने 

झाले पासहिे. येथे माननीय गहृ मांत्री आहते. मी त्याांना सवनांती किणाि आह.े पोलीस 

सवभागाच्या माध्यमातनू गनु्याांवि लक्ष दणे्याची गिि आह.े  

 अध्यक्ष महोदय,  या सठकाणी अनेक सवषयाांचा उल्लेख केला. सद.१२ नोर्व्हेंबि 

२०२१ िोिी नाांदडे मालेगाव, अमिावती या परिसिात मोचे सनघाले. माझ्या आधीच्या 

अनेक मान्यविाांनी कोसर्व्हडच्या सांबांधी काही मासहती सदली. मागील काळात िाज्यात 

कोसर्व्हडचे सनबांध लावले होत. यामळेु गदी किता आली नाही. मात्र असे सनबांध 

सद.१२ नोर्व्हेंबिच्या मोचातमध्ये  नर्व्हते काय ? मी मदु्दाम काही फोटो आणले आहते. 

या मोचातमध्ये हिािोंच्या सांख्येने गदी िमली आह.े कोणाच्याही तोंडावि मासक नाही. 
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श्री. सनतेश िाणे.... 

 ते एकमेकाांना सचकटून बसले आहते. त्याांच्यावि काही सनबांध नाहीत काय, ह े

सिकािचे िावई आहते काय ? िझा ॲकेडमी सािख्या सांसथा िाज्यात वषातनवुषे हदैोस 

घालण्याचे काम कितात. सवसवध पद्धतीने दांग े वाढवण्याचा प्रयत्न कितात. मग 

सभवांडी,नाांदडे, अमिावती सकां वा मालेगाव येथील दांगल असो. सवातत पढेु नाव िझा 

ॲकेडमीच ेयेते. आतापयांत त्याांच्यावि कोणतीही कािवाई झालेली नाही. पोलीस 

त्याांच्याकडे लक्ष दणे्यास तयाि नाहीत. ह ेपोलीस त्याांच्यावि कािवाई किीत नाहीत. 

या सिकािचे िझा ॲकेडमीच्या लोकाांवि एवढा आशीवातद आह.े एसटी कामगािाांचा 

सांप मसहन्याांपासनू सरुु आह.े आपण कधी ऐकले आह े काय की, कोणता नायब 

तहसीलदाि, तहसीलदाि, सिल्हासधकाऱयाांनी सांप किणाऱया कमतचाऱयाांकडे िाऊन 

सनवेदन सवीकािले. त्याांना काही सवचािले असे आपण ऐकले आह े काय ? नाही 

ऐकले. िझा ॲकेडमीचा मोचात नाांदडे येथील दगेलिू नाक्यावि सनघाला तेर्व्हाचा फोटो 

माझ्याकडे आह.े सटेिवि तेथील नायब तहसीलदाि त्याांच्या हातनू सनवेदन सवीकाित 

आह.े याच मोचात नांति नाांदडे व मालेगाव येथे दांगल भडकली. यावि कािवाई किायची 

नाही काय ? िझा ॲकेडमी वि बांदी घालायची नाही, ह ेकाम िाज्य शासनाचे नाही ? 

ज्या लोकाांची दकुाने फोडली, ज्याांच्या घिात दिोडे घातले, लटूमाि केली त्याांना 

नकुसान भिपाईचा प्रसताव अद्याप िाज्य शासनाला दणे्यास वेळ  झाला नाही. या 

बाबत लक्ष सदलेे िाणाि आह ेकाय ? मुांबईमध्ये अमि ज्योत सतांभ आह ेतेथे िझा 

ॲकेडमीने  तोडफोड केली. त्याांच् या प्रत्येक दांगलीत, मोचातमध्ये पोसलसाांना मािहाण 

झालेली आह.े मालेगाव, अमिावती येथे प्रत्येक मोचातमध्ये पोसलसाांना मोठया 

प्रमाणात मािहाण झाली. सभवांडी मोचातनांति गाांगडेु नावाचे पोलीस असधकािी याांना 

मािले गलेे. अशा सांघटनाांवि बांदी घालावी, असा प्रसताव कें द्र शासनाला पाठवणे ही 

आपली िबाबदािी  नाही काय ? या करिता वितनू आदशे का येत नाहीत, या साठी 

कें द्र शासनाकडे पाठपिुावा का केला िात नाही ? केवळ सविोधी पक्षातील लोकाांना 

कोणत्या ना कोणत्या कािणािे अडकवायचे, त्याांच्यावि कािवाई किायची असा 

एककलमी कायतक्रम िाज्य शासनाचा सरुु आह.े  
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श्री. सनतेश िाणे.... 

 अध्यक्ष महोदय,  बीएमसी आयकु्त याांच्याबाबत येथे उल्लेख केला. काय 

मोठमोठी कामे आहते. सविोधी पक्षातील घिाांकडे बीएमसीचे असधकािी पाठवायचे, 

िसे काही मुांबईमध्ये दसुिे काही कामच िासहलेले नाही. ते सिातस साांगतात की, 

आम्हाला वितनू आदशे आहते. १२ वषाांपवूी िी इमािती घिे बाांधलेली आहते. त्या 

बाबत आता याांना आठवले की, यामध्ये काही तिी असनयसमतता आह,े चकुीच े

बाांधकाम केले आह.े यावि बीएमसी आयकु्त याांना सवचािल्यानांति एकच वाक्य 

साांसगतले िाते की, वितनू आदशे आलेला आह.े माझी मागणी आह.े बीएमसी 

आयकु्त याांचे सीडीआि तपासले पासहिे. त्याांना कोणाचा फोन येतो, कोणाचा दबाव 

येतो. केवळ सविोधी पक्षातील लोकाांवि कािवाई किण्याचे आदशे त्याांना कोण दते 

आह े? मुांबईमध्ये दसुिे कोणते कामच नाही, असे प्रकाि सरुु आहते. 

  अध्यक्ष महोदय, मागे ससांधदुगुत सिल्हा बँकेची सनवडणकू झाली. या नांति एका 

प्रकिणामध्ये मला गोवण्यात आले. या वेळी मला पोलीस व प्रशासनाचा िो अनभुव 

आला तो थक्क किणािा आह.े एक लोकप्रसतसनधी, आमदािासोबत कशा प्रकािे 

वागणकू सदली िाते, ह ेप्रकिण कसे हाताळले िाते या बाबत सदनाने सवचाि केला 

पासहिे. डॉक्टि असो, पोलीस असधकािी असो सकां वा कोटातच्या परिसिात एसपी याांचा 

वावि असो. मी या सनसमत्ताने िबाबदािीने माननीय गहृ मांत्री याांच्याकडे सदनाच्या 

सनसमत्ताने मासहती दऊे इसच्ितो.  कोल्हापिू येथील ससर्व्हील रुग्णालयात मला ॲडसमट 

केले होते. अचानक डॉक्टि मला येऊन आग्रह करु लागले की, सनतेशिी, तमुचे सीटी 

अँसिओ किण्याची गिि आह.े मी म्हटले की, मला तसे काही वाटत नाही. माझ े

बीपी व इति गोष्टी कमी होत्या, मला ते कळत होते. ते म्हणाले की, तमु्हाला सीटी 

अँसिओ किायला साांसगतले आह.े सवतच काही सिकािच्या बािलुा  नसतात. काही 

आमच्याही ओळखीचे आहते. काही कमतचाऱयाांनी मला साांसगतले की, साहबे सीटी 

अँसिओ करु नका.  त्याकरिता शिीिात इांक टाकावी लागते.  ती इांक टाकून मला 

मारुन टाकण्याचा प्लान आह.े ह े मला कमतचाऱयाने साांसगतले. यामळेु कोणत्याही  
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श्री. सनतेश िाणे.... 

परिससथतीमध्ये तमु्ह होकाि दऊे नका. असा प्रकाि माझ्या सोबत कोल्हापिूच्या 

सससर्व्हल रुग्णालयात झाला आह.े माझे मडेीकल रिपोटतमध्ये  ब्लड प्रेशि कमी 

दाखवत होते. तसेच माझी शगुि लेर्व्हल कमी दाखवली िात होती. तिी दखेील िात्री 

अडीच वािता  २०० पोलीस मला सडसचाित किण्यास पाठवण्यात आले.  

      यानांति श्रीमती सगिप... 
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िात्री अडीच वािता आताच्या आता सडसचाित किा व पोसलसाांना म्हणे अिेसट किा 

व िेलमध्ये पाठवा.  िात्री अडीच वािता पोसलसाांनी आल्यानांति िेर्व्हा पासहले की, 

या पेशांटची अवसथा खिेच खिाब आह.े तेर्व्हा ते पोलीस बाहिे गेले. िात्री अडीच 

वािता... आम्ही िेर्व्हा सवचािायचो की, अिे बाबा समोि सदसत आह ेकी, माझी 

तब्यते खिाब आह.े तमु्हाला ते सदसत आह.े रिपोटत साांगत आहते. आता खोटा रिपोटत 

आणण्यासाठी त्या ईसीिी मसशनमध्ये मी बोट टाकू शकत नाही सकां वा माझी शगुि 

लेर्व्हल खाली किण्यासाठी खालनू चार्व्या सफिव ूशकत नाही. 

  अध्यक्ष महोदय, तिी दखेील वािांवाि पे्रशि येत होते. वािांवाि मुांबईहून फोन येत 

होते. वािांवाि कलानगिच्या परिसिातनू फोन येत होते की, याांना कुठल्याही 

परिससथतीत सडसचाित किा कािण आम्हाला त्याांना अटक किायची आह.े अशा 

पध्दतीचे र्व्यवहाि त्या एका केसच्या सनसमत्ताने सरुु होते. सविोधी पक्षाच्या नेत्याांना, 

सविोधी पक्षाच्या लोकाांना सभागहृात यायलाच द्यायचे नाही, सिवांत ठेवायचे नाही 

असा प्रकाि आपल्या िाज्यात सरुु आह.े केवळ षडयांत्रच िचायचे नाही ति चकुीच े

इांिेक्शन द्यायचे. त्याांच्या शिीिात चकुीची औषधे टाकायची आसण कायमसवरुपी 

सवषय सांपवनू टाकायचा, याला म्हणतात ठाकिे सिकाि. याबाबतीत खिेच लक्ष 

घालण्याची गिि आह.े 

  अध्यक्ष महोदय, ३०७ कलमान्वये गनु्हा नोंदवला गेला. ज्या र्व्यक्तीवि हल्ला 

झाला असे तो म्हणतो.... माननीय श्री.सदलीप वळस-ेपाटील फाि ज्येष्ठ सदसय आहते. 

कलम ३०७ अन्वयेचा गनु्हा दाखल केल्यानांति तो माणसू दसुऱया सदवशी 

कणकवलीभि, ससांधदुगुतभि सगळीकडे सफित होता. कलम ३०७ अन्वयेचा गनु्हा 

म्हणि ेAttempt to Murder असतो. त्याला काही तिी दखुापत झाली पासहिे 

होती, तो २-३ मसहने तिी बेडवि िासहला पासहि ेहोता. पिांत,ु दसुऱया सदवशी शटतपँट 

घालनू तो गावभि सफित होता. त्याच्या हाताला केवळ फॅ्रक्चि होते. सवत:चा सत्काि 

करुन घेत होता िसे काही पद्मश्री सिांकला आह ेकी, माझ्यावि हल्ला झाला आह,े 

सत्काि करुन घ्या. 
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  अध्यक्ष महोदय, अशा प्रकािे कलम ३०७ अन्वये गनु्हा दाखल करुन तो 

सगळीकडे सफित होता. तेथे काही लोक आयसवटनेस होते. त्याांनी ती घटना पासहली 

होती. त्याांना पोलीस सटेशनमध्ये बोलावले गलेे. त्याांना साांसगतले की, ह े सटेटमेंट 

सनतेश िाणेंच्या सवरुध्द आह.े तलुा येथे खाली सही किावी लागले. त्या सांबांसधत 

र्व्यक्तीने िेर्व्हा ते सटेटमेंट वाचले तेर्व्हा ती बोलली की, अशी घटना घडलीच नाही 

तमु्ही का सही किायला साांगत आहात ति, नाही तलुा सही किावी लागले, नाही ति 

तझु्यावि केस टाकू आम्ही असा प्रकाि सरुु आह.े  

  अध्यक्ष महोदय, िाज्यामध्ये पोसलसाांकडे एवढा वेळ आह?े सवत गनु्ह ेसांपलेले 

आहते की, याकडे पणूतपणे लक्ष आह.े ८-८ सदवस िाज्याचे डी.िी. ससांधदुगुतमध्ये येऊन 

थाांबतात. कोकणचे आय.िी. ससांधदुगुतमध्ये येऊन थाांबतात. िसे काही िाज्यातील 

दिोडे, सवनयभांगाचे सवत प्रकाि सांपले. एकमवे काम िासहले आह ेते म्हणिे सनतेश 

िाणेला अटक किा. सनतेश िाणेची केस बघा म्हणनू पोलीस डी.िी.व आय.िी. तेथे 

येऊन थाांबतात व सवत सवषय तेथे सरुु िाहतात.  

  अध्यक्ष महोदय, आमच्या माननीय सविोधी पक्ष नेत्याांनी साांसगतले मुांबईच े

नवीन सी.पी. आले आहते.  आम्ही असे ऐकले की, त्याांच्या हातात एक यादी सदली 

आह.े आमच्या काही लोकाांची नावे त्यात आहते. खषू केल्यानांति त्याांना कदासचत 

सन २०२४ मध्ये आमच्या माननीय श्रीमती पनुमताई महािन याांच्या सवरुध्द 

सशवेसेनेचे सतसकट दखेील समळणाि आह ेअसे आम्ही ऐकतो. काय महत्वाकाांक्षा 

आह ेना, पोलीस खात्याला काय म्हणायचे? अशा पध्दतीने िाज्य चालत असेल .. 

अध्यक्ष महोदय, मला ५ समसनटाांचा वेळ द्यावा. मी खपू वेळापासनू थाांबलो आह.े 

 तागलका सभाध्यक्ष (श्री.दीपक चव्हाण) : सन्माननीय सदसय ९.३० 

वािता आपल्याला सभागहृाचे कामकाि थाांबवायचे आह.े आपण िासहलेली चचात 

उद्या घेऊ. 

 श्री.सनतेश िाणे : ठीक आह.े मी माझे बोलणे ५ समसनटाांत सांपवतो. त्यानांति 

अन्य सन्माननीय सदसयाांना बोलण्याची अनमुती द्यावी. 



24-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) VVV - 401 

SSG/AKN/SST प्रथम श्रीमतीकिांदीकि 21:10 

 

 

श्री.सनतेश िाणे ... 

 अध्यक्ष महोदय, अशा पध्दतीचा प्रकाि, अशा पध्दतीचे सवषय आमच्या 

िाज्यात सरुु आहते. काही सदवसाांअगोदि सदशा सालीयनच्या सवषयावि माननीय  

कें द्रीय मांत्री श्री.नािायण ेिाणे व आम्ही एका पत्रकाि परिषदचे्या माध्यमातनू काही 

आिोप केले. त्यानांति आमच्यावि केस दाखल केली गेली. सदशा सालीयनच्या 

आईवसडलाांनी केस दाखल केली असे साांसगतले. मसहला आयोगाकडे ती केस गेली. 

मसहला आयोग बाकी कुठल्याही प्रकिणामध्ये एवढ्या लवकि कधी काम किताना 

सदसत नाही. पिांत,ु२४ तासाांमध्ये ती केस घेतली गेली व लगचे आमच्यावि केस 

दाखल केली गेली.  २४ तासामध्ये अशी कलमे आमच्यावि दाखल केली की, िे 

गनु्ह ेआम्ही केलेच नाहीत. तिी पढेु िाऊन िेर्व्हा आम्ही इन्क्वायिी किण्यासाठी 

मालवणी पोलीस सटेशनमध्ये गेलो तेर्व्हा पणूत ९ तास आमची चौकशी केली. 

  अध्यक्ष महोदय, एक कें द्रीय मांत्री, एक आमदाि व ९ तास समोि डीसीपी बसले 

होते, आय.ओ. बसले होते समोि एफ.आय.आि. होता. एकही प्रश्न त्या एफआयआि 

सांदभातत नर्व्हता. आम्ही वािांवाि सवचाित होतो की, तमुचे इन्टेन्शन साांगा ति नाही. 

तमुच्याकडे सदशा सालीयनच्या पाटीचा कोणता फोटोग्राफ आह,े  तमु्हाला फोन कोण 

कित,े िोहन िाय बद्दल तमु्हाला कोणी मासहती सदली आसण प्रत्येक १५ समसनटाांनी त्या 

डीसीपींना कोणाचे तिी फोन येत होते. ते बाहिे िायचे फोन घ्यायचे व पित आतमध्य े

यायचे असे ९ तास चालले. 

 अध्यक्ष महोदय, मी शेवटचा मदु्दा मदु्दामहून माांडणाि आह.े हा सदशा 

सालीयनचा सवषय.... कािण तमु्ही शक्ती कायदा आपल्या िाज्यात आणत आहात. 

एक ति तो सदशा कायदा होता त्याचे नाव शक्ती कायदा केला. ते नाव का बदलले ह े

आता समिले. आपण सवचाि करु की, सदशा सालीयनची खिेच आत्महत्या असेल. 

खिेच आपण समि ूकी, त्या मलुीने आत्महत्या केली. मग ती ज्या इमाितीमध्ये िाहत 

होती, तेथील सीसीटीर्व्हीचे फुटेि का गायब केले गेले, सतच्या इमाितीच्या वॉचमनला 

का गायब केले गेले, त्या ८ व ९ िनूच्या िात्री तेथील वॉचमन गायब, तथेील 
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सीसीटीर्व्हीचे फुटेि गायब, तेथील सर्व्हिीटिच े िे पसुतक आह,े त्यातील ८ व ९ 

तािखचेी दोन पाने गायब. सतच्या बिोबि सतचा िो िोहन िाय नावाचा मांगेति िाहत 

होता तो आतापयांत कोणाच्याही सांपकातत  नाही. तो त्या घटनेचा आयसवटनेस आह.े  

  अध्यक्ष महोदय, मी आि दखेील िबाबदािीने साांगतो की, ती आत्महत्या 

नाही, ती हत्या आह.े मला त्या सदवशी पोसलसाांना पिुावे द्यायला िमले असते. पिांत,ु 

मी मदु्दामहून सदले नाहीत.  कािण मुांबई पोसलसाांच्या तपासाविच आम्हाला प्रश्नसचन्ह 

आह.े मुांबई पोसलसाांनी ज्या पध्दतीने तपास केला, तो कोणाला वाचसवण्यासाठी 

केला, तो त्या मलुीला न्याय दणे्यासाठी केलेला नाही.  

  अध्यक्ष महोदय, आता पेन ड्राईर्व्हचा िमाना आह.े माननीय श्री.दवेेंद्र 

फडणवीस या यसुनर्व्हतससटी ऑफ पेन ड्राईर्व्हचे सशक्षक आहते. आम्ही त्याांचे सवद्याथी 

आहोत. आमच्या सशक्षकाांनी दोन पेन ड्राईर्व्ह दाखवले ति सशष्ट्याांनी एक पेन ड्राईर्व्ह 

तिी काढला पासहिे म्हणनू मी मदु्दामहून एक पेन ड्राईर्व्ह तयाि करुन आणला आह.े 

हा सांवादाचा पेन ड्राईर्व्ह आह.े या िाज्याचा एक मांत्री त्या सदशा सालीयनच्या 

हत्येमध्ये, त्या सदशा सालीयनच्या बलात्कािामध्ये त्याची कशी इन्र्व्हॉल्र्व्हमेंट आह े

याबाबत एक आयसवटनेस मला व माझे सहकािी सन्माननीय सदसय श्री.असमत साटम 

याांना साांगत आह.े  

  अध्यक्ष महोदय, या पेन ड्राईर्व्हमध्ये ते आह.े त्याची ससक्रप्ट दखेील तयाि 

केली आह.े पिांत,ु ही मी तमुच्याकडे सकां वा माननीय गहृ मांत्री याांच्याकडे दणेाि नाही. 

मी ती कोटातच्या माध्यमातनू सीबीआयकडे दईेन. कािण माझी अशी इच्िा आह ेकी, 

त्या मलुीला न्याय समळाला पासहिे, नाही ति ज्याच्या बद्दल हा पेन ड्राईर्व्ह आह ेतो 

मलुगा, ती र्व्यक्ती सिवांत तिी िाहील का याची शाश्वती मला नाही. पिांत,ु आमच्याकडे 

पिुावा आह.े आम्ही ससध्द करु शकतो की, ८ तािखचे्या िात्री महािाष्ट्र सिकािचा 

एक मांत्री त्या सदशा सालीयनच्या प्रकिणामध्ये होता. त्या पणूत प्रकिणामध्ये 
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त्याचा हात होता. सतची आत्महत्या नाही, हत्या आह ेह ेससध्द किण्यासाठी सवत पिुाव े

आमच्याकडे आहते सकां वा सशुाांत िािपतूचा िो १३ तािखचे्या िात्रीचा सवषय आह,े 

ती दखेील आत्महत्या नाही, हत्या आह.े त्याच ेदखेील पिुावे आमच्याकडे आहते. 

ते येणाऱया सदवसाांमध्ये सीबीआयकडे समळतील.  

   अध्यक्ष महोदय, सतचा प्राथसमक पोसट मॉटेम रिपोटत दखेील माझ्याकडे 

पिुार्व्यासाठी आह.े त्या सदवशी ही सगळी मासहती आमच्याकडून काढण्याचे ९ तास 

प्रयत्न होत होते की, आम्हाला पिुावा द्या. िाता िाता एवढेच साांगतो की, माझ े

प्रकिण असो, सदशा सालीयन प्रकिण असो सकां वा अन्य असोत, सविोधी पक्षाच े

श्री.मोसहत कां बोि असोत, श्री.सकिीट सोमय्या असो, सविोधी पक्षातील िे िे बोलत 

आहते... अहो त्या श्री.मोसहत कां बोिला एका सदवशी मुांबई महानगिपासलकेने ५७ 

नोसटस पाठवल्या. 

नांति श्री.सशांद े... 
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श्री.सनतेश िाणे... 

महानगिपासलका आयकु्त श्री.चहल याांना दसुिी कामेच नाहीत. ह ेआयषु्ट्यभि मुांबई 

महानगिपासलकेमध्ये सत्ता गािवणाि आहते, असा त्याांचा गैिसमि झाला आह.े 

आता सनवडणकू लागली असती ति भाितीय िनता पक्षाचा र्व्यक्ती 

महानगिपासलकेचा महापौि िासहला असता. ह ेपण घिामध्ये िाहतात. कोठून कशा 

नोटीसा दतेात, ह ेआम्ही दखेील दाखवनू दऊे.  

 अध्यक्ष महोदय, ही सवत प्रकिणे पाहता ह ेिाज्य कोणत्या सदशेने िात आह,े ह े

साांगण्याचा प्रयत्न मी केला आह.े पोसलसाांनी, प्रशासनाने, महानगिपासलकेने 

कामावि, िनतेवि लक्ष सदले पासहिे. सांपणूत सदवस सनतेश िाणे सकाळचा चहा केर्व्हा 

सपतात, श्री.सकिीट सोमय्या कोणते शटत घालतात, श्री.मोसहत कां बोि सांध्याकाळी 

कोणा बिोबि िेवणासाठी िातात, याकडे लक्ष न दतेा िाज्याच्या प्रगतीवि लक्ष द्यावे. 

एवढे बोलनू मी माझे भाषण सांपसवतो.  

 अध्यक्ष महोदय, आपण मला बोलण्याची सांधी सदली त्याबद्दल आभािी आह.े 

धन्यवाद ! 

--------- 
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श्री.अतलु भातखळकि (काांसदवली (पवूत)) : अध्यक्ष महोदय, सविोधी पक्षाने 

म.सव.स.सनयम २९२ अन्वये अांसतम आठवडा प्रसताव माांडला आह.े त्यावि 

बोलण्यासाठी उभा आह.े 

अध्यक्ष महोदय, अांसतम आठवडा प्रसतावामध्ये मागील २ मसहने, ६ मसहने या 

कालावधीतील व सवशेषत: मुांबई एमएमआि िीिनमधील अनेक बाबींचा उल्लेख 

आह.े सत्ताधािी पक्षाने प्रसताव माांडला होता त्यावेळी त्याांनी मुांबई शहि व एमएमआि 

िीिनच्या सांदभातत बऱयाच गोष्टी माांडल्या आहते.  

अध्यक्ष महोदय, माझ्याकडे द.ैसामना वतृ्तपत्राचे एक कात्रण आह.े द.ैलोकमत 

या वतृ्तपत्राने मुांबई व िाज्याच्या र्व्हीिन सवषयी एक कॉन्क्लेर्व्ह आयोसित केला होता. 

त्यामधील माननीय पयातविण मांत्री श्री.आसदत्य ठाकिे याांचे सवधान द.ैसामना वतृ्तपत्राने 

िापले आह,े ते कात्रण माझ्याकडे आह.े मुांबईकिाांना सन २०२३ पासनू कोसटल िोड, 

मेरो, सशवडी-न्हावाशेवा मागातने प्रवास किता येणाि, असे त्यामध्ये नमदू केले आह.े 

ह े तीन प्रकल्प तत्कालीन माननीय मखु्यमांत्री श्री.दवेेंद्र फडणवीस याांनी सरुु केले 

आहते. या प्रकल्पाांची वषातनवुषातपासनू मुांबईकि व एमएमआि िीिनमधील लोकाांना 

प्रसतक्षा होती ते प्रकल्प सन २०२३ मध्ये पणूत किणाि. ह े सवधान २ वषे सत्तेत 

िासहल्यानांति माननीय मांत्री श्री.आसदत्य ठाकिे मुांबईकि व िाज्यातील िनतेला साांगत 

आहते. या सिकािने दोन वषातत आयत्या सपठावि िेघोट्या मािण्याचे काम केले.  

अध्यक्ष महोदय, यासवत प्रकल्पाांमध्ये मसलदा कसा समळेल, यासाठी मागील 

दोन अडीच वषातच्या कालखांडात प्रयत्न झाले आहते. सन्माननीय सदसय श्री.ससुनल 

प्रभ ू याांनी माननीय सविोधी पक्ष नेता याांनी केलेल्या आिोपाांना उत्ति दणे्याचा 

केसवलवाना प्रयत्न केला आह.े 

अध्यक्ष महोदय, महानगिपासलकेने एका कां पनीला कोसवड सेंटि चालसवण्याच े

कां त्राट सदले. सतची सिुस कथा आह.े लाईफलाईन मॅनेिमेंट सर्व्हीसेस या कां पनीच्या 

सांदभातत कोसवड सेंटिची प्री-सबड समटींग सदनाांक २५ िनू, २०२० िोिी झाली होती. 

लाईफलाईन मॅनेिमेंट सर्व्हीसेस या कां पनीशी सदनाांक २६ िनू, २०२० िोिी भागीदािी  
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श्री.अतलु भातखळकि... 

किण्यात आली. या कां पनीला महालक्ष्मी िेस कोसत, एनएससीआय, नेसको, दसहसि, 

मलुुांड या सठकाणचे िम्बो कोसवड सेंटि चालसवण्याचे कां त्राट समळाले. ह े कां त्राट 

सन्माननीय सदसय श्री.ससुनल प्रभ ू याांनी साांसगतले की, ज्यावेळी पीएमआिडीएने 

त्याांना ब्लॅकसलसट केले त्यापवूी समळाले होते. पीएमआिडीएचे अध्यक्ष िाज्याच े

मखु्यमांत्री आहते. पीएमआिडीएने सदिहू कां पनीला सदनाांक ९ सप्टेंबि, २०२० िोिी 

टसमतनेट केले नाही ति ब्लॅकलीसट केले आह.े एवढेच नर्व्ह ेति सवत सटेट अथॉरिटींनी 

या कां पनीला ब्लॅकलीसट केले पासहिे, असे ही आदशेात नमदू केले. माझ्याकडे सवत 

कागदपत्रे आहते. िम्बो कोसवड सेंटिसाठीच्या सनसवदमेध्ये डॉक्टि, नसेस, वॉडत बॉय 

याांच्या मनषु्ट्यबळाची अट होती. मांबई महानगिपासलका व सदिहू कां पनीचे ॲग्रीमेंट 

माझ्याकडे आह.े पीएमआिडीएने ब्लॅकसलसट केल्यानांतिही उक्त कां पनीला सदनाांक 

२१ िलैु, २०२१ िोिी सवत िम्बो कोसवड सेंटि चालसवण्यासाठी महानगिपासलकेने 

सदली. िाज्याचे मखु्यमांत्री ह ेउक्त कां पनीला ब्लॅकलीसट किण्यासाठी साांगतात. मात्र, 

या कां पनीला मुांबई महानगिपासलकेने कां त्राट दऊेन शेकडो कोटी रुपयाांचे पेमेंट केले 

आह.े 

अध्यक्ष महोदय, माननीय सविोधी पक्ष नेता याांनी या कां पनीचा उल्लेख केला 

आह.े उक्त कां पनीने घाई घाईमध्ये २ हिाि रुपयाांचा सटॅम्प पेपि घऊेन िसत्याविील 

कोणा तिी वकीलमाफत त त्यावि ॲग्रीमेंट कॉपी पेसट केले. याप्रकािे मुांबई 

महानगिपासलकेसोबत ॲग्रीमेंट तयाि केले त्यावि "रसट डीड" असा उल्लेख आह.े  

त्यानांति या ॲग्रीमेंटचे नतुनीकिण १ हिाि रुपयाांच्या सटॅम्प पेपिवि किण्यात आले 

आह ेव कां त्राटे १००-१०० कोटी रुपयाांची होती. सन्माननीय सदसय श्री.असमत साटम 

याांनी साांसगतले आह ेकी, या कां पनीचा भागीदाि ज्या मसहलेच ेचहाच ेदकुान आह े

सतचे पती श्री.पाटकि ह े आहते.  त्यामळेु यासवत भ्रष्टाचािाची चौकशी किण्याची 

सनताांत गिि आह.े पे्रताच्या टाळूविील लोणी खाणे म्हणिे काय असते, याचे सवातत 

मोठे उदाहिण मुांबई महानगिपासलकेत घडले आह.े 
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श्री.अतलु भातखळकि... 

अध्यक्ष महोदय, मी यासांदभाततील कागदपते्र आपणाकडे पाठवीन. या प्रश्नाला 

उत्ति दणे्यासािख ेसिकािकडे काही नाही. मखु्यमांत्री महोदयाांनी कां पनीला ब्लॅकलीसट 

केल्यानांति महानगिपासलकेच्या असधकाऱयाांनी सतचे नतुनीकिण सदनाांक २१ िलैु 

िोिी करुन सदले आह.े ते खािगीत साांगतात की, आम्हाला बांगल्यावरुन फोन आला 

म्हणनू या कां पनीला ब्लॅकलीसट केलेले असतानाही नतुनीकिण करुन दणे्याची 

आवश्यकता सनमातण झाली.  

अध्यक्ष महोदय, पणुे महानगिपासलका प्रदशे प्रासधकिणाचे टसमतनेशन व 

ब्लॅकलीसटचा आदशे मी आपणाकडे िरुि दईेन. मुांबई महानगिपासलकेचा कािभाि 

सकती खालच्या सतिावि  गेला याचा याचा सविोधी पक्षाच्या अनेक सन्माननीय 

सदसयाांनी उल्लेख केला आह.े 

अध्यक्ष महोदय, कें द्र सिकािने योिना आखली आह ेत्या माध्यमातनू ज्या 

घिामधील र्व्यक्ती कोसवडमळेु मयत झाली त्याांना ५० हिाि रुपये दणे्यात येणाि आह.े 

त्यासाठी मुांबई महानगिपासलकेकडे हिािो लोकाांनी अित केले आहते. पण त्याांच्या 

पैकी १० टक्के लोकाांना अद्यापपयांत ५० हिाि रुपयाांचे अनदुान सदले नाही. एवढेच 

नर्व्ह ेति COVID ex-gratia 'paid', but no money in bank. म्हणि ेज्याांनी 

अित केले त्याांना योिनेंतगतत ५० हिाि रुपये सदले, अशी नोंद महानगिपासलकेच्या 

खात्यावि आह.े  

यानांति श्री.तेलांग.... 
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श्री.अतलु भातखळकि....... 

पिांत ुसांबांसधत माणसाच्या खात्यावि ५० हिाि रुपये िमा झाले नाहीत. कदासचत या 

लोकाांनी ह े पैसे खाण्याचे महापाप केले असेल. त्यामळेु या प्रकिणाची दखेील 

चौकशी किण्यात यावी, अशी माझी मागणी आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, आिे कॉलनीमधील ते झाड अखिे तोडल्या गेले. त्या 

झाडाची कत्तल मुांबई मरेो ॲथॉरिटीने केली, अशी मासहती समळालेली आह.े मिाठी 

भाषचेी कथा काय साांगावी, हा माझ्यासमोि मोठा प्रश्न पडला आह.े 

महानगिपासलकेमध्ये सत्ता आणण्यासाठी याांचा मिाठीचा बाणा असायचा.  पिांत ु

मागील पाच वषातमध्ये मुांबई महानगिपासलकेमधील मिाठी शाळेतील पटसांख्या ५० 

टक्के कमी झालेली आह.े मिाठीच्या ठेकेदािाांनी सवत: इांग्रिी माध्यमामध्ये सशक्षण 

घेतले. मुांबई महानगिपासलकेच्या मिाठी शाळा इांग्रिी माध्यम किण्याची मागणी केली 

आह.े ते एवढ्यावि थाांबले नाहीत ति त्याांनी माझ्या मतदािसांघातील मालाड पवूतमध्ये 

दप्तिीिोड लागनू मुांबई महानगिपासलकेची चाि मिली मखु्य सठकाणी मिाठी शाळा 

होती. ही मिाठी शाळा इांग्रिी माध्यमामध्ये चालसवण्यासाठी एका लाल नावाच्या 

र्व्यक्तीला दणे्यात आली. यासाठी कोणतेही सनसवदा प्रसक्रया न िाबसवता सधुाि 

ससमतीच्या माध्यमातनू अत्यांत कमी दिाने ही शाळा सदलेली आह.े 

महानगिपासलकेच्या लोकाांनी मिाठीची अशी अवसथा केलेली आह ेआसण आपण 

मिाठी भाषेच्या असभमानासवषयी चचात किीत आहात.  

 अध्यक्ष महोदय, मागील ९ मसहन्याांपासनू आझाद मैदानावि दीडशे सवद्याथी 

धिणे आांदोलन किीत आहते. मागील सिकािच्या काळामध्ये मुांबई महानगिपासलकेने 

पसवत्र पोटतलवि सशक्षक पदाची िासहिात सदली. त्यानांति अनेक उमेदवािाांनी अित केले 

होते. पिीक्षा सदली. त्या पिीक्षमध्ये १५० सवद्याथी पास दखेील झाले. त्यानांति त्याांची 

तोंडी पिीक्षा घेण्यात आली. त्यावेळी सांबांसधत असधकाऱयाांनी त्या पात्र उमेदवािाांना 

साांसगतले की, आपण पात्र होत असलात तिी आम्ही आपणाा नोकिी दऊे शकत 

नाही. त्यावि सांबांसधत उमेदविाांनी त्याच ेकािण सवचािले असता त्या असधकाऱयाांनी 

लेखी साांसगतले की, आपले माध्यसमक सशक्षण मिाठी माध्यमातनू झाले असल्यामळेु 
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श्री.अतलु भातखळकि....... 

 आम्ही आपणास नोकिी दऊे शकत नाही. अशा प्रकािचे गांभीि कािण साांगण्यात 

आले आह.े मुांबई महानगिपासलकेतील लोक मिाठी मताांचे ठेकेदाि समितात, अशा 

लोकाांनी त्याांना अशा प्रकािे लेखी उत्ति द्यावे, ही अत्यांत गांभीि बाब आह.े अशा 

प्रकािच्या अनेक गोष्टी साांगण्यासािख्या आहते, पिांत ुआता तवेढा वेळ नाही.  

 अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री.दवेेंद्र फडणवीस मखु्यमांत्री असताना सवतांत्र 

सवायत्त वाहनतळ प्रासधकिण सथापन किण्याचा सनणतय घेतला होता. आि दोन वष े

पणूत झाली तिी वाहनतळ प्रासधकिण सथापन झाले नाही. पिांत ुसथापन किण्याच्या 

तयािीसाठी ४ कोटी रुपयाांचा खचत केलेला आह.े यासाठी अिनू एक वषातचा 

कालावधी लागेल. त्यामळेु आम्हाला असतरिक्त सनधी उपलब्ध करुन द्यावा, अशी 

मागणी केली िात आह.े एक वाहनतळ प्रासधकिण सनमातण किण्यासाठी तीन-तीन 

वषे लागतात, ही गांभीि बाब आह.े वाहनतळ प्रासधकिण सथापन किण्यासाठीच चाि 

कोटी रुपये खचत केला तिी ते काम पणूत होऊ शकले नाही. मुांबईमधील वाहनतळाची 

समसया सवातत मोठी आह.े वाहनतळ सनमातण कोणी किावे, याबाबत अद्याप सनणतय 

घेतलेला नाही. या सिकािने आिे येथील मेरो कािशेडला सथसगती दऊेन मुांबई 

शहिाच्या सवकासाचा मट्याबोळ केला, त्याप्रमाणे  वाहनतळ प्रासधकिण सथापनेस 

सवलांब करुन मुांबईचा सवकास मांदासवण्याचे काम किण्यात आले आह.े त्यामळेु मुांबई 

महानगिपासलकेने याबाबत उत्ति दणे्याची आवश्यकता आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, आिेमध्ये मेरो कािशेड चालणाि नाही. पिांत ु आिेमध्ये 

आिटीओ ऑसफस चालत आह.े वदृ्धाश्रम चालत आह.े पिांत ुतटुलेल्या झाडाांसाठी 

कािशेड नको, अशी मुांबई महानिपासलकेची आसण सिकािची भसूमका आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, पयातविण सवभागावि सन्माननीय सदसय असमत साटम याांनी 

भाष्ट्य केलेले आह.े मुांबईतील ई-कचिा सांपसवण्यासाठी मुांबई महानगिपासलकेची 

कोणतीही योिना नाही. त्यामळेु मुांबई महानगिपासलका केवळ भ्रष्टाचािा 

किण्याबिोबि सवकास प्रकल्पाांना खो घालण्याचे काम किीत आह.े Manual 

scavenging is still an open secret.  मुांबई महानगिपासलका सन २०५० 
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श्री.अतलु भातखळकि....... 

 पयांतचा पयातविण कृती आिाखडा तयाि किीत आह.े माननीय सवोच्च न्यायालयाने 

बांदी घातल्यानांति दखेील मुांबई शहिातील मलैा साफ किण्याकरिता बेकायदशेीि 

पद्धतीने कामगािाांना डे्रनेिमध्ये उतिसवले िात आह.े त्यात कामगािाांचे मतृ्य ू होत 

आहते. दोन सदवसाांपवूी चाि कामगािाांचा मतृ्य ूझालेला आह.े खोटी आश्वासने दऊेन 

सन २०५० च्या वाताविणीय कृती आिाखड्याच्या गप्प मािल्या िात आहते.  

 अध्यक्ष महोदय, मुांबईतील हवेच्या गणुवत्तबेाबत काय बोलावे, हा प्रश्न आह.े 

मुांबई शहिातील हवेचा दिात अत्यांत खाली गलेेला आह.े सन २०१७ मध्ये ईलेक्रीक 

र्व्हईेकल पॉसलसी आणली. पिांत ुह ेसिकाि आम्ही पॉसलसी आणल्याचे साांगत आह.े 

पॉसलसी आणण्याच्या नावाखाली केवळ चमकोसगिी किण्याचे काम सरुु आह.े 

एमएमआिडीए, एसआिएबाबत मोठ-मोठी भाषणे किण्यात आली. सन २०११ च्या 

कायद्यामध्ये दोन बाबींचा उल्लेख किण्यात आला होता. सन २०११ पयांतच्या 

लोकाांना सशलु्क घि उपलब्ध करुन दणे्यात येईल. पिांत ुमागील दोन वषातपासनू सदि 

घिाांची सकां मत सनसित किण्याचा शासन सनणतय काढणे शक्य झाले नाही.  दपुािी मांत्री 

महोदयाांनी साांसगतले की, ज्याांनी १० वषाांच्या आत घिे सवकली आहते....ससमती 

आपल्या सिकािच्या काळामध्ये नेमली होती. पिांत ुअिनूही शासन सनणतय काढलेला 

नाही. कािण यासांदभातत कोणतेही काम किण्याची त्याांना इच्िा नाही.  

 अध्यक्ष महोदय, मुांबई महानगिपासलका कशी काम किीत आह,े याच े मी 

माझ्या भाषणातील शेवटचे उदाहिण दतेो.  माझ्या मतदािसांघामध्ये Videocon 

Tower नावाची एक इमाित आह.े योगायोगाने या सर्व्हसडओकॉन इमाितीचे मालक 

सशवसेना पक्षाचे िाज्यसभा खासदाि होते. सदि इमाित यएूलसीअांतगतत बाांधण्यात 

आली होती. इमाित प्रसतावामध्ये िोट्या सदसनकाांचे प्रपोिल सबसमट किण्यात 

आले. पिांत ु प्रत्यक्षात ग्राहकाांना ॲग्रीमेंटमध्ये मोठ्या सदसनका दणे्यात आल्या. 

त्यासोबत वाहनतळ दखेील दणे्यात आले. िेर्व्हा इमाितीचे बाांधकाम पणूत झाले तेर्व्हा 

वाहनतळासाठी लोकाांनी आिडा-ओिड सरुु केली.  त्यावेळी असे लक्षात आले की, 

ती इमाित दोन-तीन वषाांपवूी वॉडातकडे सपुतूत किण्यात आली होती. 
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श्री.अतलु भातखळकि....... 

 यामध्ये इमाितीमध्ये अल्रेशन  झाले आह,े अशी नोटीस दणे्यात आली. मुांबई 

महानगिपासलकेने सांबांसधत सदसनका धािकाांवि गनु्ह ेदाखल किण्यास सरुुवात केली. 

त्यानांति त्या ग्राहकाांनी माननीय सवोच्च न्यायालयामध्ये यासचका दाखल केली. उक्त 

यासचकेवि सनणतय दतेाना माननीय सवोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश चांद्रचडू याांच्या 

खांडपीठाने साांसगतले की, पढुील सनुावणीच्या वेळी मुांबई महानगिपासलकेने 

न्यायालयामध्य ेहिि िाहावे.  

यानांति श्री.कुलकणी........ 
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श्री. अतलु भातखळकि..... 

मुांबई महानगिपासलकेला वािांवाि सचूना दऊेन सदु्धा ऐकले िात नर्व्हत.े लोकाांनी 

मोठ्या सदसनकेचे किाि केले आसण िोट्या सदसनका दाखसवण्यात आल्या होत्या. 

लोकाांनी पैसे खचत करुन सदसनका सवकत घेतल्या आहते. लोकाांवि अत्याचाि 

किण्यात आले आहते. आििी प्लॉट सवकससत किण्यात आलेले नाहीत. त्यामळेु या 

असधकाऱयाांच्या सवरुद्ध आसण महानगिपासलकेच्या सविोधात कािवाई केली पासहिे, 

अशी मी यासनसमत्ताने मागणी कितो. 

 अध्यक्ष महोदय, आपण मला बोलण्याची सांधी सदल्याबद्दल मी आपले 

आभाि र्व्यक्त कितो आसण थाांबतो. 

 धन्यवाद ! 

----- 
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 श्री. सांिय केळकि (ठाणे) : अध्यक्ष महोदय, सविोधी पक्षनेता सन्माननीय 

सदसय श्री. दवेेंद्र फडणवीस याांनी माांडलेल्या सनयम २९२ अन्वयेच्या प्रसतावावि 

बोलण्यासाठी मी उभा आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, मुांबईसशवाय एमएमआि भागावि बोलण्यासाठी मी पसहला 

सदसय म्हणनू उभा आह.े मी ठाणे सिल्यासांदभातत बोल ूइसच्ितो.  

 अध्यक्ष महोदय, मी माननीय नगि सवकास मांत्री महोदयाांचे लक्ष वेध ूइसच्ितो. 

माननीय नगि सवकास मांत्री महोदयाांना आम्ही वेळोवेळी मागणी करुनही ठाण े

महानगिपासलकेतील सवसवध प्रश्नाांची उत्तिे सवचािली होती. पिांत ु त्याांनी उत्ति सदले 

नाही. ठाणे महानगिपासलकेमध्ये अनेक प्रकािचे प्रश्न आहते, घोटाळे आहेत. यात 

थीम पाकत  घोटाळा, बॉसलवडू पाकत  घोटाळा, डीिी ठाणे घोटाळा, नालेसफाई 

घोटाळा, िसता घोटाळा, बीएसयपुी घोटाळा, सायकल सटँड घोटाळा, टीडीआि 

घोटाळा, असे अनेक घोटाळे ह ेसभागहृामध्ये साांगनू दखेील माननीय नगि सवकास 

मांत्री िे ठाणे सिल्याचे पालकमांत्री आहते त्याांनी यावि कधीही कोणतीही चौकशी 

केली नाही. त्याांनी कधीही यबाबात मासहती सदली नाही व त्यावि कोणतीही कािवाई 

केली नाही.  

 अध्यक्ष महोदय, करुन दाखसवले आसण आम्ही सवकासाचे िािकािण कितो, 

असे साांगणािे आि ठाण ेमहानगिपासलकेत मागील ३० वषातपासनू सत्तेत आहते. पिांत ु

त्याांना ठाणे सिल्याच्या पाण्यासाठी साधे धिणदखेील याांना बाांधता आलेले नाही. 

मागील ३० वषातपासनू धिण बाांधण्यात येईल, असे साांगण्यात येत आह.े मुांबई 

महानगिपासलकेने मध्य वैतिणापयांत धिण बाांधलेले आहते. पिांत ुठाण ेशहिासाठी 

हक्काचे धिण बाांधण्यात आलेले नाही. तेथील लोकाांना पाण्यासाठी न्यायालयात 

धाव घ्यावी लागली आह.े आि त्यावि सनुावणी होती. सन २०१७ मध्ये माननीय 

उच्च न्यायालयात रिट सपटीशन दाखल किण्यात आली होती. त्यात साांगण्यात आले 

होते की, ठाणे शहिातील लोकाांना िि पिेुसे पाणी समळत नसेल ति नवीन बाांधकामाांना 

पिवानगी दतेा कामा नये. पिांत ुठाणे महानगिपासलकेने खोटे प्रसतज्ञापत्र माननीय उच्च 

न्यायालयात दाखल केले व साांसगतले की ठाणे शहिासाठी पाण्याची र्व्यवसथा  
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श्री. सांिय केळकि ..... 

किण्यात येईल, पाण्याच्या टाक्या बाांधण्यात येतील. त्यानांति न्यायालयाने ठाण े

शहिात बाांधकामासाठी पिवानगी सदली होती. पिांत ुआि तेथे काय परिससथती आह े

? आि तेथील नागरिकाांना टँकिच्या सविोधात वॉि अगेंसट टँकिमासफया, वॉि अगेंसट 

टीएमसी, वॉि अगेंसट रुसलांग पाटी अशा प्रकािची आांदोलने किावी लागत आहते. 

महानगिपासलकेतील गहृ सांकुलामध्ये िाहणाऱया लोकाांना िोि १५ ते २० हिाि रुपये 

खचत किावे लागत आहते. एकीकडे घिाचे हफ्ते भिावे लागत असनू दसुिीकडे 

पाण्यासाठी पैसे खचत किावे लागत आहते. अशा प्रकािे तेथील परिससथती आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, िोपयांत ठाणे शहिातील पाण्याचा प्रश्न सटुत नाही, तोपयांत 

नवीन बाांधकामाांना पिवानगी सदली िाऊ नये. तसेच िि पाणी नसेल ति मालमत्ता 

किदखेील भिावयाचा नाही, अशी भसूमका ठाणे महानगिपासलका के्षत्रातील लोकाांनी 

घेतली आह.े  त्यामळेु पाण्याची र्व्यवसथा किण्याची िबाबदािी िाज्य सिकािची 

आह.े याबाबत मांत्री महोदयाांनी मासहती द्यावी, अशी मी सवनांती कितो. 

 अध्यक्ष महोदय, क्लसटि डेर्व्हलपमेंटसांदभातत ४२ आिाखडे मांििू झालेले 

आहते. पिांत ुलोकाांना या क्लसटि योिनेसांदभातत कोणती कायतवाही किण्यात येणाि 

आह,े याची मासहती सदली िात नाही. तेथील लोकाांची दडपशाहीने 

महानगिपासलकेच्या असधकाऱयाांकडून बायोमरेीक नोंदणी केली िात आह.े 

महानगिपासलकेच्या क्लसटि योिनेत िे असधकािी काम किीत आहते त्याांनी 

लोकाांना सवश्वासात घेऊन या योिनेची मासहती सदली पासहिे.   

 अध्यक्ष महोदय, ठाणे महानगिपासलकेमध्ये अनसधकृत बाांधकामाांची सांख्या 

मोठ्या प्रमाणात  वाढत आह.े याची मी अनेक उदाहिणे दऊे शकतो. िाबोडी येथे िे 

बाांधकाम सरुु होते, तेथे सहायक आयकु्त आसण आयकु्त याांना बैठकीमध्ये बोलावनू 

चाल ूबाांधकामाांबाबतची मासहती मी सदली होती. तेथे आिही दोन-दोन मिल्याांच े

बाांधकाम सरुु आह.े याबाबत साांगनूदखेील कोणतीही कािवाई केली िात नाही. 

यासाठी कोणाचा आश्रय आह.े तेथील सहायक आयकु्ताांना सनलांसबत केले पासहि.े 

अशा प्रकािची माझी मागणी आह.े या अनसधकृत बाांधकामाांना पासठशी घालण्याचे  
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श्री. सांिय केळकि ..... 

काम किण्यात येत आह.े शासनाकडून कोणत्याही अनसधकृत बाांधकामाांवि कािवाई 

केली िात नाही. ठाणे महानगिपासलकेतील कतृतत्ववान मसहला असधकाऱयास यामळेु 

सतच्या हाताची दोन बोटे गमवावी लागली आहते. त्या मसहला असधकाऱयाांनी 

साांसगतले की, अनसधकृत बाांधकामवाल्याांनी माझ्यावि हा हल्ला केला आह.े 

याबाबत नगि सवकास सवभागाच्या मांत्री महोदयाांनी मासहती सदली पासहिे. ठाणे येथील 

डीसीआि तयाि झाला आह.े पिांत ु या नगि सवकास खात्यामध्ये सॉफ्टवेअि 

सडफेक्टीर्व्ह असल्यामळेु ऑनलाईन पिवानगी समळत नाही. सदनाांक ३१ सडसेंबि, 

पयांत ऑफलाईनसाठी पिवानगी सदली होती. ही पिवानगी वाढसवण्याची आवश्यकता 

आह.े  धोकादायक इमािती, मोडकळीस आलेल्या इमाितीच्या पनुसवतकासाच े 

प्रसताव अिनूही प्रलांसबत आहते. यातील सॉफ्टवेअि चकुीचे असल्यामळेु 

ऑफलाईनची मदुत मांत्री महोदयाांनी वाढवावी, अशी मी यासनसमत्ताने सवनांती कितो.  

 अध्यक्ष महोदय, ठाणे शहिामध्ये कोणती इमाित धोकादायक म्हणनू िाहीि 

किावयाची आसण कोणती किावयाची नाही, यासाठी एक िॅकेट तयाि झाले आह.े ह े

िॅकेट मोडून काढण्याची आवश्यकता आह,े ह े मी वािांवाि साांसगतले आह.े याची 

चौकशी झाली पासहिे. ठाणे शहिातील िवळपास ८० टक्के इमाितींच्या गच्चीवि 

वेदि शेड बाांधण्यात आले आह.े पिांत ुते अिनूही सनयसमत केले िात नाही. ह ेहफ्त े

समळसवण्याचे एक साधन आह.े वेदि शेडचे कािण दाखवनू ठाण े

महानगिपासलकेकडून हप्फ्ते वसलुीचे प्रकाि सरुु आहते. 

 अध्यक्ष महोदय, ठाणे महानगिपासलकेमध्ये असनयसमत बदल्या, बेकायदशेीि 

सनयकु्ती केली िात आह.े याबाबत वेळोवेळी पत्र सदले तिीही 'आम्ही म्हण ूतेच धोिण 

आसण आम्ही बाांध ूतेच तोिण' अशी भसूमका घेतली िात आह.े याबाबत नगि सवकास 

मांत्री महोदयाांनी मासहती द्यावी, अशी मी सवनांती कितो.  

 अध्यक्ष महोदय, मघाशी मी लतीफ चाळीचे उदाहिण सदले आह.े मालमत्ता 

क्र. १०५०१४७ याबाबत मांत्री महोदयाांनी मासहती सदली पासहिे.  
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 अध्यक्ष महोदय, आता पेनड्राईर्व्हसशवाय काम होत नाही. असा एक पेनड्राईर्व्ह 

घेऊन मी माननीय गहृ मांत्रयाांकडे गेलो होतो. ठाणे शहिात हुक्का पालति, क्लब, पब, 

डान्स बाि याबाबतची मासहती मी पेनड्राईर्व्हमध्ये सदली होती. पिांत ुत्यावि कोणतीही 

कािवाई केली नाही. ठाणे शहि ह े साांसकृसतक शहि आह.े असे असताना हुक्का 

पालतिचे शहि बनसवण्यात येणाि आह.े ठाणे शहिास ऐसतहाससक ठेवा आह.े याबाबत 

माननीय गहृ मांत्री कोणती कािवाई किणाि आह,े ह ेत्याांनी उत्तिामध्ये साांगावे, अशी 

मी त्याांना सवनांती कितो.  

 अध्यक्ष महोदय, माननीय गहृसनमातण मांत्री ह े ठाणे शहिातील आहते. ठाण े

शहिासाठी सवतांत्र सीईओ असले पासहिेत, अशी आम्ही मागणी केली आह.े 

एसआिएबाबत लाखो लोक बेघि झाले असनू त्याांना भाडेही समळत नाही. याबाबत 

ठोस सनणतय मांत्री महोदयाांनी घ्यावा. तेथे कोणतीही कािवाई केली िात नसनू सबल्डि 

लॉबीला पासठशी घातले िात आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, सदनाांक २३/१०/२०१९ िोिी िाबोडी येथे िमीि शेख 

नावाच्या मासहती असधकािचे काम किणाऱया प्रामासणक कायतकत्यातची गोळ्या घालनू 

हत्या किण्यात आली आह.े या घटनेला एक वषातचा कालावधी होत आह.े आिही 

त्या हत्येचा सतु्रधाि सापडला नाही. मी यासनसमत्ताने माननीय गहृमांत्रयाांना सवनांती कितो 

की, ह ेप्रकिण सीबीआयकडे दणे्यात यावे. या प्रकिणात पोसलसाांवि कोणाचा दबाव 

आह ेकाय ? त्या सतु्रधािाला शोधनू काढावे. इक्बाल कासकिला ठाणे येथे खांडणी 

पथकाने अटक केली होती. तो सवसवध सबल्डिकडून खांडणी वसलू किीत होता. 

त्याांला मदत किणािी मांडळी कोण आहते ? त्याची फाईल अिनू अपणूत आह.े  

 

यानांति श्री. चौधिी.... 
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ही पणूत िाईल अद्याप उघडली गेली नाही.  तयाला मदत करणारा ठाण े

महानगरपानलकेतील एक नगरसेिक आह,े नेता आह.े  परिंत ुतयाची कुठलीही चौकशी 

झाली नाही.  तयाची चौकशी करण्यात कुठला दबाि आह े?  इक्बाल कासकि हा 

ति आहचे पिांत ुत्याच्याकडून आपण मासहती घतेली पासहिे. 

 अध्यक्ष महोदय, कौसा येथे हॉससपटल बाांधण्यासाठी सन २०१३ मध्ये मांििुी 

दणे्यात आली.  त्यावि १५७ कोटी रुपये खचत करुनही ह ेरुग्णालय कायातसन्वत झालेले 

नाही.  या हॉससपटलच्या उभािणीसाठी तीस मसहन्याांची मदुत दणे्यात आली होती पिांत ु

आठ वषे उलटून दखेील ही ससथती आह.े  त्यामळेु याबाबत दखेील चौकशी र्व्हावी 

अशी सवनांती करुन मी माझे भाषण सांपसवतो.  धन्यवाद. 

--------- 
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 श्री.महशे बालदी (उिण) : अध्यक्ष महोदय, अांसतम आठवडा प्रसतावावि 

बोलण्यासाठी मी उभा आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, गले्या वषी सांपणूत दशे कोनिडचा सामना करीत असताना 

नदनािंक १५ एसप्रल िोिी नगिसवकास सवभागाांतगतत येणाऱया ससडको महामांडळाने एक 

प्रसताव पारित केला की, नवी मुांबई आांतििाष्ट्रीय सवमानतळाला सव.बाळासाहबे 

ठाकिे याांचे नाव दणे्यात येत आह.े सांपणूत दशे कोिोना महामािीमध्ये होिपळत 

असताना व मुांबई शहिामध्ये कोिोनामळेु सवातसधक मतृ्य ूहोत असताना ससडकोने हा 

प्रसताव पारित केला.  सदि प्रसताव भमूीपतु्र आसण सथासनकाांच्या भावनाांच्या सवरुध्द 

होता.  कािण सवत भमूीपतु्राांची इच्िा आह ेकी, नवी मुांबई वसण्यामध्ये ससांहाचा वाटा 

असणाऱया लोकनेते सद.बा. पाटील याांचे नाव या आांतििाष्ट्रीय सवमानतळाला द्यावे.  

सव.सद.बा.पाटील याांनी महािाष्ट्राला साडे बािा टक्क्याांचा कायदा दाखसवला.  पिांत ु

भसूमपतु्राांची मागणी लक्षात न घेता ऑनलाईन पध्दतीने ठिाव किण्यात आला.  सदि 

ठिाव सवखांसडत किावा या मागणीसाठी गले्या िनू मसहन्यापासनू सकमान १० वेळा 

आांदोलने झाली आहते.  सथासनक िनतेच्या िेटयाला घाबरुन िाज्य सिकािने सदि 

प्रसताव अद्याप कॅसबनेटसमोि आणलेला नाही.  माझी या सनसमत्ताने िाज्य सिकािला 

सवनांती आह ेकी, सव.बाळासाहबे ठाकिे ह ेमोठे र्व्यसक्तमत्त्व होते.  त्याांचे दसुऱया १०० 

सठकाणी नाव द्यावे पिांत ु माझ्या मतदािसांघात होत असलेल्या आांतििाष्ट्रीय 

सवमानतळाला फक्त आसण फक्त लोकनेते सद.बा. पाटील याांचेच नाव द्यावे.  ही 

सथासनकाांची, प्रकल्पग्रसताांची आसण आम्हा सवत लोकप्रसतसनधींची मागणी आह.े  ही 

मागणी शासनाने सवचािात घ्यावी. 

 अध्यक्ष महोदय, पाच-सहा सदवसाांपवूी नवी मुांबई आसण सवशेषत: पनवेल 

परिसिातील डान्स बािसांदभातत या सदनामध्ये चचात झाली.  पिांत ु ज्या पोलीस 

सनिीक्षकाांच्या अखत्यारित ह ेडान्स बाि येतात त्यातील एकालाही अद्याप पोलीस 

आयकु्ताांनी कािणे दाखवा नोटीस सदलेली नाही.  नवी मुांबईतील कायदा व सरु्व्यवसथा 

िेवढी सबघडलेली आह े तेवढी महािाष्ट्रातील कुठल्याही सठकाणची सबघडलेली 

असेल, असे मला वाटत नाही.   
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आम्ही वीस-वीस वषाांपासनू सामासिक के्षत्रामध्ये काम किीत आहोत.  तेथे 

सनयकु्तीवि येणािे पोलीस सनिीक्षक आम्हाला साांगतात की, तेथे बदली 

समळसवण्यासाठी किोडो रुपये द्यावे लागतात.  माननीय श्री.सदलीपिाव वळसे-पाटील 

याांच्याकडे आता िाज्याच्या गहृ मांत्री पदाचा कायतभाि आह.े  त्याांच्यासािख े

कततर्व्यदक्ष गहृ मांत्री िाज्याला समळाले असल्यामळेु त्याांची सवतिण सततुी किीत 

आहते.  मी माननीय गहृ मांत्रयाांना साांग ूइसच्ितो की, आठ सदवसाांपवूी सभागहृामध्ये 

नवी मुांबई परिसिातील डान्सबाि सांदभातत चचात झाली त्यावेळी आपण उत्ति सदले 

होते.  पिांत ु त्यानसुाि अद्याप एकाही पोलीस सनिीक्षकाला कािणे दाखवा नोटीस 

दखेील सदली गेली नाही, ही ददुवैाची बाब आह.े  त्यामळेु माझी सवनांती आह ेकी, 

आपण यामध्ये लक्ष घालावे. 

 अध्यक्ष महोदय, नवी मुांबई परिसिात सवकससत होत असलेल्या द्रोणासगिी 

के्षत्रामध्ये उलवे नोड हा भाग येतो.  त्या सठकाणी समुािे १ लाख लोकवसती वसणाि 

आह.े  आतापयांत तथेे समुािे ६० ते ७० हिाि लोक िाहण्यासाठी आले आहते. पिांत ु

तेथे पोलीस सटेशन नाही.  तेथील अधे सेक्टि एनआिआय पोलीस सटेशनला ति अध े

सेक्टि न्हावाशेवा पोलीस सटेशनला िोडलेले आहते.  माझी या सनसमत्ताने माननीय 

गहृ मांत्रयाांना सवनांती आह ेकी, नवी मुांबईतील उलव ेनोडसाठी सवतांत्र पोलीस सटेशनची 

सनसमतती किावी. 

 अध्यक्ष महोदय, एमएमआिडीए कडून मसच्िमािाांसाठी दणे्यात येणाऱया 

अनदुानामध्ये दखेील तफावत आह.े  तसेच माझ्या भागातील मसच्िमािाांना 

आिपयांत सडझले पितावा समळालेला नाही.  या मसच्िमािाांना न्याय द्यावा अशी 

माझी सवनांती आह.े  आपण एका बािलूा अनेक सनबांध घालतो पिांत ुदसुऱया बािलूा 

आवश्यक सखु-ससुवधा मात्र सदल्या िात नाहीत.  गावठाण सवसताि आसण नवी 

मुांबईतील पनवेल-उिण परिसिामध्ये ससडको व नयना प्रकल्पाच्या माध्यमातनू 

वाढणाऱ या नागरिकिणामळेु पाण्याचा तटुवडा येत आह.े   
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श्री.महशे बालदी..... 

कोकणात आभाळातनू पडणािे पाणी आम्ही पाहतो, शेतामध्ये साचलेले पाणी पाहतो 

पिांत ुलोकाांच्या घिात मात्र पाणी येत नाही.  त्यामळेु याकडे लक्ष दणे्याची अत्यांत 

गिि आह.े  एवढे बोलनू मी माझे भाषण सांपसवतो.  धन्यवाद. 

--------- 
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 श्री.प्रशाांत ठाकूि (पनवले) : अध्यक्ष महोदय, अांसतम आठवडा प्रसतावावि 

बोलण्यासाठी मी उभा आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, सभागहृाचे माननीय सविोधी पक्षनेते श्री.दवेेंद्र फडणवीस याांनी 

या प्रसतावाविील चचेस सरुुवात किताना अनेक सवषयाांचा उहापोह केला आह.े  नवी 

मुांबई येथे नर्व्याने सनमातण होत असलेल्या सवमानतळाला त्या परिसिातील लोकनेत े

सव.सद.बा. पाटील याांचे नाव सदले पासहिे, याचा आग्रह धिण्यासाठी मी उभा आह.े

 अध्यक्ष महोदय, सदि सवमानतळ ससडकोच्या माध्यमातनू बनसवले िात आह.े  

सवमानतळ बनसवणािे ससडको महामांडळ सन १९७० मध्ये नवी मुांबईच्या सनसमततीसाठी 

तेथे आले.  नवी मुांबईसाठी िायगड आसण ठाणे सिल्यातील ९५ गावाांची गावठाण े

सांपासदत किण्यात आली.  त्या गावाांचे गावठाणाांससहत सथलाांति किण्याची योिना 

होती.  त्यावेळी सथासनकाांच्या बािनेू भक्कमपणे उभे िासहले ते सद.बा.पाटील साहबे.  

 अध्यक्ष महोदय, सव.सद.बा.पाटील साहबेाांसवषयी मी या सभागहृाला वेगळे 

साांगण्याची गिि नाही.  ते पाच वेळा सवधानसभा सदसय, दोन वेळा खासदाि, एकदा 

सवधानपरिषद सदसय म्हणनू सनवडून आले होते.  सन १९७२ ते १९७७ दिम्यान ते या 

सदनाचे सविोधी पक्षनेत े होते.  तसचे १९६७ ते १९७२ दिम्यान महािाष्ट्र िाज्य 

शेतकिी सभेचे अध्यक्ष होते.  त्याांनी सीमा प्रश्नासाठी एक वषातचा कािावास सोसला.  

सन १९८४ मध्ये आांदोलन पेटले त्यावेळी पनवेल-उिण िमीन बचाव ससमतीच े

अध्यक्षपदही त्याांनी भषूसवले.  सन १९८४ साली शेतकिी आांदोलन दाबनू 

टाकण्यासाठी गोळीबाि झाला व त्या दोन सदवसाांमध्ये ५ शेतकिी हतुात्मे झाले.  

सव.सद.बा. पाटील साहबेाांनी आयषु्ट्यभि शेतकऱयाांसाठी लढा सदला.  शेतकऱयाांनी 

एकेक वीट िोडून त्याांना 'सांग्राम' ह ेघि बाांधनू सदले.  त्या घिामध्ये कोणत्याही दवेाांच े

फोटो नसनू या ५ हुतात्मा शेतकऱयाांचे फोटो आहते.   

 अध्यक्ष महोदय, शेतकऱयाांना कें द्रसथानी ठेऊन आयषु्ट्यभि लढणािे लोकनेते 

म्हणिे सव.सद.बा.पाटील साहबे होय.  ज्या भमुीवि हा लढा लढला गेला ती िमीन 

ससडकोने िेएनपीटी ला दऊे केली आह.े  पिांत ुतेथील प्रकल्पग्रसताांना आिही साडे 

बािा टक्क्याांचा लाभ समळालेला नाही.   
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श्री.प्रशाांत ठाकूि..... 

आयषु्ट्याच्या शेवटापयांत म्हणिे रुग्णवासहकेतनू िाऊन आांदोलन करुन 

सव.सद.बा.पाटील साहबेाांनी सांघषत केला.  त्या परिसिामधील शेतकऱयाांसाठी केवळ 

आमदाि-खासदाि म्हणनू नर्व्ह ेति सवधायक भसूमकेतनू त्याांनी प्रयत्न केले.   

 अध्यक्ष महोदय, ते आगिी समािाचे नेते होते.  आगिी समािाच्या खसचतक 

चाली-रिती, रुढी-पिांपिा बदलण्यासाठी त्याांनी प्रयत्न केला.  त्यामळेु त े

प्रकल्पग्रसताांच्या हृदयात आहते.  प्रकल्पग्रसताांनी सव.सद.बा. पाटील साहबेाांना दवैत 

मानलेले आह.े  त्यामळेुच आि भसूमपतु्र, प्रकल्पग्रसत त्याांच्यासाठी एकवटलेले 

आहते. 

 अध्यक्ष महोदय, या सवमानतळाच्या नावाचा सवषय आला त्यावेळी ठाणे, 

िायगड, मुांबई येथील सवत भसूमपतु्राांनी एकवटून मागणी केली आह ेकी, नवी मुांबई 

आांतििाष्ट्रीय सवमानतळाला सव.सद.बा.पाटील साहबेाांचेच नाव सदले पासहिे.  इति 

अनेक प्रकल्प होतील.  त्या प्रकल्पाांना सन्माननीय सव.बाळासाहबे ठाकिे याांचे नाव 

दतेा येईल.  पिांत ु नवी मुांबई सवमानतळ ही सव.सद.बा.पाटील साहबेाांची िन्मभमूी 

आसण कमतभमूी आह.े  त्यामळेु सवमानतळाला नाव फक्त सद.बा.पाटील साहबेाांचचे 

सदले पासहिे.  यासाठी आम्ही सांघषत किीत िाहू.   

 अध्यक्ष महोदय, आम्ही याबाबत माननीय मखु्यमांत्रयाांना सवनांती केली होती.  

पिांत ु त्याांनी आमचे ऐकले नाही.  मिाठवाडा सवद्यासपठाचा नामाांति प्रश्न १२ वष े

चालला.  त्याप्रमाणे या सवमानतळाला दखेील सव.सद.बा. पाटील साहबेाांचे नाव 

दईेपयांत आम्ही लढत िाहणाि आहोत, ही बाब िाज्य सिकािने लक्षात घेऊन 

शेतकऱयाांच्या भावनेचा सन्मानपवूतक सवचाि किावा ही माझी सवनांती आह.े  मला 

बोलण्याची सांधी सदली त्याबद्दल मी आपला आभािी आह.े 

--------- 

यानांति श्री.धमुाळे..... 
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 तागलका सभाध्यक्ष (श्री.दीपक चव्हाण) : आिच्या कामकािपसत्रकेतील 

दशतसवण्यात आलेल्या अधात तास चचेच्या सचूना उद्या घेण्यात येतील.   

 सिागहृाची बैठक आता सथनगत होत आह.े  शकु्रवाि, सदनाांक २५ माचत 

२०२२ िोिी सकाळी ९.०० वािता सभागहृाची सवशेष बैठक भिेल.  या बैठकीत 

सकाळी ९.०० ते १०.४५ या वेळेत लक्षवेधी सचूना चचेकरिता घेण्यात येईल.  

सभागहृाची सनयसमत बैठक सकाळी ११.०० वािता भिेल. 

(सभागहृाची बैठक िात्रौ १० वािनू १ समसनटाांनी शकु्रवाि सदनाांक २५ माचत 

२०२२ िोिीच्या सकाळी ९.०० वािेपयांत सथसगत झाली.) 

----------- 

 


